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สารบัญ (ต่อ) เล่ม ๒ 
 

   หน้า 
เร่ืองด่วน  
 - ญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จ านวน ๑๘๕ คน 
เป็นผู้เสนอ) 

 
 

 
  ผู้อภิปราย 

- นายวิรัตน์ วรศสิริน 
๓๓๙ ๓๔๐ 

  -นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ๓๔๑ ๓๔๔ ๔๒๑ 
๖๐๕ ๖๓๓ 

  - นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ๓๖๓ 
  - นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย ์ ๓๘๐ 
  - นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ๓๙๐ 
  - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ๔๐๒ ๔๑๒ ๔๖๒ 

๔๖๔ 
  - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ๔๑๔ 
  - พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๓ 

๔๗๙ 
  - นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ๔๒๒ ๕๐๑ ๕๐๓ 

๕๐๔ ๕๐๗ ๕๑๔ 
๕๑๕ ๕๒๑ ๕๒๒ 
๕๒๔ ๕๒๕ ๕๒๘ 
๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๓ 
๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๑ 
๕๔๘ ๕๔๙ ๕๕๐ 
๕๕๒ ๕๕๔ ๕๕๙ 

 
 



 ๒ 
 

   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายภาควัต ศรีสุรพล ๔๒๓ ๔๒๔ 
  - นางสาวสกุณา สาระนันท์ ๔๓๖ ๔๓๘ ๔๔๖ 
  -  นายขจิตร ชัยนิคม ๔๔๗ ๔๕๗ ๔๗๗ 
  - นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ๔๗๖ ๕๔๘ ๕๔๙ 
  - นายณัฐชา บุญไชยอินสวสัดิ ์ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ 
  - นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ๔๘๐ ๕๐๐ 
  - นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ๔๙๙ 
  - นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ๕๐๓ ๕๓๖ ๕๓๗ 
  - นายศุภชัย ใจสมุทร ๕๐๓ ๕๐๔ ๕๒๗ 

๕๓๕ ๕๓๗ ๕๔๑ 
๕๕๘ ๕๕๙ 

  - นายคารม พลพรกลาง ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๓๗ 
๕๓๘ ๕๔๘ ๕๔๙ 

  - พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา ๕๒๔ ๕๒๕ ๕๕๓ 
  - นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ๕๒๕ 
  - นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ๕๓๐ 
  - นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ๕๓๒ ๕๔๒ 
  - นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ๕๓๕ 
  - นายวิรัช พันธุมะผล ๕๔๘ 
  - นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ๕๕๘ 
  - นายจตุพร เจริญเชื้อ ๕๕๙ ๕๖๐ 
  - พลต ารวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี ๕๗๗ ๕๘๒ 
  - นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ๕๘๓ ๕๘๖ 
  - นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา ๕๙๗ 
 
 
 

   



 ๓ 
 

   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ๖๐๔ ๖๐๕ ๖๐๖ 

๖๐๗ ๖๑๑ ๖๑๕ 
๖๑๘ ๖๒๔ ๖๓๑ 

๖๓๒ ๖๓๓ 
  - นายจุติ ไกรฤกษ์ ๖๒๕ ๖๓๑ ๖๓๓ 
    

---------------------- 



  ๓๓๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๖๗/๑ 
 

เร่ิมประชุมต่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เรียนท่าน
สมาชิกครับ วันนี้เราสรุปเวลาการอภิปรายพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติ  
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับ เรียนท่านสมาชิกนะครับ การพิจารณาบัญญัติ  
ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อวานนี้ท่านประธานของ 
ท่ีประชุมคือท่านสุชาติ ตันเจริญ ได้สั่งให้พักการประชุมเพื่อมาพิจารณาในเช้าวันนี้  เวลา 
๐๙.๐๐ นาฬิกา ดังนั้นผมขอด าเนินการต่อเลยนะครับ ก่อนท่ีจะได้เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อ 
ผมขอแจ้งเวลาการอภิปรายจากการประชุมเมื่อวาน ระยะเวลาการอภิปรายท่ีใช้ไปท้ังหมด 
๑๓ ชั่วโมง ๓๖ นาที ๓๙ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลาไปท้ังหมด ๑๑ ชั่วโมง ๔๖ นาที 
๕๓ วินาที คงเหลือ ๒๘ ชั่วโมง ๑๓ นาที ๗ วินาที พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไป ๘ นาที 
๕๓ วินาที คงเหลือ ๒ ชั่วโมง ๒๑ นาที ๗ วินาที คณะรัฐมนตรีใช้เวลาไป ๑ ชั่วโมง ๑๗ นาที 
๕ วินาที ประธานใช้เวลาไป ๒๓ นาที ๔๘ วินาทีนะครับ จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
ท่านวิรัตน์มีอะไรหรือครับ 
 นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  สั้น ๆ นิดเดียว ท่านประธานครับ 
ผม วิรัตน์ วรศสิริน พรรคเสรีรวมไทยครับ ท่านประธาน เกิดจากสาเหตุการที่มีห้องกระจกนี้ 
นะครับ ผมเกรงว่าผมนั่งตรงนี้กับท่านเสรีพิศุทธ์ ถ้ามีท่านท่ีเป็นโควิด (COVID) มาถอด
หน้ากากพูดตรงนี้ผมว่าผมก็ไม่รอดครับท่านประธาน ผมอยากใครเ่รียนเสนอท่านประธานว่า 
เราน่าจะย้าย ๒ ช่องนี้มาไว้ตรงนี้ เสียเลย แล้วก็เว้นว่างสักข้างละ ๓ ท่ีนั่ง นั่งเฉพาะ 
ตรงกลางนะครับ อย่างนี้มันจะปลอดภัยกับสมาชิก เพราะถ้าอย่างนี้คนข้าง ๆ คิดว่า 
คงไม่รอดครับ 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  แล้วตรงกลาง
ไม่มีท่านสมาชิกนั่งหรือครับ 
 

- ๑๖๘/๑ 
 



  ๓๔๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๖๘/๑ 
 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็น่าจะเสียสละสักช่องหนึ่งตรงนี้เลย
นะครับท่านประธาน ๒ ฝั่ง ตู้นั้นกับตู้นี้มาลงเสียทีเดียว  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ถ้าอย่างนั้น 
ท่านวิรัตน์ คนมันย้ายง่ายกว่าตู้กระจก เชิญท่านวิรัตน์กับท่านเสรีพิศุทธิ์ขยับมานิดหนึ่ง 
ก็ได้ครับ  
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แล้วแต่ท่านประธานครับ ผมเรียน
เสนอแล้วท่านประธานลองพิจารณาดูนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  โอเค (OK) 
นะครับ ย้ายคนน่าจะง่ายกว่าครับ  
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านหมายความว่าอย่างไร ให้ผม
ย้ายไปหรือครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านขยับ
เก้าอี้ ไม่ต้องย้ายหรอกครับ ท่านยังอยู่พรรคเสรีรวมไทยเหมือนเดิม  
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออนุญาต ผมไม่ได้ต่อล้อต่อเถียง
ท่านประธานนะครับ ผมเสนอท่านประธานว่าอย่างนี้มันจะดูเหมาะสม เพราะอยู่ข้างหน้าด้วย 
กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เข้าใจครับ 
ท่านขยับเก้าอี้นิดหนึ่งก็ได้ครับ ท่านขยับเก้าอี้ เปลี่ยนท่ีนั่งนิดหนึ่งก็ได้แล้ว  
  นายวิรัตน์  วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตให้
เจ้าหน้าท่ีขยับเก้าอี้ให้หน่อยนะครับ มันแน่น มันขยับไม่ได้ครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านท่ีจะ
อภิปรายเป็นท่านแรกของวันนี้คือท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ตามด้วยท่านจักรพล ตั้งสุทธิธรรม 
ท่านจุลพันธ์ใช้เวลา ๔๕ นาที ท่านจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ใช้เวลา ๔๐ นาที ท่านกฤษฎา  
ตันเทอดทิตย์ ๓๐ นาที ท่านศรัณย์ ทิมสุวรรณ ๓๐ นาที ท่านภาควัต ศรีสุรพล ๓๐ นาที 
นางสาวสกุณา สาระนันท์ ๒๕ นาที แล้วก็ท่านขจิตร ชัยนิคม ๔๐ นาทีนะครับ ท่ีมีรายชื่อ 
อยู่ในมือผมขณะนี้ เชิญท่านจุลพันธ์ครับ  



  ๓๔๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๖๘/๒ 
 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ผมขอใช้สิทธิ 
ในฐานะสมาชิกผู้ลงชื่อในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยรัฐมนตรีท่ีผม
จะอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน วันท่ี ๒๔ 
สิงหาคมท่ีผ่านมาครับท่านประธาน เป็นวันครบรอบการขึ้นสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น ๘ ปีแห่งความล้มเหลวพังพินาศของเศรษฐกิจไทย ท้ังเรื่อง
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยคนจนทางกว้างออก สิทธิ
ประชาชนถูกลดทอน ประชาธิปไตยเสื่อมถอย ความขัดแย้งในสังคมมากเข้า ๆ เป็น ๘ ปี 
ท่ีทนทุกข์ทรมานของคนไทยท้ังชาติ เมื่อวานครับท่านประธาน เราใช้เวลา ๑๔ ชั่วโมงในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเน้นหนักเป็นซีรีส์ (Series) ครับ เป็นหนังซีรีส์ (Series) ชุดใหญ่ 
ท่ีอภิปรายกันในเรื่องของวัคซีน แล้วก็เรื่องของโควิด (COVID) สถานการณ์โควิด (COVID) 
ในประเทศ คณะรัฐมนตรีมาตอบค าถามเม่ือวานบอกว่า ยืนยันครับว่า ณ วันนี้วัคซีนเต็มแขน
คนไทยแล้วถึง ๓๐ ล้านคน ผมต้องเรียนต่อท่านประธานอย่างนี้ครับ ๑. เต็มแขนคนไทย 
จ านวนท่ีเหมาะสมนั้นคือ ๕๐ ล้านคน โดยต้องได้รับคนละ ๒ โดส ๒. วัคซีนท่ีท่านพูดถึง 
เมื่อตอนต้นปีบอกว่าจะเต็มแขนคนไทย เราคุยกันมาโดยตลอดว่ามันคือแอสตร้าเซนเนก้า  
(AstraZeneca) แต่วันนี้ ท่ี เต็มแขนคนไทยกลับกลายเป็นซิ โนแวค (Sinovac) ซึ่ งเรา 
ต้องยอมรับความจริงว่าวัคซีนซิโนแวค (Vaccine Sinovac) มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันโรคน้อยกว่าแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) แล้วก็วัคซีนอีกหลาย ๆ 
ประเภท ผมคนหนึ่งครับ ผมเป็นคนหนึ่งท่ีฉีดซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็ม คุณหมอจาก 
กระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงเองบอกว่า ๒ เข็มซิโนแวค (Sinovac) ภูมิคุ้มกันต่ า
เหลือเกิน ต้องฉีด ๒ เข็มแล้วตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) บางคนบอกว่า 
ฉีดซิ โนแวค (Sinovac) ๑ ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๒ เป็นการไขว้สลับ  
ผมเข้าใจครับ ผมเข้าใจ แต่ค าถามผมคือแล้วท่ีผมฉีดอยู่ในแขนนี้มันคืออะไร นี่ผมเป็น
ตัวแทนคนไทยเป็น ๑๐ ล้านคนนะครับท่ีฉีดซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็ม ต้องมาถามกลับไปยัง 
รัฐบาลว่าเมื่อไรกันท่ีพวกเราจะได้รับโดสบูสเตอร์ (Dose Booster) คือการฉีดเพิ่มภูมิ  
จะไปทวงถามผมไม่กล้าครับ ตอนนี้คนไทยอีกเป็นหลายล้านคนท่ียังไม่ได้ฉีดแม้แต่เข็ม ๑  



  ๓๔๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๖๘/๓ 
 
ผมจะไปกล้าพูดว่าผมขอเข็ม ๓ ได้อย่างไร นี่คือปัญหาท่ีมันเกิดขึ้น วันนี้ต้องยอมรับ 
ความจริงว่าการบริหารวัคซีน การบริหารเรื่องของโควิด (COVID) รัฐบาลล้มเหลวไม่เป็นท่า  
แต่เมื่อวานก็ส่วนเมื่อวานครับ วันนี้เราเข้าสู่วันใหม่ตั้งแต่เช้า วันนี้เราจะเข้าสู่หนังซีรีส์ 
(Series) เรื่องใหม่ครับท่านประธาน เราก าลังจะมาอภิปรายกันในเรื่องของความล้มเหลว 
ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ท่ีท่านประธานอ่านชื่อมาสักครู่นี้ ผมและเพื่อนสมาชิก 
อีก ๖ ท่านจากพรรคเพ่ือไทยจะมาอภิปรายในเรื่องความล้มเหลวพังพินาศของระบบ
เศรษฐกิจไทย -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๔๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๖๙/๑ 
 
ภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ ท้ังความล้มเหลวของเศรษฐกิจมหภาค ความล้มเหลว 
พังพินาศของเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของการท่องเท่ียวและบริการ 
อุตสาหกรรมเอสเอ็มอี (SMEs) เรื่องของภาคแรงงานดิจิทัลอีโคโนมี (Digital Economy) 
แล้วก็ภาคการเกษตร เรียกได้ว่าในประเทศไทยไม่มีเลยครับ ไม่มีใครสักคนเดียวท่ีรอดพ้น
จากความล้มเหลวพังพินาศในการบริหารเศรษฐกิจของ พลเอก ประยุทธ์ เศรษฐกิจไทย
ภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ เพียงแค่ ๘ ปีครับ ล้มเหลว ตกต่ า ธุรกิจปิดตัว การตกงาน 
สูงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คนยากคนจนเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จากประเทศไทยท่ีเคย
มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง เป็นเป้าหมายของนักลงทุนท่ัวโลก ท่านท าลาย 
ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยยับเยิน ท าลายรากฐานของระบบเศรษฐกิจ  วันนี้เกิด
สถานการณ์วิกฤติเช่นโควิด ๑๙ (COVID-19) ประเทศไทย เศรษฐกิจไทย และคนไทยจึงไม่มี
ความพร้อมท่ีจะปรับตัวเพ่ือรองรับกับการแข่งขันกับภัยพิบัติวิกฤติท่ีมันเกิดขึ้น การบริหารที่
ผิดพลาดโดยเฉพาะในเร่ืองการบริหารเรื่องวัคซีนและการจัดสรรวัคซีน วัคซีนดี ๆ หาไม่ได้ 
กระจายฉีดก็ไม่เป็นธรรม สุดท้ายมันสร้างภาระทางเศรษฐกิจต่อเนื่องมาครับ มากดทับ  
คนไทยอย่างหนัก ความล้มเหลวในเรื่องของการเยียวยา ความล้มเหลวในเรื่องของการ 
ล็อกดาวน์ (Lockdown) แบบไร้ทิศทาง ไร้อนาคต ชี้ชัดครับ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  
ยิ่งบริหารเศรษฐกิจไทยยิ่งพัง คนไทยไม่ตายด้วยโควิด (COVID) ก็ต้องมาตายด้วยพิษ
เศรษฐกิจท่ี พลเอก ประยุทธ์ก่อขึ้น ความย่ าแย่นี้ไม่ได้เกิดจากโควิด (COVID) อย่างท่ี  
พลเอก ประยุทธ์ได้กล่าวอ้างบ่อย ๆ แต่มันเกิดเพราะท่านบริหารผิดพลาด ๘ ปีมันชี้ชัดครับ 
ไปดูท่ีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ จีดีพี (GDP) ตกต่ าต่อเนื่องยาวนาน ช่วงท่ีเศรษฐกิจ
โลกอยู่ในขาขึ้น เศรษฐกิจราบรื่น ลมฝนไม่มีเลย เรือแป๊ะล านี้เดินหน้าอย่างเชื่องช้า แต่ใน
วันท่ีลมฝนกระหน่ ามีวิกฤติเช่นเรื่องโควิด (COVID) นี้ เรือแป๊ะล านี้ท าท่าจะจมลง ในเวลานี้
คนไทยไร้ซึ่งอนาคต ไม่มีอนาคตท่ีดี ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด (COVID) ๑๐,๐๐๐ กว่าคน 
คนป่วยโควิด (COVID) ล้านกว่าคน ตัวเลขนี้น่ากลัวนะครับ แต่อีกตัวเลขหนึ่ง ท่ีน่ากลัวกว่า
นั่นคือจ านวนคนไทยท่ีตัดสินจบชีวิตลงเพราะพิษเศรษฐกิจ วันนี้ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  
ยอดผู้เสียชีวิตเหล่านี้ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ป่วย ไม่ติดโควิด (COVID) จากท่ีเคยมีอนาคตท่ีสดใส  
มีครอบครัว มีอาชีพ มีการงาน มีรายได้ วันนี้ตกงานไม่มีเงิน ไม่มีหนทางออก เพราะ 
การบริหารของ พลเอก ประยุทธ์คุมโรคระบาดไม่อยู่ สุดท้ายความตายซึ่งควรจะเป็น 



  ๓๔๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๖๙/๒ 
 
สิ่งซึ่งน่ากลัวท่ีสุดกลับเป็นทางออกของประชาชนคนไทยกลุ่มหนึ่ง สมกับท่ีเขียนในญัตติครับ  
ท่ีบอกว่าผู้น าโง่เราจะตายกันหมด นี่คือสาเหตุท่ีผมและเพื่อนสมาชิกจากพรรคเพื่อไทย 
มาร่วมกันท าหน้าท่ีแทนพี่น้องประชาชนครับ เปิดญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคลเพื่อท่ีเราจะเอา พลเอก ประยุทธ์ และคณะออกไปเพื่อสร้างโอกาสและ
ความหวังให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอกีครั้งหนึ่ง ขอขึ้นสไลด์ด้วย สไลด์ (Slide) ท่ี ๔ ครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ค าถามแรกท่ีต้องถามต่อท่ีประชุม 
ท่านทราบหรือไม่ว่าในรอบ ๘ ปีท่ีผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตอยู่ในล าดับรั้งท้าย
ของภูมิภาค และอยู่ ในล าดับท้าย ๆ ของโลกเลย หากนับแต่ประเทศท่ีมีศั กยภาพ 
ทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ านวนประชากร เรื่องของโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจ เรื่องของภูมิศาสตร์อะไรต่าง ๆ ไม่น่าเชื่อว่าแค่ความแตกต่างในเรื่องของ  
ตัวผู้น าจะท าให้เศรษฐกิจตกต่ าได้ยาวนานขนาดนี้ ตัวเลขทางเศรษฐกิจท่ีพังพินาศนี้ไม่ใช่
เร่ืองบังเอิญครับ แต่เกิดจากความไร้ความสามารถ ไร้ความรู้ความเข้าใจในระบอบเศรษฐกิจ
ของ พลเอก ประยุทธ์ แต่ท่านอวดเก่ง อวดดี ท่านบอกท่านเป็นคนท่ีเหมาะสม ดีท่ีสุดแล้ว 
 
                               - ๑๗๐/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๔๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๑๗๐/๑ 
 
ท่านแต่งตั้งตัวเองเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจถึง ๘ ปี ผลหรือครับ กกร. ครับ ดูกราฟ 
กกร. หรือคณะกรรมการร่วมหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
แล้วก็สมาคมธนาคารไทย ออกมาแถลงว่าแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยในปีนี้จะมีอัตรา 
การเติบโตอยู่ท่ี -๑.๕ ถึง ๐ สภาหอการค้าไทยได้สอบถามความเห็นของสมาชิก ส ารวจดัชนี 
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนต่างประเทศบอกว่า 
เศรษฐกิจประเทศไทยในปี ๒๕๖๔ จะขยายตัวได้น้อยกว่า ๐ ทุกคนมองตรงกันหมดว่าปีนี้ 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยติดลบครับ หมายความว่าเราจะเจอการหดตัว 
ทางเศรษฐกิจ ๒ ปีต่อเนื่อง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับ ไปบอกนักเศรษฐศาสตร์คนไหนในโลก 
ว่าประเทศไทยท าได้ การเติบโตติดลบ ๒ ปีนี้ไม่มีใครเช่ือ เพราะอะไรครับ จากภาพท่ีขึ้นบน 
หน้าจอ นี่คือเศรษฐกิจโลกในปีก่อนหน้า แล้วก็ในปีถัด ๆ ไป ปีท่ีแล้วเศรษฐกิจโลกโตติดลบ 
จากวิกฤติโควิด (COVID) ท่ีเกิดขึ้น -๓.๒ ประเทศไทยเราหนักกว่านะครับ เรา -๖.๔ เปอร์เซ็นต์  
๖ เปอร์เซ็นต์กว่า แต่ปีนี้ด้วยการพัฒนาวัคซีนท่ีเกิดขึ้น ด้วยการท่ีประเทศหลัก ๆ ท่ัวโลก 
เขาสามารถบริหารจัดการการฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว 
เศรษฐกิจโลกเริ่มดีขึ้น ปีนี้คาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาโตท่ี ๖ เปอร์เซ็นต์ 
ประเทศไทยเรายังติดลบอยู่ครับ สาเหตุ ท่ีโลกกลับมาขยายตัวได้ ๖ เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ 
เรื่องแปลกครับ เพราะสิ่งท่ีเกิดขึ้นมันเกิดจากการหดตัวในปีก่อนหน้า ท าให้ฐานของ 
เศรษฐกิจมันอยู่ในระดับต่ ามาก ๒. มันเกิดจากแรงอั้นของการเติบโตท่ีปีท่ีแล้วมันโตไม่ได้  
มันเกิดแรงอั้น สิ่งท่ีเกิดขึ้นบวกกันเขาเรียกกันว่า รีบาวนด์เอฟเฟกต์ (Rebound Effect)  
ก็คือมันสะท้อนกลับท าให้เศรษฐกิจโลกกลับมาโตได้ถึง ๖ เปอร์เซ็นต์ แต่ประเทศไทยเรา 
ไม่สามารถท าได้ ประเทศไทยเรายังติดลบอยู่ ประเทศไทยเราก าลัง เจอการติดลบทาง 
เศรษฐกิจ ๒ ปีซ้อนต้องเรียกว่าถ้าไม่ห่วยจริง ไม่โง่จริงท าไม่ได้นะครับเรื่องแบบนี้ แต่เรื่อง
เศรษฐกิจล้มเหลวแบบนี้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ไม่พลาดจริง ๆ เชื่อหรือไม่ว่า 
ในปี ๒๕๖๔ นี้คาดการณ์กันว่าจะมี เพียงแค่ ๓ ประเทศเท่านั้นท่ีมีอัตราการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจติดลบ ๒ ปีต่อเนื่อง ๑. ประเทศเวเนซุเอลา ๒. ประเทศภูฏาน ๓. ประเทศไทย 
ประเทศไทยเราไปอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีการเติบโตติดลบ ๒ ปีต่อเนื่อง เพราะการบริหาร 
ท่ีผิดพลาดของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ธนาคารโลกเข้ามาส ารวจเกี่ยวกับความยากจนแล้วก็ความ
เหลื่อมล้ าในประเทศไทย ผลรายงานว่าคนยากจนในประเทศไทยเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ มีการก้าว 



  ๓๔๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๑๗๐/๒ 
 
กระโดดอย่างสูงของจ านวนผู้ยากจนในประเทศไทยในหลายครั้งหลายช่วงเวลา ปัจจุบัน 
ตัวเลขท่ีธนาคารโลกรายงานคนยากจนในประเทศไทยสูงถึง ๕.๘ ล้านคนในรอบปีเดียว  
ปีท่ีแล้วมาถึงปีนี้คนยากคนจนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นถึง ๑.๕ ล้านคน ตัวเลขนี้ก่อน 
ล็อกดาวน์ (Lockdown) รอบท่ี ๓ ธนาคารโลกรายงานก่อนล็อกดาวน์ (Lockdown) รอบท่ี ๓ 
ผมบอกผ่านท่ีประชุมเลยว่าตัวเลขวันนี้ถ้าเอากันจริง ๆ แล้วไม่ต่ ากว่า ๗ ล้านคนท่ีเป็น 
คนยากจนในประเทศไทย รัฐบาลเก่งแต่กู้ครับ กู้เงินมาแจก แจกบัตรคนจน ต่อไปได้แจก 
บัตรขอทานแน่ ทุกคนได้ถือบัตรกันหมดครับ บัตรขอทาน เพราะการบริหารท่ีพังพินาศ 
ล้มเหลว เมื่อเห็นตัวเลขเปรียบเทียบเช่นนี้แล้ว พลเอก ประยุทธ์ ท่านยอมรับได้หรือยังว่า 
นี่คือความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจซึ่งไม่อาจให้อภัยได้ของตัวท่านเอง ความตกต่ านี้  
ไม่ต้องอ้างโควิด (COVID) โทษใครไม่ได้ โทษ พลเอก ประยุทธ์ได้คนเดียว --------------------- 
 

- ๑๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๔๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๗๑/๑ 
 
๘ ปีท่ีผ่านมาเต็มไปด้วยเศษซากของความล้มเหลวทางเศรษฐกิจครับ คนไทยต้องเจอ
เศรษฐกิจแบบเวิร์สเคสซีแนริโอ (Worst-Case Scenario) เพราะเราอยู่ใต้การน าของ
นายกรัฐมนตรีท่ีเป็นเวิร์สเคส ไพรม์ มินิสเตอร์ (Worst-Case Prime Minister) เราได้
นายกรัฐมนตรีท่ีเลวร้ายท่ีสุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมา ไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องใด ๆ 
ให้ส าเร็จแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ อนาคตของคนไทยกับเศรษฐกิจไทยท่ีพังพินาศครับ 
ขอหน้าต่อไปครับ ท่ีได้อภิปรายไปแล้วคืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจครับ ในรอบ ๘ ปี 
ท่ีผ่านมาประเทศไทยเติบโตได้แค่ ๒ เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย ในขณะท่ีประเทศอื่นในภูมิภาค 
เขาโดดไปถึ ง ๕ -๘ เปอร์ เซ็นต์ โดยเฉลี่ ยต่อปี  ไม่ว่าจะเป็ นฟิลิปปินส์  อิน โดนี เซี ย  
มาเลเซีย เวียดนามเขาโต ๕-๘ เปอร์เซ็นต์หมด แต่เรานี่ต้วมเตี้ยมอยู่ท่ี ๒ เปอร์เซ็นต์กับ  
พลเอก ประยุทธ์ เมื่อ พลเอก ประยุทธ์บริหารผิดพลาดมาตั้งแต่เริ่มต้น เข้าสู่ต าแหน่งเมื่อ  
๘ ปีท่ีแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นโรคระบาดขึ้นเศรษฐกิจไทยท่ีอ่อนแออยู่แล้วก็อาการหนักขึ้น 
แต่ท่านครับ ผลจากการควบคุมโรคระบาดไม่อยู่ ผลจากการท่ีบริหารวัคซีนผิดพลาด 
สุดท้ายการล็อกดาวน์ (Lockdown) ทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งซึ่งหลีกเล่ียงได้ยาก การล็อกดาวน์ 
(Lockdown) ทางเศรษฐกิจรอบปัจจุบันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าเดือนละ 
๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อเดือน แต่การล็อกดาวน์ (Lockdown) แบบไม่มีแผน  
ไม่รู้ชะตากรรม ไม่มีก าหนดเวลา ไม่มีทิศทางในการแก้ไขปัญหา เยียวยาก็เหมือนจับฉลาก 
ชิงโชค สร้างภาระทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างหนัก ไม่ใช่เรื่องน่าแปลก
ท่ีรัฐบาลท่ีไม่มีความรู้จะออกมาบอกว่าหากสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้น รัฐบาลจะล็อกดาวน์ 
(Lockdown) แบบเข้มงวด จะใช้อู่ฮั่นโมเดล รู้ไหมครับว่าอู่ฮั่นโมเดลคืออะไร จะมีผลกระทบ
กับเศรษฐกิจไทยอย่างไร ถูกต้องครับ อู่ฮั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโรคโควิด  ๑๙ 
(COVID-19) แต่อู่ฮั่นเมืองเดียวเทียบสัดส่วนกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศจีนท้ังประเทศ
เป็นเพียงแค่ ๑ เปอร์เซ็นต์ พลเอก ประยุทธ์ลองล็อกดาวน์ (Lockdown) กรุงเทพฯ แล้วก็
ปริมณฑลแบบอู่ฮั่นสิครับ กรุงเทพฯ และปริมณฑลคิดเป็น ๔๗ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี  
(GDP) ไทย เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการบริโภคทุกอย่างล็อกดาวน์ (Lockdown) 
แบบอู่ฮั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ถามว่าเศรษฐกิจไทยจะเดินอย่างไร  
คนไทยจะเดินอย่างไร จะกินอะไร มันเดินไม่ได้มันไปไม่ได้ นี่คือแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้  
พลเอก ประยุทธ์นั้น สักแต่พูดแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบอบเศรษฐกิจของไทยเลย  



  ๓๔๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๗๑/๒ 
 
การล็อกดาวน์ (Lockdown) ครั้งล่าสุดภาคธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงแรม ทยอยปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ในปีท่ีผ่านมาปีเดียวครับ ธุรกิจท่ีต้องเลิกกิจการแล้วก็
เตรียมท่ีจะเลิกกิจการมีจ านวนหลายแสนราย ความเสียหายนับล้านล้านบาท นี่ผมพูดถึง 
ท้ังกิจการท่ีจดเลิกนะครับ จดเลิกกิจการเอง แล้วก็กิจการท่ีไม่สามารถด าเนินต่อได้ คือต้อง
ปิดตัวลงโดยท่ีไม่เต็มใจ หลายแห่งต้องหยุดกิจการเพราะเงินไม่มี ต่อทุนไม่ได้ ทุนหมด  
บางแห่งเปิดท าการแต่ว่าไม่ว่าไม่สามารถเปิดท าการเต็มก าลังการผลิต การจ้างงานลดลง  
อย่างมีนัยส าคัญ รายได้เขาเป็นศูนย์ครับ แต่หนี้สินและดอกเบี้ยไม่ได้หยุดตาม นี่คือแหล่ง
เล้ียงปากเลี้ยงท้องของแรงงานลูกจ้างคนไทยนับ ๑๐ ล้านคน เมื่อภาคธุรกิจเกิดผลกระทบ 
ท่ีตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คืออัตราการว่างงานท่ีสูงขึ้น วันนี้ก็สูงเป็นประวัติการณ์  
การเพิ่มสูงขึ้นของการว่างงานในปัจจุบัน เอาตัวเลขในระบบนะครับ ในระบบนี้แรงงานไทย
ว่างงานเกือบล้านคน อยู่ในภาวะตกงานจริง ๆ ไม่มีอนาคต ไม่มีรายได้เกือบล้านคน ---------- 
 
                                                                         - ๑๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๔๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๗๒/๑ 
 
ส าหรับเด็กจบใหม่ในรอบไม่กี่ปี ท่ีผ่านมาหลายล้านคนแทบจะท้ังหมดหางานท าไม่ได้  
ไม่แปลกใจท่ีเขาออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาล เพราะรัฐบาลชุดนี้พรากเอาอนาคตท่ีดี  
ของเขาไปเขาถึงต้องออกมาขับไล่ นี่ยั งไม่นับผู้ เสมือนว่างงาน ค าว่า เสมือนว่างงาน  
ทางเศรษฐศาสตร์ก็คือท างานน้อยกว่า ๔ ชั่วโมงต่อวัน คนกลุ่มนี้ท างานน้อยกว่า ๔ ชั่วโมง
ต่อวัน รายได้ไม่พอจุนเจือเลี้ยงดูครอบครัวครับ ในอดีตเขาเคยท างานเต็มเวลา  เมื่อเกิด 
วิกฤติขึ้น การจ้างงานถูกลดลง เงินท่ีเคยจุนเจือเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหายไป  
คนกลุ่มนี้ท่ีเสมือนว่างงานปัจจุบันตัวเลขอยู่ท่ี ๓-๔ ล้านคน นี่คือล้มเหลวในการบริหาร
เศรษฐกิจของ พลเอก ประยุทธ์ คนไทยต้องขาดอาชีพ ขาดรายได้ แต่ภาระยังคงอยู่ ต้องกิน 
ต้องอยู่ ต้องเล้ียงครอบครัวเหมือนเดิม นี่คือชีวิตจริงของคนไทยท่ีพังเพราะ พลเอก ประยุทธ์ 
ท้ัง ๆ ท่ีจริง ๆ แล้วนะครับ ถ้าจริง ๆ แล้วรู้ว่าตัวเองไม่ฉลาด ไปลอกการบ้านเพื่อนมาไม่มีใคร 
ว่าครับ พรรคเพื่อไทยเองน าเสนอหลายครั้งหลายหน นักวิชาการในสังคมไทยพูดหลายครั้ง 
หลายหน มาตรการท่ีท่ัวโลกเขาใช้กันเขาเรียกว่า มาตรการการคงการจ้างงาน คือภาครัฐ
อุดหนุนเงินให้กับภาคเอกชนครับ ให้กับธุรกิจ โดยแลกกับการท่ีธุรกิจต้องคงระดับการจ้างงาน 
ไว้ให้ได้ รัฐได้การกระตุ้นเศรษฐกิจ ใส่เงินลงไป ธุรกิจได้ต่ออายุ ได้มีเงินมาจุนเจือ ได้มีเงินรัฐ 
มาช่วยเดินธุรกิจต่อ ลูกจ้างไม่ต้องตกงานเพราะธุรกิจเขาถูกผูกมัดด้วยเงินช่วยเหลือก็ได้มี 
งานท า เศรษฐกิจไทยก็หมุนต่อไปได้ เรื่องง่าย ๆ ตัวอย่างมีท้ังโลกไม่รู้จักดู ไม่รู้จักคิด ไม่รู้จักท า 
นี่คือรัฐบาลไทย ภาวะความตกต่ าทางเศรษฐกิจนี้ กระทบต่อมาท่ีห่วงโซ่การผลิตครับแล้วก็ 
ผลิตภาพโดยรวมของประเทศซึ่งวันนี้ตกต่ าอย่างมาก เป็นความเสียหายท่ีต้องใช้เวลาหลาย 
สิบปี ในการท่ีไทยจะสามารถฟื้นความสามารถในการแข่งขันกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ ง  
การปิดตัวของธุรกิจจ านวนมากนั้น ท้ังการล็อกดาวน์ (Lockdown) ร้านค้า โรงงาน ท้ังการ 
ล็อกดาวน์ (Lockdown) ตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีก ไม่เพียงกระทบกับ 
กิจการท่ีโดนปิดตัวเท่านั้นนะครับ แต่มันกระทบต่อไปเป็นลูกโซ่ครับ มันเหมือนกับโดมิโน 
(Domino) ล้ม ไม่ว่าจะเป็นภาคผู้ผลิต วัตถุดิบสินค้าขาดแคลนเกิดการขาดแคลนทันที 
ต้นทุนของผู้ประกอบการจึงสูงขึ้น กระทบต่อไปยังผู้บริโภคท่ีต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 
ท่ีแพงขึ้น ในขณะท่ีผู้ผลิตวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นโรงงานไล่ไปจนถึงเกษตรกรท่ีปลูกพืชผล 
การเกษตร ทุกคนไม่สามารถส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายผลผลิตตกต่ าหมด 
ทุกตัว ก็เมื่อท่านไปแทรกแซงกลไกตลาดอย่างปัจจุบันโดยไม่มีกลไกใด ๆ มารองรับ มาแก้ไข  



  ๓๕๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๗๒/๒ 
 
ความเดือดร้อนจึงกระทบไปตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย ในด้านความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ ประเทศไทยเคยเป็นเป้าหมายของนักลงทุนท่ัวโลกครับ เงินท่ีไหล
เข้ามาในภูมิภาค เพราะประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง  
มีภูมิศาสตร์ท่ีดี  มีแรงงานท่ีมีศักยภาพ ท่ีส าคัญเรามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีดี ท่ีพร้อม  
แต่ ๘ ปีกับ พลเอก ประยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขันของเราตกไปมาก จากท่ี 
เคยเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาค วันนี้เขาเรียกเราว่าคนป่วยแห่งเอเชีย เราเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๗๓/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๕๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๗๓/๑ 
 
จากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ข้อสรุปคือ 
โลกเลิกสนใจประเทศไทย เพียงไตรมาสแรกของปีนี้เงินในตลาดทุนของนักลงทุนต่างชาติ 
ไหลออกไปถึง ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในขณะท่ีการลงทุนโดยตรงหรือเอฟดีไอ (FDI) เปรียบ
กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค การลงทุนของต่างชาติในไทยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และ
เหมือนกับท่ีผมเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจในต้นปี ท่ีผ่านมา แม้แต่เจ้าสัวรายใหญ่ท่ี พลเอก 
ประยุทธ์อุ้มชู  วันนี้แห่ขนเอาเงินลงทุนไปต่างประ เทศหมดครับ การลงทุนโดยตรง 
ในต่างประเทศของบริษัทไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็น ๓๔ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ในปี ๒๕๖๓ 
เพราะไม่มีใครมองเห็นอนาคตภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน หากยังจ า 
การอภิปรายครั้งท่ีแล้วได้ผมพูดถึงสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับ โลกนี้เขามี
สัญญาณการฟื้นตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นปีปลายปีท่ีแล้ว ประเทศไทยเรายังมะงุมมะงาหรากับ
วัคซีนเข็มแรกอยู่ แต่เพราะการบริหารท่ีผิดพลาดของท่านนั่นล่ะในเรื่องวัคซีน การฟื้นตัว
ของโลกครั้งนี้เราตกรถครับ เราไม่ได้ฟื้นตัวไปกับเขาด้วย เมื่อเศรษฐกิจโลกกลับมาเป็นบวก 
แน่นอนการบริโภคโดยรวมของโลกขยับตัวสูงขึ้น  บวกกับดอลลาร์ท่ีเริ่มแข็งค่าครับ  
การส่งออกไทยได้อานิสงส์ในทางบวกครับ การส่งออกไทยขยับตัวดีขึ้นผมต้องอย่างนี้  
ท่ีส าคัญครับ ปัญหามันอยู่คือการส่งออกของไทยท่ีขยับตัวดีขึ้นมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน
กับประเทศอื่น ๆ ในโลกท่ีเน้นหนักเป็นประเทศท่ีเน้นการส่งออก เป็นหลักเมืองไทย  
การส่งออกของคนอื่นเขาฟื้นตัวได้อย่างดีเยี่ยม ไปดูประเทศเวียดนามแล้วมาดูประเทศไทย 
วันนี้การส่งออกของประเทศไทยยังอยู่ในระดับฟื้นตัวท่ีต่ ามาก เพราะการบริหารท่ีไร้
วิสัยทัศน์ เราไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างในประเทศเพื่อรองรับ
การแข่งขันท่ีเปลี่ยนไปเลย กฎระเบียบและกฎหมายในประเทศยังเป็นภาระ ยังเป็นตัวถ่วงให้
บริษัทเอกชนไทย การบริหารค่าเงินบาทแบบไม่ให้ความส าคัญยังกระทบกับผลก าไรของ
ผู้ประกอบการในระยะยาว แรงงานไทยก็ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ในรอบหลายปีท่ี 
ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย ดูได้จากการส่งออกในวันนี้ ถ้าไปดูสัดส่วนการส่งออกในวันนี้
เทียบกับประเทศคู่แข่ง การส่งออกของไทยยังเป็นการส่งออกแบบใช้เทคโนโลยีขั้นต่ าท้ังนั้น 
เราไม่ไปไหนเลย เราไม่ได้เดินหน้าเลยใน ๘ ปีกับ พลเอก ประยุทธ์ จากในอดีตเงินลงทุนของ
ต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑๐๐ บาทจะเข้ามาท่ีประเทศไทย 
๓๐-๔๐ บาท ปัจจุบัน พลเอก ประยุทธ์ท าให้ เงินลงทุนท่ีไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย 



  ๓๕๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๗๓/๒ 
 
ตะวันออกเฉียงใต้มาอยู่ท่ีประเทศไทยไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจากเศรษฐกิจท่ีพังพินาศ  
ความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้ง พลเอก ประยุทธ์จะมีมรดกอะไรไปยังคนรุ่นต่อ ๆ ไปบ้าง  
ท่ีแน่นอนท่ีสุดคือหนี้สิน ผมจะพูดถึงหนี้ ๓ ตัว ๑. หนี้สาธารณะ ๒. หนี้ครัวเรือน และ ๓. หนี้ 
ในภาคการเงินการธนาคาร ขอตัวแรกครับ ตัวแรกคือหนี้สาธารณะ ในขณะท่ีภาคเอกชน
อ่อนแอลงทุกวัน ภาครัฐเอง พลเอก ประยุทธ์สะสมปัญหาโกยไว้ใต้พรมเต็มไปหมด ซึ่งจะ
เป็นภาระในการแก้ไขในอนาคต คนท่ีต้องมารับภาระคือใครครับ รัฐบาลชุดถัด ๆ ไป แล้วก็
ลูกหลานในอนาคตท่ีจะต้องมานั่งชดใช้หนี้สินแทน พลเอก ประยุทธ์ เรื่องนี้ไม่พูดซ้ าไม่ได้  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีก่อหนี้สินให้กับประเทศไทยมากท่ีสุด  
ในประวัติศาสตร์ เรื่องนี้ต้องพูดเพื่อบันทึกไว้ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ ใน ๘ ปีท่ีผ่านมา
ท่านกู้เพื่อชดเชยการขาดเงินดุลงบประมาณ -------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๕๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๗๔/๑ 
 
แล้วก็กู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินอีก ๑.๕ ล้านล้านบาท พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กู้มาแล้วไม่ต่ ากว่า 
๖ ล้านล้านบาท ระดับหนี้สาธารณะของไทยในวันท่ีท่านเข้ามานั้น ๕ กว่าล้านล้านบาทเท่านั้น 
แต่สิ้นปีงบประมาณนี้ระดับหนี้สาธารณะจะไปแตะท่ี ๙ ล้านล้านบาท ๙ ล้านล้านบาท  
ขีดเส้นใต้พันครั้ง ๙ ล้านล้านบาท เพราะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากตัวเลข 
ท่ีฟ้องอยู่นี้ ไม่ผิดข้อเท็จจริงเลยครับ ถ้าผมจะบอกว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
รู้จักแต่ก่อหนี้  ไม่มีปัญญาในการท่ีจะหารายได้ เข้ารัฐ ไม่มีปัญญาในการท่ีจะหาเงินมา 
ช าระหนี้ ท่านอาจจะอ้างว่าเงินเหล่านี้บางส่วนก็กู้มาเพื่อเยียวยาประชาชน ผมเข้าใจครับ  
แต่ก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันหากผมจะบอกว่าถ้าท่านบริหารงบประมาณเป็น รู้จักสั่งวัคซีนแต่เนิ่น ๆ 
บริหารเรื่องการฉีดให้มันเป็นธรรม ให้มันเหมาะสม เราก็คงไม่ต้องไปกู้เพิ่มเติมมามากมาย
มหาศาลมโหฬารขนาดนี้ เงินเหล่านี้คงไม่จ าเป็นจะต้องดึงเข้ามาไม่ต้องกู้ข้ามา และ พลเอก 
ประยุทธ์ท่านต้องส าเหนียกครับ เงินทุกบาททุกสตางค์ท่ีท่านใช้ในวันนี้เรายืมเงินของ
ลูกหลานในอนาคตมาใช้ มันไม่ใช่เงินของท่าน ท่านครับ กู้มาครั้งนี้ปู่เป็นคนใช้เงิน หลานปู่
เป็นคนใช้หนี้ ลูกหลานของท่านต้องมานั่งใช้หนี้สินท่ีท่านก่อขึ้น หมายความว่าประเทศไทย
ในอนาคตข้างหน้าเราจะพัฒนาได้ยากขึ้นเพราะเงินล่วงหน้าเราดึงมาใช้แล้ว หมายความว่า
ลูกหลานในอนาคตจะต้องเริ่มต้นชีวิตของเขาด้วยหนี้สินก้อนโตท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นคนก่อขึ้น ท่ีแง้มกันออกมาว่าจะปรับภาษี ปรับภาษีแวต (VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่ม แง้ม ๆ กัน 
ออกมาจะปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม นี่ละครับวิธีผลักภาระไปยังลูกหลานในอนาคต ในขณะท่ี 
ท่านก่อหนี้มากมาย งบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี โดยเฉพาะปีปัจจุบันไม่มีการสะท้อน 
ถึงความเหมาะสมท่ีจะรองรับกับสถานการณ์วิกฤติโควิด (COVID) ท่ีเกิดขึ้นเลย ยังท า
งบประมาณแบบเป็นงานรูทีน (Routine) งานประจ า จัดสรรงบประมาณไม่ทันโลก วันนี้ยังมี
แนวความคิดท่ีจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อยู่เลย เรือด าน้ า เรือบินไร้คนขับ รถถัง ท่านจะเอาไป
รบกับใคร นอกจากเอาไปรบกับเด็ก ๆ ด้านงบประมาณท้องถิ่นยิ่งแล้วใหญ่ พลเอก ประยุทธ์ 
ไม่ใช่บุคคลซึ่งมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมาตั้งแต่ต้น เห็นได้จาก 
การท่ีปฏิวัติรัฐประหาร คนท่ีเช่ือมั่นประชาธิปไตยไม่มีทางคิดเร่ืองปฏิวัติ แต่ท่านปฏิวัติและ
ปกครองบ้านเมืองด้วยระบอบเผด็จการอย่างยาวนาน ท่านไม่เชื่อในเสียงของประชาชน 
ปฏิวัติมาค าสั่งแรก ๆ ท่ีออกคือแช่แข็งการเลือกตั้งท้องถิ่น ท่านแช่แข็งการเลือกตั้งท้องถิ่น 
แล้วท่านยังออกกฎหมายอัปยศอีกครับ กฎหมายอัปยศก็คือภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ท าให้ 



  ๓๕๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๗๔/๒ 
 
เขาไม่สามารถเก็บรายได้ได้เข้าเป้า วันนี้ท้องถิ่นไม่สามารถพัฒนาได้ เพราะ ๑. ท่านไป 
แช่แข็งท่านผู้บริหารเขามา ๗-๘ ปี ๒. ท่านไปแก้กฎหมาย มีกฎหมายภาษี ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง วันนี้ภาษีของท้องถิ่นหายไปปีละ ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท กรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึง
ส านักงบประมาณคืนให้ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท อีก ๒๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีคือภาษีซึ่งควรจะลง
ไปยังท้องถิ่นท่ีหายไป ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทต่อปี จริง ๆ ถ้าคนฉลาดเขาจะใช้ท้องถิ่นเป็น
มือไม้ เพราะท้องถิ่นเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด เพราะท้องถิ่ นมีบุคลากร มีเงิน
งบประมาณของตนสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีอย่างเรื่องโควิด (COVID) ลองโยนไปให้
ท้องถิ่นท าจะมีศักยภาพกว่ารัฐบาลกลางท่ีนั่งประชุมกันอยู่ในกรุงเทพมหานครมหาศาล  
จะดีกว่านี้มหาศาล แต่ ท่านไม่ท า ปล่อยให้ เขาเป็นไปตามครรลองครับ เมื่อไรจะมี 
การเลือกตั้ง กทม. เมื่อไรจะมีการเลือกตั้ง อบต. พอใกล้อภิปรายไม่ไว้วางใจมาให้ข่าว หยอด 
หยอด หยอด -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๗๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๕๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๑๗๕/๑ 
 
แต่ข้อเท็จจริงท่านไม่ปล่อยมือ ปล่อยให้เขาเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 
เถอะครับ ส่วนเงินกู้ ๑.๕ ล้านล้านบาท ตาม พ.ร.ก. พลเอก ประยุทธ์บอกจะเอามาแก้ไข
ปัญหาโควิด (COVID) แล้วท าไมจัดสรรเพื่อการสาธารณสุขเพียงไม่กี่หมื่นล้านบาทล่ะครับ 
แล้วไหนละครับวัคซีนท่ีจะเต็มแขนคนไทย ไหนล่ะครับไฟเซอร์ (Pfizer) ท าไมมีเงินกู้มา 
ไม่รู้จักเอาไปซื้อ และท าไมคนไทยยังต้องมานั่งบริจาคเงินให้โรงพยาบาลไปซื้อเครื่อง 
ช่วยหายใจ ไปซื้อเตียง เงินรัฐบาลกู้มาแล้วไม่รู้จั กไปซื้อ ท าไม วัคซีนดี  ๆ อุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ดี ๆ ซื้อยากซื้อเย็น อาวุธนี่ซื้อเอามันเพราะอะไร หลักฐานความล้มเหลว 
ในด้านการงบประมาณท่ีชัดเจนท่ีสุดคือปีนี้ท่านไม่มีเงินครับ สุดท้ายต้องเป็นปีแรกท่ีตั้ง 
งบประมาณแบบถดถอย คืองบประมาณต่ าลงกว่าปีก่อนหน้า แต่ในขณะท่ีการกู้ เงิน 
เพื่อชดเชยการขาดดุลปีนี้ตั้งเต็มวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท คือกู้เต็มเพดาน เพราะท่าน 
ท าพังจนกระท่ังภาวะทางการเงินการคลังของประเทศมันหลังพิงฝา มันถอยไม่ได้ จ าเป็น 
ต้องเดินไปท้ังอย่างนี้ล่ะ เสี่ยงผิดท้ัง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง เสี่ยงผิดท้ัง พ.ร.บ. วิธีการ 
งบประมาณ แต่ก็ต้องดันผ่านสภา เพราะมันไม่มีหนทางเลือกอื่น  
  หนี้ท่ี ๒ ท่ีจะพูดถึงหนี้ครัวเรือน ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับสูง
เป็นประวัติการณ์ ๙๐.๕ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๑๔ ล้านล้านบาท หนี้ครัวเรือนนี้คือหนี้ของ
ประชาชน เป็นโซ่ตรวนท่ีมันถ่วงขาคนไทยทุกคน ทุกคนเป็นหนี้ เท่า ๆ กันหมด แต่ท่ี 
น่าเจ็บปวด เจ้าสัว พ่อค้ารายใหญ่ นายทุน เขาไม่ค่อยเดือดร้อนกับตัวเลขหนี้เล็ก ๆ น้อย ๆ 
เหล่านี้หรอกครับ เพราะเขามีก าลัง เขามีความพร้อม เขามี เส้นสาย  มีคอนเนกชัน 
(Connection) มายังรัฐบาลของท่าน เขาไม่เคยเดือดร้อน คนท่ีเดือดร้อนจริง ๆ คือพี่น้อง
ประชาชนหาเช้ากินค่ าตาด า ๆ คนเหล่านี้ไม่มีความพร้อมในการท่ีจะมาแบกรับหนี้สาธารณะ
จ านวนมากเช่นนี้ครับ หนี้ครัวเรือน หนี้ครัวเรือนนี้ชี้ชัดว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ยิ่งอยู่นานคนไทยยิ่งเป็นหนี้ ยิ่งอยู่นานคนไทยยิ่งจนลง ๆ ผมเคยน าเสนอแล้วว่าจาก 
ผลการศึกษาครัวเรือนระดับรากหญ้าคือคนจนนี่นะครับ ครัวเรือนระดับรากหญ้าจะมีเงินเหลือ 
เพ่ือใช้จ่ายหลังการช าระหนี้เพียง ๑ ใน ๔ ผมเป็นแค่แรงงาน ผมมีค่าแรงขั้นต่อ ๓๐๐ บาท  
ผมต้องมานั่งใช้หนี้ถึง ๒๒๕ บาท เหลือ ๗๕ บาทต่อวัน ผมเล้ียงท้ังครอบครัว ต้องกินต้องอยู่ 
จ่ายค่าเทอมลูก จ่ายค่าน้ า จ่ายค่าไฟ จ่ายค่าเดินทาง ท้ังครอบครัว คนไทยอยู่ในภาวะ 
จนตรอกมาโดยตลอด ไม่ต่างอะไรเลยกับการท่ี พลเอก ประยุทธ์เอาถุงด ามาคลุมหัวคนไทย 



  ๓๕๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๑๗๕/๒ 
 
ให้ขาดอากาศหายใจตายช้า ๆ ณ วันนี้ เพราะท่านท าร้ายท าลายคนไทยมา ๘ ปี เงินไม่มี 
งานก็ไม่มีท า มีแต่รายจ่าย มีแต่หนี้ ไม่แปลกครับวันนี้คนไทยจ านวนมากหันไปหาหนี้ 
นอกระบบนะครับ ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะเลิกท างานแต่ในห้องแอร์ คอนดิชัน (Air-
condition) จะหยุดเวิร์ก ฟรอม โฮม (Work From Home) ไปเจอพี่น้องประชาชนเสียบ้าง 
ท่านจะทราบครับ วันนี้หนี้นอกระบบเต็มไปหมด ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน ทุกอ าเภอ 
ดอกเบี้ยร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๓๐ สุดท้ายใช้หนี้กันด้วยเลือดแล้วก็ชีวิต นี่คือเหตุการณ์จริง ๆ  
   หนี้สุดท้าย หนี้ ในภาคการธนาคาร วันนี้ เอ็นพีแอล  (NPL) เริ่มขยับตัว 
สูงขึ้นครับ อย่าคิดว่าไม่มีเงินในระบบ เงินมีครับ แต่พี่น้องคนไทยท่ีจะเอาเงินไปลงทุน  
ไปบริโภคเข้าไม่ถึงเงินเหล่านั้น รัฐบาลออก พ.ร.ก. ซอฟต์โลนมา สุดท้ายล้มเหลวไม่เป็นท่า 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเร่ืองของเศรษฐกิจได้ ----------------------------------------------------- 
 
                - ๑๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๕๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          รัตนา ๑๗๖/๑ 
 
คนไทยตกงาน ธุรกิจล้มหายตายจากหนี้สินยังอยู่ พลเอก ประยุทธ์จะโทษใครครับคราวนี้ 
โทษเอกชนไหมครับท่ีเขาไม่รู้จักดูแลรับผิดชอบกับบริษัทของเขา หรือจะโทษเอากับ
ประชาชนไม่รู้จักท ามาหากิน ผมโทษท่านครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐบาลท่ีเป็น
ภาระ รัฐบาลท่ีเป็นตัวถ่วงต่อการเติบโตก้าวหน้าของพี่น้องประชาชน ต่อการท ามาหากินของ
พี่น้องประชาชน ล็อกดาวน์ (Lockdown) ก็มั่วซั่วไม่มีทิศทาง เลิกเมื่อไรก็ไม่รู้ คิดอะไร
ออกมาต้องให้ด่าถึงจะแก้ ยิ่งท่านอยู่นานยิ่งเจ๊งครับ หากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปมันจะกระทบ
ไปถึงภาคการเงินการธนาคารเพราะตัวเลขเอ็นพีเอล (NPL) เริ่มสูงขึ้นแล้ว ถึงวันนั้น
เศรษฐกิจไทยหายนะครับ ไม่มีทางเยียวยา ไม่มีทางฟื้นกลับมาได้ ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้ 
พอนึกภาพออกหรือยังว่าการมีผู้น าผิด ๆ สักคนมันน าพาประเทศลงเหวได้ขนาดไหน แล้วมัน
เดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนผู้หาเช้ากินค่ ามากขนาดไหน แต่ในขณะท่ีคนไทยจ านวนมาก 
ประสบปัญหายากจน เจ้าสัวกลุ่มหนึ่งกลับรวยเข้า ๆ ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยติดอันดับ 
ทอป (Top) ของโลกมาโดยตลอด ๘ ปีท่ีผ่านมา เพียงแค่ท่าน พลเอก ประยุทธ์บริหาร
ประเทศ ๘ ปี กลุ่มคนท่ีรวยท่ีสุด ๑๐ อันดับแรกรวยขึ้นมามากกว่าล้านล้านบาท ปีท่ีแล้ว 
ปี ๒๕๖๓ มายังปีนี้เศรษฐกิจไทยติดลบ ๖.๔ เปอร์เซ็นต์ แต่ท่านครับ ๑๐ อันดับคนรวยท่ีสุด
ในประเทศไทยปีท่ีแล้วมาถึงปีนี้สินทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้น ๕๗๖,๐๐๐ ล้านบาท ท่านครับ 
เศรษฐกิจถดถอยติดลบ ๖ เปอร์เซ็นต์กว่า ๆ แต่คนท่ีรวยท่ีสุดรวยขึ้นมาเกือบ ๖๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ลองนึกภาพดูว่าคนไทยท่ีจนท่ีสุดต้องจนลงไปกี่บาท ต้องจนกี่บาทจากการบริหาร
ท่ีผิดพลาด วันนี้ประเทศไทยรั้งท้ายขบวนครับ ตัวเลขนี้เพื่อนสมาชิกเอาขึ้นแล้วคนหนึ่ง 
ประเทศไทยรั้งท้ายขบวน นี่นิเคอิ (Nikkei) เป็นคนน าเสนอนะครับ ไทยรั้งท้ายขบวนในเร่ือง
การฟื้นตัวจากเหตุการณ์โควิด ๑๙ (COVID-19) ๒-๓ วันก่อนบลูมเบิร์ก (Bloomberg)  
มาอีกท่ีหนึ่งครับ ยืนยันเหมือนกันเลยคือประเทศไทยจะเป็นประเทศท้าย ๆ ท่ีจะฟื้นตัวจาก
วิกฤติโควิด ๑๙ (COVID-19) เพราะการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ท่ีอภิปรายมา
ท้ังหมดคือเศรษฐกิจไทย ชีวิตจริงของพี่น้องประชาชนคนไทยเจ็บจริง จนจริง ตายจริง ๆ  
นี่คืออนาคตท่ี พลเอก ประยุทธ์มอบไว้ให้ บริษัทเจ๊ง คนตกงาน เต็มไปด้วยความยากจน 
เต็มไปด้วยหนี้สิน สุดท้ายถือกันแต่บัตรคนจนกับบัตรขอทาน ผมไม่คิดว่านี่คืออนาคตท่ีเรา
อยากมอบไว้ให้ลูกหลานเรานะครับ ผู้น าแห่งการโกหกหลอกลวงครับ ผมไม่ปฏิวัติ
รัฐประหาร เราจะท าตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน ผมไม่ใช่นักการเมือง เราจะมีวัคซีน 



  ๓๕๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          รัตนา ๑๗๖/๒ 
 
แอสตร้าเซนเนก้า (Vaccine AstraZeneca) เดือนละ ๑๐ ล้านโดส รัฐบาลดีล (Deal) วัคซีน 
สปุตนิกวี (Vaccine Sputnik V) ส าเร็จ จะเปิดประเทศใน ๑๒๐ วัน ล่าสุดต้องไม่มีคนตาย
ข้างถนน คนไทยชอกช้ ากับการโกหกหลอกลวงซ้ าแล้วซ้ าเล่าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ท่านโกหกเป็นเรื่องปกติ โกหกแบบไม่มีขัดเขิน บอกจะท าประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง 
เศรษฐกิจไทยดี ล้มเหลวไม่เป็นท่า นโยบายท่ีเคยหาเสียง ไหนล่ะครับ ราคาข้าวหอมตันละ 
๑๘,๐๐๐ บาท ไหนล่ะครับ ราคาข้าวจ้าว ๑๒,๐๐๐ บาท ข้าวหอมย้อนหลังในช่วงท่ีผลผลิต
ออกไม่เคยมีถึงมือเกษตรกรเกินตันละหมื่นต้น ๆ ทางเหนือบ้านผม ลิ้นจี่ ล าไย กระเทียม  
พั งพิ น าศ  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๕๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๗๗/๑ 
 
ล่าสุดมานี้ขายกะหล่ าปลีได้กิโลกรัมละ ๕๐ สตางค์ ล าไยต้องมาฟาด ต้องมาเทท้ิงโชว์ 
รัฐบาลไม่เหลียวแล นโยบายค่าแรงขั้นต่ า ๔๐๐ บาท ๔๒๕ บาท ไหนละครับ วันนี้ยังอยู่ 
๓๐๐ บาท นโยบายลดค่าครองชีพให้ประชาชน รัฐบาลก่อนหน้า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
ราคาน้ ามันในตลาดโลกอยู่ ท่ี ๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เฉลี่ยนะครับ รัฐบาลนี้ 
เฉลี่ยอยู่ท่ี ๔๐-๕๐ ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท าไมราคาน้ ามันหน้าหัวจ่ายท่ีคนไทยต้องจ่ายไม่เคย
ถูกลงเลย เป็นเพราะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขูดรีดเอากับประชาชน ท่านเก็บภาษี
สรรพสามิตลิตรละ ๕.๙๙ บาทมาโดยตลอด สมัยท่านยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เก็บเพียงแค่  
๑ สตางค์ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน นี่อย่างไรครับ ลดค่าครองชีพประชาชน แล้วไหนล่ะครับ
ค่าไฟ รัฐบาลชุดนี้ปล่อยให้มีการผลิตไฟฟ้าเกินก าลังการผลิตถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ผลกระทบ
หรือครับ พี่น้องประชาชนคนไทยต้องแบกรับค่าไฟท่ีแพงขึ้น ต้องไปจ่ายค่าความพร้อมให้กับ
โรงงานท้ังท่ีเขาไม่ได้ผลิตไฟฟ้า ใครได้ประโยชน์จากการออกใบอนุญาต แต่พี่น้องคนไทย 
ต้องแบกรับภาระด้วยค่าไฟ นี่อย่างไรครับ  ท าไมค่าเอฟที (FT) มันลงไม่ได้สักทีหนึ่ ง  
ไหนละครับ ลดภาษีบุคคลธรรมดา ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ไหนละครับ นโยบายเด็กจบใหม่เว้นภาษี 
๕ ปี อันนี้ท่านอาจจะท าส าเร็จ เพราะเด็กจบใหม่ตกงานถ้วนหน้าไม่ได้เสียภาษีสักคน  
อีกหลายนโยบายครับ สุดท้ายขายฝัน เป็นฝันในคืนหลอกลวง หากนโยบายเหล่านี้ท าจริง
เกิดประโยชน์จริงกับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าคนไทยคงไม่จนตรอก คงไม่ล าบากอย่าง  
ทุกวันนี้ อย่ามาอ้างครับว่านี่คือนโยบายพรรค ไม่ใช่นโยบายของรัฐบาล เพราะพรรคร่วม
แกนน ารัฐบาลไม่กี่พรรคก็รวมเสียง ๒๒๐ ๒๓๐ ๒๔๐ อยู่แล้ว แล้วนโยบายท่ีหาเสียงไว้ 
ไม่แตกต่างกันเลย อย่ามาอ้างว่าท่านไม่ได้อยู่พรรคการเมือง ไม่ใช่หัวหน้าพรรค เพราะ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดต (Candidate) ของพรรคการเมืองตั้งแต่ต้น 
ส าหรับนักการเมืองค ามั่นกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ แต่ท่ีท่านไม่ท า ท่ีท่านไม่ท าตาม
นโยบายท่ีหาเสียงไว้เพราะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีความจริงใจกับพี่น้องประชาชน 
รัฐบาลนี้จึงเป็นรัฐบาลแห่งการหลอกลวง เป็นรัฐบาลแห่งการลอกลวง ความล่มสลายของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐราชการ สถานการณ์ปัจจุบันคนตื่นรู้ครับ ออกมาขับไล่
พลเอก ประยุทธ์ท่ัวประเทศ นี่คือจุดจบของรัฐราชการท่ีท่านสร้างขึ้นมาด้วย รัฐราชการ 
ท่ีรัฐบาลใหญ่โต ประชาชนลีบเล็ก รัฐราชการท่ีประสิทธิภาพต่ าแต่คอร์รัปชันสูง รัฐราชการ 
ท่ีเต็มไปด้วยความเป็นเจ้าขุนมูลนาย นายกรัฐมนตรีจะมาแถลงข่าว นักข่าวไม่โค้งค านับแถลง 



  ๓๖๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๗๗/๒ 
 
ไม่ได้ วิกฤติโควิด (COVID) ต้องรอนายกรัฐมนตรีท่ีหยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ พักผ่อน แต่โควิด 
(COVID) ไวรัสมันไม่หยุดด้วย การท างานแบบรัฐราชการที่มันเต็มไปด้วยคณะกรรมการซ้อน
คณะกรรมการ ซ้อนคณะกรรมการไม่รู้กี่สิบชั้น การสั่งงานท่ีสักแต่บอกว่าผมสั่งแล้วแต่ไม่มี
ใครท าตาม ไม่มีใครไปติดตามงานนั้นเลย นายกรัฐมนตรีคนเดียวในโลกท่ีเวิร์ก  ฟรอม โฮม 
(Work From Home) ในสถานการณ์วิกฤติ รัฐบาลนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยการด่า ออกมาตรการ
อะไรมาผิดพลาดต้องด่าถึงจะแก้ไข ผมไม่เชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์ไม่รู้ ไม่ได้ยินเสียง 
คนด่าขับไล่ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                - ๑๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๖๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๗๘/๑ 
 
ผมเชื่อด้วยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รู้ตัวครับ ท่านหยิบท่านจับอะไรมันพัง มันเจ๊ง 
แค่วัคซีนไฟเซอร์ (Vaccine Pfizer) สหรัฐอเมริกาบริจาคให้เรามา ท่านมีหน้าท่ีแค่เอาไป
กระจายฉีด โดยเน้นความส าคัญกับบุคลากรด่านหน้า งานง่าย ๆ ท่านท าพังโดนด่าท้ังเมือง 
แต่ผมเช่ือว่าท่านยังหวังว่าท่านอาจจะยังดวงดี อาจจะพลิกสถานการณ์กลับคืนมาได้ อาจจะ
ฟลุ๊ก (Fluke) แต่ท่านครับ การบริหารประเทศไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ไม่ใช่เวทีให้เราลองเอา รปภ. 
มาท าหน้าท่ีซีอีโอ (CEO) คนไทยจนจริง ๆ ตายจริง ๆ เจ็บจริง ๆ นี่คือชีวิตจริงของคนไทย  
๘ ปีมันพิสูจน์แล้วครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถ  
ไม่มีความเหมาะสมท่ีจะน าพาประเทศไทยและเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้าได้  ตั้ งแต่  
พลเอก ประยุทธป์ฏิวัติมาเมื่อปี ๒๕๕๗ บ้านเมืองเสื่อมถอยท้ังเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
หากจะหาข้อดีสักข้อของการปฏิวัติเมื่อปี ๒๕๕๗ ผมบอกว่าอย่างน้อยมันท าให้คนไทยตื่นรู้
ว่าการปฏิวัติรัฐประหารมันสามารถสร้างความเสียหายพังพินาศให้กับบ้านเมืองได้ขนาดนี้ 
และจากการได้ตัวเลือกนายกรัฐมนตรีท่ีเลวร้ายท่ีสุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมา มันก็บอก 
ให้เรารู้ว่าขอให้ผู้น าท่ีมาจากการปฏิวัติรัฐประหารคนนี้ท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ขอให้มันเป็นคนสุดท้ายจริง ๆ สักทีเถอะ พอสักที ท่านเห็นหรือยังครับว่าบ้านเมืองมัน 
พังพินาศด้วยมือของ พลเอก ประยุทธ์ขนาดไหน ประเทศไทยไม่มีเวลามาล้มลุกคลุกคลาน
กับ พลเอก ประยุทธ์อีกต่อไป ความเชื่อถือ เชื่อมั่นในตัวท่านมันหมดไปแล้ว เวลาของท่าน
มันหมดไปแล้ว วันนี้ประเทศไทยมาถึงจุดเปลี่ยน เราจะเดินหน้าต่อไปกับ พลเอก ประยุทธ์ 
ท้ังท่ีรู้ว่าข้างหน้ามันเป็นเหว หรือสภาแห่งนี้เราจะมาเริ่มต้นกันใหม่  สร้างความหวังให้กับ 
พี่น้องประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่ง เวลานี้จึงเป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนครับ ไม่มีวันไหน 
ท่ีสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะได้ยินเสียงร้องด้วยความเศร้าโศกของพี่น้องประชาชนดังขนาดนี้ 
ไม่มีเวลาไหนเลยครับท่ีพี่น้องประชาชนจะฝากความหวังกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้
เท่ากับวันนี้ วันเสาร์เราจะมีการลงมติ ผมเรียกร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านครับ  
พก เอาความกล้ าห าญ  พก เอาก าลั ง ใจจากพี่ น้ อ งประชาชน ท่ี เลื อก ท่ าน เข้ าม า  
มารวมกันท่ีสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ สภาของผู้แทนปวงชนชาวไทยนี้ลงมติไม่ไว้วางใจ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เวลาแห่งการเปลี่ยนครับ เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี  รีสตาร์ต 
(Restart) ประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่ง สุดท้ายหลายประเทศประสบพบเจอ มีเพื่อนสมาชิก
ขึ้นรูปแล้วเดี๋ยวผมจะอภิปรายต่อเล็กน้อย นี่คือนายกรัฐมนตรีของหลาย ๆ ประเทศ  



  ๓๖๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๗๘/๒ 
 
ซึ่งท างานผิดพลาดแล้วก็มีความเสียหายกับประเทศชาติและประชาชน สิ่งท่ีผมจะน าเสนอ
คือจริยธรรมของนักการเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม คนแรก นายกรัฐมนตรีของ
ประเทศมาเลเซีย คนท่ี ๒ ของประเทศอิตาลี ท้ังคู่ประกาศลาออกเพราะถูกกดดันจากปัญหา
วิกฤติโควิด (COVID) คนท่ี ๓ ของประเทศมองโกเลียต้องลาออกเพราะโดนประท้วง ไปล็อก 
ตัวสตรีท่ีเพิ่งคลอดลูกมาแล้วติดโควิด (COVID) คนต่อมาประเทศสโลวาเกียครับ ลาออก
เพราะว่าแอบซื้อสปุตนิกวี (Sputnik V) ของประเทศรัสเซีย ในเวลานั้นอียู (EU) ยังไม่รับรอง 
สปุตนิก (Sputnik) ต่อมาประเทศตูนิเซียโดนสั่งปลดครับ ประชาชนประท้วงจากการบริหาร
โควิด (COVID) ผิดพลาด ด้วยจริยธรรมของนักการเมืองครับ ความรับผิดชอบต่อสังคมครับ 
นายกรัฐมนตรีเหล่านี้พ้นจากต าแหน่งไปเพราะการบริหารโควิด (COVID) ท่ีผิดพลาด ทีเด็ด
ภาพสุดท้ายครับ นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๖๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๗๙/๑ 
 
มึงมาไล่ดูซิ นี่คือค าพูดของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นี่คือความโอหังคลั่งอ านาจ  
นี่คือการท้าทายต่อพี่น้องประชาชนคนไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าประเทศ 
พังพินาศมาถึงทุกวันนี้ มึงมาไล่ดูซิ ผมเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคนไทยครับ ผมรับค าท้า 
ของท่าน ผมไม่ไว้วางใจให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
อีกต่อไป พลเอก ประยุทธ์ออกไป 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ครับ ตามด้วยท่านกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ นะครับ 
  นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม (เชียงใหม่)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย 
วันนี้ในการอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา ๑๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม (เชียงใหม่)  :  วันนี้ผมจะมาฉายภาพแห่งความ
ล้มเหลวของรัฐบาล ภายใต้รัฐบาลท่ีเสียค่าโง่มากท่ีสุด นายกรัฐมนตรีแห่งความล้มเหลวของ
ประเทศไทย และครั้งนี้จะถือเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดท่ี ๒๕ นี้ 
เนื่องจากผมจะไม่สามารถให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหรือนั่งบริหารประเทศนี้ต่อไปได้อีกแล้ว 
ครั้งนี้ผมและพวกเราพรรคฝ่ายค้านงัดทุกอย่างออกมาทุ่มสุดก าลังเพื่อจะเอาคนท่ีชื่อ
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกไปจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ต าแหน่งท่ีเหมาะกับคนท่ีบริหาร
ประเทศเป็น เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่เพื่อตัวเองและพวกพ้อง คนท่ีมอง
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจและเป็นเจ้าของประเทศนี้อย่างแท้จริง ไม่ใช่มองพวกเรา 
เป็นแค่เศษส่วนเกินของประเทศนี้ ในการอภิปรายในครั้งนี้ผมจะมาแสดงให้ทุกท่านได้เห็นถึง 
ความพังพินาศในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความล้มเหลวจากการท่องเท่ียว 
ในอดีตเป็นท่ีทราบกันดีว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นเซกเตอร์ (Sector) ใหญ่ท่ีพยุงเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมาโดยตลอด โดยรายได้จากการท่องเท่ียวสร้างรายได้ถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของ 
จีดีพี (GDP) นอกจากนี้ภาคการท่องเท่ียวยังมีศักยภาพในการแข่งขันในด้านการท่องเท่ียว 
โดยในปี ๒๕๔๒ เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum) ชี้ว่าประเทศไทย 
ติดอันดับ ๓๑ จาก ๑๔๐ ประเทศท่ัวโลก เป็นอันดับ ๓ ของอาเซียน (ASEAN) รองจาก 



  ๓๖๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๗๙/๒ 
 
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย มีต่างชาติมาเยือนถึงอันดับ ๘ ของโลก แต่กลับมาดู  
วันนี้สิครับ ถือว่าเป็นการจัดการท่ีบ้งมากนะครับ บ้งเป็นศัพท์วัยรุ่นท่ีแปลว่าพัง พังมาก ๆ  
ในทุกมิติ ในปี ๒๕๖๒ เรามีนักท่องเท่ียวเข้ามาถึง ๓๙.๘ ล้านคน ท ารายได้กว่า ๓ ล้านล้านบาท 
แต่ในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ นักท่องเท่ียวกลายเป็นศูนย์ รายได้จากการท่องเท่ียว 
หายแวบไปกับตา ปี ๒๕๖๒ การท่องเท่ียวถือเป็นฮีโร (Hero) ของประเทศไทย กลับมาดู 
วันนี้สิครับ กลายเป็นสุนัขท่ีโดนตัดหาง เรียกได้ว่าการท่องเท่ียวไทยจากท่ีเคยเป็นดอกฟ้า 
ตอนนี้กลับกลายเป็นหมาวัดอย่างแท้จริงในทุกวันนี้  ไม่เพียงเท่านี้ครับท่านประธาน 
หน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกระดับค าแนะน าต่อ 
ชาวอเมริกาเรื่องการเดินทางมายังประเทศไทยว่าเป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงระดับ ๔  
ต่อการระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ (COVID-19) โดยยกค าเตือนการเดินทางมายังประเทศไทย 
ว่าเป็นอะวอยด์ ทราเวล ทู ไทยแลนด์ (Avoid Travel to Thailand) หรือให้หลีกเลี่ยง 
การเดินทางมายังประเทศไทย นี่ยังไม่หมดนะครับ ล่าสุดสหราชอาณาจักรได้ประกาศ
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศสีแดง เป็นผลจากอัตราผู้ติดเช้ือท่ีเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงสูง 
หากเดินทางมาจากประเทศไทย ---------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๘๐/๑ 
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ซึ่งส่งผลต่อระบบสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร ล่าสุดครับ เว็บไซต์บลูมเบิร์ก (Website  
Bloomberg) จัดล าดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีฟื้นฟูจากโควิด ๑๙ (COVID-19) ได้ช้า 
ท่ีสุด เราอยู่อันดับ ๔๙ ได้คะแนน ๔๗.๗ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน กับตัวเลขการฉีดวัคซีน
แค่ ๑๙.๘ เปอร์เซ็นต์ของประชากรท้ังหมด นี่แสดงให้เห็นแล้วนะครับถึงสายตาต่างชาติ 
ท่ีมองมายังประเทศไทย สายตาของประชาคมโลก ความมั่นใจต่าง ๆ ได้หายไปหมด ท้ังภาค
การลงทุน การถูกโยกย้ายแหล่งผลิตออกจากประเทศไทย การตัดสินใจไม่เดินทางมา
ประเทศไทย ไม่รู้ท่านนายกรัฐมนตรีจะอายไหมนะครับ แต่หากเป็นผม ผมอับอายมากครับ 
ผมจะไม่อยู่ให้คนเกลียด คนแช่ง คนด่าได้ขนาดนี้หรอกครับ ท่านจ าได้ไหมครับ วันท่ี ๒๕ 
กรกฎาคม ท่านได้แถลงต่อรัฐสภาแห่งนี้ คนได้ฟังกันท่ัวประเทศครับ โดยเฉพาะข้อ ๕.๔  
ในด้านการพัฒนาภาคการท่องเท่ียว ท่านขิงไว้ว่าจะพัฒนาคุณภาพ ความหลากหลายของ
การท่องเท่ียว อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ พัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานธุรกิจบริการ ส่งเสริมการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเท่ียวสู่ ชุมชน 
แต่มาจนวันนี้ครับ ท่ีท่านขิงไว้ตอนนั้น ตอนนี้มันเป็นแห้วแล้วครับ เป็นแห้วเน่าด้วยครับ  
ท่ีพูดมาท้ังหมดท าไม่ได้สักอย่าง พังหมด เพราะการบริหารงานท่ีผิดพลาดของรัฐบาล  
ไร้น้ ายาของการจัดการวัคซีน กระบวนทัพต่าง ๆ ของการจัดหาวัคซีนท่ีล้มเหลว เพราะการ
เยียวยาแบบชิงโชค สนใจการปราบม็อบ (Mob) มากกว่าการเหลียวแลช่วยเหลือประชาชน 
เพราะความไม่เห็นคุณค่าท่ีมีโอกาสของทางเศรษฐกิจ เพราะความไม่เห็นหัวประชาชนของ
รัฐบาลจึงน ามาสู่วิกฤตการณ์ในการท่องเท่ียวในวันนี้ เรามาเริ่มกันในส่วนของตัวเลขทาง
เศรษฐกิจนะครับ ความพังของเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์ ตัวแรกคือจีดีพี (GDP) ตัวนี้จะ
เป็นเครื่องยืนยันฝีมือการบริหารประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ ได้เป็นอย่างดีครับว่า 
ท่านบริหารงานได้น่าผิดหวังเพียงใด เห็นได้ชัดว่าจีดีพี (GDP) ลดลงไปถึง ๑๒.๑ เปอร์เซ็นต์ 
ในไตรมาสท่ี ๒ ของปี ๒๕๖๓ เพราะการล็อกดาวน์ (Lockdown) แบบไม่คิด การเยียวยา
แบบไม่เห็นหัวประชาชน และการบริหารประเทศแบบไร้สมองของผู้น าประเทศ ท าให้จีดีพี 
(GDP) ดิ่งลงเหว เหลวทุกสิ่งแบบทุกวันนี้ ตัวเลขคาดการณ์จีดีพี (GDP) ปี ๒๕๖๔ จะโตเร็ว 
๑.๒ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เป็นอันดับ ๒ รองจากบ๊วย นอกจากนี้ครับ จีดีพี (GDP) ท่ีประเทศ
ไทยคาดการณ์ไว้พังไม่เป็นท่า หลายส านักวิชาการต่าง ๆ คาดการณ์ว่าปี ๒๕๖๔ จีดีพี (GDP) 
จะดีขึ้น โดยมีปัจจัยด้านบวกก็คือด้านการส่งออก แต่ผมว่าประเทศไทยยังล าบากครับ  
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มีปัจจัยหนึ่งท่ีควรต้องเร่งพิจารณา ปัจจัยนี้คือ พลเอก ประยุทธ์ แต่ถือเป็นปัจจัยด้านลบ 
นะครับ ไม่ใช่ปัจจัยบวก เพราะหากท่านยังฝืนอยู่อย่างนี้ยากครับท่ีจีดีพี (GDP) จะฟื้นเหมือน
ท่ีควรคาดการณ์หรือคาดหวังไว้ ล่าสุดศูนย์วิจัยกสิกรไทยลดประมาณการณ์เศรษฐกิจของ 
ปี ๒๕๖๔ จาก ๑.๐ เปอร์เซ็นต์ มาเป็น -๐.๕ เปอร์เซ็นต์ อีไอซี (EIC) ของธนาคารไทย
พาณิชย์ ปรับลดจาก ๓.๘ เปอร์เซ็นต์ เหลือ ๒.๒ เปอร์เซ็นต์ ยังไม่พอครับ คณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน หรือ กกร. ก็ปรับลดเช่นกัน ส านักงานเศรษฐกิจการคลังได้ปรับ
ลดจีดีพี (GDP) จาก ๒.๓ เปอร์เซ็นต์เหลือ ๑.๓ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานครับ นี่ล่ะครับ 
นายกรัฐมนตรีท่ีเสียค่าโง่มากท่ีสุด ถ้าท่านยังน้าทนอยู่แบบนี้ ยังอวดดีท้ัง ๆ ท่ีไม่มีอะไร 
ให้อวด และท่านยังกอดเก้าอี้แน่นแบบนี้ อย่าหวังนะครับว่าเรื่องนี้จะจบสวย เพราะระเบิด
เวลาท่ีท่านตั้งไว้ตั้งแต่การรัฐประหารปี ๒๕๕๗ มันใกล้จะระเบิดเต็มที่แล้วครับ  
  ต่อมาครับ ผมขอเสนอมูลค่าการรับ ถือเป็นรายได้ท่ีเกิดจากการซื้อขาย  
การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เป็นรายรับท่ีเกิดจากการให้บริการ ซึ่งมูลค่าส่วนใหญ่  
มาจากภาคการท่องเท่ียว จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาแล้ว ขอกราฟนะครับ  
ในไตรมาสท่ี ๔ ของปี ๒๐๑๙ เป็นช่วงท่ีประเทศไทยพบกับการระบาด ท่านนายกรัฐมนตรี
เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีเก่งมากนะครับ เมื่อเปรียบเปรียบกับไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ของ 
ปี ๒๕๖๓ พบว่ามีคนตกงานมากถึง ๕.๘ ล้านคน ท่านท าได้อย่างไรครับ ท าคนตกงาน  
๖ ล้านคนภายใน ๑ ไตรมาส หากเปรียบเทียบตอนปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๖ ในสมัยของ 
ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะเห็นได้ว่ามีค่าเฉลี่ยของการเติบโต มูลค่าการรับ
เท่ากับ ๑๕.๗๖ เปอร์เซ็นต์ แต่ในสมัยยุคของท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ติดลบ ๒.๕๘ 
เปอร์เซ็นต์ แสดงถึงความไร้สมรรถภาพในการบริหารงานของประเทศท่ีติดกับระเบิดเวลา
ของด้านการท่องเท่ียวมากเกินไป มุ่งเน้นแต่รายได้กับจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ จนเมื่อ
เกิดการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ (COVID-19) ทุกอย่างก็พังสลายครับ ------------------------ 
 
                       - ๑๘๑/๑ 
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รัฐไม่ได้คิดต่อว่าจะจัดการหรือวางแผนระบบต่าง ๆ อย่างไรแบบมืออาชีพ จะดูแลประชาชน 
จะดูแลพวกเขาอย่างไร สุดท้ายก็มาลอยแพ ให้มาตรการเยียวยาแบบทวงบุญคุณ ท้ังท่ี
ประชาชนเป็นเจ้าของเงินและเจ้าของประเทศนี้อย่างแท้จริง นี่ยังไม่จบกับรัฐบาลแห่งความ
ล้มเหลวนะครับ หากดูตัวเลขของการท่องเท่ียวและเม็ดเงิน ในอดีตมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขในปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ จะเห็นได้ว่าจ านวนนักท่องเท่ียวลดลงไป
ถึง ๓๓ ล้านคน เม็ดเงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหายวับไป ๑.๖ ล้านล้านบาท ท่านจะ
ชดเชยกับความพังแบบนี้ได้อย่างไรครับ ท่านมีแต่บอกว่าจะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
แต่ตอนนี้ท่านมีแต่สร้างหนี้สร้างสิน หนี้ท่วมหัว หนี้ท่วมตัว สร้างภาระไปหมดครับ เป็นหนี้
ว่าแย่แล้ว คนตกงานสิครับซ้ าแย่กว่า ปลายปีมีการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ (COVID-19) 
ท าให้เกิดการปิดประเทศโดยไม่มีการเยียวยาใด ๆ ไม่มีการวางแผน ไม่มีการรองรับ ไม่มี
จัดการท้ังระบบ รัฐบาลไม่คิดจะรับผิดชอบต่อประชาชน เกิดการระบาดระลอก ๒ ระลอก ๓ 
ระลอก ๔ ตอนนี้ท่านยังกล้ายืนอกผายสง่าผ่าเผยบนซากศพของพวกเขาได้อย่างไรครับ  
จากวิกฤติท่ีผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลไม่เคยควบคุม
การระบาด ดื้อ ดึง รั้น สุดท้ายแล้วก็เหมือนความวัวไม่ทันหายก็มีความควายเข้ามาแทรก 
เพราะรัฐบาลประยุทธ์บริหารประเทศไม่เป็น เน้นแต่จะมุ่ง พุ่ง  และพึ่งการท่องเท่ียวมาก
เกินไป ไม่ค านึงถึงสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงในปัจจุบันนี้ ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยมีแผล
ลามสาหัสไปท่ัวร่างกายท่ัวประเทศ ตอนนี้แผลนี้ประเทศไทยต้องเข้าห้องฉุกเฉินเท่านั้นครับ 
ไม่อย่างนั้นประเทศไทยอาจจะกลายเป็นเจ้าชายนิทราตลอดไป หากดูภาวะของการจ้างงาน
โดยเฉลี่ยในปี ๒๕๖๓ เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกมีการปรับลดพนักงานเหลือ ๕๑ เปอร์เซ็นต์ 
นั่นแสดงว่าในระบบแรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาคการท่องเท่ียวซึ่งมีแรงงานอยู่ถึง 
๔.๒ ล้านคน ตอนนี้ให้ถูกออกจากงานไป ๔๙ เปอร์เซ็นต์ ก็ประมาณ ๒ ล้านคนในปี ๒๕๖๓ 
มันท าให้ผมนึกถึงการบริหารงานแบบแมงกะพรุนครับทุกท่าน แมงกะพรุนตัวใส ๆ ดูเหมือน
น่าไว้ใจนะครับ แต่ท่านรู้ไหมครับว่าแมงกะพรุนนอกจากไม่มีสมอง แมงกะพรุนไม่มีหัวใจ
ด้วยนะครับ ความชอกช้ าจากการมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรียัง 
ไม่จบเท่านี้ ไตรมาส ๒ ของปี ๒๕๖๔ มีการเพิ่มขึ้นของเอ็นพีแอล (NPL) ในกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์แทบทุกแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกเครื่องมือหรือมาตรการต่าง ๆ ออกมา 
ก็ไม่เคยตรงประเด็นหรือทันท่วงที ปัญหาหลัก ๆ ก็มาจากรายได้ของลูกหนี้ ท่ีลดลง ไม่มี 
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ศักยภาพ ไม่มีก าลังจะไปจ่าย ท าให้เกิดหนี้เสียในระบบมากขึ้น สูงสุดถึง ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท
ภายใน ๖ เดือน ผมอยากทราบว่าตอนนี้ท่านรู้สึกอย่างไรและได้ใช้อะไรในการบริหาร
ประเทศท่ีผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองคงไม่เคยคิดถึงทางออกอยู่แล้วเพื่อจะช่วยเหลือตาสี
ตาสา ช่วยเหลือประชาชนตาด า ๆ ในการพักช าระหนี้ หรือท่ีจะเร่งรัดจัดหาวัคซีนให้ได้  
๗๐ เปอร์เซ็นต์ หรือท้ัง ๆ ท่ีควรจะเป็น ๘๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วค่อยเปิดประเทศ รายได้หลัก 
ของประเทศท่านทราบอยู่แล้วว่าเกิดจากการท่องเท่ียว แต่ท่านเฉไฉกับการฉีดวัคซีน เลือก
ประเภทวัคซีนท่ีไม่ตรงกับความต้องการ ไตรมาส ๓ ท่ีว่าต้องเต็มแขนคนไทย ผมเห็นแต่ศพ
ขึ้นไปอยู่เต็มเมรุ นี่หรือครับท่ีท่านโม้ ท่ีท่านว่า เข็มแรกยังไม่มีเลยครับ แล้ววัคซีนท่ีเหลืออยู่
ไหนครับ ภูมิคุ้มกันประเทศไม่เกิด ท่านกระเสือกกระสนท่ีจะเปิดประเทศ นี่หรือครับ
วิสัยทัศน์ของผู้น าประเทศ บริหารงานแบบเช้าชามเย็นชาม เวิร์ก ฟรอม โฮม (Work From 
Home) ธุรกิจท่องเท่ียวมีแต่จบ จนแล้วเจ๊งครับ ภาคการโรงแรมยิ่งหนักครับ พังกับพัง ผม
อยู่ฟิลด์ (Field) นี้ด้วยนะครับ ท้ังธุรกิจบริการ โรงแรม ร้านอาหาร ทัวร์ (Tour) ไกด์ 
มัคคุเทศก์ ผมสัมผัสพวกเขาหมด ปีนี้โรงแรมเปิดให้บริการเพียง ๓๘ เปอร์เซ็นต์ ปิดกิจการ
ชั่วคราวไปกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ อัตราการเข้าพักต่ ามาก เงียบเป็นเป่าสาก โรงแรมท่ีฝืนอยู่ก็มี
สภาพคล่องไม่ถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ฝืนต่อเดือนสองเดือนก็ต้องปิด ในไตรมาส ๒ และไตรมาส ๓ 
ของปี ๒๕๖๓ ไม่มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเลย อันนี้เข้าใจได้ครับเพราะเหตุสถานการณ์ของ 
โควิด (COVID) รายได้จากการท่องเท่ียวเป็นศูนย์ คนตกงานระนาว นี่ถือว่าน่าสงสารคนไทย
มากนะครับท่ีได้นายกรัฐมนตรีแบบนี้มาบริหารประเทศก็แย่แล้ว ยังมีการจัดการโควิด 
(COVID) ท่ีแย่แบบนี้อีก แล้วท่านเอาความมั่นใจมั่นหน้าจากไหนมาบริหารงานต่อครับ  
ความพังของรัฐบาลนี้ยังไม่จบครับท่านประธาน ปกติท่านก็เป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
อยู่แล้ว ยิ่งมีโควิด (COVID) เข้ามาท่านยิ่งกู้ครับ กู้ กู้ กู้ ดูได้จากเงินกู้สะสมภายใต้ พ.ร.ก.  
ท้ัง ๒ รอบ รอบแรก ๑ ล้านลา้นบาท รอบท่ี ๑ แสนล้านบาท ------------------------------------ 
 

- ๑๘๒/๑ 
 
 
 



  ๓๖๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                      สาริศา ๑๘๒/๑ 
 
ซึ่งพบว่ามีการใช้เงินกู้เรื่อย ๆ ใช้เงินกู้มากถึง ๗๖.๕ เปอร์เซ็นต์ของเงินกู้ฉบับแรกมีมูลค่าสูง
ถึง ๘๐๐,๐๐๒ ล้านบาท คิดเป็น ๕.๒๗ ของจีดีพี (GDP) แต่ดูผลลัพธ์ตอนนี้สิครับ ผู้ติดเชื้อ 
วันละ ๒๐,๐๐๐ คน ตายรายวันเป็นล้านคน วันนี้นายกรัฐมนตรีท่ีชื่อประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ท่านได้ฆ่าประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อมไปแล้วเท่าไร ท่านท าให้ครอบครัวต้องสูญเสีย
บุคคลอันเป็นท่ีรัก สูญเสียบุคคลท่ีเป็นเสาหลักของครอบครัว ท าให้น้อง ๆ เด็ก ๆ ลูก ๆ 
หลาน ๆ ต้องร้องไห้เพราะสูญเสียบุคคลท่ีเป็นเสาหลักของครอบครัวไปเท่าไร ก าพร้า 
พ่อแม่ไปกี่คน ท่านครับ ตัวผมเองในฐานะคนเป็นพ่อท่ีมีลูกแฝดเหมือนท่านนี่ ละครับ  
ท่านนายกรัฐมนตรี มาถึงจุดนี้มันน่าเศร้าใจขนาดไหนครับ ท่านควรรู้ได้แล้วนะครับ  
จากความเศร้าโศกแบบนี้ คราบน้ าตาเหล่านั้นท่านจะมีจุดจบอย่างไร ต่อมาครับ ใน ๗ ปี 
ท่ีผ่านท่านคิดว่าท่านได้สร้างหรือว่าท าลายประเทศได้มากกว่ากัน มาตรการเราเท่ียวด้วยกัน
ท่ีท่านด าเนินการไว้เป็นอย่างไรครับ มันได้ครอบคลุมมัคคุเทศก์ น าเท่ียว ทัวร์  (Tour) ไกด์ 
ขนส่งบริการอื่น ๆ ในภาคการท่องเท่ียวหรือไม่ ไม่มีใครได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้เลย 
ยกเว้นแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าเกิดการทุจริตในการจัดโรงแรม ทัวร์ (Tour) หรือเรื่องต่าง ๆ 
ท่านเคยไปนั่ง ไปปรับทุกข์ ไปฟัง หรือแสดงความรับผิดชอบของความเป็นผู้น าในประเทศ
บ้างไหมครับ การท่องเท่ียวแบบเดิม ๆ เน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพ ตลอดระยะเวลา ๗ ปี  
๘ ปีท่ีผ่านมานโยบายท่องเท่ียวของภาครัฐกลับกลายเป็นระเบิดเวลาของประเทศ ได้ขุดหลุม
ฝังความหวังของประเทศไทย ของประชาชน และมันเป็นกับดักท่ีย้อนกลับมาท าลายท่าน 
ในทุกวันนี้ อีกท้ังมาตรการซอฟต์โลน (Soft Loan) ท่ีเคยออกมาช่วยเหลือ ๒ รอบ แม้จะมีอยู่ 
แต่การได้มาเข้าถึงได้ยากมาก มีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขสร้างก าแพงกั้นระหว่างผู้ประกอบการ
กับผู้ เข้าถึงหรือเงินทุนมากมาย ถึงแม้แบงก์ชาติได้ผ่อยปรนในบางข้อ แต่การเข้าถึง 
หรือก าแพงก็ยังหนาและสูงอยู่มาก ไม่เคยสนใจกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) กลุ่มเปราะบาง กลุ่มท่ี
อยู่ยากล าบากกว่า ๒.๗ ล้านราย สินเชื่อท่ีออกมาก็กลายเป็นสินเชื่อท่ีจ้องท าร้ายประชาชน
ไม่ได้ช่วยเขาในทุกลูป (Loop) ในทุกมิติ  ยิ่งธุรกิจภาคกลางคืนนี่หนักเลย การเข้าถึง 
ซอฟต์โลน (Soft Loan) นี้เข้าถึงยากมาก กิจการร้านใหญ่ ๆ ก็ถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน
มาตลอด ผมก็อยู่ในสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจกลางคืนด้วยเช่นกัน 
เพราะฉะนั้นก็จะทราบถึงปัญหามากมายท่ีเขาร้องเรียนเข้ามา เขาเข้ามาคุย เขาเข้ามา 
ปรับทุกข์ เราก็ช่วยเหลือแล้วก็พยายามเดินหน้ากันด้วยตัวเราเองในศักยภาพของจังหวัด  



  ๓๗๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๘๒/๒ 
 
เชียงใหม่ท่ีมีทุกภาคี แต่ในเมื่อไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ ไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ ไปค้ าประกัน 
และเขาจะดูแลบุคลากรเขาอย่างไร ดีเจ (DJ) นักร้อง บาร์เทนเดอร์ (Bartender) พนักงาน
เสิร์ฟ พ่อครัวแม่ครัว บริกรท้ังหมดท่ีอยู่ในระบบของเขาก็ต้องพังไปหมดด้วย ท่านไม่เคย
ปรึกษาผู้ประกอบการ ไม่เคยปรึกษาประชาชน ไม่เคยปรึกษาเจ้าของธุรกิจจริง ๆ ว่า 
เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างไร นั่งเอง คิดเอง และมันเคยจะหาทางออกเจอไหมครับ 
แสดงให้เห็นถึงการเยียวยาผู้ท ามาหากินในภาคการท่องเท่ียวท่ีไร้ความเข้าใจ ไร้ความรู้สึก  
ไร้เมตตา ไร้ประสิทธิภาพ ไร้จิตส านึก ไร้การเหลียวแลต่อภาคประชาชน หากมีการช่วยเหลือ
ก็ไม่ท่ัวถึง ไม่สนใจผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเท่ียวเกิดหนี้ท่วมหัว ครอบครัวมีปัญหาท่านเคย
คิดถึงท้ังระบบไหมครับ ต้นน้ าเป็นแบบนี้ ปลายทางจะเป็นอย่างไร คนต้องอดตายเท่าไร  
ไม่ต้องพูดถึงธุรกิจสายการบินครับ ปีกหักไปตาม ๆ กัน ซอฟต์โลน (Soft Loan) ท่ีเขา
พยายามจะดิ้น จะพยามพยุงการจ้างงานก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย ขนาดสายการบินยังบิน
ไม่ถึง แล้วประชาชนท่ีหาเช้ากินค่ า นอนกลางดินกินกลางทรายเขาจะไปมีปัญญาไปถึง 
ซอฟต์โลน (Soft Loan) ท่ีท่านก าลังว่างไว้ได้อย่างไร มาตรการเยียวยาตอนนี้มันกลายเป็น 
เหมือนมาตรการป้ายยา ไม่ว่าโรงแรม ภัตตาคาร พ่อค้าแม่ค้า สปา (Spa) นวด ผับ บาร์ 
สถานบันเทิง นักดนตรี จนถึงธุรกิจใหญ่  ๆ โดนท่านป้ายยาหมดครับ โดนลวงไปสู่ 
หลุมฝังหมด ซอฟต์โลน (Soft Loan) ท่ีไม่เคยซอฟต์ (Soft) เลย สินเช่ือท่ีท าลายประชาชน
เยียวยาแบบชิงโชค ปล่อยเบลอแรงงานนอกระบบ ช่วยแต่ในระบบก็ไม่ถือว่าครบจบ 
เพราะฉะนั้นนโยบายที่ท่านบอกว่าเราเท่ียวไปด้วยกันผมรู้ชื่อจริงมันแล้วครับ มันคือนโยบาย 
ท่ีเราจะตายไปด้วยกัน น่าสิ้นหวังนะครับกับการบริหารแบบนี้ แผนเปิดประเทศท่ีท่านเคย 
พูดไว้ เคยแถลงไว้คืออะไรครับ ผมมองว่าไม่ใช่แผนเปิดประเทศ แต่เป็นแผนจกตาคน  
ท้ังประเทศ เป้าหมายในการเปิดประเทศ ๑๒๐ วัน ------------------------------------------------ 
 
                               - ๑๘๓/๑ 
 
 
 
 



  ๓๗๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๘๓/๑ 
 
เป็นแผนท่ี ๓ วันเปลี่ยน ๓ ครั้ง ในวันแรก ๑๖ มิ.ย. ประกาศว่าจะเปิดภายใน ๑๒๐ วัน 
วันต่อมารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจบอกจะเปิดวันท่ี ๑ กรกฎาคม แค่นี้ก็ เกิด 
ความสับสนในการท่ีจะวางแผนการจะซื้อสต็อก (Stock) การจะวางวัตถุดิบ การจะวางแผน
ต่ าง ๆ  วัน ท่ี  ๓  โฆษกส านั กนายกรัฐมนตรีมาแถลงอี กว่ าเป็ นแค่ หลักการไม่ ใช่ 
การเคานต์ดาวน์ (Countdown) การทยอยเปิดในจังหวัดท่ีพร้อมเท่านั้น นี่ ๓ วันจกตา
ประชาชนไปถึง ๓ รอบ เขาวางแผนอย่างไรครับ ท้ังคน ท้ังการตกแต่ง ท้ังวัตถุดิบ ท้ังการ
จ้างงานใหม่ แล้วเอาอะไรมาการันตี (Guarantee) เงินก้อนสุดท้ายก็หมดไปแล้วจากการ
ฟื้นฟูในระลอก ๒ นอกจากนี้ท่านยังประกาศจะฉีดเข็มแรกให้ครบ ๕๐ ล้านคน ๒๕ ล้านโดส  
ในต้นเดือนตุลาคม กระบวนทัพการฉีดวัคซีนแบบไร้ทิศทางของท่านท าแผนการเปิดประเทศ 
ไม่มีความหมาย หากมองย้อนไปยังตัวเลขท่ีผู้ท่ีได้รับฉีดวัคซีนแต่ละวันพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ 
วันละ ๓๐๐,๐๐๐ คน ท่านคงคิดว่าเยอะแล้ว แต่ถ้าท่านวางแผนจะเปิดประเทศให้ได้ ๑๒๐ วัน 
ตามท่ีท่านประกาศ ตั้งแต่วันท่ี ๒๖ มิ.ย. นะครับจนถึงวันนี้เหลือเวลา ๔๐ วัน ท่านต้องฉีด 
วัคซีน ๕๐๐,๐๐๐ คน ในกรณีท่ีต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร้อยละ ๗๐ ถ้ายังไม่มีสายพันธุ์อื่น
หรือไม่มีการกลายพันธุ์จากสายพันธุ์นะครับ รับรองว่าถ้ามีเกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้เหมือนว่า 
จะมีแล้ว ค้นพบแล้วนะครับท่ีประเทศอินเดียเมื่อเช้านี้ได้ทราบ ก็คือว่าท่านต้องฉีดให้ได้ 
ร้อยละ ๘๕ เฮิร์ดอิมมูนิตี (Heard Immunity) ต้องสร้างใหม่ การสร้างภูมิตรงนั้นมันต้อง
เยอะกว่าเดิม แปลว่าท่านต้องฉีดวัคซีนให้ได้วันละ ๘๐๐,๐๐๐ คน ท่านจะเอาปัญญาจาก
ไหนมาครับ ๘๐๐,๐๐๐ คน มากกว่าค่าปัจจุบันถึง ๒ เท่า ท่านต้องรีบจัดทัพในการฉีดวัคซีน
ใหม่ท้ังหมด หรือท่านไม่เห็นความส าคัญของวัคซีนตั้งแต่แรกแล้วถึงจัดหามาไม่ทันท่วงที  
ไม่เคยตรงตามความต้องการ ท่านบอกวัคซีนจะเต็มแขน แต่ตอนนี้มันมีแต่เมรุเผาศพเต็ม
แผ่นดินครับ หากท่านยังฉีดวัคซีนด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม ยังคงช้าเหมือนเต่าท่ีเป็นตะคริว 
อยู่แบบนี้นะครับ ท่านต้องสูญเสียมูลค่าการท่องเท่ียวเศรษฐกิจไปเท่าไรครับ หากฉีดวันละ 
๓.๖ แสนล้านคน ท าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ท่ีร้อยละ ๗๐ จะช้ากว่าก าหนดการถึง ๓๐ วัน 
เท่ากับเราจะเสียค่าโง่ไปถึง ๑.๗๓ แสนล้านบาท และหากต้องการท าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 
ร้อยละ ๘๕ จะช้าไปอีก ๕๘ วัน จะเสียค่าโง่ไปถึง ๓.๓ แสนล้านบาท นี่แค่เข็มแรกนะครับ 
แล้วถ้าค านวณครบ ๒ เข็ม เฮิร์ดอิมมูนิตี (Heard Immunity) เกิดท่ี ๗๐-๘๕ เปอร์เซ็นต์ 
ท่านจะท าได้อย่างไรครับ เลยมีค ากล่าวว่าท่านคือบิดาแห่งการเสียค่าโง่ของไทยครับ  



  ๓๗๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๘๓/๒ 
 
  พูดถึงนโยบายการท่องเท่ียวสุดฮอต (Hot) ตอนนี้ครับ อย่างภูเก็ตแซนบ็อกซ์ 
(Sand Box) ไม่พูดถึงไม่ได้ เพราะมันเปรียบเสมือนคบเพลิงแห่งความหวังในภาคการท่องเท่ียว 
ของพวกเรา ผมมองว่าเป็นแนวคิดท่ีดีครับส าหรับการจะเปิดประเทศ เป็นแนวทางท่ีดีครับ 
ถ้านักท่องเท่ียวจะเข้ามาแล้วก็วางเป้าหมาย แต่ ณ ตอนนี้เกือบ ๒๐,๐๐๐ คนท่ีเดินทาง 
เข้ามากับเป้าหมายท่ีวางไว้ในช่วงไตรมาศ ๓ จะมีนักท่องเท่ียว ๑๐๐,๐๐๐ คน สร้างรายได้ 
๘๙ ล้านบาท ๑,๐๐๐ ล้านบาทนะครับ ความต้องการให้นักท่องเท่ียวเดินมาตามเป้าหมาย
เป็นเรื่องท่ียากเพราะว่าการบริหารแบบนี้เหลือแค่ ๑ เดือนกับตัวเลขอีก ๗๕,๐๐๐ คน  
ท่านท าได้ไหมครับกับเหตุการณ์ ท่ีน่าเศร้า ไม่อยากกล่าวถึงนะครับ ท่ีว่ามีฆาตกรรม 
หรือว่าอย่างไร มันท าให้เกิดความกังวลว่านอกจากประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนครบหรือไม่  
การจัดการบริหารหรือว่าการที่จะต้องมีอาฟเตอร์ช็อก (Aftershock) ต่าง ๆ ท่านได้วางแผน 
อย่างไรเพราะว่าอย่างท่ีกล่าวมาท้ังหมดมันท าให้ เห็นถึงแนวคิดหรื อการวางแผนท่ี 
ไม่ครบระบบ แล้วก็เกิดเหตุใดก็แก้ แก้ทีละชอต (Shot) แก้ทีละอัน มันน้ าหกแล้วค่อยไปเช็ด 
นะครับ มันไม่เคยมีการป้องกันว่าไม่ให้เกิดเลือดไหลหรือว่าอุบัติเหตุใด ๆ ก่อน ในปลาย 
เดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมายอดผู้ติดเชื่อรายใหม่จังหวัดภูเก็ตสูงขึ้นเกินเงื่อนไข ๙๐ คน 
ต่อสัปดาห์ ส่งผลให้ภูเก็ตต้องประกาศปิดสถานท่ี ปิดห้างสรรพสินค้า ปิดโรงเรียน ปิดสนาม 
กีฬา จ ากัดคนใช้บริการตลาดสด ห้ามรวมกลุ่มเกิน ๑๐๐ คน ถึงวันนี้จะวันท่ี ๑ กันยายน 
แล้วก็มีมาตรการท่ีจะปรับแล้วก็ลดการล็อกดาวน์ (Lockdown) ลงมาก็ต้องมาดูอีกนะครับ 
ว่ามีความพร้อมในการจัดการหรือไม่ เข็มแรกท่ีร้อยละ ๗๖ ของคนภูเก็ต เข็ม ๒ ยังไม่ถึง  
๖๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วจะเปิดได้อย่างไรครับ ขอยกตัวอย่างนะครับว่ามันมีเมืองเซร์รานา 
ท่ีประเทศบราซิล เขาได้ท าโมเดล (Model) นี้ขึ้นมาได้อย่างดี เขาเรียกว่าเป็นโพรเจกต์เอส 
(Project S) เป็นการทดสอบวัคซีนซิโนแวค (Vaccine Sinovac) ในสถานการณ์จริง พบว่า
ผู้ป่วยมีอาการลดลง ๘๐ เปอร์เซ็นต์  โดยผู้ป่ วยท่ีรักษาอยู่ ในโรงพยาบาลลดลงถึ ง  
๘๖ เปอร์เซ็นต์ ท้ังอัตราการตายลดลงถึง ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ คนภายใน ๒ สัปดาห์ 
มีผู้เสียชีวิตเพียง ๖ รายในระยะทดลอง ๔ เดือน ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าประเทศไทย 
จะท าได้หรือไม่ เพราะเปรียบเทียบสเกล (Scale) ต่อสเกล (Scale) นะครับ จังหวัดภูเก็ต 
มีประชากร ๔.๑ แสนคน เพื่อป้องกันสายเดลตา (Delta) ท่านต้องฉีดวัคซีนให้ครบ ๓.๕ แสนคน 
ซึ่งคนภูเก็ตและคนท้ังประเทศต้องมาลุ้นว่าจะท าท่านต้องฉีดวัคซีนให้ครบ ๓.๕ แสนคน  



  ๓๗๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๘๓/๓ 
 
ซึ่งคนภูเก็ตและคนท้ังประเทศต้องมาลุ้นว่าจะท าได้อย่างไร เพราะภูเก็ตแซนด์บอกซ์ 
(Phuket Sandbox) คือความหวังเดียวของภาคการท่องเท่ียว แทนท่ีจะเปิดแล้วปัง ท่านเปิด
แล้วให้มันพัง -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                        - ๑๘๔/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๗๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๘๔/๑ 
 
ปราสาททรายในวันนั้นท่ีท่านกล่าว ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ (Phuket Sandbox) คือปราสาททราย 
ปราสาททรายนั้นท่านได้ท าลายมันในน้ ามือของท่านแล้วครับ ถึ งวันนี้ ถึงจุดนี้ ผมเชื่อว่า 
ถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลและบริหารประเทศอยู่จะไม่ท าให้ภาคการท่องเท่ียวดิ่งลงเหว
ดั่งทุกวันนี้ เราเคยบอกท่านแล้วครับ เคยเตือน เคยแจ้ง เคยหารือ เคยเสนอแนะ ท่านฟังบ้าง  
ไม่ฟังบ้าง อย่างเช่นยกตัวอย่างง่าย ๆ ครับท่ีผมน าเสนอทางออกธุรกิจท่องเท่ียวไทยภายใต้
ชุดมาตรการเปิด ป้องกัน และฟื้นฟู เสนอไปตอนต้นปีครับ ท่านอวดฉลาด ท่านคิดว่าตัวเอง
เก่ง ไม่ต้องฟัง ไม่ต้องสน จะไปท าได้อย่างไร ยังไม่เริ่มก็ท้อก่อนแล้ว โดยมาตรการเปิด  
คือการเปิดประเทศผ่านมาตรการพาสปอร์ตวัคซีน (Passport Vaccine) พรรคเพ่ือไทยเสนอ
ต้นกุมภาพันธ์ ท่านเริ่มพิจารณาปลายเดือนมีนาคม มาตรการป้องกันปล่อยเงินกู้ร้อยละ ๐ 
หรือมาตรการโครงการจ้างงานแก่ภาคธุรกิจ ท่านเลือกใช้มาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) 
ท่ีคิดไม่รอบคอบ เป็นกระต่ายตื่นตูม ไม่เคยตื่นรู้ จึงท าให้ประเทศไทยฟื้นฟูได้ช้าเหลือเกิน  
   มาตรการท่ี ๓  มาตรการฟื้นฟูหรือการสร้างแหล่งท่องเท่ียว สร้างแลนด์มาร์ก 
(Landmark) ใหม่  ๆ ภายใต้มาตรการ ๑ อ าเภอ ๑ แหล่งท่องเท่ียวใหม่ เพื่อรองรับ 
การท่องเท่ียวแบบนิวนอร์มอล (New Normal) ท่ีจะเกิดขึ้น ธนาคารเพื่อการท่องเท่ียวเป็น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหลัก ให้สินเชื่อภาคการท่องเท่ียว ก าหนดยุทธศาสตร์และ
ทิศทางภาคการท่องเท่ียว ท่านยังดื้อดึงแบบเดิม มาตรการแจกเงินแบบเดิม ๆ เยียวยา
แบบเดิม ๆ ก็ได้ผลลัพธ์ท่ีพังแบบเดิม ๆ นี่ครับ ท่านลองมาดูนะครับว่าหากรัฐได้ด าเนิน
มาตรการเปิด ป้องกัน ฟื้นฟูตามท่ีเพ่ือไทยเสนอไว้ผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้ครับ จะเปรียบเทียบ
ให้เห็นง่าย ๆ ว่ารายได้ภาคการท่องเท่ียวท่ีรัฐบาลเคยท ามา ถ้าเป็นนโยบายของพรรค 
เพื่อไทยพาสปอร์ตวัคซีน (Passport Vaccine) จะสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาได้ 
ในประเทศ ผ่านการคัดกรองแล้ว มีมาตรการใหม่ ๆ ไม่ว่า ๑ แลนด์มาร์ก (Landmark)  
๑ อ าเภอ ๑ แหล่งท่องเท่ียวท่ีจะยกระดับแหล่งท่องเท่ียวมากขึ้นก็ท าให้รายได้สูงขึ้นของ 
ปี ๒๕๖๔ ดูจาก ๗ เดือนนี้นะครับ หากท าแบบท่ีพรรคเพื่อไทยท า ท่ีพรรคเพื่อไทยบอก 
รายได้จะเป็น ๗ เท่าจากท่ีรัฐบาลท าอยู่ตอนนี้ ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าสิ่งดี ๆ มากมายท่ีเสนอ  
ท่ีชี้แนวทางและหาทางออกของประเทศร่วมกันท าไมท่านไม่เคยสนใจ นอกจากนี้ผมขอเสนอ
ทางออกประเทศไทยเพ่ิมเติมนะครับ ปกติการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราจะไม่เสนอทางออกกัน  



  ๓๗๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๘๔/๒ 
 
แต่เพราะสปิริต (Spirit) ของความเป็นผู้แทนราษฎรครับ ผมอยู่ในฟิลด์ (Field) นี้มาตลอด
ตั้งแต่เกิดมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นตลาดสด ภาคอสังหา โรงแรม บริการต่าง ๆ ผมคุยกับ 
พวกเขาจนรู้ครับว่าพ่อแม่พี่น้องเขาไม่มีอะไรกินแล้ว เขาตกงานขนาดไหน เขาล าบาก  
ขนาดไหน เขามาของานท้ัง ๆ ท่ีผมก็ไม่มีงานเหลือให้ เขาท าแล้วเพราะผมก็ต้องปิดตัวไป
เหมือนกัน ธุรกิจครอบครัวหรือท่ีท าอยู่ก็ต้องมาเกิดวิกฤตินี้ตั้งแต่รัฐประหาร ไม่ว่ากันครับ 
แต่ผมจะปล่อยให้พวกเขาเจ็บช้ า บอบช้ า หรือล้มละลายไปอีกสัก ๑ รายผมท าไม่ได้ครับ 
ตามมานะครับ ข้อแรกก็คือปลดล็อกประเทศในลิสต์ (List) ท่ีห้ามเดินทางของซีดีซี  
(CDC) ก่อน หากท่านต้องการเปิดประเทศจริง ๆ โดยการลดจ านวนผู้ติดเชื้อให้ได้น้อยกว่า 
๕๐๐ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ยากนะครับ ในระยะเวลาสะสม ๒๘ วันมันมีเงื่อนไข
ยิบ ๆ ย่อย ๆ แต่เป็นภาษาอังกฤษครับ เดี๋ยวค่อยส่งก็อปปี (Copy) ส่งท่ีแปลแล้วให้ท่าน 
นะครับ หากลดลงมาในระดับ ๓ ได้ ค าเตือนให้หลีกเลี่ยงก็จะหายไป ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ 
(Phuket Sandbox) ก็อาจจะมีคนกลับมาได้ แต่สุดท้ายก็จะมาวนอยู่กับการจัดการวัคซีน 
ท่ีไม่พร้อม ไม่พอเพียง ไม่ทันเวลาอีก แนวทางท่ี ๒ ครับ ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพื่ อการปลดล็อกประเทศท่ีปิดตัวลง เรายังสามารถเจรจากับประเทศเพื่ อนบ้าน 
เพื่อท าทราเวลบับเบิล (Travel Bubble) หรือกลุ่มประเทศท่ีมีศักยภาพและมีศีลเสมอกัน 
ในการเริ่มท่ีจะคิกออฟ (Kick off) ใหม่นะครับ การขยายการเจรจากับกลุ่มประเทศต่าง ๆ  
ท่ีพร้อมจะเดินทางไปด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มประเทศบิมสเทค (BIMSTEC) อันนี้นาน
แล้วก็ยังไม่เห็นมีการพัฒนาหรือมีการยกระดับในการเจรจา เป็นกลุ่มประเทศจีนทางตอนใต้ 
ประกอบด้วยประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล ประเทศภูฎาณ ประเทศศรีลังกา และประเทศไทย 
มีโอกาสมากมายครับ เป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อสูง ------------------------------------------------------ 
 
               - ๑๘๕/๑ 
 
 
 
 
 



  ๓๗๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๑๘๕/๑ 
 
นี่แค่ยกตัวอย่างนั้นในกลุ่มประเทศท่ีควรจะต้องยกระดับในการเจรจาเพื่อหาทางออกและ
เดินทางร่วมกัน หรือรวมถึงระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อาร์ ๓ เอ (R3A) อาร์ ๓ บี (R3B) 
จะเป็นเส้นทางส่งสินค้าพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างรายได้ระหว่างทาง
ตลอดเส้นทางคมนาคมท้ังหมด นอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจแล้ว เป็นการสร้างมูลค่า
ระหว่างประเทศ สร้างมูลค่าระหว่างชายแดน แต่นโยบายแบบดี ๆ แบบนี้ผมว่าไม่น่าเกิดกับ
รัฐบาลชุดนี้ครับ แนวทางต่อมาครับ เป็นการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแบบคุณภาพ 
ให้เกิดขึ้นนะครับ การท่องเท่ียวแบบนี้ก็จะสามารถกระจายรายได้เนื่องจากจ านวนวันและ
จ านวนคนท่ีจะอยู่ก็จะมีจ านวนวันท่ีมากขึ้น เราต้องพัฒนาในด้านการแข่งขันด้านราคา 
นะครับ หรือเรดโอเชียน (Red Ocean) ให้ยกระดับไปสู่การท่องเท่ียวแบบคุณภาพก็คือ 
บลูโอเชียน (Blue Ocean) ท้ังท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการท่องเท่ียวด้านการแพทย์ พัฒนา
ต่อไปสู่การท่องเท่ียวแบบยั่งยืน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือกรีนโอเชียน (Green 
Ocean) รวมไปถึงการท่องเท่ียวท่ีต้องตอบโจทย์สังคมไวต์โอเชียน (White Ocean)  
๔ ระบบนี้ก็ต้องท าให้มันล้อไปด้วยกันในเวลาเดียวกันแล้ววางแผนเอาไว้ ไม่ใช่ถึงวันนั้น 
ค่อยท า กินบุญเก่าไปวัน ๆ ภาคการท่องเท่ียวก็จะซ้ าแล้วก็เหยียบย่ าอยู่จุดเดิม ตลอด 
นอกจากนี้เราสามารถใช้ซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) ท่ีประเทศไทยควรจะกลับมามีพื้นท่ี
บนเวทีโลก โดยใช้นโยบายที-พ็อป ทู เวิลด์ พ็อป (T-Pop to World pop) นะครับ นโยบาย
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภาพยนตร์สนับสนุนของรัฐ รายได้ปี ๒๕๖๔ 
อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงเป็นร้อยละ ๓.๖ ของจีดีพี (GDP) มีการต่อยอดอุตสาหกรรม 
เป็นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางอ้อม ส่งเสริมเชิงสัญลักษณ์ การอุดหนุนสินค้า 
ความนิยมความเป็นไทยจะกลับมา การจัดงานแต่งงานใหญ่ ๆ  การจัดอีเวนต์ (Event)  
การจัดคอนเสิร์ตระดับโลก การอุดหนุนสินค้าไทย อาหารไทย อัตลักษณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรม
ต่าง ๆ ท่ีเคยเป็นท่ีเชิดหน้าชูตาของไทยก็จะกลับมา หรือแม้แต่การน าเรื่องการค้าบริการ 
ถูกกฎหมายหรือธุรกิจอื่น ๆ มาปัดฝุ่น ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีดัดจริต  
ขออภัยนะครับ แต่หากผลักดันและส่งเสริมในการค้าบริการหรือต่าง ๆ เข้าสู่ระบบอย่างมี
ศักดิ์ศรี มีระบบถูกต้อง ถูกกฎหมาย เราดึงเงินนอกระบบเข้ามาสู่ในระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจนี้ 
มีรายได้ไม่ต่ ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่หากเราไม่ด้อยค่าคน สร้างสวัสดิการดี ๆ สิทธิ
ประโยชน์ให้เท่าเทียมกับอาชีพอื่น ๆ ก็น่าจะมาพิจารณาหรือมาปัดฝุ่นดู รวมถึงการใช้หลัก 



  ๓๗๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๑๘๕/๒ 
 
ซีบีที (CBT) มาสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ฟ้ืนความแข็งแรง ความเป็นแชมป์เปียนโปรดักต์ 
(Champion Product) โอทอป (OTOP) เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาเทคโนโลยีให้ไปท่ัวถึง 
ทุกหย่อมหญ้า สร้างความสมบูรณ์ท้ังโครงสร้างเศรษฐกิจแบบบีซีจี (BCG) คือเศรษฐกิจแบบ
ชีวภาพ แบบหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว และวันใดท่ีทุกสิ่งท่ีกล่าวมามีความครบถ้วน  
วันนั้นละครับจะเป็นการดึงดูดลูกหลานกลับบ้าน พัฒนาบ้านเกิด สร้างความสุขมวลรวม 
รอยยิ้มท่ีจะกว้างขึ้นในชุมชนและในครอบครัวอีกครั้ง แล้วคนเราครับ จะท าอะไรต้องมี
เป้าหมายมีเดดไลน์ (Deadline) มีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน ต้องประกาศให้ชัดครับว่าประเทศไทย 
จะมีเคพีไอ (KPI) อย่างไร เช่น อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว
จะต้องไม่ต่ ากว่าอันดับ ๒๕ ของโลก ท าอย่างไร ก็จะมีดีเทล (Detail) ในการท่ีจะต้องท าอยู่ 
พิจารณาอยู่แล้ว อันดับด้านการให้บริการลูกค้าในอนาคตต้องติด ๑ ใน ๑๐ ของโลก ในช่วง
ท่ีปิดประเทศ ปิดโควิด (COVID) เดินทางไม่ได้แบบนี้พัฒนาไปสิครับ นิวสกิล (New Skill) 
รีสกิลล์ (Reskill) ท าทุกอย่างเพ่ือพร้อมให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายท่ีเวลาเปิดแล้วโพสต์ 
โควิด (Post COVID) แล้วเรายังเป็นหนึ่งในท่ีเขาเลือกจะมาอยู่ อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมท้ังทางบก ทางน้ า ทางเรือ ทางอากาศ ต้องติด ๑ ใน ๕๐ อันดับแรกของโลก 
ระหว่างนี้ก็พิจารณาไปครับ ตรงไหนบกพร่อง ตรงไหนควรเตรียมพร้อม ตรงไหนควรพัฒนา 
อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเท่ียวต้องสูงหรือโตร้อยละ ๓ ต่อปี หากถึงตัวเลขนั้น
ได้วัฏจักรวังวนแห่งความอุบาทว์ท่ีผมกล่าวมาข้างต้นก็จะไม่ย้อนกลับมา หากท่านต้องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยท่ีแท้จริงก็หวังใจอย่างยิ่งนะครับว่าท่านจะทบทวนในมาตรการ
ต่าง ๆ ท่ีผมได้กล่าวไปแล้ว  
  เข้าช่วงสรุปนะครับ ท้ังหมดนี้คือภาพรวมท่ีนายกรัฐมนตรี บิดาแห่งการเสีย
ค่าโง่ของไทย และนายกรัฐมนตรีแห่งความล้มเหลวของประเทศไทยได้บริหารประเทศมา  
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารประเทศท่ีล้มเหลว การท่องเท่ียวไทยท่ีจากเคยเป็นดอกฟ้า 
กลับกลายเป็นหมาวัด สายตาต่างประเทศท่ีมองไทยเข้ามาว่าไทยมีผู้น าท่ีไร้ประสิทธิภาพ 
 
               - ๑๘๖/๑ 
 
 



  ๓๗๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๑๘๖/๑ 
 
สนใจการปราบม็อบ (Mob) มากกว่าการยกระดับประชาชน นโยบายการท่องเท่ียวของ
ภาครัฐท่ีผ่านมาคือระเบิดเวลาของประเทศ คือการขุดหลุมฝังความหวังของประชาชน 
มาตรการการดูแลผู้ได้รับผลกระทบท่ีเปรียบเสมือนก าแพงกั้นระหว่างคนรวยกับคนจน  
การเพิ่มความเหลื่อมล้ าให้กับประเทศในการเยียวยาแบบชิงโชค ตัวเลขเศรษฐกิจท่ีตกต่ า 
จ านวนคนงานท่ีตกงานกว่า ๖ ล้านคน จ านวนนักท่องเท่ียวลดลงไปถึง ๓๓ ล้านคน  
เม็ดเงินในเศรษฐกิจหายวับไปกับตาถึง ๑.๖ ล้านล้านบาท แผนการเปิดประเทศแบบ 
ไร้ทิศทาง ไร้ความหวัง ไร้วิสัยทัศน์ เหมือนกับผู้น าประเทศไทยในตอนนี้ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 
(Phuket Sandbox) ท่ีแทนจะเปิดแล้วปังดันเปิดแล้วพัง อะไรท่ีแย่ท่ีสุดท่ีไม่ควรเกิดขึ้น 
กับประเทศไทยมันดันถูกมัดรวมมาอยู่ ในยุคนี้  ยุคท่ี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
เป็นนายกรัฐมนตรี จึงเรียกได้ว่าครบสูตรของรัฐบาลท่ีพังท่ีสุดในประวัติศาสตร์ไทย 
ตลอดเวลานายกรัฐมนตรีพูดมาได้ตลอดอย่างไรว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่ทุกวันนี้คนท่ีอยู่
ข้างหลังท่านมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ท้ังแบบยังมีชีวิต ร่อแร่ อาการหนักปางตาย และจ านวน
ผู้เสียชีวิตท่ีมากเหลือเกิน อยู่ข้างหลังท่านแล้ว ความโอหังคลั่งอ านาจ ไร้องค์ความรู้  
ไร้คุณธรรม ไร้จริยธรรม ไร้จิตส านึกรับผิดชอบ ท่านยังกล้านั่งบริหารประเทศนี้อยู่หรือครับ 
ท้ายนี้ กระผม จักรพล ตั้งสุทธิธรรม ขอใช้ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกาศว่า
นายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประพฤติตัวขัดมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีว่าบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ ประกอบ 
มาตรา ๕๕ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง และขอฟ้องท่านตามมาตรา ๑๕๗ ละเว้น 
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ  
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริตต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับ  
๒,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ดังนั้นขอฝากบอกฝ่ายกฎหมายของท่านนะครับ  
เพราะว่าท่านไม่มา ก็เดี๋ยวค่อยว่าอย่างไร เตรียมรับเอกสารท่ีอยู่ในมือของผมฉบับนี้ให้ดี  
เพราะนี่คือความโกธรแค้น บรรจุคราบน้ าตาของประชาชน ความสิ้นหวังของประชาชน 
ท้ังหมดท่ีมีให้ต่อท่านและรัฐบาล ดังนั้นผมจึงไม่อาจไว้วางใจนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อว่า  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อีกต่อไป ท่านประยุทธ์ครับ ท่านหยุดเถอะครับ ให้ความหวัง 
 



  ๓๗๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๑๘๖/๒ 
 
ให้ประเทศไทย เดินหน้าได้อีกครั้ง หยุดเหยียบเบรกประเทศ และให้คนอื่นมาเหยียบคันเร่ง 
ประเทศไทย ท่านออกไปเถอะครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญ ท่านกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ตามด้วย ท่านศรัณย์ ทิมสุวรรณ เชิญครับ  
 
              - ๑๘๗/๑ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๘๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          รัตนา ๑๘๗/๑ 
 
  นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์  (หนองคาย)  :  กราบเรียนประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขต ๑ 
พรรคเพ่ือไทย  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ (หนองคาย)  :  วันนี้ผมในฐานะตัวแทนพรรคร่วม
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้รับมอบหมายให้มาท าหน้าท่ีอภิปรายไม่ ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
นายสุชาติ ชมกลิ่น วันนี้ผมเข้าใจดีว่าทุก ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด (COVID) ไม่ว่า 
จะเป็นอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง หรือเอเชีย ท่ัวทุกมุมโลกก็ได้รับผลกระทบและ 
ความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณสุขท่ีได้รับผลกระทบอย่างหนัก พี่น้องประชาชน
บาดเจ็บและล้มตายเป็นจ านวนมาก ตลอดไปจนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจท่องเท่ียว ทุกธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง อาทิเช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจ
บริการต่าง ๆ และเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ของประเทศที่พยายามท่ีเอาตัวรอดจาก
วิกฤตินี้อย่างภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ 
เอสเอ็มอี (SMEs) นั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวส าคัญท่ีขับเคลื่อนประเทศในยามวิกฤติ เครื่องยนต์
ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศมากมาย ยิ่งในยามวิกฤติแบบนี้ยิ่งเห็นได้ชัด
ว่าท าไมเราถึงต้องมีฐานธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ท่ีเข้มแข็งและท าไมในยามท่ีภาคธุรกิจ
ท่องเท่ียวหยุดชะงัก ภาคบริการติดลบ ภาคอุตสาหกรรมถึงได้เป็นเสาหลักส าคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศ แต่ในวันนี้ค าถามท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้า
ทีมเศรษฐกิจเข้าใจตรงนี้หรือไม่ จากตัวเลขการถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งวันนี้แสดงให้เห็น 
แล้วว่าท่านและคณะผู้บริหารไร้ซึ่งความสามารถ ไม่เข้าใจเศรษฐกิจ ไม่เข้าใจธุรกิจ มิหน าซ้ า
ยังขาดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร.  
ได้ออกมาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยติดลบ ๑.๕ เปอร์เซ็นต์ การว่างงานในไตรมาสแรก 
๑.๙๖ เปอร์เซ็นต์ สูงท่ีสุดในรอบ ๕ ปี และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และตัวเลขผู้ติดเชื้อท่ียังอยู่
ในเกณฑ์อันตราย ตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนแล้วก็ยังต่ า ส่งผลให้ประเทศขาดความเชื่อมั่น 
นักท่องเท่ียว นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและย้ายถิ่นฐานกันเป็นจ านวนมาก จากการบริหาร
ราชการท่ีผิดพลาดซ้ าแล้วซ้ าอีก ไม่เข้าใจสถานการณ์และไม่ทันเหตุการณ์กลับกลายเป็น  



  ๓๘๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          รัตนา ๑๘๗/๒ 
 
การซ้ าเติมภาคธุรกิจท่ีใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะอยู่รอด เปรียบเสมือนคนท่ีลอยคออยู่
ในน้ า และแทนท่ีท่านซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร เป็นผู้ก าหนดนโยบายจะช่วยดึงพวกเขาเหล่านี้ขึ้นมา 
แต่ท่านกลับท าตรงกันข้าม แล้วเหยียบหัวพวกเขาให้จมน้ า จนทุกวันนี้หลายธุรกิจก็ต้องปิด
กิจการไป บางธุรกิจเป็นธุรกิจท่ีอยู่รอดมาได้หลายวิกฤติ ท าก าไรได้มาตลอดก็ไม่สามารถ 
ท่ีจะอยู่รอดได้ในวิกฤตินี้ เหตุผลเพราะมีรัฐบาลท่ีไม่เข้าใจปัญหา มีผู้บริหารท่ีบริหารกันไป
คนละทิศคนละทาง แล้วสุดท้ายเมื่อบริหารจัดการไม่ได้ก็ปล่อยให้ประชาชน เอกชน ไปจนถึง
แรงงานต้องดิ้นรนหาทางออกกันเอง ต้องออกมาเรียกร้อง หาวิธีการที่จะได้มาซึ่งการอยู่รอด
ด้วยตัวของพวกเขาเอง หาวัคซีนเอง หาทางกลับบ้านภูมิล าเนาเอง หาโรงพยาบาลเอง  
แล้ววันนี้จะมีรัฐบาล จะมีหน่วยงานต่าง ๆ ไปท าไมครับ วันนี้ท่านมีเบอร์ฉุกเฉิน ท่ีโทรไป 
แต่ก็ไม่มีคนรับ บางครั้งรับก็ใช้เวลานานมาก ๆ วันนี้ไม่ใช่ความผิดของผู้ปฏิบัติงานหรือ
ความผิดของหน่วยงานต่าง ๆ เลย หากแต่ท่านซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมีความพร้อมมากกว่านี้  
มีความเข้าใจมากกว่านี้ ท างานอย่างเป็นระบบมากกว่านี้ ----------------------------------------- 
 
               - ๑๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๘๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๘๘/๑ 
 
มีความชัดเจน มีขั้น มีตอน และรวดเร็ว ประเทศเราคงไม่ต้องสูญเสียมากขนาดนี้ หลายครั้ง
รัฐบาลต้องถูกประชาชนต่อว่า เรียกร้อง หรือด่าซ้ า ๆ จึงจะออกมาด าเนินการ ซึ่งก็เหมือน
จะช้าไปหมดและไม่ทันการ วันนั้นในวันท่ีเรายังมีผู้ติดเชื้อน้อยท าไมท่านไม่รีบสั่งวัคซีน  
ในวันท่ีเราเริ่มมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการระบาดรอบใหญ่อีกครั้งในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
ท าไมท่านไม่รีบด าเนินการมาตรการเด็ดขาด และพอในวันท่ีท่านเอาไม่อยู่แล้ว ท าไมท่านถึง
ปล่อยให้พี่น้องประชาชนตามมีตามเกิด ปล่อยแรงงานท้ังไทยและต่างด้าวตามมีตามเกิด 
ปล่อยคนติดเช้ือ กระจายเชื้อ ไม่ได้วางแผนหรือรองรับพวกเขาเลย เป็นเพราะท่านไม่รู้จริง ๆ 
หรือครับว่าท่านควรจะต้องท าอะไร หรือเป็นเพราะว่ารู้แต่ก็กลัว ๆ กล้า ๆ ไม่กล้าตัดสินใจ 
บางครั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านเห็นประชาชนเป็นอะไร คุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหน 
วันนี้ท่านอาสาเข้ามาท างานเพื่อประชาชน แต่วันนี้ท่านท างานเพื่อใครกันแน่ วันนี้ตัวเลข  
ผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่ แต่ท่านกลับปลดล็อก หรือท่านจ าไม่ได้ว่าในวันท่ีท่านล็ อกดาวน์ 
(Lockdown) ตัวเลขผู้ติดเชื้อต่ ากว่าตอนท่ีท่านปลดล็อกเสียอีก ตอนนี้เป็นเวลาท่ีถูกท่ีควรแล้ว
หรือไม่ การล็อกดาวน์ (Lockdown) ก็ไม่ได้จริงจังเท่าท่ีควร หรือว่าวันนี้ ท่ีท่านคลายล็อก 
เพราะลดความตึงเครียดของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นจริง  
แสดงว่าท่านก าลังเอาชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของชาติเป็นโล่ก าบังทางการเมืองซึ่งผิด
วิสัยของชายชาติทหารและผู้น าประเทศ ในฐานะท่ีตัวผมเองก็เคยเป็นผู้ประกอบการ  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองก็เคยเป็นผู้ประกอบการ ผมเชื่อว่าพวกเราเข้าใจดี
ถึงหัวอกของผู้ประกอบการ ถึงความล าบากของพนักงานท่ีต้องถูกเลิกจ้าง ต้องกลับบ้าน ซึ่งก็
ไม่รู้ว่าจะกลับไปท าอะไร ในวันท่ีเขาตัดสินใจเข้ามาในเมืองใหญ่ก็เพราะว่ามีความหวังว่าจะมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีรายได้ท่ีมากขึ้นเพื่อให้คนทางบ้านอยู่สบาย แต่ในวันนี้ต้องกลับบ้าน
ขาดรายได้ ตกงาน แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหารายได้จากทางไหน บางคนกลับบ้านในวันท่ีสุขภาพ 
ยังดีอยู่ก็ยังโชคดี แต่บางคนถึงกลับต้องหนีตายท้ัง ๆ ท่ีป่วยติดโควิด (COVID) แต่ไม่มีเตียง
ในเมืองใหญ่ ดั้นด้นกลับบ้าน บ้างมีรถก็ขับรถ กลับพร้อม ๆ กันท้ังครอบครัว ท้ังคนติดและ 
ไม่ติด บางคนต้องขับมอเตอร์ไซด์เป็นร้อย ๆ กิโลเมตรก็จ าเป็นต้องกลับ เพราะอยู่ไปก็ไม่มีเตียง  
สู้ไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า นี่หรือครับคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารของท่านนายกรัฐมนตรี
และผู้บริหาร แต่ใครจะรู้ครับ ส าหรับหลาย ๆ ครอบครัวว่านั่นอาจจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้าย
ของชีวิตเขา ภรรยาต้องสูญเสียสามี ลูกต้องสูญเสียพ่อ บุพการีทางบ้านต้องสูญเสียลูก 



  ๓๘๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๘๘/๒ 
 
ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว ความสูญเสียท่ีไม่สามารถจะหาสิ่งใดมาทดแทนได้  ท่านฟัง
เร่ืองราวพวกนี้ของพวกเขาแล้วท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับ หรือว่าวันนี้พอท่านมาเป็นผู้บริหาร 
ท่านลืมไปแล้วว่าผู้ประกอบการต้องล าบากอย่างไรบ้าง แรงงานพนักงานต้องเผชิญอะไรบ้าง
ในภาวะวิกฤตินี้ วันนี้ท่านชดเชย ท่านเยียวยา ท่านอาจจะลืมไปหรือเปล่า เรื่องบางเรื่อง
ความสูญเสียก็ไม่สามารถท่ีจะเอาคืน ไม่สามารถท่ีจะเยียวยาได้นะครับ ชีวิต ๆ หนึ่ง 
ท่ีต้องสูญเสียไป เสาหลักของครอบครัวท่ีต้องสูญเสียไป พ่อหรือแม่ ท่ีต้องสูญเสียไป  
ท่านชดเชยเยียวยาให้พวกเขาได้หรือไม่ ท่านไม่จ าเป็นต้องตอบก็ได้ วันนี้แค่ดูจากสายตา
ประชาชนท่ีสูญเสีย หากวันนี้พวกท่านไม่โกหกตัวเอง ท่านก็จะทราบถึงการสูญเสียครั้งนี้ 
อาจจะเป็นเรื่องเล็กส าหรับพวกท่าน แต่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ ท่ีสุดในชีวิตของใคร 
บางคนก็ ได้  วันนี้ ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยขับ เคลื่อนด้วยห่ วงโซ่อุปทาน  
ห่วงโซ่การผลิต ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                                         - ๑๘๙/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๘๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๘๙/๑ 
 
แล้วไม่ใช่เพียงแค่ ๒ หรือ ๓ ประเภทธุรกิจเท่านั้น ทุกธุรกิจล้วนแล้วแต่มีห่วงโซ่การผลิต
ท้ังนั้น ยกตัวอย่างเช่นข้าวท่ีเรากิน ห่วงโซ่การผลิตเริ่มต้นท่ีเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา พี่น้อง
ประชาชนรากหญ้า กว่าจะมาถึงโรงงาน โรงสี กว่าจะผลิตออกมาถึงผู้บริโภคต้องผ่าน
ขั้นตอนอะไรบ้าง เกิดการจ้างงานการเพิ่มมูลค่า ตัวเลขหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
และหากวันนี้ เราปิดโรงงาน โรงสีถูกปิด ท้ังห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่การผลิตก็ต้องหยุดชะงัก 
ไปด้วย สร้างความเสียหายท้ังระบบ ท่านทราบไหมครับว่าเวลาท่านสั่งปิด โรงงาน ๆ หนึ่ง 
อาจได้รับผลผลกระทบไปด้วย แม้ว่าโรงงานนั้นอาจจะไม่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเลยก็ได้  
แต่ก็ต้องมาหยุดเพราะปลายทางหรือลูกค้าถูกสั่งปิด วัตถุดิบบางอย่างต้องน ามาจาก 
บางพื้นท่ีเท่านั้น ชิ้นส่วนบางอย่างต้องผลิตจากโรงงานหนึ่งและส่งต่อไปอีกโรงงานหนึ่ง  
การท่ีโรงงานหนึ่งในพื้นท่ีสีแดงเข้มได้รับผลกระทบเพราะมีพนักงานติดเชื้อส่งผลกระทบ  
ในภาพรวมภาคการผลิตอย่างไรบ้าง ท่านทราบไหมครับ ส่ิงท่ีไม่เคยหยุดงาน ไม่หยุดวันเสาร์ 
วันอาทิตย์ และไม่มีวันนักขัตฤกษ์คือดอกเบ้ีย ภาษี ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วันนี้ถ้าเป็น
หนี้ระหว่างภาคเอกชนกันเองก็มีความเห็นอกเห็นใจเลื่อนการช าระ แต่ในทางกลับกันพอเป็น
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ กลับมีความช่วยเหลือท่ีน้อยมากและแทบทุกหน่วยงานของภาครัฐ รัฐ
พาณิชย์กลับยังท าก าไร ในขณะท่ีประชาชนก าลังล าบากและก าลังจะตาย และการท่ีวันนี้
ท่านมอบอ านาจให้ท้องถิ่นผมมองกลับว่าเป็นการผลักภาระให้กับเขา และเป็นเร่ืองแปลกนะ
ครับ ในภาวะปกติท่านรวบอ านาจแต่ในภาวะท่ีไม่ปกติ มีวิกฤติ ท่านกลับคืนอ านาจให้กับ
ท้องถิ่นโดยขาดการวางแผน การวางกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ สุดท้ายก็ก่อให้เกิดปัญหา 
เพราะแต่ละพื้นท่ีก็มีการจัดการท่ีแตกต่างกัน ตามความสามารถ ตามความเข้าใจและความ
ร่วมมือกันในแต่ละท้องถิ่น บางพื้นท่ีกิจการถูกสั่งปิดร่วมเกือบเดือนมีผู้ติดเชื้อ แต่หลังจาก 
ท่ีตรวจสอบแล้วว่าปลอดเช้ือก็ยังไม่สามารถกลับมาด าเนินการกิจการได้ทันที เหมือนเอกสาร
ข้างต้นครับ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร การจัดเตรียมโรงงานส าหรับ 
ผู้ติดเชื้อภายในสถานประกอบการ การท าห้องน้ าสาธารณูปโภคเพื่อให้ลูกน้องมีท่ีกักตัว  
ซึ่งหลายรายก็ไม่ได้มีพื้นท่ีเยอะ ซึ่งบางจังหวัดตั้งเกณฑ์ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของพนักงาน ซึ่งเป็น
การบีบเอกชนโดยไม่ได้ถามเอกชนก่อนว่าท าได้หรือไม่ ไปจนถึงค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ า ค่าไฟ 
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ท่านช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรบ้าง ผมอ่านนโยบายความช่วยเหลือของท่าน 
บางอย่างอ่านไปแล้วก็งงไป ไม่แปลกใจเลยครับว่าท าไมวันนี้เรื่องง่าย ๆ แต่พอมาเป็น 



  ๓๘๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๘๙/๒ 
 
นโยบายของท่านกลับกลายเป็นเรื่องยาก ซับซ้อน เหมือนตั้งใจท าให้งง ผมจะยกตัวอย่าง 
ให้ท่านฟังบางช่วงบางตอน ส าหรับรูปแบบการช่วยเหลือ ดังนี้ ๑. ลูกจ้างมาตรา ๓๓ จ่าย  
๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายวัน สูงสุดไม่เกิน ๗,๕๐๐ บาท และจ่ายสมทบให้สัญชาติไทยอีก 
๒,๕๐๐ บาทต่อคน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๒. นายจ้างมาตรา ๓๓ จ่าย ๓,๐๐๐ บาทต่อคน 
ลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน ๒๐๐ คน ๓. ผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ จ่ายรายละ ๕,๐๐๐ บาท 
๔. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระท่ีไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้น
ทะเบียนตามมาตรา ๔๐ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อท่ีจะได้รับ ๕,๐๐๐ บาท  
๕. ผู้ประกอบการท่ีมีลูกจ้าง แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๓ 
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับเงินช่วยเหลือการเยียวยาลูกจ้างตามมาตรา ๓๓  
และนายจ้าง มาตรา ๓๓ ผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน ๕ หมวดภายใต้โครงการคนละครึ่ง
และโครงการเราชนะท่ีมีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ ภายในเดือน
กรกฎาคมนี้เพ่ือรับเงินช่วยเหลือตามผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน ๕ หมวดภายใต้โครงการ
คนละครึ่งและโครงการเราชนะท่ีไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ 
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อรับค่าช่วยเหลือ ๕,๐๐๐ บาท ท่านฟังดูแล้วเข้าใจไหม ผมอ่านไป 
ก็งงไป ท าไมท่านไม่ท าให้มันง่าย ๆ สั้น ๆ เยียวยาให้ครบ เวลาท่านมาขอเงิน มาขอมติจากสภา 
ท่านกู้ครบทุกบาททุกสตางค์ แต่พอท่านเอาไปให้พี่น้องประชาชนท่านกลับไม่ท าให้ครบ  
วันนี้ภาคเอกชนเองก็ออกมาเรียกร้อง เริ่มตั้งแต่เร่ืองท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือเร่ืองวัคซีน ------------- 
 

- ๑๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๘๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๙๐/๑ 
 
วันนี้ท่านก็ยังจัดหาวัคซีนให้พวกเขาไม่ได้ ท่ีผ่านมารัฐบาลไม่เคยมีความชัดเจนในการจ่าย
ความช่วยเหลือ ท้ังภาคบริการและเอสเอ็มอี (SMEs) ซึ่งผู้ประกอบการประสบปัญหาอย่างมาก 
ทุกวันนี้แรงงานท่ีเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้รับวัคซีนเพียงแค่ประมาณ  
๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ถ้าวันนี้บุคลากรทางการแพทย์เป็นด่านหน้าด้านสาธารณสุข แรงงาน
ก็คือด่านหน้าในเรื่องเศรษฐกิจครับ วันนี้ชี้ ให้ เห็นแล้วว่าในโซน (Zone) สีแดงเข้มมี 
การถดถอยของรายได้ของประชาชนอย่างมาก และหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันท่ีเพื่อนสมาชิก 
ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็สูงท่ีสุดในประวัติการณ์ ประเด็นถัดมาคือการก าจัดหนี้ให้เร็วท่ีสุด  
นั่นก็คือการหยุดพักดอกเบี้ยให้ได้ วันนี้ท่านกู้เงินมา ๑ ล้านล้านบาท แต่ไม่สามารถท าให้
แบงก์ปล่อยกู้ให้เอสเอ็มอี (SMEs) ได้ ไปติดท่ีการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคาร 
กฎเกณฑ์ของระบบธนาคารท าให้ไม่สามารถปล่อยกู้ลูกหนี้ท่ีก าลังมีปัญหา ในขณะเดียวกัน 
เครดิตบูโร (Credit Bureau) ก็ต้องท าบัญชีลูกหนี้ท่ีเข้าสู่สภาวะสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
หรือเอ็นพีแอล (NPL) ให้เป็นบัญชีในช่วงโควิด (COVID) เท่านั้น เพราะกิจการเหล่านี้ 
เป็นเอ็นพีแอล (NPL) เพราะวิกฤติโควิด (COVID) ซึ่งเป็นสภาวะท่ีควบคุมไม่ได้ ถ้าเป็นภาวะ
ปกติพวกเขาเหล่านี้ก็จะไม่เป็นเอ็นพีแอล (NPL) ดังนั้นท่านควรจะจัดการแบบไม่ปกติ แทนท่ี 
จะใช้การคัดสรรแบบภาวะปกติมาใช้ นี่ยังไม่รวมถึงหนี้นอกระบบ ตอนสมัยรัฐบาล 
ท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ มีการท าเรื่องกฎหมายหนี้นอกระบบไว้ 
ในเวลาอย่างนี้พวกท่านก็ควรเข้ามาจัดการให้นายทุนหนี้นอกระบบเพลา ๆ ลงบ้าง ประกอบ
กับการใช้ธนาคารรัฐเข้ามาช่วยเหลือเพ่ือให้คนตัวเล็กได้มีอากาศหายใจและผ่านช่วงวิกฤตนี้
ไปให้ได้ ท่ีผ่านมา ศบศ. ศูนย์บริหารเศรษฐกิจในช่วงโควิด (COVID) ก็ท างานเหมือนเป็นแค่ 
ตรายาง เอกชนเสนออะไรเข้าไปก็ไม่ท า พรรคเพื่อไทยเสนออะไรก็ไม่ท า นิ่งดูดายเหมือน 
ตั้งขึ้นมาเฉย ๆ ขาดความจริงจังและจริงใจในการบริหารจัดการ จนมีข่าวลืออย่างหนาหูว่า 
ขนาดวาระประชุมท่านยังส่งก่อนแค่ ๑ หรือ ๒ วัน หรือบางทีส่งในวันประชุมเลยก็มี วันนี้
การแก้ไขปัญหาท่ีดีท่ีสุดคือถามคนท่ีเขาประสบปัญหา ท างานร่วมกัน เอกชนต้องการอะไร  
รัฐสามารถสนับสนุนอะไรได้บ้าง แต่นี่กลับกลายเป็นรัฐเป็นคนตัดสินใจแทนเอกชน  
ออกมาตรการโดยท่ียังไม่ได้ถามทางเอกชนก่อนว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง จึงท าให้  
การเยียวยาไม่ตรงกับความต้องการ วันนี้ เอกชนยินดี ท่ีจะจ่าย ยินดี ท่ีจะท าทุกวิถีทาง 
ให้ธุรกิจเขาด าเนินต่อไปได้ แต่ท่านก็ยังหาหนทางช่วยเขาไม่ได้ ส าคัญที่สุดก็คือท่านยังไม่เคย 



  ๓๘๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๙๐/๒ 
 
ฟังท่ีเขาน าเสนอ ยกตัวอย่างเช่น เอกชนเสนอให้พิจารณาเพิ่มสัดส่วนค้ าประกันสินเชื่อ 
ความเสียหายผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๐ 
สถาบันการเงินให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการท่ีประสบปัญหาในช่วงนี้ได้มากขึ้น แต่วันนี้ บสย. 
ตอบรับ แต่ก็ต้องรอนโยบายจากภาครัฐ รอท่านจัดประชุมก่อน นอกจากนั้นยังมีโครงการรับ
จ าน าสต็อก (Stock) สินค้า โปรแกรม เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าส าหรับเอสเอ็มอี (SMEs) ท่ีเป็นเอ็นพีแอล 
(NPL) ในช่วงวิกฤติ และอีกหลาย ๆ โครงการก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติ แต่กระผมไม่แปลกใจ
เลยครับ เพราะขนาดในเรื่องท่ีท่านแถลงเอง พูดเอง ท่านก็ยังท าไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น 
นโยบายที่ท่านเคยลั่นวาจาไว้ตั้งแต่ตอนท่ีท่านหาเสียง ไปจนถึงวันท่ีเข้ามารับต าแหน่ง วันนี้มี
นโยบายไหนบ้างครับท่ีท่านท าได้แล้ว ค่าแรงขั้นต่ า ๔๐๐-๔๒๕ บาท เงินเดือนปริญญาตรี 
๒๐,๐๐๐ บาท เงินเดือนอาชีวะ ๑๘,๐๐๐ บาท มีนโยบายไหนบ้างครับท่ีท่านท าได้แล้ว และ
ไม่ต้องอ้างโควิด (COVID) นะครับ วันนี้สมมุติว่าถ้าไม่มีโควิด (COVID) ท่านลองออกไปถาม
ประชาชนดูนะครับว่าวันนี้เขาเชื่อและมั่นใจไหมว่าท่านท าได้ ท่ีผ่านมาสิ่งท่ีท่านท าก็คือ 
เล่ือน ไม่มี ไม่รู้ กลายเป็นสัญลักษณ์ของการท างานของท่านไปแล้ว วันนี้ตัวเลขนักศึกษาจบ
ใหม่ท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะว่างงานมีมากถึง ๓๐๐,๐๐๐ คน วันนี้ท่านมีอะไรมารองรับ 
พวกเขาเหล่านี้บ้างครับ วันนี้ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ท่ีมีทัศนคติในแง่ลบกับรัฐบาลส่วนหนึ่ง 
ก็เพราะว่าเขาไม่เห็นอนาคต ไม่เห็นคุณภาพชีวิตท่ีเขาควรจะได้รับ และไม่เชื่อมั่นในการ
บริหารงานของพวกท่าน วันนี้ไม่มีใครรู้ดีครับ ไม่มีใครรู้รายละเอียด และไม่มีใครเข้าใจ 
ความบอบช้ าทางเศรษฐกิจได้ดีเท่ากับผู้ประกอบการภาคเอกชนและแรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 



  ๓๘๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๙๑/๑ 
 
แต่ท าไมวันนี้ท่านไม่ฟังพวกเขาบ้างครับ วันนี้ท่านไม่เพียงไม่ฟัง ท่านทราบไหมครับว่ า
โครงการรัฐบาล เช่น โครงการคนละครึ่ง ท่ีตอนแรกดู เหมือนจะเป็นโครงการท่ีดี  
กลับกลายเป็นโครงการท่ีท าร้ายผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเห็นได้ชัด บางรายเป็นร้าน  
เล็ก ๆ ยอดขายก็ไม่มี ก าลังซื้อก็ไม่มี กลับโดนภาษีย้อนหลังเป็นแสน ๆ วันนี้แรงงานหลายคน
กลับบ้าน บ้างไปท าเกษตร บ้างไปท าค้าขาย ขายอาหาร แล้ววันนี้พวกเขาจะลืมตาอ้าปากได้
อย่างไรครับ วันนี้ท่านใช้วิธีปกติมาบริหารจัดการในช่วงวิกฤติ ท่านต้องบริหารแบบใช้วิธี 
ท่ีไม่ปกติ หรือว่าวันนี้ท่านไม่ทราบ มีแต่สั่ง สั่ง สั่ง อย่างเดียวครับ โดยท่ีไม่รู้เลยว่าท่ีท่าน 
สั่งไปส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับพี่น้องประชาชน กับภาคเอกชน การบริหารจัดการ 
ของท่านได้พิสูจน์แล้วว่าไร้ประสิทธิภาพ จนวันนี้ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้รั้งท้าย อ้างอิง
จากนิเคอิเอเชีย (Nikkei Asia) ว่าจะเป็นประเทศที่ฟื้นตัวช้าท่ีสุด วันนี้เราอยู่ในล าดับท่ี ๑๒๐ 
รั้งท้ายในตาราง และเป็นผลกระทบแบบเป็นลูกโซ่ สิ่งท่ีน่ากลัวท่ีสุดก็คือว่าวันนี้หากลาม 
ไปถึงระบบธนาคารเราจะหายนะกันท้ังระบบ ท้ังเศรษฐกิจและระบบการเงิน ค่าเงินบาท 
ท่ีอ่อนแรงอย่างรุนแรงในเวลานี้ไม่มากก็น้อยย่อมมาจากความไม่มั่นใจว่าระบบเศรษฐกิจและ
ระบบการเงินจะปลอดภัย การลดการคุ้มครองเงินฝากจาก ๕ ล้านบาทเป็น ๑ ล้านบาท  
ต่อ ๑ สถาบันการเงิน ความหมายก็คือว่าหากธนาคารล้ม สถาบันการเงินรับผิดชอบวงเงิน 
ไม่เกิน ๑ ล้านบาท ต่อ ๑ ผู้ฝาก ต่อ ๑ สถาบันการเงินรวมทุกบัญชี ท่านจ าเป็นต้องมาท า
ตอนนี้ไหมครับ ท่านก าลังให้สัญญาณอะไร หรือวันนี้ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ าตาครับ ค าถาม
ท่ีส าคัญ ท่ีสุดก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไหวไหม บอกได้ เลยครับว่าหากยังอยู่ภายใต้ 
การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้เราคงไม่ไหวแน่ วันนี้เราขาดดุลการค้าและบริการครั้งแรก  
ในรอบ ๑๐ ปีนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นจุดใกล้ ๆ กับการเริ่มต้นของรัฐบาลรัฐประหาร 
ภายใต้การบริหารงานของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เราขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดคิดเป็นมูลค่ากว่า ๓.๔๓ แสนล้านบาท หรือประมาณ ๒ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี 
(GDP) ส่งผลกระทบสถานการณ์การเงิน ค่าเงินบาททรุดตัว ๑๐.๒ เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ 
เงินบาททรุดและหนักท่ีสุดในเอเชีย พูดให้เข้าใจสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็คือว่าประเทศไทยจะมีรายได้
จากการค้าและบริการกับต่างประเทศน้อยกว่ารายจ่าย เม็ดเงินจ านวนกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ก าลังไหลออกนอกประเทศ และเราก าลังเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณคิดเป็น  
๑๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) เหตุผลก็เพราะเราขาดผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์ และความเข้าใจ 



  ๓๘๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๙๑/๒ 
 
ในเรื่องของเศรษฐกิจ แต่ท่ีน่าห่วงก็คือว่าวันนี้ท่านไม่เข้าใจ ไม่รู้ แต่ท่านคิดว่าตัวเองเข้าใจ
และรู้ วิธีคิดแบบนี้รังแต่จะน าพาประเทศสู่หายนะ วันนี้คนไทยเป็นหนี้ครับ แต่วันนี้ผมคิดว่า
พวกท่านเป็นหนี้คนไทย หนี้ท่ีวันนี้ท่านคงไม่มีทางจ่ายคืนได้หมด ไม่ว่าจะเป็นหนี้ท่ีท าให้เขา
ลืมตาอ้าปากไม่ได้ หนี้ท่ีท าให้การระบาดรอบนี้รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็น หนี้ท่ีท าให้ประชาชน
ต้องสูญเสีย ธุรกิจต้องล้มละลาย และหนี้ชีวิตท่ีวันนี้ไม่สามารถท่ีจะใช้เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ 
มาทดแทนได้ ทุกครอบครัวหลังวิกฤตินี้จะไม่มีทางเหมือนเดิม วันนี้ท่านยอมรับเถอะครับ 
ท่านบริหารจัดการไม่ได้ การบริหารจัดการของท่านล้มเหลว และวันนี้กระผมและเพื่อน
สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน และผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเองก็คงมีความคิดเห็นไม่ต่างกันว่า
วันนี้เราหมดความเช่ือมั่นและหมดความไว้ใจในการบริหารจัดการประเทศของคณะผู้บริหาร
ประเทศชุดนี้แล้วจริง ๆ และตัวกระผมเองคงไม่สามารถท่ีจะไว้ใจ ให้ท่านบริหารราชการ
แผ่นดินต่อไปได้ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญทา่นศรัณย์ครบั ตามด้วยท่านภาควัต ศรีสุรพล ครับ  
 
                       - ๑๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๙๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๑๙๒/๑ 
 
  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ศรัณย์ ทิมสุวรรณ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย ผมเป็น ส.ส. สมัยแรกแล้วก็เป็น ส.ส.  
ท่ีอายุน้อยท่ีสุดในพรรคเพื่อไทย นี่จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้ใจครั้งแรกของผม ผมจึง 
อยากท่ีจะเสนอแล้วก็อภิปรายถึงเหตุผลว่าท าไมในมุมมองของคนรุ่ นตัวผมเองนั้น 
เราจึงไม่สามารถไว้วางใจการท างานของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้บริหารประเทศต่อไปได้ 
เพราะมันไม่ ใช่ เพียงความเสี่ยงและวิกฤติ ท่ี เกิดขึ้นในปัจจุบัน  การบริหารงานของ  
พลเอก ประยุทธ์พังท้ังในปัจจุบันและมันจะพังยิ่งกว่านี้ในอนาคต ความไร้ความสามารถของ 
ผู้น าคนนี้ นอกจากนั้นก็ยังมีความบ้าคลั่งในอ านาจจนท าให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน 
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือเศรษฐกิจท่ีพั งไปในช่วงวิกฤติ โควิด ๒๐๑๙ (COVID 2019) นี้  
ประเทศเราได้รับความสูญเสียอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้ การบริหารงานธุรกิจ การบริหารประเทศ 
ท่ีล้มเหลวจนเราไม่สามารถเอาไปวัดกับรัฐบาลไหนได้ก่อนหน้านี้ แต่มันยังไม่ใช่ท่ีสุดครับ 
ท่านประธาน มันยังรวมไปถึงความไร้วิสัยทัศน์ ความไร้สติปัญญาของท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่ีน าพาประเทศนี้ไปในทิศทางท่ีไม่เคยถูกเลย โดยเฉพาะการน าประเทศออกจากวิกฤติ  
ท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้ปีก่อนเราเป็นอย่างไร ตอนนี้เราหนักกว่าเดิมมันแสดงให้เห็นแล้ว 
ว่าผู้น าคนนี้เป็นผู้น าท่ีตาบอดในการเลือกทางให้กับประเทศของเรา นี่คือความผิดพลาดจาก
ความบ้าคลั่งในอ านาจกับความไร้สติปัญญาในการบริหารประเทศ เพราะฉะนั้นประชาชน
สมควรท่ีจะต้องมีผู้น าท่ีดีกว่านี้ ประเทศนี้สมควรท่ีจะต้องมีผู้น าท่ีดีกว่านี้ และการเปลี่ยนแปลง 
ตัวผู้น าก็คือพลเอก ประยุทธ์ คือจุดเริ่มต้นในการท่ีเราจะสามารถช่วยประเทศนี้เอาไว้ได้  
ตัว พลเอก ประยุทธ์นั้นแสดงให้เราเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าครับท่านประธานถึงความขาดสติปัญญา  
ขาดความเป็นผู้น า และท่ีส าคัญคือขาดวิสัยทัศน์ในทุกทาง ไม่มีทางท่ีคนแบบนี้จะน าประเทศ 
เราต่อไปได้ นอกจากการบริหารบ้านเมืองท่ีล้มเหลวของท่านนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะ 
ในวิกฤติโควิด (COVID) หรือวิกฤติเศรษฐกิจ ผมเช่ือว่าสมาชิกทุกท่านต้องได้เห็น เพราะว่า 
ตอนนี้เราแดงท่ัวท้ังประเทศอยู่แล้ว ในจังหวัดของท่านต้องมีคนติดเช้ืออยู่แล้ว เพราะฉะนั้น
ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเห็นอยู่แล้วครับ แต่มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับท่ีก าลังเกิดขึ้นไปพร้อมกับ
วิกฤติโควิด ๒๐๑๙ (COVID 2019) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้น าคนนี้ไม่รู้เลยด้วยซ้ าว่าก าลังเกิดขึ้น  
และยังไม่มีความเข้าใจและไม่มีทางท่ีจะพาเราเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้ นี่คือ  
 



  ๓๙๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๑๙๒/๒ 
 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีก าลังเกิดขึ้นและจะกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ความไร้วิสัยทัศน์และความไม่จริงใจในการท างานของผู้น า ผมจะขอพูดง่าย ๆ ว่าการท างาน
ของผู้น าคนนี้จะท าให้ประเทศเรากลายเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติในโลกอนาคต มันอาจจะ  
ฟังดูไม่น่าเชื่อ มันอาจจะฟังดูไม่มี เหตุผล แต่หลังจากนี้ผมจะค่อย ๆ แสดงให้เห็นว่า
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับการบริหารของรัฐบาลอย่างไร แล้วมันจะท าให้
ประเทศของเราล้าหลังและกลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ของโลกนี้ได้อย่างไร การเปลี่ยนแปลงสู่
โลกดิจิทัลคือสิ่งท่ีก าลังเกิดขึ้นในทุกอย่างท่ีเราก าลังคุ้นเคยครับท่านประธาน ธุรกิจต่าง ๆ 
ต้องถูกบีบถูกบังคับให้ปรับตัว เราเห็นสื่อสิ่งพิมพ์ ท่ีถูกแทนท่ีด้วยสื่อในแพลตฟอร์ม 
(Platform) ต่าง ๆ เราเห็นสถานีโทรทัศน์ท่ีต้องปรับตัวและให้บริการรูปแบบใหม่ รูปแบบ
การใช้ชีวิตของประชาชนเองก็เปลี่ยนไป การส่ังอาหาร การซื้อของ สินค้าออนไลน์ (Online)  
 

- ๑๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๙๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                      สาริศา ๑๙๓/๑ 
 
การบริการต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในระบบดิจิทัล (Digital) มากขึ้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 
ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นควอนตัม (Quantum) เทคโนโลยีท่ีไม่แน่ว่าในอีกปีหรือสองปี 
หลังจากนี้จะกลายเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงโลกอีกครั้งหนึ่ง สิ่งท่ีผมพูดมาคือสิ่งท่ีวิกฤติ 
โควิด (COVID) บังคับให้เราต้องเปลี่ยนแปลง แต่ด้วยการท่ีเรามีผู้น าท่ีไม่มีวิสัยทัศน์  
ไม่มีสติปัญญา เราไม่สามารถมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในการเจอกับสิ่งเหล่านี้ได้ครับ
ท่านประธาน จากวิกฤติครั้งนี้เราเห็นแล้วว่าผู้ท่ีพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับโลกนั้น
สามารถปรับตัวและผ่านวิกฤตินี้ไปได้ดีกว่า เราเห็นได้จากธุรกิจและบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในต่างประเทศท่ีแม้ว่าจะเกิดวิกฤติจนท าให้เศรษฐกิจแย่ลงไป 
ท่ัวโลก แต่บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตได้และสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าในภาวะปกติ 
ด้วยซ้ าครับท่านประธาน พูดง่าย ๆ ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกไปสู่โลกดิจิทัล 
(Digital) นั้นคือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากภาวะโควิด ๒๐๑๙ (COVID 2019) ทีนี้เราก็ต้องถามตัวเอง
ครับท่านประธานว่าโลกไปถึงตรงนั้นแล้วตอนนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหน ต่อมาเราถามว่า
เมืองไทยอยู่ตรงไหนแล้ว ความพร้อมของรัฐบาลจากการกระท าจากโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
ดูจากระยะเวลากี่ปีก็ตามเราบอกได้เลยว่าเราไม่เห็นถึงความพร้อมในการท่ีจะเปลี่ยนแปลง
ไปพร้อมกับโลกเลยแม้แต่นิดเดียว สรุปว่าถ้าเราโดนท้ิงในครั้งนี้ในวิกฤติท่ีทุกประเทศเจอ  
แต่เราไม่สามารถฟื้นทันประเทศอื่นได้และหลังจากนี้เราก็จะโดนเขาท้ิงต่อไปอีก จากท่ีท่าน
ตามเขาไม่กี่กิโลเมตรท่านก็จะตามเขาเป็นปีแสง เราสามารถเห็นได้ถึงความเข้าใจและ
วิสัยทัศน์ของ พลเอก ประยุทธ์ในเรื่องเทคโนโลยีได้จากการใช้เทคโนโลยีในโครงการต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเวลา ๒ ปีหรือ ๗ ปีก่อนหน้านี้ ท่านไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเรื่องพวกนี้เลย 
เทคโนโลยีท่ีควรจะต้องเป็นสิ่งท่ีท าให้ประชาชนสะดวกสบายมากขึ้น มีเพ่ิมขีดความสามารถ
ของรัฐ ลดขั้นตอน ลดแรงงาน แต่สิ่งท่ีท่านท าตรงกันข้ามทุกอย่าง ท่านเอาเทคโนโลยี 
มาท าให้ประชาชนล าบากมากขึ้น ท่านลองถามตัวเองดูนะครับว่าในวิกฤติโควิด (COVID)  
ประชาชนต้องท าอะไรบ้าง แล้วท่านช่วยประชาชนอย่างไรบ้าง สิ่งท่ีผมแสดงอยู่ในสไลด์ 
(Slide) นี้คือแอปพลิเคชัน (Application) ประมาณ ๖ แอปพลิเคชัน (Application)  
ท่ีรัฐบาลออกมาช่วงโควิด (COVID) ถามว่าแต่ละอย่างมันท าให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้น 
มากน้อยขนาดไหนครับ ท่ีสวัสดิการของประชาชน ประชาชนจะขอสวัสดิการกันแต่ละที 
ต้องแข่งขันกันจองสิทธิ ท่ีท่านเห็นนี้ไม่ใช่แอปพลิเคชัน (Application) ท่ีจะมาขอสวัสดิการ 



  ๓๙๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                      สาริศา ๑๙๓/๒ 
 
กับภาครัฐ เป็นแอปพลิเคชัน (Application) ชิงโชค ชิงโชคว่าตื่นเช้าขึ้นมาจะกดทันไหม  
จะมีสิทธิเหลือให้ประชาชนได้ใช้มากน้อยขนาดไหน คนแข่งกันจองสิทธิในการเอาสวัสดิการ 
ของรัฐ แข่งกันจองสิทธิว่าใครจะได้ฉีดวัคซีนก่อน ช่องทางการจองฉีดวัคซีนก็มีกี่ช่องทางให้
ประชาชนเลือก ไม่แน่ใจว่าเลือกหรือบังคับ เพราะคนหนึ่งลงทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถได้ฉีดได้  
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแล้วท่านท ามาท าไม แอปพลิเคชัน (Application) ของรัฐบาลบ้าง 
เว็บไซต์  (Website) ของจังหวัดบ้ าง แอปพลิ เคชัน  (Application) ของจั งหวัดบ้ าง  
ไหนจะต้องไปลงทะเบียนกับบริษัทเอกชนหรือลงทะเบียนกับค่ายมือถือ นี่คือสิ่งท่ีรัฐใช้
เทคโนโลยีท าให้ประชาชนมีชีวิตง่ายขึ้นหรือครับ นี่มันยุ่งยากกับประชาชนและมันก็ท า 
ให้ เกิดความเหลื่อมล้ ามากขึ้นกับประชาชนมากเลยนะครับ นี่ ไม่ต้องพูดถึงผู้สูงอายุ  
คนท่ีไม่สามารถลงทะเบียนได้ คนยากจนท่ีเข้าไม่ถึง คนท่ีไม่มีสมาร์ตโฟน (Smartphone)  
ผมเชื่อว่าทุกท่านเคยเห็นข่าวแล้วว่าอยากได้สิทธิต้องไปซื้อสมาร์ตโฟน (Smartphone) มา
เพื่อจะใช้สิทธิเอาเงินสวัสดิการ มันผิดไปจากคอนเซปต์  (Concept) มากเลยนะครับ 
ท่านประธาน จนตอนนี้คนต่างจังหวัดท่ีจองฉีดวัคซีนไม่ได้ ท่ีไม่มีช่องทางในการจองก็ต้อง 
ขับรถเข้ามาถึงกรุงเทพฯ ไปรอฉีดวัคซีนวอล์กอิน (Walk in) แล้วก็ท าให้มีการแออัดเส่ียงต่อ
การติดเชื้อโควิด (COVID) มากขึ้นกว่าเดิม นี่หรือครับสิ่งท่ีรัฐบาลใช้เทคโนโลยีเพื่อท าให้
ประชาชนมีชีวิตท่ีดีขึ้น เพราะการกระจายวัคซีนท่ีไร้ประสิทธิภาพและไม่มีการน าเทคโนโลยี
มาช่วยอย่างถูกต้องเหมือนท่ีหลาย ๆ ประเทศท า หลาย ๆ ประเทศใช้เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นจ านวนฉีดวัคซีนหรือว่าจ านวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ในแต่ละ
พื้นท่ี เพื่อให้รู้ว่าพื้นท่ีไหนขาด ------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                                - ๑๙๔/๑ 
 
 
 
 
 



  ๓๙๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๙๔/๑ 
 
พื้นท่ีไหนมีเกินจะสามารถบริหารสิ่งท่ีมีได้ถูกต้องแต่รัฐบาลไทยไม่มีความคิดแบบนั้น  
นี่คือสิ่งท่ีท าให้เราเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้มีความเข้าใจ แล้วก็ไม่มีความใส่ใจไม่มีความจริงใจ  
ในการจะใช้เพื่อท าให้ประชาชนมีชีวิตท่ีดีขึ้นด้วยซ้ า มันแสดงให้เห็นถึงความคิดในหัว 
ของผู้น าว่ามันเป็นซากดึกด าบรรพ์ท่ีตกยุคมาจากชาติไหน แล้วท่านไม่เข้าใจหลักการท างาน  
ไม่เข้าใจการรวบรวมข้อมูล ไม่มีการจัดการข้อมูล ไม่มีการวิเคราะห์อะไรท้ังสิ้น ท่านให้  
ผู้สูงอายุต้องลงทะเบียน ผมถามจริง ๆ เถอะครับ ท่านต้องจ่ายเงินผู้สูงอายุทุกเดือนอยู่แล้ว 
ไม่ใช่หรือครับ ท่านต้องรู้สิครับว่าผู้สูงอายุมีจ านวนเท่าไร อยู่ท่ีไหนบ้าง ท่านจะให้เขา 
มาลงทะเบียนอีกท าไมครับ ผมไม่เข้าใจจริง ๆ ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ ไม่ได้รับ 
ความสะดวกสบายอะไรเลย ได้รับแต่ความล าบาก ได้รับแต่ความเหลื่อมล้ าท่ีมากขึ้น ๆ 
รัฐบาลเป็นคนหลงยุค รัฐบาลคือคนท่ีบอกให้ประชาชนใช้เทียนตอนท่ีประเทศอื่น ๆ ในโลก 
ไปใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้ว ท่านจะรักษาความวินเทจ (Vintage) นี้ ไปท าไม ผมไม่เข้าใจ  
ถามว่าตัวผู้น ามีส่วนส าคัญอย่างไร ส าคัญมากนะครับท่านประธาน ไม่ว่าประเทศจะดีแค่ไหน  
ไม่ ว่ าประเทศจะแข็ งแกร่งขนาดไหนถ้ าผู้ น าเป็ นคน ท่ี ไร้สติปัญญ า ไร้วิสั ย ทัศน์  
ไม่มีความสามารถมันก็เหมือนเอาคนตาบอดมาชี้น าทาง เพราะฉะนั้นไม่มีทางท่ีเราจะไป 
ในทิศทางท่ีถูกต้องได้ ผู้น าท่ีมีความยโสโอหัง บ้าอ านาจ ไม่สนใจประชาชน ประชาชนท่ีต้อง 
ตายทุกวัน วันละ ๒๐๐ คน ๓๐๐ คน แต่ท่านก็ยังท างานเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น  
ท่านท างานเหมือนบ้านเมืองนี้ปกติ ย้อนกลับมาเรื่องดิจิทัล (Digital) กันสักนิดหนึ่ ง  
เราเห็นความอ่อนแอในระบบดิจิทัล (Digital) ของประเทศไทยได้อย่างชัดเจนในภาคธุรกิจ 
ท าไมธุรกิจสตาร์ตอัป (Start up) ในประเทศไทยมันถึงโตยากนัก ท าไมคนท่ีลงทุนด้านนี้ 
ถึงไปลงทุนในประเทศอื่น เพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นจากความคิดของผู้น าไม่มีทางท่ีเขาจะ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ได้ถูกต้องโดยเฉพาะคนปัจจุบันล้มเหลวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้
หรือความเข้าใจท้ังในแง่ของแนวทางในการพัฒนาประเทศและระเบียบต่าง ๆ ท่ีจะช่วย
ส่งเสริมธุรกิจใหม่ ปัญหาหลัก ๆ ท่ีดิจิทัล อีโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศไทย
ต้องเจอท่ีท าให้ไม่สามารถเจริญเติบโตแข่งกับต่างประเทศได้ก็คือข้อจ ากัดเกี่ยวกับเงินทุน
และการเข้าร่วมทุน การจ้างแรงงานท่ีมีทักษะจากต่างชาติ ความช่วยเหลือในระยะเติบโต 
จนมาถึงมาตรการท่ีรัฐช่วยส่งเสริม ยกตัวอย่างเช่นสิทธิด้านภาษี นโยบายที่จะดึงดูดกลุ่มทุน 
 



  ๓๙๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๙๔/๒ 
 
จากต่างประเทศ นโยบายท่ีรัฐส่งเสริมบริษัทในประเทศ ยกตัวอย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้าง 
ท่ีควรจะให้บริษัทท่ีเป็นของคนไทยมีส่วนร่วมมากกว่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ครับและ  
ทุกประเทศท า นั่นคือเหตุผลว่าท าไมผู้ประกอบการท่ีเป็นสตาร์ตอัป (Start up) ใหม่ ๆ  
ถึงไม่ลงทุนในไทยแต่ว่าไปเจริญเติบโตในต่างประเทศเพราะว่าเราไม่จริงใจในการส่งเสริมเขา 
หรือจะเพราะขาดความรู้ ขาดสติปัญญาในการส่งเสริมเขาอย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างใน 
หลาย ๆ ประเทศมีตลาดสตาร์ตอัป มาร์เกต (Start up Market) เพ่ือท่ีจะช่วยในการขายหุ้น
ของบริษัทในระยะเร่ิมต้นหรือหลาย ๆ ประเทศมีสิทธิในการช่วยด้านภาษีเพื่อดึงดูดนักลงทุน 
เพ่ือดึงดูดแหล่งเงินทุน หลายประเทศช่วยสนับสนุนเงินทุนให้กับธุรกิจในช่วงบ่มเพาะ นี่คือ
สิ่งท่ีประเทศไม่ใช่ไกลครับ ไม่ได้อยู่ยุโรป อยู่ท่ีเอเชีย อยู่ท่ีอาเซียนด้วยกันนี่แหละทุกประเทศ
ท าครับ อีกตัวชี้วัดหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าบ้านเรายังสู้กับเพื่อนบ้านไม่ได้เลยก็คือบริษัท 
ท่ีถูกเรียกว่ายูนิคอร์น (Unicorn) ก็คือบริษัทสตาร์ตอัป (Start up) ท่ีมีมูลค่ามากกว่า  
๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันส าคัญอย่างไรครับท่านประธาน บริษัทยูนิคอร์น 
(Unicorn) เหล่านี้ เป็นเหมือนตัวแสดงว่าโครงสร้างในการสร้างธุรกิจดิจิทัล (Digital)  
ในประเทศนั้น ๆ มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหน โครงสร้างของประเทศด้านดิจิทัล  
(Digital) มีความแข็งแรงขนาดไหน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์มีอยู่  ๘ บริษัท  
ประเทศอินโดนีเซียมี ๕ บริษัท ประเทศฟิลิปินส์ ประเทศเวียดนาม ประเทศไทยมี ๑ บริษัท  
ไทยเพ่ิงมี ๑ บริษัทครับ เป็นบริษัทท่ีจัดการเรื่องโลจิสติกส์ (Logistics) กลุ่มบริษัทนี้อย่างท่ี 
ผมพูดไปครับ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๙๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๙๕/๑ 
 
เปรียบเสมือนโครงสร้างด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เป็นตัวแปรหนึ่ งท่ีท าให้เรา 
เห็นได้ว่าโครงสร้างของแต่ละประเทศเป็นอย่างไร มีความแข็งแรงมากน้อยขนาดไหน  
แต่ทีนี้พอมาดูของไทยครับ โครงสร้างธุรกิจดิจิทัล  (Digital) ธุรกิจออนไลน์ (Online)  
ในประเทศไทย ต้องอาศัยบริษัทต่างชาติและบริการต่างชาติเกือบจะ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ครับ
ท่านประธาน ไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์ (Online) ท่ีไทยไม่มีแพลตฟอร์ม (Platform)  
ของตัวเอง หรือบริการการจองโรงแรม เราเป็นประเทศท่องเท่ียวใช่ไหมครับท่านประธาน 
แต่แพลตฟอร์ม (Platform) ท่ีนักท่องเท่ียวใช้ไม่เคยมีแพลตฟอร์ม (Platform) ไทยนะครับ 
แพลตฟอร์ม (Platform) ไทยไม่เคยแข่งกับต่างชาติได้ ถ้ารัฐบาลตั้งใจในการจะส่งเสริม 
เรื่องเหล่านี้จริง ๆ ท่านสามารถท าตามประเทศท่ีผมยกตัวอย่างมาได้เลย ท่านลอกเขามา 
ได้เลยครับมาตรการต่าง ๆ ผมจะไม่ลงในรายละเอียด เพราะถึงผมพูดไปท่านก็ไม่ท าอยู่ดี  
ทีนี้เรามาดูว่ารัฐบาลเราท าอะไรบ้างดีกว่านะครับท่านประธาน ย้อนกลับไปครับตอนท่ี 
ท่านนายกแถลงนโยบายต่อสภา ในค าแถลงของท่านนายกมีค าท่ีสวยหรูมากมายครับ  
ดิจิทัล (Digital) เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ บิ๊กดาต้า (Big Data) เอไอ ๔.๐  
(AI 4.0) ค าว่าโครงการสมาร์ต (Smart) ต่าง ๆ ครับ ค าพูดลอย ๆ แบบไม่มีอะไรของ 
ท่านนายกนี่แหละมันแสดงให้เห็นถึงความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ พูดไว้เพื่ออวดว่าตัวเองฉลาด 
โกหกจกตาประชาชนไปวัน ๆ ท าตัวเหมือนฉลาดแต่ท่ีไหนได้ล้าหลังเป็นซากดึกด าบรรพ์ 
รัฐบาลไทยเลือกท าแบบมักง่าย ส่งเสริมผลักดันธุรกิจให้ไปใช้เทคโนโลยีและช่องทางดิจิทัล 
(Digital) ท่ีมีอยู่แล้วโดยไม่คิดท่ีจะท าของตัวเองขึ้นมาเลย รัฐบาลก าลังหลงระเริงกับตัวเลข 
ท่ีบอกว่าอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ของไทยก าลังเติบโต ปีหนึ่งเติบโตหลายแสนล้านบาท  
แต่ความเป็นจริงนั้นสิ่งท่ีเจริญเติบโตนั้นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมากสักเท่าไรนะครับ 
ท่านประธาน การค้าปลีก การท่องเท่ียว ระบบเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน เกือบท้ังหมดครับ
อยู่บนแพลตฟอร์ม (Platform) ของต่างชาติแทบท้ังสิ้น รัฐบาลบอกว่าส่งเสริมให้ประชาชน
ท าธุรกิจบนระบบดิจิทัล (Digital) มากขึ้น ถามว่าท าอะไร ท่านบอกว่าให้คนไปขายของบน 
ช้อปปี้ (Shopee) ลาซาด้า (Lazada) มีของไทยไหมครับ จองโรงแรมคนก็จองผ่านอะโกดา 
(Agoda) แล้วก็ทราเวล (Travel) อโกดา (Agoda) ก็ร่วมกับโครงการของรัฐด้วยนะครับ  
สั่งอาหารผ่านแกร๊บ (Grab) ผ่านไลน์แมน (Line Man) ผ่านฟู้ดแพนด้า (Food Panda)  
ไหนจะสื่อออนไลน์ (Online) อย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ (LINE) 



  ๓๙๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๙๕/๒ 
 
สื่อความบันเทิงต่าง ๆ อย่างยูทูป  (Youtube) เน็ตฟิกซ์ (Netflix) ท้ังหมดครับอยู่บน 
แพลตฟอร์ม (Platform) ของต่างชาติ ตอนนี้แม้แต่ละครไทยก็ท าลงเน็ตฟิกซ์ (Netflix)  
แล้วครับท่านประธาน ทีวี (TV) ก็ต้องปรับตัวนะครับ ท่ียังเหลืออยู่ท่ีคนไทยยังใช้อยู่แล้ว 
เป็นของไทยก็น่าจะมีแต่ธนาคาร แต่อีกไม่นานตัวธนาคารเองก็จะถูกบังคับให้ปรับตัว
เช่นเดียวกัน เพราะว่าตอนนี้หลายประเทศก าลังท าเงินตราในระบบดิจิทัล เพราะว่ากระแส  
คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) นั้นก าลังเปลี่ยนแปลงโลกเช่นเดียวกัน ทีนี้เรามาดูว่า
ตอนนี้ประเทศไทยท าอะไรอยู่กับกระแสคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) และระบบ 
ซีบีดีซี (CBDC) หรือก็คือเงินตราดิจิทัลของธนาคารกลาง เรามีแผนครับ เราเคยมีแผน 
ท่ีจะท านะครับ แต่ปัจจุบันข่าวล่าสุดวันท่ี ๑๘ หรือวันท่ี ๑๙ สิงหาคมมีประกาศออกมาว่า
เราจะทดลองใช้ในไตรมาส ๒ ปีหน้า แต่ต่างประเทศเริ่มทดลองใช้กันหมดแล้วนะครับ 
ท่านประธาน คิดว่าจะทันเขาไหม แต่ภาคเอกชนไม่รอรัฐบาล เพราะเขารู้ว่ารัฐบาลไม่ได้เร่ือง 
เอกชนปรับตัวไปก่อนแล้ว หลายบริษัทเลือกท่ีจะเริ่มรับคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) 
หรือเงินตราดิจิทัล หรือทรัพย์สินดิจิทัลท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อท่ีจะปรับตัวก่อนท่ีมันจะสายเกินไป 
ภาครัฐแทบไม่ได้ท าอะไรเลยในขณะท่ีเอกชนท าทุกอย่าง มันแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่ารัฐบาล
มันไร้อนาคตขนาดไหน ถามว่าท าไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ ก็เพราะผู้น านั่นล่ะครับ  
ถึงท่านจะเป็นคนเก่งขนาดไหน ถ้าท่านเสนออะไรไปแล้วผู้น าไม่เข้าใจ ไม่มีวิสัยทัศน์  
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ เขาก็ไม่ให้ท่านท าอยู่ดี เพราะฉะนั้นปัญหาคือผู้น า ถ้าไม่เปลี่ยนผู้น า 
เอาใครท่ีไหน เอาคนเก่งจากไหนมาเป็นลูกน้องมันก็ท าอะไรไม่ได้ครับ สิ่งเดียวท่ีท่านสนใจ  
กับเรื่องคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) คือจะเก็บภาษีอย่างไร ผมก็ไม่ได้บอกว่า 
ผิดหรอกครับ แต่จริง ๆ น่าจะไปสนเรื่องอื่นมากกว่านะครับ มันมีมูลค่ามากกว่านั้นเยอะ  
ไม่ใช่ภาษีแค่ ๕ เปอร์เซ็นต์ ๑๐ เปอร์เซ็นต์  การท่ีรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้ประเทศไทย 
มีเทคโนโลยีหรือมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Platform Digital) เป็นของตัวเองนั้นมันมีความเสี่ยง 
อย่างไรหรือครับท่านประธาน ------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๙๖/๑ 
 
 



  ๓๙๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๙๖/๑ 
 
เอาอย่างนี้แล้วกันครับท่านประธานผมอยากให้ทุกคนท่ีลองฟังอยู่นะครับ ลองเอามือถือ  
ลองเอาโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาดูนะครับว่า ในมือถือของท่านมีโปรแกรมอะไรบ้างครับ 
ท่ีเป็นของคนไทย แล้วมีโปรแกรมอะไรบ้างครับท่ีเป็นของต่างชาติ ท้ังหมดคือข้อมูลครับ  
สิ่งท่ีเราก าลังท าคือเราก าลังสร้างข้อมูล แล้วก็ถูกเก็บโดยบริษัทต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
ล้วนแต่มีมูลค่านะครับ หลาย ๆ ประเทศเล็งเห็นอยู่แล้วว่านี่คือสิ่งท่ีมีค่าและจ าเป็น 
ต้องคุ้มครองข้อมูลของประชาชน แม้แต่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วก็ยังใช้เวลาอยู่นานมาก
เพ่ือท่ีจะคุ้มครองข้อมูลของประชาชน แต่ก็ยังไม่มีประเทศไหนท่ีท าได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เต็ม  
แต่ผู้น าของไทยครับท่านประธาน ไม่รู้ด้วยซ้ าครับว่ามันคืออะไร ไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่าง 
ท่านอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าวัน ๆ หนึ่งท่ีผมพูดถึงว่าประชาชนสร้างข้อมูลประชาชน 
ใช้แอปพลิเคชัน (Application) มือถือแล้วมีการเก็บข้อมูลมันมากน้อยขนาดไหน มีข้อมูล 
จากงานวิจัยครับท่านประธานว่าเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเราสร้างข้อมูลมากน้อยขนาดไหน ถ้าเทียบ
เป็นง่าย ๆ คนไทยสร้างข้อมูลวันละ ๒๐,๐๐๐ เทระไบต์ (Terabyte) ผมขอไม่แปลแล้วกัน 
เดี๋ยวมันจะเสียเวลาขอให้ไปลองหากันดูนะครับ วันละ ๒๐,๐๐๐ เทระไบต์ (Terabyte) 
ข้อมูลท่ีประชาชนไทยสร้างต่อวัน แต่ผู้น าไทยปล่อยให้ต่างชาติเอาข้อมูลเหล่านี้ไปได้  
อย่างเต็มท่ีครับ โดยไม่สนใจโดยไม่รู้เร่ืองรู้ราวอะไรด้วยซ้ า ไม่มีการควบคุม ไม่มีการคุ้มครอง  
ไม่มีการพยายามท่ีจะคุ้มครองด้วยซ้ า ท้ังหมดนี้คือความผิดจากความไม่รู้ ความไร้สติปัญญา 
ความไร้วิสัยทัศน์ของผู้น าอย่างแท้จริง ท่านไม่มีแม้แต่ความจริงใจในการท างานให้ประชาชน
ด้วยซ้ า สิ่งเหล่านี้คือสิ่ งท่ีประเทศเสียหายมันอาจจะยังตี เป็นมูลค่าไม่ได้ แต่มันก็คือ 
ความเสียหายท่ีรัฐบาลไม่สามารถปฏิเสธได้เช่นกัน ท่ีนี้ เรามาดูครับล่าสุดรัฐบาลท าอะไรบ้าง
เพื่อให้กลายเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital) เมื่อเดือนสิงหาคม เดือนท่ีแล้วนี่เองไม่ถึงเดือนด้วย 
รัฐบาลประกาศไฟเขียว หน่วยรัฐใช้อี เมล (e-Mail) เป็นช่องทางการสื่อสารหลักครับ 
ท่านประธาน นี่ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งล่าสุดท่ีผมเห็นนะครับ แต่ท่านประธานทราบไหม 
ว่าอีเมล (e-Mail) ถูกคิดค้นมา ๕๐ กว่าปีแล้วนะครับ สมัยผมเพิ่งมาเรียนในกรุงเทพฯ  
เขาก็ให้ผมสมัครนะครับ จนปัจจุบันเราใช้น้อยลงแล้วด้วยซ้ า ทีนี้เราเห็นแล้วนะครับว่า 
ระบบราชการตามหลังโลกความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหน เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องแข่งกับ 
คนอื่นเลย คนอื่นเขาวิ่งไปถึงไหนแล้ว ท่านยังไม่ได้พยายามเตรียมตัวจะออกตัวด้วยซ้ า  
แล้วถึงออกตัวไปแล้วก็ได้แต่คลานตามเขา ไม่รู้เมื่อไรจะตามทัน ส่ิงท่ีรัฐบาลท าคือแค่ผลักให้ 



  ๓๙๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๙๖/๒ 
 
ประชาชนไปใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่แล้ว โดยท่ีจะไม่สนับสนุนให้ประชาชนแข่งขันกับต่างชาติได้เลย 
อย่างท่ีผมบอกไปครับว่าไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริม แม้แต่โครงสร้างพื้นฐานง่ายท่ีสุดครับ  
ในระบบธุรกิจดิจิทัล (Digital) แน่นอนจะเข้าถึงดิจิทัล (Digital) ได้อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ใช่ไหมครับอย่างแรกท่ีต้องมี ทีนี้อินเทอร์เน็ต (Internet) ฟรีของประชาชนท่ัวถึงขนาดไหน 
แล้วครับ ผมถามครับลองคิดดูก็ได้ครับ ประชาชนลองคิดดูนะครับว่าท่านใช้อินเทอร์เน็ต 
(Internet) ฟรีของรัฐบาลใช้ได้เมื่อไร แล้วช่วงท่ีต้องเวิร์ก ฟรอม โฮม (Work From Home) 
ช่วงท่ีน้อง ๆ นักเรียนต้องเรียนจากท่ีบ้าน ค่าอินเทอร์เน็ต (Internet) ก็ต้องจ่ายเองใช่ไหม
ครับ แล้วโครงการอินเทอร์เน็ต (Internet) ฟรีของรัฐคืออะไรครับ เด็ก ๆ ท่ีเรียนออนไลน์ 
(Online) ฝากผมมาบอกนะครับว่าก่อนท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะเปิดประเทศ  
เปิดโรงเรียนให้เขาได้เรียนก่อน อย่าเพิ่งไปแสดงความเก่งกับต่างชาตินะครับ เก่งกับคน 
ในประเทศให้ได้ก่อน อันนี้โครงสร้างพื้นฐานสุดนะครับรัฐยังไม่พร้อมเลย แล้วท่านประธาน
คิดว่ารัฐจะมีความพร้อมอะไรกับสิ่งท่ีก าลังจะมาในอนาคต พูดถึงรัฐท่ีพร้อมนะครับ  
ตอนนี้รัฐบาลท าอะไรอยู่ในการพยายามสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของประเทศ ท่านยังคิด 
เหมือนเมื่อสามสิบ สี่สิบ ห้าสิบ ปีก่อน ท าโรงงาน ท าโรงงาน ท าโรงงาน ท่านจะต้องสร้างอีก 
กี่นิคมอุตสาหกรรมท่านถึงจะพอใจหรือครับ ท่านท าแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ ประเทศ 
ท่ีก าลังพัฒนา ก าลังพัฒนา ก าลังพัฒนาตั้งแต่ผมเกิดจนตอนนี้ผมมาเป็น ส.ส. ก็ก าลังพัฒนา  
จริง ๆ ๗ ปีหลังเป็นประเทศห้ามพัฒนาไปแล้วด้วยซ้ า โลกเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วท่าน 
ก็ยังอยู่ ท่ีเดิม --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๙๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



  ๔๐๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๑๙๗/๑ 

 
ผมจะยกตัวอย่างสั้น ๆ ไม่นานว่าผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์ใช้เวลาน้อยกว่านี้ได้ด้วยซ้ ากับประเทศ 
ท่ีอาจจะเพิ่งเกิด แต่กลายเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ในระยะเวลาเท่ากันเลยครับ ๒๐ ปี 
ไม่เกิน ๓๐ ปี อันนี้เป็นประเทศท่ีผมมีความสนใจส่วนตัวเยอะมาก เป็นประเทศเอสโตเนีย 
ถามว่าประเทศเอสโตเนียมันส าคัญอย่างไร ประเทศเอสโตเนียได้รับอิสรภาพจากสหภาพ  
โซเวียต ปี ๑๙๙๐ จริง ๆ อายุเท่าผมเลยประเทศนี้ แต่ตอนนั้นท่ีเขาออกมาจากสหภาพ 
โซเวียตเป็นประเทศยากจน ตอนนี้เขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วท่ีมีระบบอีกัฟเวิร์นเมนต์  
(e-Government) ๙๙ เปอร์เซ็นต์ สิ่งท่ีท าไม่ได้ผ่านออนไลน์ (Online) คือแต่งงานกับหย่า
ซึ่งผมว่าก็มีเหตุผล ถามว่าแล้วประเทศเราจะมีโอกาสไปแบบนั้นได้ไหม ถ้าผู้น ายังเป็นแบบนี้อยู่ 
ผมต่อให้ท่านอยู่ครบ ๒๐ ปีตามแผนยุทธศาสตร์ท่าน ท่านก็ท าอะไรไม่ได้หรอกครับ ความไร้
วิสัยทัศน์ ความไร้วิสัยทัศน์ ความไร้สติปัญญาในการน าประเทศของท่าน ไม่ว่าจะในภาวะ
ปกติ ในภาวะวิกฤติ ทุกอย่างมันแสดงให้เห็นชัดเจนเหลือเกินว่าท่านไม่พร้อม ทีนี้อาจจะลืม
ไปว่าตอนแรกพูดอะไรไปไว้ แล้วเราก าลังจะเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติได้อย่างไร ผมตั้งใจ  
ใช้ค านี้เพราะว่าผมถูกสอนมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ในโรงเรียนว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้น
ของต่างชาติ มันเป็นความภูมิใจในวัยเด็กมาก ๆ เลยครับท่านประธาน แต่ตอนนี้ด้วยการ
บริหารของรัฐบาล ของผู้น าปัจจุบัน ในอนาคตท่านอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเป็น
เมืองขึ้นของต่างชาติได้ และยิ่งแนวคิดท่ีเอากะลาครอบหัวตัวเองไว้ของท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่านไม่สามารถท่ีจะคุ้มครองปกป้องประเทศนี้ได้แล้ว เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สู้กันด้วย 
อาวุธแล้ว เพราะฉะนั้นหยุดซื้ออาวุธนะครับ เขาสู้กันด้วยข้อมูลแล้วครับตอนนี้ แล้วข้อมูล  
ท่ีผมพูดถึงก็คือข้อมูลท่ีท่านไม่รู้เลยว่าประชาชนมี ข้อมูลท่ีท่านไม่เคยสนใจจะคุ้มครองให้
ประชาชนเลยด้วยซ้ า ท้ังหมดท่ีผมพูดมามันคือจุดท่ีคนในรุ่นผมนั้นเห็นว่าผู้น าไทยขณะนี้
นอกจากจะไม่สามารถน าประเทศต่อสู้กับต่างชาติได้แล้ว ไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก ไม่ว่าจะก่อนวิกฤติ หลังวิกฤติ หรือในขณะวิกฤติ ยังไม่มีความพร้อมท่ีจะปกป้อง
ประชาชนในโลกท่ีก าลังจะเปลี่ยนไป เสียความได้เปรียบ เสียความสามารถในการแข่งขัน
แทบท้ังสิ้นในโลกอนาคต สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากถึงเพ่ือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน 
สิ่งท่ีท่านเห็นในวันนี้  ความล าบากจากวิกฤติโควิด (COVID) ของประชาชน ท้ังในเรื่อง
เศรษฐกิจ ในเรื่องสังคม สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพของผู้น าคนนี้ และมัน 
ยังรวมถึงสิ่งท่ีเราจะต้องเผชิญในอนาคตถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ พลเอก ประยุทธ์ไม่ได้ท าลาย 
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แค่ชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ท่านท าลายไปถึงอนาคตของคนรุ่นต่อไปท่ีจะอยู่ในประเทศ
แห่งนี้ ทุกท่านท่ีเป็นตัวแทนของประชาชน สิ่งท่ีผมขอ ผมขอเพียงแค่ให้ท่านท าหน้าท่ี 
ของท่าน ถ้าท่านยังเชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์ คือคนท่ีมีความสามารถท่ีจะน าพาประเทศนี้ 
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็เชิญโหวตไว้วางใจตามสบายครับ แต่ถ้าหากท่านมองเห็นถึงความ
ผิดพลาด หากท่านรู้สึกถึงความล าบากท่ีประชาชนต้องเจอ ท่ีประชาชนต้องเผชิญมาจนถึง
ตอนนี้ และความล าบากท่ีจะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคต ขอให้ท่านท าตามสัญญาท่ีท่าน
เคยให้ไว้กับประชาชน ค าสัญญาท่ีบอกว่าจะเป็นตัวแทนของประชาชน ไม่ใช่ตัวแทนของ 
คนอื่น เลิกสนับสนุนผู้น าท่ีท าให้ประเทศมาถึงวิกฤติแบบตอนนี้ เราไม่มีเวลาลองผิดลองถูก
อีกแล้ว การโหวตของท่านคือสิ่งท่ีจะตัดสินอนาคตของประเทศไทยในอีกหลายปีต่อจากนี้ 
ประเทศก าลังต้องการความเปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสท่ีเราจะเดินหน้าต่อไปในอนาคตได้ 
ประชาชนจะจดจ าสิ่งท่ีท่านท าในวันนี้ จงคิดให้ดีว่าเป็นตัวแทนของใคร ส่วนตัวผมเองนั้น
ค าตอบมันชัดเจนครับท่านประธาน ผมไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะสามารถไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
คนนี้ได้อีกต่อไปแล้ว ขอบคุณครับ 
 
                - ๑๙๘/๑ 
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  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขออนุญาตครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ท่านนายกรัฐมนตรีขอชี้แจงนะครับ เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ บรรดา ส.ส. ผู้ทรงเกียรติ ผมมานั่ง
ฟังแต่เช้าแล้วนะครับ ผมก็เห็นหลายท่าน ก็คงไม่มีใครพูดดีให้ผมอยู่แล้ว อันนี้เป็นหลักการ
ส าคัญ คือค้านก็ต้องค้าน ท าลายก็ต้องท าลาย ประเทศชาติผมว่าอยู่เหนือกว่านั้นนะครับ 
แล้วผมก็ยืนยันว่าผมท าเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอด มันอาจจะมีอะไรท่ียังไม่ส าเร็จบ้าง 
หรือส าเร็จไปแล้วท่านก็ไม่ได้ติดตาม ท่านก็ไม่ได้มองในแง่มุมดี ๆ บ้างเลย ท่านไม่เคยเอาไป
เปรียบเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้านั้นมาเลย ท่านกรุณาให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วย  
กับผมด้วย เมื่อเช้าก็พูดหลายเร่ืองด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของไร้วิสัยทัศน์ ไม่เคย
มองโลกภายนอก อันนี้ก็ถือว่าเป็นการดิสเครดิต (Discredit) อย่างเดียว ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่าน 
ท่านพูดอะไรก็ได้อยู่แล้วในสภา ก็สุดแท้แล้วแต่ว่าประชาชนจะเชื่อมั่นได้อย่างไร เชื่อมั่นหรือ
เปล่า ท่านใช้ค าว่า ประชาชนท้ังประเทศ ท่ัวประเทศ ก็ฟังไปก็แล้วกัน ในส่วนของการ
ท่องเท่ียวนั้นผมคิดว่ารายละเอียดมีมากมายท่ีได้ด าเนินการ นโยบายของเราก็คือ 
การท่องเท่ียวแบบมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพราะฉะนั้นเราก็มีมาตรการต่าง ๆ มากมาย 
ซึ่งเดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาคงจะชี้แจงได้ในส่วนของการเปิด
ประเทศ ๑๒๐ วัน ผมไม่ต้องการท่ีจะให้ทุกคนขาดความเช่ือมั่นในตรงนี้ ผมยืนยัน วันนี้ก็เร่ิม
ด าเนินการเปิดไปแล้วท่ีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) แล้วก็จะมีการขยายไปยัง
จังหวัดต่าง ๆ โดยรอบ ซึ่งทุกคนในพื้นท่ีก็มีความพึงพอใจ ทุกอย่างมันต้องเริ่มเดินหน้า 
เริ่มเดินหน้าในโลกวิถีใหม่ ท่านบอกว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลย วันนี้ผมเตรียมทุกอย่าง 
ผมเตรียมความพร้อมการเจรจาและการท่องเท่ียวกับต่างประเทศ กับหน่วยงานต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เตรียมทุกอย่าง ดูแลเรื่องกฎหมายท่ียังไม่เรียบร้อย ท่ียังไม่พร้อมด าเนินการ 
อะไรท่ีเราปรับได้ก็ปรับ เพราะกฎหมายบางอย่างนั้นใช้มาเป็นเวลานานแล้ว อันนี้กราบเรียน 
เพื่อทราบนะครับ ในส่วนของจีดีพี (GDP) ท่านพูดแต่ท านองว่าจีดีพี (GDP) อย่างเดียว  
วันนี้ท่านก็ฉวยโอกาสในช่วงท่ีมีโควิด (COVID) ไม่มีประเทศไหนท่ีมีจีดีพี (GDP) สูงจนแบบ 
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เกิดเปรียบเทียบได้ว่าเราไม่มีอะไรดีเลย ท่านอย่าลืมนะครับ รัฐบาลดูแลประชาชนไปเท่าไร 
ในเร่ืองของการลดดอกเบี้ย ขยายเวลาช าระหนี้ ให้เงินไปมาตรการต่าง ๆ ท่านบอกว่าไม่เกิด
ประโยชน์ ลองไปถามประชาชนอีก ๓๐-๔๐ ล้านคนดูได้ไหม แต่มันจะได้มากอย่างท่ีท่านว่า
มันก็คงไม่ได้ เพราะท่านพูดย้อนแย้งกันไปหมดว่างบประมาณก็หาไม่ได้ งบประมาณก็ไม่มี  
จีดีพี (GDP) ก็ลด ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหลักการของการจัดสรรงบประมาณเป็นอย่างไร ถ้าเงิน
พอมันก็ท าได้หมดละครับ แต่ขอให้ท าให้มันถูกต้องตามกฎหมาย หลายท่านก็บอกตอบว่า 
กู้ซอฟต์ โลน (Soft Loan) ไม่ได้ ผมก็มีคณะกรรมการในการท่ีจะเจรจาหนี้ตรงนี้อยู่ ท้ังหนี้
ครัวเรือน หนี้ กยศ. หนี้ผ่อนรถ ผ่อนบ้านอะไรต่าง ๆ เหล่านี้มันไม่ได้ท ากันง่าย ๆ หรอก 
นะครับ ถ้าท่านคิดว่าท่านท่ีจะเสนอมา พูดมาแล้วมันเก่งจริง ท่านน่าจะท าสมัยรัฐบาลท่าน
ให้จบเสียเรื่องพวกนี้ เรื่องค่าโง่ มันโง่ตั้งแต่เมื่อไร มันถึงเวลาท่ีผมต้องมาแก้ไขใช่ไหม 
เพราะฉะนั้นหลายอย่างเราก็แก้ไปแล้ ว หลายอย่างก็ยังแก้ไม่ได้  หลายอย่างยังอยู่ 
ในอนุญาโตตุลาการ เพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดตรงนี้ เรื่องซอฟต์โลน 
(Soft Loan) เรื่องเอสเอ็มอี (SMEs) เรื่องกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เหล่านี้ท าท้ังหมดนะครับ 
เพียงแต่ว่ามันอาจจะช้า มันอาจจะต้องใช้เวลา เพราะมันสะสมมาเป็นเวลานาน ต้องแก้ไข
กฎหมายต่าง ๆ ให้มันสามารถด าเนินการได้ ผมไม่อยากให้ท่านพูดแบบหาเสียง ตรงนี้ ท่ีนี่
ไม่ใช่เวทีหาเสียง เป็นเวทีท่ีมาช่วยกันแก้ปัญหา ผมฟังประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย  
ท้ังประชุมเอง ท้ังพบปะเป็นการส่วนตัว เรียกมา ค าว่า ส่วนตัว คือไม่ใช่ท่ีบ้าน ผมไม่เคย  
รับใครท่ีบ้าน ไม่เคยมีแขกไปท่ีบ้านผมเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีมาแล้ว ไม่เคยออกไปไหน ๑๐ ปี
มาแล้ว ไปเท่ียวไปสถานท่ีอะไรต่าง ๆ ไม่เคยไป นอกจากไปท างานเท่านั้น กับท าเนียบ
รัฐบาล แล้วก็ไปตรวจเยี่ยม ก็ขอให้เข้าใจด้วย นิสัยผมเป็นอย่างนั้น แต่ผมฟังจากท่ีท่านพูด 
ฟังท่ีท่านสื่อไปทางหนังสือพิมพ์ โซเชียล (Social) ผมฟังแล้วก็บางทีผมอเนจอนาถใจ
เหมือนกันในการพูดจาท่ีมัน ไม่มีข้อเท็จจริง บิดเบือน เรื่องท่องเท่ียวเดี๋ยวผมจะให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาว่าไป ---------------------------------------------- 
 
               - ๑๙๙/๑ 
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เรื่องของการต่างประเทศวันนี้ด าเนินการต่างประเทศอย่างสมดุล จะหาว่าผมจะไปเป็น
เมืองขึ้น เมืองขึ้นใครครับ เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครมาก่อน ท่านพูดอย่างนี้มันเสียเกียรติภูมิ
ประเทศไทย ผมท าทุกอย่างในเรื่องการต่างประเทศให้เกิดความสมดุลระหว่างมหาอ านาจ 
ทุกมหาอ านาจ ในเวทีต่างประเทศผมก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าใครในศักดิ์ศรีของประเทศไทย  
ผมท าทุกอย่างในการประชุมทุกระดับ ท้ังการประชุมในต่างประเทศ การประชุมในประเทศ  
การประชุมของกลุ่มต่าง ๆ ปีนี้ เราจะเป็นประธานการประชุมเอเปก (APEC) อีกด้วย  
ผมได้รับการตอบรับจากประเทศผู้น าประเทศหลายประเทศ เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศ 
มีบริบทการแก้ปัญหาในการท างานท่ีแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นหลายอย่างผมก็เอามา
ประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะประเทศท่ีมีการปกครองแบบไหนก็ตาม บางอย่างท าได้บางอย่างท าไม่ได้ 
ผมคิดถึงใคร่ครวญ แล้วก็ รับฟั งความคิด เห็น  ไม่ ใช่ ท่ านก็กล่าวอ้างว่าผมชอบสั่ ง  
ผมเคยสั่งว่าท าอันนี้ ท าอันโน้น ไปท าอันโน้น มันท าง่ายหรือครับแบบนั้น ผมให้นโยบายไปดู
ไปดูเรื่องนี้สิ เรื่องหนี้ครัวเรือน หนี้ กยศ. จะท าอย่างไร คณะกรรมการไปศึกษามาและน ามา
เข้าในท่ีประชุมระดับนโยบายจากนั้นก็น าเสนอเข้า ครม. ระบบการท างานเขาเป็นอย่างนี้ 
หลายท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว หลายท่านก็เคยเป็นรัฐบาลมาแล้ว ท่านลองเปรียบเทียบ
ดูนะครับว่าการท างานมันเป็นอย่างไรท่ีผ่านมา ผมสอบถามจากข้าราชการทุกคน มันไม่ใช่
แบบท่ีผมว่าเลย ท่านรู้ตัวเองดีอยู่ ท่านว่าผม ผมก็จ าเป็นต้องชี้แจงให้ทราบนะครับ  
  เรื่องแผนเปิดประเทศ ผมก็เคยกราบเรียนไปแล้วว่า เอาล่ะ ถ้ามันสามารถ 
ท าได้ ในช่วงเดือนตุลาคมเราก็ท า ถ้าไม่ ได้ เราก็ เปิดเป็นเซกเตอร์ (Sector) ไปก่อน  
การท่องเท่ียวจะท าอย่างไร วันนี้การท่องเท่ียวถึงเราจะเปิดเท่าไรก็ตามนะครับ ถ้าตราบใด 
ท่ีเขายังมีการแพร่ระบาดอยู่ในโลกใบนี้  การท่ีเขาจะมามันแน่นอนต้องน้อยลงเสมอ  
แต่ประเทศไทยเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีเขาต้องการจะมา ถ้าสามารถด าเนินการได้โดยท้ัง
ประเทศต้นทางและปลายทางผมก็ไปเจรจากับทุกประเทศ คู่เจรจาพหุภาคีบ้าง ทวิภาคีบ้าง 
หลายอย่างก็ก าลังน าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เราไปเป็นแบบอย่างเพื่อจะ
ติดต่อกันโดยตรงว่าจะส่งนักท่องเท่ียวกันมาอย่างไร วันนี้ส าหรับผู้ ท่ีติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็มี 
การตรวจสอบก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง มีการฉีดวัคซีนล่วงหน้า มีการใช้เอทีเค (ATK) แล้วก็มี
สถิติการท่องเท่ียวสูงขึ้นเรื่อย ๆ มันอาจจะเป็นจ านวนไม่ถึงล้านคน อาจจะจ านวนเป็นแสนคน 
แต่เราเริ่มต้นไปแล้วนะครับการเปิดตรงนี้ แล้วก็จะเปิดต่อ ๆ ไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
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โควิด ๑๙ (COVID-19) ซึ่ งพวกเราต้องช่วยกัน เพราะฉะนั้นท่านแนะน าอะไรผมมา 
ท่านกรุณาช่วยผมด้วยตรงนี้ในฐานะท่านเป็น ส.ส. อย่าท าให้คนแตกแยกเป็น ๒ ฝ่าย มันก็ 
ไม่เกิดความร่วมมือ ท าอะไรก็ไม่ได้ ไม่ส าเร็จ ผมก็อยากยกตัวอย่างไปโน่นไปเรื่องของ  
การชุมนุมก็ยังเห็นว่ามีคนพูดอยู่ว่ามันถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าถูกต้องตามกฎหมายใครจะไป 
ท าอะไรท่าน แล้วผมไม่เห็นเป็นการไม่สมควรเลยท่ีมี ส.ส. บางคนไปอยู่เบื้องหลังตรงนี้ 
กฎหมายนะครับ อย่าลืม ผมก็กลัวกฎหมาย ผมก็กลัวเรื่องการทุจริต เพราะมีแบบอย่าง
มาแล้ว มีคนทุจริตมหาศาล มีคดี มีหลักฐานชัดเจน ถูกลงโทษ ติดคุก หนีคดี ท่านไม่ต้องมา 
ขู่ผมหรอกครับ เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมท่ีผมเคารพเสมอมาก็ว่ากันไป อย่าขู่ผม
บ่อยนัก  
  ในเรื่องของค่าโง่ผมพูดไปแล้วนะครับ อย่าบอกว่ารัฐบาลไม่ฟังเสียง
ประชาชน ผมฟังทุกอย่าง แต่ผมต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการด าเนินการ ไม่ใช่ขออะไรมา 
ก็ได้ท้ังหมด ท่านเคยช่วยผมไหมในเรื่องของการขึ้นทะเบียน ในการท าให้ถูกต้องตาม 
กฎหมายท่านเคยพูดไหมครับ ท่านปล่อยปละละเลยมานานแค่ไหน สถานประกอบการท่ีจะ 
เข้าถึงเงินทุนอย่างน้อยก็ต้องมาขึ้นบัญชี ขึ้นทะเบียนตอนนี้ ผมก็มีมาตรการผ่อนคลายให้ 
มาตลอด ตั้งแต่รัฐบาล คสช. สถานประกอบการหลายอย่างอยู่ในพื้นท่ีท่ีผิดกฎหมาย  
ผมถามว่าตั้งมาเมื่อไร และท าไมรัฐบาลอื่น ๆ ไม่ท ามา ผมก็คงต้องพูดแบบนี้นะครับ 
เพราะฉะนั้นหลายอย่างก็อย่าให้มันดรามา (Drama) มากนัก อย่าเอาข้อมูลตามโซเชียล 
(Social) ออกมาพูด อย่าเอาข้อมูลบางข้อมูลหรือบางกราฟออกมาแสดง มันมีหลายกราฟ 
หลายสถิติออกมา ท่านต้องวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ให้ดี เราท างานกันแบบนั้นนะครับ  
ไม่มีใครอยากให้คนไทยเป็นเมืองขึ้น เพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร ---------------------- 
 
                                                        - ๒๐๐/๑ 
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และข้อส าคัญคือในประเทศไทยก็ไม่ใช่เมืองขึ้นของใคร ประชาชนไม่ใช่ประชาชนท่ีต้อง
ขึ้นกับใคร เพราะมีระบอบการปกครองประชาธิปไตยอยู่แล้วท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการส าคัญของประเทศเรา และมีหลายคนท่ีพยายามจะเป็น 
บ่อนท าลายในความเข้มแข็งลักษณะนี้ทุกอย่างทุกประการ เถียงผมบ้างสิครับว่าไม่มี 
พยายามท าทุกอย่าง เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนท่ีฟังอยู่ทางบ้านได้เข้าใจว่าการท างาน  
ทุกอย่าง วันนี้รัฐบาลต้องท าท้ังการแก้ปัญหาเดิม ๆ ท่ีหมักหมมกันมายาวนาน ต้องแก้  
ต้องแกะ ต้องเกา ต้องแก้ไข แล้ววันนี้เราเผชิญสถานการณ์วิกฤติโควิด (COVID) เข้าไปอีก 
ก็ต้องแก้โควิด (COVID) เข้าไปด้วย ในขณะเดียวกันเราต้องเตรียมอนาคตของประเทศเรา 
ไว้ด้วย การท่ีจะท าให้จีดีพี (GDP) สูงขึ้นมันต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ท้ังหมด 
วันนี้เรามีการเดินหน้าท้ังอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะบอกไม่มีอนาคตได้อย่างไร แต่ก่อนมีไหม 
ในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเรื่องการพัฒนาเกษตรบีซีจี (BCG) การแก้ปัญหา 
เรื่องขยะอย่างเป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน อะไรท่ีรัฐบาลท าไปท่ีจะมุ่งหวังในสิ่งท่ีมันดี ๆ  
เป็นอนาคต ท่านท าลายความเชื่อมั่นไปหมด แล้วประเทศชาติจะได้อะไร จากการที่เรามานั่ง
กันอยู่ตรงนี้ จากการท่ีผมเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ไม่ได้อะไรท้ังสิ้น เวลามันก็ผ่านไปวัน ๆ  
โดยท่ีขัดแย้งกันตลอดเวลา ผมก็ขอร้องกัน ก็แล้วแต่ท่าน เพราะว่ามันคงไม่ใช่แค่เรามอง  
เราต้องถูกคนอื่นเขามองด้วย ต่างประเทศเขาก็มองอยู่ 
  ในเร่ืองของค าถาม ค าตอบ ท่ีท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่ เรื่องด้านการเกษตรนั้น
อันนี้รายละเอียดก็คงอยู่ท่ีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเพิ่มเติม 
ในรายละเอียด ด้านการเกษตรนั้นอย่าบอกว่าเราไม่ได้ท าอะไร ท่ีผ่านมาท่านก็ปล่อยท าไป
ตามบุญตามกรรม จ่ายเงินให้ อะไรให้ ผมถามว่ารัฐบาลท่ีท าวันนี้ ท่านเคยคิดถึงเรื่อง
เกษตรกรรมใหญ่ไหม วันนี้มีเกษตรแปลงใหญ่ท้ังหมด ๓๖๗ แปลง เพราะคนไทยมีท่ีดิน
ประมาณ ๓ ไร่ ๕ ไร่ มันไม่มีทางท่ีจะมีเงินเหลือใช้หรอกครับ มีแต่หนี้ ได้มีการท าเกษตร
แปลงใหญ่เพื่อรัฐบาลจะได้เข้าไปส่งเสริม ช่วยเหลือเรื่องการบริหารตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง
ปลายทาง การเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชท่านก็บอกว่าประชาชนไม่มีความพร้อม ถ้าท่าน
ช่วยกันพูดเดี๋ยวเขาก็พร้อม รัฐบาลก็พร้อมท่ีจะไปดูแลเพ่ิมเติมให้ ในเร่ืองพัฒนาปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตเริ่มต้นในระยะแรก ๗๔,๐๐๐ ไร่ ปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพพื้นท่ี 
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ตามอะกรีแมป (Agri-Map) ๙๓,๑๐๐ ไร่ มันมีอีกมหาศาล แต่ถ้าท่านค้านกันอยู่แบบนี้ 
ทุกอย่างเดินไม่ได้ แล้วมันจะเดินมากกว่านี้ได้อย่างไร ท่านล าดับดูนะครับ ท่านเปรียบเทียบ
รัฐบาลก่อนของท่านท่ีว่าดี ๆ มีอย่างนี้ออกมาบ้างไหม การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ๘๐๐ กว่าไร่ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
เกษตรกร ๔๙,๖๙๐ ไร่ บริหารกองทุนเพื่อเกษตรและแหล่งเงินเช่ือภาครัฐเข้าถึงแก่สมาชิก 
๑๕๐,๐๐๐ คน ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ๔๐,๐๐๐ บ่อ นี่ตัวเลขในพื้นท่ี
น าร่อง แล้วขณะนี้ผมก็ทราบว่ามีการเดินหน้าไปในทุกกรณีดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง 
เพื่อประสิทธิภาพ ดูแลต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยการส่งเสริมให้ประชาชนนั้น
เข้าถึงการเรียนรู้ในการบริหารท้ังต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ท้ังผลิต แปรรูป จ าหน่าย
วิสาหกิจชุมชน วันนี้ก็สามารถจะขายให้กับส่วนราชการได้แล้ว ผมเป็นคนแก้ไขให้ ขึ้นบัญชีมา
ผมต้องการให้มีการใช้จ่ายภายในประเทศ มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการได้จัดซื้อจัดหา
ผลิตภัณฑ์การเกษตรและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นจาก
นวัตกรรม วิจัย และพัฒนา ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณจัดซื้อได้ เดิมไม่มีหรอกครับ 
ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) เราได้มีการพัฒนาทักษะความรู้ในการ
ประกอบการธุรกิจ ผมให้ความส าคัญกับไมโครเอสเอ็มอี (Micro SMEs) และเอสเอ็มอี 
(SMEs) ท่านบอกว่ามี  ๓ ไลน์  (Line) ผมรู้  ถ้าผมไม่รู้ผมคงไม่ ได้ เป็นนายกรัฐมนตรี  
ผมพยายามจะท าอย่างไรให้เขาเข้มแข็ง ต้องแยกประเภท แยกกลุ่ม พัฒนาให้เขามีศักยภาพ 
เขาไม่มีเงินทุนก็ต้องดูแลเขา แต่ท่านอย่าลืมว่าท่ีผ่านมาหลายเอสเอ็มอี (SMEs) ไม่เคยขึ้น
ทะเบียน ท่านดูตรงนี้บ้างหรือเปล่า ผมก็พยายามจะแก้ไขให้ พยายามจะปลดล็อกให้เพ่ือจะ
ให้เข้าถึงเงินทุนต่าง ๆ เงินซอฟต์โลน (Soft Loan) เงินกู้ต่าง ๆ ผมถามท่านมีเงินแล้วท่านจะ
ให้คนทุกคนได้ทันทีไหม เขาก็ต้องมีหลักประกันของเขา ผมพยายามจะผ่อนคลายตรงนี้ให้
ได้มากท่ีสุด วันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับรองนายกรัฐมนตรีเป็น
คนชี้แจงได้ในเรื่องของเศรษฐกิจ ---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๐๑/๑ 
 
 



  ๔๐๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๐๑/๑ 
 
การอบรมจะเอาประชาชนผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีความรู้ ความพร้อมสู่การเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารธุรกิจ อบรมเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานสู่การประกอบการเอสเอ็มอี ๔.๐ (SMEs 4.0) 
ส่งเสริมผู้ประกอบการมีช่องการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ส่งเสริมให้เอสเอ็มอี 
(SMEs) ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการสร้างสรรค์เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) เป็นหลายหมื่นหลายแสนคนแล้วในเวลานี้ ต่อไป
เรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาโควิด (COVID) เราได้ด าเนินการดังนี้ 
ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง
ระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะระดับพื้นท่ีชุมชน หลายท่านก็พูดถึง
เร่ืองการจ้างงาน ตกงาน อันนี้ผมก็มีมาตรการต่าง ๆ ออกไปหมดแล้วในระดับนโยบาย ผู้ท่ี
น าไปปฏิบัติก็คือกระทรวงแรงงาน เดี๋ยวเขาคงชี้แจงในเรื่องตรงนี้นะครับ ท่ีท่ านกล่าวมา 
เมื่อวานนี้ วันนี้  และทุกวัน ก็จะดูในเรื่องของการตกงานมันอย่างไร แล้วดูแลอย่างไร  
ท่านบอกว่าตัวเลขตกงานมันสูง แล้วท่านคิดว่าผมไม่รู้หรือ ผมก็ทราบนะครับ เพราะฉะนั้น 
ก็จะต้องหามาตรการท่ีเหมาะสมในการด าเนินการ การปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน  
การฝึกอบรมแรงงาน เพิ่มทักษะ กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลัก ผมมี
ความมุ่งหมายว่าทุกภาคต้องเข้มแข็ง ทุกกลุ่มจังหวัดต้องเข้มแข็งในตัวเอง ทุกจังหวัด 
ต้องเข้มแข็ง ตรงไหนมีศักยภาพในการผลิตก็ว่าไป ตรงไหนมีศักยภาพในการแปรรูปก็ว่าไป  
ตรงไหนท าการตลาดเองได้ก็ท าไป วันนี้ผมเห็นในโทรทัศน์ก็มีสื่อออกมามากมาย ผู้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แต่ท่านก็ยังคงไปเอาท่ียังไม่ส าเร็จมา 
แล้วท่านเคยกระตุ้นให้เขาท าไหม ตัวอย่างท่ีเขาท ามาแล้วส าเร็จ ท่านเคยช่วยกันไหมครับ 
ถ้าท่านไม่ช่วยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ล่ะ ท่านก็หากินอยู่แบบนี้ล่ะ ยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและยั่งยืนในระยะยาว ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
๑๒ ประเภท วันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหลักการลงทุนบีโอไอ (BOI) ทุกอย่างหลายประการ 
กฎหมายต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ของภูมิภาค ไม่อย่างนั้นเราแข่งขันกับเขา
ไม่ได้หรอกครับ คือจะท าอะไรต่าง ๆ ก็ตามมันต้องพิจารณาผลดี ผลเสีย ทุกอย่างมันมี 
ความเสี่ยงท้ังสิ้น รัฐบาลเดินหน้าอย่างระมัดระวัง ในช่วงนี้เราต้องการท่ีจะเร่งส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และเน้น 



  ๔๐๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๐๑/๒ 
 
คุณภาพ การเกษตรมูลค่าสูง ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าสินค้า 
ทางการเกษตรให้เพิ่มขึ้น สามารถผลิตวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ นั่นคือเรื่องเกษตรบีซีจี (BCG)  
ซึ่งผมเป็นคนน าเสนอขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ ท่านไปติดตามนะครับว่าบีซีจี (BCG) คืออะไร 
วันนี้ก าลังขับเคลื่อนเป็นประเทศผู้ประสานงาน เป็นผู้ริเริ่มในอาเซียน (ASEAN) เพราะเรา
เป็นประเทศท่ีมีการท าการเกษตรมากท่ีสุด ท าอย่างไรมันจะมีมูลค่าสูง ดีมานด์ (Demand) 
ซัปพลาย (Supply) เขาว่ากันอย่างไร ความร่วมมือในพันธะสัญญาต่าง ๆ จะท าอย่างไร  
ท้ังในอาเซียน (ASEAN) ด้วยกัน ในภูมิภาคอื่น ๆ อีก ซึ่งมันมีข้อตกลงมากมาย ท่านต้องดู 
ให้ครบถ้วนนะครับ ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน เราเน้นก าลังพล
ท่ีมีคุณภาพระยะยาว ผ่านการจัดการศึกษาตั้ งแต่อนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน จ านวน  
๗ ล้านกว่ารายในขณะนี้ ปรับการเรียนการสอน เพิ่มศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ขยายและพัฒนาหลักประกันทางสังคม  
ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในระบบประกันสังคมกว่า ๑๒ ล้านราย ผลักดันให้แรงงานนอกระบบ 
เข้าสู่ระบบประกันสังคมขึ้นเป็นจ านวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ ราย เสริมสร้างความมั่นคงต่อสุขภาพ 
พัฒนาระบบรับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า สร้างความรับรู้ด้านสุขภาวะ  
ในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
เช่น โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital) ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
ผ่านเครือข่ายภาครัฐไม่ต่ ากว่า ๒ ,๔๐๐ หน่วยงาน สร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์ม 
(Platform) กลาง มันมีการให้บริการมาจากต่างประเทศ เราก็ต้องไปดูสิว่ามันเกิดความ  
เป็นธรรมไหม ประชาชนเข้าถึงหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายแพงเกินไปหรือเปล่า แน่นอนครับ มันต้อง
มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการก็ท าให้มันสมดุล ให้มันเป็นธรรม  
แต่ไม่เป็นภาระจนเกินไป การเฝ้าระวังภัย การคุกคามไซเบอร์ (Cyber) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สร้างองค์ความรู้ 
และสนับสนุนการน าผลงานวิจัยนวัตกรรมไปในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ท่านลองตามหัวข้อ
เหล่านี้ดูนะครับว่ามันท าอะไรไปแล้วบ้าง ผมก็เคยเป็นผู้บัญชาการทหารบก ผมก็เคยอยู่กับ 
ทุกรัฐบาลมา -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๐๒/๑ 



  ๔๑๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๐๒/๑ 
 
โดยสนับสนุนรัฐบาลทุกรัฐบาลท่ีมาจากประชาธิปไตย พอผมเข้ามาเองผมก็รู้แล้วว่ามันเกิด
อะไรขึ้น เพราะฉะนั้นจะมาอ้างตรงโน้นตรงนี้กัน วันนี้มัน พ.ศ. อะไรแล้วครับ ย้อนกลับไป
กลับมาอยู่นัน่ล่ะ ผมถามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยล่ะท่ีท าให้ผมต้องมายืนอยู่ตรงนี้  
  ในส่วนของเรื่องอื่น ๆ นะครับ เรื่องหนี้สาธารณะ เมื่อสักครู่ก็พูดออกมา  
พูดแล้วพูดอีก กู้ขาดดุล ทุกรัฐบาลมีการกู้เงิน เราก็ต้องกู้ มันมีความจ าเป็นก็ต้องกู้ละครับ  
แต่ไปดูสิท่ีกู้มาระหว่างเรากู้มาตัวเลขมันสูง มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างท่ีเป็นเม็ดเงิน กี่โครงการ 
ถนนหนทาง รถไฟ รถไฟฟ้า แหล่งน้ า บ้านเมืองเป็นอย่างไรตอนนี้ มันแตกต่างกับเมื่อ ๕ ปี 
๖ ปี ๗ ปีท่ีแล้วมาอย่างไร ไปดูสิครับ นั่นละครับคือผลงานท่ีมองไม่เห็น ท่านก็พูดแต่เพียงว่า 
กู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณ แต่ก่อนมันก็มีการท างบประมาณขาดดุลเหมือนกัน  
อยู่บ้าง แต่ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลย เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ไหมจากเงินกู้ เอามาเปรียบเทียบ
กันเลยนะครับ ๗ ปีท่ีผ่านมาเราท าโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่าง รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ ระบบ
ไฟฟ้าสายส่ง ถนน เอาสายไฟฟ้าลงดิน ปัจจุบันนั้นท่านก็พูดไป อนาคต อนาคตคืออนาคต 
วันนี้รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งยวด ไม่ใช่กู้แล้วไม่คิดว่าจะหาเงินมาผ่อนช าระได้อย่างไร  
ก็ต้องเดินหน้าอุตสาหกรรมของเรา การลงทุนของเรามีไหมครับ โชติช่วงชัชวาล แล้วจากนั้น
มีอะไรบ้างไหม ไม่มีหรอกครับ วันนี้ก็มีอีอีซี (EEC) มีเอสอีซี (SEC) มีการเชื่อมต่อเส้นทาง
เช่ือมต่อกับประเทศรอบบ้าน มีการวางเส้นทางอีสต์-เวสต์ คอริดอร์ (East-West Corridor)
นอร์ท-เซาท์ (North-South) และเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ดูสิครับ นี่คือเรื่องของ 
ด้านการคมนาคม ผมจ าเป็นต้องพูดนะ ฉะนั้นเรื่องการกู้เงินต่าง ๆ เหล่านี้ และกู้เพิ่มเติม
จาก ๑ ล้านล้านบาท แล้วมา ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
คงชี้แจงได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง มันอาจจะไม่เร็วนักหรอกครับ เพราะเป็นการจ่ายเงิน
โดยท่ีมันอาจจะไม่มีอะไรตอบกลับมาให้กับภาครัฐ เพราะประชาชนเดือดร้อนอยู่ ผมเข้าใจ  
ผมก็ต้องดูแลเขา มากบ้าง น้อยบ้าง ก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้ เพราะผมต้องดูแลคนทุกกลุ่ม  
คนทุกกิจกรรม คนท้ังประเทศ คน ๓๐-๔๐ ล้านคนท่ีได้จากมาตรการของรัฐ ท่ีผ่านมา 
ได้กี่กลุ่มครับ เพราะฉะนั้นเรามุ่งมั่นในการท่ีจะพัฒนาประเทศ ลงทุนต่าง ๆ ท้ังหมด  
ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม ช่วงนี้มันติดโควิด (COVID) มันท าอะไรไม่ได้มากนัก ท าแผนงาน
โครงการรอไว้เลย ผมว่าประเทศเรามีความพร้อมทุกอย่างตอนนี้ ผมยืนยัน เมื่อเปิดทุกอย่าง
ได้เรียบร้อย มีการพบปะ พูดคุยกัน วันนี้ก็พูดคุยกันทางออนไลน์ (Online) ทางวิดีโอ  



  ๔๑๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๐๒/๒ 
 
คอน เฟ อร์ เรนซ์  (Video Conference) ผู้ ล ง ทุ นต่ าง ๆ  ก็ มี ก ารป ระชุ ม ผ่ าน วิ ดี โอ 
คอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) มีความก้าวหน้าทุกอย่าง ท่านไม่ฟังตรงนี้เลย ท่านก็
ไม่รู้ว่าท าอะไร เพราะท่านก็ไม่เคยท าอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องหนี้สาธารณะก็เป็นเรื่องท่ีเขา
ชี้แจงมาหลายครั้งแล้ว ท่านก็เอามาโจมตีอยู่แบบนี้นะครับ เรื่องการท่องเท่ียวบริการ  
ผมทราบดีนะครับว่าประเทศไทยมีรายได้หลักอยู่  ๒ อย่างก็คือเรื่องของการส่งออก  
ซึ่งส่งออกนี้มีสินค้าประเภทเกษตรกรรมจ านวนมาก มันมีความเสี่ยงสูงนะครับในการท า 
การเกษตรกรในวันนี้  เพราะฉะนั้นเราต้องปรับโครงสร้างของเกษตรกรของเราให้ได้  
ปรับพื้นท่ีให้ได้ ค านึงถึงดีมานด์ (Demand) และซัปพลาย (Supply) สนับสนุนเรื่องเงินทุน
การเพาะปลูก สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือให้เขา มันอยู่ในขั้นตอนด าเนินการ
ท้ังสิ้น เพราะเรามีคนเป็นจ านวนมาก หลายล้านคนหลายล้านครัวเรือน หลายแสนล้านไร่ 
ในแต่ละประเภท ถ้าเรามุ่งหวังได้รับการประกันราคาด้วยกัน ซึ่งเราจ าเป็นต้องท าในช่วงนี้ 
ละครับ จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องช่วยเขา แต่ถ้าวันหน้าภาระมันมากขึ้นแล้วจะท าอย่างไร  
ก็ต้องคุยกับประชาชน คุยกับเกษตรกรให้รู้เรื่องว่าต้องช่วยกันนะ ช่วยกันท าแบบนี้ได้ไหม 
ไม่ใช่ค้านทุกเร่ือง มันไม่มีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้หรอกครับ ถ้ามาอยู่ท่ามกลางการขัดแย้งกัน
อยู่แบบนี้ แล้วก็มีสถานการณ์อื่นเข้ามาด้วย อย่าฉวยโอกาสจากสถานการณ์วิกฤติในเรื่อง
ของกระบวนการประชาธิปไตยอะไรของท่านก็แล้วแต่ วันนี้ตัวเลขปัญหาในเรื่องของ 
การท่องเท่ียวกับต่างประเทศ ผมพูดไปแล้วนะครับ ๓ ประเทศ แม้ว่ารายได้ของนักท่องเท่ียว 
ของประเทศไทยในปี ๒๕๖๓ จะลดลงอย่างมากถึง ๗๖ เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มี ๓ ประเทศท่ีมี
รายได้จากนักท่องเท่ียวลดลงในอัตราท่ีใกล้เคียงกัน สเปน ๗๗ ญี่ปุ่น ๗๗ มาเก๊า ๗๙ จะบอก
ว่ารัฐบาลบริหารล้มเหลว ไม่มีคนมาเท่ียวไม่ถูกต้องนะครับ เพราะประเทศเหล่านี้ก็ประสบ
ปัญหาในลักษณะเช่นเดียวกัน ปัญหาก็คือไม่ว่าจะเปิดประเทศ ไม่ว่าจะบินอะไรต่าง ๆ เขาให้
บินไปหรือเปล่าล่ะครับ --------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๐๓/๑ 
 
 
 



  ๔๑๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๐๓/๑ 
 
ถ้าเขาให้บินไปได้ แล้วเขาส่งคนให้มาประเทศไทยได้ผมจะบินพรุ่งนี้เลย วันนี้การขนส่งสินค้า
ด้วยสายการบินก็บินอยู่ในเรื่องของการขนส่งสินค้า แต่เรื่องของคนยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของ
การเคลื่อนย้ายคนของแต่ละประเทศ มีกติกามากมายที่ต้องหารือกันต่อไป มันไม่ง่ายอย่างท่ี
ท่านพูดนะครับ เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีมาตรการรองรับตรงนี้อยู่ถ้าเราท าได้ส าเร็จตรงนี ้ 
วันนี้ก็บอกว่าเราได้นักท่องเท่ียวไม่มีคุณภาพ ก็มีแล้วครับ ท่ีเข้ามานีใ่ช้จ่ายเงินวันละเป็นหมื่น 
จองโรงแรมหลายโรงแรม มีการเช่าห้องพักมากขึ้น มันเป็นการเริ่มต้นในสถานการณ์วิกฤติ 
อย่าลืมว่ามันอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ ถ้าดีจริงท่ีท่านพูดมาท้ังหมด 
ท่านท าไมไม่ท าตรงนี้ให้มันเข้มแข็งล่ะครับ ผมไม่อยากให้เป็นการพูดเรื่องท่ีมันท าให้
ประชาชนสับสนอลหม่านไปหมด การเมืองก็คือการเมืองผมเข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้น 
การฟื้นตัวอาจจะช้าลงเพราะประเทศไทยมูลค่าการท่องเท่ียว ๔๐ กว่าล้านคน มันต้องตก
แน่นอน แล้วจะบอกว่าพวกผมบริหารไม่ดี  เขาเลยไม่มาเท่ียว  เพราะโควิด (COVID)  
แล้วประเทศอื่น ๆ ท่ีท่านพูดมีโควิด (COVID) ไหม มีการบาดเจ็บล้มตายมากกว่าเราบ้าง 
หรือเปล่า ในส่วนของเราผมเสียใจแล้วก็ขอโทษถ้าท าอะไรเป็นท่ีไม่พอใจ ผมลูกผู้ชายพอ  
ผมไม่ใช้วิธีแยบยลในการท่ีจะบ่อนท าลายกันนี่ ผมเคารพ ผมนับถือ หลายท่านเป็นคนดี 
หลายท่านเป็นคนท่ีรักประเทศชาติ ผมรู้ทุกคนรักนะครับ แต่บางคนท่านอาจจะรักตัวเอง
มากกว่า เลิกสักทีเถอะครับ นึกถึงประเทศของเรา ทุกเช้าตื่นขึ้นมานึกถึงประเทศจะท าอะไร
วันนี้ ถ้าคิดว่าเราจะต้องท าลายกันทุกวันก็เป็นเรื่องของท่านนะครับ เดี๋ยวคงมีอะไรท่ีจะพูด
เพิ่มเติมอีกเยอะ วันนี้ก็พูดแค่นี้ก่อนแล้วกัน ก็ลองไปตามดูก็แล้วกันนะครับ สถิติต่าง ๆ  
มีกราฟมีอะไรเยอะแยะท่านก็เลือกกราฟบางอันมา  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากา ร
กระทรวงกลาโหม)  :  จากท่ีผมดู ๑๐ กว่ากราฟ อันหนึ่งจะบริหารอะไรก็แล้วแต่ เศรษฐกิจ
ไทยถ้าดูในจอมันแย่กว่าประเทศอื่นมากน้อยแค่ไหน ดูสิครับ ท่านเอาแต่บางอันท่ีมันไม่ดี  
ไม่ดีก็คือไม่ดีก็แก้ อันไหนมันดีก็ท าต่อ อันไหนท่ีรัฐบาลก่อนท าไว้ดีผมก็ท าต่อให้ ท าให้ดี 
กว่าเดิม ถ้ามันดีแล้วผมก็ไม่ต้องท าอะไรท้ังสิ้น ก็ท าไป ไม่ต้องไปเพิ่มมาตรการอะไรใหม่ ๆ 
ผมก็ต้องเพิ่มรายการใหม่ ๆ ให้สอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบั น สถานการณ์ โลก 
สถานการณ์ภูมิภาค สถานการณ์โควิด (COVID) สถานการณ์เศรษฐกิจ เราต้องสร้างความ 



  ๔๑๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๐๓/๒ 
 
มั่นคงให้แก่เขา โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยในทุกมิติ ให้เขาเข้มแข็ ง ให้เขาเข้มแข็ง
ด้วยความร่วมมือกับภาครัฐ อย่าสอนให้เขารอรับการช่วยเหลืออย่างเดียว ผมขอแค่นั้นเอง 
แล้วผมจะหาหนทางท่ีจะท าให้มันฟื้นฟูให้ได้โดยเร็ว ต้องฟังกันบ้าง การท างานมันต้องมีรัฐ  
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ อ านาจมันเป็นอย่างนี้อยู่นะ เพราะฉะนั้นก็ฝากให้
ทุกคนช่วยกันคิดด้วยนะครับ โดยเฉพาะ ส.ส. ท่ีตั้งใจดี ตั้งใจมั่นเพื่อท าให้ประชาชนของเรา  
ผมแน่ใจว่าภายใน ๔-๕ ปีนี้ประเทศไทยเห็นหน้าเห็นหลังแน่นอน จากโครงสร้างต่าง ๆ ท่ีเรา
ท าไว้ท้ังหมดนี้ ไม่ได้ท าวันนี้ด้วย ท ามาก่อนหน้านี้  แล้วท ามาในช่วงโควิด (COVID) ก็ท าต่อ
ไม่ได้หยุดเลย การเจรจา การพูดคุย การติดต่อ การหารือ การเปิดตลาด การไปเจรจาเรื่อง 
พันธะสัญญาต่าง ๆ เราไม่เคยหยุดงาน มันหยุดไม่ได้หรอกครับประเทศชาติก าลังมีปัญหา 
อยู่นี้ ก็เพียงแต่สร้างความเข้าใจเท่านั้นเองนะครับ ผมไม่ได้โกรธเกลียดใครท้ังสิ้น ก็ขอโอกาส 
ในการชี้แจงตรงนี้ด้วย เรื่องสุขภาพ เรื่องวัคซีน เรื่องต่าง ๆ ก็ชี้แจงไปแล้วนะครับ วันนี้เรา  
ก็พร้อมท่ีจะฉีดให้ภายในปีนี้  มันจะช้าจะเร็วมันก็มีปัญหาครับ มันก็มีปัญหาอยู่บ้าง  
แต่ปีนี้เราก็ยืนยันว่าเราจะได้รับครบ ท่ีมันมีปัญหามาท่านต้องมองว่าโลกเขามองกันอย่างไร เขา
ไม่อยากให้สินค้าวัคซีนเป็นสินค้าท่ีมีข้อขัดแย้งทางการเมือง ท่านพูดไปเรื่อย ๆ ด้อยค่าเขา 
ไปเรื่อย ๆ วันหน้าท่านจะได้ไหมวัคซีน แล้ววันนี้ทุกคนฉีดมาก็ปลอดภัย เรื่องมันจะเปลี่ยน 
มันจะมีเชื้อใหม่เราก็ติดตาม วันนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนท่ีมันจะชัดเจน แต่เราก็เอาเข้ามาหมด  
ทุกอย่างก็ด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ผลีผลาม เฮโลกันไปตามนั้นตามนี้ มีให้ฉีดก็ด้อยค่า  
 

- ๒๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๑๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๐๔/๑ 
 
ให้ฉีดใหม่ก็หวาดระแวง ซึ่งฟังท้ังหมดทุกอัน โซเชียล (Social) ก็มี อะไรก็มี มันจริงหรือเปล่า 
เพราะฉะนั้นอย่าโซเชียล (Social) มาสู้กับผม เอาข้อเท็จจริงมาสู้กับผม โอเค (OK) นะครับ 
ผมคงขออนุญาตใช้เวลาในการชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณท่านประธาน
ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณ 
ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ต่อไปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ ขอชี้แจงตามท่ีท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับ 
  (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านจุลพันธ์ 
ท่านรัฐมนตรีขอชี้แจงก่อน ถ้าท่านยังมีอะไรติดใจเสร็จจากท่านรัฐมนตรีแล้ว ท่านค่อย 
ใช้โอกาสต่อไปนะครับ เชิญท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ครับ 
  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  :   
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ตัวผม นายพิพัฒน์  
รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ก็ขอตอบจากท่ีท่านสมาชิก  
ผู้ท รงเกี ยรติ ได้พู ดถึ งเรื่ อ งของการเท่ี ย วและการเปิ ดประเทศภายใน  ๑๒๐ วัน  
ท่ี ท่ านนายกรัฐมนตรีมี น โยบายนะครับ  ซึ่ งต รงนี้ ก็ ต้ องบอกเลยค าว่า ๑๒๐ วัน 
ของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบไปแล้วว่าให้ท าให้ได้ภายใน ๑๒๐ วัน  
หมายความว่าส่วนไหนท่ีเราเปิดได้ จังหวัดไหนท่ีเราเปิดได้ หรือพื้นท่ีไหนท่ีเราเปิดได้  
ถึงแม้ว่าจะไม่ เป็นจังหวัด เป็นแค่ระดับอ าเภอก็ ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไปท าการศึกษาและพิจารณาพร้อมท างานร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดทุก ๆ จังหวัด 
ท่ีจะท าการเปิด ซึ่ งตรงนี้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาก็ได้กระท าตามนโยบาย 
ท่ี ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมาแล้ว ก็คือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ผมคิดว่าท่านสมาชิก 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราได้เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket 
Sandbox) เพื่อเป็นพื้นท่ีน าร่องในการเปิดประเทศเพื่อให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้เข้ามา
เท่ียวประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องได้รับวัคซีนครบโดส (Dose) เมื่อเข้ามาสู่ประเทศไทย 
แล้วต้องท าการอาร์ที-พีซีอาร์ (RT-PCR) ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ีมาถึง และครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี ๖  



  ๔๑๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๐๔/๒ 
 
หรือวันท่ี ๗ และครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๓ หรือวันท่ี ๑๔ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอเรียนให้ท่านสมาชิก 
ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบว่านักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา ๒๐,๐๐๐ กว่าคน รวมแล้วท้ังหมดมีการเข้าพัก 
๓๖๐,๐๐๐ กว่ารูมไนต์ ซึ่งตรงนี้มีนักท่องเท่ียวติดโควิด (COVID) จากครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ 
รวมท้ังหมด ๘๐ คน ซึ่งเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เฉลี่ยในระยะเวลา ๖๐ วัน ก็คือ 
วันท่ี ๑ กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม เวลา ๖๑ วัน มีนักท่องเท่ียวติด ๘๐ คน ก็เฉลี่ยวันหนึ่ง 
ประมาณคนกว่า ซึ่งตรงนี้นักท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีได้เข้ามาตรวจและเจอครั้งท่ี ๑ เราก็จะท า
การกักตัวและน าเข้ารักษา รวมท้ังกลุ่มเสี่ยงท่ีมาด้วยกันในเครื่องเราก็จะให้อยู่ในโรงแรม
ประเภทเอแอลคิว (ALQ) เพื่อดูอาการ ๑๔ วัน หลังจากท่ีไม่มีอาการเราก็จะให้ออกนอก
ห้องพักได้ ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีตรวจแล้วไม่มีอาการ เมื่อผลการอาร์ที-พีซีอาร์ (RT-PCR)  
ครั้งแรกออกก็สามารถเดินทางท่องเท่ียวภายในจังหวัดได้เลยนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า
รายได้ท้ังหมดท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ได้อธิบายไปแล้ว แต่ผมขออธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อย  
ก็คือนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) หรือสมุย พลัส โมเดล 
(Samui Plus Model) ก็ดีเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีการใช้จ่ายสูง ซึ่งต่อทริป (Trip) นี้ประมาณ 
๖๐,๐๐๐-๗๐,๐๐๐ บาท และมีการเข้าพักในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ในจ านวน 
๒ เดือน ก็อย่างท่ีผมได้ เรียนไปแล้ว ๓๖๐ ,๐๐๐ กว่ารูมไนต์  แล้วโดยเฉพาะท่ีสมุย  
พลัส โมเดล (Samui Plus Model) ก็มีนักท่องเท่ียวเข้าพักถึง ๕,๗๒๗ คืน สิ่งเหล่านี้ก็เป็น 
การทดสอบและทดลองเป็นเบื้องต้นของการเปิดประเทศตามนโยบายท่ีท่านนายกรัฐมนตรี
ได้กล่าวไว้นะครับ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                - ๒๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 



  ๔๑๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๒๐๕/๑ 
 
ส่วนการท่ีจะเปิดประเทศหลังจากนั้นซึ่งผมขอตอบว่าผมคงไม่ย้อนกลับไปว่าเศรษฐกิจของ
เราเป็นอย่างไรอะไรพวกนี้ เพราะผมถือว่าพวกท่านก็ได้อภิปรายมาแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรี
ก็ได้ตอบค าถามตรงนี้ไปแล้ว ผมจะขอพูดถึงนโยบายการเปิดประเทศในระยะท่ี ๒ ซึ่งการ
เปิดประเทศในระยะท่ี ๒ ตรงนี้นะครับ เราก็มีนโยบายตามไทม์ไลน์ (Timeline) ว่าวันท่ี ๑ 
ตุลาคมเป็นต้นไปเราจะเปิดเพิ่มอีก ๕ จังหวัดก็คือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ นั่นคือวันท่ี ๑ ตุลาคมเป็นต้นไปเราจะเปิดเพ่ิมอีก ๕ จังหวัด 
เสร็จแล้วพอเข้าสเตป (Step) ท่ี ๓ เราจะเปิดเพิ่มอีก ๒๑ จังหวัด ซึ่งครอบคลุมท้ังประเทศ 
ทางภาคเหนือประกอบด้วย ล าพูน แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย สุโขทัย ทางภาคอีสาน
ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี ทางภาคตะวันตกมีกาญจนบุรี 
ราชบุรี ภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรี ตราด ภาคกลาง อยุธยา ภาคใต้มีระนอง ตรัง สตูล 
สงขลา นครศรีธรรมราช สเตป (Step) ท่ี ๓ เราจะเริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑๕ ตุลาคมเป็นต้นไป  
ซึ่งพอหลังจากสเตป (Step) ท่ี ๓ เสร็จเราก็จะเริ่มไปในสเตป (Step) ท่ี ๔ ซึ่งอาจจะต้อง
คร่อมไปถึงต้นปีหน้าก็คือการเปิดบับเบิล (Bubble) ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศ
ไทยตามพื้นท่ีชายแดนต่าง ๆ โดยเฉพาะทางติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านเราคือประเทศเขมร
นะครับ มีสุรินทร์ สระแก้ว แล้วก็เกาะกง สุรินทร์ท่ีช่องจอม สระแก้วท่ีอรัญประเทศ และ
เกาะกงจังหวัดตราด ส่วนประเทศพม่าเราก็เปิดด่านท่ีแม่สอด ท่าขี้เหล็กท่ีเชียงราย  และ 
เกาะสองท่ีจังหวัดระนอง ส่วนมาทางภาคอีสานติดต่อกับประเทศลาวก็มีนครพนม หนองคาย 
และมุกดาหาร ส่วนทางใต้ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียก็มีท่ีเบตง จังหวัดยะลา  
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ด่านนอกปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา และวังประจัน จังหวัดสตูล 
อันนี้ เราก็คงจะเปิดภายในวันท่ี ๑ เดือนมกราคม ถึงวัน ท่ี ๑๕ มกราคม ปี  ๒๕๖๕  
นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ประเทศไทยเปิดเพียงประเทศเดียว ต้องให้ประเทศ
เพื่อนบ้านยอมรับ ซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องขอความกรุณาจากกระทรวงการต่างประเทศเป็น 
ผู้ประสานในการท่ีท าการเปิดประเทศ แต่ท้ังสิ้นท้ังปวงตรงนี้ก็เป็นนโยบาย ๑๒๐ วันของ
ท่านนายกรัฐมนตรี แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างต้องอยู่ในความพร้อม
ของสิ่งท่ีทางคุณหมอ หรือ สสจ. จังหวัดเห็นชอบ เราก็จะท าการเปิดไปสเตป ทู สเตป (Step 
to Step) แต่ส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวของคนไทยในประเทศไทย ซึ่งเราคงจะเปิดได้ 
ในวันท่ี ๑ ตุลาคมเป็นต้นไป ซึ่งในวันท่ี ๑ ตุลาคม ท าไมเราถึงจะใช้ไทม์มิง (Timing) และ 



  ๔๑๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๒๐๕/๒ 
 
เวลาตรงนั้น เพราะวันท่ี ๑ ตุลาคม ทางภาคเหนือ ภาคอีสานเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวก็คือ 
ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ทางจังหวัดแถบอันดามันก็ย่างเข้าสู่ฤดูกาลท่องเท่ียวของอันดามันท้ัง  
๖ จังหวัด แต่ทางฝั่งอ่าวไทย ท าไมผมถึงไม่กล่าวถึงในฝั่งอ่าวไทย เพราะทางฝั่งอ่าวไทย 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสก็จะเข้าสู่ ฤดูกาลของฤดูมรสุม ซึ่งตรงนั้น 
เราก็หลีกเลี่ยงการท่องเท่ียวของทางอ่าวไทยของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งท่ีว่าเป็น 
การด าเนินตามนโยบายท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ สิ่งเหล่านี้ผมได้กราบเรียน 
ท่านนายกรัฐมนตรีของความคืบหน้าจากการหารือระหว่างกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
กับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ----------------------------------------------------- 
 
                 - ๒๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๑๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๐๖/๑ 
 
สิ่งเหล่านี้ครับก็ขอตอบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าการท่ีเราจะเปิดประเทศอะไรก็แล้วแต่ 
ความพร้อม ผมก็ต้องขอย้อนกลับมานะ ผมก็จะต้องเป็นแมตชิง (Matching) กับเรื่องของ
การได้รับวัคซีนของคนไทยท้ังประเทศ ซึ่งตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศไปแล้ว  
ในเดือนสิงหาคมเราได้รับวัคซีนมา ๑๓ ล้านกว่าโดส พอเดือนกันยายนเราได้รับวัคซีนอีก
ประมาณ ๑๖ ล้านโดส เดือนตุลาคมเราได้ ๒๔ ล้านโดส เดือนพฤศจิกายน ๒๓ ล้านโดส  
แล้วก็เดือนธันวาคม ๒๓ ล้านโดสโดยประมาณ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการท่ีจะเอามาแมตชิง 
(Matching) เพื่อการเปิดประเทศ การท่ีเราจะเปิดประเทศให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียว 
ในจังหวัดนั้น ๆ หรือจังหวัดของเราเองก็ดี ความพร้อมก็คือพื้นท่ีไหนท่ีได้รับวัคซีนแล้ว  
๗๐ เปอร์เซ็นต์ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพร้อมด้วยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
เราก็จะท าการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและท าการเปิดเป็นรายจังหวัดหรือรายอ าเภอไป 
สิ่งเหล่านี้ก็บอกได้ เลยว่าไม่ใช่ ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ ได้ท าอะไร ไม่ได้มีการส่งเสริม 
การท่องเท่ียว ทุกสิ่งทุกอย่างการท่องเท่ียวในขณะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ของโควิด ๑๙ (COVID-19) 
ระบาด ท่ัวโลกประสบปัญหาเหมือนกับประเทศไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้การท่ีว่าในปี ๒๕๖๔ หรือ 
ปี ๒๕๖๕ ก็ดี การท่ีการท่องเท่ียวท้ังโลกนี้จะก้าวไปสู่ช่วงท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในปี ๒๕๖๒  
ก็คงยังเป็นไปไม่ได้ เพราะพวกเราก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่าโควิด  ๑๙ (COVID-19)  
ยังไม่ได้ไปไหน เราก็คงจะต้องเปิดการท่องเท่ียวและท าการศึกษาว่าถ้าจะเปิดการท่องเท่ียว
เราจะเปิดการท่องเท่ียวอย่างไรให้เกิดเป็นการท่องเท่ียวแบบนิวนอร์มอล (New Normal)  
ซึ่งตรงนั้นมีต้นทุน และเราต้องจัดการอบรม สัมมนา ให้กับบุคลากรทุก ๆ หน่วย ทุก ๆ ฝ่าย 
ทุก ๆ กิจการท่ีต้องต้อนรับนักท่องเท่ียว สิ่งเหล่านี้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเราได้ด าเนินการตลอดเวลา ถึงแม้นว่าเราจะอบรม สัมมนา 
ลงพื้นท่ีไม่ได้ในขณะท่ีมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในเรื่องของการรวมกลุ่ม แต่เราก็ได้ 
มีการอบรมสัมมนา อัปสกิลล์ (Upskill) รีสกิลล์ (Reskill) ในลักษณะของซูม (Zoom)  
สิ่งเหล่านี้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้ด าเนินตามนโยบายท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้ท า
มาโดยตลอด ซึ่งตัวผมเองก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อน ถ้าอย่างไรมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ 
มีท่านสมาชิกท่ีจะถามอะไรเพิ่มเติมผมก็คงจะน ามาตอบให้อีกครั้งหนึ่งในภายหลังครับ 
ขอบคุณมากครับ  
 



  ๔๑๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๐๖/๒ 
 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ไดข้ึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ 
เดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมตอบชี้แจงครับ ขอเชิญท่าน  
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล  
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)  :   
กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติครับ กระผม 
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายจาก 
ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ชี้แจงกรณีเมื่อคืนนี้ในช่วงค่ า ๆ 
นะครับ มีท่านสมาชิกท่านได้อภิปรายในเรื่องของการบริการข่าวสารของกองทัพภาคท่ี ๒  
ซึ่งถ้าหากไม่ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนได้รับทราบอาจจะมีความเข้าใจผิด  
ในการด าเนินการ ขออนุญาตเรียนว่าในเร่ืองนี้ผมได้ชี้แจงในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้มา ๒-๓ 
ครั้งแล้วว่าในการด าเนินการของกระทรวงกลาโหมก็ดี ในฐานะท่ีท่านนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือในฐานะท่ีท่านเป็นผู้อ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ท่านไม่เคยมีนโยบายท่ีจะสั่งการให้หน่วยใดในกองทัพหรือใน กอ.รมน.  
ได้ไปปฏิบัติการข่าวสารในลักษณะท่ีไปบิดเบือนท่ีจะไปให้ร้ายกับบุคคลใดท้ังสิ้นนะครับ  
แต่ท่านสมาชิกครับ ท่านพี่น้องประชาชนคงทราบว่าปัจจุบันนั้นในโซเชียล (Social) มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่ าวสาร ท่ีบิด เบือน  มี เฟกนิวส์  (Fake News) มีข่ าวลวง ข่ าวปลอม  
จะเป็นเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตาม เป็นการสร้างความเข้าใจผิดในหมู่พี่น้อง
ประชาชน รวมท้ังก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ส าคัญคือส่งผลกระทบต่อความสงบ 
เรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศด้วย ในเรื่องนี้ก็มีความจ าเป็นท่ีหน่วยงาน 
ทุกหน่วย ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

               - ๒๐๗/๑ 
 
 
 



  ๔๒๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                     ภัชภิชา ๒๐๗/๑ 
 
รวมท้ังหน่วยงานความมั่นคงเองก็จะต้องก้าวทันต่อสถานการณ์ มีการติดตามข้อมูลในการ
เผยแพร่ ส าคัญคือว่าจะต้องสื่อสาร ท าความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับก าลังพลของหน่วยเอง 
รวมท้ังครอบครัวประชาชนท่ัวไปได้ทราบว่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีถูกต้องนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไร  
ผ่านทางแพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ ท่ีจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็
สามารถท่ีจะสร้างการรับรู้ท่ัวไปได้ ขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมนั้น
ปัจจุบันก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยท่ีประสานงาน 
ในการด าเนินการก็มีใน ๒ ลักษณะ ก็คือชี้แจงข้อมูลสู่สาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ข้อมูล
ท่ีถูกต้อง ข้อมูลท่ีเป็นจริง สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ให้กับพี่น้อง
ประชาชน  
   ในส่วนท่ี ๒ ก็ตรวจสอบนะครับ ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนต่าง ๆ นั้นก็จะต้อง
แจ้งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป  
ขออนุญาตว่าในสิ่งท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านได้น าเอกสารมาอภิปรายนั้น หน่วยกองทัพ 
ก็ได้ด าเนินการตรวจสอบเบ้ืองต้น พบว่ามีเอกสารไม่เป็นเอกสารจริงนะครับ มีจุดพิรุธต่าง ๆ
ขออนุญาตดูตามภาพนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)  :  ตรงนี้
ก็ได้แคป (Cap) มาจากหน้าจอเมื่อวานนี้ หนังสือท่ีน ามาแสดงเป็นหนังสือท่ีท าขึ้นในห้วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ถ้าท่านสังเกตว่าลายเซ็นของท่านแม่ทัพภาคท่ี ๒ 
คนปัจจุบัน ในหนังสือท้ัง ๒ ฉบับนั้นไม่เหมือนกันท่ีส าคัญคือฉบับหนึ่งเป็นลายเซ็นของอดีต 
แม่ ทัพภาคท่ี ๒ ท่านก่อน แต่ภายใต้วงเล็บลายเซ็นนั้นเป็นชื่อของแม่ทัพภาคท่ี ๒  
ท่านปัจจุบัน แล้วก็ต่อไปก็คืออดีตผู้อ านวยการกองยุทธการกองทัพภาคท่ี ๒ ท่ีมีชื่อท่ีลงนาม
ในฉบับนี้ ซึ่งท่านนั้นได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่เมื่อ ๑ ปีเศษแล้วก็ยังมีลายเซ็นอยู่ตรงนี้ 
นะครับ ลายเซ็นของรองแม่ทัพภาคท่ี ๒ ก็ไม่ตรงกับลายเซ็นของจริง นามสกุลของท่าน 
แม่ทัพภาคท่ี ๒ ท่านปัจจุบันในหนังสือก็พิมพ์ไม่ถูกต้อง ซึ่งในลักษณะเช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น
ถ้าเกิดเป็นเอกสารจริง ขอเป็นภาพท่ี ๔ เร่ืองของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ 
กองทัพภาคท่ี ๒ ท่ีเขียนท้ังหมด ต าแหน่ง ยศ ไม่ได้ถูกต้อง ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือ 
ฉบับจริง แล้วหลักการเขียนยศกับต าแหน่งก็ควรจะต้องถูกต้อง และท่ีส าคัญคือ 



  ๔๒๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                     ภัชภิชา ๒๐๗/๒ 
 
ได้ตรวจสอบหนังสือดังกล่าวแล้วนะครับ เป็นหนังสือของกองทัพภาคท่ี ๒ เลขท่ีหนังสือ 
ท่ีออกหนังสือนั้นถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้นมีเลขหนังสือถึงเลข ๘๕๑ แต่หนังสือ 
ฉบับท่ีเอามาแสดงนั้นลงเลขท่ีหนังสือท่ี ๑๑๒๑ ซึ่งยังไม่ถึงในช่วงเวลาตรงนั้น ขออนุญาต
เรียนว่าในส่วนนี้กองทัพบกในฐานะท่ีหน่วยได้รับความเสียหายจะได้ด าเนินการตรวจสอบ
แล้วก็ด าเนินการตามเหมาะสมในส่วนท่ี เกี่ยวข้ องต่อไป ขอเรียนอีกครั้ งยืนยันว่า
กระทรวงกลาโหมหรือ กอ.รมน. เองนั้นไม่ได้ เคยมีนโยบายท่ีจะให้หน่วยต่าง ๆ นั้น 
การด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นเรื่องของการบิดเบือน ไปให้ร้ายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ  
การด าเนินการนั้นคือการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับพี่น้อง
ประชาชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ขอบพระคุณ
ท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านรัฐมนตรี  
ท่านจุลพนัธเ์ชิญเลยครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ ขอใช้สิทธิพาดพิงครับ ตั้งแต่ตอนท่ี 
ท่านนายกรัฐมนตรีตอบครับ แต่ก็ด้วยความเคารพท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬานะครับ ก็ให้ท่านใช้สิทธิก่อนนะครับ 
ท่านนายกมนตรีมีการพาดพิงถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านในท านองท่ีว่าการท่ีพวกเราอภิปราย  
ไม่ไว้วางใจกันในครั้งนี้เป็นเรื่องของการเมือง เป็นเร่ืองของการโจมตี ซึ่งด้วยความเคารพครับ
พวกผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พวกผมเป็นตัวแทนของประชาชน ท่ีน ามาอภิปราย 
ในสภาท้ังหมดนี้คือความเดือดร้อน คือน้ าตาของพี่น้องประชาชนจริง ๆ ท่ีเราน ามาพูดกัน 
ท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาตอบใช้เวลาเกือบครึ่งชั่ วโมง ผมฟังดูผมเลย
รับทราบเลยว่าท่านไม่ได้ฟังพวกผมอภิปรายเลย --------------------------------------------------- 
 
               - ๒๐๘/๑ 
 

 
 



  ๔๒๒ 
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ท่านฟังด้วยจิตใจท่ีมืดบอด ท่านมาตอบเกือบ ๑๐ นาที ท่านมาพูดถึงเรื่องเกษตร พวกผมยัง
ไม่ได้อภิปราย ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้อภิปรายถึงเรื่องความเสียหายด้านการเกษตร ในเรื่อง
ราคาพืชผลการเกษตรเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับ มีแค่สัก ๒ ประโยค ท้ังวันกับเมื่อวาน 
กับวันนี้ตอนเช้า แต่ท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบนี้เอาโพยของข้าราชการมายืนอ่านตอบ  
เขาคงเตรียมไว้ให้เพราะรู้ว่าก าลังจะมา นี่ครับ ผู้อภิปรายเกษตรนั่งอยู่หน้าผม ก าลังจะ
อภิปรายอีก ๒-๓ ท่าน เลยรู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับฟัง ซึ่งเป็นท่ีน่าเสียดายมาก  
และท่านนายกรัฐมนตรียังมีการพาดพิงกลับมากับฝ่ายค้านว่า ท าไมพวกผมตอนเป็นรัฐบาล
ถึงไม่ท า ผมก็ต้องขอท่านประธานครับ ย้ าเตือนความจ าท่านนายกรัฐมนตรีว่าพวกผมเป็น
รัฐบาล เคยเป็นสมาชิกในฝ่ายรัฐบาลครับ แล้วมีคนปฏิวัติรัฐประหารจนกระท่ังต้องออกไป 
เปลี่ยนบ้านเมืองเป็นระบอบเผด็จการมายาวนาน และผมขอย้ าเตือนด้วย  เพราะท่าน
นายกรัฐมนตรีชอบถามว่า รู้ไหมว่าท าไมผมถึงต้องมาอยู่กันวันนี้ ตอนนั้นมันเป็นอย่างไร  
ผมตอบให้ก็ได้ครับ มีการวางแผนการรัฐประหารระหว่างผู้น าม็อบ (Mob) กับ ผบ.ทบ. 
ในขณะนั้นเป็นเวลา ๓ ปี แล้วก็ปฏิวัติรัฐประหารท าให้บ้านเมืองอยู่ในระบอบเผด็จการ 
อย่างยาวนานจนพังพินาศมาจนถึงวันนี้ครับ ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปจะมีสมาชิกส่งชื่อมา
อีก ๕ ท่าน โดยล าดับ ต่อไปก็จะเป็นท่านภาควัต ศรีสุรพล แล้วก็จะเป็นนางสาวสกุณา 
สาระนันท ์
    (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขอ
ประท้วงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ  
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ว่า
การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็น แล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีก าลังปรึกษาหารือกัน เมื่อวาน
ท่านณัฐชามีประเด็นส าคัญ ท่ีถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมว่า มีการอมเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการไอโอ (IO) หรือไม่ ซึ่งยังไม่ได้รับ 
การชี้แจง ถามสั้น ๆ ถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการในฐานะท่ีท่านมาตอบแทน มีการอม 
เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติการหรือไม่ เพราะเอสเอ็มเอส (SMS) ท่ีส่งมาก็คือยังอยากให้ถาม 



  ๔๒๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๐๘/๒ 
 
เร่ืองนี้อยู่ว่ามีการป้องกันเบ้ียเล้ียงแล้วส่งให้กับผู้บังคับบัญชาหรือไม่ ตามโครงการคนละครึ่ง
ในรูปแบบใหม่ อยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ พี่ช้างของผมช่วยชี้แจงด้วย เพราะว่า
เจ้าหน้าท่ีทหารท่ีฟังอยู่ทางบ้านจะได้สบายใจว่ามีการอมเบ้ียเลี้ยงและกันให้นายจริงหรือไม่ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านรัฐมนตรีจะตอบก็ได้
นะครับ ตอบช่วงไหนก็ได้ อนุญาตครับ เชิญเลยครับ  
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)  :  เรื่องนี้
ได้สั่งตรวจสอบแล้วครับ ถ้ามีการผิดจริงก็ต้องมีการลงโทษครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปจะเป็นท่านภาควัต  
ศรีสุรพล ขอเชิญเลยครับ  
  นายภาควัต ศรีสุรพล (ขอนแก่น)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม ภาควัต 
ศรีสุรพล จังหวัดขอนแก่น เขต ๕ พรรคเพ่ือไทย ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมขออภิปราย
ไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นบุคคลท่ีไร้ภูมิปัญญา ไร้องค์
ความรู้ ไร้จิตส านึกรับผิดชอบ ไร้คุณธรรมจริยธรรม และไร้ความสามารถท่ีจะเป็นหัวหน้า
รัฐบาล ผู้น าประเทศ ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลวซ้ า ๆ ซาก ๆ 
ผิดพลาด บกพร่อง เสียหายอย่างร้ายแรงในทุกด้าน ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ลุแก่อ านาจ หากปล่อยให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะท า
ให้พี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างล าบากและทุกข์ยากไปยิ่งกว่านี้ ส่วนนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ถือว่าเป็นบุคคลท่ีไร้ภูมิปัญญาและ 
ไร้ความสามารถในการบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าให้การบริหาร 
ด้านการเกษตรล้มเหลวท้ังระบบ สร้างความเสียหายให้แก่รัฐเป็นจ านวนมาก ไม่ปฏิบัติตาม
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ปกป้องสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จงใจเบียดบัง  
เอาทรัพยากรของชาติไปให้พวกพ้องของตนเอง ปล่อยปละละเลยจนส่งผลเสียหายแก่
เกษตรกรจ านวนมาก ขณะท่ีมาตรการชดเชยและเยียวยาแก่เกษตรกรไม่ท่ัวถึงและเพียงพอ  
 
               - ๒๐๙/๑ 
 



  ๔๒๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๐๙/๑ 
 
ท้ังนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ (COVID-19) และการบริหารราชการ 
แผ่นดินท่ีล้มเหลวได้ส่งผลประทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศในหลายภาคส่วน 
โดยเฉพาะพี่น้องภาคการเกษตรท่ีได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าทางการเกษตรท่ีตกต่ า
อย่างน่าใจหาย การก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวันนี้  นับเป็นระยะเวลา ๗ ปีกว่าแล้ว 
ท่ีประเทศไทยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เลย พลเอก ประยุทธ์ ท่านไม่ได้ให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่อย่างใด  
หลังจากหมดยุคของรัฐบาล คสช. เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง ประชาชน 
ตั้งความหวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลง แต่ท่ีผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ และรัฐมนตรี 
ของท่านยังคงใช้ เวลาไปกับการได้ล่ากลุ่ม ท่ี เห็นต่าง  ก าจัดนักการเมืองฝั่ งตรงข้าม  
หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความเป็นอยู่ 
ของพี่น้องประชาชน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาภายใต้การบริหารราชการแผ่นดิน 
ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านประธานย่อมทราบดีว่าพี่น้องเกษตรกรถูกละเลย
มากท่ีสุด รายได้พืชผลทางการเกษตรตกต่ ามาโดยตลอด พี่น้องเกษตรกรยิ่งท ายิ่งจน  
ยิ่งท ายิ่งเจ๊ง เนื่องจากว่าอะไรครับท่านประธาน ก็เนื่องจากว่าท่านปล่อยให้ราคาสินค้า 
เกษตรตกต่ า ในทางกลับกันต้นทุนการผลิตกลับสูงขึ้นอย่างมากมายครับท่านประธาน ไม่ว่า 
จะเป็นค่าน้ ามัน ค่าไถ ค่าหว่าน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย โดยเฉพาะค่าปุ๋ยท่ีปรับเพิ่มสูงขึ้น 
อยา่งน่าตกใจ ผมขอคลิปวิดีโอ (Clip Video) ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องชาวบ้าน 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายภาควัต ศรีสุรพล (ขอนแก่น)  :  ท่านประธานครับ วันนี้ราคาข้าวเปลือก 
ยังไม่เทียบข้าวเปลือก ๑ กระสอบ ยังไม่เทียบเท่ากับราคาปุ๋ย ๑ ลูก วันนี้ราคาข้าวเปลือก  
๑ กิโลกรัมแลกมาม่าได้เพียงห่อเดียว นอกจากนี้ท่ีมันน่าเจ็บปวดหัวใจท่ีสุดครับท่านประธาน 
ล่าสุดผมได้รับข้อมูลจากเพ่ือนสมาชิก ท่านวิสุทธิ์ ไชยณรุณ และท่านชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ 
ขออนุญาตเอ่ยนาม วันนี้ท่านประธานทราบไหมว่านอกจากราคาข้าวเปลือก ๑ กิโลกรัม  
แลกบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปได้เพียงแค่ห่อเดียวนั้น ราคาข้าวยังถูกกว่าอาหารสัตว์อีกครับ 
ท่านประธาน อาหารหมูตอนนี้ตกเฉลี่ยอยู่ ท่ี ๑๕-๒๐ บาทต่อกิโลกรัม อาหารวัวอยู่ ท่ี  
๑๒ บาทต่อกิโลกรัม แล้วเราหันกลับมาดูราคาข้าวท่ีพี่น้องชาวนาเขาปลูกกันอย่างเหน็ดเหนื่อย 



  ๔๒๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๐๙/๒ 
 
หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ตรากตร าท ากันมาเป็นแรมเดือน แรมปี กว่าจะได้แต่เมล็ดมาให้ 
พวกเราได้รับประทานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับท่านประธาน มาวันนี้ราคาตกต่ าท่ีสุด  
ผมสอบถามพี่น้องเกษตรกรชาวนาในเขตพื้นท่ีของผมจังหวัดขอนแก่น วันนี้ราคาข้าว  
ราคาข้าวเหนียว กข ๖ อยู่ท่ี ๗.๕๐ บาท ราคาข้าวหอมมะลิอยู่ท่ี ๘.๕๐ บาท ราคาข้าวจ้าวปรัง 
อยู่ ท่ี ๗ บาท ซึ่งราคาเหล่านี้ถูกกว่าอาหารสัตว์อีกครับท่านประธาน แล้ววันนี้พี่น้อง 
เกษตรกรจะอยู่กันอย่างไร วันนี้ผมฝากท่านประธานสอบถามไปยังท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าวันนี้พวกท่านทานข้าว 
หรือว่าพวกท่านทานอาหารสัตว์ครับท่านประธาน ถึงท าตัวไม่รู้เรื่อง ไร้ความรู้สึกรู้สา 
ในความทุกข์ร้อน ในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผล 
ให้พี่น้องเกษตรกรต้องแบกรับภาระอย่างหนักมากจนท าให้มีภาระหนี้สินพอกพูนขึ้น --------- 
 
               - ๒๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๒๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๑๐/๑ 
 
นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไม่ได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาภาคการเกษตรท่ีจะ 
ช่วยให้มีปริมาณผลผลิตท่ีดี เป็นผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ขายได้ราคาท่ีสูงขึ้น  ไม่ใส่ใจกับ 
การช่วยเหลือช่วยการลดต้นทุนการเพาะปลูกและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาด 
วันนี้ เรามีนายกรัฐมนตรีของประเทศและรัฐมนตรีท่ีดูแลภาคการเกษตรท่ีไม่มีความรู้ 
ด้อยความสามารถ ไร้วิสัยทัศน์ในการน าพาประเทศให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง  
พี่น้องคนไทยและเกษตรกรท้ังประเทศจึงต้องมารับกรรมกันอย่างนี้ ครับท่านประธาน  
ยิ่งรวมถึงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (Virus COVID-19) ท่ีได้ส่งผลกระทบ 
ท าให้การบริโภคสินค้าทางการเกษตรภายในประเทศลดลง ท้ังภาคแรงงาน ภาคธุรกิจ 
ล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปิดเมือง ปิดกิจการ ล็อกดาวน์ (Lockdown) ส่งผลให้ 
ไม่สามารถเปิดร้านขายสินค้าและบริการได้อย่างเต็ม ท่ี  ย่อมส่งผลกระทบซ้ าเติม 
ต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรตามมา ซึ่งพี่น้องเกษตรกรเป็นท่ีพักพิงของพี่น้องแรงงาน  
พี่น้องแรงงานเป็นท่ีพึ่งพาของพี่น้องภาคการเกษตร ท่านประธานท่ีเคารพครับ หลังจาก  
การเลือกตั้งผ่านมากว่า ๒ ปี พี่น้องเกษตรกรเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอ รอคอยค ามั่นสัญญาของ
พรรคแกนน าและพรรคร่วมรัฐบาลท่ีพวกท่านได้เคยให้ค ามั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนว่า
พวกท่านจะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทย พวกท่านยังจ ากันได้ 
อยู่ไหมครับ วันท่ีพวกท่านประกาศอย่างชัดเจนว่าหากได้เป็นรัฐบาลท่านจะปรับราคาสินค้า
ทางการเกษตรให้สูงขึ้น  ผมขอเป็นตัวแทนของพี่ น้ องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนา 
หรือท่ีทุกท่านเรียกกันว่ากระดูกสันหลังของชาติ จ านวน ๓.๗ ล้านครัวเรือน คิดเป็นประชากร
กว่า ๑๕ ล้านคน หรือ ๑ ใน ๔ ของแรงงานท้ังประเทศ ขอทวงถามท่านว่า ไหนละครับราคา 
ข้าวหอมมะลิ ๑๘ ,๐๐๐ บาทต่อตัน ไหนละครับ ราคาข้าวเจ้า ๑๒ ,๐๐๐ บาทต่อตัน  
ล่าสุดไม่กี่ วัน ท่ีผ่านมานี้คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว นบข.  
ท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยต าแหน่ง และท่านเฉลิมชัย 
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ก็เพิ่งยืนยัน
ราคาประกันข้าวเปลือกหอมมะลิ ๑๕,๐๐๐ บาท และข้าวเปลือกเจ้า ๑๐ ,๐๐๐ บาท  
ไหนละครับ ๑๘,๐๐๐ บาท ไหนละครับ ๑๒,๐๐๐ บาท พวกท่านลบเลขเป็นไหมครับ  
มันแตกต่างกันไหมครับท่านประธาน ผมฝากท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐ มนตรี 



  ๔๒๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๑๐/๒ 
 
และรัฐมนตรีให้ช่วยติดตามทวงถามความแตกต่างนี้ให้กับพี่น้องชาวนาท่ีพวกเขาก าลังจะ
ล้มละลายตายกันหมดแล้วครับท่านประธาน ท่านประธานท่ีเคารพ สุดท้ายแล้วค าสัญญา 
ต่าง ๆ เหล่านี้ก็เป็นเพียงแต่นโยบายท่ีมาหลอกลวงพี่น้องประชาชน เป็นนโยบายท่ีไม่ได้ 
ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนา ราคาท่ีน ามาประกันนอกจากจะต่ ากว่าราคา 
ท่ีท่านหาเสียงไว้แล้ว แล้วก็ยังเป็นราคาท่ีต่ ากว่าต้นทุนการเพาะปลูกท่ีควรรวมค่าแรง  
ซึ่งการทอดท้ิงให้พี่น้องชาวนาตายท้ังเป็นแบบนี้ย่อมถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง 
ท่ีไม่สมควรอยู่ในต าแหน่งอีกต่อไป เอาละครับ ท่านอาจจะแก้ตัวและพอใจกับราคาท่ีแสนต่ านี้  
และท่านรู้สึกว่าท่านได้จ่ายเงินชดเชยราคาให้กับชาวนาแล้ว ผมคิดว่าท่านคงไม่ทราบว่า 
เงินชดเชยส่วนต่างของราคานี้ไม่ถึงพี่น้องชาวนาหรอกครับ --------------------------------------- 
 
                                       - ๒๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๒๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๑๑/๑ 
 
แต่เงินชดเชยจ านวนมากกลับตกเป็นของเจ้าของท่ีนาหรือนายทุน ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ
นาไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีเงิน เป็นผู้มีสิทธิรับเงินชดเชยส่วนต่างตามราคาประกัน ตลอด
ระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เคยพูดถึงการแก้ไขปัญหา 
ท่ียั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรเลย ท่านเก่งอยู่อย่างเดียวครับท่านประธาน ท่านเก่งในการ 
เผาผลาญงบประมาณของประเทศชาติ ใช้เงินไม่ถูกท่ี ไม่ถูกจุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณจ านวนมหาศาลท่ีท่านน าไปใช้กับโครงการต่าง ๆ แจกพี่น้องไปวัน ๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนเลย แต่ในทางกลับกันงบประมาณต่าง ๆ ในช่วงท่ีท่าน
เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยยุค คสช. ส าหรับภาคการเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง
น้อยนิด ใช้กับหลากหลายโครงการท่ีไม่ได้ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีดีขึ้น ท่านประธานครับ 
ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ ผมขอย้ าอีกครั้ง ประเทศไทยมีชาวนา ๓.๗ ล้านครอบครัว 
รวมประชากรท้ังสิ้นกว่า ๑๕ ล้านคน คิดเป็น ๑ ใน ๔ ของประชากรท้ังประเทศ ครอบครัว
ชาวนาเหล่านี้เขามีความสุข เขามีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความหวังก่อนท่ี พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านประธานท่ีเคารพครับ หลังจากการยึดอ านาจของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐบาลชุดนี้ได้ล้มโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกซึ่งเป็นนโยบาย
สาธารณะท่ีท ากันมาทุกรัฐบาลในอดีต ตั้งแต่รัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็น
โครงการท่ีพี่น้องชาวนาได้ประโยชน์ ทุกโครงการเหล่านี้ไม่มีโครงการใดคิดผลส าเร็จ 
ของโครงการเป็นก าไรหรือขาดทุน แต่ประเมินถึงความคุ้มค่าท่ีจะได้รับครับท่านประธาน  
ทุก ๆ โครงการล้วนต้องจัดให้มีงบประมาณอุดหนุนท้ังสิ้นโดยค านึงถึงความคุ้มค่าของ
โครงการท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีมีต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศครับ  
ท่านประธาน ซึ่งความคุ้มค่าของโครงการรับจ าน าข้าวนี้ท าให้ชาวนามีรายได้ท่ีดีขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันทางการเงินท่ีดูแลเกษตรกรและผู้คนในชนบท เอ็นพีแอล (NPL) ของ
ธนาคารดีขึ้น ชาวนาผู้ร่วมโครงการได้รับเงินตรงจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
หรือ ธ.ก.ส. โดยไม่มีรั่วไหล เศรษฐกิจหมุนเวียนเติบโตท่านประธานท่ีเคารพครับ นโยบาย 
ท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงต่อสภาคือดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วย
วิธีการต่าง ๆ นานา เช่น ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างท่ัวถึง 
หากรัฐบาลท าตามนโยบายท่ีแถลงไว้พี่น้องชาวนาย่อมลืมตาอ้าปากได้ แล้วการปฏิบัติตาม
นโยบายเหล่านี้อยู่ท่ีไหนครับท่านประธานหรือแค่เขียนให้ครบ แต่งให้สวยหรูดูดี แต่ไม่ได้ 



  ๔๒๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๑๑/๒ 
 
รับผิดชอบท่ีจะปฏิบัติ หรือรัฐบาลชุดนี้จ้างใครเขียนก็ได้ เขียนบท เขียนเป็นนโยบายขึ้นมา
เพื่อให้ฟังดูสวยงามแต่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ีให้ไว้กับพี่น้องประชาชน ผมเป็นผู้แทนจาก  
ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น ผมเห็นพี่น้องชาวนาปลูกข้าวมาตั้งแต่ผมจ าความได้ ก่อนท่ี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี พี่น้องชาวนายิ้มได้อย่างมีความสุข 
ได้นับเงิน หมดหนี้หมดสิน ส่งลูกเรียนสูง ๆ ได้มีความฝัน มีความหวัง มีบ้าน มีรถ มองเห็น
อนาคตท่ีมั่นคง เพราะรัฐบาลก่อนท่ีท่านจะเข้ามาเขาให้ความส าคัญแก่ภาคเกษตรกรมาก 
และในเวลาเดียวกันก็สามารถยกระดับราคาสินค้าทางการเกษตรควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิต 
ท าให้เกษตรกรในชนบทมีรายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ท่านประธานที่เคารพครับ มันช่างกลับ
ตาลปัตรกันเหลือเกินเมื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ พี่น้องเกษตรกร 
ท่ีก าลังก้าวเดินไปอย่างมีความหวัง มีความสุขในการวาดฝันอนาคตของตนเอง ---------------- 
 

- ๒๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๓๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๑๒/๑ 
 
เงินท่ีหมุนไปหลายรอบท าให้เงินสะพัด เศรษฐกิจเติบโตเฟื่องฟู พี่น้องเกษตรกรมีความสุข 
อยู่ดีกินดี ลูกหลานได้เรียนหนังสือ มีความสุข มีอนาคตท่ีสดใสครับท่านประธาน แต่รัฐบาล
ภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับไม่เข้าใจ ไม่ให้ความส าคัญ และมอง 
ไม่เห็นถึงหัวใจของพี่น้องเกษตรกรเลย กลับหันมาใช้นโยบายประกันรายได้ ซึ่งผมเห็นว่า 
ควรเรียกชื่อเสียไหมว่าประกันราคา และผมเห็นว่าท าไม่ได้และท าไม่เป็น ไม่มีความสามารถพอ 
เพียงเพ่ือเอาชนะโดยมีพี่น้องเกษตรกรและบุคคลเป้าหมายเป็นแพะ ด้วยอคติและการใช้เป็น
เครื่องมือทางการเมืองครับท่านประธาน ผมมีหลักฐานให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิก
ทราบถึงการปฏิบัติด้วยอคติของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีต่อโครงการจ าน าข้าวและ
ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองประหัตประหารฝั่งตรงข้าม การประชุมนโยบายและการบริหาร
จัดการข้าว ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
ตึกสันติไมตรีหลังในท าเนียบรัฐบาล วาระท่ี ๕ เรื่องอื่น ๆ ลับ ข้อ ๕.๑ ความคืบหน้า 
การด าเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงคดีข้าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ในฐานะประธานคณะกรรมการ นบข. ได้ให้ข้อสังเกตท่ีมีลั กษณะเป็นการสั่งการให้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อเรียกค่าเสียหายจากอดีต
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตามโครงการจ าน าข้าว เป็นคณะกรรมการ 
ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุให้คณะกรรมการ
น าส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางพิจารณาแต่งตั้งเรียกค่าเสียหายจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
โดยไม่ต้องพิจารณาประเด็นยุติธรรม หลักฐานชัดไหมครับ กับท่ีผมระบุว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นผู้ท่ีมีอคติและใช้การท าลายเป็นเครื่องมือในทางการเมือง การด าเนินการ 
รับผิดทางละเมิดนี้ไม่ผ่านกระบวนการทางศาลเลย และมีลักษณะเป็นการสั่งการว่าไม่ต้อง
พิจารณาประเด็นยุติธรรม นี่ล่ะครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้มีอคติและใช้การท าลาย 
เป็นเครื่องมือทางการเมือง เมื่อท าลายโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกแล้ว วันนี้ท่านก าลัง 
ท านโยบายประกันรายได้ เมื่อมีการหาเสียงข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ ๑๘,๐๐๐ บาท  
และราคาข้าวจ้าวตันละ ๑๒,๐๐๐ บาท ท่ีท าให้พี่น้องชาวนาพอจะมีความหวัง แต่พอถึง 
เวลาท่ีต้องท าจริงแล้วโดยวิธีประกันรายได้ปรากฏว่าท าไม่ไหว เพราะวิธีประกันรายได้ 
ต้องชดเชยเงินทุกบาทแก่ราคาข้าวเปลือกท่ีตกต่ าจนห่างจากราคาประกันมาก เนื่องจากไม่มี 



  ๔๓๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๑๒/๒ 
 
กลไกตลาดมาช่วยให้ข้าวเปลือกในตลาดซื้อขายมีราคาดี ไม่เหมือนกับโครงการรับจ าน าข้าว 
ท่ีโรงสี พ่อค้า ต้องแย่งซื้อข้าวเปลือกกับโครงการรับจ าน าข้าว จนชาวนาเกือบครึ่งหนึ่ง 
ของระบบได้ราคาท่ีดีโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณ และส่วนท่ีเข้าสู่ระบบจ าน าท่ีต้องพึ่ง 
การสนับสนุนของบประมาณก็เพื่อดูแลชดเชยราคาข้าวเปลือกในตลาดท่ีแข็งแรง รัฐบาล 
ท่านท าไม่ได้ตามราคาท่ีประกาศไว้ด้วยวิธีประกันรายได้หรอกครับ ผมเชื่อว่าท่านรู้ความจริงนี้ดี 
ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าลั งท าให้ 
พรรคการเมืองท่ีสนับสนุนท่านเข้ามาอยู่ ในต าแหน่งผิดสัญญาในการหาเสียงไว้กับ 
พี่น้องประชาชน ประชาชนและชาวนาเขาหลงเชื่อว่าจะได้เห็นราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ  
๑๘,๐๐๐ บาทต่อตัน ข้าวจ้าว ๑๒,๐๐๐ บาทต่อตัน ท่านทวงถามกันเองไหมครับ ถ้าท่าน 
ไม่ทวงถามกันเอง แล้วยังอยากจะยกมือไว้วางใจกันเอง แบบนี้ถือได้ว่าเป็นการผิดสัญญา  
ผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม่ครับท่านประธาน -------------------------------------------------- 
 
               - ๒๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๓๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๑๓/๑ 
 
เพราะเขียนเป็นค าสัญญาแล้วไม่รับผิดชอบ ผลักดันให้เกิดการกระท า หรือเพียงแค่ต้องการ
เอาชนะกันทางการเมือง ไม่สนใจวิธี แม้จะโกหกคนท้ังประเทศก็ยอม นอกจากประเด็นท่ีผมชี้ 
ถึงปัญหาของโครงการประกันรายได้ท่ีใช้งบประมาณมากอย่างไม่ได้ผลแล้ว ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ผมมีหลักฐานว่าโครงการประกันรายได้เคยมีจุดรั่วไหล ทุจริตขนาดใหญ่  
เพราะการประกันรายได้กับราคาประกันขอรับเงินชดเชยโดยไม่มีข้าวมาแสดง จึงมีการทุจริต
เป็นรูรั่วขนาดใหญ่ท่ีต้องชดเชยแก่ชาวนาท่ีมิได้ปลูกข้าวจริง ปรากฏหลักฐานตามรายงาน
ของส านักปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการติดตามและเร่งรัดการด าเนินโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พ.ศ. ๒๕๕๒/๒๕๕๓ รอบท่ี ๒ เป็นหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 
๐๑๑๐/๙๖๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี รายงานระบุผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม สรุปว่าพื้นท่ีท่ีส ารวจจ านวน ๖๒ จังหวัด มีพื้นท่ีปลูกข้าว
นาปรัง จ านวน ๑๔ ,๕๕๖ ,๖๗๒ ไร่ ซึ่ งน้อยกว่าข้อมูลการขึ้นทะเบียน ซึ่ งมีจ านวน 
๑๖,๓๕๑,๗๙๐ ไร่ ปรากฏเป็นความแตกต่างจ านวนเกือบ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๙ ท่ีลงทะเบียนเพื่อให้มีสิทธิรับเงินชดเชยตามราคาประกันท่ีไม่ต้องใช้ข้าวเปลือกมา
แสดงมากกว่าภาพถ่ายทางอากาศเป็นล้านไร่ รูรั่วตรงนี้อุดหรือยังครับ ถ้ายัง ถือได้ไหมว่า
ท่านเอ้ือให้มีการทุจริต ใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่ไปสู่ผู้ท่ีไม่ได้ปลูกข้าว ไปสู่พวกพ้องใคร 
ผมเป็นผู้แทนของประชาชน ขออภิปรายแทนใจของพี่น้องเกษตรกรและชาวนาท้ังประเทศ  
ท่ีเห็นถึงความล้มเหลวท่ีผ่านมาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าท่านท้ังจงใจและด้อย
ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน ท่านได้สร้างความทุกข์ให้แก่เกษตรกร
โดยเฉพาะชาวนา อย่างแรกเลยคือจงใจท าลายโครงการของรัฐบาลท่ีช่วยดูแลข้าวให้กับ 
พี่น้องชาวนา ด้วยการบิดเบือนประเด็นต่าง ๆ ของโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกของรัฐบาล
ก่อนหน้าท่านด้วยเหตุผลทางการเมือง ท้ัง ๆ ท่ีโครงการรับจ าน าข้าวซึ่งผมกล่าวไปแล้ว  
และขอย้ าอีกครั้งว่าท ากันมาทุกรัฐบาลในอดีต ตั้งแต่รัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
อดีตองคมนตรี และเมื่อท าลายโครงการนี้แล้ว กลับไม่มีนโยบายท้ังระยะสั้นและระยะยาว  
ท่ีจะช่วยชาวนาอย่างได้ผลเลย ผมไม่ได้พูดให้ท่านหันกลับมาเห็นดีเห็นงามกับโครงการรับ
จ าน าข้าว ด้วยทิฐิและอคติส่วนตัว มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพียงแต่อยากเตือนสติว่าเมื่อท่าน
ล้มโครงการรับจ าน าข้าว ท่านต้องมีโครงการท่ีได้ผลดีมาแทนท่ีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนา 
ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยจนส่งผลให้พี่น้องชาวนาเดือดร้อนมาอย่างยาวนานเช่นนี้ การไม่ดูแล 



  ๔๓๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๑๓/๒ 
 
ชาวนาและพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีดีขึ้น ย่อมส่งผลในการท าลายก าลังซื้อและต่อเนื่อง 
มาสู่เศรษฐกิจโดยรวมท้ังประเทศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มักจะโต้ฝ่ายค้านด้วยอคติ 
และหัวใจท่ีมืดบอด ชอบกระแนะกระแหนว่าโครงการรับจ าน าข้าวต้องใช้หนี้เท่านั้นเท่านี้  
ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจผิดด้วยวาทกรรมอันเป็นเท็จ เลิกเสียทีเถอะครับ 
การเอาตัวรอดโดยโยนความผิดให้คนอื่น เวลารัฐบาลท าอะไรไม่เป็น  แก้ไขปัญหาไม่ได้  
ก็อ้างว่าเป็นผลมาจากรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา เรื่องแบบนี้ลูกผู้ชายชาติทหารเขาไม่ท ากันครับ 
ท่านประธาน ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนท่านอย่ามาเล่นส านวน เล่นวาทกรรมโวหาร
อะไรเลยครับ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๓๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             จิตตานันท์ ๒๑๔/๑ 
 
เมื่อไม่ชอบและมีอคติกับโครงการรับจ าน าข้าว แต่ไม่มีโครงการอะไรท่ีดีกว่า หรือแม้แต่ดีเท่า 
เท่ากันมาช่วยชาวนาก็ควรยอมรับตรง ๆ เลยว่าท าไม่ได้ ท าไม่เป็น ชาวนาจึงมีแต่น้ าตาอยู่
ทุกวันนี้ครับท่านประธาน ผมเคยได้ยินท่านพูดเสมอว่าท่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือ  
หากท่านอยากรู้ว่าพอล้มโครงการรับจ าน าข้าวแล้วชาวนาเดือดร้อนกันอย่างไรบ้าง ผมขอ
แนะน าใหท่้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปอ่านหนังสือ
เล่มนีน้ะครับ หนังสือท าลายจ าน าข้าว แต่ฆ่าชาวนา ซึ่งผมจะขออนุญาตมอบให้ท่านประธาน 
ฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจจะสามารถเพิ่มเซลล์สมองให้กับ ท่าน 
จาก ๘๔,๐๐๐ เซลล์ ตามท่ีท่านเคยพูดไว้ว่าท่านมีแค่นั้น ผม ภาควัต ศรีสุรพล เป็นผู้แทนมา
จากพี่น้องประชาชน ผมลงพื้นท่ีเพื่อให้ก าลังใจพี่น้องประชาชน ผมเห็นพี่น้องชาวนาร้องไห้ 
เห็นพี่น้องชาวนาเสียใจ มันเสียใจ มันเจ็บใจ มันจุกแน่นในอกครับท่านประธาน ก่อนท่ีผม 
จะจบการอภิปรายในครั้งนี้ผมอยากให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ  
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ เห็นถึงน้ าตา 
ของชาวนาและพี่น้องเกษตรกรบ้าง เพราะมันสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลท่ีด้อย
ความสามารถ ไร้วิสัยทัศน์ ท่านท าให้พี่น้องประชาชนครอบครัวชาวนาจ านวนกว่า ๑๕ ล้านคน 
ยากจนข้นแค้นแสนสาหัส ก าลังซื้อหดหาย เศรษฐกิจล่มสลาย ด้วยผลจากการกระท าของท่าน  
ท่านจงชดใช้ความผิดในอดีตยุติความทุกข์ยากของพี่น้องเกษตรและครอบครัวของพวกเขา
ด้วยการลาออกไปเถอะครับ ท่านไม่สมควรจะอยู่ในหน้าท่ีนี้อีกต่อไปจริง ๆ ถ้าท่านลาออก 
ในวันนี้ประชาชนจะจดจ าท่านในฐานะวีรบุรุษ แต่หากให้พี่น้องประชาชนท้ังประเทศมา
ร่วมกันขับไล่ท่าน ท่านจะกลายเป็นทรราชท่ีบ้าอ านาจ ท่านอยากให้ประชาชนจดจ าท่าน 
ในฐานะอะไร ท่านคงเลือกได้ด้วยตัวท่านเอง หากท่านไม่ยอมลาออก ผมขอเชิญชวนให้
เพ่ือนสมาชิกที่ยกมือสนับสนุนท่านมาร่วมกันยกมือกันไม่ไว้วางใจกันเถอะครับ เห็นแก่พี่น้อง
ประชาชนท่ีหลายคนก็ลงคะแนนเสียงให้ท่าน ความอดอยากหิวโหยของประชาชนเป็นความ
ล่มสลายพังพินาศทางเศรษฐกิจของชาติ หากยังไม่วางมือเพื่อท่ีจะลงจากหน้าท่ีอย่างสง่างาม 
ท่านนั่นล่ะคือผู้ก่อความพังพินาศทางเศรษฐกิจของชาติด้วยมือของท่านเอง เมื่อถึงเวลานั้น
ท่านคงไม่มีเกียรติภูมิเหลือให้ใครต้องจดจ าอีกต่อไป ท่านลาออกเถอะครับ ผมไม่สามารถ 



  ๔๓๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             จิตตานันท์ ๒๑๔/๒ 
 
ไว้วางใจให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อีกต่อไป กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป
นางสาวสกุณา สาระนันท์ ขอเชิญครับ  
 

- ๒๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๓๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                 สาริศา ๒๑๕/๑ 
 
  นางสาวสกุณา สาระนันท์ (สกลนคร)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉัน สกุณา 
สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทยค่ะ ท่านประธานคะ  
เมื่อดิฉันได้อ่านรายละเอียดของญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจฉบับนี้ ดิฉันเช่ือว่าหลายท่านคงเห็น
ตรงกันว่าญัตติไม่ไว้วางใจฉบับนี้มีข้อกล่าวหาท่ีนับว่ารุนแรงมากท่ีสุดฉบับหนึ่งเท่าท่ีเคยมีมา 
ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าญัตตินี้ได้กลั่นออกมาจากความรู้สึกทุกข์ร้อนประชาชนท่ีทับถม สะสม
ขึ้นตลอดเวลาภายใต้การบริหารประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐบาลนี้ 
ได้ส่งมอบความทุกข์ถึงมือประชาชนอย่างท่ัวถึงและไม่เหลื่อมล้ า และแน่นอนว่าพี่น้อง  
ภาคเกษตรกร ภาคการเกษตรก็ย่อมได้รับความทุกข์ท่ีเกิดจากการบริหารท่ีล้มเหลวเช่นนี้
เช่นกัน พรรคเพื่อไทยให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอด พรรคเพื่อไทย 
ซึ่งเป็นพรรคท่ีใกล้ชิดและเป็นท่ีพึ่งหวังให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดมา จึงทนไม่ได้กับรัฐบาล 
ท่ีละเลยไม่เห็นหัวเกษตรกร จึงทนไม่ได้กับรัฐบาลท่ีเอาแต่จะสร้างปัญหาและซ้ าเติม 
ความทุกข์ให้กับเกษตรกรมาโดยตลอด ดิฉันจึงได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทย
ให้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจบุคคล ๒ ท่านท่ีเป็นตัวการสร้างความทุกข์ให้กับพี่น้องเกษตรกร 
นั่นก็คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ  
ท่ าน เฉลิมชัย ศรีอ่ อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เลขาธิการ 
พรรคประชาธิปัตย์ ในข้อกล่าวหาการบริหารงานด้านการเกษตรท่ีผิดพลาดร้ายแรง โดยจะ 
อภิปรายใน ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑. ความไม่รู้ปัญหาของเกษตรกร ๒. ความไม่มีภูมิปัญญา 
ในการแก้ปัญหาของเกษตรกร ๓. ความไม่มีใจในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ๓ ประเด็น 
ซึ่งเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวการบริหารด้านการเกษตร ๓ ประเด็นท่ีท าให้เกษตรกร 
กว่า ๒๐ ล้านคนต้องเดือดร้อนและมีชีวิตท่ียากล าบาก ท่านประธานคะ วิกฤติโควิด  ๑๙  
(COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนจากภาคอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่ต้องย้ายกลับคืนสู่ 
ภูมิล าเนา ท าให้อัตราการย้ายคืนถิ่นพุ่งจาก ๕๐๐,๐๐๐ คนต่อปีมาเป็น ๑.๖ ล้านคนต่อปี  
ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็กลับไปสู่ภูมิล าเนา กลับไปสู่ภาคการเกษตร กลับไปพร้อมความรู้
และทุนรอนท่ีอุตส่าห์สะสมมา ท่านประธานคะ แทนท่ีรัฐบาลจะใช้สถานการณ์นี้พลิกฟื้น 
วิกฤติให้เป็นโอกาส พัฒนาด้านการเกษตรให้แข่งขันได้อย่างเป็นรูปธรรม กลับพบว่ารัฐมนตรี 
เจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับเพิกเฉยต่อภารกิจอันเป็นความหวังต่อการพัฒนา
ประเทศ ตลอดระยะเวลา ๒ ปีกว่า ๆ ท่ีท่านอยู่ในต าแหน่งรัฐมนตรีดิฉันไม่เคยได้ยิน 



  ๔๓๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                 สาริศา ๒๑๕/๒ 
 
แม้สักครั้งท่ีท่านจะพูดถึงการพาเกษตรกรผ่านสถานการณ์โควิด (COVID) นี้ได้อย่างไร  
ไม่เคยได้ยินแม้สักครั้งว่าท่านจะผ่านสถานการณ์โควิด (COVID) ท่านจะพลิกพาเกษตรกร
พลิกฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างไร ดิฉันแทบจะไม่เห็นบทบาทในการเป็นท่ีพึ่งหวังให้กับประชาชน 
ภาคการเกษตรได้เลย ท่านประธานคะ ภาพความเสียหายจากการระบาดของโรคลัมปีสกิน 
(Lumpy Skin) เป็นเรื่องหนึ่ งท่ีได้สะท้อนข้อกล่าวหาท่ีดิฉันได้อ้างถึงอย่างชัดเจนค่ะ  
โรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) ได้แพร่เข้ามาในประเทศของเราตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม  
โรคระบาดนี้ได้ระบาดไปท่ัวประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคตะวันตก  
การระบาดครั้งนี้เกษตรกรหลายครอบครัวถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัว ท่านประธานคงทราบดีว่า
ผู้เลี้ยงวัวในชนบทภาคเหนือ ภาคอีสาน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยค่ะ เลี้ยงครัว
ครอบครัวละ ๕ ตัว ๑๐ ตัว รูปแบบการเลี้ยงไม่เหมือนกับปศุสัตว์ฟาร์มขนาดใหญ่  
วัวเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว เกษตรกรมีชื่อเรียกให้วัวของเขาทุกตัวนะคะท่านประธาน 
  
                 - ๒๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๓๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๑๖/๑ 
 
นอกจากนี้ วัวยังเป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว วัวเป็นเหมือนเงินออม 
ก้อนสุดท้ายท่ีเกษตรกรจะควักออกมาใช้เมื่อมีความจ าเป็นจริง ๆ หลายครอบครัวขายวัว 
เพ่ือแลกกับค่าเทอมเพื่อสร้างอนาคตให้ลูกหลาน นี่คือชีวิตของเกษตรกรในชนบทท่ียากจน
และมีทางเลือกไม่มากนักค่ะท่านประธาน ดังนั้นการท่ีรัฐบาลละเลยท่ีจะควบคุมโรคระบาด 
ลัมปีสกิน (Lumpy Skin) จึงสร้างความสูญเสียท่ียิ่งใหญ่ต่อชีวิตเกษตรกร ท่านประธานคะ
โรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) เป็นโรคอุบัติใหม่ เกษตรกรไม่เคยรู้จัก อยู่ ๆ วัวก็มีไข้ เกิดแผล
พุพอง การระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในวันท่ีวัวป่วยและไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะต้อง
รักษาอย่างไร เกษตรกรต้องเผชิญปัญหาไปตามยถากรรม วัคซีนไม่มี ยาขาดตลาด หรือท่ีมี
อยู่บ้างก็เป็นวัคซีนเถื่อนท่ีมาด้วยต้นทุนสูง เข็มละ ๓๐๐ บาท ๕๐๐ บาท ๘๐๐ บาท ตัวหนึ่ง
ต้องฉีดหลายเข็ม บางตัวต้องใช้จ่ายถึงหลักหมื่นบาทต่อตัวค่ะท่านประธาน แม้เงินไม่มีก็ต้อง
หยิบยืมมาจ่าย ยื้อเวลารักษากันไปตามมีตามเกิด สุดท้ายวัวก็ตายเหมือนเดิมค่ะ ตอนนี้ดิฉัน
จะขออนุญาตโชว์คลิป (Clip) ซึ่งจะแสดงถึงความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวอย่าง
ชัดเจนท่ีสุด ขอรบกวนเปิดคลิป (Clip) ด้วยค่ะ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นางสาวสกุณา สาระนันท์ (สกลนคร)  :  ท่านประธาน นี่คือความทุกข์ของ 
พี่น้องเกษตรกรนับแสนราย เป็นความทุกข์ยากท่ีไม่เคยมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์คนไหนเคยท ากับเกษตรกรได้ขนาดนี้มาก่อนค่ะ ท่านประธานคะ  เกษตรกร 
ได้พยายามท าหน้าท่ีของเขาอย่างดีท่ีสุด แต่การระบาดนั้นรุนแรงเกินกว่าท่ีเกษตรกรและ
เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีจะรับไหวค่ะ จากมีนาคม มาเมษายน พฤษภาคม การตอบรับจากภาครัฐ
จึงเงียบกริบค่ะ ความรู้สึกโดดเดียวเริ่มชัดเจนจนกระท่ังมีค าถามจากชาวบ้านถามดิฉันว่า  
ท่าน ส.ส. รัฐบาลเพิ่นบ่ฮู้เลยหรือคะว่าเฮาก าลังประสบปัญหาหยังอยู่ รัฐบาลเพิ่นบ่คิดจะ
ซอยเหลือเฮาเลยบ่คะ นี่คือค าถามจากปากประชาชนค่ะท่านประธาน นี่ เป็นค าถาม 
ท่ีเรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่สะท้อนความห่างเหินระหว่างรัฐและเกษตรกรได้อย่างชัดเจน
ท่ีสุด และสะท้อนถึงความไม่เข้าใจของรัฐท่ีมีต่อปัญหาประชาชน การท่ีรัฐมนตรีไม่ได้ลง
สัมผัสพื้นท่ี ไม่เคยได้พูดคุยกับเกษตรกรท าให้ท่านไม่เข้าใจปัญหา ท าให้ท่านไม่รู้จักปัญหา 
ท่ีแท้จริงค่ะ นี่คือจุดอ่อนท่ีสุดของรัฐมนตรีเฉลิมชัย และเป็นจุดเริ่มต้นที่น าไปสู่ความล้มเหลว
ท้ังหมดท่ีจะตามมา เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า ท าให้ ส.ส. ในแต่ละพื้นท่ีน าปัญหา 



  ๔๓๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๑๖/๒ 
 
เข้ามาพูดถึง เริ่มตั้งแต่การแถลงข่าวของท่าน ส.ส. วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย น ามาสู่
การตั้งญัตติด่วนของท่าน ส.ส. นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย ในวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ในวันนั้น ส.ส. ท้ังฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมากกว่า ๔๐ ท่านก็ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายถึงความ
ทุกข์ร้อนและกดดันให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร ------------------------------------ 
 
                -  ๒๑๗/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๔๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๑๗/๑ 
 
ท่านประธานคะ การปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมการระบาด ณ วันนี้จ านวนวัวตายสะสม
ตัวเลขแตะครึ่งแสน จ านวนวัวป่วยสะสมมากกว่าครึ่งล้านค่ะ ค่ายาท่ีชาวบ้านต้องจ่ายไป  
ยาเถื่อน วัคซีนเถื่อนอีกส่วนหนึ่ง ค่าความเสียหายผลิตภาพ และสูญเสียการเจริญพันธุ์  
วัวเป็นหมัน ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต รวมความเสียหายครั้งนี้เป็นเงินนับหมื่นล้านค่ะ ท่ีเจ็บปวด  
ก็คือเงินจ านวนนี้เป็นเงินออมของเกษตรกรรายย่อยท่ัวประเทศท่ีต้องจ่ายเพื่อสังเวยความ 
ไม่รู้ปัญหา ภูมิปัญญาไม่มีของรัฐมนตรีท่ีชื่อ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ค่ะ ท่านประธานคะ นอกจากนี้
ตลาดนัดวัวควายก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีถูกกระทบอย่างมากเช่นกัน ตลาดนัดวัวควายเป็นของ 
คู่กันกับวิถีของเกษตรกรในชนบท แต่ละจังหวัดมีพ่อค้าแม่ค้านับร้อยรายท่ีอาศัยช่องทางนี้
ท ามาหากิน เมื่อรัฐบาลควบคุมโรคระบาดล้มเหลว ตลาดนัดก็ต้องถูกสั่งให้หยุดค่ะ ธุรกิจนี้ 
ก็ต้องหยุดชะงักลง เกษตรกรก็ขายวัวไม่ได้ พ่อค้าแม่ค้าก็ขาดรายได้ ไม่มีเงินต้องกู้หนี้ยืมสิน 
เมื่อเช้าในพื้นท่ีของท่านสุทิน คลังแสง ก็มีชาวบ้านได้รายงานว่าเมื่อตลาดนัดได้เปิดชาวบ้าน
ก็ต้องเอาวัวขนใส่รถไปขาย ต ารวจก็มาจับ ขูดรีดเงินจากเกษตรกร ซ้ าร้ายเข้าไปอีกค่ะ 
ท่านประธาน ตัวเลขความเสียหายนับหมื่นล้านนี้ท่านรัฐมนตรีจะรับผิดชอบอย่างไร ท่านก็คง
จะลุกมาตอบในเรื่องของการเยียวยาค่ะ ส าหรับการเยียวยาถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยประภัตร  
เป็นผู้ตอบพอท่ีจะรับฟังได้ค่ะ แต่ถ้าท่านรัฐมนตรีตัวจริงท่านเฉลิมชัย หากท่านยังลุกขึ้นมา
ตอบเพียงเรื่องการเยียวยา ถ้าท่านเป็นถึงเจ้ากระทรวงแล้วยังคิดได้แค่นี้ดิฉันคิดว่า 
ท่านเป็นได้แค่รัฐมนตรีเกรดซี (Grade C) ค่ะ วันนี้ดิฉันได้นัดแนะเกษตรกรเฝ้าติดตาม 
การตอบข้อกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ดิฉันหวังว่าท่านจะลุกขึ้นมาตอบเร่ืองนี้
ด้วยตัวเอง และใช้โอกาสนี้บอกกับพี่น้องเกษตรกร ยืนยันด้วยข้อเท็จจริง ชี้แจงด้วยเหตุผล
ว่าข้อกล่าวหาของดิฉันเป็นเท็จอย่างไรบ้าง ท่านประธานคะ ดิฉันไม่ทราบว่ารัฐมนตรีท่านนี้
จะรู้หรือไม่ว่าเงินเยียวยาท่ีท่านก าหนดขึ้นมานั้นมันเป็นเพียงเศษความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นกับ
เกษตรกร เพราะท่านคิดเพียงมูลค่าของราคาวัว ท่านยังไม่ได้ค านึงถึงด้านการสูญเสียผลิต
ภาพด้านอื่น ๆ ท่านไม่ค านึงถึงอัตราของการแลกเนื้อท่ีลดลง วัวท่ีอ่อนแอ โตช้า วัวท่ี 
เป็นหมัน ลูกวัวท่ีควรจะได้จากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ มันเป็นเรื่องความสูญเสียโอกาสอื่น ๆ ค่ะ 
ท่ีกระทบต่อความมั่นคงอันแสนเปราะบางของครอบครัวเกษตรกร ท่านประธานเช่ือไหมคะ
ความเสียหายที่เกษตรกรต้องแบกรับนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงพอจะ
มีภูมิรู้อยู่บ้าง หากรัฐมนตรีให้ความสนใจเปิดรับข้อมูลและเตรียมรับมือกับความเสียหาย 



  ๔๔๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๑๗/๒ 
 
เหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะ แต่น่าเสียดายท่ีท่านไม่ได้ท า การไม่ท าในสิ่งท่ีควรต้องท า 
เป็นผลของการไร้ภูมิปัญญา และเป็นเหตุของความหายนะท่ีเกษตรกรต้องแบกรับค่ะ  
ท่านประธานคะ แม้ว่าโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) จะเป็นโรคอุบัติใหม่ในไทย แต่โรคนี้
ไม่ใช่โรคใหม่ค่ะ โรคนี้เคยระบาดในหลายประเทศ รวมท้ังในทวีปเอเชียของเรา มีข้อมูล 
และองค์ความรู้จากหลายสถาบันจากหลายแหล่ง องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติหรือเอฟเอโอ (FAO) ก็ได้ส่งหนังสือเตือนตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ให้เฝ้าระหว่างประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม จัดอยู่ในประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง และควร
เตรียมรับมือกับการระบาดของโรคตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ค่ะท่านประธาน รูปแบบ 
หรือพฤติกรรมการระบาดของโลกเป็นอย่างไรก็มีรายงานมากมายว่าการระบาดจะเร่ิมต้นใน
ต้นปี แล้วก็จะระบาดสูงขึ้นเรื่อย ๆ และจะสูงสุดในกลางปีซึ่งเป็นฤดูร้อน ประเทศไทยของเรา
หน้าร้อน ฤดูร้อนมันมีมากค่ะ เพราะฉะนั้นการระบาดมันจึงจะมีมากกว่าประเทศอื่น ๆ ค่ะ 
หน่วยงานด้านการเกษตรและประมงจากเซาท์แอฟริกา (South Africa) ก็ได้ให้ข้อมูล 
เรื่องพฤติกรรมของโรคนี้ว่าโรคนี้มีความรุนแรงมาก อัตราการระบาดจะมีถึง ๕-๔๕ 
เปอร์เซ็นต์ อัตราการตายมีถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ------------------------------------------------------ 
 
               - ๒๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๔๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๑๘/๑ 
 
ความร้ายแรงของโรคมากที่สุดก็คือตาย ท่ีรอดก็มีผลิตภาพลดลง เช่น โตช้า ท่ีส าคัญก็คือวัวที่
หายแล้วก็มีโอกาสท่ีจะเป็นหมันถาวรค่ะ จากข้อมูลนี้ท าให้เราสามารถประมาณการ 
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้คร่าว ๆ ประเทศไทยเรามีวัวอยู่ ๗ ล้านตัว ดังนั้นการติดเช้ือ
อาจจะไปถึง ๓๕๐ ,๐๐๐ ถึง ๗๐๐ ,๐๐๐ ตัว อัตราการตายอาจสูงถึง ๗๐ ,๐๐๐ ถึง 
๓๕๐,๐๐๐ ตัว นี่คือความเสียหายท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้นซึ่งเราสามารถประเมินได้ค่ะ ค าเตือน
ก็มีค่ะ ความรู้ก็มี ท่ีไม่มีคือใจของรัฐมนตรีค่ะ เพราะรัฐมนตรีไม่มีใจท่ีจะดูแลเกษตรกรค่ะ 
ความเสียหายจึงเกิดขึ้นจริง เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับโรคร้ายนี้ได้ด้วยวัคซีนราคาเพียง 
๔๐ บาทต่อโดสค่ะท่านประธาน เพียง ๔๐ บาทต่อโดสก็จะรับมือกับโรคนี้ได้ และเกษตรกร
ก็จะไม่ต้องเจอกับสภาพปัญหาแบบนี้ค่ะ เกษตรกรก็จะกลับจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ทันที 
แต่น่าเสียใจและเสียดายท่ีท่านไม่ได้ท าค่ะ เพราะความไร้ภูมิปัญญานี่เองท่ีท าให้รัฐบาลไม่มี
สมรรถภาพเพียงพอท่ีจะใช้งบประมาณหลักร้อยล้านเพื่อจัดการกับภัยพิบัติให้ทันเหตุการณ์ได้ 
จึงเข้าสูตรคลาสสิก (Classic) วัวหายล้อมคอก แต่ครั้งนี้คงเป็นวัวตายค่อยจ่ายวัคซีนค่ะ  
ท่านประธานคะ ข้อมูลก็มีครบเกินกว่าจะอ้างเป็นโรคอุบัติใหม่และการเตือนจากเอฟเอโอ 
(FAO) ก่อนการระบาดก็มีมาถึงก่อนหน้านั้นถึง ๕-๖ เดือนเกินกว่าจะแก้ตัวใด ๆ ได้ จากการ
ระบาดท่ีรุนแรง ยืดเยื้อ เอาไม่อยู่ระดับนี้ท าให้ดิฉันตั้งข้อสังเกตเป็น ๒ ทาง ทางท่ี ๑ ก็คือ
รัฐมนตรีประมาท เลินเล่อ ขาดวิสัยทัศน์ ไร้ภูมิปัญญาในการควบคุมโรค ในทางท่ี ๒ ก็คือ
ท่านจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการเร่งรัดจัดสรรยาและวัคซีนเพื่อประโยชน์บางอย่าง
ส าหรับใครบางคน การจัดหาวัคซีนท่ีล่าช้าใครได้ประโยชน์คะ พ่อค้าท่ีน าเข้าวัคซีนเถื่อน 
ใช่หรือไม่ ท่านไม่ต้องตอบดิฉันก็ได้ค่ะ ดิฉันไม่สนใจตามหาใบเสร็จทุจริตเช็กบิล (Check 
Bill) เพื่อจับโจรค่ะ แต่สิ่งท่ีดิฉันสนใจติดตามคือการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านท่ีได้รับความ
เดือดร้อน การปล่อยปละละเลยให้โรคนี้ระบาดหนักยาวนานถึง ๕ เดือน นี่คือใบเสร็จของ
ความไม่มีใจในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะ วัวตายครึ่งแสน วัวป่วยครึ่งล้าน นี่คือใบเสร็จ
ของความไร้ภูมิปัญญาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
ท่านประธานคะ ไม่ว่าจะเป็นทางท่ี ๑ หรือทางท่ี ๒ ดิฉันว่ามันก็น่าละอายพอ ๆ กันค่ะ  
ท่านประธาน สถานการณ์โรคระบาดลัมปีสกิน (Lumpy Skin) นอกจากสะท้อนความไม่รู้
ปัญหา ไร้ภูมิปัญญาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้ว ดิฉันยังพบว่ารัฐมนตรี 
ท่านนี้ไม่ได้รู้สึกส านึกในอ านาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย รัฐมนตรีเฉลิมชัยเมื่อเกิด 



  ๔๔๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๑๘/๒ 
 
สถานการณ์ท่ีเป็นวิกฤติท่านไม่ได้ท าหน้าท่ีของตนในฐานะนักการเมืองค่ะ ท่านไม่รู้ว่า
ต าแหน่งแห่งท่ีของท่านนี้ท าอะไรเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนได้บ้าง ท่านประธานคะ 
ปัญหาโรคระบาดท่ีรุนแรงกรมปศุสัตว์รับมือเพียงล าพังไม่ไหวค่ะ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และสหกรณ์ท้ังกระทรวงก็รับมือไม่ไหวค่ะ ต้องขอความร่วมมือจาก ครม. เมื่อเห็นว่า
มีสถานการณ์บางเร่ืองท่ีเร่งด่วนกระทบต่อชีวิตประชาชนก็ย่อมเป็นหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรี
ท่ีจะผลักดันให้รัฐบาลเกิดการตอบรับตอบต่อปัญหาดังกล่าวให้เร็วท่ีสุด เพราะชีวิตประชาชน
ต้องมาก่อน ท่านประธานคะ เมื่อปลายเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมาท่ีรัฐฟลอริดาเกิดเหตุการณ์
ตึกสูงถล่ม มีคนบาดเจ็บล้มตายจ านวนมากและหลายคนก็ไร้ท่ีอยู่ ค าแรกท่ีดิฉันได้ยินจาก
ประธานาธิบดีของประเทศนี้ก็คือ ผมได้บอกกับเจ้าพนักงานรัฐว่าเหนือสิ่งอื่นใดหาสิ่งท่ีต้อง
หาให้เร็วท่ีสุด ขอให้มองข้ามขั้นตอนเอกสารไปได้แล้วค่อยมาจัดการทีหลัง ท่านประธาน  
อีกหน้าท่ีหนึ่งท่ีส าคัญของรัฐมนตรีก็คือการให้การสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ในทางการเมืองก็คือการใช้วิจารณญาณเพื่อตัดสิน ใจแก้สถานการณ์ให้ ทันท่วงทีค่ะ  
แต่ส าหรับประเทศไทยเมื่อมีการระบาดของโรคระบาด -------------------------------------------- 
 
               - ๒๑๙/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๔๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๑๙/๑ 
 
ฝ่ายการเมืองปล่อยปละละเลยท้ิงสถานการณ์เสียหายบานปลาย ท่านประธานคะ จากการ
ติดตามการท างานของรัฐบาลในเรื่องการควบคุมโรคนี้ ดิฉันเห็นความพยายามของฝ่าย
ข้าราชการประจ า กรมปศุสัตว์ได้ออกหนังสือเวียนให้เฝ้าระวัง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเตือนเรื่องการน าเชื้อลัมปีสกิน (Lumpy Skin) เข้าอย่างเข้มงวด แต่ก็ 
น่าเสียดายค่ะ ความกังวลของกรมปศุสัตว์ไม่ได้ถูกขยายผลให้เป็นมาตรการป้องกันอย่าง
สมเหตุสมผล เพราะมีเพียงการรับรู้หรืออะแวร์เนส (Awareness) แต่ไม่มีโพลิทิคัลวิว 
(Political View) ขาดแรงผลักดันทางการเมือง นอกจากนี้กรมก็ยังมีการจัดท าเว็บไซต์ 
(Website) เพื่อรายงานสถานการณ์แพร่ระบาด และมีการออกแถลงการณ์จากอธิบดี 
กรมปศุสัตว์ถึงสภาวการณ์ต่าง ๆ ท่านประธานคะ ในการแถลงการณ์ของกรมปศุสัตว์มีคน
อยู่แค่ ๓ คน อธิบดีนั่งตรงกลางขนาบข้างด้วยรองอธิบดี ๒ คน นั่งอยู่ในห้องเล็ก ๆ ไฟสลัว 
รับผิดชอบการสื่อสารท้ังหมดเพื่อจัดการสภาวการณ์ระดับชาติ นี่เป็นภาพท่ีสะท้อนระบบ 
การท างานของรัฐบาลท่ีผู้คนท างานจริงต้องถูกปล่อยปละละเลยให้เผชิญหน้ากับประชาชน 
ปราศจากการสนับสนุนใด ๆ จากฝ่ายการเมือง มากไปกว่านั้นในวันถัดมา อธิบดีกรมปศุสัตว์
มีทัวร์ (Tour) ลง อธิบดีถูกกล่าวโทษว่าการควบคุมโรคล้มเหลว แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลับไม่ท าหน้าท่ีแบกภาระความรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น สิ่งท่ีท่านท าก็คือการออกไปพบ
ประชาชน แจกของออกสื่อ รับค าชม ท่านไม่ได้มีส านึกแม้แต่น้อยว่าความผิดพลาดนั้น 
เป็นเพราะความเหลวไหลไร้ภูมิปัญญาของตัวท่านเอง ท่านประธานคะ เรื่องลัมปีสกิน 
(Lumpy Skin) เป็นเพียง ๑ ตัวอย่างจากหลายเรื่องท่ีดิฉันได้แสดงความไร้ภูมิปัญญาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากวิกฤตินี้ เรามีผู้น าท่ีเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 
มีวิสัยทัศน์ ภาคการเกษตรจะถูกน ามาสร้างโอกาสใหม่ในสถานการณ์โควิด (COVID) นี้ค่ะ 
พลิกชีวิตเกษตรกรจากสถานะท่ีถูกวางเป็นภาระของสังคมมาเป็นผู้กอบกู้สถานการณ์ให้กับ
ประเทศชาติได้ ท่านประธาน เมื่อไม่กี่วันดิฉันได้อ่านบทความจากผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ท่านได้ประเมินสถานการณ์ท่ีประเทศของเราต้องเผชิญในเร็ว ๆ นี้  ซึ่งมีเรื่อง 
น่ากังวลอยู่ ๒ เรื่อง เร่ืองแรกคือเรื่องหลุมรายได้ จากวิกฤติโควิด (COVID) ประเทศของเรา
จะประสบปัญหาการสูญเสียรายได้ ท้ังจากรายได้ของลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และ
รายได้ท่ีสูญเสียไปจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจท่ีล่าช้า ตัวเลขของหลุมรายได้ท่ีหายไป 
จากปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ หายไปถึง ๒.๖ ล้านล้านบาท และเรายังจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ 



  ๔๔๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๑๙/๒ 
 
การฟื้นตัวภาคเศรษฐกิจท่ีไม่เท่าเทียม นั่นก็คือธุรกิจการส่งออกฟื้นตัวได้ แต่เป็นภาคธุรกิจ  
ท่ีมีการจ้างงานเพียง ๘ เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีธุรกิจภาคบริการท่ีมีการจ้างงานถึง ๕๒ 
เปอร์เซ็นต์จะเติบโตช้ามาก จะฟื้นตัวช้ามาก ดังนั้นแม้ปีนี้การส่งออกจะโต แต่จีดีพี (GDP) 
เราจะเพ่ิมเพียง ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อหลุมรายได้ท่ีขาดหายไป มันท าให้ดิฉันมอง
ถึงโอกาสทางด้านการเกษตรค่ะ ท่านประธาน ดิฉันเกิดและเติบโตมาในชนบท ดิฉันโชคดีท่ีมี
โอกาสได้เรียนรู้ทางด้านการเกษตรและทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมันท าให้ดิฉันมองเห็น
โอกาสทางด้านการเกษตร และดิฉันจึงอาสาเข้ามาท างานตรงนี้เพื่อหวังท่ีจะขับเคลื่อน
ประโยชน์อันนี้ให้เกิดกับประชาชนในชนบทบ้าง ดิฉันได้อภิปรายไปหลายครั้งในสภาแห่งนี้ 
ถึงเรื่องความได้เปรียบของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเรามีในชนบท พืชพันธุ์นานาชนิด  
จุลินทรีย์นานาชนิดท่ีมีศักยภาพท่ีจะน ามายกระดับ สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นกอบเป็นก า 
เรามีจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ ท่ี เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดิน หลายสายพันธุ์ท่ีเป็น 
โพรไบโอติก (Probiotic) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีหลายสายพันธุ์ท่ีสร้างสารชีวภัณฑ์
ส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์ ในขณะท่ีโลกต้องการอาหารปลอดภัย ประเทศของเรามี
ศักยภาพ เรามีพื้นท่ี เรามีเกษตรกร เรามีนักวิชาการ เรามีองค์ความรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ต้นทุนทางเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่ามหาศาล --------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๔๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๒๐/๑ 
 
แต่เป็นความโชคร้ายของคนไทยท่ีประเทศของเรามีนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ซึ่งไม่ได้มีภูมิปัญญาพอท่ีจะเข้าถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ แต่ท่ีโชคร้ายไปกว่านั้น 
นายกรัฐมนตรีท่ีไม่มีภูมิปัญญาก็เลือกหยิบรัฐมนตรีท่ีเหลวไหลไร้ภูมิปัญญาพอกันมานั่ง 
ในต าแหน่งเจ้ากระทรวงท่ีกุมความเป็นความตายของพี่น้องเกษตรกรกว่าครึ่งประเทศ นี่มัน
คือข้อผิดพลาดท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของนายกรัฐมนตรีค่ะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา การกระท า
เช่นนี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดว่าหัวใจของท่านไม่ได้อยู่ท่ีประชาชน หัวใจของท่านไม่ได้
อยู่ท่ีผลประโยชน์ของประเทศ ท่านอาจจะคิดแค่การรักษาสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วม 
เพื่อรักษาอ านาจของตัวท่านเอง ท่านอาจจะหวังแค่มีคนยกมือสนับสนุนให้ท่านอยู่ใน
ต าแหน่งนี้ต่อไป พฤติกรรมเยี่ยงนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเท่านั้น แล้วจะให้
ประชาชนไว้วางใจให้ท่านอยู่ในต าแหน่งนี้ต่อไปได้อย่างไร ท่านประธานคะ ดิฉันขอยืนยัน
ความเห็นเดิมค่ะว่า ท้ังนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นบุคคลซึ่งไร้ความรู้ความเข้าใจ 
ในปัญหา ไร้ภูมิปัญญาท่ีจะน ามาแก้ไขปัญหา และไม่มีใจท่ีจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะ 
ท่านประธานคะ บุคคลใดท่ีจะด ารงต าแหน่งนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หากไม่มีคุณสมบัติใน ๓ ข้อนี้แล้วท่านจะเหลือคุณสมบัติอะไรให้อยู่ต่อคะ ส าหรับดิฉัน 
ในนามพรรคเพ่ือไทย ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าดิฉันไม่ไว้วางใจท้ัง ๒ ท่านให้ด ารงต าแหน่ง
ใด ๆ อีกต่อไป และดิฉันก็ทราบดีว่าไม่มีประโยชน์ท่ีจะร้องขอคะแนนจากพรรคร่วม แต่ดิฉัน
จะส่งข้อร้องเรียนไปยัง ๒ ท่าน คือท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ขอให้ท่านได้มีส านึกของความละอายแก่ใจค่ะ ท่านจะอยู่ต่อเพื่ออะไรล่ะคะ ดิฉันจะไม่ขอ
กล่าวหาว่าท่านหน้าด้านค่ะ เพราะท่ีด้านไปกว่าหน้าคือใจของท่านค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สกุณาอย่าใช้ค านี้เลย 
นะครับ ญัตติเราก็รุนแรงพอสมควรแล้วนะ 
  นางสาวสกุณ า สาระนัน ท์  (สกลนคร)  :  ขอโทษค่ะ ท่ านประธาน  
ท้ังท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน ท้ัง ๒ ท่านได้มีใจท่ีเสียสภาพของใจ 
ไปแล้วค่ะ ดิฉันจึงเห็นว่าท่านไม่เหลือความชอบธรรมใด ๆ ท่ีจะอยู่ในต าแหน่งนี้ต่อไป 
ขอบคุณค่ะ ท่านประธาน  



  ๔๔๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๒๐/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ ต่อไป
ท่านขจิตร ชัยนิคม ครับ 
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ขจิตร ชัยนิคม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย วันนี้ขอส่งข่าวไปยังนายกรัฐมนตรี 
ไม่มีค าขอร้องใด ๆ มีแต่ค าถามถึงผลงานท่ีไม่เกิดขึ้นในรอบท่ีท่านด าเนินการมา  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมได้รับ
มอบหมายจากพรรคเพื่อไทยให้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ท่ีชื่อ เฉลิมชัย ศรีอ่อน แล้วก็รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข หลายท่านอภิปรายมาแล้วเมื่อวานนี้ เป็นเรื่องร้ายแรงถึงความเป็น
ความตายของคนไทย ก่อนท่ีจะเข้าภาคเกษตรผมขอถาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นค าถามท่ีต้องมาตอบ ------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๔๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๒๑/๑ 
 
ถ้าไม่มาตอบอย่ามาให้เห็นหน้า ค าถามก็คือว่าสภาแห่งนี้ผมเป็นสมาชิกอยู่  ได้อนุมัติให้
รัฐบาลท่านกู้ เงินเมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ๑.๕ ล้านล้านบาท ๑ ล้านล้านบาท  
แก้ปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิด (COVID) แล้วให้กระทรวงสาธารณสุขไป ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ค าถามก็คือว่าจากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ท าอะไรอยู่ ท าไมไม่มีวัคซีนฉีดในปี ๒๕๖๓ ท าอะไรอยู่ ท าไมปล่อยให้ความล้มเหลวของชาติ
บ้านเมืองนี้ ท่านบอกท่านไม่มีเงิน ท่านยืมไปแล้ว ๑.๕ ล้านล้านบาท แล้วเริ่มยืมก่อนท่ีจะ
เข้าสภาด้วย เพราะท่านออกกฎหมายก่อนแล้วเอามาให้รับรองทีหลัง นับตั้งแต่สภานี้รับรู้
ค าถามท่ีท่านนายกรัฐมนตรีต้องตอบ ถ้าไม่ตอบออกไปเลย คือ ๑ ล้านล้านบาท ท่านเอาไป 
ท าอะไรตลอดปี ๒๕๖๓ แล้วปี ๒๕๖๔ จึงมะงุมมะงาหราพูดถึงวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข 
ไปท าอะไรอยู่ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท สามารถซื้อวัคซีนได้ สามารถซื้อ 
เครื่องตรวจเล็ก ๆ ท่ีจะตรวจอยู่ ท่ีบ้านหรือตรวจโดยหมอให้คนไทยได้ ท้ังประเทศ  
ท้ัง ๗๐ ล้านคน ท าอะไรอยู่ นี่คือค าถามท่ีผมถาม แล้วผมจะถามอยู่เรื่อย ๆ ถึงเงินจ านวนนี้  
มีท้ังเงิน มีท้ังรัฐมนตรี มีท้ังข้าราชการคอยจัดการ แต่ท าไมถึงล้มเหลวอย่างสิ้นท่า ค าเขียน 
ท่ีในค าอภิปรายไม่ไว้วางใจท่ีท่านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้แถลงแล้วมันยังไม่ถึงความจริงหรอก  
มันเป็นเสี้ยวหนึ่งของความจริงท่ีสูญเสียเท่านั้น ในความเห็นของผมมันร้ายแรงกว่านั้น  
ร้อยเท่า ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมอยากจะถามนายกรัฐมนตรีเป็นค าถามท่ี ๒ ท่านตอบ 
ในสภานี้ ท่านบอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้พูดสุภาพเรียบร้อย ท่านเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อไร 
ท่านข่มขู่เขาท้ังสภานี้ผมก็นั่งอยู่ แล้วแสดงว่าท่ีไม่เรียบร้อยท่ีผ่านมานี้ไม่มีใครสั่งสอน 
ใช่ไหมตอบ ตอบด้วย ท่านประธานท่ีเคารพ ผมได้รับมอบหมายให้พูดเรื่องความล้มเหลว 
ของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการบริหารการเกษตรของประเทศไทย ในการบริหาร 
การเกษตรหลายท่านพูดมาแล้ว ผมจะพูดทุกเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร ท่านประธานท่ีเคารพ  
ทางฝ่ายโสตทัศนูกรณ์ ขึ้นประเด็น ท่ีผมจะพูดด้วยนะ เอาเรื่องง่าย ๆ ท่ี เขาพูดกัน 
แล้วก็เห็นกันจะ ๆ เอาผลไม้ก่อน เอาท่ีไม่ต้องอยู่บ้านผมหรอก แต่ว่าในฐานะท่ีเป็นผู้แทน 
รู้ ทุกเรื่อง ท่านประธานครับ ชาวล าไยขาดทุนท้ังหมด โดยเฉพาะล าไยภาคเหนือ 
ท่ีออกมาก่อน -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                - ๒๒๒/๑ 



  ๔๔๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๒๒/๑ 
 
ถามว่าเป็นสาเหตุอะไร สาเหตุไม่มากครับ รัฐบาลล่าช้า ตรวจพบโควิด (COVID) ในลังผลไม้
และเพลี้ยแป้งตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนกระท่ังมาถึงเดือนกรกฎาคมนี้เขาส่งหนังสือเตือนมา 
กรมศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอความร่วมมือให้ยกระดับมาตรฐานการควบคุม 
ป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชและการป้องกันการปนเปื้อนโควิด ๑๙ (COVID-19) ตามมาตรฐาน
ของเอฟเอโอ (FAO) และดับเบิลยูเอชโอ (WHO) คือองค์การสหประชาชาติ ประธานครับ 
เขาเตือนมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ซึ่งท่านมีเงินไปแล้ว กู้ไปแล้ว เขาเตือนมาตั้งแต่
ปี ๒๕๖๓ จนกระท่ังถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ท่านประธานครับ เขาเตือนมา ๑๑๔ ครั้ง  
ไปยังโรงคัดแยกบรรจุล าไย ๖๖ ราย ไปท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ๑๑ ราย จังหวัดล าพูน ๒๖ ราย 
จังหวัดจันทบุรี ๒๘ ราย จังหวัดสระแก้ว๑ ราย จนแล้วจนเล่ารัฐบาลไทยท าอะไรอยู่ คนท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องท าอะไรอยู่ ล าไยตั้งแต่จ่อดอก ถ้าจ าไม่ผิดก็คือเดือนธันวาคม เดือนมกราคม
เร่ิมแล้ว กว่าจะแก่เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม มัน ๖ เดือน ฝ่ายราชการไทยท าอะไรอยู่ 
รัฐบาลไทยท าอะไรอยู่ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์รู้เรื่องไหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รู้เรื่องไหม จนกระท่ังคนขายล าไยเดือดร้อนต้องเทท้ิง ท าไมเทท้ิงล่ะ เพราะว่า
จีนสั่ง ๖๖ บริษัทน าเข้างดซื้อล าไย ทุกอย่างก็เหลวหมด มาตรการทุกอย่างของประเทศไทย 
มาตรการบอกว่าตลาดน าการเกษตรสิ้นท่าไร้ความหมาย นโยบายประกาศโก้หรูล้มเหลว 
โดยสิ้นเชิง นี่คือการสูญเสียของคนท่ีปลูกล าไย แล้วก็มังคุดก็เป็นเรื่องเดียวกัน มังคุดราคา
ตกต่ าท่ีสุดใน ๑๐ ปี ก็เรื่องเดียวกันนี่ เรื่องพบเชื้อโควิด (COVID) ปนเปื้อนเพลี้ยแป้งอัน
เดียวกัน ถ้าอย่างนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย ไม่ต้องมีข้าราชการไทยสักคนก็ได้ใช่
ไหมถ้าอย่างนี ้เวลาเขามีปัญหาท่านอยู่ไหน แก้ปัญหาไม่ได้ สูญเสียมหาศาล นี่คือเร่ืองผลไม้  
  ท่านประธานครับ เอาเรื่องท่ีไกล ๆ ผมก่อนนะ เอาเรื่องประมง ประมงไทย
เดินขบวนมาขออาชีพคืน ชาวประมงสุดทนแล้ว ประท้วงรัฐบาลประยุทธ์ท าอะไร ชาวประมง 
ถึงต้องขายเรือประมงท่ีเคยมีอยู่ ๔๐,๐๐๐ ล า จนกระท่ังวันนี้เหลือ ๑๐,๐๐๐ ล า ประกาศ
ขายเลหลังให้รัฐบาลนี้ เกิดอะไรขึ้น ก็เพราะรัฐบาลอย่างไร อียู (EU) เสนอให้รัฐบาลออก
กฎหมายมาตรฐานชาวประมงโน่นนั่นนี่ รัฐบาลท่านก็ไปออกเพ่ือต้องการการรับรองจากอียู 
(EU) สหภาพยุโรป แล้วรัฐบาลไม่ดูหรือว่าประมงไทยส่งไปอียู (EU) ๕ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  
อีก ๙๕ เปอร์เซ็นต์ส่งไปจีน ส่งไปประเทศอื่น แล้วท าไมผมอยากจะใช้ค าว่า โง่ งี่เง่า ไม่ดู
ผลลัพธ์ ผลเสีย ๕ เปอร์เซ็นต์เขาเรียกร้องมาตรฐานท่านก็ไปออกกฎหมาย กฎหมายนั้น 



  ๔๕๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๒๒/๒ 
 
ไม่ต้องพูดรายละเอียด แต่มันท าลายชาวประมง วิถีชีวิตประมงไทย ท่านไม่ได้เป็นรัฐบาลไทยหรือ 
ท าไมไม่รู้ชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ธรรมชาติของชาวประมงไทย แต่ท่านออกกฎหมายมา 
ท าลายชีวิตชาวประมงท้ังหมด วันนี้ เขายังเรียกร้องอยู่ว่าเอาอาชีพชาวประมงคืนมา  
เมื่อไรท่านถึงจะแก้ไขปัญหานี้ ได้  ถ้ามีนายกรัฐมนตรีอย่างประยุทธ์นี่หรือ ไม่มีทาง  
ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเฉลิมชัย ศรีอ่อน นี่หรือ ไม่มีทางท่ีจะ
แก้ปัญหาได้ วันนี้สร้างความอัปยศแก่ชาวประมง ซึ่งอยู่จังหวัดของท่านเอง แล้วก็อยู่ภาคใต้
เป็นส่วนใหญ่ ใครจะพูดแทนเขา ผมนี่อย่างไร เขาเรียกร้องเอาชีวิตชาวประมงคืนมาให้เขา  
ได้ไหม ท่านเฉลิมชัย ท่านประยุทธ์ ตอบ ว่าชาวประมงได้ล้มละลายไปแล้ว เรือประมง 
เขาขายไป ๓๐,๐๐๐ ล า ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๕๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๒๓/๑ 
 
เหลือเพียงประมงรายใหญ่ ๆ อยู่ประมาณหมื่นล าเท่านั้น ท่านจะคืนชีวิตชาวประมง 
ได้อย่างไรใน ๒๒ จังหวัดรอบชายฝั่งทะเล นี่คือสิ่งท่ีผมถามท่าน ท่านประธานท่ีเคารพ  
ถ้าอย่างนั้นเรื่องลัมปีสกิน (Lumpy Skin) มีคนพูดแล้ว แต่โรคระบาดท่ีก าลังพบมากขึ้น ๆ 
ท่านได้ท าไปบ้างแล้ว แต่ว่าท่านท าน้อย คือเร่ืองโรคระบาดในหมู ในเรื่องของหมู ปี ๒๕๖๓ 
โรงผลิตหมูปีละ ๒๒.๔ ล้านตัว คนไทยบริโภคเนื้อหมูเฉลี่ยแล้วปีละ ๒๔ กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
รายได้จากธุรกิจเรื่องเนื้อสุกร เนื้อหมู ๑.๑๔ แสนล้านบาท ล้มเหลว วันนี้ก าลังเกิด 
โรคระบาดแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้น พบหลายจุดขึ้น อันนี้รายใหญ่นะ พอพบที ๒๐๐ ตัว  
ต้องเอารถแบ็กโฮ (Backhoe) มาขุดกลบ สูญเสียมากมาย นี่ก็เป็นธุรกิจหนึ่งเรื่องการเกษตร 
ท่ีล้มเหลว ท่านประธานครับ แล้วจะไปประสบความส าเร็จเรื่องอะไร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เอาอ้อยหรือ อ้อยนี่ส าเร็จหรือ เดี๋ยวนี้ราคาก าลังไต่ขึ้นไปตันละ ๑,๐๐๐ บาท  
แต่ท่านประธานครับ ตอนผมหาเสียงเลือกตั้ง คือปีการผลิต ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒  
ผลการผลิตอ้อยส่งโรงงาน ๑๓๐ ล้านตัน ผลผลิตมากครับ แต่ผมจ าได้เวลาผมไปหาเสียง  
ปี ๒๕๖๒ ชาวบ้านบอกว่า ผู้แทนขายอ้อยบ่ได้ดอก อยู่นี่ตันละ ๓๐๐ ยังบ่ได้เลย โรงงาน 
เขาประกาศจะซื้อ ๖๐๐ แต่จริง ๆ ก็คือลานอ้อยไม่ซื้อ นั่นคือความเจ็บปวดของชาวไร่อ้อย 
ปัจจุบันนี้เขาเอาเศษอ้อย ล าอ้อยท่ีหีบแล้วเขาเรียกว่ากากอ้อยหรือล าอ้อยแห้ง ๆ เดี๋ยวนี้
โรงงานเอาไปผลิตได้ไฟฟ้าปีละ ๓๐๐-๔๐๐ ล้านบาท ก าไรจากเศษนี้ แต่ท าไมรัฐบาลยัง 
ไม่คิดราคาให้ชาวอ้อยเลย ต้นอ้อย เจ้าของโรงงานเอาไปสร้างความร่ ารวยมากมาย แต่ถามว่า
รัฐบาลท่ีดูแลอยู่นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนนี้เมื่อไรจะคิด เมื่อไรจะรู้
ว่าเขาใช้ผลผลิตจากชาวไร่อ้อยอันนี้ไปสร้างก าไรมหาศาล สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ทุกแห่งใน
ประเทศไทย แต่ท่านประธานรู้ไหมว่าเศษซากอ้อยนี้ยังไม่ได้รับการทดแทนคืนให้ชาวไร่เลย  
ปีการผลิตปีนี้ท่านประธาน ถ้าดูการผลิตปีนี้อ้อยเขาจะผลิตได้เพียง ๖๖ ล้านตัน มันเกิด 
อะไรขึ้น ราคาไต่ขึ้นไประดับตันละพันนี่ดูดี ดูดี ก าลังจะถึงแล้ว ๘๐๐ ๙๐๐ แต่เสียใจครับ 
มันขึ้นตอนท่ีชาวไร่ไม่มีอ้อย ท่ีอ าเภอสร้างคอม เขตผมนี่มันสะท้อนตัวเลขนี้เหมือนกัน  
ท้ังอ าเภอ สมัยปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ท่ีเขาขายไม่ได้ เขาปลูกอยู่ ๔,๐๐๐ ไร่ วันนี้เขาปลูกอยู่ 
 
               - ๒๒๔/๑ 
 



  ๔๕๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    นงลักษณ์ ๒๒๔/๑ 
 
แค่ ๕๐๐ ไร่เอง ก็แสดงว่าท้ังพื้นท่ี ท้ังส่วนรวมเขาเลิกแล้ว เขาไม่ท า ชาวอ้อยเขาขาดทุน 
จนท าอะไรไม่ได้แล้วมันถึงมีอ้อยน้อย เสร็จแล้วเป็นเพราะมาตรการรัฐบาลด้วย รัฐบาล 
มีมาตรการเรื่องอื่นและมีผลกระทบต่อชาวไร่อ้อย ไม่มีการซื้ออ้อยท่ีเผาซึ่งเป็นเรื่อง 
ท่ีต้องท า แต่ว่ามันกระทบ ชาวอ้อยเขาไม่ปลูกอ้อยแล้ว เวลานี้รายได้ของเกษตรกร 
จึงไม่สามารถพูดได้ว่าชาวไร่อ้อยร่ ารวยขึ้น ไม่มี ยางพาราก็ล้มเหลว ผมไม่อยากจะพูดมาก  
ยิ่งท่านทวี สอดส่อง พูดถึงการทุจริต เมื่อวานนี้ผมฟังอยู่ ผมเอาอันนั้นมาพูดเลย ไม่ต้อง  
พูดซ้ า เขามีกองทุนไว้ส าหรับรักษามาตรฐานราคา ยางพาราซื้อเขาไป แล้วรัฐบาลนี้ไปเอา
ยางไปขายราคาถูกจนโลกเขาช็อก (Shock) รายละเอียดไม่ต้องพูด ไปดูการอภิปรายของ
ท่านทวีชัดเจนแล้ว นี่อย่างไรคือรัฐบาล นอกจากจะไม่ส่งเสริมชาวไร่ ชาวนา เกษตรกรแล้ว 
ยังใช้กองทุนท่ีจะช่วยเหลือชาวสวนยางไปท าลายราคายาง จาก ๖๐ กว่าบาทเหลือ ๓๐  
กว่าบาทขายได้อย่างไร ยางคุณภาพด้วย โลกเขาช็อก (Shock) ไปหมด ไม่ต้องพูดซ้ า นี่คือ 
เรื่องยางพารา เสร็จแล้วท่านบอกว่านโยบายส่งเสริม ท่านออกมาบอกว่าต้องปรับไร่ยาง  
ให้ปลูกต้นไม้ต้นอื่น อันนี้ ท่านเขียนในหนังสือทฤษฎีใหม่ใส่พืชตัวใหม่เข้าไป ให้ยาง 
เป็นเพื่อนกับต้นไม้ต้นอื่น ท่านท าท่ีไหน เห็นแต่ไปตัดของชาวบ้าน เขาปลูกอยู่ตามภูเขา  
ไปตัดขายเป็นเรื่องใหญ่ เป็นผลงาน ผลงานของคนไร้สติปัญญา ท าลายประชาชน  
เวลานี้ไม่มีใครปลูกยางพาราแล้ว ตามหมู่บ้านเห็นต้นเล็ก ๆ เขาก็ท้ิงไป ไปปลูกอย่างอื่น  
นั่นคือความล้มเหลวของเรื่องยางพารา แล้ว พลเอก ประยุทธ์จะให้ผมชมเชยท่านเรื่องอะไร 
ลองตอบมาสักข้อสิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์  ท่านเฉลิมชัย  
ท่านประสบความส าเร็จเร่ืองอะไร เร่ืองการเกษตร บอกมาสักข้อสิ เร่ืองจริงหรือเปล่า ตั้งแต่
ประมง ผลไม้ท่ัวไป ท่ัวประเทศ แล้วเอาอะไร ปศุสัตว์ใช้ไม่ได้ ข้าวยิ่งเลวร้าย ท่านประธาน 
ขอพูดเรื่องข้าวนิดเดียว มีคนพูดมากแล้ว เรื่องข้าว ประยุทธ์ จันทร์โอชา รู้ไหมก่อนท่ีคุณ 
จะมายึดอ านาจชาวนาเขามีความสุข ชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
อุดรธานี เขาออกมาพูดกันหมดว่าเขาจะสร้างบ้านใหม่ก็ได้ ชาวนาที่จังหวัดมหาสารคามท่ีท า
นาปรัง เขาบอกว่ามีปีหนึ่งท่ีนี่เขาขายได้ ไร่อย่างนี้ ๑๐ ไร่ สามารถท่ีจะลืมตาอ้าปากได้  
สร้างบ้านใหม่ได้ ชาวมันส าปะหลังท่ีบ้านกุดรัง สมัยนั้นผมไปหาเสียงท่ีจังหวัดมหาสารคาม 
อดีตผมเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามด้วย ชาวไร่มันส าปะหลังปลูก ๕๐ ไร่ เขาบอกว่า
เขาท ามันส าปะหลัง เขาสามารถจะออกรถปิกอัป (Pickup) ได้ เป็นอนาคต ท่านประยุทธ์มา 



  ๔๕๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    นงลักษณ์ ๒๒๔/๒ 
 
พอดี ท่านทราบไหมว่าชาวนาก่อนท่ีท่านจะยึดอ านาจเขามีความสุข ส านักงานส ารวจของ  
ธ.ก.ส. และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รายงานไว้ในปีการผลิต ปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ 
ไปเปิดดู เขาบอกว่าเงินทุนหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากชาวนาเพ่ิมขึ้น ๖๒๓,๕๐๐ ล้านบาท 
แล้วท่านไม่ดูท่ีรายได้ชาวนาท่านดูท่ีไหน เงินเพิ่มของเกษตรกรท่ีเข้าโครงการ แปลว่า
โครงการจ าน า ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕  ๑๒๓,๒๙๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๕ ต่อปี ๒๕๕๖ ก่อนท่าน 
ยึดอ านาจ ท าไมต้องพูด ก็พูดก่อน เวลายึดอ านาจแล้วท าได้แค่ไหน ๑๒๘,๓๐๙ ล้านบาท 
เงินเพิ่มของเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เขาไม่ได้เข้าร่วม เขาอยู่ข้าง ๆ โครงการ เขาก็
เลยขายแพง เพราะว่านายทุนต้องซื้อเกินกว่าราคาจ าน าใช่ไหมล่ะ รู้เรื่องไหมล่ะ เขาก็ได้
เพ่ิมขึ้น ๑๕,๔๙๕ ล้านบาท รวมแล้ว ๒ ปีการผลิตนี้เขาได้เพิ่มขึ้น ๓๐๘,๑๐๔ ล้านบาท แล้วก็
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖  ๓๑๕,๓๙๖ ล้านบาท --------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๒๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๕๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๒๕/๑ 
 
เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ๖๒๓,๕๐๐ ล้านบาท ถามนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ 
ท่ีนั่งอยู่ตอบข้อท่ี ๒ ตอบว่าในปีนี้ชาวนามีรายได้จากนโยบายในการขายข้าว ขายผลผลิต 
ท่านตอบไม่ได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบ ถ้า ๒ ท่านรวมกันแล้ว
ตอบไม่ได้ให้รีบออกไป ออกไปเลย ไม่ต้องมาตอบ ท่ีผมพูดนี่คือท่ีมาของ ธ.ก.ส. และ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร นี่ตัวเลขของรัฐบาลปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ รายได้ของชาวนาปีนี้
หรือปีการผลิตปี ๒๕๖๓ ต่อปี ๒๕๖๔ หรือตอบไม่ได้ เอาปี ๒๕๖๒ ต่อปี ๒๕๖๓ ชาวนา 
มีความสุขเรื่องอะไร ใครไปส ารวจทัศนคตินี้ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ (ก่อน พลเอก ประยุทธ์  
จะยึดอ านาจ) ข้อมูลรายงานผลการส ารวจทัศนคติของเกษตรกรผู้เข้าร่ วมโครงการจ าน า
ข้าวเปลือก โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เขาบอกทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น ๕๘.๖ เปอร์เซ็นต์ หนี้สินลดลง ๕๘.๔ เปอร์เซ็นต์ เงินจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือน
เพิ่มขึ้น ๕๑.๖ เปอร์เซ็นต์ บุตรหลานได้เรียนหนังสือสูงขึ้น ๕๔.๔ เปอร์เซ็นต์ เห็นไหม 
ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ปีนี้ท่านเป็นบอกมาสิ สถิติอย่างนี้มาเทียบกันสิ ไม่ต้องพูดด้วย
อคติ ไม่ต้องพูดด้วยการเฉไฉ ไม่ต้องพูดข้อมูลท่ีท าด้วยตัวเอง อันนี้ข้อมูล ธ.ก.ส. และข้อมูล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ไม่เชื่อก็ออกไปถามชาวนาดู แต่ว่าอันนี้ 
ผลวิจัยท่ีเป็นทางวิชาการ นี่คือเรื่องของชาวนา ผมก็เลยอยากจะถามว่าชาวประมงในสมัย
ท่านประยุทธ์เขามีความสุขไหมเดี๋ยวนี้ รู้ไหม วันท่ี ๒๑ กันยายนนี้ เขาจะมาชุมนุมอีก  
วันท่ี ๒๑ กันยายนนี้ อีก ๒๐ วัน เพราะฉะนั้นตอบเลย นายกรัฐมนตรีประยุทธ์อยู่นี่แล้ว  
ความเสียหายต่อชาวประมงท่ีเขาต้องขายเรือประมง ๓๐,๐๐๐ ล้านล า แล้วได้สูญเสียอาชีพ
ประมงท้ังหมดตั้งแต่บรรพบุรุษเขามา ท่านจะแก้อย่างไรถึงจะรื้อฟื้นชีวิตของเขาคืนมาได้ 
ตอบวันนี้เลยหลังจากผมพูดนี่ตอบเลย ถ้าตอบไม่ได้ก็อย่ามานั่งอยู่ตรงนี้ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ผมอยากกราบเรียนท่านว่าเรื่องของการเกษตรยังมีอีกมากมาย แต่ว่าไปแตะ 
ท่ีไหนล้มเหลวท่ีนั่น เรื่องท่ีผมไม่พูดตอบมาสิว่าอะไร ข้าวก็เหลว อ้อยก็ดูดีขึ้น แต่ว่าเขาไม่มี
อ้อยแล้ว มันส าปะหลังก็ดูดีขึ้น แต่เขามีมันส าปะหลังหรือ สถิติการปลูกมันส าปะหลัง นี่คือ
สิ่งท่ีมันเกิดขึ้นในวงการเกษตร แต่วันนี้ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านก าลังเอาปัญหา
ท้ังหมดในเรื่องแก้ปัญหาโควิด (COVID) ได้ไหลไปทับถมพี่น้องเกษตรกร ไม่เป็นอะไร  
เพราะเขายินดีท่ีจะอ้าแขนรับลูกหลานเขากลับบ้านอยู่แล้ว มันเกิดจากการแก้ไขของท่าน 
แก้ไม่ได้ อย่าลืมนะค าถามแรกท่านฟังอยู่ไหม ผมตอบว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  



  ๔๕๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๒๕/๒ 
 
เงิน ๑ ล้านล้านบาท แล้วก็แก้ปัญหากระทรวงสาธารณสุข ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านเอาไปท า
อะไรอยู่ท าไมไม่ซื้อวัคซีน ถ้าซื้อวัคซีนตั้งแต่เกิดปัญหาปี ๒๕๖๓ การตายแบบระเนระนาด 
การตายแบบใบไม้ร่วง ซึ่งท่านชลน่าน ศรีแก้ว พูด ๒ ชั่วโมง ผมประทับใจมาก ---------------- 
 
 

- ๒๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๕๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                 สาริศา ๒๒๖/๑ 
 
ไม่เคยซ้ าเลย แล้วก็เป็นความเสียหายล้วน ๆ ตอบสิเอาไปท าอะไร ท าไมไม่ซื้อวัคซีน  
ตอบเร่ืองนี้นะ อย่าไปตอบเร่ืองอื่นนะ ค าถามจดไว้ด้วยนะ ตอบให้ตรงค าถาม ท่านประธาน 
ความเสียหายต่อภาคเกษตรกรท าให้เกษตรกรอ่อนแอ วันนี้มาตรการท่ีท่านให้ช่วยชาวนา
ปลูกข้าว ไปเก็บเกี่ยวไร่ละ ๑ ,๐๐๐ บาท ภาษาอีสานว่า มันบ่ประสาหน่อแรดดอก  
มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ แต่ถ้าข้าวเขามีราคาผล ผลิตเขาได้ตันละ ๑๕,๐๐๐ บาทไม่ต้องไปแก้
อะไร เขาช่วยตัวเองได้ เขาขยัน เขารู้ว่าเขาจะใส่ปุ๋ยไปเท่าไร ชาวนาฉลาด ไม่ได้โง่อย่างท่ี
ท่านคิดหรอก เพราะฉะนั้นเรื่องราวของภาคเกษตรวันนี้เราก าลังผลักคนหลั่งไหลกลับคืน 
สู่บ้าน คนท่ีเดือดร้อนก่อนเพื่อนคือนายก อบต. นายกเทศบาล ท้องถิ่น โรงพยาบาล เดี๋ยวนี้
นายก อบต. อ าเภอบ้านดุงบ้านผมนี่เดือดร้อนมาก มาร้องเรียนหาท่ีจะพักพิงคน รอ ๑๔ วัน
ก็ไม่ได้ เดี๋ยวนี้เขาใช้เงินส ารองได้ กระทรวงมหาดไทยบอกไป ใช้นั่นโน่นนี่ได้ ใช้เงินเตรียม
เลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ตอบสิว่าเงินกู้ไปเยอะ ๆ เอาไปไหน ส่งคนกลับไปสู่ชนบท
ท าไมไม่ส่งเงินไปด้วย แล้วบอกคนมากักตัวมื้อละ ๕๐ บาท วันหนึ่ง ๑๕๐ บาทได้ทุกหมู่บ้าน
หรือเปล่า หรือว่าประกาศ ประกาศเป็นมาตรการไปสิ ค่าขนส่งเขาอยากกลับบ้านประกาศ 
ให้ชัดว่าค่ารถอยู่ท่ีไหน ไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้ เสร็จแล้วเวลานี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามา
ช่วย ยินดีช่วย แต่ผมเป็นผู้แทนราษฎรจ าได้ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ กู้เงินไป ๑ ล้านล้านบาท
เอาไปไหน แล้วเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ วันท่ี ๙ ผิดกันอยู่ ๕ วัน กู้อีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ถามว่าเอาไปไหน ท าไมไม่ส่งไปให้ อบต. ท าไมไม่ส่งไปให้เทศบาล ท าไมไม่ส่งไปให้ อบจ.  
เขาจะเอาเงินมาจากไหน เขาไม่ได้กู้กับท่านนี่ ท่านกู้ไปแก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่ใช่หรือ แล้วท าไม 
อยู่ไหนล่ะ บอกมาสิ มีแต่ท่านส่ังกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการไปบอกให้ใช้งบโน้นงบนี้
งบนั้นได้ เขาไม่ต้องการหรอก เขาต้องการเงิน โอนไปเลย แล้วเขาจะแก้ปัญหาได้ นี่ก าลัง 
จะทวงในฐานะลูกเกษตรกร ท่านเอาปัญหาท้ังหมดเอาคนหลั่งไหลกลับไปชนบทไม่ว่า  
เป็นลูกหลานพ่อแม่ เป็นญาติยินดี แต่ว่าส่วนราชการท่ีเขาต้องรับผิดชอบล่ะ อ าเภอล่ะ  
เขาจะหาเงินท่ีไหน ท่านมีแต่ค าส่ัง เป็นนายสั่ง ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีเขาไม่เป็น
อย่างนี้  เขารับผิดชอบหลายมิติอย่างนี้  สุดท้ายในเวลา ๑๐ นาทีนี้ผมอยากจะพูดกับ
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์โดยตรง 
 



  ๔๕๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๒๖/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พูดกับประธานนะครับ 
ท่านได้ยิน 
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้แล้ว แต่ผมก็พูดผ่าน
ท่านประธาน เดี๋ยวประธานจะท้วง ผมผ่านท่านประธานไปหานายกรัฐมนตรี พลเอก  
ผมเน้นนะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านประธานครับ นายพันต ารวจเอกคนหนึ่ง 
ใช้ถุงด าคลุมผู้ต้องหาตาย ตายคนเดียวครับ แต่ พลเอก ประยุทธ์ ร่วมกับนายพลประมาณ 
ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน นายพลท่ีเป็นรัฐมนตรีด้วยกัน ท่ีไปรักษาความมั่นคง ท่ีไปเป็น
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (COVID) ไม่รู้ล่ะไล่มา ไม่ต่ ากว่านายพลเอก
ประมาณ ๑๐๐ คน ผมก าลังกล่าวหาท่าน อุปมาว่าท่านก าลังใช้ถุงด าคลุมคนท้ังประเทศ 
ก าลังจะตายไปวันละ ๑๐๐ คน ๒๐๐ คน แล้วตายข้างเคียงอีกวันละเท่าไรไม่รู้ แล้วตาย
เพราะความอดอยาก ความคับแค้น ------------------------------------------------------------------
-- 
 
                - ๒๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๕๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๒๒๗/๑ 
 
ตายเพราะการปราบของท่าน มีคนเรียกร้อง ท่านใช้มาตรการแบบไม่ใช่ประชาธิปไตย นี่คือ
ผลงานนายพล นายพล ๑๐๐ คนนะ ดาวบนบ่าเต็มไปหมด แสนยานุภาพน่ากลัวมาก กรีฑาทัพ
เข้ามาแล้ว ผมก าลังจะกล่าวหาท่านว่าแพ้ ทุกแนวรบ ท่านชนะแนวรบท่ีไหนบ้าง 
ท่านประยุทธ์ ท่านท าสงครามกับความยากจน ท่านชนะใช่ไหม ชนะท่ีไหน ประเทศไทยต้อง
ชนะด้วยกัน ใครชนะบ้าง นอกจากความทนของท่านเท่านั้น มันมีชนะอยู่คนเดียว พูดว่า 
หน้าด้านก็ไม่ได้เพราะว่าท่านประธานไม่ให้พูด ก็ไม่ต้องพูด แต่ท่านมันทนมาก แล้วคนอื่น
เขาชนะอะไรกับท่าน เด็กนักเรียนก็แพ้ แพ้เพราะการปราบปรามของท่าน ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ ท่านประยุทธ์ ท่านชนะแนวรบกับความยากจนใช่ไหม ประเทศไทยเหลื่อมล้ ามาก
ท่ีสุด คนจนเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด นี่ท่านชนะหรือ ท่านจะอยู่เพ่ือชนะหรือ ท่านประยุทธ์ ท่านเป็น
ทหารใช่ไหม ท่านมีกองทัพท้ังหมดมาสยบท่าน มีต ารวจท้ังหมด ท่านปราบปรามยาเสพติด
ได้ไหม ก็ไม่ได้ แนวรบยาเสพติดก็แพ้ แพ้ราบคาบท่ีสุด ประชาชนรู้ดีท่ีสุด พิสูจน์ค าพูดของ
ผมมาก ประชาชนบอกว่าในหมู่บ้านวันนี้ท าไมไม่มีปราบปรามยาเสพติด นี่บ้านผมจังหวัด
อุดรธานี อ าเภอสร้างคอม อ าเภอทุ่งฝน อ าเภอบ้านดุง ผมนึกว่ามีแต่บ้านผม ภาคใต้ท่ีเขาท า
วัวชน ผมไม่ได้ตั้งใจดูแต่ไปเจอข่าวครับท่านประธาน พวกท าวัวชนถูกจับ เขาเลยบอกวัวชน
มาจับท าไม ท าไมไม่จับค้ายาเสพติด เขาเลยติดป้ายเลย หมู่บ้านนี้ต้อนรับยาเสพติด เห็นไหมล่ะ 
แล้วชนะไหม ก็แพ้ แล้วความสงบภาคใต้ชนะไหม เป็นทหารใหญ่ยึดอ านาจแล้ว มี ม. ๔๔  
๔ ปี แล้ววันนี้สืบทอดอ านาจมาอีก ๒-๓ ปี แพ้ ฟังการอภิปรายของภาคใต้สิ ๓ จังหวัด  
ท่านชนะท่ีไหนท่านประยุทธ์ บอกผมสิ ชาวนาก็แพ้  ถ้าวัดด้วยความเป็นอยู่ของชาวนา 
เกษตรกรแพ้ ท่านชนะท่ีไหน ชนะท่ีชายแดนหรือ ชายแดนแพ้อีก ลาวข้ามมาท าไมท่านไม่
ผลักดันไปอยู่เกาะเลยล่ะ เกาะต่าง ๆ แถวลาว เขาข้ามมา เขาพระวิหาร เขมรมาสร้างพื้นท่ี
อยู่ท่ีท่ีส่วนกลางก็ไม่ผลักดันเขาไป เป็นทหารหาญไม่ใช่หรือ แพ้ ชนะท่ีไหน ไม่เห็นมีชนะ 
ท่ีไหนเลย ชนะท่ีพม่าหรือ พม่าคน ๒๐๐ ,๐๐๐ ก าลังรอเขามาเมตตาจากนโยบาย
ต่างประเทศก าลังอยากจะช่วย แพ้อีก ชนะท่ีไหน สรุปแล้วท่านไม่ชนะท่านจะอยู่ท าไม  
แพ้มา ๗ ปีไม่เข็ดหลาบหรือ ต้องการแพ้อีกไปกี่ปี หรือคิดว่าจะกอบกู้ได้ ไม่มีหรอก ท าใจ 
เสียเถอะท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่าน พลเอก ประยุทธ์ผมอยากพูดกับท่าน 
ตรง ๆ ได้ไหม พอเห็นท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ผมอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก 
ในการเป็นผู้แทนราษฎร จริง ๆ เลย เพราะถ้าความรู้ความสามารถเท่านี้  ความส านึกเท่านี้  



  ๔๕๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๒๒๗/๒ 
 
หลายคนเขาด่าท่านไม่มีจิตส านึก ผมว่ามันยังไม่พอนะมันมีอะไรอีกท่ีจะด่าดีกว่านี้ ด่าแล้ว 
ให้เกิดส านึก ผมเลยพูดกับเพื่อน ๆ ว่า พลเอก ประยุทธ์ไม่ใช่ไม่มีจิตส านึกถึงความเดือดร้อน 
ถึงความรับผิดชอบ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ ท่านรู้จักความรับผิดชอบไหม ไหนบอกว่าสัญญา
อีกไม่นานจะคืนความสุข ๗ ปีนี้มันนานนะ ถ้าปีเดียวไม่นาน ร้องเพลงอ๋อย ๆ ยึดอ านาจแล้ว
ร้องเพลงอ๋อย ๆ เลย แล้วเป็นอย่างไรล่ะ แต่งเพลงก็ได้ ร้องเพลงก็ได้ ล้มเหลวสิ้นท่า --------- 
 
                 - ๒๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๖๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๒๘/๑ 
 
ประชาชนไทยเขาอยากได้ประเทศไทยคืน เขาบอกผ่านผมมา เขาบอกมา ท่ีผมท าไม่ได้ก็มี  
เขาฝากโน่นฝากนี่มา เฮ้ยอย่าฝากผมมา เร่ืองนั้นมันไม่ได้ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมอยากจะ
กล่าวว่าในฐานะท่ีเป็นผู้แทนราษฎรผมไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนท่ีจะโดนด่า 
ท่ัวประเทศ โดนด่าตั้งแต่เด็กมัธยม เด็กมัธยมไม่ใช่ด่าเฉพาะพวกนี้นะ พวกมาประท้วง 
อยู่บ้านเขาก็ด่า ผมให้เด็กคนหนึ่งมาเฝ้าคอกแพะผม มันเรียนอยู่ ม. ๑ ในระหว่างปิดนี่ 
มันเรียนออนไลน์ (Online) มันยังด่าประยุทธ์เลย มันจะเอาใจผมหรืออย่างไร แต่ว่ามันด่า
ตอนท่ีผมไม่ได้ยิน ผมเดินมา นี่ความทุกข์ยากเดือดร้อน ความคับแค้นใจ คนท่ีจะด่าคน 
มันต้องคับแค้นใจนะ ไม่ใช่อยู่ ๆ ก็ด่า เขาด่าท่ัวบ้านท่ัวเมืองจริง ๆ ท่านประยุทธ์ ส่วนคนชม
ผมไม่ได้เดินไปกับท่านผมก็เลยไม่เห็น คงจะมีข้าราชการชมท่าน ท่านก็เลยเหลิงไป แต่ท่าน
ประยุทธ์ดูด้วยผลงานได้ไหม ท่านจะบอกว่าการท่องเท่ียวเป็น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี 
(GDP) ท่านส าเร็จหรือ แล้วท่านบอกว่าเป็นเพราะโควิด (COVID) อย่างเดียว ท่านก็อ้างโควิด 
(COVID) อย่างเดียว เอสเอ็มอี (SMEs) ซึ่งมีคนอภิปรายเป็น ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) 
ท่านส าเร็จหรือ นโยบายท่ีทันสมัยมาก เช่น ดิจิทัล (Digital) ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมท่านส าเร็จหรือ อนาคตรุ่งโรจน์หรือ นั่นคือสิ่งท่ีชี้แล้วว่าท่านไม่สามารถท าประสบ
ความส าเร็จได้หรอก ออกไปเถอะ ถ้าจะให้เขาคิดถึงบ้างก็ลาออกไป ไม่ต้องกลัวอะไรหรอก
ลาออกแล้วก็แล้ว มีอะไรจะช่วยถ้าเดือดร้อน ลาออกเถอะ ถ้าไม่ลาออกวันนี้ผมขอพูดกับ
ผู้แทนราษฎรด้วยกันหน่อย ผู้แทนราษฎรพรรคท่ียกมือให้นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่วันนี้ฟังทางนี้ รวมท้ังท่านประธานด้วย ถอนมือออกมา เห็นแก่เจตนา
ความเดือดร้อนประเทศไทย ประเทศไทยมองทางไหนก าลังจะจมลง จมลง จมลง นอกจาก
เป็นเพราะท่านประยุทธ์ยังเป็นเพราะมือของท่านด้วย ผมชมเชยมือของผู้แทนราษฎร
ฝ่ายรัฐบาลในฐานะท่ีท่านตั้งนายกรัฐมนตรีได้ แต่ว่า ๒ ปีมานี้มันไม่พอท่ีจะถอนมือออก 
แล้วหรือ หาคนใหม่ท่ีดีกว่านี้ไม่ได้หรือ ถอนเถอะ สร้างวีรกรรมเถอะ วันท่ีท่านยกมือให้ 
ท่านประยุทธ์นี้เขาอาจจะต าหนิท่าน ไม่เป็นอะไร แต่ผมไม่ต าหนิ ผมยังชมเชยท่านว่าให้มี
รัฐบาลในสถานการณ์อย่างนี้ แต่วันนี้ผมขอกราบ มือ ๑๐ นิ้วขอกราบวิงวอนผู้แทนราษฎร
ด้วยกัน ตั้งแต่ท่านประธานลงไปให้เลิกยกมือสนับสนุน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
สุภาพบุรุษท่ีแพ้ทุกแนวรบ เป็นทหารท่ีดีก็ไม่ได้ เพราะว่านอกแถวมายึดอ านาจ ลึก ๆ ไปแล้ว 
ขออนุญาตนะไม่ได้ดูถูก ถามเป็นนายพลมานี่เก่งอะไร รบชนะสงครามท่ีไหนบ้าง มีคนเขาเล่า 



  ๔๖๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๒๘/๒ 
 
ให้ผมฟังว่าท่านเป็นนายพลมันเกี่ยวกับนกกาเหว่าตัวหนึ่ง รู้จักไหมนกกาเหว่า นกกาเหว่า 
ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก นกกาเหว่าตัวนั้นมันท าให้ท่านได้เจริญรุ่งเรืองใช่ไหม ผมไม่เชื่อเขา เขาเล่า
ให้ผมฟัง เพราะฉะนั้นผมถึงกลับมายังผู้แทนราษฎรทุกท่าน วันนี้มือของท่านจงสนองตอบ 
ต่อประชาชนท่ีต้องการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยการยกมือไม่ไว้วางใจในวันเสาร์นี้ด้วย  
กราบขอบพระคุณครับ  
 
                - ๒๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๖๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๒๙/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้ แทนราษฎร)  :  ผมขอไหว้ตอบ 
ท่านขจิตรนะครับ  แล้วก็ขอให้สมาชิก เขาได้มีสิทธิใช้สิทธิของเขาครับ  เชิญ ท่าน
นายกรัฐมนตร ี
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ 
ผมก็รับฟังมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้ก็มีค าพูดหลายอย่างซึ่งผมเห็นว่าไม่สมควร 
ในการท่ีจะใช้ในสภาแห่งนี้  ผู้ทรงเกียรติแห่งนี้  วันนี้ ท่านก็กล่าวถึงก่อนยึดอ านาจ  
บอกว่ามีสวนยาง มีความสุข เกษตรกรมีความสุข มีเงินเท่านั้นเท่านี้ เป็นแสน ๆ ล้าน  
มีอาชีพท่ีเพียงพอ ถ้าไม่มีการทุจริตในช่วงท่ีผ่านมาผมว่าเขาจะได้เงินมากกว่านี้ด้วยซ้ าไป  
นี่คือข้อเท็จจริง ผมพูดได้แค่นี้ เรื่องภาคการผลิตเกษตรท้ังหมด วันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนกัน 
อย่างไรบ้าง ท่านเคยคิดตรงนี้บ้างไหมครับ มีอะไรท่ีใหม่ ๆ บ้าง นอกจากใช้เงินกันอยู่แบบนี้  
เราต้องท าให้เขาเข้มแข็ง ท าให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนการปลูกพืชได้วิวัฒนาการเร่ืองต้นทุน 
การผลิต เรื่องอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ แล้วท่านก็คงทราบดีนะครับว่าท่ีผ่านไม่ได้บริหารจัดการ 
ตรงนี้เลย ต่างคนต่างท า ต่างคนต่างช่วยตัวเองกันมาโดยตลอด แล้วก็เอาเงินงบประมาณ 
ภาครัฐลงไปอุดหนุน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีไม่ควรจะเกิดขึ้นต่อไป แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างท่ี 
ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ รัฐบาลก็มีมาตรการมาดูแลให้ ในส่วนนี้ของกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ ก็คงจะชี้ แจงเพิ่ ม เติม ให้ ผมได้นะครับ กระทรวงการคลั งด้ วย เราใช้ 
งบประมาณภาครัฐไปดูแลภาคการเกษตรเยอะมากนะครับ เยอะกว่าประเภทอื่น ๆ ด้วยซ้ า 
ไปในหลายมาตรการด้วยกัน  
  เรื่องของชาวประมงก็เป็นสิ่งท่ีทุกคน ถ้าฟังดูก็เหมือนกับเป็นห่วงเป็นใยเขา 
แต่ท่านต้องค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติของเราในทะเลด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติ
ตามมาตรการต่าง ๆ ท่ีออกไปมันก็มีความจ าเป็นเพราะเราก็จ าเป็นต้องพึ่งพาตลาดโลกด้วย 
เพราะฉะนั้นถ้าเราท าอะไรไม่ถูกต้องก็ขอให้ท าให้ถูกต้อง ท่านต้องยอมรับว่ามันมีการท า 
ไม่ถูกกฎหมายอยู่เยอะ ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก ถ้าท่านบอก
จะเอารายได้อย่างเดียว ถ้ามันมีความเสียหายในอนาคตแล้วท่านจะรับผิดชอบไหวไหมครับ 
ความเสียหายมาจากอะไร ถ้าถูกกฎหมายใครจะไปท าอะไรเขาได้ เพราะฉะนั้นในส่วนของ
การเกษตรเราให้ความส าคัญอย่างยิ่งยวด จะเห็นได้ว่าพืชหลัก ๖ ชนิดวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้ว 



  ๔๖๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๒๙/๒ 
 
ตลาดเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ตลาดโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว หลายท่านบอกว่าราคายางควรจะเป็น 
๑๒๐ บาท ข้าวควรจะ ๑๕,๐๐๐ บาท ผมถามแล้วท่านจะไปขายใครครับราคาท่ีว่านี้ เราก็มี
การประกันราคาข้าวให้ตามท่ีเรามีงบประมาณวงเงินมาตรา ๒๘ อยู่เกือบเต็มจ านวนแล้วใน
ขณะนี้ เพราะฉะนั้นราคาข้าวไม่ใช่ราคาท่ีเราตั้งได้เอง เพราะฉะนั้นก็ตั้งตามกติกาสากล 
ของเขาเพราะเรามีการส่งออก ไม่อย่างนั้นถ้าเราปลูกเยอะแล้วเราขายราคาท่ีเรา 
ต้องการเยอะ ๆ แล้วใครจะซื้อท่านครับ โรงสีเขาจะซื้อไหม ซื้อไปแล้วเขาจะไปขายใครได้ 
เขาจะสามารถไปแข่งขันดัมป์ (Dump) ราคาสู้กับต่างประเทศได้ไหมท่ีมีต้นทุนการผลิต 
ท่ีน้อยกว่าเรา สิ่งเหล่านี้เราต้องแก้ทั้งกระบวนการ ท้ังต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
   ในส่วนของงบประมาณเงินกู้ก็พูดไปหลายครั้งแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจว่าท่าน 
ไม่เข้าใจได้อย่างไรว่าเราใช้ประโยชน์อะไรไปแล้วบ้าง ท่านต้องการจะเอาไปตรงโน้น  ตรงนี้ 
ตรงนั้น แต่ถามว่าระเบียบมันท าได้แค่ไหน อย่างไร ท่านไม่เคยรู้เร่ืองระเบียบเลยหรืออย่างไร 
ท่านก็เคยเป็นรัฐบาลกันมาก่อนแล้วท้ังสิ้น เพราะฉะนั้นเรื่องระบบ ระเบียบ กฎหมาย 
รับรองเงินหลวงตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้อยู่แล้วครับ มีปัญหาก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกันมา
ก็แล้วกัน  
   เรื่องวัคซีน จริง ๆ แล้วเราก็เตรียมการไปตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ แต่ขณะนั้น 
การวิจัยและการพัฒนาวัคซีนก็ยังไม่มีผลสัมฤทธิ์ชัดเจน จนกระท่ังมีความชัดเจนเกิดขึ้น  
มีการรับรองโดยดับเบิลยู เอชโอ (WHO) แล้วก็ไปทยอยไปจัดหามา มันไม่ใส่สินค้า 
ตามท้องตลาดท่ัวไป เป็นสินค้าฉุกเฉิน วันนี้เราก็ปลดล็อกไปหลายอย่างด้วยกัน ก็มีหลาย
ยี่ห้อ ท่ี เข้ามาในขณะนี้  แล้วขึ้นอยู่กับผู้ขายด้วย ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางเขาด้วย  
ถ้าพูดกันลอย ๆ บางทีเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันว่ามันง่ายแล้วท าไมไม่ท า ถ้ามันง่ายจริงท าไม 
ผมจะไม่ท า ส่ังวันนี้ได้พรุ่งนี้ ท าไมผมจะไม่ท า เพราะเป็นความเสียหาย การสูญเสียชีวิตของ
ประชาชนแต่ละคนไม่ใช่สิ่งท่ีผมจะมีความสุขได้เลยนะครับ ผมพยายามท าอย่างเต็มท่ีแล้ว 
 
              - ๒๓๐/๑ 

 
 
 



  ๔๖๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๓๐/๑ 

 
  ในส่วนของมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ เรื่องกลับบ้าน หลายคนเมื่อเช้าก็พูดไป
แล้วว่าทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเอง ท่านไม่ดูหรือครับตอนแรก ๆ มันก็มีปัญหาอยู่ ตอนหลัง ๆ 
เราก็จัดรูปแบบในการเดินทางให้กับเขา เพราะว่าปล่อยไปอิสระเสรีมันก็ไม่ได้ ก็ต้องไปอยู่
โรงพยาบาลสนาม ไปอยู่ในโฮมไอโซเลชัน (Home Isolation) ไปอยู่คอมมูนิตี ไอโซเลชัน 
(Community Isolation) โรงพยาบาลสนามเราก็มีการปรับปรุง วันนี้สถิติทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้น 
ทุกอย่างมีปัญหาต้องแก้ไขเสมอ เท่ากับเป็นการท างานให้คนจ านวนมากในขณะนี้ เราท างาน
เพื่อคนหลายสิบล้านคน เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าท่านอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรี ผมก็อวยพร
ให้ท่านสมหวังในการเลือกตั้งคราวหน้าก็แล้วกัน ก็เอาไว้ให้ท่านเป็นรัฐบาลแล้วก็หาเงินมา 
ก็แล้วกันอย่างท่ีท่านว่า ท่านจะใช้เงินอย่างไรของท่านก็ได้ แต่ท่านก็ระวังอาจจะไม่ได้อยู่ใน
ประเทศเหมือนบางคนท่ีผ่านมา  
  ในเรื่องของเงินสมทบเงินอะไรก็แล้วแต่วันนี้ผมก็ดูแลองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น วันนี้งบประมาณก็จ าเป็นต้องใช้งบประมาณทุกกลุ่ม จากทุกท่ี จากทุกแหล่ง  
ในส่วนใดก็ตามท่ีไม่เพียงพอเราก็จัดหางบกลางไปเพิ่มเติมให้ แต่อยู่ดี ๆ จะจ่ายไปโดยตรง
ท้ังหมดมันคงเป็นไปไม่ได้ วันนี้ก็จ่ายสมทบไปเยอะแล้วพอสมควรในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม 
เอาไว้เรามีเงินเยอะกว่านี้มันก็คงจะท าได้มากกว่านี้นะครับ คือถ้าจะค้านทุกอันมันก็ไปไม่ได้
ท้ังหมดผมว่า อันนี้ก็เป็นการกล่าวในข้อเท็จจริง เพราะท่านก็กล่าวมา ท่านก็ลองฟังผม 
กลา่วบ้าง อย่าโกธรผมก็แล้วกัน ผมก็ไม่เคยโกธรท่าน  
  เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโควิด ๑๙ (COVID-19) ซึ่งท่านก็พูดกันมาหลายวันแล้ว 
๒ วันแล้วท่ีผ่านมา บางทีข้อมูลก็ไม่ตรงกันบ้าง หรือบางทีก็ไม่เข้าใจ หรือแกล้งไม่เข้าใจ  
ก็แล้วแต่ ผมก็จ าเป็นต้องทบทวนอีกคร้ังหนึ่ง  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  โควิด ๑๙ (COVID-19) นั้นเป็นวิกฤติระดับโลกทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว 
ไม่ใช่เกิดในประเทศไทยประเทศเดียว จ าตรงนี้ไว้บ้าง รอบบ้านก็มี ภูมิภาคอื่นก็มี อนุภูมิภาค
ก็มี อาเซียน (ASEAN) ยุโรปตะวันตก หมดทุกประเทศท้ังโลกไม่เคยปรากฏมาก่อน สถิติ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ (Virus COVID-19) ปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมท่ัวโลก 
สูงกว่า ๒๑๖ ล้านคน ๓ เท่าหรือ ๔ เท่าของประเทศไทย ถ้าคูณตัวเลข ๗๐ ล้านคนของเรา 



  ๔๖๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๓๐/๒ 
 
โดยประมาณ มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๔.๕ ล้านคน น่ากลัวไหมครับตัวเลข เพราะฉะนั้นมันมี
ความผูกพันสัมพันธ์กันไปหมด ไม่ว่าจะการท่องเท่ียว การเดินทาง การบิน การเดินทาง
ท้ังหมดมีปัญหาหมดจากสถานการณ์โควิด (COVID) ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่เคยมีรัฐบาล
ไหนท่ีเจอสถานการณ์นี้มาก่อน แต่เราก็พยายามท าอย่างเต็มท่ีตามมาตรการที่ทยอยออกมา
เป็นระยะ ๆ ถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่ง่ายนักครับการท างานอย่างเป็นระบบ 
การท างานท่ีให้มันถูกต้องในเรื่องของการใช้งบประมาณต่าง ๆ เหล่านี้ มันส่งผลกระทบเป็น
วงกว้าง สาธารณสุข มาตรการต่าง ๆ ก็ตามเป็นมาตรการท่ีเขาเสนอมา เป็นมาตรการของ
หมอหลายสิบคน อาจจะเป็น ๑๐๐ คนด้วยซ้ าไป กว่าจะขึ้นมาได้ท่ีจะให้รัฐบาลก าหนด
มาตรการ ผมต้องฟังฝ่ายสาธารณสุข ผมไปสั่งเองไม่ได้ ผมจะปลดตรงโน้น ปล่อยตรงนี้ 
ผมก็ต้องฟังหมอ ฟังแพทย์ เพราะเขาเป็นคนเหน็ดเหนื่อย เขาเป็นคนอยู่หน้างาน ไม่ว่าจะ
เป็นมาตรการจ ากัดการเคลื่อนท่ี การเว้นระยะห่างทางสังคม ท่านช่วยตรงนี้เถอะครับ  
ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังอยู่บ้าน ถ้าออกนอกบ้านถ้าจ าเป็นก็ออกไป แต่ต้องระมัดระวัง 
หน้ากากอะไรก็ใส่ เตือนอย่างนี้บ้างสิครับมันจะได้ลด ไม่อย่างนั้นก็มีผลกระทบกับมาตรการ
ทุกวันนั่นล่ะ การจ ากัดกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ เหล่านี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเจอกัน 
ท้ังโลก อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวอยู่ในโลกใบนี้นะครับ โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด ๑๙ (COVID-19) นั้น เราทราบอยู่แล้วว่า
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยตั้งแต่นานมาแล้วพึ่งพาการท่องเท่ียวและบริการ โดยเฉพาะ  
จากต่างประเทศ ท่านก็มีการพูดไปแล้วว่าต้องการนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
แต่ท่านไม่เคยท ามาก่อนเลย รัฐบาลนี้ท ามาหลายปีมาแล้ว โครงสร้างต่าง ๆ ก็มีการปรับ
หลาย ๆ อย่างแล้ว เพราะฉะนั้นผลกระทบจากมาตรการจ ากัดการเคลื่อนท่ี การเว้น
ระยะห่างทางสังคม มันต้องหนักแน่นอนในช่วงนี้ ทุกประเทศก็เจอสถานการณ์เดียวกันนี้หมด 
แต่ก่อนหน้านั้นภาคการท่องเท่ียวนั้นถือว่าเป็นพระเอกของเราในด้านเศรษฐกิจ ในปี ๒๕๖๒  
เราสร้างรายได้  ๒๐ เปอร์ เซ็นต์ ของจีดีพี  (GDP) มี การจ้ างงาน ๘.๓ ล้ านต าแหน่ ง  
มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาเกือบ ๔๐ ล้านคน สร้างรายได้มหาศาล ท าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ มีการสร้างงานสร้างรายได้ สร้างกิจการท่ีเกี่ยวข้อง อันนี้ก็อย่างท่ี
ท่านว่ามาเมื่อสักครู่ แต่เมื่อมีสถานการณ์โควิด (COVID) ขึ้นมา มันส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 
ต่อการท่องเท่ียวของไทย นักท่องเท่ียวลดลงเหลือประมาณ ๖.๗ ล้านคน ในปี ๒๕๖๓ 



  ๔๖๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๓๐/๓ 
 
แล้วก็คาดว่าจะลดลงต่ ากว่า ๑ ล้านคน ในปี ๒๕๖๔ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นผลจาก 
มาตรการต่าง ๆ ท่ีออกมาเพื่อจะต้องหยุดยั้งจ ากัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  ๑๙  
(COVID-19) ท้ังในประเทศและจากต่างประเทศ เราก็มีการทยอยด าเนินการมาตามล าดับ  
เปิ ดการท่องเท่ียว เปิ ดภู เก็ตแซนด์บ็ อกซ์  (Phuket Sandbox) อะไรก็ ว่าไป นั่ นคือ 
เตรียมความพร้อม ------------------------------------–-------------------------------------------------- 
 
               - ๒๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๖๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๓๑/๑ 
 
แล้วหลายประเทศก็เอาของเราไปเป็นเย่ียงอย่าง เป็นตัวอย่างว่าถ้าเราท าส าเร็จ เขาก็น่าจะ
ส าเร็จบ้าง โดยเฉพาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ของเรา ข้อส าคัญอย่าให้มีคน
ไปท าให้มันแพร่เชื้อในภูเก็ตของผมเลย ของพวกเราเลย ประชาชนเขาเดือดร้อนนะ ก็มีการ
เคลื่อนไหว มีการชุมนุมมีอะไรต่าง ๆ ไปท่ีภูเก็ต เหมือนกับไม่อยากให้มันเกิดขึ้น ไม่อยากให้
มันดี ผมก็ไม่รู้จิตใจท่านท าด้วยอะไรกันเหมือนกันนะครับ รัฐบาลให้ความส าคัญกับ 
ด้านสาธารณสุข ในทางด้านเศรษฐกิจ แก้ปัญหาทุกด้าน มุ่งเน้นไปท่ีด้านสาธารณสุข 
อย่างเต็มท่ี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับต่างประเทศและค่าเฉลี่ยของโลกมันก็มีส่งผล
กระทบต่อด้านเศรษฐกิจ ซึ่งอันนี้เป็นไปตามธรรมชาติของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน เศรษฐกิจ
โลกภูมิภาค อนุภูมิภาคนะครับ ถ้าเรามองเปรียบเทียบว่าประเทศไทยบริหารสถานการณ์ 
โควิด (COVID) ได้ดีหรือไม่ดีอย่างไร ลองเทียบดูก็แล้วกัน ต้องเอาตัวเลขเหล่านี้มาดูด้วย  
ถ้าบอกว่าคนตายเท่านี้ คนเจ็บเท่านั้น รายวันเท่านั้น โดยท่านไม่พูดถึงว่าระบบการรักษา 
พยาบาล เราท าให้คนหายป่วยไปเท่าไร ซึ่งมันต่างกับต่างประเทศเยอะ เจ็บหรือตาย แต่ผม 
ก็ไม่พอใจ เพราะตายคนเดียวผมก็เสียใจใช่ไหม ผมก็อาจจะต้องขอโทษว่าผมท าให้เขาตาย 
หรือเปล่า มันก็ตายเพราะโควิด (COVID) เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันสิครับ ช่วยกันเป็นก าลัง  
ช่วยกันสร้างความศรัทธาให้ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ ท่านไม่มองอีกมุมหนึ่งละครับ  
ถ้าท่านไม่เตือนเขาการจ ากัดการแพร่ระบาดมันจะท าได้จริงไหม เพราะทุกคนก็เดินทาง 
ได้เองหมด วันนี้ก็มีการฝ่าฝืนมากมาย ผมไม่ต้องการจะไปลงโทษอะไรเขาเลย อัตรา 
การติดเชื้อต่อประชากร ต้องคิดค าว่า ประชากรของเรา เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม เร็ว ๆ นี้  
ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี ๑.๗๗ เปอร์เซ็นต์ มีอัตราผู้ติดเชื้อต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ ๒.๙๗ 
ของประชากร นี่คือขีดความสามารถในการท างานของเราซึ่งพัฒนาในเรื่องของโควิด  
(COVID) เดิมมันไม่มีโควิด (COVID) เราได้เป็นอันดับ ๖ ของโลก รักษาพยาบาลโรคท่ัว ๆ ไป  
คนต่างชาติ คนต่างประเทศมาเป็นจ านวนมาก เชื่อมั่นในหมอพยาบาล แต่วันนี้โควิด 
(COVID) ไม่มีใครท่ีจะไว้ใจซึ่งกันและกันได้เลย เพราะมันเป็นโรคท่ีมันอุบัติใหม่นะครับ  
และจะต้องอยู่กับเราอีกนานหรือไม่ก็ยังไม่ทราบ ผมก็เตรียมการเป็นระยะ ๆ ไป ต่อไป  
ไปดูอัตราการเสียชีวิต เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ ๐.๙๕ ซึ่งมีอัตรา 
ผู้ป่วยเสียชีวิตต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกท่ี ๒.๐๗ แต่ผมย้ านะครับ ตายคนเดียวผมก็ไม่มี 
ความสุข แต่นี่คือตัวท่ีมันเกิดขึ้น เป็นข้อเท็จจริง อยู่ท่ีเราจะร่วมมือกันได้แค่ไหนอย่างไร  
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การติดเชื้ออะไรต่าง ๆ ก็ตาม แน่นอนครับ รัฐบาลนี้ผมก็มุ่งหวังจะท าให้ดีกว่านี้ ท าให้ดีท่ีสุด 
การสูญเสียประชาชนแม้แต่เพียงคนเดียว ผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น หรือใครอยากให้เกิดขึ้นไม่รู้  
เพ่ือจะเอามากล่าวในสภานี้จนท าให้ระบบสาธารณสุขเขาเสียหาย แพทย์พยาบาลเขาล าบาก
เท่าไร ท่านก็ล าบาก ผมก็รู้ประชาชนก็ล าบาก แล้วแพทย์พยาบาลเขาไม่เหนื่อยเขาไม่ล าบาก
หรือครับ เขาล าบากกว่าด้วยซ้ าไป ทุกคนก็ต้องอดทน ต้องอยู่กันไปให้ได้ มาตรการของรัฐ 
ท่ีออกมามันก็ต้องเฉลี่ยแบ่งกันไป มากบ้าง น้อยบ้าง ทุกครั้งท่ีมีมาตรการในลักษณะท่ีเป็น
การห้าม เป็นการอะไรต่าง ๆ มันก็มีมาตรการตามมา ๑ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน นี่เดี๋ยวก็ 
ท าต่ออีก ก็ต้องให้ เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้ แต่ไม่ใช่เพ่ือจะเอาเงินนี้ไปใช้อย่างปกติเหมือนเดิม
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว นั่นคือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในช่วงนี้ไปก่อน อะไรท่ีสามารถ
ปรับปรุงตัวเองได้ วันนี้ก็มีหลายคนท่ีพัฒนาตัวเองไปสู่การค้าออนไลน์ (Online) การค้าท่ีส่ง
ถึงบ้านอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ มีดี ๆ เกิดขึ้นตั้งเยอะ ถ้านั่งอยู่เฉย ๆ มันคงไม่ได้อะไรดี ๆ ขึ้นมา 
ก็รอรับเงินซึ่งบอกว่าน้อย จะท าอย่างไรได้ละครับ ผมดูแลคนท้ัง ๓๐ กว่าล้านคนท่ีต้อง
จ่ายเงินไปในขณะนี้ ๓๐ ล้านบาท ๔๐ ล้านบาท หลายมาตรการด้วยกันนะครับ  
  ในเรื่องของการแก้ปัญหานี้ รัฐบาลก็ได้ ใช้ได้นโยบายการเงินการคลัง 
ขนาดใหญ่มาเยียวยารักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหลายอย่างด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยนั้น จากการท่ีเราพึ่งพาการท่องเท่ียวเราได้รับผลกระทบมากขึ้น  
มากท่ีสุด เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะเร่งเครื่องยนต์ท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีมันดับไป  
ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การส่งออก น าเข้า มันก็เหลือแต่เพียง 
การใช้จ่ายภาครัฐนี่ละครับท่ีจะช่วยประคับประคองไม่ให้เศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรง  
เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินช่วงนี้ต้องมีความระมัดระวังอย่างท่ีสุดว่าท าอย่างไรโครงสร้าง 
ตรงนั้นมันไม่ถูกพังทลายไป ภาคอุตสาหกรรมการจ้างงานมันก็ต้องมีมาตรการ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ ในการท่ีจะไม่ลดการจ้างงานจนมากเกินไป มีการจ่ายคนละครึ่ง  
สมทบซึ่งกันและกัน ท าไมผมจะไม่ท าครับ วันนี้ในเรื่องของแรงงานเดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงแรงงานคงจะชี้แจงว่ามันว่างงานเท่าไร แล้วเราแก้ปัญหาอย่างไร --------------------- 
 
               - ๒๓๒/๑ 
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  ในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจของเรา ลองฟั งองค์กรระหว่างประเทศ  
๒ องค์กรท่านรู้จักหรือไม่ไม่ทราบเหมือนกัน ท่ีมีความน่าเช่ือถือระดับโลก ก็คือ ๑. รายงาน
ตามติดเศรษฐกิจไทย ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ของธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงก์  
(World Bank) กับ ๒. รายงานของฟิสคัลมอนิเตอร์ (Fiscal Monitor) ฉบับเดือนเมษายน  
๒๕๖๔ ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ ( IMF) มีตัวอย่างประกอบว่า
รัฐบาลได้ท างานทางด้านนี้มาอย่างไร ธนาคารโลกได้ระบุว่าการระบาดหลายระลอกของ  
โควิด ๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรก 
ของปี ๒๕๖๔ แต่ก็ได้ในเรื่องของความต้องการสินค้าและบริการของตลาดโลกท่ีเริ่มฟื้นตัว  
พร้อมกับมาตรการการช่วยเหลือทางการคลังขนาดใหญ่ของไทยท่ีท่านว่าไม่ได้ผลมาช่วยไว้ 
ท้ังมาตรการให้เงินเยียวยา ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่าง ๆ มาตรการ
เหล่านี้จะช่วยประคับประคองอุปสงค์ของภาคเอกชน กระตุ้นการบริโภคของครัวเรือน  
กลุ่มเปราะบาง แล้วบรรเทาผลกระทบท่ีมีต่อปัญหาความยากจนของประชาชน แล้วก็  
ได้กล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแบบก้าวกระโดด  
เป็นมาตรการขนาดท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ และมีความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่น ๆ จาก ๐.๘ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ในปี ๒๕๖๒ เราดูแลตรงนี้เพิ่มขึ้น
เป็นถึง ๓.๒ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ท่ีท่านว่ามันก็ยังน้อยอยู่นะ เพราะความเดือดร้อน 
มันมาก แต่เทียบดูแล้วประเทศอื่น ๐.๘ นี่ เราช่วยมาในช่วง ๒ ปี ท่ีผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง  
๓.๒ เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะจากเงินกู้ เงินงบกลาง เงินกู้ท้ัง ๒ ครั้งอะไรมา เขาชมเรามาอย่างนี้
ก็ฟังเขาบ้างสิครับ ถ้าคิดเอง พูดเองอยู่อย่างเดียวมันก็ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น การท่ีรัฐบาลจัดสรร
เงินกู้ ๑ ล้านล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือครัวเรือน กลุ่มเปราะบาง ลองไปถามดู
ว่าคนท่ีมาพูดกับท่านว่าอยู่ไม่ได้ อยูไ่ม่ได้ เขารับเงินไปหรือเปล่า เขาได้เงินไปไหม เขาได้เงินไป
จริ งหรือเปล่ า มี ใครไปเรียกก๊ อกหรือเปล่ า เขาจ่ ายเงินตรงเข้ าบัญชี  เคยท าอย่ างนี้ ไหม  
ก็ไม่เคยมี แต่ก่อนหน้านี้จ่ายผ่านท้ังสิ้น นี่ถือว่าเราต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการทุจริต 
ไปอีกด้วย รัฐบาลได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นก็ท าให้ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ 
เศรษฐกิจชะงักงันอย่างกะทันหันจากผลกระทบโรคโควิด ๑๙ (COVID-19) ในส่วนของจ้างงาน 
การหารายได้และความยากจน แน่นอนครับคนท่ีมีความยากจน แต่เราไปดูสถิติความยากจน 
ท่ีเรามองกันอยู่ในปัจจุบันว่าเราจน จน จน แต่สถิติของประชาชนท่ีมีรายได้พ้นระดับ 
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ความยากจนมันมีตัวเลขอยู่ว่าเท่าไร แต่อย่างไรก็ยังเหลืออยู่ ท าอย่างไรข้างล่างนี้จะขึ้นพ้น
เส้นความยากจนนี้ขึ้นมาให้ได้ ก็คือการแก้ปัญหาความยากจนเป็นรายครัวเรือน รัฐบาลก าลัง
เดินหน้าอย่างนี้อยู่ จะเข้าไปหา เข้าไปคุย เข้าไปหาแนวทางในการช่วยเหลือเป็นครัวเรือน 
อันนี้กระทรวงมหาดไทยก าลังเร่งด าเนินการในเรื่องนี้อยู่ โดยแนวทางมาจากต่างประเทศ
เหมือน ๆ กัน แต่เงินเราอาจจะได้มากไม่เท่าเขา แต่วิธีการคือต้องสั่งสอน ให้ความรู้ แนะน า 
หาอะไรที่เป็นศักยภาพของเขาให้เจอ เราต้องคิดสลับซับซ้อนแบบนี้ ไม่ใช่ว่ามีเงินเท่าไรให้ไป 
ให้ไป ให้ไป ให้เพียงพอ มันอยู่ไม่ได้หรอกครับวันหน้า ไม่อย่างนั้นหนี้สาธารณะมันก็จะ
เพิ่มขึ้น วันนี้เขาก็วิเคราะห์มาว่าสถานการณ์ระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) ของเรา 
เพิ่มสูงขึ้นชั่วคราว แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบความยั่งยืนทางการคลังในระยะปานกลาง  
ปานกลางก็คือ ๓ ปีขึ้นไป ยิ่งกว่านั้นหนี้สาธารณะของเราส่วนใหญ่เป็นหนี้ท่ีเป็นเงินตรา
ภายในประเทศ และสภาพคล่องภายในประเทศก็มีอยู่อย่างเพียงพอท่ีรัฐบาลกู้ แล้วก็ 
ถ้าจ าเป็น และหนี้ท่ีก่อใหม่ก็มีอายุการไถ่ถอนท่ีค่อนข้างนาน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วย
บรรเทาความเสี่ยงของฐานะการเงินการคลังของประเทศไทย ผมเคยพูดไปแล้วเมื่อวาน 
เราอยู่อันดับ ๓ บีบวก (3B+) แล้วไม่ได้เคยถูกลดมาเลย เราอยู่ระดับนี้มาโดยตลอดในช่วงท่ี
ผ่านมาจนถึงช่วงโควิด (COVID) นี้ด้วย  
   ในส่วนรายงานของฟิสคัลมอนิเตอร์ (Fiscal Monitor) ของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศไอเอ็มเอฟ (IMF) มีการเก็บสถิติตัวเลขทางการคลัง แบ่งตามลักษณะ
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เช่น กลุ่มประเทศผู้น าทางเศรษฐกิจ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจ 
เกิดใหม่ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้ต่ า ซึ่งประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ 
เกิดใหม่รู้ไหมครับ เอาอย่างนี้มาพิจารณากันบ้าง เราอยู่ตรงไหนของโลก แผนท่ีโลกสีต่าง ๆ 
นั้นแสดงให้เห็นถึงขนาดของมาตรการด้านการคลังของประเทศต่าง ๆ ท่ีออกมารับมือกับ 
ผลกระทบโควิด ๑๙ (COVID-19) เมื่อเทียบกับกับจีดีพี (GDP) โดยสีเขียวแก่นั้นมีการใช้ 
มาตรการการคลังในการช่วยเหลือประชาชนมากกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP)  
อันน้ีสีเขียวแก่นะครับ สีเขียว ๗.๕ เปอร์เซ็นต์ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ------------- 
  
               - ๒๓๓/๑ 
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สีเขียวอ่อน ๕ เปอร์เซ็นต์ถึง ๗.๕ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) สีเหลือง ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ถึง ๕ 
เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) สีแดงต่ ากว่า ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) นั่นคือภาพรวมท่ี
มองภาพของประเทศไทยของโลกด้วย ดูไปด้วยกัน นี่คือมาตรการของประเทศต่าง ๆ  
ท่ีออกมา หากเทียบกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็คือประเทศไทย เมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึง
ภาพของโลก จะพบว่าประเทศไทยใช้นโยบายทางการคลังในการแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙
(COVID-19) ขนาดใหญ่ประมาณ ๑๑.๔๐ ของจีดีพี (GDP) สูงเป็นอันดับ ๒ ของชิลี สูงกว่า
ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซีย ใช้นโยบายการเงินการคลัง ๕๒ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) 
อินโดนีเซีย ๔.๕ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) แล้วพบว่าประเทศไทยใช้มาตรการทางการคลัง
เยียวยาผลกระทบจากการระบาดโควิด ๑๙ (COVID-19) อยู่ในอันดับเดียวกันกับกลุ่ม
ประเทศผู้น าทางเศรษฐกิจ เช่น อเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
ญี่ปุ่น เป็นต้น ประเทศท่ีใช้นโยบายการคลังใกล้เคียงกับไทยเช่น เยอรมนี ๑๓.๖ เปอร์เซ็นต์ 
อิตาลี ๑๐.๙ เปอร์เซ็นต์ เนเธอร์แลนด์ ๑๐.๓ เปอร์เซ็นต์ ฝรั่งเศส ๙.๖ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี 
(GDP) เป็นต้น ดังนั้นจากการรายงานท้ัง ๒ ฉบับขององค์กรระหว่างประเทศท้ัง ๒ แห่ง  
ซึ่งเป็นองค์กรระดับชั้นน าของโลก มีความเป็นกลาง เชื่อถือได้ ต่างก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทย 
ได้ให้ความส าคัญ ทุ่มเททรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อใช้แก้ปัญหาวิกฤติ ท่ี เกิดขึ้น  
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนอย่างเต็มท่ี ในขณะท่ีหนี้สาธารณะต่อจีดีพี 
(GDP) เฉลี่ยของโลกแตะระดับ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ของโลกนะครับ แต่ประเทศไทย
ยังคงรักษาระดับอยู่ท่ี ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) เท่านั้นในขณะนี้ รัฐบาลได้เร่งเยียวยา
ประชาชนอย่างเต็มท่ี จะเห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยพึ่งพาภาคบริการและภาคท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะต่างประเทศนั้นท าให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่าประเทศอื่น รัฐบาลต้อง
พยายามท าอย่างเต็มท่ีในการแก้ปัญหาด้วยทรัพยากรท่ีมี เทียบแล้วมาตรการการให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาของไทยเราสูงกว่าหลายประเทศในกลุ่มเดียวกัน หรือแม้แต่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของโลก ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะต้องกู้เงินมาเพื่อใช้ด าเนินมาตรการก็ยังคงต้องรักษาวินัย
การเงินการคลัง มีเพดานหนี้สาธารณะท่ีต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกอยู่มาก เพราะฉะนั้นจะมา
กล่าวหากันว่าผมและรัฐบาลแก้ปัญหาไม่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร นี่ก็ต้องฟังมุมมองของ
ต่างประเทศเขาด้วย เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก ไม่ใช่ประเทศมหาอ านาจ ไม่ใช่ประเทศท่ีมี
รายได้สูงเหมือนประเทศอื่น ๆ แต่เราก็ดีกว่าหลายประเทศ อยากเรียนทุกท่านทราบอีกว่า 
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ธนาคารโลกไอเอ็มเอฟ (IMF) เห็นว่ารัฐบาลไทยใช้เงินแก้ปัญหาโควิด ๑๙ (COVID-19) นั้น 
รัฐบาลไม่ได้ ใช้เงินไปโดยเปล่าประโยชน์ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการการเยียวยา 
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน การดูแลด้านสาธารณสุขเป็นหลัก โดยตั้งแต่เริ่มเกิด
วิกฤตการณ์โควิด ๑๙ (COVID-19) รัฐบาลใช้มาตรการเยียวยาประชาชนโดยตรงไปหลาย
โครงการ น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างโปร่งใส ไม่ว่าจะระบบถุงเงิน 
คนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครงการเรารักกัน ม. ๓๓ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
โครงการเราไม่ท้ิงกัน โครงการเราเท่ียวด้วยกัน โครงการช้อปดีมีคืน โดยใช้ข้อวิเคราะห์
ข้อมูลในการเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว ตรงเป้าหมาย ท าให้เม็ดเงินเข้าไปหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ ท้ังนี้ประเมินว่าปริมาณเงินท้ังหมดท่ีเข้าสู่กระเป๋าประชาชนโดยตรงไปแล้ว
ประมาณ ๘.๕ แสนล้านบาท ไปสู่มือประชาชนโดยตรงกว่า ๔๒.๓ ล้านคน แล้วเรายังคงต้อง
ท าต่อเนื่อง ซึ่ง ๘ .๕ แสนล้านบาทคือ ๑ ใน ๔ ของประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือ  
๕ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ไม่น้อยเลยนะครับ ในประวัติศาสตร์ไทยไม่มีนายกรัฐมนตรี 
คนไหนช่วยประชาชนได้แบบนี้ ไม่มีผู้น าคนไหนยอมถูกต่อว่ากู้เงินเก่งแล้ว เอามาใส่มือ
ประชาชนแบบนี้ ๔๒.๕ ล้านคน คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับ ช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง รัฐบาลค านึงถึงประชาชนเป็นหลักเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
รัฐบาลก็จ าต้องท า แล้วผมก็ต้องถูกต าหนิถูกอะไรอยู่แบบนี้ ท่านต้องไปดูนะครับ มีข้อมูลให้
ชัดเจน ถ้าถามทุกคนก็ไม่มีวันเพียงพออยู่แล้ว อย่างไรก็ต้องหาให้เขา ก็เติมให้เขาไปเรื่อย ๆ 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะค่าครองชีพ ไฟฟ้า ประปา
อินเทอร์เน็ต (Internet) ท่านก็บอกว่ามีปัญหาตรงนี้ผมก็แก้ให้หมด แล้วจ่ายเงินเป็นจ านวน
มหาศาลเรื่องค่าน้ า ค่าไฟนี้ อินเทอร์เน็ต (Internet) ลดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม  
ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้ผู้ปกครอง นักเรียน และครู ทุกระดับชั้นการศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนปรนการช าระหนี้ 
การลดภาระหนี้ ท้ังในส่วนของหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ๔๙.๙ ล้านบัญชี  
หนี้จ าน า เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ๒๗.๗ ล้านบัญชี สินเชื่อท่ีอยู่อาศัยโดยลดอัตรา
ดอกเบี้ย ปรับล าดับการตัดช าระหนี้ให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคมากขึ้น ----------------- 
 
               - ๒๓๔/๑ 
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การยืดหนี้ ลดค่างวด ปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบ้ีย ผิดนัดช าระหนี้และปรับวิธีคิดดอกเบ้ีย
ผิดนัดช าระ ๒ เรื่องหลังนี้รัฐบาลได้ออกกฎหมายให้มีผลเป็นการถาวร ซึ่งไม่เคยมีการท า 
มาก่อนในรัฐบาลใดใน ๙๐ กว่าปีท่ีผ่านมา ล่าสุดได้มีการออกมาตรการพักช าระหนี้ ๒ เดือน  
เพื่อช่วยลูกหนี้ท่ีต้องปิดกิจการจากมาตรการของรัฐ ๒ เดือน โดยมีนโยบายเพิ่มเติมว่า 
เมื่อหมดระยะเวลาพักช าระหนี้แล้วสถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยท่ีค้าง
อยู่กับลูกหนี้โดยทันที มันมีหลักการส าคัญทุกอัน ไม่ว่าจะท าอะไรต่าง ๆ ก็ตามมันต้องมี
ข้อมูล โดยปัจจุบันได้มีการช่วยเหลือลูกหนี้ภาคประชาชนไปแล้วกว่า ๕.๑ ล้านบัญชี  
ยอดหนี้ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วกว่า ๑.๙๑ ล้านล้านบาท ในส่วนของลูกหนี้ภาคธุรกิจ
ได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว ๘.๙ แสนราย ยอดหนี้ ได้รับความช่วยเหลือมากกว่า  
๑.๙๔ ล้านล้านบาท นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยในกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้แก่ หนี้ กยศ. ๖.๔ ล้านราย ปัจจุบันมียอดหนี้ประมาณ ๔๕๘,๐๐๐ ล้านบาท 
ขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่หลายเรื่องนะครับ ท้ังการยกเลิกผู้ค้ าประกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ การลดดอกเบี้ยเงินกู้และเบี้ยปรับการพักช าระหนี้ การชะลอการฟ้องบังคับคดีผู้กู้ 
และรัฐบาลก าลังแก้ไขหนี้สินครูอีก ๙๐๐,๐๐๐ ราย ยอดหนี้ ๑.๔ ล้านล้านบาท ขณะนี้ได้ท า
ไปแล้วหลายเรื่อง เช่น การลดดอกเบี้ยเงินกู้ การปรับโครงสร้างหนี้ครู ลดดอกเบี้ยเงินกู้  
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีไม่จ าเป็น ปรับวิธีการหักเงินเดือนเพ่ือจ่ายหนี้ครู ให้เงินเดือนครู 
เมื่อถูกหักหนี้แล้วยังมีเหลือใช้ในเรื่องต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน  
สรุปแล้ววิกฤติโควิด ๑๙ (COVID-19) เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก เป็นอุปสรรคในการด าเนิน
ชีวิต แล้วก็มีปัญหากับการบริหารราชการ โดยการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ ไม่ใช่  
เร่ืองง่าย แล้วก็โอกาสท่ีจะเกิดไวรัสแบบนี้มามันก็มีโอกาสอีกในอนาคตนะครับ ๕ ปี ๑๐ ปี 
มันต้องเกิดขึ้น วันนี้เราต้องมองว่าระบบสาธารณสุขท่ีเราพัฒนาขณะนี้เพื่อรองรับโควิด 
(COVID) อีก ๕ ปี  ๑๐ ปีข้างหน้าถ้ามันเกิดเราจะรับได้ไหม ไม่ เคยมี ใครท านะครับ 
โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลอะไร ไม่มีนะครับต่างประเทศ ท่ีพักคอยอะไรต่าง ๆ แน่นอน
มันต้องมีปัญหา คนมันเยอะ โทรศัพท์ต่าง ๆ วันนี้ก็ปลดล็อกไปได้เยอะแล้ว เพราะคน 
มันจ านวนมาก เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจ สนใจ ร่วมมือ ผมโทษใครไม่ได้ ผมก็ต้อง
รับผิดชอบอยู่ดีทุกเรื่อง ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเข้าใจ ไม่ต้องย้ าบ่อย มันเป็นหน้าท่ีของผม
ท่ีต้องท าร่วมกับรัฐบาล ร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลท่ีต้องท าให้ส าเร็จ ไม่ใช่เรื่องง่าย นโยบาย  



  ๔๗๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๓๔/๒ 
 
ก็ต้องมีความคล่องตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะเห็นได้ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับโน่นปรับนี่ในทุก ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือนตามสถานการณ์ความรุนแรง
ของโรค ท่านเคยพูดไหมว่าเราจะต้องร่วมมือกันอย่างไร ถ้าท่านตีทุกโครงการ ทุกแผนงาน
ของรัฐบาลมันจะส าเร็จไหมล่ะครับ ไม่ส าเร็จหรอกครับ แล้วท่านจะท าอย่างไร ท่านตอบผม
มาสิ ปล่อยมันทุกอย่างไปเลย ฟรีท้ังหมด เกิดอะไรขึ้นมาแล้วจะท าอย่างไร กรุณารับผิดชอบ
ด้วยก็แล้วกันนะครับ  
  เรื่องการใช้งบประมาณจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นต้องคุ้มค่า  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวานท่านก็พูดไปถึงเรื่องเจ้าสัว นายทุน ผมพินอบพิเทา ผมไม่เคย 
ไม่เคยครับ ผมไม่เคยต้องท าอย่างนั้นกับใคร ผมมีศักดิ์ศรีของผม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
ผมไม่เคยเจรจานอกรอบ นอกกรอบ จะให้อะไรใคร ผมไม่เคยจริง ๆ ไม่ใช่นิสัยของผม  
ถ้าท่านโยงไปโยงมา คนนี้มีแซ่โน่นแซ่นี่ ตั้งแต่ปู่ตั้งแต่ย่า เผลอ ๆ ท่านก็โยงไปเป็นเชื้อสาย
เขาด้วยเหมือนกันนั่นล่ะ ถ้าสอบไปนาน ๆ เยอะ ๆ พูดอะไรกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับ  
ก็ขอสรุปอีกครั้งนะครับตัวเลขท้ังหมด ไม่ว่าจะด้านสาธารณสุข การใช้นโยบายการเงิน 
การคลังท่ีเข้มข้นในการดูแลเศรษฐกิจก็ท าให้ปัญหาใหญ่นั้นส่งผลรุนแรงน้อยกว่าท่ีควร 
จะเป็น แต่แน่นอนมันก็ต้องเป็นอยู่ แต่น้อยลงไหม เทียบกับประเทศอื่นว่าอย่างไร เราดีกว่า
ค่าเฉลี่ยของโลก ดีกว่าหลาย ๆ ประเทศหรือไม่ ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลขโกหก ไม่ใช่ตัวเลข
ท่ีผมสร้างขึ้นมาได้ เพราะมีการตรวจสอบโดยองค์กรระหว่างประเทศท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ังองค์กรชั้นน า ธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ ( IMF) ก็อ้างถึงในทางบวกของเรา การใช้เงิน
เยียวยาถึงมือประชาชนโดยตรง ก็ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับปากท้องของพี่น้อง
ประชาชน และแน่นอนครับวิกฤติครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มาก และอาจจะยังไม่จบ ผมเป็นรัฐบาลก็
จะขอทุ่มเทการท างานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถต่อไป ผมจะไม่ฟังอะไรท่ี
มันไม่ เกิดประโยชน์ ด้อยค่ากัน ว่ากันไป ดูถูกเหยียดหยามกันไป ไม่ เกิดประโยชน์กับ
ประเทศชาติอะไรเลย เพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาให้ช่วยระมัดระวังด้วย ---------------------- 
 
               - ๒๓๕/๑ 
 
 



  ๔๗๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๓๕/๑ 
 
เพราะประชาชนเฝ้าฟังอยู่ทางบ้าน เพราะฉะนั้นท่านต้องมีวิธีการใหม่ของท่าน มากกว่า  
การด้อยค่า มากกว่าการท่ีพูดจากระทบกระเทียบอะไรท านองนี้ ผมว่าไม่เกิดประโยชน์  
ในเมื่อเราต้องการท่ีจะพัฒนาปฏิรูปการเมืองของเรา สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
นะครับ วันนี้ เขาเชื่อมั่นในระบบการเมืองอย่างไร วันนี้ ท่านพูดว่าผมเข้ามา เข้ามา 
รัฐประหาร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ วันนี้มันปีอะไรแล้วครับ ปี ๒๕๖๔ แล้ว แล้วท่านกับผมมานั่งกัน
อยู่ตรงนี้มาด้วยอะไร รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันหรือเปล่า หรือมากันคนละฉบับ ผมไม่แน่ใจ
เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นจะมาอ้างต่อว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผม ผมไม่ต้องการ ก็เป็นเรื่อง
ของการท างานของท่านมาไม่ใช่หรือ ไม่ใช่ผมนี่ เพราะฉะนั้นก็ไปสู้กันก็แล้วกัน วันหน้าให้
ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับ อย่าเป็นคนเบื่อง่าย มันเบื่อเพราะอะไร เพราะมีปัญหาอะไร
หรือไม่ เพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรกันหรือเปล่า หรือได้น้อยเกินไป ไปคิด คิด คิด ทุกคนรู้ดี
อยู่แล้ว ผมไม่ไปก้าวล่วงใครท้ังสิ้น ผมจะไม่พูดอะไรท่ีมันไม่ใช่กฎหมาย อะไรท่ีไม่มีหลักฐาน
ผมจะไม่พูดเพราะมันยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงท่ีพิสูจน์ได้ ท่านบอกว่าเรื่องการปราบปรามยาเสพติด  
มีเยอะแยะไปหมด ท่านมาบอกผมสิครับ บอกผมมาเลย เขียนจดหมายมาให้ผมเลย  
ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่ีท่านว่าท้ังหมด เรื่องร้องเรียนส่งมาท่ีผม เขียนจ่า
หน้าซองมาถึงผมเลย และดูสิผมจะจับมันได้ไหม ไม่ว่าจะใครท้ังนั้น อย่าไปเกี่ยวข้องกับเขา 
ก็แล้วกัน เจ้าหน้าท่ีตรงไหนท่ีมีความผิด ถ้าไม่แจ้งมามันจะรู้ไหมล่ะครับ คนดีเขาก็ท างาน 
คนชั่วมันก็มีอยู่ทุกท่ี ไม่ใช่องค์กรมันเสียหาย ต ารวจท้ังหมดมันล้มเหลว แล้ววันนี้คดีความ
คดีอื่นท่ีเกิดขึ้น เร่ืองคดีอาญา คดีแพ่ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เราป้องกันให้คน 
๗๐ ล้านคนได้เท่าไร มันก็ปล้นจี้กันทุกวัน มีหรือไม่ ภาคใต้วันนี้ดูสิว่ามันส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ 
อย่างน้อยมันก็มีความคืบหน้า สถิติการก่อเหตุรุนแรงก็ลดลง ประชาชนก็มีความสุขมากขึ้น 
ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น ถ้าท่านมองจับเป็นจุด ๆ ท่านมองยางพารา แล้วยางพาราถ้าท่าน
พูดมาอย่างนี้  ยางพาราท่ีท่านว่านี้ เขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือไม่  
ท าแบบเดิมก็ได้แบบเดิมทุกอย่าง รัฐบาลคิดอย่างนี้นะครับ ถ้าท าแบบเดิมมันก็ได้แบบเก่า 
ถ้าโกหกมันก็ได้แบบเดิม มันก็ได้ไปวัน ๆ ผมไม่เคยโกหกใคร ผมยืนยันด้วยตัวเลข ยืนยันด้วย
ข้อเท็จจริง เพราะผมไม่ได้ท างานโดยผมคนเดียว ผมท างานโดยท้ังหมด องคาพยพท้ังหมด
ขับเคลื่อนไปมันอาจจะมีช้าบ้าง มันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็แจ้งมา ผมก็ด าเนินการให้ทุกที 
ปัญหาความเดือนร้อนท่ี ส.ส. ร้องเข้ามาให้มาชี้แจง สะพานโน้น สะพานนี้ แหล่งน้ าตรงโน้น 



  ๔๗๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๓๕/๒ 
 
ตรงนี้ ผมก็สั่งให้ไปแก้ไข จัดหางบประมาณไปเติมให้ ถ้ามันเร่งด่วน ผมก็ให้งบกลางไป  
โดยมติ ครม. ก็ให้ไป ผมก็ท ามาอย่างนี้ตลอด เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปมองดูก่อน ๗ ปีท่ีแล้ว
เป็นอย่างไร มันมีอะไรปรากฏมาแล้ว ผมจ าเป็นต้องกล่าวอ้าง ผมไม่อยากจะพูดจริง ๆ  
เดี๋ยวถ้าลืมกันนะ ลืมง่ายเหลือเกิน ก็ขอขอบคุณบรรดาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผ่านท่าน
ประธานสภาไปด้วยนะครับ ขอขอบคุณท่านประธานท่ีเคารพนะครับ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ท้ังฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน อะไรก็แล้วแต่ พรรคร่วมท้ังหมด เรามีปัญหาท่ียิ่งใหญ่กว่านั้น
คือปัญหาของประเทศชาติของเรา ไม่ใช่ปัญหาทางการเมืองอย่างเดียว ปัญหาภูมิภาค ปัญหา
ทะเลจีนใต้ ปัญหาประเทศรอบบ้านเรา เราจะต้องมาเจอปัญหาหนักกว่านี้อีกหลายปี จนกว่า
มันจะจบสิ้น คิดอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่มะงุมมะงาหรากันอยู่ตรงนี้ เอาความดีความชอบกันอยู่
ตรงนี้ แน่นอนผมท าอย่างนี้ไม่มีใครรักผม เพราะมันช้า สู้ท าง่าย ๆ เอาไป เอาไป เอาไป  
แจกให้หมด ง่ายกว่า แล้วเป็นอย่างไรครับ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาล่ะครับ ลืมไปแล้ว 
หรืออย่างไร ใครเป็นรัฐบาล เพราะฉะนั้นอย่าพูดเอาดีข้างเดียว ขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ 
  นายชวน  หลีกภั ย  (ป ระธานสภาผู้ แทนราษฎร)  :  ขอบคุณ ท่ าน
นายกรัฐมนตรีครับ  
  (นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน
ประท้วงค่ะ  
  นายชวน หลักภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ อมรัตน์ 
โชคปมิตต์กุล พรรคก้าวไกลค่ะ ดิฉันขอใช้สิทธิพาดพิงเมื่อสักครู่นี้นะคะ มาตรา ๖๙ ค่ะ  
เมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านไม่เคยโกหกใคร ในฐานะท่ีดิฉันเคยถูกโกหกมาแล้วนับ
ครั้งไม่ถ้วนนะคะ เริ่มตั้งแต่รัฐประหารก็โกหกไม่ต่ ากว่า ๕ ครั้งแล้วว่าท่านจะไม่ท า 
การรัฐประหารยึดอ านาจ แล้วหลังจากนั้นก็โกหกมาเรื่อย ๆ นะคะ อันนี้ประชาชน  
และสื่อมวลชนรู้ดี --------------------------------------------------------------------------------------- 
  
               - ๒๓๖/๑ 
 



  ๔๗๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๓๖/๑ 
 
แล้วล่าสุดนี้ท่ีท่านบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้เขียนจดหมายไปหาท่านแล้วท่านจะตอบ ดิฉัน
ขอให้ท่านมาตอบกระทู้สดในสภาเสียก่อน เพราะทุกครั้งท่ีตั้งกระทู้สดท่านไม่เคยมาตอบ 
กระทู้สดในสภาด้วยตัวเองเลย ขอบคุณมากค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่มีอะไรผิดข้อบังคับนะครับ 
ท่านขจิตรเชิญครับ 
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ขจิตร ชัยนิคม 
อาศัยข้อบังคับ ข้อ ๗๑ ท่านนายกรัฐมนตรีตอบผมเสียหายอยู่ข้อหนึ่ง เสียหายมาก ๆ  
ท่านตอบว่าการใช้งบประมาณเงินกู้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ท่านบอกว่ามันยังใช้ไม่ได้ มันใช้ยาก 
จะต้องมีระเบียบ ท่านไม่เข้าใจระเบียบหรืออย่างไร ท่านก็เคยเป็นรัฐบาล ตอบอย่างนี้ไม่ได้ 
แล้วท่านบอกเรื่องวัคซีน ปี ๒๕๖๓ มันยังไม่มีวิจัย ท่านบอกอย่างนี้ อันนี้ก็ถือว่าเจตนา 
จะหลอกหรือว่าตอบเอาตัวรอดหรือเปล่า ผมเข้าใจเรื่องระเบียบราชการเป็นอย่างดี เงินกู้
จากเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๓ ต้องใช้ได้แล้ว ตลอดปี ๒๕๖๓ ต้องซื้อได้แล้ววัคซีนถ้าเข้าใจ 
แล้วผมก็นั่งอยู่สภานี้ ได้ยินว่ากระทรวงสาธารณสุขบันทึกซื้อวัคซีน ๑๔,๐๐๐ ล้านกว่าบาท 
แล้วนายกรัฐมนตรีไม่อนุมัติจริงหรือเปล่า ผมแว่ว ๆ เท่านั้นนะ ผมไม่มั่นใจ แต่ผมยืนยันว่า
ผมเข้าใจระเบียบอย่างดี การออกพระราชบัญญัติเงินกู้ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ มาขอ
อนุมัติสภา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาต้องใช้ได้แล้ว แล้วท่านบอก 
ตอนนั้นวัคซีนยังไม่วิจัย มันไม่วิจัยอันเดียวท่ีท่านจะซื้อคือซิโนแวค (Sinovac) เท่านั้นเองครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ก็ถือว่าได้ชี้แจงในส่วนของ
ท่านขจิตรนะครับ มีสมาชิก ๒ ท่านท่ีรออยู่นะครับ คือคุณหมอวาโย อัศวรุ่งเรือง หลังจากนั้น 
ก็จะเป็นท่านวิโรจน์ ลักขณาอดิศร แต่ว่าท่าน ส.ส. ณัฐชาขอสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับ 
อนุญาตครับ 
  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์  (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ ผม ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล จากชาวบางขุนเทียนครับ เมื่อเช้านี้มีการตอบในสภาแห่งนี้ 
โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นั่นคือ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ซึ่งขณะนี้  
ก็อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ด้วย ผมขออนุญาตใช้สิทธิในการพาดพิงเนื่องจากว่ามีความเสียหาย
ในส่ิงท่ีผมได้อภิปรายเกิดขึ้น  



  ๔๗๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๓๖/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มันไม่ใช่เรื่องพาดพิงครับ 
ท่านตอบ แต่ว่าอนุญาตให้ถามได้ แต่ไม่ใช่เรื่องพาดพิงครับ 
    นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ 
ขออนุญาตสอบถามไปเนื่องจากว่าสิ่งท่ีผมอภิปรายนั้นอภิปรายมา ๑ ชั่วโมงเศษ ๆ ท่าน
รัฐมนตรีขึ้นมาตอบตอนเช้า ผมติดภารกิจอยู่ภายนอกห้องประชุม แล้วก็จะขอชี้แจง 
ตรงนี้ว่าอยากให้ท่านตอบชัด ๆ ในสภาแห่งนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ (Clip Video)  
ท่ีหน่วยงานของกองทัพได้ท าน าเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาจริงหรือไม่ และรูปต่าง ๆ  
จริงหรือไม่ การท่ีท่านยกมาบอกว่าลายเซ็นไม่เหมือน พิมพ์ชื่อผิด ผมไม่อาจท่ีจะไปสอน
ภาษาไทยให้ในกองทัพได้ เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถท่ีจะไประบุได้ว่าจะถูกหรือจะผิด  
ส่วนเลขรัน (Run) หนังสือภายในกองทัพผมคิดว่าเป็นเรื่องท่ีไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงของ 
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เพราะมันเป็นหนังสือภายในของภายใต้บังคับ
บัญชาของท่านเอง แต่สิ่งท่ีท่านต้องตอบชัด ๆ กับพี่น้องประชาชนวันนี้ว่าภารกิจปลอมตัว
เป็นประชาชนท่ีมอบหมายหน่วยงาน กรม กองต่าง ๆ เป็นความจริงหรือไม่ และภารกิจ
หลักฐานท่ีได้มาชี้แจงในสภาแห่งนี้กว่าชั่วโมงเศษ ๆ ในแต่ละภาพมีบุคคลจริง ๆ ยศจริง ๆ 
ชั้นยศจริง ๆ ผมไม่อาจไหว้วานเขามาถ่ายรูปได้หรอกครับ มันคือปฏิบัติการอะไร และ  
ในภาพเห็นชัดเจนว่ามีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารท่ีคอยท่ีจะลงความเห็น คอยท่ีจะไปด้อยค่า 
ฝ่ายตรงข้าม และคอยท่ีจะสนับสนุนงานของรัฐบาล นี่มันคือภารกิจของฝ่ายความมั่นคง 
ใช่หรือไม่ ส่วนเอกสารท่านบอกไม่จริง ผมบอกจริง ไปว่ากันในชั้นศาล ผมยินดีรับผิดชอบ  
ทุกเอกสารท่ีผมน ามาเสนอในท่ีนี้ --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๓๗/๑ 
 
 
 
 
 



  ๔๗๙ 
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และยินดีท่ีจะให้ศาลตัดสิน และขอเรียกเชิญพยานท้ัง ๑๐๐ คนตามบัญชีรายชื่อและพยาน 
รายชื่อ กอ.รมน. จังหวัดละ ๒๐ คนเพราะยกหูโทรศัพท์แล้ว เขาบอกเองว่าไม่ค่อยเต็มใจท า
สักเท่าไร แต่เป็นการบังคับบัญชา สายงานบังคับบัญชาท่ีส่งหนังสือมาขอความร่วมมือ 
ไปอบรม แล้วก็ ไม่ ได้ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติก็ เดี๋ ยวไปว่ากันในชั้นศาลครับว่า  ๑๐๐ คน 
ท่ีท่านส่งรายชื่อไปอบรมนี้เขาปฏิบัติภารกิจอะไร ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เราอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการก็ได้รับมอบหมายให้ตอบ แต่ว่าเมื่อพาดพิง 
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการจะชี้แจงได้ครับ อนุญาตครับ  
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)  :  ครับ 
ท่ีจริงผมก็ตอบไปชัดเจนแล้วนะครับว่าเอกสารหลักฐานท่ีให้มานั้นเป็นการตรวจสอบ 
ในเบื้องต้นว่าเป็นเอกสารท่ีไม่จริง ตอนนี้ กองทัพบกโดยกองทัพภาคท่ี ๒ ท่ีได้รับ 
ความเสียหายก็ก าลังตรวจสอบเอกสารท้ังหมดหรือว่าคลิป (Clip) หรือว่าสิ่งท่านได้มาแสดง
ในการอภิปรายนั้นว่าเป็นจริงหรือไม่ ในการด าเนินการต่อไปก็คงจะเป็นภาระหน้าท่ีของ
หน่วยท่ีได้รับความเสียหายก็คงจะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามท่ีท่านผู้ทรงเกียรติ  
ท่านได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ 
  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์  (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ  
นิดเดียวครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พอแล้วครับ 
  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ไม่ตอบโต้ครับ   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พอแล้วครับ ณัฐชาครับ
อนุญาตให้ท่านพูดได้เต็มท่ีแล้ว คือบังเอิญเราไม่ได้อภิปรายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการนะครับ 
  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  เมื่อสักครู่ท่ีท่านประธาน
บอกว่าไม่ได้อภิปรายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการครับ ผมจะชี้แจงว่า 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พอแล้วครับ ณัฐชาครับ  
ขออภัยด้วยอนุญาตให้ เต็มท่ีแล้วครับ เพื่อไม่ให้ เสียเวลา ต่อไปท่านสมาชิกท่ีรออยู่ 
 



  ๔๘๐ 
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นะครับ นายแพทย์วาโย อัศวรุ่งเรือง ท่านขอไว้ ๖๐ นาที หลังจากนั้นจะเป็นท่านวิโรจน์ 
ลักขณาอดิศร นะครับ เชิญคุณหมอวาโยครับ 
  นายวาโย อั ศวรุ่ ง เรือ ง (แบบบัญ ชี รายชื่ อ )  :  เรียน ท่ านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ กระผม วาโย อัศวรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลท่านประธานครับ ในญัตติวันนี้ นะครับท่านประธาน  
การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในส่วนของนายกรัฐมนตรี แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขครับ ขออนุญาตฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์น าสไลด์ (Slide) ขึ้นนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายวาโย อัศวรุ่งเรือง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ประเด็นท่ี
ส าคัญท่ีผมจะอภิปรายก็คือประเด็นตามญัตติเลย คือการบริหารราชการแผ่นดินท่ีล้มเหลว 
บริหารวิกฤติการณ์โควิด (COVID) ท่ีล้มเหลว ข้อกล่าวหาของผมครับท่านประธาน สั้น ๆ 
ง่าย ๆ คือผมกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งซื้อ
วัคซีนท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับสถานการณ์ ณ เวลาท่ีรู้หรือว่าควรรู้ว่าวัคซีนนั้นไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอกับสถานการณ์อีกต่อไป อาจจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านสั้น ๆ ง่าย ๆ 
ครับท่านประธานว่า นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีซื้อของท่ีใช้ไม่ได้ ณ เวลาท่ีรู้อยู่แล้วว่ามันใช้
ไม่ได้ วันนี้ครับท่านประธาน ถ้าเพื่อนสมาชิกหรือประชาชนท่ีอยู่ทางบ้านจะคาดหวังว่าจะได้
เห็นเอกสารลับ คลิป (Clip) เสียง ภาพลับ หรือข้อมูลลับอะไรต่าง ๆ จากผมนี่ก็ต้องเรียนว่า
อาจจะต้องผิดหวังครับท่านประธานเพราะว่าผมไม่มี ผมน าแต่ข้อมูลท่ีเป็นหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีเปิดเผยเป็นสาธารณะอยู่แล้วนะครับ ทุกคนรู้  แฟนคลับ 
(Fanclub) รู้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็ต้องรู้หรือควรรู้เช่นกัน จากข้อกล่าวหาของผม
ครับท่านประธาน จะไล่เรียง ๔ ค าถามท่านประธาน ๑. วัคซีนชนิดเชื้อตายมีประสิทธิภาพ
ต่อสายพันธุ์เดลตา (Delta) หรือไม่ เพียงใด และ ๒. ท าไมถึงต้องพูดถึงสายพันธุ์เดลตา 
(Delta) เพราะว่าสายพันธุ์ เดลตา (Delta) มันกลายเป็นสายพันธุ์ ท่ี ระบาดหลักอยู่ 
ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไร ---------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๓๘/๑  
 



  ๔๘๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๓๘/๑ 
 
และ ๓. เมื่อเราได้วันท่ีท่ีเราทราบว่าสายพันธุ์เดลตา (Delta) ระบาดหลักอยู่ในประเทศไทย 
และหลังจากนั้นเราทราบว่าวัคซีนมันใช้ไม่ได้ มันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หลังจากวัน
ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรียังสั่งซื้อ ดึงดันที่จะซื้อวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพต่อหรือไม่ 
ณ วันท่ีเท่าไร เป็นความผิดส าเร็จหรือยัง และสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
มีหน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมายหรือเปล่า จะต้องร่วมจมหัวลงท้ายรับผิดไปกับนายกรัฐมนตรี 
หรือไม่ แค่นี้เองครับท่านประธาน ตลอด ๖๐ นาทีไล่เรียงอยู่เท่านี้ เพราะฉะนั้นเรามาท่ี 
ค าถามแรกครับท่านประธานว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายมันมีประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์ 
เดลตา (Delta) หรือเปล่า ผมจะน าข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ไล่เรียงกันมา ๓ ล าดับ 
ดังต่อไปนี้ อันดับแรกก็คือวารสารทางวิชาการในระดับสากล ล าดับท่ี ๒ ท่ีเราไล่กันมา 
ก็คือผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทย และสุดท้ายในเชิงวิชาการ ในเชิงวิทยาศาสตร์ครับ 
ท่านประธาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเรารับฟังได้ แต่ว่าเรารับฟังเป็นหลักฐานในระดับอี 
(E) นะครับ เอกซ์เพิร์ตโอพิเนียน (Expert Opinion) เราจะไล่เรียงจากหลักฐานท่ีมีความ
น่าเชื่อถือสูงสุดไปสู่หลักฐานท่ีมีความน่าเชื่อถือในล าดับท่ีรองลงไป จริง ๆ ข้อมูลมันมี
เยอะแยะครับท่านประธาน ผมจะยกตัวอย่างแค่อย่างละอันเท่านั้นเอง อันแรกครับ 
ท่านประธาน ข้อมูลรายงานท่ีลงสู่วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ เปิดเผยเมื่อวันท่ี ๙ 
สิงหาคมท่ีผ่านมา เรื่องของความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคโควิด  ๑๙ (COVID-19)  
ในส่วนของไวรัสแล้วก็การกลายพันธุ์ซึ่งส่งผลกับประสิทธิภาพของวัคซีน วารสารวิชาการท่ีได้
เผยแพร่เรื่องนี้ชื่อว่า เนเจอร์ รีวิว อิมมูโนโลจี (Nature Review Immunology) มีตาราง
ครับท่านประธานผมสรุปมาให้ ตารางนี้นะครับ สีเหลืองเขาทดสอบวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ 
(Viral Vector) ในท่ีนี้เขาใช้ยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ส่วนช่องสีส้มคือวัคซีน
ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ครับท่านประธาน ในท่ีนี้เขาใช้ไฟเซอร์ (Pfizer) ครับ แต่ช่อง
ถัดไปจริง ๆ เป็นโมเดอร์นา (Moderna) แล้วก็มีจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & 
Johnson) มี โนวาแวกซ์  (Novavax) ด้ วยในส่ วนอื่ น  แต่ วันนี้ เรา ไม่พู ดถึ งก็ แล้ วกัน  
ส่วนสุดท้ายช่องขวาสุดกรอบสีแดงอันนี้คือโคโรนาแวค (CoronaVac) วงเล็บเอาไว้ว่า 
ซิโนแวค (Sinovac) เพราะว่าชื่อจริง ๆ ของยี่ห้อมันคือโคโรนาแวค (CoronaVac) ซิโนแวค 
(Sinovac) เป็นบริษัทท่ีผลิตขึ้นมาก็กล่าวไว้ให้เข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีพูดต่อไป 
ทางด้านซ้ายมือเขาเปรียบเทียบหลายสายพันธุ์ ท้ังสายพันธุ์ดั้งเดิมอู่ฮั่น (Wuhan) สายพันธุ์ 



  ๔๘๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๓๘/๒ 
 
อัลฟา (Alpha) เบตา (Beta) แกมมา (Gamma) จนมาถึงเดลตา (Delta) ในกรอบสีฟ้า 
ท่ีเราสนใจกันในวันนี้  อันแรก สีเหลืองมาจับคู่กับเดลตา (Delta) สีฟ้า ประสิทธิภาพ  
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) อยู่ประมาณสัก ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์  ประมาณนี้ 
ท่านประธานครับ อันนี้วารสารวิชาการระดับโลกรายงานออกมา ในส่วนสีส้ม ไฟเซอร์ 
(Pfizer) ประสิทธิภาพอยู่ประมาณ ๘๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ไม่ถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ดี แต่ในส่วนท่ี 
ส าคัญครับท่านประธานคือซิโนแวค (Sinovac) วัคซีนเชื้อตายเขียนว่า อันโนว์น (Unknown) 
ภาษาไทยจะแปลว่าไม่ทราบ หรือแปลว่าไม่ปรากฏข้อมูลก็ได้ หมายความว่าอย่างไรครับ 
ท่านประธาน หมายความว่า ณ วันท่ี ๙ สิงหาคม ในระดับโลกมีรายงานว่าวัคซีนชนิดเชื้อตาย 
ท่ีชื่อยี่ห้อว่า โคโรนาแวค (CoronaVac) ผลิตโดยบริษัทซิโนแวค (Sinovac) ไม่มีข้อมูล
ปรากฏครับท่านประธานว่าสามารถต่อกรหรือว่ารับมือกับสายพันธุ์เดลตา (Delta) ได้ จริงอยู่ครับ 
ท่านประธานถ้าไล่ไปดูบน ๆ ตอนสายพันธุ์อู่ฮั่น (Wuhan) ได้ถึง ๕๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์ครับ  
ยังพอใช้ ได้ครับ  สายพันธุ์แกมมา (Gamma) พอมีข้อมูลครับอยู่ ท่ี  ๕๑ เปอร์ เซ็นต์  
แต่สายพันธุ์เดลตา (Delta) ท่ีผมได้ตั้งสมมุติฐานเมื่อสักครู่ไว้ว่าเป็นสายพันธุ์ท่ีระบาดหลัก 
อยู่ในประเทศไทย วัคซีนชนิดเชื้อตายยี่ห้อนี้ ไม่ปรากฏข้อมูล หมายความว่าอย่างไร  
ท่านประธานครับ จริง ๆ มันไม่ใช่หน้าท่ีผมและไม่ใช่หน้าท่ีของประชาชนเลยนะครับ 
ท่ีต้องมาพิสูจน์ทราบว่าวัคซีนท่ีรัฐบาลสั่งซื้อนี้มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ มันเป็นหน้าท่ี 
ของผู้ใช้เงินภาษีของประชาชนครับท่านประธานท่ีจะต้องบอกและชี้แจงตัวเองว่าสิ่งท่ีฉันซื้อ 
มันมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ หลายท่านอาจจะถามว่าแล้ววารสารวิชาการที่คุณหมอยกมานี้ 
มัน เชื่ อถื อ ได้หรือ เปล่ า เน เจอร์  รี วิ ว  อิ ม มู โน โลจี  (Nature Review Immunology)  
มีค่าอิมแพกต์ แฟกเตอร์ (Impact Factor) ย้อนหลัง ๒ ปีอยู่ท่ี ๔๐.๓๕๘ อิมแพกต์ แฟกเตอร ์
(Impact Factor) แบบเรียลไทม์ (Real time) ในปี ๒๐๒๑ อยู่ท่ี ๕๓.๓ เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่ง 
ว่ามันคืออะไร ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๓๙/๑ 
 
 
 



  ๔๘๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๓๙/๑ 
 
แต่ผมยืนยันครับท่านประธานว่าอิมแพกต์แฟกเตอร์ (Impact Factor) ระดับนี้สูงมาก ๆ อยู่
ในท็อป ๑๐ (Top 10) ของโลกเลย เมื่อสักครู่ผมจบในเรื่องของวารสารวิชาการระดับโลก 
นะครับ  ผมมาต่อท่ีการศึกษาในประเทศไทย การศึกษานี้เป็นพรีปรินต์ (Preprint) ครับ 
ท่านประธาน ลงในอินเทอร์เน็ตอาร์ไคฟว์ (Internet Archive) ก่อน เขาศึกษาเร่ืองการลดลง
ของภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสโควิด (Virus COVID) กลายพันธุ์ในผู้ ท่ีได้รับวัคซีนซิโนแวค 
(Sinovac) มา เปรียบเทียบกับผู้ท่ีหายป่วยตามธรรมชาติ เผยแพร่เมื่อวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม 
ท่ีผ่านมา ซึ่งท าโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วก็คณะแพทย์ของโรงพยาบาล
รามาธิบดี รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วย เขาสรุปออกมาอย่างนี้ครับท่านประธานว่า วัคซีน
โคโรนาแวค (CoronaVac) ด้านซ้าย ในกรอบสีส้มด้านบนก็คือซิโนแวค (Sinovac) แล้วก็
เทียบกับผู้ท่ีหายจากการติดเช้ือปีท่ีแล้ว แล้วก็ผู้ท่ีหายจากการติดเชื้อปีนี้ กลับสายพันธุ์อู่ฮั่น 
(Wuhan) สายพันธุ์อัลฟา (Alpha) สายพันธุ์เบตา (Beta) แล้วก็สายพันธุ์เดลตา (Delta)  
มาดูท่ีช่องขวาสุดครับท่านประธาน ผู้ท่ีผู้ติดเชื้อปีนี้แล้วหายมีความสามารถในการต่อกรกับ
สายพันธุ์ เดลตา (Delta) ได้ถึ ง ๙๓ .๓๓ เปอร์ เซ็นต์  ส่วนถ้ าคน ท่ีหายจากปี ท่ีแล้ว 
มีความสามารถอยู่ท่ี ๘๖.๗ เปอร์เซ็นต์ครับประธาน แต่ท่านประธานดูในกรอบสีแดงครับ  
ซิโนแวค (Sinovac) กับสายพันธุ์เดลตา (Delta) ต่อกรได้แค่ ๔๘.๓๓ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับ
ท่านประธาน ดับเบิลยูเอชโอ (WHO) รับรองคุณภาพของวัคซีนคือต้องเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
ตอนแรกซิโนแวค (Sinovac) ได้ ๕๐.๔ ก็ผ่านมาพอดีนะครับ แต่ก็ถือว่าผ่าน แต่ตอนนี้ 
ถ้าเป็นสายพันธุ์เดลตา (Delta) ไม่ผ่านแล้วนะครับ แต่ถามว่าท าไมดับเบิลยูเอชโอ (WHO) 
ถึงไม่ถอดซิโนแวค (Sinovac) ออก ท่านประธานก็ต้องให้ความเป็นธรรมครับ สายพันธุ์อู่ฮั่น 
(Wuhan) จากงานศึกษานี้เขาต่อกรได้ถึง ๙๘ เปอร์เซ็นต์ สายพันธุ์อัลฟา (Alpha) ต่อกรได้ 
๗๕ เปอร์เซ็นต์ สายพันธุ์เบตา (Beta) ต่อกรได้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าต้องให้ความ
เป็นธรรมครับท่านประธาน เพราะตอนแรกซิโนแวค (Sinovac) มันพอใช้ได้ ผมเองและ
พรรคก้าวไกลก็ยังออกมาช่วยประชาสัมพันธ์อยู่เลยครับท่านประธานว่าไปฉีดเถอะ ตอนนั้น
นะครับ ฉีดดีกว่าไม่ฉีด กันตายแต่ไม่กันติดก็ยังดี แต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว 
ข้างล่างท่ีผมดาวเอาไว้นะครับคือเอ็นเอบี (NAb) ย่อมาจากค าว่า นิวทราไลซิง แอนติบอดี 
(Neutralizing Antibody) ตัวนี้เป็นการตรวจ ภูมิคุ้มกันท่ีจ าเพาะเจาะจงมาก เดี๋ยวผม
อธิบายต่อไป แล้วถามว่าการศึกษาในประเทศไทยตอนนี้มันไปถึงไหนแล้ว ได้ตีพิมพ์ครับ  



  ๔๘๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๓๙/๒ 
 
ได้เผยแพร่สู่วารสารวิชาการระดับโลกแล้วคือ แลนเซต อินเฟคเชียส ดีซีสเซด (Lancet 
Infectious Diseased) ได้เผยแพร่เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม เรื่องภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโควิด 
(COVID) กลายพันธุ์ท่ีเกิดจากวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) มันต่ ากว่าการติดเช้ือจริง ท้ายท่ีสุด
การศึกษาและงานวิจัยของไทยท่ีคณะแพทย์รามาธิบดีท า ท่ีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย 
มหิดลท า ก็ได้ก้าวเข้าสู่วารสารวิชาการระดับโลกและเผยแพร่สู่ท่ัวโลกไปแล้ว ถามว่าแลนเซต 
อินเฟคเชียส ดีซีสเซด (Lancet Infectious Diseased) มีอิมแพกต์แฟกเตอร์ (Impact 
Factor) เท่าไร ผมก็เอามาอ้างอิงให้อยู่ท่ีประมาณ ๒๕ กว่า ๆ ๒๕.๐๗๑ ถ้าใครฟังแล้ว 
ยังงง ๆ นะครับท่านประธาน เอาล าดับมาให้ดูเลยครับว่าการจัดล าดับโดยเอสเจอาร์ (SJR) 
เจอร์นอล แรงกิง (Journal Ranking) เขาจัดอันดับของวารสารวิชาการทางการแพทย์ระดับ
โลกนะครับ  เนเจอร์ รีวิว อิม มู โนโลจี  (Nature Review Immunology) ท่ี  ๕๐ กว่า 
เมื่อสักครู่นี้อยู่อันดับ ๒ ของโลกครับท่านประธาน เดอะแลนด์เซต (The Lancet) อยู่อันดับ 
๖ ครับ ในโลกใบนี้มีวารสารทางวิชาการทางการแพทย์เป็นพันเป็นหมื่นครับ อันนี้อยู่ระดับ 
ท็อป ๑๐ (Top 10) ครับท่านประธาน เชื่อถือได้ หลักฐานสุดท้ายคือหลักฐานความเห็นของ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผมขออนุญาตอ้างอิงค าพูดของท่านศาสตราจารย์ ดอกเตอร์นายแพทย์
ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผมยืนยันกับท่านประธานครับว่าไม่เสียหายแน่นอน ท่านได้ให้ความรู้ 
กับพวกเราเอาไว้ในแพลตฟอร์ม (Platform) ท่ีชื่อว่าคลับเฮาส์ (Clubhouse) เมื่อวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม ช่วงทุ่มครึ่งถึงสามทุ่ม ใครอยากอ่านเต็ม ๆ อย่าเพิ่งไปครับ ไหนใครอยากอ่าน 
เต็ม ๆ สแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) เข้าไปดูได้ครับ อาจารย์ได้ให้ความกรุณาอนุญาตให้
สามารถถามชวเลขและเผยแพร่ข้อมูลนี้สู่สาธารณะอยู่แล้ว ข้อมูลท่ีผมยกมาท้ังหมดวันนี้คือ
ข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในสาธารณะ เป็นข้อมูลท่ัวไปท่ีเข้าถึงได้ อาจารย์สรุปง่าย ๆ ครับว่าผมเอง 
ผมเห็นด้วยว่าต่อไปนี้ ซิ โนแวค (Sinovac) ไม่ควรจะต้องสั่ งอีกแล้ว ถ้าท่านไม่ เชื่ อ 
การศึกษาวิจัยระดับโลก ถ้าท่านไม่เชื่อการศึกษาวิจัยไทยท่ีก้าวสู่ระดับโลก ท่านน่าจะเชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญบ้าง นี่คือตั้งแต่วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ผมขออนุญาตยกบางท่อนบางตอนท่ีอาจารย์
ประสิทธิ์ได้ให้ความกรุณาให้ข้อมูลกับพวกเราเอาไว้ อาจารย์ท่านบอกอย่างนี้ครับว่า ----------- 
 
               - ๒๔๐/๑ 



  ๔๘๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๔๐/๑ 
 
ผมอธิบายตรงนี้ เลยนะ ประมาณ ๓ อาทิตย์ผ่านมาแล้ว คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
มีอาจารย์ปิยะสกล ก็อดีตคณบดีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็อีก 
หลาย ๆ คน ผมด้วยหนึ่งในนั้น จริง ๆ วันนั้นเราสรุปไปแล้วด้วยสถานการณ์ซึ่งในเวลานั้น
เรามี เดลตาแวเรียนต์  (Delta Variant) ก็คื อสายพันธุ์ เดลตา (Delta) อยู่ป ระมาณ  
๕๐ เปอร์เซ็นต์ของท่ีระบาดอยู่ในประเทศไทย เราคาดการณ์ว่ามันขึ้นต่ออีกแน่นอน  
แต่ตอนนั้นเราสรุปไปแล้วคนท่ีได้ซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็มน่าจะไม่พอ น่าจะจ าเป็นต้องได้ 
บูสเตอร์ (Booster) และถ้าจะต้องได้บูสเตอร์ (Booster) เราคิดว่ามีแค่ ๒ ทางออกเท่านั้น
ครับประธาน คือวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) หรือไวรัลเวกเตอร์ (Viral Vactor) 
ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม อาจารย์ยังพูดต่ออีกนะครับว่ามันมีความเสี่ยงครับ โดยเฉพาะ 
เดลตา (Delta) นี้ ตั้งแต่ผมเริ่มเน้น ผมนี่คืออาจารย์ประสิทธิ์นะครับ ไม่ใช่ผมวาโยนะครับ 
เร่ิมเน้นเรื่องเดลตา (Delta) ผมก็จะพยายามพูดเรื่องว่าต้องมีบูสเตอร์โดส (Booster Dose) 
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมตอบไม่ได้จริง ๆ ว่า แต่ความเห็นผมถ้า ศบค. ยอมรับท่ีเราเสนอไปแสดง
ว่าอะไรครับ ศบค. เขายอมรับแล้วว่าซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็ม ไม่พอ แล้วเราก็พูดเรื่องนี้
มาเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะครับ ท่ีเราแต่ละกรรมการ ผมก็คิดว่าการท่ีกรรมการแต่ละชุด
ยอมรับก็ต้องแปลว่าเขายอมรับความจริงว่าซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็มนี้ไม่พอ อาจารย์พูด
ค าว่าซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็มไม่พอภายในช่วงเวลาประมาณ ๑๐ วินาที ผมสรุปนะครับ
ประธาน จากหลักฐานท่ี ๑ หลักฐานท่ี ๒ หลักฐานท่ี ๓ ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นตรงกัน ศบค.  
ก็เห็นแล้วครับ ไม่อย่างนั้นตอนนี้คงไม่มาพูดถึงเรื่องมีบูสเตอร์โดส (Booster Dose) การฉีด
ไขว้อะไรต่าง ๆ คือซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็ม ไม่พอจริง ๆ จ าเป็นต้องได้วัคซีนชนิดอื่นเพ่ิม 
แต่ท่านประธานครับ ถ้าเราคิดตาม ไล่เรียงท่ีผมพูดมาจะต้องเกิดค าถามขึ้นมาค าว่า แล้วคน
ท่ีฉีดให้ซิโนแวค (Sinovac) ไปเข็มหนึ่งจะท าอย่างไร จะดึงดันท่ีซิโนแวค (Sinovac) เป็น 
เข็มท่ี ๒ ให้เขาหรือเปล่า ไม่ได้ครับท่านประธาน รู้อยู่แล้วว่าฉีดไปมันไม่พอ จะดึงดันเอายา
ตัวนี้วัคซีนตัวนี้ปักเข้าไปสู่แขนของประชาชนให้เขาเกิดความเสี่ยงต่ออาการแพ้ ให้ เขาเกิด
ความเส่ียงต่อผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์ ให้เขาเกิดความเส่ียงความเจ็บป่วยโดยท่ีไม่จ าเป็น 
ผิดจริยธรรมทางการแพทย์แน่นอนครับท่านประธาน แบบนี้เป็นการละเมิดด้วยซ้ า อาจจะ
ผิดถึงอาญาขั้นฐานท าร้ายร่างกาย แบบนี้ท าไม่ได้ครับ ตรงนี้มันเลยเกิดเป็นค าถาม  
นักวิทยาศาสตร์และคุณหมอต่าง ๆ จึงเกิดค าถามวิจัยขึ้นมาครับประธานว่าจะท าอย่างไร  



  ๔๘๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๔๐/๒ 
 
จะเอาอะไรมาฉีดให้เขานะครับกับคนท่ีฉีดยาซิโนแวค (Sinovac) ไป ๑ เข็ม ผมเชื่อเหลือเกิน
ครับว่าเมื่อสักครู่นี้คือท่ีมาของค าถามงานวิจัยนี้ งานวิจัยโดยศูนย์วิจัยเครดิตคณะแพทย์ 
ศิริราชท่ีผมจบมานี่ล่ะ เผยแพร่ไว้เมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคมท่ีผ่านมา ตรวจอย่างนี้ครับ 
ท่านประธาน เขาตรวจภูมิคุ้มกันของคนท่ีฉีดซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็ม ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ๒ เข็ม ฉีดซิ โนแวค (Sinovac) เข็มหนึ่ ง แล้วก็ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) บางคนก็ไปฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ก่อน แล้วค่อยไปฉีด 
ซิโนแวค (Sinovac) แล้วก็มีซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็ม แล้วก็บูสต์ (Boost) ด้วยแอสตรา 
เซนเนก้า (AstraZeneca) แล้วก็ซิ โนแวค (Sinovac) ๒ เข็ม บูสต์  (Boost) ซิ โนฟาร์ม  
(Sinopharm) ครบถ้วนครับท่านประธาน แต่เขาตรวจเป็นไอจีจี ( IGG) ครับ ข้างบนสไลด์ 
(Slide) นี้ผมไม่เอาแล้วกันนะครับ ผมขอไปอีกสไลด์ (Slide) หนึ่ง ถัดไปครับ ดาวด้านซ้าย
เขาตรวจเป็นนิวทราไลซิง แอนติบอดี (Neutralizing Antibody) มันต่างกันอย่างไรครับ 
ท่านประธานครับ ขออนุญาตอธิบายง่าย ๆ การตรวจภูมิคุ้มกันเสมือนการตรวจจ านวนทหาร
ท่านประธาน สมมุติว่าห้องเอ (A) มีทหาร ๑๐๐ คน ห้องบี (B) มีทหาร ๑๐๐ คนเหมือนกัน 
ห้องเอ (A) ถูกสอนโดยอาจารย์เอส (S) ห้องบี (B) ถูกสอนโดยอาจารย์พี (P) ๑๐๐ คน
เหมือนกันนะครับ สอนให้ไปยิงเป้าแล้วเอาไปทดสอบว่ายิงผ่านไหม ห้องเอ (A) มีทหาร 
๑๐๐ คน แต่ยิ่งผ่านเกณฑ์ ๒๐ คนเอง ส่วนห้องบี (B) มีทหาร ๑๐๐ คนเหมือนกัน แต่ยิง
ผ่านเกณฑ์ ๖๐ คน การตรวจไอจีจี (IGG) เฉย ๆ บอกจ านวนทหารได้ว่ามี ๑๐๐ คน  
แต่ความสามารถในการต่อต้านเชื้อจริง ๆ มันไม่เท่ากันครับ อันนี้ละ่คือการตรวจนิวทราไลซิง 
แอนติบอดี (Neutralizing Antibody) ซึ่งงานนี้ เขาตรวจรับ งานของคณะแพทย์รามา  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก็ตรวจแบบนี้ ออกมาซ้ายสุดครับท่านประธาน  
เส้นสีแดง ซิโนแวค (Sinovac) เตี้ยครับ เส้นกลางเห็นไหมครับเตี้ย เส้นเหลืองกับเส้นน้ าเงิน
คือแถว ๒ กับแถว ๓ จากด้านซ้ายดู เท่า ๆ กัน อันนี้อะไรครับ แอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ๒ เข็ม เทียบกับซิโนแวค (Sinovac) บวกแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
 
               - ๒๔๑/๑ 
 



  ๔๘๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ               ศิริลักษณ์ ๒๔๑/๑ 
 
แต่เส้นถัดไปคือแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มหนึ่ง แล้วก็ซิโนแวค (Sinovac) อีก 
เข็มหนึ่ง อันนี้เห็นไหม พอ ๆ กับฉัดซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็มอันแรกเลยนะครับ อันท่ี ๕ 
ถัดไปคือไฟเซอร์ (Pfizer) ครับ ก็ยังสูงกว่า แต่ข้อสังเกตอย่างนี้ ครับท่านประธานก็คือว่าของ
ไฟเซอร์ (Pfizer) เขาตรวจตอน ๔-๘ สัปดาห์ไปแล้วหลังจากท่ีฉีด แต่อันอื่นเขาตรวจท่ี ๒ 
สัปดาห์หลังฉีดครับ ภูมิยังเยอะอยู่ แต่ผมเข้าใจผู้วิจัยครับท่านประธาน เพราะว่าไฟเซอร์ 
(Pfizer) มันไม่มีฉีดในประเทศไทยครับ เขาต้องเอาคนท่ีไปฉีดจากเมืองนอกมา ฉีดจาก
ประเทศอเมริกามา แล้วบินเข้ามาเมืองไทยเอามาตรวจเลยได้ไหมครับ ไม่ได้ครับ โดนกักตัว
อีกรอบหนึ่งครับ กว่าจะเข้างานวิจัยอะไรกว่าจะได้ตรวจกันก็ล่าช้ากันไป อันนี้เข้าใจถึง
ข้อจ ากัดงานวิจัย มันเลยมีเอ็น (N) แค่ ๑๐ เองครับท่านประธาน ในกรอบสีแดงจุดประนี้ 
เอ็น ๑๐ (N 10) แปลว่าอะไรครับ ตรวจ ๑๐ คน ก็มีตรวจได้ขาหนึ่ง ๑๐ คนบ้าง ๓๐ คนบ้าง  
อันนี้เป็นสไลด์ (Slide) ต่อเนื่องมาครับ ก็คือซิโนแวค (Sinovac) บวกซิโนแวค (Sinovac) 
และแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ได้ภูมิเท่านี้ ส่วนซิโนแวค (Sinovac) บวกซิโนแวค 
(Sinovac) แล้วก็บวกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เป็นตัวบูสเตอร์ (Booster) ก็ได้ภูมิอีกเท่านี้  
ในการแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ของศูนย์วิจัยของโรงพยาบาลศิริราชก็บอกว่า
แบบนี้ไม่พอ ไม่แนะน านะครับ เพราะว่าอะไรท่านประธานครับ ความส าคัญก็คือซิโนแวค 
(Sinovac) กับซิโนฟาร์ม (Sinopharm) มันเป็นวัคซีนชนิดเช้ือตายเหมือนกัน ก็ไม่ได้เหมาะ 
ท่ีจะเอามาบูสต์ (Boost) กันเอง อันหนึ่งก็ต่างกันท่ีว่าอันหนึ่งฟรีอันหนึ่งเสียสตางค์ว่า 
อย่างนั้นเถอะ แล้วถามครับ ท่านประธานครับ อันนี้ไม่เสียหายนะครับ ภาพขึ้นปรากฏอยู่
ท่ัวไป ส่วนรัฐมนตรีท่ีไม่เกี่ยวข้องในตอนนี้ผมก็ได้เซนเซอร์ (Sensor) ท่านไปแล้วนะครับ  
จะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่รู้เร่ืองไม่ได้ครับ
ท่านประธาน อาจารย์ผมยืนอยู่ เบอร์ ๓ จากทางซ้าย อาจารย์ประสิทธิ์ ถัดมาอาจารย์อุดม 
อดีตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของผมเหมือนกัน ถัดมาอาจารย์ปิยะสกลครับ  
เมื่อสักครู่ก็เป็นกรรมการท่ีอาจารย์ประสิทธิ์พูดถึงอยู่เหมือนกัน ก็เป็นอดีตคณะแพทย์ 
ศิริราชพยาบาลผมเหมือนกันครับ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๓ ท่านเลย 
รายล้อมอยู่ ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีด้วย ประชุมร่วมกันครับ ท่านรู้ครับ  
ผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านเขาทราบ คุณหมอทุกคนก็ทราบข้อมูลเหล่านี้ และผมเชื่อเหลือเกิน
ว่าอาจารย์ของผมท้ังหลายได้พยายามบอกท่านแล้ว ท่านรู้แน่ ๆ ท่านจะบอกท่านไม่รู้ไม่ได้  



  ๔๘๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ               ศิริลักษณ์ ๒๔๑/๒ 
 
อันนี้คือสไลด์ (Slide) ท่ีส าคัญแทบจะท่ีสุดเลยครับ ศบค. มีมติของคณะรัฐมนตรีสั่ งซื้อ  
ซิโนแวค (Sinovac) เพิ่มอีก ๑๒ โดส เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พอสั่งซื้อปุ๊บประชาชนออกมา
วิพากษ์วิจารณ์เยอะ ก็เลยต้องออกมาชี้แจงในอีก ๒ วันถัดไป คือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ชี้แจงมา 
๒ เหตุผล เหตุผลแรกบอกว่าเดือนหนึ่งฉันต้องการท่ีจะได้วัคซีนประมาณ ๑๐-๑๕ ล้านโดส  
แต่แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ส่งให้ฉันได้แค่ ๕ ล้านโดส เพราะฉะนั้นก็เลยต้องซื้อ 
มาถมเพ่ิม ก็เลยขอซื้อซิโนแวค (Sinovac) มาถมเพ่ิม ส่วนเหตุผลข้อท่ี ๒ ท าไมถึงต้องเป็น 
ซิโนแวค (Sinovac) ล่ะ ก็เพราะว่าการฉีดซิโนแวค (Sinovac) เข็มหนึ่งแล้วมาฉีดแอสตร้า
เซนเนก้า (AstraZeneca) มันได้ภูมิกันพอ ๆ กับฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  
๒ เข็ม แต่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มแรกมันเว้น ๘-๑๒ สัปดาห์ ๒-๓ เดือน
ว่าอย่างนั้นเถอะท่านประธาน กว่าจะได้ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) อีกเข็มหนึ่ง 
เพราะฉะนั้นการฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ก่อน แล้วฉีดซิโนแวค (Sinovac)  
มันใช้เวลาประมาณเดือนเดียว มันเร็วกว่าครับ เขาอ้างอย่างนี้ครับท่านประธาน และภายหลัง
จากนั้นวันเดียวครับ วันท่ี ๑๙ ทางโรงพยาบาลศิริราชรีบประกาศเลยครับ รีบประกาศผล
การศึกษาเมื่อสักครู่นี้ออกมาเป็นสไลด์ (Slide) ๔ แผ่น ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ครับ 
ข้อมูลตรงกันเป๊ะเลย ข้อมูลท่ีอ้างวันท่ี ๑๘ ตรงกับข้อมูลของทางโรงพยาบาลศิริราชวันท่ี ๑๙ 
เป๊ะเลยครับท่านประธาน ทีนี้ เราในฐานะท่ีเราเป็นนักกฎหมาย จริง ๆ ไม่ต้องนักกฎหมาย 
ก็ได้ครับท่านประธานครับ ประชาชนท่ีติดตามกันฟังดูอยู่ก็ต้องเอ๊ะไหมท่านประธาน ว่าอ้าว 
หลักฐานยืนยันท่ีจะบอกว่าเป็นเหตุผลของท่านว่าท่านซื้อนี้มันออกวันท่ี ๑๙ แต่การกระท า
ของท่านท่ีท่านสั่งซื้อท่านซื้อวันท่ี ๑๖ ณ วันท่ี ๑๖ ไม่มีข้อมูลของวันท่ี ๑๙ ณ วันท่ี ๑๖  
มีข้อมูลแต่ ๓ อันข้างบนท่ีผมได้ไล่เรียงไป ข้อมูลระดับโลก ข้อมูลในประเทศไทยและก้าวสู่
ระดับโลก ความเห็นของผู้เช่ียวชาญคณะกรรมการต่าง ๆ ณ วันท่ี ๑๖ บอกว่าไม่ควรส่ังแล้ว 
ข้อมูลโผล่มาวันท่ี ๑๙ มาทีหลังครับท่านประธาน ความผิดส าเร็จไปแล้ว และยิ่งไปกว่านั้น 
มีค าสั่งของกระทรวงสาธารณสุขให้ฉีดวัคซีนแบบไขว้ ฉีดสลับกัน ตั้งแต่วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม 
ตอนนั้นท่านใช้ข้อมูลอะไร ไม่มีข้อมูลอะไรใด ๆ เลย ข้อมูลท่ีจะบอกว่ามีประสิทธิภาพ  
ก็ยังไม่ปรากฏ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๒/๑ 



  ๔๘๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๔๒/๑ 
 
แต่สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคืออะไรรู้ไหมครับท่านประธาน ข้อมูลท่ีจะบอกว่ามันปลอดภัย เฟิสต์ ดู 
โน ฮาม (First do no harm ) ครับท่านประธานครับ ศิริราชสอนผมมาแบบนี้ เอฟฟิเคซี 
(Efficacy) หรือประสิทธิภาพอาจจะมาทีหลัง แต่อันดับแรกต้องปลอดภัยก่อน ข้อมูล 
เรื่องความปลอดภัยนี้นะครับ เอาจริง ๆ จนบัดนี้ในเรื่องของสูตรการการฉีดไขว้ก็ยังไม่มี  
แล้วท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีเอาสิ่งเหล่านี้ไปออกเป็นนโยบายของรัฐ ใช้ข้อมูล
จาก ๔ สไลด์ (Slide) ไปออกนโยบายรัฐ มีผลกระทบกับชีวิตของประชาชน ๗๐ ล้านคนครับ
ท่านประธาน ข้อมูลท่ีกลุ่มตัวอย่างหลักสิบ สแตนดาร์ดเรจีเมน (Standard Regimen) 
หลักสูตรการฉีดแบบปกติเขาศึกษาคนเป็นหมื่นคนครับท่านประธาน อันนี้หลักสิบ ยังไม่ได้
เผยแพร่ผ่านกระบวนการตรวจสอบ ยังไม่มีการพรีวิว (Preview) ยังไม่ได้มีแม้แต่พรีพรินต์ 
(Preprint) ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างถูกต้องท่านเอา ๔ สไลด์ 
(Slide) นี้มาอ้างย้อนหลังในสิ่งท่ีท่านได้กระท าไปแล้วก่อนท่ีข้อมูลนี้จะออกด้วยซ้ า แบบนี้ 
มันถูกต้องหรือครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านประธาน เพื่อนสมาชิก แล้วก็ประชาชน 
ท่ีติดตามอยู่ทางบ้านคงตอบได้ว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายมันมีประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์เดลตา 
(Delta) หรือเปล่าผมคงไม่ต้องพูดซ้ า ผมพูด ๒ ค าถาม ในค าถามท่ี ๒ กับ ๓ ว่าสายพันธุ์เดลตา 
(Delta) เป็นสายพันธุ์ ท่ี ระบาดหลักในประเทศไทยตั้ งแต่ เมื่ อ ไร แ ล้วรัฐมนตรีกับ 
นายกรัฐมนตรียังคงดึงดันท่ีจะสั่งซื้อวัคซีนท่ีไม่มีประสิทธิภาพกับสายพันธุ์ดังกล่าวอยู่ 
หรือเปล่า ขออนุญาตยกของอาจารย์ประสิทธิ์มาอีกนิดหนึ่งนะครับ อาจารย์บอกว่า 
เมื่อประมาณ ๓ อาทิตย์ผ่านมาแล้ว ส าคัญอย่างไรครับ ข้างล่างครับ ท่านพูดไว้ท่ีวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคมครับท่านประธาน ๓ สัปดาห์ก่อนก็คืออะไรครับ ปลายเดือนมิถุนายน เรามีเดลตา 
แวเรียนต์ (Delta Variant) ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์ว่าจะขึ้นแน่ ๆ ไม่มีลด ข้อมูลจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผมยกกราฟเขามาเลย ปลายเดือนมิถุนายนคือช่องไหนครับ  
ช่องท่ี ๒ จากซ้ายท่านประธานครับ สายพันธุ์เดลตา (Delta) ระบาดอยู่ท่ี ๑๖.๖ เปอร์เซ็นต์ 
วันท่ี ๒๘ มิถุนายน คือช่องท่ี ๓ แล้ว ระบาดเป็น ๓๒.๒ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานครับ วันท่ี 
๒๑-๒๘ มิถุนายน สัปดาห์เดียวขึ้น ๒ เท่า ช่องแรกครับท่านประธาน คือ ๑๐.๔ เปอร์เซ็นต์ 
อันนั้นเดือนเมษายน ถามว่าจริง ๆ ถ้าพล็อตกราฟ (Plot Graph) จริง ๆ มันเป็นกราฟ
เส้นตรงท่ีความชันคงท่ีแบบนี้ไหมครับ ไม่ใช่ครับ จริง ๆ  ต้องเป็นเส้นโค้งขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียล 
(Exponential) แล้ว ท่านควรจะรู้ครับ ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนแล้วว่าสายพันธุ์เดลตา  



  ๔๙๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๔๒/๒ 
 
(Delta) จะกลายเป็นสายพันธุ์ท่ีระบาดหลักในประเทศไทยสถิติท่ัวโลก ท่านประธานครับ 
เดลตา (Delta) ไปเหยียบท่ีประเทศไหนไม่เกิน ๒-๓ เดือนกลายเป็นสายพันธุ์ท่ีระบาดหลัก 
สถิติมีครับ ข้อมูลมีครบ ไม่ ใช่ผมรู้คนเดียว อาจารย์ ท้ังหลายท่ียืนอยู่รายล้อมรอบ 
ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีท่านทราบ แล้วท่านบอกแล้วแน่นอน ผมไม่เชื่อว่า
อาจารย์ผมจะไม่ทราบและไม่บอก เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านต้องรู้หรือควรรู้แล้ว ตั้งแต่
ปลายเดือนมิถุนายนครับว่าสายพันธุ์เดลตา (Delta) จะกลายเป็นสายพันธุ์ท่ีระบาดหลัก 
และ ณ วันนั้นข้อมูลท่ีเกี่ยวกับวัคซีนชนิดเชื้อตายท่ีจะต่อกรกับสายเดลตา (Delta) ก็ไม่มี 
เพราะฉะนั้นท่านสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ซื้อ ๑๐.๙ ล้านโดส 
ก็ย่อมไม่ถูกต้องครับท่านประธาน แต่ถ้าท่านอ้างว่าท่านไม่รู้ ท่านซื้ออีกรอบหนึ่งคือวันท่ี ๑๖ 
สิงหาคม วันท่ี ๑๖ สิงหาคมอยู่ตรงไหนครับท่านประธาน กราฟสุดท้ายนี้ วันสุดท้ายคือ 
วันท่ี ๑๖ สิงหาคมครับ วันท่ี ๑๖ สิงหาคมนี่คือถัดจากแท่งสุดท้ายไปแล้ว แท่งสุดท้ายนั่นระบาด  
๙๑.๙ เปอร์เซ็นต์เป็นเดลตา (Delta) ครับท่านประธาน วันท่ี ๑๖ สิงหาคมนี้ไม่รู้จะปาไป 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์แล้วหรือยัง ท่านยังคงซื้ออีก ๑๒ ล้านโดส โดยท่ีไม่มีข้อมูลอะไรเลยท่ีจะ 
บอกว่ามันใช้ได้ และไม่มีข้อมูลอะไรเลยท่ีจะบอกว่าการฉีดแบบผสมไขว้กันนี้มันใช้ได้ 
และปลอดภัย สุดท้ายครับท่านประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าท่ีและ
อ านาจตามกฎหมายซึ่งต้องร่วมรับผิดกับนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า ท่านได้สัมภาษณ์ไว้หลายท่ี
ผมยกมาตอนเดียว เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ท่านไปสัมผัสในรายการหนึ่งตอนช่วงเช้า ๆ  
แล้วข่าวเขาออกมาเขียน เขาเขียนว่า อนุทินยืนยันไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับเร่ืองจัดหาซื้อวัคซีน 
เพียงแค่ให้ก าลังใจ ให้ดูดี ๆ ให้รอบคอบ ฝ่ายแพทย์เป็นคนลงนามทุกขั้นตอน สแกนคิวอาร์โค้ด 
(Scan QR code) เข้าไปอ่านกันได้นะครับ ผมเลือกอันนี้มาเพราะว่าเขาเขียนเอาไว้ค่อนข้าง
ละเอียดดี จริงหรือเปล่าครับท่านนายกรัฐมตรี ท่านรัฐมนตรีท่านไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 
จริงหรือเปล่าครับ มีประกาศยึดอ านาจรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีหลายครั้งหลายครา 
 
               - ๒๔๓/๑ 
 
 
 



  ๔๙๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๔๓/๑ 
 
ล่าสุดคือฉบับท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายนท่ีผ่านมาครับท่านประธาน ประกาศยึดอ านาจ
รัฐมนตรีต่าง ๆ ให้โอนมาเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี กฎหมายท้ังหมด ๓๑ ฉบับ  
๑๓ ฉบับในนั้นเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส าคัญ ๆ ท้ังนั้น พ.ร.บ. แรก  
พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ร.บ. ยา พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ร.บ. องค์การเภสัชกรรม  
ส าคัญ หลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านแยบคายมาก ๆ ผมเห็นแล้วผมขนลุก ผ่านไป  
๒ วัน วันท่ี ๒๙ เมษายน ท่านทอนคืนอ านาจไป แยบคายและแยบยลมาก ๆ ท่านประกาศ
ออกมาอย่างนี้ ๒ วันถัดไปท่ีท่านยึดอ านาจ  
  ข้อ  ๑ ท่านบอกว่าท่ี ท่ านขอยึดไปเมื่ อวานซืนนี้ ยึดแค่ของรัฐมนตรี 
คณะกรรมการคือบอร์ด (Broad) ต่าง ๆ ในกฎหมายนี้ท าไปปกติเลย ไม่ต้องมาให้ฉันท า  
  ข้ อ  ๒  มาเขี ยนซ้ าอี ก รอบหนึ่ ง เมื่ อ สั กครู่ นี้ บ อร์ด  (Board) บอกว่ า 
แต่หน่วยงานนี้ก็คือกระทรวง ตลอดจนรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าท่ีไปตามปกติ  ย้อนแย้งแล้ว 
เว้นแต่กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีจะขอเข้าไปท าเอง เพราะฉะนั้นถ้าโดยหลักแล้วอ านาจรัฐมนตรี 
ก็ยังอยู่  
  ข้อ ๓ นี้สุด ๆ ไปเลย ให้หน่วยงานต่าง ๆ รายงานวิธีแก้ไขปัญหาอะไรต่าง ๆ  
ข้อมูลต่าง ๆ ให้นายกรัฐมนตรีทราบเลย เรื่องอะไรบ้าง เรื่องหน้ากากอนามัย เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาเขียนเลยว่าฟาวิพิ ราเวียร์ (Favipiravir) ออกซิ เจน เตียง
โรงพยาบาลสนาม การล าเลียง การควบคุมเส้นทาง นี่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขทั้งนั้น 
  ข้อ ๔ ผมไฮไลต์ (Highlight) ตัวแดงเอาไว้ ขออ่านทุกถ้อยค า การยื่นเรื่อง 
ขออนุญาตการขอขึ้นทะเบียน การน าเข้า การจัดหา การประสานงานหรือติดต่อกับ
ต่างประเทศ และการจัดสรรวัคซีนท่ีเกี่ยวกับโรคโควิด ๑๙ (COVID-19) การจัดสรรวัคซีน 
อันนี้เป็นคลิป (Clip) ถ้าใครอยากฟังประมาณ ๒๐ นาที เขาลงตัดเอาไว้แล้วก็ คิวอาร์ โค้ด 
(QR code) เข้าไปได้ ขออนุญาตยกถ้อยค าของท่านรัฐมนตรีมานิดหนึ่ง ท่านบอกว่าพูดได้เลย 
ว่าฝ่ายนโยบายนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการซื้อวัคซีน เป็นการเจรจาของกรมควบคุมโรค 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม และท่ีเมื่อวานมาพูด ๆ  อยู่ข้างล่างผมได้ยินแจ้ว ๆ  
มาจากใต้ถุนสภา กับบริษัทผู้วัคซีนทางฝ่ายนโยบายไม่ได้เขาไปยุ่งเลย มีแต่นายแพทย์ 
เป็นผู้ลงนามทุกขั้นตอน โยนไปให้หมอทุกขั้นตอน แต่จริง ๆ ยังมีอ านาจอยู่ เอาอ านาจ  



  ๔๙๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๔๓/๒ 
 
มาดูกันดีกว่า พ.ร.บ. องค์การเภสัชกรรม มาตรา ๕ บอกเลยว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขเป็น
เจ้าของอ านาจตาม พ.ร.บ. นี้ และรัฐมนตรีมีอ านาจก ากับท่ัวไปเลย และเรื่องต่าง ๆ ท่ีจะส่ง
เข้าคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗ รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี้ 
ต้องเป็นคนเอาเร่ืองเข้าไปสู่คณะรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นองค์การเภสัชกรรมส่งเข้าไปเองไม่ได้ 
รัฐมนตรีต้องรู้เรื่อง และมาตรา ๑๘ วรรคสองว่าอย่างไร คณะรัฐมนตรีท้ังคณะเป็นคนแต่งตั้ง
และถอดถอนประธานบอร์ด (Board) กับบอร์ด (Board) ทุกคนท่ีนั่งอยู่ในนั้น ก็คือมาจาก
คณะรัฐมนตรี มาจากท่านนายกรัฐมนตรี มาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  ถัดไปมาดูบอร์ด (Board) ความมั่นคงทางด้านวัคซีนบ้าง มาตรา ๔ บอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจออกประกาศด้วย แล้วก็ให้มีบอร์ด (Board) 
ขึ้นมา ๑. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานบอร์ด (Board) ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุขเป็นรองประธานบอร์ด (Board) และถามว่าบอร์ด (Board) มีอ านาจอะไรบ้าง  
นี่เลยครับ อ านาจออกระเบียบ ควบคุม การผลิต การบริหารจัดการ จัดหาการกระจายวัคซีน 
นี่กฎหมายเขียนไว้อย่างนี้ ว่าต้องมีประสิทธิภาพ การส่งเสริม การสนับสนุน การผลิตและ
การกระจายวัคซีนภายในประเทศ ไม่พอครับท่านประธาน มาตรา ๑๘ นี่ส าคัญ ถ้ามีเหตุ
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เมื่อสักครู่นี้อ านาจบอร์ด (Board) ใช่ไหม เมื่อสักครู่นี้อ านาจ
บอร์ด (Board) นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะ เมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะ อันนี้อ านาจใคร 
อ านาจรัฐมนตรี มีอ านาจท่ีจะจ ากัดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนได้ แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่ีบอกว่า 
แอสตร้าเซนเนก้าผลิตได้อยู่ประมาณ ๑๐-๑๕ ล้านโดสต่อเดือน และเขาส่งให้เราได้แค่  
๕ ล้านโดส นี่จริง ๆ ท่านประธาน ประกาศคอมพัลโซรี (Compulsory) เลย ท าได้ แต่ไม่ท า 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ คงพูดกันจนเรียกว่าจะพรุนแล้ว บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขจากรัฐ หมายความว่าอย่างไรครับท่านประธาน การเปิดสิทธิให้ใครแปลว่า 
การก าหนดหน้าท่ีอีกคนหนึ่ง อันนี้ผมไม่พูดเร่ืองเนเชอรัล ไรต์ (Natural Rights) อะไรต่าง ๆ 
เดี๋ยวลงรายละเอียดเยอะไป --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๔/๑ 
 
 



  ๔๙๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๔๔/๑ 
 
หมายความว่าบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ แปลว่ารัฐมีหน้าท่ีจะต้อง
ให้บริการสาธารณสุขกับประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
และมาตรฐานต้องสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เท่าเดิมก็ไม่ได้ แย่ลงยิ่งผิด แต่ถ้าท่านไม่รู้หน้าท่ี 
และอ านาจของตัวเอง บอกว่าไม่ทราบจ๊อบเดสคริปชัน (Job Description) ของตัวเอง  
ต้องอ่านมาตรา ๔๒ ของ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ครับท่านประธาน กระทรวง
สาธารณสุขหลัก ๆ ก็ป้องกันควบคุมและรักษาโรคภัย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เพราะฉะนั้นการท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปฏิเสธความรับผิดชอบ 
อ้างว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีหน้าท่ีและอ านาจ เนื่องจากถูกนายกรัฐมนตรียึดอ านาจไป  
ฟังไม่ได้ครับท่านประธาน แล้วผลกระทบขอฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เปิดคลิป (Clip) ท่ี ๑ ครับ 
แล้วผลกระทบท่ีมันเกิดขึ้นคืออะไร นี่เรื่องการฉีดวัคซีนผมยกมาให้ดูครับ ของปีนี้ต้นปี 
เป็นต้นมา อันนี้เดือนกุมภาพันธ์ประเทศไทยเพิ่งฉีด ได้แล้ว ออกมาแล้ว เดือนมีนาคม  
๐.๑๔ เปอร์เซ็นต์ ชาวโลกเขาไปถึงไหนแล้ว ๓๐-๔๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ สิ้นเดือนมีนาคม 
เข้าเดือนเมษายนประเทศไทยกระโดดเข้ามานิดหนึ่ง ๐.๗ กว่าเปอร์เซ็นต์ ชาวโลกเขาไป 
เท่าไรแล้ว อังกฤษเขาไป ๕๐ กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว กัมพูชาเขาไปเท่าไรแล้ว ๑๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ 
ประเทศไทยสู้กันอยู่กับเวียดนามกับฟิลิปปินส์ ชาวโลกเขาไปเท่าไร ๖๐ กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว 
ท่านประธานครับ ผมพากย์ไปพากย์มาจนเหมือนเรือยาวแล้วครับท่านประธาน ขอโทษครับ 
ประเทศไทยขึ้นมา ๑๐ กว่าเปอร์เซ็นต์  ไต่ขึ้นมาเรื่อย ๆ อันนี้ เดือนอะไรแล้วครับ  
กรกฎาคมครับท่านประธาน เพิ่งจะเดือนท่ีแล้วเดือนกว่า ๆ นี้เอง จนจบครับ ประเทศไทย 
ฉีดวัคซีนไปได้ท้ังหมด ๓๑ เปอร์เซ็นต์ อยู่ตรงกลางครับ ท่านประธานก็อาจจะบอก อ้าวหมอ
ก็ดูดีนี่ ไม่ได้แย่อะไร อันนี้ผมเลือกมาแบบสู้กับฟิลิปปินส์ สู้กับอินโดนีเซีย สู้กับเวียดนาม  
สู้กับลาว สู้กับกัมพูชาแล้ว นี่ผมเลือกมาให้แบบนี้เลยนะครับ แต่ท่านประธานสังเกตดี ๆ  
แถบสีเขียวเข้มมันแค่ ๙.๔ เปอร์เซ็นต์ คือเราฉีดเข็มแรกเยอะกว่า เราฉีด ๒ เข็มมาแค่  
๙.๔ เปอร์เซ็นต์เอง ชนะจริง ๆ ชนะแค่เวียดนาม แล้วท่านประธานครับ ๙.๔ เปอร์เซ็นต์ 
ท่ีฉีดนี้ส่วนใหญ่เป็นอะไร เป็นซิโนแวค (Sinovac) แล้วซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็ม ในท่ีสุด
มันพอไหม มันไม่พอครับท่านประธาน ๙.๔ เปอร์เซ็นต์นี้ ถ้าคิดเป็นซิโนแวค (Sinovac)  
สัก ๖ เปอร์เซ็นต์ เราเหลือ ๓ จุดกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ท่านประธานครับ จริง ๆ แพ้เขาเลย 



  ๔๙๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๔๔/๒ 
 
เปิดมาอีกสักคลิป (Clip) หนึ่ง คลิป (Clip) ท่ี ๒ อันนี้ เป็นกราฟท่ีแสดงถึงเรื่องการติด 
เคสเพอร์มิลเลียน (Case Per Million) ๑ เคส ต่อ ๑ ล้านประชากร เพื่อปรับหน่วยให้มัน
เท่ากัน เพราะว่าบางประเทศมีประชากรเยอะ บางประเทศก็มีประชากรน้อย อันนี้ ผมตั้งท่ี
เดือนมีนาคมนะครับ จะได้ไม่ช้าจนเกินไป ประเทศไทยไต่อันดับขึ้นมาแล้ว สู้ครับ ชนะ
อเมริกาไปแล้ว เรื่องนี้เราชนะอเมริกานะครับ เราติดเยอะกว่าอเมริกาในสัดส่วนท่ีเทียบกับ
ประชากร ๑ ล้านคน ประเทศไทยทัดเทียมระดับโลก ดูประเทศอื่น ๆ เขาอยู่ข้างล่าง  
เราพยายามเร่งขึ้นไป ท าไมต้องยกอเมริกามาครับท่านประธาน เพราะมีบางท่านบอกว่า 
โหยหาวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) กัน เจ้าพ่อไฟเซอร์ (Pfizer) เจ้าพ่อโมเดอร์นา 
(Modena) เจ้าพ่อไฟเซอร์ (Pfizer) คือสหรัฐอเมริกา แล้วสหรัฐอเมริกาเขาก็ติดกันตั้งเยอะ 
ตายกันก็แยะ แต่นี่ครับท่านประธานช่วงเดือนท่ีแล้วเห็นไหม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 
เส้นสีเขียวของเราเหนือเส้นเลือดหมูของอเมริกา เราติดเยอะกว่าเขาอีก สุดท้ายคือ 
เคส (Case) การตาย ตายต่อ ๑ ล้านคน รันกราฟ (Run Graph) มาเลยครับ ไล่ตั้งแต่มีนาคม
ประเทศไทยช่วงนั้นก็จะเริ่มขึ้น หลังเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จะเห็น 
ความล้มเหลวท่ีค่อนข้างชัดเจน เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นต่อไปว่ามันเพราะอะไร เดี๋ยวเอาข้อมูล
มาให้ดูกัน ประเทศไทยก็ไล่ขึ้นมา จ านวนตายต่อ ๑ ล้านคน บางช่วงครับท่านประธาน 
เราเยอะกว่าอเมริกาเขาด้วย มันต้องยอมรับจริง ๆ ครับท่านประธาน ว่าตอนนี้สถานการณ์
ในประเทศไทยมันย่ าแย่จริง ๆ เห็นไหมครับ เราตัดสู้ชนะเขาขึ้นมา เวียดนามขอแซงหน่อย 
มาแล้วประเทศไทย ไม่ยอมครับตัดกันขึ้นไป ท่านประธานครับ หลายท่านอาจจะบอกว่า 
การบริหารวิกฤตการณ์โควิด (COVID) นี้มันไม่ใช่เรื่องของการฉีดวัคซีน ไม่ใช่เรื่องของจ านวน
การติด ไม่ใช่เรื่องของจ านวนการตายแค่อย่างเดียว มันต้องดูในมิติอื่น ๆ ด้วย ผมเอาแรงกิง 
(Ranking) เวิลด์แรงกิง (World Ranking) มาให้ดูครับท่านประธาน โกลบอล โควิด อินเด็กซ์ 
(Global COVID Index) ประเทศไทยอยู่ล าดับท่ี ๑๖๖ เราภูมิใจกันหนักหนากับระบบ
สาธารณสุขท่ีท าเอาไว้ตอนแรกท่ีอยู่อันดับ ๖ ของโลก --------------------------------------------- 
 

- ๒๔๕/๑ 
 
 



  ๔๙๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๔๕/๑ 
 
วิกฤตการณ์โควิดท าให้ประเทศไทยตกมาอยู่ท่ีอันดับ ๑๖๖ จาก ๑๘๐ ประเทศ ไม่เชื่อครับ 
เจซี ไอ (JCI) นิ เคอิ  (Nikkei) เมื่ อวัน ท่ี  ๗  กรกฎาคม ประเทศไทยอยู่ ล าดั บ ท่ี  ๑๑ ๙  
จาก ๑๒๐ อันดับ ๑๒๑ ประเทศ เพราะว่าเราชนะ ๑๒๐ ร่วม คือนามิเบียกับแอฟริกาใต้ 
เราชนะ ๒ ประเทศนี้ น่าภาคภูมิใจ ภายในเดือนเดียว วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม นิเคอิ (Nikkei) 
จัดอันดับอีกครั้ง เราไม่ยอม เราต้องอยู่สุดตารางให้ได้ แต่ผู้จัดอันดับเขาก็ยังค านึงถึง 
ตัวอักษร ตัวที (T) มาก่อนตัววี (V) เราเลยอยู่เหนือเวียดนาม แต่คะแนนเท่ากัน อันดับท่ี ๑๒๐ 
จาก ๑๒๐ อันดับครับท่านประธาน ไม่หน าใจครับ บลูมเบิร์ก (Bloomberg) เราอยู่ล าดับท่ี ๔๙ 
จาก ๕๓ ประเทศ บลูมเบิร์ก (Bloomberg) นี่จัดละเอียดเลยครับท่านประธาน มีข้อมูล
หลายอันท่ีเอามาดูกัน ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกัน มันเป็นอย่างนี้ครับท่านประธาน ผมไม่ได้ 
บอกว่าตอนแรกมันแย่ขนาดนั้น มันเคยโอเค (OK) มันเคยพอใช้ได้ เห็นไหมเราเคยอยู่ในโซน 
(Zone) สีฟ้า อยู่ข้างบนเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ แต่ผ่านมาช่วงเดือนเมษายน  
ช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเดือนมิถุนายน เพราะอะไร ท่านประธานจ าสไลด์ (Slide) กราฟแท่ง 
ได้ไหม กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะว่าเดลตา (Delta) มันเข้ามาครับ
ท่านประธาน เดลตา (Delta) มันท าให้เราดิ่งเหวลึกลงมาขนาดนี้ แล้วเรายังดึงดันท่ีจะใช้ 
วัคซีนชนิดเช้ือตายมันเลยเป็นแบบนี้  
  อันนี้ข้อมูลท่ีน ามาพล็อต (Plot) เอง จากอาวเวอร์ เวิลด์ อิน ดาต้า (Our 
World in Data) ก็เป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกเหมือนกัน เราล็อกดาวน์ (Lockdown) ครับ
ท่านประธาน สีแดง วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ผู้ติดเชื้อสีส้มก็ยังดูพุ่งขึ้น แต่หลัง ๆ นี้เริ่มมีข่าว
บอกว่ามันเริ่มลดลงใช่ไหมครับท่านประธาน แต่สีส้มคือผู้ท่ีเสียชีวิต ท่านประธานดูกราฟ 
มันตีบเข้าไปหากัน กราฟอย่างนี้เขาเรียกว่ากราฟคอนเวอร์เจนต์ (Graph Convergent)  
มันตีบเข้าหากันแบบนี้ไม่ดีครับท่านประธาน แบบนี้มันแปลกด้วย ผิดวิสัยครับ คนติดน้อยลง
แต่คนตายมากขึ้น เหมือนระบบสาธารณสุขจะคอลแลปส์ (Collapse) จะแย่เอา เทียบกับ
ประเทศอังกฤษ ท่านประธานดูกราฟเขาครับ กราฟเขาถ่างออกจากกัน อย่างนี้เขาเรียกว่า
กราฟได เวอร์ เจนต์  (Graph Divergent) อันนี้ คื อ  กราฟ นิ วนอร์มอล (Graph New  
Normal) ของแท้ครับท่านประธาน ผู้ติดเชื้อเขาขึ้นก็ขึ้นไป แต่เขาไม่ตาย ผู้ตายของเขาน้อยลง 
เพราะอะไร เพราะเขาเริ่มเปิดกันมากขึ้น เขาได้วัคซีนท่านประธานดูครับ เขาเป็นสีส้มเขาฉีด 
๒ เข็ม ส่วนท่ีฉีดเข็มเดียวสีฟ้ามันนิดเดียว ประเทศไทยเป็นอย่างไร ฉีดเข็มเดียวเป็นหลัก สีส้ม 



  ๔๙๖ 
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เป็นอะไร เป็นซิโนแวค (Sinovac) อีก กราฟมันเลยเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวบอกว่าผมไปเทียบกับ
ประเทศท่ีเขาหรูหราฟู่ฟ่า เอากัมพูชาครับท่านประธาน กราฟเขาลงท้ังคู่ อันนี้กราฟแบบ
ปกติยังไม่ เข้าสู่นิวนอร์มอล (New Normal) ผู้ติดเชื้อลด อัตราการตายก็ลด ระบบ
สาธารณสุขสามารถโฮลด์เคส (Hold Case) ได้ดีขึ้น แล้วดูกราฟเราครับ มันหักเข้าหากัน 
แล้วดูการฉีดวัคซีน กัมพูชาเขาฉีดได้ดีเลย  
  อันนี้เป็นข้อมูลท่ีมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผมเอาข้อมูลท่ีเป็น 
เอกซ์เซล (Excel) มาพล็อต (Plot) ล็อกดาวน์ (Lockdown) เส้นท่ีส้มนี้คือจ านวนการติด 
ท่านบอกว่ามันติดน้อยลง ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วท่านก็คลายล็อกดาวน์ (Lockdown) 
วันนี้เป็นวันแรก เส้นแนวโน้มคือเส้นสีเหลืองท่ีผมวางเอาไว้ให้ก็ดูลดลงจริง ๆ ส่วนเส้นสีฟ้า
ข้างล่างมันดูเท่า ๆ เดิม แต่มันดูไม่ได้ครับท่านประธาน เพราะอะไร เพราะกราฟเส้นสีส้ม  
มันสั้นลง กราฟสีฟ้าอย่างไรมันก็ต้องสั้นลง เพราะฉะนั้นมันต้องดูเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ 
เปอร์เซ็นต์ของการติดจากจ านวนท่ีตรวจ ก็คือกราฟเส้นขะยึกขะยือสีแดง ถ้าลากเส้น
แนวโน้มมันเพิ่มครับท่านประธาน นี่ขนาดกดการตรวจให้ลดลงแล้ว ลดลงขนาดนี้ ความชัน
ลดขนาดนี้ แต่เส้นแนวโน้มของผู้ติดก็ยังอยู่ ๒๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ตรวจ ๕ คน
เจอ ๑ คน ตรวจ ๔ คน เจอ ๑ คน แล้วผมถามท่านประธานครับว่ามันเกิดจากเพราะอะไร 
ท่านประธานดูครับ อันนี้อัปเดต (Update) ล่าสุดคือเมื่อวานตอนเช้า วันนี้ตอนเช้ามันไม่ทัน
จริง ๆ ดูช่องล่างสุดสีน้ าตาลอ่อนเป็นจ านวนการตรวจต่อวันท่ีเฉลี่ย ๗ วัน อันนี้ของ 
กรมควบคุมโรคท าเอง ผมเชื่อว่าข้าราชการในกรมควบคุมโรคคุณหมอต่าง ๆ เขาพยายาม
อย่างเต็มท่ี เขาพยายามใส่ฮินต์ (Hint) อะไรบางอย่างมาสู่ประชาชน เขาใส่กราฟมาด้วย 
แนวโน้มการตรวจมันลดลงจริง ๆ แล้วดูผู้ติดเชื้อซ้ายบน กราฟยังดู เพิ่ม ๆ อยู่เลย อันนี้คือ 
ยกมาเลยนะครับ ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๖/๑ 
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ผมเปิดดูเมื่อเช้ากราฟของวันนี้ก็ประมาณนี้ล่ะ มันเกิดอะไรขึ้นท่านประธานครับ ตอนนี้ 
ท่านท าโฮมไอโซเลชัน (Home Isolation) แล้ว คนท่ีเขาติดแล้วอาการน้อย ๆ หรือไม่มีอาการ 
เขาตรวจเอทีเค (ATK) ใช่ไหม แล้วท่านไม่นับเอทีเค (ATK) เข้ามารวมอยู่ในนี้ แล้วเขาก็ท า 
โฮมไอโซเลชัน (Home Isolation) ใครจะอยากไปอยู่ในสถานท่ีท่ีท่านจัดเตรียมไว้ให้ครับ 
เห็นข่าวแต่ละทีแล้วปวดใจ ผู้ป่วยเสียชีวิตคาเตียง ปัสสาวะ อุจจาระราดอยู่บนเตียง  
เตียงเป็นเตียงกระดาษ ยุบครับ เขาไม่อยากไป เขาอยากอยู่บ้าน แต่เขาตรวจพีซีอาร์ (PCR) กัน 
เพื่ออะไร เพื่อเป็นตั๋วในการไปแอดมิต (Admit) พวกนี้คือตรวจแล้วรู้แล้วตัวเองอยู่แล้ว 
ตรวจเอทีเค (ATK) ขึ้นแล้ว และอยู่บ้านแล้วอาการแย่ ก็เลยต้องไปตรวจพีซีอาร์ (PCR)  
เพ่ือขอตั๋วไปแอดมิต (Admit) อันนี้ตัวเลขมันเป็นอย่างนี้  
  อันนี้ผมยกกราฟจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาเลย ให้ดูเส้นสีส้ม คือเส้น
ผู้ป่วยท่ีสะสมต่อเนื่อง จะเห็นถึงแนวโน้มของสายพันธุ์เลย ตอนแรกมันก็ขึ้นด้วยความชัน
ระดับหนึ่งถูกไหม ความชันไม่มากนัก เสร็จแล้วมีจุดหักตรงลูกศรแรกหักขึ้น ตอนนั้นเป็นอะไร 
เบตา (Beta) มา มันกระจายเร็วขึ้น อีกจุดหักหนึ่งคืออะไร ดูดี ๆ ครับ เดือนเมษายน 
จนถึงปัจจุบันพุ่งปรี๊ด เพราะมันเป็นสายพันธุ์เดลตา (Delta) อาร์ศูนย์ (R๐) ของสายพันธุ์เดลตา 
(Delta) เท่ากับ ๘.๕ แปลเป็นภาษาไทย คือผู้ติดเชื้อ ๑ คน กระจายได้ ๘ คนครึ่ง คนเลย
ติดกันเยอะเลย แล้วท่านประธานดูกราฟความชันมันยังคงท่ี เมื่อจ านวนผู้ป่วยสะสมมันคงท่ี
ความชันมันคงท่ีแปลว่าอะไร ผู้ติดเชื้อมันก็เพิ่มด้วยอัตราคงท่ี มันยังเพิ่มอยู่ ยังไม่ได้ลดลง  
เพราะฉะนั้นการท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตัวเองไม่มีหน้าท่ี ไม่มีอ านาจ 
และบอกว่าตัวเองไม่ได้ท า แต่จริง ๆ ตัวเองมีหน้าท่ีและอ านาจอยู่ใช่ไหม แปลว่าท่านละเว้น 
เพราะท่านมีหน้าท่ีและอ านาจแต่ท่านไม่ท า ส่วนนายกรัฐมนตรีมีหน้าท่ีและอ านาจแล้วก็ท าด้วย 
แต่ท าแบบไม่มีประสิทธิภาพ ท าแล้วผิดกฎหมาย ก็ต้องมีความรับผิด ผิดอะไรบ้าง ผิดตามนี้ 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มาตรา ๘ วางหลักไว้ ๔ ข้อ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได้ อันดับแรกเลย ณ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ท่านซื้อวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข้ามา 
ณ ตอนนั้นข้อมูลบอกว่าไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อท่านซื้อของท่ีไม่มีประสิทธิภาพแล้วมันย่อม  
ไม่คุ้มค่า ราคาต่อโดส ๕๐๐ กว่าบาท มันแพงกว่าเจ้าอื่นเขาด้วยซ้ า ท่ีมันมีประสิทธิภาพกว่า  
แล้วถามว่าโปร่งใสกับตรวจสอบได้หรือไม่ เอกสารมา ขอกันมาก็ถมด ากันมาเต็มเลย  
เดี๋ยว ส.ส. วิโรจน์มาภาคต่ออีกทีหนึ่ง  
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีอยู่ ๓ อัน ผมลงเรื่องวิธีเฉพาะเจาะจงเลยแล้วกัน วิธีเฉพาะเจาะจงนี้ 
ก็คือจิ้มเลยว่าจะซื้อเจ้าไหน ยี่ห้ออะไร ใช้ในกรณีท่ีมีโรคติดต่ออันตราย ได้ไม่ได้ว่ากัน  
แต่จริง ๆ แล้ว มันมีวงเงินก ากับอยู่ ระดับหน่วยงานซื้อกันได้ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท มันก็ไม่พอ 
ก็เลยต้องออกประกาศ กระทรวงการคลังซึ่งอ้างอิงตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินนี่ล่ะ ว่ามันจ าเป็น 
ให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงในเรื่องของการก าหนดวงเงิน จะซื้อ ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
จะซื้อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ซื้อเลย เลือกยี่ห้อ เลือกบริษัทได้เลย ไม่ผิด  
  ปัญหาคืออย่างนี้ครับท่านประธาน ประกาศดังกล่าวยกเว้นเฉพาะแค่เรื่อง
วงเงิน ไม่ได้ยกเว้นมาตรา ๘ ยังคงจะต้องจัดซื้อแบบคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ แล้วก็
ตรวจสอบได้ ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้จ ากัดวงเงินท่านไม่ผิด ท่านจะซื้อถูกซื้อแพงตรงนี้ ท่านจะ
ซื้อบริษัทไหน อะไร อย่างไร ไม่รู้ เพราะอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยว ส.ส. วิโรจน์มาพูดต่อครับ แต่ท่าน
ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านต้องซื้อของท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ผมชี้แจงแล้ว หลักฐานท้ังหมดยกมา 
มันไม่ใช่ แล้วเมื่อท่านท าผิดมาตรา ๘ ท่านก็ผิดตามมาตรา ๑๒๐ ท้ังปฏิบัติทั้งละเว้นเลยครับ 
ท้ังคนซื้อแล้วซื้อ ท้ังคนท่ีต้องซื้อแต่บอกว่าไม่ซื้อ ไม่รู้เรื่อง ก็คือท้ังปฏิบัติและละเว้นก็ผิดครับ 
รวมถึงคนท่ีอยู่รายล้อมด้วย ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนผิดหมด และเมื่อท่านเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีซื้อ 
แล้วท่านท าทุจริตเสียหายให้กับรัฐ เร่ืองทุจริต เรื่องเจตนา เดี๋ยวให้ ส.ส. วิโรจน์ มาอภิปราย
ต่อแล้วกัน ผมคงไม่ก้าวล่วงในเรื่องนี้ ----------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๙๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๔๗/๑ 
 
ท่านก็ผิดตามมาตรา ๑๕๑ ประกอบมาตรา ๑๕๗ ปฏิบัติหรือละเว้น ท้ังคนท่ีท าและคนท่ี 
มีหน้าท่ีต้องท าแต่ไม่ท า ก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีครับ  
  สุดท้ายครับท่านประธาน การปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี โดยเฉพาะ 
ในกรณีท่ีหน้าท่ีนั้นก าหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะเลย ก็ถือว่าเป็นการงดเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
การท่ีท่านมีหน้าท่ีท่ีท่านจะต้องซื้อ หน้าท่ีตั้งแต่รัฐธรรมนูญในการปัดป้องภัยพิบัติท่ีเกิดจาก
โรคติดต่อร้ายแรงให้กับประชาชน รัฐบาลครับ นายกรัฐมนตรีครับ ท่านเป็น ผอ.ศบค.  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐธรรมนูญได้เปิดสิทธิให้กับประชาชน เพราะฉะนั้น
มันเป็นหน้าท่ีของท่านอย่างท่ีผมได้เรียนแจ้งไป คนหนึ่งท า คนหนึ่งไม่ท า โดยท่ีรู้นะครับ  
ถ้าท่านบอกท่านไม่รู้มันไม่ได้ครับท่านประธาน ท่านควรจะต้องรู้ครับ ภาษากฎหมายเขาใช้
อย่างนี้ รู้หรือควรรู้ ข้อมูลท้ังหมดมันบ่งชี้ ณ วันนั้นวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ท่านประธานครับ 
ท่านต้องรู้หรือควรรู้ว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายท่ีชื่อยี่ห้อว่าโคโรนาแวค (CoronaVac) ผลิตโดย
บริษัท ซิโนแวค ผมไม่ได้โจมตี ไม่ได้ด้อยค่าครับท่านประธาน แต่ข้อมูลมันเป็นแบบนั้น  
ในนี้แทบไม่มีความเห็นของผมเลยครับท่านประธาน ข้อมูลท้ังนั้นล้วน ๆ ว่ามันใช้ไม่ได้  
ความปลอดภัยในการฉีดไขว้ก็ยังไม่มี แล้วท่านเอาคนไทยเป็นหนูทดลอง ท่านเคยบอก  
ไม่ใช่หรือครับ ว่าท่านจะไม่ใช้คนไทยเป็นหนูทดลอง  
   (นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ)  :  ท่านประธานครับ ผมขอประท้วง
ท่านผู้อภิปรายครับ ท่านประธานครับ ผม สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย  
ท่านผู้ประท้วงต้องยอมรับนะครับว่าท่านมีข้อมูลเยอะ แต่ต้องขอประท้วงท่านในข้อบังคับ  
ข้อ ๖๙ คือท่านพูดเรื่องวัคซีนโดยเฉพาะเจาะจงยี่ห้อ ซึ่งซ้ ากับผู้อภิปรายท่านอื่น ๆ  
มาหลายครั้งแล้ว สิ่งท่ีผมเป็นห่วงผมไม่ได้เป็นห่วงว่าท่านรัฐมนตรีจะตอบได้หรือไม่ได้  
แต่ผมเป็นห่วงสิ่งท่ีท่านอภิปราย คือท่านเอาข้อมูลมาแค่บางเพเพอร์ (Paper) ท่านไม่ได้ใช้ 
แบบเมตา อนาลิซิส (Meta-analysis) ท่านไม่ได้เอาข้อมูลอย่างครบถ้วนว่าวัคซีนท่ีท่าน 
พูดถึงนั้นในบางประเทศเขามีการวิจัยและลงเพเพอร์ (Paper) ในระดับสากลว่าป้องกัน 
การป่วยร้ายแรงได้จริงหรือไม่ ฉะนั้นการท่ีท่านใช้ข้อมูลเช่นนี้จะท าให้ประชาชนเกิดความกังวล 
ในการฉีดวัคซีน ขอให้ท่านประธานพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 
 



  ๕๐๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๔๗/๒ 
 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ขอบคุณครับ
ท่านผู้ประท้วง ผมวินิจฉัยแล้วว่ายังอยู่ในประเด็น เพราะว่าได้พูดถึงเรื่องราวต่าง ๆ และ 
พูดถึงการใช้อ านาจของรัฐมนตรีท่ีต้องรับผิดชอบ แต่ถึงอย่างไรก็ตามประเด็นท่ีซ้ ากันนี้ 
ก็มีบางส่วนซ้ ากัน ก็ไม่เป็นอะไร ผู้อภิปรายก็คงดูเองนะครับ ส่วนการตอบชี้แจง ข้อมูลถ้ามัน
ไม่จริง เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็ต้องออกมาชี้แจงเอง คนอื่นชี้แจงไม่ได้ เพราะว่าเป็นข้อบังคับ 
ผู้ท่ีถูกกล่าวหา ผู้ท่ีถูกอภิปรายจะต้องเป็นผู้ชี้แจงเอง เชิญคุณหมอวาโยต่อครับ 
  นายวาโย อัศวรุ่งเรือง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน 
ผม วาโย อัศวรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ก็ขอบคุณ  
ท่านผู้ประท้วงครับ จริงครับท่านประธาน ข้อมูลนี่มีเต็มไปหมดเลยครับ ระดับเมตา อนาลิซิส 
(Meta-analysis) ก็มีครับ แต่ข้อมูลท่ีผมยกมานี้เป็นข้อมูลท่ีมันใหม่ล่าครับท่านประธาน  
แล้วเท่าทันใกล้สู่สถานการณ์ในเรื่องของโควิด (COVID) ท่ีเป็นเดลตา (Delta) ตั้ งแต่ 
เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม แล้วมันหนักตอนเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา 
ผมจะไม่ย้อนอดีตไปไกล แล้วผมยอมรับแล้วครับท่านประธาน ว่าวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) 
ก่อนหน้านี้พอใช้ได้ ผมเองก็ยังไปช่วยพูดโพรโมต (Promote) ให้อยู่เลย ให้ประชาชนไปฉีด 
แต่ถ้าท่านมีข้อมูลท่ีนอกเหนือจากนี้อะไร อย่างไร ท่านรัฐมนตรีมาชี้แจงตอบได้ อยากฟัง
เหมือนกัน แต่สุดท้ายท่านประธานครับของผมจบแล้ว เวลาเหลือนะครับ สรุปก็คือว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านมีหน้าท่ีและอ านาจ  
มีหน้าท่ีและอ านาจในการดูแลสุขภาพของประชาชน ในการจัดหาซื้อวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผลตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แต่ท่านปฏิบัติไม่ถูกต้อง ท่านละเว้น  
การปฏิบัติ โดยท่ีท่านรู้หรือว่าควรรู้อยู่แล้ว เพราะท่านมีกรรมการ มีอาจารย์ต่าง ๆ  
ท่ีรายล้อมรอบตัว ให้ข้อมูลท่านเต็มไปหมดเลย แล้วท่านน่าจะต้องย่อมเล็งเห็นผลนะครับ
ท่านประธาน ว่าสิ่งท่ีท่านท านี้มันท าให้คน 
 

- ๒๔๘/๑ 



  ๕๐๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๔๘/๑ 
 
  สุดท้ายครับท่านประธาน วันนี้มันเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผมเชื่อ
เหลือเกินครับท่านประธานว่าในอีกไม่กี่วัน วันเสาร์นี้ท่ีเราจะลงมติกันท่านก็คงจะได้รับ 
ความไว้วางใจจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ แล้ววันนี้ก็ไม่ใช่ศาลยุติธรรมครับ 
ท่านประธาน แต่วันนี้ผมเชื่อว่าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมันมีปรากฏอยู่แล้วไม่จ าเป็นท่ีจะต้องให้ผม 
มานั่งสรุปแบบนี้ด้วยซ้ า ประชาชนเขาเห็นครับ ทุกคนเห็น และท้ายท่ีสุดท่านอาจจะไม่ต้อง
ก้าวขึ้นสู่ศาลยุติธรรม แต่ตอนนี้ท่านได้ก้าวเข้าสู่ศาลประชาชนแล้ว แล้วประชาชนจะเป็น  
ผู้ตัดสินผิดบาปของท่าน ด้วยเหตุผลนี้ครับท่านประธาน ผมจึงไม่อาจท่ีจะลงมติให้ความ
ไว้วางใจแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง)  :  ท่านต่อไป 
ท่านวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เชิญครับ รอท าความสะอาดไมโครโฟนก่อนนะครับ  
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผม วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จากพรรคก้าวไกลครับ 
ท่านประธานครับ สถานการณ์การระบาดของโควิด ๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยนี้ 
ผมคิดว่าวันนี้ประชาชนทุกคนต่างตระหนักถึงความสูญเสียของมันดีว่ามากขนาดไหน 
ปัจจุบันมีประชากรติดเชื้อไปแล้วท้ังสิ้นประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ราย แล้วก็เสียชีวิตไปถึง 
๑๒,๐๐๐ ราย ข้อมูลล่าสุดเมื่อเช้านี้เอง มีประชาชนจ านวนไม่น้อยท่ีถูกเลื่อนฉีดวัคซีน 
จนตัวเองต้องมาติดโควิด (COVID) แล้วก็หลายคนก็ต้องเสียชีวิตในท่ีสุด หลายคนครับ 
ท่านประธาน เขามีความฝันท่ีอยากจะเก็บความทรงจ าท่ีดี ๆ กับพ่อแม่พวกเขาอีกเยอะแยะ 
เต็มไปหมดเลยครับ แต่ก็ปรากฏว่าพวกเขาต้องมาสูญเสียชีวิตพ่อ ชีวิตแม่ไปอย่างเฉียบพลัน 
โดยท่ีไม่ได้มีโอกาสแม้กระท่ังการพูดล่ าลา จะกุมมือดูใจกันเป็นครั้งสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสนั้น
ก่อนจะเผาจะขอเปิดโล่งดูหน้าให้หายคิดถึงกันสักนิดก่อนท่ีจะจากกันชั่วชีวิต ก็ท าไม่ได้  
เด็กตัวเล็ก ๆ เพียงไม่กี่ขวบ ท่ีต้องสูญเสียชีวิตพ่อแม่ต้องมาเป็นก าพร้า ท่ีต่อจากนี้ไป 
ตลอดชีวิตเขาจะไม่ได้รับอ้อมกอดท่ีอบอุ่นจากพ่อแม่เขาอีก และจะไม่ได้ยินเสียงค าว่า รัก 
แม้แต่เสียงเรียกชื่อจากคนเป็นพ่อ เป็นแม่ของพวกเขาอีก มีผู้ตั้งครรภ์อีกหลายรายท่ีต้อง
เสียชีวิตพร้อมลูกในท้อง แม่ไม่ได้เห็นหน้าลูก ลูกไม่ได้มีโอกาสแม้กระท่ังเห็นแสงสว่าง  
ในโลกใบนี้ หมอท าดีท่ีสุดคือผ่าศพเอาลูกในท้องมาให้ศพแม่กอดเอาไว้ แล้วฌาปนกิจ 
ไปร่วมกัน นี่ยังไม่นับถึงความล าบากของคนท่ียังมีชีวิตอยู่ ท่ีต้องเผชิญหน้ากับความเสียหาย 



  ๕๐๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๔๘/๒ 
 
ทางเศรษฐกิจมหาศาล พ่อค้าแม่ขายรายเล็ก ๆ ผู้ประกอบการท่ีบุกเบิกธุรกิจมาด้วย 
ความเหนื่อยยากด้วยหยาดเหงื่อ หลายคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัว หลายคนต้องมาแบกรับ
หนี้สินล้นพ้นตัว ท่ียังไม่รู้ เลยว่าจะท าอย่างไรต่อไปในชีวิตนี้ เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
ในคราวอภิปรายไม่ไว้วางใจท่ีผ่านมา ผมได้เตือนสติท้ัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถึงความส าคัญของการกระจาย
ความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน รู้ไหมครับ วันนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
นายอนุทินได้ตอบชี้แจงและให้ค ามั่นกับประชาชนกลางสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้อย่างไร  
ผมยังจ าได้ดี วันนั้นนายอนุทินยืนลอยหน้าลอยตาท าปากแจ๋ว ๆ พูดอยู่ตรงนั้น ผมขออนุญาต 
เปิดคลิป (Clip) ครับ 
 

- ๒๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๐๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๔๙/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง)  
  “...............  :  เราต้องซื้อกับเจ้าท่ีส่งให้เราได้ในเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าท่ีท่าน
เอ่ยชื่อมานี้เขาส่งไม่ได้ครับ แม้กระท่ังอาทิตย์ท่ีแล้วมี ๒-๓ เจ้ามาพบผม ท้ังท่ีรู้ว่าแอสตร้า
เซนเนก้า (AstraZeneca) จะส่งในเดือนมิถุนายนแล้ว เขายังบอกว่าเร็วท่ีสุดท่ีเขาส่งให้
ประเทศไทยได้ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๓ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ท่ีผลิต 
ในประเทศไทยอยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับ อยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้ว 
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ท่ีบอกว่าเรามีวัคซีน ๖๓ ล้านโดส เพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงท่ีท่านกลัวว่าจะไม่มีจ านวนท่ีเพียงพอท่ีจะไปดูแลเขา จะถูกท้ิงขว้าง  
จะไปเก็บไว้ท่ีไหน ไม่พอเก็บ” 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
วาทกรรมวัคซีนเต็มแขน ท่ีนายอนุทิน ชาญวีรกูล พูดเอาไว้กลางสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ จะไม่พูดไม่ได้ นายอนุทินพูดไว้อย่างชัดเจนครับในไตรมาสท่ี ๓  
ก็คือ เดื อนกรกฎาคมจนถึ งเดื อนนี้ เดื อนกันยายน จะมี วัคซี นแอสตร้าเซน เนก้ า 
(AstraZeneca) อยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชน อยู่เต็มโรงพยาบาล มีจนไม่พอเก็บ ผมย้ า
นะครับ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  มีผู้ประท้วงครับ 
ท่านศุภชัย 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านหยุดเวลาด้วยนะครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เพื่อจะให้การอภิปรายต่อไป 
ในอนาคตไม่ต้องประท้วงกันเยอะนะครับ ผมอยากจะเรียนถามว่าอย่างกรณีเร่ืองคลิป (Clip) 
เมื่อสักครู่นี้ ท่านไปดัดแปลงคลิป (Clip) ซึ่งมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแน่นอน ท่านแสดงได้ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผู้ประท้วง 
ท่านประธานครับ ผู้ประท้วงไม่ทราบประท้วงด้วยข้อบังคับข้อใดครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เป็นข้อบังคับเดียวกับท่ีท่านก าลัง
ประท้วงนั่นล่ะครับ ท่านประท้วงข้อใดผมก็ประท้วงข้อนั้นล่ะครับ ตามข้อบังคับครับ 



  ๕๐๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๔๙/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านศุภชัย 
ตามข้อบังคับนี้ ท่านยกมือยืนขึ้น ประธานอนุญาตให้ท่านชี้แจงว่าท่านประท้วงประธาน
ข้อบังคับไหนก่อน ถูกแล้วครับ ท่ีท่านประท้วงอีกท่านหนึ่ง แล้วก็อธิบายว่าอย่างไรต่อ 
ในเนือ้หา 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ  
กระผม ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  
ผมขอประท้วงผู้อภิปรายข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ครับ ประเด็นก็คือคลิป (Clip) ท่ีท่านเอามาแสดง
มีลักษณะเป็นการไปดัดแปลงเสียดสี เพราะว่าคลิป (Clip) นี้ผมจ าได้ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้พูดด้วยส าเนียงและเสียงอย่างนี้ ท่านไปดัดแปลง
เป็นการท าให้ดูเป็นการเสียดสี ดูตลกขบขันตามบุคลิกของท่านอยู่ หมายถึงบุคลิกของ 
ผู้อภิปราย ผมเกรงว่าจะท าให้ประชาชนสับสน เพราะฉะนั้นจึงขอประท้วงและขอให้ 
ท่านประธานได้วินิจฉัยด้วยครับว่าอย่าได้มีการเปิดคลิป (Clip) ในลักษณะอย่างนี้ 
ขอบพระคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  คือคลิป 
(Clip) ก็เปิดได้ตามข้อบังคับ สิ่งท่ีท่านศุภชัยประท้วงนี้ คือไปดัดแปลงนิดหน่อย แต่ผมดู 
ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไร แต่ถ้ามันเป็นเร่ืองของท าให้เสียภาพพจน์ของท่านรัฐมนตรี ก็พยายาม
หลีกเลี่ยงนะครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ ส่วนใหญ่รูปพรรณสัณฐาน 
ก็เป็นนายอนุทินชัดเจน เสียงก็นายอนุทินครับ เพียงแต่ผมต้องการเน้นว่านายอนุทิน 
พูดอะไรเท่านั้นเอง แล้วเดี๋ยวนายอนุทินก็คงมาชี้แจงเอง ท่านประธานท่ีเคารพ เมื่อวานนี้ 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ชี้แจงไว้ว่าอย่างไร ท่านบอกว่าวัคซีนเต็มแขนนี้ ท่านไม่ได้ผิดค าพูด 
ท่านอยู่คนละโลกกับประชาชนหรือครับ ท่านอยู่คนละโลกกับผมหรืออย่างไร อยู่คนละ
เซิร์ฟเวอร์ (Server) กันหรืออย่างไร ท่านมาบอกว่าตอนนี้วัคซีนมีเต็มแขนแล้ว ท่านไม่ได้ 
ผิดค าพูด ณ วันนี้ข้อมูลสด ๆ ร้อน ๆ วันนี้ ๑ กันยายน คนท่ีฉีดเข็มแรกมี ๒๓.๘ ล้านคน 
เข็มท่ี ๒ เพิ่งจะมีอยู่ ๘.๒ ล้านคน ประชากรท้ังประเทศคือ ๖๗ ล้านคน ถ้าอย่างนี้เรียกเต็มแขน 
ประชาชนก็ต้องเต็มกลืน และรู้สึกว่าท่านเกินเยียวยาแล้ว ล่าสุดครับ ท่ีคุณหมอโรงพยาบาล
ส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศท่ีประเทศแคนาดา รองอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงว่าอะไรครับ  



  ๕๐๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๔๙/๓ 
 
ท่ีคุณหมอต้องฉีด ๔ เข็มเพราะอะไร ซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็มเขาไม่รับรอง ฉีดแอสตร้า
เซนเนก้า (AstraZeneca) อีก ๑ เข็มก็ยังไม่ได้ สุดท้ายต้องฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นเข็มท่ี ๔  
ถ้าอย่างนี้เรียกวัคซีนเต็มแขนมันไม่ใช่เต็มแขน อย่างนี้เรียกว่าวัคซีนพรุนแขน จะพรุน 
ท้ังแขนซ้ายแขนขวาแล้ว ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมไม่ได้บอกว่าวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) 
ไม่มีประสิทธิผลเลย ผมย้ าตรงนี้นะครับ จะได้เคลียร์กันชัด ๆ แต่ผมก าลังบอกว่าวัคซีน 
ซิโนแวค (Sinovac) นั้นไม่เหมาะแก่สถานการณ์ เพราะไม่มีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะต่อสู้กับ
เชื้อกลายพันธุ์ อย่างสายพันธุ์เดลตา (Delta) ------------------------------------------------------- 
 

- ๒๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๐๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๕๐/๑ 
 
ถ้านายอนุทิน ชาญวีรกูล มีงานวิจัยท่ีท าอย่างเป็นระบบ ตีพิมพ์ในระดับสากลท่ียืนยันได้ว่า
การฉีดวัคซีนเชื้อตายมีประสิทธิผลท่ีสูงต่อเชื้อกลายพันธุ์อย่างสายพันธุ์เดลตา (Delta)  
ก็ช่วยเอางานวิจัยในระดับโลกมายืนยันกลางสภาด้วย ในวันนั้นครับท่านประธาน เมื่อคน
ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงออกมาให้ค ามั่นกับประชาชนว่า ในไตรมาสท่ี ๓ นี้ ก็คือ 
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนจะมีวัคซีน เน้นตรงนี้ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  
เต็มแขนคนไทย เมื่อวานท่านชี้แจงว่าตอนนี้เต็มแขนแล้ว ท่านไม่ได้บอกว่าวัคซีนอะไรก็ได้  
วันนั้นท่านบอกวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ผมก็เบาใจครับ เพราะไม่เคยคิด ว่า
คนระดับรัฐมนตรีจะกล้ามาโกหกหลอกลวงประชาชนกลางสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้  
แต่เดิมครับ เราสั่งซื้อแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ไป ๒๖ ล้านโดส ครับท่านประธาน 
แล้วก็มาเพิ่มอีก ๓๕ ล้านโดส รวมเป็น ๖๑ ล้านโดส ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี ๕ มกราคม 
๒๕๖๔ เราอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งท่ีแล้วเมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ใช่ไหม ผมก็นึกว่าผ่านมา
เดือนเศษโดยสามัญส านึกของคน คนระดับรัฐมนตรีกล้ามาพูดนี้ น่าจะต้องมีการท าสัญญา
จองซื้อกันเป็นท่ีเรียบร้อย หรือต้องลงนามอะไรบางอย่างแล้วล่ะ แต่ปรากฏหลังอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ผ่านมา ๒ เดือน ถึงเพิ่งจะมีการมาแก้สัญญา มีมติ ครม.  
แก้สัญญาเมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์นี้ แก้จาก ๒๖ ล้านโดส เพิ่มอีก ๓๕ ล้านโดส เป็น ๖๑ 
ล้านโดส ในวันนั้นผมยังคิดในแง่ดีท่านประธาน ผมคิดว่ารัฐบาลคงต้องมีการลงนามผูกพัน
อะไรเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วบางอย่างแน่ ๆ นะครับ ไม่อย่างนั้นตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา
รัฐบาลจะกล้าโหมประชาสัมพันธ์บอกประชาชนถึงแผนการจัดหาวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ๖๑ ล้านโดส ได้อย่างไร ผมย้ านะครับ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)   
แต่เดิมการประชาสัมพันธ์เมื่อเดือนพฤษภาคม การประชาสัมพันธ์แต่เดิมบอกด้วยซ้ าว่า 
เดือนพฤษภาคมนี้ ผ่านช่องทางกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนแอสตร้า 
เซนเนก้า (AstraZeneca) ๒๖ ล้านโดส ในเดือนพฤษภาคมด้วยซ้ า แต่เอาเถอะไม่ว่ากัน  
ต่อมาถึงค่อยมาสื่อสารว่าวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) นี้จะทยอยส่งมอบเริ่มจาก 
เดือนมิถุนายน ๖.๓ ล้านโดส ถ้าลงรายละเอียดคือ ๖,๓๓๓,๐๐๐ โดส เดือนกรกฎาคมจนถึง
เดือนพฤศจิกายนเดือนละ ๑๐ ล้านโดส และปิดท้ายท่ีเดือนธันวาคมอีก ๕ ล้านโดส รวมเป็น 
๖๑ ล้านโดส แผน ๖๑ ล้านโดส ของแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ถูกพีอาร์ (PR) 
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ (Website) ของรัฐบาลเอง เพจ (Page) 



  ๕๐๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๕๐/๒ 
 
ศูนย์ข้อมูลโควิด ๑๙ (COVID-19) เพจ (Page) ไทยคู่ฟ้า เว็บไซต์ (Website) ของส านักงาน
บริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทวิตเตอร์ (Twitter) ของกรมประชาสัมพันธ์และ 
ทวิตเตอร์ (Twitter) ของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และยังมีของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอีกด้วย เต็มไปหมดทิศทางตรงกัน แถมในวันท่ี ๒๔ 
กุมภาพันธ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเรายังให้ค ามั่น
กับประชาชนเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ประเทศไทยมีวัคซีนโควิด (COVID) มากท่ีสุดในเอเชีย  
และถ้านับเป็นอัตราส่วนของประชากรไม่แพ้ ใครในโลก ท่านประธานดูคลิป (Clip) 
คลิป (Clip) นี้ครับ เดียวจะหาว่านายอนุทินไม่ได้พูดค านี้ เปิดคลิป (Clip) เลยครับ เดี๋ยวจะ
ได้รู้ว่าใครพูด  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง)  
  “...............  :  เลิกพูดได้แล้วนะครับว่าประเทศไทย ไม่มีวัคซีนโควิด 
(COVID) ประเทศไทยช้า ประเทศไทยไม่สามารถท่ีจะดูแลประชาชนในเรื่องวัคซีนได้ผมพูด
ได้ค าเดียวครับว่า วันนี้ประเทศไทยมีวัคซีนโควิด (COVID) อยู่ในมือมากท่ีสุดในทวีปเอเชียแล้ว 
ถ้าจะนับเป็นจ านวนประชากรหรืออัตราส่วนประชากร ประเทศไทยไม่แพ้ใครในโลกนี้ก็ขอให้
ความมั่นใจ” 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ การโหม
ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางของระดับรัฐมนตรีแบบนี้ ไม่ว่าใครก็ต้องเข้าใจครับว่า 
ต้องมีการลงนามระหว่างคู่สัญญา นั่นก็คือรัฐบาลไทยกับแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วแน่ ๆ ไม่มีใครกล้าคิดหรอกครับว่านี่จะเป็นแผนจัดหาวัคซีนลวงโลก
ภายใต้การบริหารงานและคบคิดกันของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายอนุทิน  
ชาญวีรกูล ไม่มีใครคิด ผมก็ยังไม่เชื่อ ผมเพิ่งมาเชื่อไม่นานนี้ เอง และแล้วเหตุการณ์ 
การระบาดระลอกท่ี ๓ ก็เกิดขึ้นเมื่อวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีจุดเร่ิมต้นท่ีสถานบันเทิง
ย่านทองหล่อ ซึ่งการระบาดระลอกนี้เรารู้ดีว่ารุนแรงมาก ๆ และสิ่งท่ีไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น 
ในอีก ๒๐ วันถัดมาก็คือวันท่ี ๒๓ เมษายน มีประชาชนป่วยตายคาบ้าน ------------------------ 
 

- ๒๕๑/๑ 
 



  ๕๐๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๕๑/๑ 
 
ท่ามกลางค าถามครับว่ารัฐบาลกู้ เงินไปแล้ว ๑ ล้านล้านบาท จัดสรรให้กับกระทรวง
สาธารณสุขไปแล้ว ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ท าไมถึงไม่มีความพร้อม หมายเลข ๑๖๖๘ แต่เดิม 
ก็โทรได้แค่ ๘ โมงเช้า ถึง ๔ ทุ่ม โทรไปก็ไม่ติดเพราะไม่มีระบบอะไรเลย มีแต่ปากกาลูกลื่น
กับกระดาษเอ ๔ (A4) มีแค่ตัวกับใจ โทรไปก็ยังต้องเสียเงิน รอสายเงินก็หายไปเรื่อย ๆ  
กว่าจะได้โทรฟรีก็เพ่ิงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคมนี้เอง เรื่องนี้ พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีก็รู้ดี
เพราะได้ลองโทรไปท่ี ๑๖๖๘ ด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่รู้ครับท่านประธาน ว่าพอเขารู้ว่านายกรัฐมนตรี 
โทรมาก็เลยปล่อยให้รอสายกินเงินไปเรื่อย ๆ หรือเปล่า คนรับก็ไม่อยากจะได้ยินเสียง
นายกรัฐมนตรีหรอกครับ พอมาค้นข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ก็ท าให้รู้ความจริง 
ว่าแผนงานและโครงการเพื่อจัดซื้อหาจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขป้องกัน 
วัคซีนโควิด (COVID) และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ชื่อมันยาวครับท่านประธาน  
ท่ีมีวงเงินอนุมัติสูงถึง ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายไปได้แค่ ๑,๐๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายไปได้
แค่ ๗ เปอร์เซ็นต์เศษ แผนงานโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
มีวงเงินอนุมัติไป ๑,๗๒๗ ล้านบาท เบิกไปได้เพียง ๑๕๖ ล้านบาท ๙ เปอร์เซ็นต์นิด ๆ การขาด
การเตรียมความพร้อมแบบนี้ครับท่านประธาน จึงเป็นหลักฐานท่ีชี้ชัดได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
และนายอนุทินปล่อยปละละเลยจนขาดความพร้อมท่ีจะดูแลรักษาชีวิตของประชาชน 
จะอ้างว่างบไม่มีไม่ได้ จนสุดท้ายประชาชนต้องล้มตาย หลายคนต้องป่วยตายคาบ้าน  
เพราะเข้าไม่ถึงการรักษา หลายคนต้องออกมาตะเกียกตะกาย เพื่อเรียกหาลมหายใจสุดท้าย
ก่อนออกมาตายกลางถนน อย่าอ้างครับว่าระเบียบราชการต้องเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน 
อย่าอ้ างว่าติดระเบี ยบการจัดซื้ อจัดจ้ าง คน ท่ีอ้ างไม่ ได้ เลยคือ พลเอก ประยุทธ์ 
นายกรัฐมนตรี นายอนุทินยังอ้างได้บ้าง แต่ พลเอก ประยุทธ์อ้างไม่ได้ เพราะอะไรครับ  
เพราะตั้ งแต่วัน ท่ี ๒๗ เมษายน มีอ านาจนะครับ ครม. ได้มอบอ านาจตาม พ.ร.บ.  
ท้ัง ๓๑ ฉบับ ให้กับนายกรัฐมนตรีแล้ว และนายกรัฐมนตรีแทรกแซงได้แล้ว เมื่อสักครู่ 
หมอวาโยก็พูดจะเข้าไปแทรกเมื่อไรก็ได้ อะไรติดขัดก็เข้าไปแทรกได้ ไม่ท า สั่งแต่คอนเทนเนอร์ 
(Container) และท่ีส าคัญ พลเอก ประยุทธ์ ยังมีอ านาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินอีกด้วย 
กฎระเบียบไหนเยิ่นเย้อ กฎระเบียบไหนล่าช้าสั่งได้ ไม่ท าครับ สองพี่น้อง ๙ ขวบ ๗ ขวบ 
ต้องมาเฝ้าแม่ท่ีป่วยตายด้วยโควิด (COVID) จนแม่เสียชีวิตคาบ้าน แม่สั่งเสียว่าอย่าไปเป็น 



  ๕๐๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๕๑/๒ 
 
ภาระใครให้ไปอยู่สถานสงเคราะห์ ค าพูดสุดท้ายท่ีผมฟังแล้ว ผมร้องไห้ เด็กคนนั้นเขาพูดว่า 
หนูรักแม่ หนูคิดถึงแม่ หลาน ๒ คนครับท่านประธาน คนหนึ่ง ๗ ขวบ อีกคนหนึ่ง ๑ ขวบครึ่ง 
นอนกอดศพคุณยาย ด้วยความไร้เดียงสาไม่รู้ว่ายายเสียชีวิตด้วยโควิด (COVID) ไปแล้ว  
เด็กน้อยคนหนึ่งพออาสาสมัครกู้ภัยเข้าไปในบ้าน พนมมือครับ ขอผ้าห่มมาห่มให้แม่  
เพราะแม่ตัวเย็น ด้วยความไร้เดียงสาเขาไม่รู้ครับ ว่าท่ีแม่ตั วเย็นเพราะแม่เขาเสียชีวิต  
และโควิด (COVID) ได้พรากชีวิตแม่เขาไปแล้ว ถ้ารัฐบาลเตรียมความพร้อมไว้ดีกว่านี้ 
ประชาชนไม่ตายมากขนาดนี้ครับท่านประธาน แล้วต่อให้ต้องเสียชีวิตด้วยความรุนแรงและ
ความอันตรายของโรค ก็ไม่ต้องเสียชีวิตด้วยความน่าเศร้าสลดและน่าอนาถแบบนี้ นี่ชีวิต 
ท่ีไม่ควรตายเหล่านี้ ผมอยากจะถามว่า พลเอก ประยุทธ์ และนายอุทินจะชดใช้อย่างไร  
จะดูแลเด็ก ๆ เหล่านี้อย่างไรต่อไป เด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้ยินเสียงเรียกจากพ่อแม่เขาอีกแล้ว 
กลับมาแล้วหรือลูก กินข้าวหรือยังลูก นอนได้แล้วนะลูก แม่รักหนูนะลูก เสียงเรียกแบบนี้ 
เด็ก ๆ จะไม่ได้ยินอีกแล้ว พลเอก ประยุทธ์ จะชดใช้ให้เขาอย่างไร การลงทะเบียนจองคิว  
ฉีดวัคซีนกับระบบหมอพร้อม ท่านประธาน อยู่ดี ๆ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ศบค. ก็มายกเลิก 
แล้ว ผอ. ศบค. ใครครับ ก็ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้วสั่งการให้ไปลงทะเบียน  
กับออนไลน์ (Online) ของจังหวัดต่าง ๆ ไปลงทะเบียนกับโรงพยาบาลของรัฐ  รพ.สต. 
 

- ๒๕๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๑๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๕๒/๑ 

 
อย่างในกรุงเทพมหานครก็มีโครงการไทยร่วมใจ ซึ่งต่อมาก็มีระบบการลงทะเบียนเกิดขึ้น 
เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือต่าง ๆ มาตรา ๓๓ ของประกันสังคม 
อย่างท่ีเขาแซวกันว่าวัคซีนมีน้อยแต่ ๑๐๐ แอป (App) ท่านประธานครับ เขาก็สงสัยกัน 
ประชาชนท้ังแผ่นดินสงสัยกันว่าระบบการจองลงทะเบียนต่าง ๆ นี้ มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
กับระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่า เพราะถ้าฐานข้อมูลมันไม่เชื่อมโยงกัน 
พอประชาชนเขาไปจองคิวฉีดวัคซีนผ่านหลายช่องทางเพราะเขาต้องการฉีด แล้วจะจัดสรร
สต็อก (Stock) วัคซีนอย่างไร จะให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนอย่างไร คราวนี้ 
การจัดสรรวัคซีนก็ซ้ าซ้อนสิครับ แล้วก็มั่วไปหมด ท่ีผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ผมยืนยันครับ ผมต้องเชื่อใจท่าน เพราะท่านไม่เคยมีท่าที 
แสดงความกังวลเลยว่าแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จะส่งไม่เป็นไปตามแผน เมื่อวันท่ี ๒๔ 
รัฐมนตรีของผมนายอนุทินยังให้สัมภาษณ์อย่างมั่นใจ บอกว่าในสัญญาระบุว่าหากวัคซีน 
ท่ีผลิตในไทยยังจัดส่งไม่ได้เขาก็ต้องจัดหามาแหล่งผลิตอื่นส่งให้ไทย ผมและประชาชน  
ท้ั งแผ่นดินเชื่ อใจเลยครับ แสดงว่าสัญญา ต้องมีข้อบั งคับท่ีท าให้แอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยตามแผนการจัดหา ๖๑ ล้านโดสให้ได้  
และเมื่อวันท่ี ๓ มิถุนายน ก่อนฤกษ์งามยามดี ดีเดย์ (D-Day) วันท่ี ๗ มิถุนายน ยังไม่ถึง 
วันท่ี ๗ ก็มีโรงพยาบาลเต็มไปหมด ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ของตัวโรงพยาบาลเอง
ว่ามีวัคซีนฉีดให้กับประชาชนได้ในวันท่ี ๗ บางโรงพยาบาลก็บอกวันท่ี ๗ กับวันท่ี ๘ ส าหรับ
วันอื่น ๆ หลังจากนั้นให้เลื่อนออกไปก่อน รอการนัดหมายใหม่ ท่านรัฐมนตรีของผม  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ชี้แจงเมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ว่าปัญหานี้มันเกิดจากหน่วยบริการ 
ฉีดวัคซีนนี้ ฉีดวัคซีนเร็วเกินไป จนไม่สอดคล้องกับจ านวนวัคซีนท่ีได้รับ ฉีดวัคซีนเร็วเกินไป 
คืออะไร คือแทงเข็มไปแล้วต้องให้คนไข้เขารอครึ่งชั่วโมงหรืออย่างไร ฉีดเร็วเกินไปคืออะไร 
ประชาชนฟังไม่เข้าใจคือถ้าฐานข้อมูลในการบริหารจัดการสต็อก (Stock) วัคซีนไม่มีปัญหา 
ประชาชนมาตามนัดหมายในระบบหมอพร้อม สต็อก (Stock) วัคซีนก็ส่งมาให้ครบก าหนด
ตามเวลาท่ีนัดหมาย โรงพยาบาลแต่ละแห่งก็ฉีดตามการนัดหมายในระบบหมอพร้อม  
แล้วมันจะเกิดปัญหาได้อย่างไร ปัญหาในเร่ืองฐานข้อมูลก็กลับมาหลอนอีก ว่าเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลกับระบบหมอพร้อมหรือเปล่า คือตอนนั้นผมฟังอย่างไรค าชี้แจงของนายอนุทิน 
ชาญวีรกูล ฟังไม่ขึ้น ฟังไม่เข้าใจ ฉีดเร็วเกินไป ต้องฉีดช้าหรือครับ เอาปักเข็มแล้วก็ต้องให้รอ 



  ๕๑๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๕๒/๒ 
 
ครึ่งชั่วโมงก่อนหรืออย่างไรท่านประธานครับ การฉีดวัคซีนยังคงด าเนินการไปอย่าง
กระท่อนกระแท่น และเพิ่งจะมาลงตัวเมื่อไม่นานนี้เองท่ีผ่านมาโรงพยาบาลหลายแห่ง แม้แต่
โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ก็ยังมีการประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนอยู่เป็นระยะ ๆ  
เป็นภาระของประชาชนท่ีลงทะเบียนเอาไว้ต้องคอยมาตรวจสอบคิวฉีดวัคซีนกับเว็บไซต์ 
(Website) ของโรงพยาบาล จากเฟซบุ๊ก (Facebook) ของโรงพยาบาล รอเอสเอ็มเอส 
(SMS) ยืนยันจากโรงพยาบาล ไม่สามารถเช่ือถือวันนัดหมายในระบบหมอพร้อมได้ ถ้าเร่ืองนี้
นายอนุทินไม่ผิด คนท่ีต้องรับก็คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะเป็นคนท่ีสั่งการ 
ให้ยกเลิกการลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมและแล้วแม้แต่โครงการไทยร่วมใจในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครท่ีระบาดหนักนี้ สุดท้ายก็ต้องเลื่อนฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน เพิ่งจะกลับมา
เรียกให้คนท่ีลงทะเบียนมาเริ่มฉีดกันใหม่ได้ ไม่นานนี้ เอง เพิ่ งจะมาลงตัวไม่นานนี้ เอง  
เสียโอกาสไปตั้งเท่าไร หลายคนท่ีรอฉีดสุดท้ายเขาติดหลายคนเขาตายจะท าอย่างไร  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ เรื่องของสัญญาจัดหาวัคซีน ผมเป็นคนท่ีติดตามเรื่องนี้มา 
โดยตลอด ถ้าท่านประธานตามข่าว เริ่มจากวันท่ี ๒๓ มกราคม ผมได้ไปยื่นขอสัญญา 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) กับส านักปลัดนายกรัฐมนตรีและส านักปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ท่านก็แนะน ามาครับว่าให้ไปขอท่ีกรมควบคุมโรคกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ปรากฏว่าวันท่ี ๑๖ มีนาคม ผมก็ไปขอท่ีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แล้วก็เลยมาขอท่ีกรมควบคุม
โรค วันนั้นผมจ าได้ดีครับ เพราะอยู่ดี ๆ ผมเจอคนท่ีแบบแฟชั่นใหม่อยากใส่เส้ือกลับด้านมารอ
รับผมเต็มไปหมด แล้วท่านรัฐมนตรีวันนั้นก็บอกว่าไม่มีใครโง่ท าอย่างนั้น ท่านประธาน 
ผมยืนยันครับ มันไม่มีคนท่ีโง่ขนาดนั้นหรอกครับ คนท่ีท าอย่างนั้น มันต้องเป็นคนท่ี 
โคตรโง่เท่านั้น ผมไม่เชื่อว่าจะมีคนโง่ท าอย่างนั้น มันโง่จริง ๆ ถ้าท าอย่างนั้นโง่ดักดานจริง ๆ 
 

- ๒๕๓/๑ 
 
 
 
 
 



  ๕๑๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๕๓/๑ 
 
จนวันท่ี ๔ มิถุนายน สถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ได้ส่งสัญญาจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) มาให้ผม ๒๖ ล้านโดส ท่ีลงนามเมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ แต่ผม 
ก็มีค าถาม สั่งซื้อไป ๖๑ ล้านโดส แล้วสัญญาอีก ๓๕ ล้านโดสไปไหน และแล้วแผนการจัดหา 
วัคซีนลวงโลกของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เริ่มโผล่เค้าลางแห่งหายนะ  
เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน เมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเลข ๖๑ ล้านโดส  
ในแผนการจัดหาวัคซีนนี้เป็นแค่ศักยภาพในการฉีด ไม่ใช่จ านวนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ท่ีต้องส่งมอบ แล้วท่ีโหมประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางแบบนี้มันหมายความ 
ว่าอย่างไร นี่คือการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า ให้ประชาชนเช่ือมั่นว่าจะมีวัคซีนแอสตร้า
เซนเนก้า (AstraZeneca) ๖๑ ล้านโดส นักข่าวก็รีบไปสัมภาษณ์นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
เป็นผม ผมก็ไป ไปถามเลยว่าตกลงแล้วเดือนมิถุนายนจะมีการส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ตามแผนการส่งมอบคือ ๖ ,๓๓๓ ,๐๐๐ โดสหรือไม่ ปรากฏว่าแทนท่ี 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะให้ความเชื่อมั่นกับประชาชน วันนี้ท่านตอบว่าอะไร นายอนุทิน 
ตอบว่าอย่างไร นายอนุทินตอบว่าอย่าไปนับแบบนั้น แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  
ต้องขายให้เรา ๖๑ ล้านโดส ในล็อต (Lot) นี้ เราซื้อ ๖๑ ล้านโดส วันหนึ่งก็ต้องถึง ๖๑ ล้านโดส 
วันหนึ่งวันไหน ไม่ได้มีความมั่นใจเลยว่าไตรมาสที่ ๓ นี้ คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
จะมีวัคซีนเต็มแขนพี่น้องประชาชนตามท่ีตัวเองพูดไว้ตรงนี้ กลางสภาผู้แทนราษฎรนี้  
ยืนปากแจ๋ว ลิ้นกระดกอยู่ตรงนี้  ท าให้ประชาชนทุกคนวันนั้นตกใจครับท่านประธาน 
และจับตาดูว่าเดือนมิถุนายนนี้จะมีวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ส่งมอบตาม
แผน ๖.๓ ล้านโดสหรือเปล่า เดือนกรกฎาคมจะมี ๑๐ ล้านโดสหรือไม่ แผนการจัดหา 
วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๖๑ ล้านโดส จะเป็นแผนจริงหรือแผนลวงโลก  
และในไตรมาสท่ี ๓ คือกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  
ย้ านะครับ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ไม่ใช่อะไรก็ได้ จะมีเต็มแขนของพี่น้องประชาชน  
มีเต็มโรงพยาบาล มีจนไม่พอเก็บตามท่ีรัฐมนตรีของผมได้พูดเอาไว้เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
หรือเปล่า เรื่องนี้เหมือนผมพูดถึงท่านรัฐมนตรี จริง ๆ คนท่ีต้องรับท่ีสุดไม่ใช่ท่านอนุทิน  
แต่เป็น พลเอก ประยุทธ์ครับ พลเอก ประยุทธ์จะโยนผิดให้พ้นตัว ให้นายอนุทินรับผิดคนเดียว 
ไม่ถูกต้องครับ จริง ๆ ต้องรับมากท่ีสุด เพราะท่ีผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ ก็ได้พูดถึงค ามั่น 
ในแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลก ๖๑ ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) มาโดยตลอด  



  ๕๑๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๕๓/๒ 
 
เช่นเดียวกัน วันท่ี ๒๐ เมษายนก็บอกว่าแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จะทยอยส่งมอบ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนครบ ๖๑ ล้านโดสในปีนี้ เอาล่ะ วันท่ี ๖ พฤษภาคม พลเอก ประยุทธ์
ก็บอกอีกประเทศไทยมีวัคซีนตามแผนแล้ว ๖๓ ล้านโดส ซึ่งในนี้คือแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ๖๑ ล้านโดส เป็นซิโนแวค (Sinovac) อีก ๒ ล้านโดส และให้ค ามั่นต่อว่า
ภายในส้ินปี ๒๕๖๔ ประชาชน ๕๐ ล้านโดส ต้องได้รับวัคซีน ซึ่งต้องใช้วัคซีน ๑๐๐ ล้านโดส 
นั่นแน่ฉีดคนละ ๒ เข็มเสียด้วย โดยจะฉีดเดือนละ ๑๕ ล้านโดส เอาล่ะ และในวันท่ี ๑๖ 
มิถุนายน ก็ยังพูดอีกว่ายืนยันสัญญาจองซื้อวัคซีน โดยระบุว่าท้ังหมดจะทยอยส่งมอบภายในปีนี้
ฉีดเดือนละ ๑๐ ล้านโดส จาก ๑๕ ล้านโดส ลดลงเหลือ ๑๐ ล้านโดสแล้วครับ ท าไมคนท่ี
เป็นนายกรัฐมนตรีพูดกลับกลอกกลับไปกลับมาแบบนี้ เดี๋ยวไปดูคลิป (Clip) กันว่าคน ๆ นี้
เป็นหน้าคล้าย พลเอก ประยุทธ์ หรือเป็น พลเอก ประยุทธ์ จริง ๆ ท่านประธานดูคลิป 
(Clip) ครับ ผมตัดท้ัง ๓ วันมาดูเลย 
  “...............:  :  ในส่ วนของแอสตร้าเซน เนก้ า  (AstraZeneca) ท่ี ผลิ ต 
ในประเทศไทย จะเริ่มทยอยส่งตั้งแต่ เดือนมิถุนายนประมาณ ๔-๖ ล้านโดส แล้วก็ 
เพ่ิมจ านวนตั้งแต่กรกฎาคมไปถึงสิ้นปีจนครบ ๖๑ ล้านโดส เพราะฉะนั้นก็บวกในส่วนท่ีเรา 
ก าลังจัดหาเพิ่มเติม วัคซีนทางเลือกก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับ” 
  “...............  :  ผมได้ก าหนดให้เรื่องนี้เป็นมาตรการเร่งด่วนโดยมีเป้าหมาย 
ภายในสิ้นปีนี้ประชากรในประเทศไทยต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ หรือคิดเป็น
ประชากร ๕๐ ล้านคน โดยต้องใช้วัคซีนท่ี ๑๐๐ ล้านโดส ขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนตาม
แผนแล้ว ๖๓ ล้านโดส โดยเรามีแผนการกระจายและฉีดวัคซีนอย่างเป็นระบบ เราตั้งเป้า
ต้องฉีดวัคซีนให้ได้เดือนละ ๑๕ ล้านโดส” 
 

- ๒๕๔/๑ 
 
 
 
 
 



  ๕๑๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สุทธิกานต์ ๒๕๔/๑ 
 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เอาล่ะ เมื่อกี้ ๑๕ ล้านโดสครับ 
  “...............  :  ซึ่งเราอยู่ในระหว่างการท างานกับผู้ผลิตวัคซีนจ านวน ๖ ราย
แล้ว ได้แก่ ไฟเซอร์ (Pfizer) จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & Johnson) โมเดอร์นา 
(Moderna) รวมถึงแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ซิโนแวค (Sinovac) และซิโนฟาร์ม 
(Sinopharm)”  
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  คราวนี้อ่านชื่อวัคซีนถูกครับ 
  “...............  :  นอกจากนั้นในส่วนของการเดินหน้าจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจนถึง
ตอนนี้ ยืนยันการจัดหาลงนามในสัญญาจองหรือสัญญาซื้อไปแล้ว ๑๐๕.๕ ล้านโดส ท าได้
เกินเป้าหมายท่ีเราตั้งไว้ส าหรับปีนี้ โดยท้ังหมดจะทยอยส่งมอบ” 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท้ังหมดด้วยนะครับ 
  “...............  :  ภายในปีนี้ก็จะทยอยฉีดต่อไป พร้อมกันนี้” 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เอาล่ะ ทยอยฉีดต่อไปนี้ 
คือปีหน้าหรือเปล่า  
  “...............  :  พร้อมกันนี้เดือนหน้าจะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกส าหรับปีหน้า 
การเดินหน้าตามแผนฉีดวัคซีนนี้เราจะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้โดยเฉลี่ยประมาณ
เดือนละกว่า ๑๐ ล้านโดส หากว่าวัคซีนส่งมาเพียงพอในแต่ละเดือน” 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เอาล่ะครับ จาก ๑๕ ล้านโดส  
ตอนนี้ความมั่นใจเหลือแค่ ๑๐ ล้านโดสแล้ว และแล้วแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลก ซึ่งเป็น
เฟกนิวส์  (Fake News) ท่ีสร้างความสูญ เสียให้กับชีวิตของประชาชนมากท่ีสุด ใน
ประวัติศาสตร์ ก็ได้เริม่เฉลยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมครับ 
  (นายคารม พลพรกลาง ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายคารม พลพรพลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วงครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  มีผู้ประท้วง 
อีกแล้วครับ 



  ๕๑๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             สุทธิกานต์ ๒๕๔/๒ 
 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เชิญครับง ู
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผม นายคารม พลพรกลาง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดร้อยเอ็ด ขออนุญาตประท้วงท่านประธาน 
ตามข้อ ๙ (๓) ผมต้องขออภัยท่ีคั่นเวลาท่านผู้อภิปราย ผมเห็นว่าท่านประธานนี้เพิกเฉย 
กับค าว่า วัคซีนลวงโลกกับลวงโลก บ่อย ค าว่า ลวงโลก ได้ครับ แต่วัคซีนลวงโลกนี้  
ผมเห็นว่าท่านประธานไม่เตือน เพราะฉะนั้นวัคซีนลวงโลกไม่มี ถ้าจะบอกว่าด้อยค่า ไม่ดี 
หรือไม่มีประสิทธิภาพรับได้ครับ แต่วัคซีนลวงโลกถ้าท่านประธานไม่ควบคุมท่านเพิกเฉย  
อันนี้ไม่เหมาะสม ท่านพิจารณา ท่านวินิจฉัยด้วยครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  : ผมฟังอยู่ 
ท่านผู้อภิปรายไม่ได้ระบุว่าชนิดไหนเป็นวัคซีนลวงโลก เพียงแต่ว่าสัญญาการฉีดวัคซีนนั้น
หมายถึงว่าเป็นวัคซีนที่ไม่ต้องตามค าพูด เพราะฉะนั้นพูดต่อได้ เชิญครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานเก่งนะครับ  
ฟังภาษางูรู้เรื่องด้วยนะครับ เอาล่ะครับ ผมชื่นชมท่านประธานนะครับ 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ คือผม 
มีมารยาทครับ ผม คารม พลพรกลาง แบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดร้อยเอ็ด คือผมต้องเรียน  
นะครับว่าผมมีมารยาท แต่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภานี้ ผมมีสิทธิประท้วงครับ  
คือกิริยามารยาทหรือรูปแบบการอภิปรายก็อภิปรายไป แล้วผมประท้วงนี้ ท่านชี้ว่าเหมาะสม 
ก็เหมาะสม แต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้เมื่อท่านประธานชี้แล้วผมก็รับฟัง แต่ไม่ต้องมาส่อเสียดผม
หรอกครับ จะเก่งกาจ จะลีลาก็ไปครับ ผมไม่ได้กลัวท่านหรอก ต้องบอกท่านอย่างนี้ก่อนครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ก็เอาตาม
ข้อ ๙ นะครับ ผมต้องควบคุมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยในท่ีประชุม เพราะฉะนั้น 
อย่าส่อเสียด อย่าเสียดสีกันนะครับ เชิญต่อเลยครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ ต่อเลยครับ ในช่วง 
ต้นเดือนกรกฎาคม เมื่อปรากฏว่ารัฐบาลได้รับการส่งมอบวัค ซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ในเดือนมิถุนายน จากการแถลงข่างของกรมควบคุมโรคนี้ผมเอามานับ 
ปรากฏว่ามีเพียง ๕,๑๓๐,๐๐๐ โดส ต่ ากว่าแผนการจัดหาท่ีต้องได้รับ ๖,๓๓๓,๐๐๐ โดส  
ถึง ๑,๒๐๐,๐๐๐ โดส จริง ๆ ๑,๒๐๐,๐๐๐ โดส อย่าเรียกว่าคือจ านวนนับของวัคซีนเลย  



  ๕๑๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๕๔/๓ 
 
แต่นี่คือจ านวนชีวิตของประชาชนท่ีต้องสูญเสียโอกาสในการปกป้องชีวิตของตนเองและคนท่ี
เขารักจากโควิด ๑๙ (COVID-19) จนท าให้หลายคนต้องติด หลายคนรอวัคซีนจนต้องตาย
เพราะถูกเล่ือนฉีดวัคซีน รัฐบาลยังบอกว่าประชาชนเลือกฉีด ผมถามเลยครับ คนถูกเล่ือนฉีด 
มีมากกว่า ในท่ีสุดเมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็เปิดเผย 
ด้วยตนเองว่าแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) น่าจะส่งมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยได้เพียง
เดือน ๕-๖ ล้านโดส เท่านั้น ซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีน ๖๑ ล้านโดส  
ท่ีเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนต้องได้เดือนละ ๑๐ ล้านโดส และยังได้ชี้แจงอีกว่า
ในสัญญาแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๖๑ ล้านโดส ไม่ได้ระบุว่าต้องส่งมอบเดือนละ
เท่าไร ท าให้ประชาชนร้องอุทานเลยครับว่า แล้วท่ีผ่านมารัฐบาลกล้าโหมประชาสัมพันธ์
แผนการจัดหาวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๖๑ ล้านโดสกันแบบทุกช่องทาง 
ได้อย่างไร ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๑๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๕๕/๑ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่ีผ่านมาผมไม่เคยเชื่อว่ารัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์จะไม่ได้ 
ระบุยอดประมาณการการส่งมอบวัคซีนในแต่ละเดือนเอาไว้เลย เพราะผมเอาไปเทียบกับ
สัญญาวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ของสหภาพยุโรป เขาก็มีตารางที่หน้าท้าย ๆ 
หน้ารองสุดท้าย หน้าท้าย ๆ นี้เขามีตารางท่ีระบุถึงประมาณการยอดส่งมอบวัคซีนในแต่ละเดือน 
ผมก็คาดหวังว่าในสัญญาผมด าเต็มไปหมดแบบนี้  ภายใต้การผมด ามันต้องมีตาราง 
ประมาณการส่งมอบยอดรายเดือนอะไรสักอย่างอยู่ในนี้ เหมือนกับสัญญาของสหภาพยุโรป 
หรืออียู (EU) แต่สุดท้ายครับท่านประธาน เอกสารสัญญาท่ีผมได้รับมาอีกชุดหนึ่ง เมื่อเปิด 
ออกมาแล้วกลับไม่พบตารางท่ีเป็นประมาณการยอดส่งมอบใด ๆ เลย แล้วพอเข้าไปดู  
ในตัวสัญญาท้ังหมด ก็ไม่ได้มีตารางระบุยอดประมาณการส่งมอบไว้ท่ีหน้าไหนเลย มาถึงจุดนี้ 
ผมยอมรับโดยดุษฎีแล้วว่าสัญญาท่ี พลเอก ประยุทธ์ไปท าเอาไว้ไม่ได้มีการระบุประมาณการ 
การส่งมอบในแต่ละเดือนเอาไว้จริง ๆ ก็ต้องถาม พลเอก ประยุทธ์ว่าไปท าสัญญาหละหลวม
แบบนี้ได้อย่างไร ถืออ านาจไว้ถึง ๓๑ พ.ร.บ. แผนการจัดหาวัคซีนลวงโลกถูกสารภาพจนสิ้น
ไส้ในช่วงวันท่ี ๑๕-๑๘ กรกฎาคม เหมือนจังหวะซิตคอม เดี๋ยวท่านประธานดูนะครับ ช่วงนี้ผม
ตาม มีข่าววัคซีนอุตลุดเลย เร่ิมต้นจากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ท่านไม่ได้เสียหายครับ ผมต้องขอบคุณท่านด้วย เพราะท่านได้ออกมาเปิดเผย
ข้อเท็จจริง ท่านได้ยอมรับกับประชาชนผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยเมื่อวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม  
ว่าการส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๖๑ ล้านโดส ได้ขยายกรอบเวลา 
ไปท่ีเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๕ คือปีหน้าเลย โดยในตัวสัญญาไม่ได้ระบุว่าต้องส่งมอบท้ัง  
๖๑ ล้านโดส ภายในปี ๒๕๖๔ และท่านก็ไม่ได้ให้ความมั่นใจในการสัมภาษณ์ว่าจะสามารถ 
บังคับใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนในการจ ากัดการส่งออกได้หรือไม่ ในวันต่อมาแค่วันเดียว 
วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการเดียวกันเลย ระบุว่า 
การส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ในแต่ละเดือนในสัญญาไม่ได้ก าหนดว่า
ต้องส่งมอบเท่าไร ตรงกันแล้วนะครับ แล้วแผนการส่งมอบวัคซีน ๖๑ ล้านโดส เป็นแผนท่ี
รัฐบาลแจ้งไป แต่ไม่ได้รับการตอบรับ แล้วก็ไม่ได้รับการตอบปฏิเสธ เมื่อคู่สัญญาเขาไม่ได้
ตอบรับหรือไม่ได้ตอบปฏิเสธ คุณไปตู่เขาเหมือนชื่อนายกรัฐมนตรี หาว่าเขายอมรับแผน
วัคซีนแผนวัคซีน ๖๑ ล้านโดส แล้วเอามาโหมประชาสัมพันธ์ได้อย่างไร ท่านไปตู่ได้อย่างไร 
หรือเห็นว่าเป็นชื่อนายกรัฐมนตรีก็เลยเอามาใช้ ทุกอย่างกระจ่างครับจากเอกสารท่ีหลุด  



  ๕๑๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๕๕/๒ 
 
แล้วปรากฏเป็นข่าวเมื่อวัน ท่ี ๑๗ กรกฎาคม ซึ่งเป็นหนังสือจากแอสตร้าเซนเนก้า
(AstraZeneca) ท าถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน เพื่อแจ้งให้ทราบว่า 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จะจัดสรรก าลังการผลิต ๑ ใน ๓ และส่งมอบวัคซีนให้กับ
รัฐบาลไทย ซึ่งก็ประมาณ ๕-๖ ล้านโดสต่อเดือน และสัญญาท่ีสั่งซื้อเพิ่มอีก ๓๕ ล้านโดสนี้ 
ผมตกใจมาก ๆ ในตาราง นี่เพิ่งจะมีข้อสรุปเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เอง และท่ีส าคัญท่ีสุด  
ก็คือนายอนุทินเพิ่ งจะมีหนังสือขอวัคซีนจะแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เดือนละ  
๑๐ ล้านโดส หนังสือเพิ่งจะลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายนนี้เอง และยอดวัคซีนท่ีเขาส่งมอบให้ 
ในตอนนี้เขาชี้แจงต่อ เขาบอกว่าเป็นยอดเกือบ ๒ เท่าท่ีรัฐบาลเคยประเมินความต้องการ 
ให้กับเขา โดยในจดหมายระบุว่ารัฐบาลได้แจ้งเขาเมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ว่าต้องการวัคซีน
เพียงเดือนละ ๓ ล้านโดส เรื่องนี้นายอนุทินชี้แจงว่าเป็นเรื่องเก่า แต่ถ้าเป็นเรื่องเก่า แล้วถ้าท่าน 
บอกว่า ๓ ล้านโดสมันไม่พอ ท่านก็ต้องมีหนังสือชี้แจงไปสิว่าเปลี่ยนแล้ว ๓ ล้านโดสไม่เอาแล้ว  
๑๐ ล้านโดสนี้เพ่ิงจะลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายนนี้เอง ตอนนั้นแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
เขายังได้กรุณาอธิบายถึงโอกาสในการได้รับวัคซีนเพ่ิมเติมจากการเข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) 
แต่สุดท้าย พลเอก ประยุทธ์ก็ปฏิเสธการเข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) ท าให้คนไทยต้องเสียโอกาส 
ในการปกป้องชีวิตตนเอง วัคซีนจะได้จากโคแวกซ์ (COVAX) มากหรือน้อยมันคือโอกาส 
ในการปกป้องชีวิตของประชาชน อย่าไปติว่าน้อย ว่ามาก ----------------------------------------- 
 

- ๒๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๑๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๕๖/๑ 
 
ต่อมาในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม จากการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่า 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จ านวน ๓๕ ล้านโดส ท่านสารภาพแล้ว คู่สัญญาคือ 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เพิ่งจะลงนามเมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคมนี้เอง ผมจึงเข้าใจ
ครับว่าท าไมสัญญาถึงส่งให้ผมมีแค่ฉบับ ๒๖ ล้านโดส ท่ีลงนามเมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ท าไม 
ไม่ยอมส่งอีกสัญญาฉบับหนึ่ง คือ ๓๕ ล้านโดส มาให้ผม ท่านประธานส่งมาก็โป๊ะแตกสิ 
เพราะประชาชนก็จะรู้ว่าเพิ่งเซ็นสัญญากันครบถ้วนเมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคมนี้เอง ท่านจะมา
ชี้แจงว่าท่านส่งสัญญาไปเมื่อไรไม่รู้ แต่สัญญาจะมีผลเมื่อไร เมื่อคู่สัญญาเขาลงนามกันเป็นท่ี
เรียบร้อย เพิ่งจะลงนามกันเป็นท่ีเรียบร้อยครบถ้วนเมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคมนี้เอง แล้วตั้งแต่ 
เดือนมกราคมเป็นต้นมา โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมานี้ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ 
กล้าโหมประชาสัมพันธ์ให้ค ามั่นกับประชาชนในแผนการจัดหาวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ๖๑ ล้านโดส ได้อย่างไร ท้ัง ๆ ท่ียังไม่ได้มีการลงนามครบถ้วนจากคู่สัญญา 
นี่คือการโกหกหลอกลวงประชาชนของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีผู้ร่วมกระท าการ
คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หรือไม่ ซึ่งสัญญาว่าแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลกนี้ ๖๑ ล้านโดส 
ท่ีไม่มาตามแผน สร้างความเสียหายให้กับชีวิตประชาชนเป็นอย่างมาก 
  ประเด็นต่อมาท่ีประชาชนหลายคนสงสัยครับ ว่าตกลงแล้วรัฐบาลของ  
พลเอก ประยุทธ์ สามารถจ ากัดการส่งออกวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  
ท่ีผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ได้หรือไม่ เพราะหากพิจารณาจากหนังสือ  
ท่ี นร ๑๑๐๖/คกง ๒๐๗ เร่ือง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๓ ท าหนังสือเรียนถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรง ในการประชุม 
ศบค. ในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คือปีท่ีแล้ว ถามว่าหนังสือฉบับนี้เอามาท าไม คือเอามา
เพื่อประกอบการพิจารณาการอุดหนุนเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมวัคซีนไวรัลเวกเตอร์ 
(Viral Vector) โดยมีเนื้อความส าคัญท่ีระบุถึงเงื่อนไขการอุดหนุนเงินไว้อย่างชัดเจนว่า 
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับสิทธิในการจัดซื้อวัคซีนท่ีผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศไทยเป็นอันดับแรก 
ซึ่งวันนี้ก็คือ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ตามจ านวนท่ีต้องการ คือถ้าเอาเงินกู้ 
ไปอุดหนุนก็ต้องรับกับเงื่อนไขนี้ แล้วมาดูกันครับว่า พลเอก ประยุทธ์ เอาเงินตรงไหนไปอุดหนุน 
เรื่องนี้ พลเอก ประยุทธ์รับเต็ม ๆ งบกลางด้วย สุดท้ายประชาชนอยากรู้ว่าแล้วเอาเงินกู้ 
หรือเอาเงินจากไหนไปอุดหนุน เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปีท่ีแล้ว พลเอก ประยุทธ์  



  ๕๒๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๕๖/๒ 
 
ได้ตัดสินใจใช้อ านาจของตนอนุมัติงบกลางในวงเงิน ๖๐๐ ล้านบาท อุดหนุนให้กับ 
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด เข้าใจหรือยังครับท่านประธาน ท าไมถึงเอางบกลาง 
ไปอุดหนุน ไม่ เอาเงินกู้ก็ เพราะว่าถ้าใช้ เงินกู้ก็ต้องรับกับเงื่อนไขจ ากัดการส่งออก  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเลี่ยงไปใช้อ านาจของตนในการอนุมัติเอาเงินจากงบกลาง 
๖๐๐ ล้านบาทไปอุดหนุนแทน โดยท่ีรู้อยู่แก่ใจตั้งแต่แรกแล้วว่าการน าเอาเงินของแผ่นดิน 
ท่ีเป็นหยาดเหงื่อแรงงานเป็นภาษีของพี่น้องประชาชน ๖๐๐ ล้านบาทนี้ มาอุดหนุนในครั้งนี้ 
รัฐบาลไม่สามารถจ ากัดการส่งออกวัคซีนท่ีผลิตโดยบริษัทเอกชนภายในประเทศได้เลย 
จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา 
ก็รับไม้ต่อจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปลงนามในหนังสือแสดงเจตจ านงในการ 
ท าสัญญาท่ีเรียกว่าเลตเตอร์ ออฟ อินเทนต์ (Letter of Intent) เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ในอีกสัก ๒ เดือนต่อมา โดยยอมรับข้อตกลงกับทางแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ว่า
ข้อตกลงก็คือสามารถส่งออกโดยปราศจากข้อจ ากัด ท่านประธานครับ เลตเตอร์ ออฟ อินเทนต์  
(Letter of Intent) นี้ มันคือกรอบใหญ่ในการร่างสัญญา เข้าใจหรือยังครับท่านประธาน 
ว่าท าไม พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล จึงอ้ า ๆ อึ้ง ๆ เสมอมา ไม่กล้า 
ท่ีจะบังคับใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนในการจ ากัดการส่งออกวัคซีนท่ีผลิตโดย  
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ก็เพราะว่าท้ังคู่ไปตอบรับข้อตกลงท่ียอมให้เขาส่งออก  
โดยปราศจากข้อจ ากัดไว้ตั้งแต่แรก ไหนคือความมั่นคงด้านวัคซีนครับ ไหนคือความมั่นคง
ด้านวัคซีนท่ีประชาชนจะได้รับจากการเอาเงินภาษีของพวกเขาไปอุดหนุนบริษัทเอกชน 
๖๐๐ ล้านบาท ไหนคือความมั่นคงด้านวัคซีนท่ีโหมประชาสัมพันธ์กันเรื่อยมา วันนี้จ ากัด 
การส่งออกยังไม่ได้ เลย จะโทษบริษัทก็ไม่ได้  เพราะคุณไปท าสัญญาแบบนี้ไว้ตั้งแต่แรก 
ท่านประธานต้องย้อนมาดูคลิป (Clip) นี้ครับ แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อ ว่านายอนุทิน  
ชาญวีรกูล ในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ มาดูว่าวันนั้นนายอนุทินพูดอะไรไว้กับประชาชน 
กลางสภาผู้แทนราษฎรอีก ผมเก็บทุกเม็ด 
 

- ๒๕๗/๑ 
 
 



  ๕๒๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๕๗/๑ 
 
  “...............  :  ผมยังให้ค ายืนยันนะครับว่าวัคซีนท่ีจะเอามาให้กับพี่น้อง 
ประชาชนคนไทยทุกคนนั้น เป็นวัคซีนท่ีเหมาะสมท่ีสุด แล้วเข้าถึงง่ายท่ีสุด ไม่มีวันถูกตัดคิว 
ไม่มีวันถูกคนมาแย่ง ไม่มีวันท่ีจะไม่ถึงมือของเรา เพราะผลิตอยู่ในบ้านเรา เมื่อมีของท่ีมัน  
ครบแล้ว เพียงพอแล้ว ท่านอยากให้มีวัคซีน ๒๐ ยี่ห้อ อยู่ ในประเทศไทยหรือครับ  
แล้วต้องมานั่งดูว่าใครเป็นอย่างไร ใครแพ้อย่างไร ใครมีผลข้างเคียงอย่างไร บุคลากร 
ทางการสาธารณสุขเราควรจะไปท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มากกว่านี้” 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  วันนั้นนายอนุทินพูดว่า 
วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จะไม่มีทางถูกตัดคิว ไม่มีคนมาแย่ง เพราะผลิต 
อยู่ในบ้านของเรา นี่คือการจงใจหลอกลวงประชาชน เพราะนายอนุทินไปเซ็นเลตเตอร์ ออฟ 
อินเทนต์ (Letter of Intent) หรือหนังสือแสดงเจตจ านงในการท าสัญญาเมื่อวันท่ี ๑๒ 
ตุลาคมเอาไว้เอง ไปยอมรับเอง และรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าในสัญญารัฐบาลไม่สามารถจ ากัด
การส่งออกวัคซีนได้ แล้ววันนั้นท่านรัฐมนตรีของผม นายอนุทิน ชาญวีรกูล มาท าปากแจ๋ว 
ลิ้นกระดกโกหกประชาชนกลางสภาท าไม เมื่อวันท่ี ๒ สิงหาคมท่ีผ่านมาครับท่านประธาน 
โฆษกรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงว่า บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด เป็นเพียงบริษัทรับจ้างผลิต
ให้บริษัทแอสตร้าเซนเนก้าเท่านั้น รัฐบาลไทยไม่ได้มีอ านาจอะไรไปบังคับการส่งมอบวัคซีน 
ท่ีผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ได้ ท่านประธานมาดูคลิป (Clip) นี้ครับ 
โฆษกรัฐบาลพูดไว้จริง ๆ ครับ 
  “...............  :  บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด นี้  ก็คือเป็นเหมือนกับ
ทางด้านบริษัทท่ีรับจ้างผลิต เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยคงจะไม่สามารถท่ีจะไปบอกทางด้าน 
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ได้ว่าให้ส่งมอบเดือนละเท่าไร มันจะต้องเป็นการผ่านกับ
ทางด้านผู้ท่ีจ้างผลิต เพราะฉะนั้นผู้ท่ีจ้างผลิตก็คือแอสตร้าเซนเนก้า เพราะฉะนั้นการท่ีจะส่ง
มอบให้รัฐบาลไทย เราก็ต้องคุยกับแอสตร้าเซนเนก้า ไมใช่เราไปบังคับทางด้าน บริษัท 
สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ว่าเขาจะส่งมอบเท่าไร แอสตร้าเซนเนก้าเขาก็ดูในเรื่องของการท่ี
จะกระจายไปประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน (ASEAN) ด้วย เพราะฉะนั้น บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์  
จ ากัด เขาไม่รู้หรอกว่าล็อต (Lot) ไหนเขาจะผลิตแล้วก็จะส่งไปท่ีไหน เขาก็จะส่งให้ 
กับทางด้านผู้ ท่ีจ้างเขาผลิต แล้วเป็นหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบของผู้ ท่ีไปท าสัญญา  
คือแอสตร้าเซนเนก้าจะส่งไปท่ีไหน ก็อยากท าความเข้าใจตรงนี้ เพราะว่าหลายท่านอาจจะ



  ๕๒๒ 
มีสผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๕๗/๒ 
 
ความเข้าใจท่ียังไม่ตรงว่าท าไมเราถึงไม่เจรจาบังคับให้บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด  
ส่งมอบให้เราหรือท าไม บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ไม่ส่งมอบให้คนไทยก่อน” 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เอาล่ะครับ แต่ข้อเท็จจริง
ท่านประธานครับ หากพิจารณาในสัญญาจองซื้อวัคซีนท่ีรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์  
ไปลงนามเอาไว้กับแอสตร้าเซนเนก้าในส่วนของพรอโพเซิล (Proposal) หรือข้อเสนอ
โครงการท่ีอยู่ในภาคผนวกหรือแอปเพนดิกซ์ (Appendix) โดยในหัวข้อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
หรือ สเปซิฟิก ออบเจกทีฟ (Specific Objective) นั้น ปรากฏชื่อของ บริษัท สยาม 
ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ผูกพันเอาไว้ในสัญญาด้วย เมื่อสักครู่ขึ้นสไลด์ (Slide) นะครับ  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมศักยภาพในการผลิตวัคซีนให้กับ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
นั่นหมายความว่าอะไร หากจะเติมเงื่อนไขจ ากัดการส่งออกวัคซีนท่ีผลิตโดย บริษัท สยาม 
ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ลงไปในสัญญา ถ้าจะท าก็ท าได้ท่านประธาน แต่ พลเอก ประยุทธ์ 
ตัดสินใจท่ีจะไม่ใส่เงื่อนไขนี้ลงไปในสัญญาเอง และในเม่ือไม่มีสัญญา ไม่มีเง่ือนไขนี้ก็เท่ากับว่า
อะไร รัฐบาลน าเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชน ๖๐๐ ล้านบาท ไปอุดหนุนบริษัทเอกชน 
เพ่ือให้บริษัทนี้มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนส่งให้กับแอสตร้าเซนเนก้าได้ โดยซ้ าร้ายท่ีสุดคือ
รัฐบาลอุปโลกน์แผนการจัดหาวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๖๑ ล้านโดส  
มาหลอกลวงประชาชน วันนี้ต้องถาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าประชาชนมี 
ความมั่นคงด้านวัคซีนตรงไหน แล้วท่ีผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ เคยพูดอะไร เคยพูดอะไรไว้
ครับ ท่านประธานต้องดูคลิป (Clip) นี้ กล้าพูดได้อย่างไร 
  “...............  :  บริษัทท่ีลงนามนี้ก็มาลงนามร่วม มีพยานมาวันนี้ก็คือ 
บริษั ท สยามไบโอไซเอนซ์ของเรา ซึ่ งเป็นบริษั ท ในพระปรมาภิ ไธย ซึ่ งอันนี้ เป็น 
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่าเราจะต้องมีบริษัทหรือหน่วยงาน  
ท่ีจะต้องผลิตยาและวัคซีนให้กับคนไทย เพื่อให้ เกิดความท่ัวถึงในประเทศของไทย  
อันนี้ถือว่าพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี ๙ ด้วยนะครับ  
รัชกาลท่ี  ๑๐ ก็ ได้ทรงสืบสานรักษาต่อยอดตรงนี้ มา แล้วก็ ได้ทรงพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์เป็นผู้ท่ีจะท าต่อ ท าการผลิตต่อ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเข้ามาด้วย อันนี้คงไม่ได้แค่ตรงนี้หรอก อันนี้วันหน้าเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไร 



  ๕๒๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๕๗/๓ 
 
ขึ้นมาอีกใช่ไหม อันนี้ก็ถือว่าเป็นความพร้อมของเราแล้วล่ะ ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อม 
ในเรื่องของวัคซีนนะครับ” 
 

- ๒๕๘/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๒๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๕๘/๑ 
 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานไม่ต้องกังวลครับ 
ผมจะไม่น าเอาประโยคท่ี พลเอก ประยุทธ์ พูดตามการกระซิบของนายอนุทินมาพูดซ้ าอีกแน่ ๆ 
แต่นี่คือข้อยืนยันว่าสิ่งท่ี พลเอก ประยุทธ์กระท าเป็นสิ่งท่ีไม่สมควร เป็นการน าเอาสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาสร้างความนิยมทางการเมือง โดยท่ีไม่ได้ค านึงถึงชีวิตของประชาชน  
คนไทยเลย โชคดีเท่าไรท่ีคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้เตือนสติของ พลเอก ประยุทธ์ เอาไว้ 
ไม่เช่นนั้นแล้ว ถ้าปล่อยให้ พลเอก ประยุทธ์ พูดค าท่ีไม่สมควรพูดแบบนี้ พูดซ้ าไปซ้ ามา  
ผลิตซ้ าไปเรื่อย ๆ มาวันนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ไปถึงไหน 
แทนท่ี พลเอก ประยุทธ์ จะขอบคุณคุณธนาธร กลับเอากฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒  
  (พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบุรี)  :  ขออนุญาตครับท่านประธาน  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  มีผู้ประท้วง 
อีกแล้วครับ 
  พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบุรี)  :  ท่านประธานครับ ผม  
พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ 
ขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปราย ข้อ ๖๙ ครับท่าน น าสถาบันพระมหากษัตริย์มากล่าวอ้าง 
๒ ครั้งแล้ว ผมว่าไม่เป็นการสมควรเป็นอย่างยิ่ง ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ แล้วก็อย่าได้  
กล่าวอย่างนี้อีก ในเรื่องของสถาบัน ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เนื่องจาก
ค านี้อยู่ในญัตติ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เอ่ยถึงสถาบัน  
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ ผมเคารพท่านประธาน 
แต่ผมแนะน าท่านประธานนิดหนึ่งครับ ควรจะหาก ามะถันมาโรยในท่ีสภาเสียหน่อยครับ 
รู้สึกงูนี่เพ่นพ่านเหลือเกินครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่าน 
อย่าเสียดสี ไม่ได้ครับ 
  พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบุรี)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต 
ท่านประธานประท้วงครับ 
 



  ๕๒๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๕๘/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
ท่านฐนภัทรครับ 

พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบุรี)  :  ผม พันต ารวจโท ฐนภัทร  
กิตติวงศา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ขออนุญาต 
ท่านผู้อภิปรายนะครับ ข้อบังคับ ข้อ ๖๙ เสียดสีครับ ผมรักสถาบัน ปกป้องสถาบัน ต้องขออภัย 
ท่ีต้องพูดกับในท่ีประชุมอย่างนี้ เรื่องของสถาบันผมปกป้อง ผมรัก เทิดทูนครับ ไม่สามารถ 
ท่ีจะมาพูดเล่น ๆ กันในท่ีแห่งนี้ได้ ขออนุญาตอย่าเสียดสีลักษณะอย่างนี้ ส าเนียงส่อภาษา 
กิริยาส่อสกุลครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  พอแล้วครับ 
ผมได้วินิจฉัยไปแล้ว ท่านวิโรจน์ก็พยายามอย่าไปเสียดสีถึงแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อ เมื่อสักครู่ก็ไม่ได้
เอ่ยชื่อใคร ผมเข้าใจอยู่นะครับ แต่พูดถึงว่าสภาต้องเอาอันนั้นมาโรย เอาก ามะถันมาโรย 
ไม่ต้องหรอกครับ ไม่ต้องพูดแล้ว เชิญต่อ จบแล้วครับ ผมวินิจฉัยแล้ว นั่งลงได้แล้วครับ 
  (นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนท่านประธานนิดเดียวครับ 
ผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงนิดหนึ่งครับ ให้เกิดหลักการท่ีดีในการอภิปรายนะครับ  
ผม ปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล ผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วง 
ว่ามีเจตนาท่ีจะบิดเบือนว่าการกล่าวถึงสถาบันในตอนนี้เป็นการกล่าวเล่น ๆ นี่ไม่ใช่นะครับ  
นี่ เราก าลังกล่าวหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ซึ่ งค าท่ี ท่านได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชน 
เป็นค าท่ีท่านใช้เอง 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เมื่อกี้ 
ผมได้ชี้แจงแล้วอย่างไรว่ามันอยู่ในญัตติ เพราะฉะนั้นท่านก็มีสิทธิ พอแล้วครับ ผมวินิจฉัยแล้ว 
จะได้ด าเนินต่อ ผมเข้าใจแล้ว พอแล้วครับ เชิญท่านวิโรจน์ต่อครับ นั่งลงครับ ท่านนครปฐม
นั่งลงครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ แทนท่ี 
พลเอก ประยุทธ์จะขอบคุณคุณธนาธรนะครับ กลับเอากฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒  
ไปด าเนินคดีกับเขา คนอย่าง พลเอก ประยุทธ์ นี่ท าคุณบูชาโทษแท้ ๆ ในเดือนกรกฎาคม 
ท่ีผ่านมา รัฐบาลได้รับมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๕.๓ ล้านโดส ซึ่งก็ไม่ถึง 



  ๕๒๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๕๘/๓ 
 
๑๐ ล้านโดส ส าหรับเดือนสิงหาคมมีการประเมินว่าจะรับกัน ๕.๘ ล้านโดส แต่ล่าสุดตอนเช้า 
ผมเข้าไปดูในรายงานระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับโซ่ความเย็น วัคซีนโควิด ๑๙ (COVID-19) 
ท่ีจัดท าโดยศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) และโซ่อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา ข้อมูลล่าสุดคือมีจนถึงวันท่ี ๒๔ 
สิงหาคมนั้น ได้รับมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) มาเพียง ๓.๒ ล้านโดส 
โดยประมาณนะครับ ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๒๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                 สาริศา ๒๕๙/๑ 
 
หากหักวัคซีนท่ีได้รับบริจาคจากประเทศอังกฤษมา หักไป ๔๑๕,๐๔๐ โดส เท่ากับว่า  
ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคมนี้ รัฐบาลเพิ่งจะได้รับการส่งมอบแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  
ท่ีผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด  น่าจะราว ๆ ๒.๘ ล้านโดส แต่อย่างไรก็ตาม
ต้องอัปเดต (Update) ข้อมูลอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าเกิดเป็นไปตามนี้ก็มีความกังวลครับว่าเราจะได้
วัคซีนมากขนาดไหนในเดือนสิงหาคมนี้  นี่ จึงเป็นสาเหตุ ท่ีรัฐบาลจ าเป็นต้องไปยืม 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จากภูฏานมา ๑๕๐,๐๐๐ โดส ใช่หรือไม่ ประเด็นท่ี 
ประชาชนสงสัยกันมาก ๆ และไม่เคยได้รับค าตอบอย่างชัดเจนจากรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ 
ก็คือท าไมต้องซื้อวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) และดึงดันจะซื้ออยู่นั่น ตอนแรกเจอกับอัลฟา  
(Alpha) ผมไม่ว่ากัน แต่ตอนนี้เจอกับเดลตา (Delta) ท าไมดึงดันจะซื้ออยู่นั่น ท้ัง ๆ ท่ีมี 
ข้อท้วงติงว่าซิโนแวค (Sinovac) มีประสิทธิผลท่ีไม่สูงนัก เมื่อต้องเจอกับสายพันธุ์เดลตา  
(Delta) ย้ าตรงนี้นะครับ ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีประโยชน์เลย แต่มันเจอกับเดลตา (Delta) 
แล้วมันเหมือนจะไม่พอ ความจ าเป็นครั้งแรกไม่ว่ากันครับ เกิดจากการระบาดระลอกท่ี ๒  
ท่ีตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปีท่ีแล้ว ในขณะท่ีวัคซีน 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  มีผู้ประท้วงอีก 
เชิญท่านศุภชัยครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  
ผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปราย ท่านก าลังอภิปรายในเรื่องท่ีซ้ ากับผู้อื่น ประเด็นนี้  
มีการพูดกันมาตั้ งแต่ เมื่อวานแล้ว แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข  
รวมท้ังเมื่อวานก็มีแพทย์หลายท่านก็ได้ไปชี้แจงประเด็นนี้กันอย่างมากมายหลายครั้ง  
เป็นท่ีเข้าใจกันแล้วว่า เหตุผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนชนิดนี้ สิ่งส าคัญท่ีสุดคือเมื่อวาน  
ผมได้ประท้วงต่อท่านผู้อภิปรายเมื่อวาน ต่อท่านประธานขณะนั้นคือท่านประธานชวน  
หลีกภัย ประเด็นเรื่องส าคัญท่ีสุด ก็คือเราเห็นว่าวัคซีนชนิดนี้มีการได้ฉีดต่อพี่น้องประชาชน
จ านวนมากและวันนี้ยังฉีดอยู่ แล้วก็การอภิปรายซึ่งแน่นอนท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่ดี แต่ก็ไม่ได้ 



  ๕๒๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                 สาริศา ๒๕๙/๒ 
 
บอกว่าดี ซึ่งเป็นผลท าให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวั่นไหวอยู่ ขณะท่ีเราก าลังฉีดอยู่ 
ทุกวินาที ตอนนี้ก าลังฉีดอยู่กับวัคซีนชนิดนี้ ท่านบอกว่ามันดีไม่พอ มันไม่เหมาะ ในขณะท่ี
ชุดความรู้ ท่ีคณะแพทย์ท่านได้มีการยืนยันต่อสื่อมวลชนไปยังสาธารณชนต่อพี่น้อง 
ท้ังประเทศว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เป็นประโยชน์ ท่านก าลังมีการมาพูด 
ในลักษณะซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินการของภาครัฐ ท่ีก าลังตั้งหน้าตั้งตาท างานกัน
อย่างหนัก ฉีดซิโนแวค (Sinovac) โดยมีการฉีดไขว้และเป็นท่ียอมรับกันในทางวิชาการแล้ว 
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าปล่อยให้มีการอภิปรายในเรื่องเดิมท่ีมีท่านอื่นได้อภิปรายไปแล้ว  
ก็เป็นการผิดข้อบังคับ ๒. ก็คือการอภิปรายของท่านในลักษณะนี้จะเป็นผลกระทบ 
ต่อประเทศโดยรวมในวินาทีนี้ ผมคิดว่าเป็นความจ าเป็นท่ีท่านประธานต้องวินิจฉัยให้ท่าน 
ได้ข้ามประเด็นเรื่องการฉีดซิโนแวค (Sinovac) ท่ีท่านบอกว่าดีน้อย ๆ นี้ไปเสีย แล้วไป 
หัวข้ออื่นเถอะครับ ผมระมัดระวังท่ีจะไม่ประท้วงอยู่ครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นท่าน 
ได้โปรดวินิจฉัยด้วย ขอบพระคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ขอบคุณครับ 
ท่านศุภชัยประท้วงก็มีเหตุผลนะครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการวินิจฉัยลักษณะอย่างนี้แล้ว 
ว่าประการแรกอย่าอภิปราย 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ เดี๋ยวฟัง
หลักฐานผมแล้วจะรู้ว่าไม่ซ้ าครับท่าน  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านวิโรจน์ 
ฟังก่อนครับ ประการแรกพยายามอย่าไปอภิปรายในเชิงว่าวัคซีนยี่ห้อนั้น ยี่ห้อนี้ คุณภาพต่ า
หรือด้อยค่า อันแรกท่ีเมื่อวานนี้ท่านประชวนพูดแล้ว อันท่ี ๒ ก็พยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะ 
ซ้ าประเด็น แค่นั้นล่ะครับ เชิญต่อครับ 
 

- ๒๖๐/๑ 
 
 
 



  ๕๒๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๖๐/๑ 
 
  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  ขอบพระคุณครับ  
การระบาดระลอกท่ี ๒ ท่ีจังหวัดสมุทรสาครเราไม่ว่ากัน ในขณะนั้นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ต้องรอถึงเดือนมิถุนายนถึงจะส่งมอบได้ ก็มีความจ าเป็นท่ีต้องสั่งซื้อวัคซีน 
ยี่ห้ออื่นมาแก้ขัดก่อน ด้วยเหตุนี้ในวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔ จึงมีมติ ครม. ให้จัดซื้อซิโนแวค  
(Sinovac) ๒ ล้านโดส แล้วในวันนั้นก็ยังมีการน าเข้าแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จาก 
เกาหลีใต้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จ านวน ๑๑๗,๖๐๐ โดส มาแก้สถานการณ์ เพื่อรอวัคซีน 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ท่ีผลิตโดย บริษัท สยาม ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ท่ีจะส่งมอบ
ในเดือนมิถุนายน ท่านประธานครับ ถ้าอ้างอิงตามมติ ครม. ผมเอาราคาตั้งแล้วกัน ส่วนราคา
ซื้อจริงอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน จะทราบว่าราคาซิโนแวค (Sinovac) นั้น
เป็นวัคซีนท่ีมีราคาสูงเหมือนกัน อยู่ท่ี ๕๔๒.๕๐ บาท ในขณะท่ีวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ถ้าอ้างอิงตามมติ ครม. เมื่อวัน ท่ี ๒ มีนาคม ก็จะพบว่ามีราคาอยู่ ท่ี  
๑๕๑.๕๐ บาท และล่าสุดตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ราคาตั้งของไฟเซอร์ (Pfizer)  
ก็อยู่ท่ี ๔๒๑.๙๕ บาท ถูกกว่าซิโนแวค (Sinovac) ประมาณ ๑๒๐ บาท ราคาตั้งนะครับ  
ส่วนซื้อจริงต้องมาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่ง ในกรณีของไฟเซอร์ (Pfizer) มีมติ ครม.  
ให้จัดซื้อ ๒๐ ล้านโดส เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน จนกระท่ังมีการเซ็นสัญญาเมื่อวันท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม โดยจากข่าวระบุว่าจะทยอยส่งมอบ ณ ปลายเดือนกันยายน ท่านประธาน 
ตามผมให้ดีนะ นับจากวันท่ีมีมติ ครม. จนถึงวันท่ีเริ่มมีการส่งมอบใช้ระยะเวลา ๕ เดือน  
ในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ วันนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล ท่ีได้พูดว่าวัคซีนเต็มแขน ถ้าจ ากันได้ 
วันนั้นท่านรัฐมนตรีของผม นายอนุทินได้บอกเมื่ออาทิตย์ก่อน ซึ่งก็น่าจะราว ๆ วันท่ี ๘-๑๒ 
กุมภาพันธ์ มีผู้แทนจ าหน่ายวัคซีนซึ่งก็เชื่อได้ว่าและอาจจะเป็นไปได้ว่าไฟเซอร์ (Pfizer) นี่ล่ะ 
เดินทางมาพบกับนายอนุทิน ถ้าหากมีมติ ครม. ให้จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพ่ือกระจาย
ความเสี่ยงในวันนั้นหรือในช่วงเวลานั้นด้วยระยะเวลา ๕ เดือน ซึ่งตรงกับการแถลงของ 
นายอนุทินท่ีระบุว่าวัคซีนจะส่งมอบได้ในไตรมาสท่ี ๓ ป่านนี้ท่านประธาน ไฟเซอร์ (Pfizer) 
มาถึงประเทศไทยตั้ งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้ว ปัญหาวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ท่ีเกิดจากแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลกท่ีไม่เป็นไปตามแผนนี้ ก็จะไม่เกิด
ปัญหาใหญ่หลวงท่ีกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนแบบนี้ ถ้าวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ไม่พอก็ เอาวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ท่ีมีประสิทธิผลสู งฉีดทดแทนได้  



  ๕๓๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๒๖๐/๒ 
 
จริง ๆ ครับท่านประธาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติเราไม่ได้ช้าเลย เรามีการหารือกับไฟเซอร์ 
(Pfizer) ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนแล้ว เรียกว่าคุยกันตั้งแต่เนิ่น ๆ แต่ถ้าย้อนไปดูโพสต์ 
เฟซบุ๊ก (Post Facebook) ของนายอนุทินเมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม ยังไม่ลบโพสต์ (Post) นะครับ 
  (นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก (สมุทรปราการ)  :  ท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านกรุง
ประท้วงอะไรครับ 
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก (สมุทรปราการ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ผม กรุงศรีวิไล พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดสมุทรปราการครับ ข้อ ๖๙ เสียดสี ใส่ร้าย  
ผมกราบเรียนท่านประธานตรง ๆ ว่าผมไม่ได้ เข้าข้างฝ่ายใดท้ังสิ้น กราบเรียนด้วย 
ความเคารพกับท่าน ส.ส. ทุกท่าน ๒ วัน ๑ คืนผ่านไปก็อย่างนี้ครับ ไม่ได้ไปไหนเลย  
ท่านประยุทธ์อย่างเดียว 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เข้าใจแล้วครับ 
ท่านกรุง ขอบคุณครับ เชิญอภิปรายต่อได้ ก็เป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ 
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก (สมุทรปราการ)  :  วินาทีเดียวครับท่านประธาน
ด้วยความเคารพจริง ๆ ครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญครับ 
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก (สมุทรปราการ)  :  ขอให้อยู่ในวาระท่ีประชาชน 
ว่าท่านประยุทธ์โกงอย่างไร ท่านอนุทินท าผิดจริยธรรมอย่างไร โกงอย่างไร บอกมา เอาใบเสร็จมา 
ผมยอมลาออกจาก ส.ส. ครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิสร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมต่อเลย 
แล้วกันนะครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  มีหลักเกณฑ์ 
ต่อครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิสร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  โพสต์เฟซบุ๊ก (Post 
Facebook) ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล เมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม ลองเข้าไปอ่านกันดูครับ 
ผมรู้สึกเสียดายโอกาสมาก ๆ เพราะว่าใจความส าคัญของโพสต์ (Post) นั้น คือมีการ 



  ๕๓๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๒๖๐/๓ 
 
ปักใจท่ีจะแทงม้าตั วเดียวไป ท่ีวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ท่ีผลิตโดย  
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด อ้างว่าจัดซื้อวัคซีนเพียงพอแล้ว เดี๋ยวครึ่งปีหลังวัคซีน  
จะมีมากขึ้นแล้วราคาวัคซีนจะถูกลง แล้วท่านไม่เคยคิดเลยหรือครับว่าแล้วถ้าวัคซีน 
มันมีความต้องการมากขึ้น เพราะมันมีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เกิดขึ้นท่านจะท าอย่างไร 
ท่านไม่ได้คิดท่ีจะกระจายความเสี่ยงส ารองวัคซีน เพื่อรองรับการระบาดท่ีรุนแรงเอาไว้เลย 
แถมยังบอกอีกด้วยว่าการเข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) จะท าให้ซื้อวัคซีนในราคาท่ีแพง  
ถ้าในเดือนมกราคมนายอนุทินไม่เอาชีวิตของประชาชนไปเดิมพันกับการแทงม้าตัวเดียว  
นั่นก็คือวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ท่ีผลิตโดยบริษัทเอกชนภายในประเทศ 
 

- ๒๖๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๓๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๖๑/๑ 
 
แล้วตัดสินใจซื้อไฟเซอร์ (Pfizer) มาพร้อม ๆ กับซิโนแวค (Sinovac) ในเดือนพฤษภาคมนี้ 
ท่ีผ่านมานี้ ไฟเซอร์ (Pfizer) อาจจะเริ่มทยอยส่งมอบแล้วด้วยซ้ า ๕ เดือนครับ วัคซีน 
ซิโนแวค (Sinovac) ก็จะถูกใช้เพียงแค่ ๒ ล้านโดส เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่าท่ีจ าเป็น 
ไม่จ าเป็นต้องมาดึงดันท่ีจะต้องซื้อมาฉีดกับประชาชน ท้ัง ๆ ท่ีวันนี้เราเจอกับสายพันธุ์เดลตา 
(Delta) แล้ว และมันไม่มีประสิทธิผลท่ีเพียงพอกับสายพันธุ์เดลตา (Delta) ไม่จ าเป็นต้องให้
ประชาชนมาฉีดวัคซีนท่ีมีราคาตั้ง ต้องแพงในระดับ ๕๔๒.๕๐ บาท โดยมีประโยชน์เพียงแค่ 
กันตายไม่กันติด ราคาตั้งแพงกว่าแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ถึง ๓๙๑ บาทต่อโดส  
แพงกว่าราคาตั้งของไฟเซอร์ (Pfizer) ถึง ๑๒๐ บาทโดยประมาณ บางคนอาจจะคิดว่า  
พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินโง่หรือขาดสติปัญญา ผมไม่คิดอย่างนั้นครับ  
  (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม นายรังสิกร ทิมาตฤกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ 
พรรคภูมิใจไทย ขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ ๙ และประท้วงผู้ท่ีก าลังอภิปราย
ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ด้วยครับ เนื่องจากการเสียดสีให้ร้ายกับทางท่านผู้ท่ีถูกอภิปราย 
คือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจากการเสียดสีเรื่องใช้ค าว่า โง่ 
หรือใช่ค าว่า วัคซีนลวงโลก ซึ่งเป็นการด้อยค่าของวัคซีน และส่งผลกระทบต่อการท างาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนจะขาดความมั่นใจในการเข้าถึงวัคซีน  
ขอท่านประธานได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ถ้าประท้วง 
ตามข้อ ๙ ถ้าท่านไม่ประท้วงกันไปประท้วงกันมามันก็จะสงบเรียบร้อยล่ะครับ ค าว่า ลวงโลก 
ตรงนี้มันอยู่ในญัตติเหมือนกับ ค าว่า ฉ้อฉลหลอกลวงประชาชน ซึ่งมันเป็นค าพูดท่ีคล้าย ๆ กัน 
มันไม่ใช่ค าพูดเสียดสี ผมถึงได้อนุญาต ส่วนท่ีท่านบอกว่าโจมตีท่านนายกรัฐมนตรี ท่านอนุทิน 
เพราะตอนนี้เป็นคิวของท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านอนุทินอยู่ ก็คงยังไม่ต้องพูดถึงคนอื่น  
ก็คงจะพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านอนุทิน เพราะว่าเป็นญัตติไม่ไว้วางใจ ตรงนี้มันคง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับท่ีต้องมีการกล่าวหา มีการแฉพฤติกรรมท่ีว่าอยู่ในญัตติท้ังหมด  
๗-๘ ข้อนั้น ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบทุจริตอะไรท่ีอยู่ท่ีญัตติ ผมคงไม่ต้องพูดแล้ว เชิญต่อครับ 



  ๕๓๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๖๑/๒ 
 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ แต่ท้ังคู่ 
มีเจตนาท่ีจะเอาชีวิตของประชาชนท้ังประเทศไปเสี่ ยงเดิมพันกับแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ท่ีผลิตโดยบริษัทเอกชนภายในประเทศ ต่อให้มีการระบาดเกิดขึ้น 
ก็จะแก้ปัญหาด้วยการซื้อวัคซีนท่ีสามารถส่งมอบได้เร็วมาฉีดแก้ขัดไปก่อน กีดกันวัคซีนยี่ห้ออื่น 
ไม่ยอมซื้อวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) มาส ารองเอาไว้ตั้ งแต่แรก ไม่ยอมให้วัคซีนยี่ห้อใด 
มาตัดหน้าแย่งซีน (Scene) วัคซีนท่ีตัวเองตั้งธงเอาไว้ จนการระบาดเกิดขึ้นรุนแรงครับ 
ประชาชนล้มตายเป็นผัก ปลา ตายคาบ้าน ตายกลางถนน มีกี่คนครับท่ีต้องสูญเสียพ่อแม่ไป 
สูญเสียคนท่ีเขารัก มีเด็กกี่คนท่ีต้องมาเป็นก าพร้าตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบ มีผู้ตั้ งครรภ์อีกกี่ราย 
ท่ีต้องตายท้ังแม่ ท้ังลูก มีคนติดเชื้อรวมกันเป็นล้าน วันนี้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คนแล้ว ตายวันละ 
๒๐๐ กว่าคน วันนี้ ๒๕๒ คน ตายสะสมรวมกันก็ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คนแล้ว ถึงจะยอม 
จ านนซื้อไฟเซอร์ (Pfizer) นี้ ท่านประธานครับ ในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ในวันนั้นมีประชาชน 
เสียชีวิต ๘๒ ราย ในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ท่ีมีการเซ็นสัญญาไฟเซอร์ (Pfizer) มีประชาชน
เสียชีวิตสะสม ๓,๕๐๒ ราย ต้องรอให้มีการสังเวยชีวิตถึง ๓,๔๒๐ ศพ ถึงจะได้เซ็นสัญญา 
ไฟเซอร์ (Pfizer) ท่านประธานคิดดูสิมันน่าน้อยใจไหม ใจด าไหม ค าว่า ใจด า อยู่ในญัตติด้วย 
แม้แต่ โครงการโคแวกซ์  (COVAX) ท่ีมีประเทศมากกว่า ๑๘๐ ประเทศไทยเข้าร่วม  
ทุกประเทศในอาเซียนเข้าร่วมหมด ประเทศไทยก็ยังไม่คิดจะเข้าร่วม โดยอ้างเหตุผลว่า 
ถ้าเข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) แล้วต้องซื้อวัคซีนในราคาแพง ท่านประธานครับ จุดส าคัญ 
ในการเข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) คืออะไร คือเป็นการป้องกันความเสี่ยงของประเทศ  
เพื่อให้ได้ถึงวัคซีนให้ได้มากท่ีสุด และเป็นการร่วมมือกับนานาอารยประเทศเพื่อสกัดกั้น 
การแพร่ระบาดของโลกระบาดระดับโลก ราคาวัคซีนไม่ได้ส าคัญเลย ผมไม่เคยพูดเร่ืองราคา 
เท่าไรเลย เพราะต่อให้วัคซีนแพงแค่ไหนมันไม่มีทางแพงไปกว่าชีวิตของประชาชน ไม่มีทาง 
แพงไปกว่าค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้น ไม่มีทางแพงไปกว่าเงินเยียวยาท่ีรัฐบาลต้องจ่าย  
วันนี้จ่ายไปกี่แสนล้านแล้ว ไม่มีทางแพงไปกว่าความย่อยยับทางเศรษฐกิจท่ีประชาชนทุกคน  
ไม่ใช่แค่เจเนอเรชัน (Generation) นี้ แต่เจเนอเรชัน (Generation) ต่อ ๆ ไปต้องมาร่วมแบกรับ 
แล้วท่ีต้องถามกันเสียงดัง ๆ ว่า ตกลงแล้วซิโนแวค (Sinovac) นี้  ราคาถูกหรือครับ 
 

- ๒๖๒/๑ 



  ๕๓๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๖๒/๑ 
 
จนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงว่าสั่งซื้อมาแล้ว ๓๐ ล้านโดส ใช้เงินนะครับ  
ผมขอแก้ไขท่ีรัฐมนตรีชี้แจงนะครับ ประมาณ ๑๒ ,๐๐๐ ล้านบาท ก็ต้องถามครับว่า 
ตอนชี้แจงของนายอนุทินจงใจลืมเปลี่ยนหน่วยจากดอลลาร์ (Dollar) เป็นบาทใช่หรือไม่ 
ขนาดชี้แจงยังเอาข้อมูลเท็จมาชี้แจงกลางสภาเลย อีกเหตุผลหนึ่งท่ีไม่เข้าร่วมโคแวกซ์ 
(COVAX) ท่ีรัฐบาลนี้ยกมาอยู่ต่อเนื่อง ก็คือวัคซีนส่วนใหญ่ท่ีจะได้รับจากโคแวกซ์ (COVAX)  
จะเป็นแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ซึ่งเป็นวัคซีนซ้ าเดิม มาวันนี้ก็ต้องถามไปท่ีทาง 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า ท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าแผนการจัดหาวัคซีน
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๖๑ ล้านโดส คู่สัญญายังไม่ เซ็น เพิ่ งจะเซ็นวันท่ี ๔ 
พฤษภาคม นายอนุทินเอาอะไรมามั่นใจว่าการส่งมอบวัคซีนจะไม่มีปัญหา สุดท้ายมิถุนายน
ส่งมอบได้ ๕ ล้านกว่าโดส ไม่ครบ ๖.๓ ล้านโดส กรกฎาคม ๕.๓ ล้านโดส สิงหาคมประเมิน
กันเอาไว้ว่าจะส่ง ๕.๘ ล้านโดส ซึ่งก็ไม่ถึงเดือนละ ๑๐ ล้านโดส ตามแผนวัคซีนท่ีได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แล้วไปรับบริจาควัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) จากญี่ปุ่นเมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม มา ๑ ล้านโดส ไปรับบริจาคจากประเทศ
อังกฤษเมื่อวันท่ี ๒ สิงหาคม อีก ๔๑๕ ,๐๐๐ โดส และวันท่ี ๒๐ ก็ไปยืมภูฏานมาอีก 
๑๕๐,๐๐๐ โดส ล่าสุดวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่ากระทรวง
การต่างประเทศก าลังติดต่อประเทศในแถบยุโรป เพื่อขอซื้อวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) และ 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ให้ได้ เดือนละ ๒-๓ ล้านโดส นี่ ไม่ ใช่วัคซีนซ้ าเดิม 
หรืออย่างไร โครงการโคแวกซ์ (COVAX) ครับท่านประธาน เขาจัดสรรวัคซีนให้ตามจ านวน
ประชากร อินโดนีเซียเขามีประชากร ๒๗๑ ล้านคน ณ วันนี้เขาได้มาเป็นแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ๑๑.๗ ล้านโดส มาเลเซียมีประชากร ๓๒ ล้านคน วันนี้เขาได้มา ๘๒๘,๐๐๐ โดส 
ถ้าประเทศไทยเราเข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) ด้วยประชากร ๖๗ ล้านคน ป่านนี้แอสตร้าเซนเนก้า
(AstraZeneca) ๒-๓ ล้านโดสต้องมี แล้วผมเน้นย้ าไปแล้วว่านี่ไม่ใช่จ านวนนับหรือเป็นหน่วย
นับของวัคซีน แต่นี่คือจ านวนชีวิตของประชาชนท่ีสูญเสียโอกาส ในการปกป้องชีวิตของตัว
เขาเองและคนท่ีเขารักถึง ๓ ล้านคนโดยประมาณ ในท่ีสุดสิ่งท่ีผมไม่อยากจะได้ยินก็เกิดขึ้น
เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคมท่ีผ่านมา ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติออกมาขออภัยพี่น้อง
ประชาชนท่ีไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้อย่างเพียงพอ แล้วก็จะทบทวนและอาจจะกลับไปเข้า 
 



  ๕๓๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๖๒/๒ 
 
ร่วมโครงการโคแวกซ์ (COVAX) นี่ถือเป็นการยอมรับโดยดุษฎีแล้วว่าการจงใจไม่เข้าร่วม
โคแวกซ์ (COVAX) เป็นความผิดพลาดของรัฐบาล 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  : ท่านศุภชัยครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปราย 
ท่านก าลังบิดเบือนข้อเท็จจริง เป็นการผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ เป็นการอภิปรายถึงบุคคลภายนอก 
โดยไปตีความเอาเองว่าสิ่งท่ีผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ท่านได้ออกมาพูด 
เพราะยอมรับผิด ความจริงผมได้คุยกับ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน คือคุณหมอนคร ท่านไม่ได้  
ขอโทษด้วยเหตุผลดังกล่าว มันมีมากกว่านั้น อันนั้นเรื่องแรก เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้ 
ท่านประธานได้โปรดพิจารณาว่าการท่ีจะอภิปราย 
   (นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
ท่านชี้แจงแทนท่านรัฐมนตรี 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมยังพูดไม่เสร็จครับ ขออนุญาต
ครับท่านประธาน ขออนุญาตให้ผมอภิปรายให้เสร็จก่อน ท่านจะประท้วงก็ค่อยประท้วงครับ  
เพราะฉะนั้นการท่ีท่านใช้ไว้วาจาเช่นนี้เป็นการกล่าวถึงบุคคลภายนอก โดยน าความเท็จมากล่าว 
๒. ก็คือท่านเป็นนักโต้วาที ครั้งแรกผ่านไปผมไม่ว่า ท่านใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านศุภชัย 
ไม่เป็นอะไรครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เพื่อให้เยาวชนท่ีอยู่ทางบ้าน 
ได้เข้าใจ  
 

- ๒๖๓/๑ 
 

   
   



  ๕๓๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๖๓/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ  
ท่านศุภชัย เข้าใจแล้ว ไม่เป็นอะไรครับ สิ่งท่ีท่านประท้วงเข้าใจแล้ว คือเนื่องจากข้อบังคับ  
เหมือนท่ีท่านประท้วง แต่ห้ามเอ่ยถึงบุคคลอื่นโดยไม่จ าเป็น แต่ถ้ามันจ าเป็นท่ีต้องดึงเข้า 
เนื้อเรื่อง ผู้อภิปรายก็ต้องรับผิดชอบเองในการถูกฟ้องร้อง แต่ในขณะเดียวกันในสภาก็ต้องดูด้วย 
ถ้ามันเกินเลยผมก็จะต้องห้าม แต่ในกรณีนี้ก็ยัง แล้วข้อท่ี ๒ การท่ีผู้อภิปรายจะกล่าวหา 
บุคคลท่ีอื่น บุคคลท่ีสามหรือคนอื่น ผู้อภิปรายก็ต้องรับผิดชอบเอง แล้วเดี๋ยวรัฐมนตรีจะต้อง 
ออกมาเป็นผู้ชี้แจงเอง ท่านคงชี้แจงแทนท่านรัฐมนตรีไม่ได้ เพราะว่าตามข้อบังคับในกรณี 
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
  (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ได้ยืนและยกมือ) 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ใช้สิทธิ
ประท้วงครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านประท้วง
อะไรครับ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ใช้สิทธิประท้วงครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ประท้วง
เชิญครับ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ณัฐวุฒิ 
บัวประทุม แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ผมขอประท้วงการท าหน้าท่ีของท่านประธาน
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙ ท่านประธานครับ ท่านวินิจฉัยถูกแล้วครับ แต่ประเด็นของผมก็คือว่า
ท่านผู้ประท้วงก่อนหน้านี้ได้ใช้การประท้วงเป็นการตัดจังหวะ เป็นการท าลายน้ าหนัก 
สิ่งท่ีผู้อภิปรายก าลังอภิปราย แถมยังเป็นการชี้แจงอีกนะครับ ท่านไปใช้เวทีสภาในการ  
เอาข้าราชการมาชี้แจงผมก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว นี่ท่านยังใช้เวทีในสภาชี้แจงอีก ผมคิดว่า 
มันหลายครั้งแล้ว ถ้าท่านประธานวินิจฉัยแบบเมื่อสักครู่ ก็ขอให้เด็ดขาดว่าจะไม่ให้บุคคลนี้ 
ชี้แจงแทนรัฐมนตรีอีกในการอภิปรายในคร้ังนี้ครับท่านประธาน 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 



  ๕๓๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๖๓/๒ 
 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออนุญาตครับ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ กระผม นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคภูมิใจไทย ผมอยากจะให้บุคคลท่ีได้ประท้วงผมเมื่อสักครู่นี้ถอนค าพูด เพราะท่านก าลัง 
ใส่ร้ายป้ายสีผม ท่านก าลังใส่ร้ายป้ายสีว่าการกระท าของผมมีเจตนาเพ่ือจะตัดการอภิปราย  
ซึ่งไม่ค่อยเป็นสาระของท่านผู้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ แต่เมื่อท่านอยากอภิปรายให้ครบไป  
ก็ไปเถอะครับ แต่ผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้น ผมมีเกียรติยศพอท่ีจะไม่ท าเรื่องแบบนี้ ผมก าลัง
อภิปราย มีสมาชิกบางคนก็มีการพูดจาเสียดสีให้ผมได้ยิน ซึ่งผมไม่ถือเป็นสาระเหมือนกัน 
เพราะชีวิตท่านก็มาไกลแล้ว แต่ท่านก็โปรดพึงระวังระบบอาวุโสในสังคมมันมีอยู่นะครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  พอแล้วครับ 
อันนี้ผมตัดสินนะครับว่า ท่านณัฐวุฒิการยืนขึ้นยกมือ แล้วก็ยืนขึ้นนี้ เป็นการประท้วง 
ตามข้อบังคับประธานต้องให้โอกาสเขาชี้แจง เพราะฉะนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะประท้วง 
เร่ืองอะไร ก็ต้องให้เขาชี้แจงก่อนแล้วถึงจะมาตัดสิน ถึงจะมาวินิจฉัย ว่าประท้วงนั้นถูกต้อง
หรือไม่ ท้ังนี้ท้ังนั้นผมก็ต้องท าตามข้อบังคับ แต่พอวินิจฉัยเสร็จแล้วก็ต้องถือว่าเป็นเด็ดขาด 
ในกรณีท่ีท่านกล่าวหาท่านศุภชัย ตรงนั้นก็ถอนนะครับ ก็คงไม่ได้มีเจตนาขัดจังหวะตามท่ีเขา
ได้แถลงนะครับ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ณัฐวุฒิ 
บัวประทุม แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลครับ ด้วยความเคารพท่านท่ีผมพาดพิงถึงนะครับ 
ก็ตามท่ีท่านประธานวินิจฉัย ขอถอนครับ ไม่ติดใจใด ๆ ครับ  
  (นายคารม พลพรกลาง ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม คารม 
พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ผมพยายามอดทน 
ขนาดเสียดสีผม ผมยังอดทนเลย แล้วผมจะประท้วงท่านประธานตามข้อ ๙ ท่านประธาน
บอกว่าวัคซีนลวงโลกอยู่ในญัตติ นี่คือญัตติท่ีเอกสารท่ีท่านเอาจากสภามา ผมจึงไม่ใช่คนท่ี 
จะประท้วงไร้สาระ ผมไม่ได้เอาเวทีสภานี้มาเล่นละครนะครับ ------------------------------------ 
 

- ๒๖๔/๑ 



  ๕๓๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๖๔/๑ 
 
ผมอ่านดูทุกบรรทัด มีค าว่า วัคซีนลึกลับ อยู่ท่ีบรรทัด ๑๙ ของหน้า ๑๔ การท่ีผมประท้วง 
และท่านประธานยังวินิจฉัยตาม บอกว่าพูดได้เพราะอยู่ในญัตติ ท่านจะให้ผมถือไปให้ท่านไหม 
ท่านลองดูสิครับว่ามีค าพูดนี้อยู่ตรงไหน ผมประท้วง ท่านประธานก็บอกว่าพูดได้ ผมจึงยืนยันว่า 
ค าว่า วัคซีนหลอกลวง นี้ไม่มี และเสียหาย ผมจึงไม่ได้มาขัดขวางอย่างท่ีมีผู้ลุกขึ้นมาบอก
ขัดขวาง คนอย่างผมไม่ขัดขวางใครหรอกครับ อันนี้ถอนก็ถอนไปแล้ว แต่ผมขอเรียน 
ท่านประธานว่าท่านวินิจฉัยผิด ท่านต้องถอนด้วย ท่านประธานด้วยความเคารพ เพราะมีแต่ 
ค าว่า วัคซีนลึกลับ ไม่มีวัคซีนลวงโลก จึงอยู่นอกญัตติ  ขอบคุณ ครับท่านประธาน  
ท่านวินิจฉัยด้วยครับ ด้วยความเคารพครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  คือถ้าไม่เคารพกัน ก็เคารพ
ประธานเถอะครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เดี๋ยวก่อน 
พูดกับประธานนะครับ คืออย่างครับท่านคารม ผมวินิจฉัยว่า ค าว่า วัคซีนลวงโลก นี้  
ผมวินิจฉัยให้ท่านศุภชัยไปครั้งหนึ่งแล้วว่า ผู้อภิปรายถ้าอภิปรายถึงไม่ใช่ยี่ห้อของวัคซีน
หมายถึงพฤติกรรมการส่งมอบหรือการอะไรนี้อยู่ในญัตติ ท่ีผมบอกว่าอยู่ในญัตติก็คือ 
มีค าว่า ฉ้อฉลหลอกลวงประชาชน ในการสัญญาจัดหาวัคซีน ซึ่งมันเป็นค าพูดท่ียังอยู่ 
ในประเด็นอยู่ แล้วก็ไม่ใช่เป็นค าพูดท่ีมันไม่สุภาพ หรือเลวร้าย หรือไม่สมควร หรือไม่ใช่เสียดสี 
เพราะฉะนั้นค าพูดตรงนี้ ผมถึงได้อนุญาต ซึ่งได้วินิจฉัยถือว่าเด็ดขาด 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมเคารพท่านประธาน 
ขออนุญาตท่านฟังผมนิดหนึ่ง ผมก็ไม่ใช่คนท่ีจะคุยภาษาคนไม่รู้เรื่องนะครับท่านประธาน  
ผมอยากเรียนท่านประธานว่า ญัตตินี้คือรับวัคซีนลึกลับ แต่ค าว่า วัคซีนลวงโลก คือหลอกลวง 
วัคซีนทุกชนิดรวมท้ังซิโนแวค (Sinovac) รวมท้ังแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) การพูด
อย่างนี้ อย่างท่ีมีผู้อภิปรายพูดไปหลายคน ผมไม่อยู่ฐานะท่ีจะอธิบายเรื่องนั้นได้ เพราะผม
ไม่ใช่รัฐมนตรี แต่ผมอธิบายได้ว่าค าพูดนี้คือส่อเสียด เสียดสี และสร้างความเสียหาย 
สร้างความสับสนให้ประชาชน แล้วมาใช้ลีลาโต้วาทีพูดแล้วก็ตีกิน ไม่ชอบหรอกครับ  
ท่านต้องวินิจฉัยเรื่องนี้ครับท่านประธาน ว่าพูดต่อไปไม่ได้ในเรื่องวัคซีนลวงโลก ขอบคุณ  
ท่านประธานครับ 



  ๕๓๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๖๔/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ผมได้
วินิจฉัยไปตั้งแต่ต้นแล้ว ได้อธิบายแล้ว ท่านวิโรจน์ท่านจะขยายความหน่อยก็ได้ วัคซีนลวงโลก 
คือการส่งมอบท่ีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ตรงนี้อภิปรายต่ออีกนิดก็ได้ คือให้เข้าใจตรงกับ 
ความหมายของท่านวิโรจน์ จะได้ไม่ใช่ไปพูดว่าวัคซีนตรงนั้นมันลวงโลก หรือยี่ห้อนั้นมันลวงโลก 
โอเค (OK) เชิญต่อครับ จะได้สรุปแล้ว เดี๋ยวข้อ ๙ มันไม่สงบเสียที เชิญครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ คนท่ีต้อง
รับผิดชอบสูงสุด ก็คือคนท่ียืนกรานว่าการตัดสินใจไม่เข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) เป็นการ
ตัดสินใจท่ีถูกต้อง ท่านประธานไปดูว่าในวันท่ี ๒ มิถุนายน ใครพูดอะไรเอาไว้ คนคนนี้ล่ะครับ  
ท่ีต้องเป็นคนท่ีรับผิดชอบสูงสุดในการไม่เข้าโคแวกซ์ (COVAX) ท่านประธานดูคลิป (Clip) นี้ครับ
  “...............  :  ไทยก็ได้พยายามเจรจากับ โคแวกซ์ (COVAX) มาตลอด แต่เรา
ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีได้รับวัคซีนฟรี เพราะเป็นประเทศท่ีมีฐานะปานกลางฟังเหตุผลนะครับ  
ไทยร่วมโคแวกซ์ (COVAX) ไทยต้องซื้อราคาท่ีแพงกว่า และไม่สามารถจะเลือกวัคซีนจาก
ผู้ผลิตรายใดก็ได้ ต้องอยู่ในยี่ห้อท่ีโคแวกซ์ (COVAX) ก าหนดเท่านั้น จึงมีความไม่แน่นอน  
ไม่อิสระ ท้ังชนิด จ านวน ราคา และเวลาท่ีจะได้รับ รวมท้ังต้องจ่ายเงินล่วงหน้าด้วย  
โดยวัคซีนท่ีอยู่ในโครงการมีไฟเซอร์ (Pfizer) แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ซึ่งตอนนี้
เราผลิตเองได้แล้ว แล้วใช้อยู่ในปัจจุบัน ในขณะท่ีประเทศร่ ารวยบางประเทศมีการกักตุน
วัคซีน ส่งผลกระทบโครงการโคแวกซ์ (COVAX) จนครูต้องออกมาต าหนิ ถือว่าเป็นการ
ตัดสินใจท่ีถูกต้องของไทย เรามีคณะกรรมการเฉพาะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน  
ท้ังด้านวิชาการ กฎหมาย การเงิน มาร่วมพิจารณาเงื่อนไขและผลกระทบร่วมกันอย่างถี่ถ้วน 
ทุกมิตินะครับ” 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ต้องย้ าว่านี่คือสิ่งท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบครับ 
จะโยนบาปให้ข้าราชการไม่ ได้ ครับ เพราะเมื่อวัน ท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ คือปี ท่ีแล้ว  
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ ซึ่งมีนายอนุทิน  
ชาญวีรกูล เป็นประธานในท่ีประชุม ก็ได้เตือนแล้วว่าการด าเนินการเข้าร่วมโคแวกซ์ 
(COVAX) ได้ เลื่อนมา ๒ เดือนแล้ว ควรด าเนินการโดยมีก าหนดการท่ีชัดเจนได้แล้ว  
เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับวัคซีน ซึ่งก็คือโอกาสในการมีชีวิตรอดของประชาชน  



  ๕๔๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๖๔/๓ 
 
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยจะก าหนดคณะท างานให้เป็น 
วาระพิเศษ แต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่น าพา ไม่ใส่ใจ สิ่งท่ีอยู่ในใจของ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาโดยตลอด ก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้น ประชาชนจะเป็นจะตาย
อย่างไร จะไม่มีวัคซีนยี่ห้อไหนหรือโครงการอะไรมาตัดหน้า มาแย่งซีน (Scene) หรือจะมา
ก่อนหน้าวัคซีนแอสตราเซเนก้า (AstraZeneca) ท่ีตัวเองตั้งธงเอาไว้ ท้ังคู่ล่ะครับ จริง ๆ  
ต้องรวมนายอนุทินเข้าไปด้วย หมายท่ีจะใช้วัคซีนท่ีตัวเองตั้งธง นั่นก็คือแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ท่ีผลิตโดยบริษัทเอกชนภายในประเทศนี้ น ามาสร้างความนิยมทางการเมือง
โดยมีดีเดย์ (D-day) ในเดือนมิถุนายน พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินไม่ได้ค านึงถึงชีวิต
ของประชาชนเป็นท่ีตั้ง ในใจคิดแต่จะเอาวัคซีนมาสร้างความนิยมทางการเมืองลูกเดียว  
เงินภาษี ๖๐๐ ล้านบาท ท่ีเอาไปอุดหนุนบริษัทเอกชน 
 

- ๒๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๔๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๖๕/๑ 
 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขอประท้วง 
เป็นการใส่ร้ายป้ายสีอย่างรุนแรงมาก ซึ่งผมว่ากรณีมันแรงเกินสมควร คือท่านอภิปราย
ธรรมดาไปได้ แต่จนถึงขนาดว่าตั้งธงโดยไม่สนใจเร่ืองชีวิตประชาชนนี้ เป็นการใส่ร้ายป้ายสี 
ผิดข้อบังคับอย่างร้ายแรง จริง ๆ ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาท่านประธานนะครับว่า  
นอกจากตามข้อบังคับแล้ว สมาชิกก็จะต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมด้วย ซึ่งในหมวด ๒ 
ข้อ ๑๒ สมาชิกจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่แสดงกริยาหรือใช่วาจาไม่สุภาพ 
มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสี หรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด หรือน าเอาเรื่อง 
ท่ีเป็นเท็จ ซึ่งท่านใช้บ่อยมาก มาอภิปรายในท่ีประชุม เพราะฉะนั้นผมขอประท้วงต่อ 
ท่านประธานครับว่า ผิดข้อบังคับและผิดประมวลจริยธรรมด้วยครับ เพราะฉะนั้นเม่ือสักครู่นี้ 
ให้ท่านถอนเสียเถอะ คือท่านนี่เอาชีวิตคนมาว่าคนตายเยอะ ๆ แล้วท่านก็เอามาพูดหาเสียง
อยู่เหมือนกัน แล้วท่านก าลังบอกว่าตั้งธงเพื่อซื้อตรงนั้น เพื่อหาคะแนนนิยมโดยไม่สนใจ  
ต่อชีวิตของมนุษย์ของคนไทย ผมว่าเป็นข้อกล่าวหาท่ีไม่สมควรอย่างยิ่งท่ีจะให้มีการอภิปราย 
ขอให้ท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยและให้ถอนค าพูดนี้เถอะครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  คือการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็ต้องเป็นการกล่าวหาท่ีค่อนข้างจะรุนแรง เพราะฉะนั้นในญัตติ 
ก็ยังมีการกล่าวหาท่ีรุนแรง ส่วนค าพูดท่ีผมฟังตลอดมาก็ยังไม่ถึงขนาดต้องถอน เพียงแต่ว่า 
เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีออกมาตอบโต้ ก็ในระดับความรุนแรงเหมือนกันก็ได้ เหมือนกับท่ี 
ท่านประธานชวนได้วินิจฉัยไว้เมื่อวาน ถ้าท่านต่อว่าเขาแรง อภิปรายเขาแรง เขาก็จะออกมา
ตอบโต้ในระดับเดียวกันก็ได้ ตรงนี้เราก็จะอนุญาต ท่านสรุป ๆ เดี๋ยวไม่จบเสียที เชิญต่อครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เงินภาษี ๖๐๐ ล้านบาท  
ท่ีเอาไปอุดหนุนบริษัทเอกชน ก็เพียงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้บริษัทเอกชนรายนั้นสามารถ
ผลิตวัคซีนและส่งให้กับแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ได้ ไม่ได้มีความมั่นคงด้านวัคซีน 
ในระดับสูงอะไรท่ีรัฐบาลสามารถไปจ ากัดการส่งออก เพื่อจะเอาวัคซีนมาปกป้องชีวิต
ประชาชนได้ตามสมควรเลย ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมยืนยันครับว่าประชาชนท่ีล้มตาย
จ านวนมาก หลายรายไม่จ าเป็นต้องตาย หลายรายท่ีตายไม่ได้ตายเพราะความรุนแรงของโรค 



  ๕๔๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๖๕/๒ 
 
แต่ตายเพราะการบริหารจัดการท่ีล้มเหลวของ พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินท่ีจงใจ 
พาเอาชีวิตของประชาชนไปเสี่ยง 
  (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุ รีรัมย์ )  :  ท่านประธานครับ  ขออนุญาต 
ประท้วงครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมรังสิกร ทิมาตฤกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคภูมิใจไทย จังหวัดบุรีรัมย์ การท่ีผู้อภิปรายได้อภิปรายเสียดสีและใส่ร้ายผิดข้อบังคับ  
ข้อ ๖๙ กล่าวหาว่าประชาชนจ านวนมากนั้น ตายเพราะการบริหารจัดการของท่าน
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ผมเห็นว่าไม่เป็นธรรมครับ ไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรง
ในการท่ีกล่าวให้ร้าย ท่านประธานได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญต่อ 
ไม่เป็นอะไรครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท้ัง ๆ ท่ีองค์กรทางการแพทย์ 
ต่าง ๆ ได้ออกมาแถลงเสนอแนะแก่รัฐบาล ให้เร่งจัดหาวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาฉีดให้กับประชาชน วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ราชวิทยาลัย 
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย โดยราชวิทยาลัย 
อายุรแพทย์ยังได้ออกแถลงการณ์เน้นย้ าจุดยืนอีกฉบับหนึ่งเมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคมอีกด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าวัคซีน  
ซิโนแวค (Sinovac) นั้นไม่เคยมีข้อมูลการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบมาก่อน ถึงความสามารถ
ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสายพันธุ์เดลตา (Delta) และในวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
แพทยสภาอีกองค์กรหนึ่ ง ก็มีแถลงการณ์ เสนอแนะไปยังรัฐบาลให้จัดหาวัคซีนท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพั นธุ์  โดยยกตัวอย่าง เช่น กลุ่มวัคซีน 
เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม แพทย์จ านวน ๖๐๔ ท่าน จากโรงพยาบาล
รามาธิบดีร่วมกันลงชื่อในแถลงการณ์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด ๑๙ (COVID-19) ท่ีมีประสิทธิผลสูง ------------------------------------------------------ 
 

- ๒๖๖/๑ 
 



  ๕๔๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๖๖/๑ 
 
ล่าสุดก็มีงานวิจัยท่ีท่านวาโยพูดไปแล้ว ท่ีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตีพิมพ์ลงในวารสารเดอะ แลนเซต อินเฟกเชียส ดีซีสเซด (The Lancet 
Infectious Diseased) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการทางการแพทย์ในระดับโลก ก็ยืนยันแล้วว่า 
ซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็มนี้มีประสิทธิผลท่ีไม่พอ ในการเจอกับเชื้อสายพันธุ์เดลตา (Delta) 
ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีเลย แต่มันเจอกับเชื้อสายพันธุ์เดลตา (Delta) แล้วมันรับมือไม่อยู่ 
รัฐบาลกล้ากล่าวหาองค์กรทางการแพทย์เหล่านี้ว่าด้อยค่าซิโนแวค (Sinovac) หรือครับ  
ผมย้ านะครับว่าไม่มีใครบอกว่าวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ไม่มีประโยชน์ แต่มันเจอกับ 
เชื้อสายพันธุ์เดลตา (Delta) แล้วมันไม่เหมาะกับสถานการณ์แล้ว และวันนี้ท่ีระบาดท่ีสุด 
คือเชื้อสายพันธุ์เดลตา (Delta) ใช่หรือไม่ แทนท่ีรัฐบาลจะยอมรับข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไข 
รัฐบาลท าอย่างไร กลับเอาผลการทดลองท่ียังไม่ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับสากล  
หลายชิ้นเป็นการวิจัยท่ีไม่ได้ท าอย่างเป็นระบบ อย่างเมื่อวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม กระทรวง
สาธารณสุขเอาผลการศึกษาท่ีมีตัวอย่างเพียงหลักร้อย หลักพัน มาอ้างว่าซิโนแวค (Sinovac) 
๒ เข็มนั้นมีประสิทธิภาพสูงถึง ๗๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาท่ีต้องเจอกับอัลฟา (Alpha) 
และเดลตา (Delta) ยังครับท่านประธาน ล่าสุดไปตามข่าวดูได้  วัน ท่ี ๑๗ สิงหาคม  
ยังจะมาอ้างอีกนะครับว่าการฉีดซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็มนั้น ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์
เดลตา (Delta) ได้ถึง ๗๒ เปอร์เซ็นต์ ถ้าตัวเลขนี้น่าเชื่อถือจริง นี่คือการค้นพบครั้งใหญ่ 
ของโลกแล้ว เพราะอะไรครับ แสดงว่าซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็มนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า(AstraZeneca) ๒ เข็มหรือครับ เพราะการศึกษาท่ีอังกฤษพบว่า 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๒ เข็มนั้นป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการต่อเชื้อสายพันธุ์
เดลตา (Delta) ได้แค่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง แล้วท าไมองค์การอนามัยโลกหรือ 
ดับเบิลยูเอชโอ (WHO) ท่ีได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศท่ีร่ ารวยชะลอการฉีดเข็ม ๓ เพื่อให้
ประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศยากจนได้ฉีดเข็มแรกไปก่อน แต่องค์การอนามัยโลก  
กับแนะน าให้ผู้ท่ีฉีดวัคซีนเชื้อตาย เขาระบุยี่ห้อไว้เลยครับ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) และ 
ซิโนแวค (Sinovac) อาจจะควรได้รับการพิจารณาได้รับการฉีดเข็ม ๓ ถ้าซิโนแวค (Sinovac) 
๒ เข็ม มันสู้กับสายพันธุ์เดลตา (Delta) ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง องค์การอนามัยโลก 
จะแนะน าให้พิจารณาฉีดเข็ม ๓ ท าไม หรือแม้แต่องค์การอนามัยโลกวันนี้ก็มาด้อยค่า 
ซิโนแวค (Sinovac) ถ้าจะฉีดซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็ม แล้วรับมือกับเดลตา (Delta) ได้ 



  ๕๔๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๖๖/๒ 
 
ผมถามครับ รัฐบาลจะมาให้ประชาชนฉีดไขว้ท าไม เข็มแรกซิโนแวค (Sinovac) เข็ม ๒  
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ใช่ครับ โดยทฤษฎีการฉีดแบบไขว้นี้มันจะให้ภูมิคุ้มกัน 
ท่ีสูงขึ้น โดยทฤษฎี แต่ท่านประธานครับการพิจารณาการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน  
โดยใช้เป็นนโยบายระดับชาติกับประชาชนทุกคน รัฐบาลจะค านึงถึงภูมิคุ้มกันท่ีสูงอย่างเดียว
ไม่ได้ ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยด้วย ถ้าท่านประธานสังเกตรายงานผลการศึกษา 
ท่ีรัฐบาลเอามาอ้างกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนี้ ก็ไม่ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับสากล และเป็นเพียง
การรายงานระดับภูมิคุ้มกันเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการรายงานยืนยันรับรองความปลอดภัย 
ในการฉีดแบบไขว้เลย ไม่อย่างนั้นการทดลองวัคซีนก่อนใช้งานจริงเขาต้องทดลองถึง ๓ เฟส 
(Phase) ไปท าไมครับท่านประธาน ท่านประธานครับ ถ้าจ ากันได้เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม  
พลเอก ประยุทธ์ เคยโพสต์เฟซบุ๊ก (Post Facebook) ส่วนตัวเอาไว้ ตอนหนึ่งท่านโพสต์ 
(Post) ว่า ผมไม่ยอมให้รีบร้อนฉีดวัคซีนท่ียังทดสอบไม่ครบถ้วน และไม่ยอมเป็นประเทศทดลอง 
ดังนั้นเพื่อความรอบคอบผมต้องมั่นใจก่อนว่าวัคซีนนั้นปลอดภัย ในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจกับประชาชนว่า บางประเทศได้รับ
วัคซีนก่อน เพราะได้รับในฐานะยอมให้ประชาชนได้รับการทดลองไว้ใจวัคซีน ซึ่งไม่เคยอยู่  
ในหัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนนี้ ท่านประธานครับ ก็ต้องตั้งถามว่า  
ณ วันนี้ให้ตอบมาหน่อย มีประเทศไหนในโลกท่ีเอาวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) มาไขว้กับ 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) บ้าง มีกี่ประเทศท าแบบนี้ มีงานวิจัยในระดับสากล 
มากเพียงพอหรือยัง ท่ีฉีดไขว้ระหว่างซิโนแวค (Sinovac) กับแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
ไขว้ระหว่าง ๒ ยี่ห้อนี้ อย่างนี้ไม่เรียกว่าเอาคนไทยมาทดลองหรือครับ ผมว่ารัฐบาลยอมรับ 
มาตรง ๆ เถอะว่าท่ีจ าเป็นต้องฉีดไขว้ ก็เพราะว่าซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็มนี้มันเอาเดลตา 
(Delta) ไม่อยู่แล้ว ก็เลยต้องเอาชีวิตประชาชนมาฉีดไขว้ มาเสี่ยงฉีดไขว้ แม้ว่าจะมีองค์กร
ทางการแพทย์ออกมาแถลงการณ์แสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้อซิโนแวค (Sinovac)  
อยู่เป็นระยะ ๆ แม้กระท่ัง ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ท่ีท้ังนายอนุทินและ พลเอก ประยุทธ์ ให้ความเคารพ ก็ได้ให้ความเห็น  
เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคมเอาไว้ว่า รัฐบาลไม่ควรสั่งซิโนแวค (Sinovac) อีกแล้ว ---------------- 
 

- ๑๖๗/๑ 



  ๕๔๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๖๗/๑ 
 
ซึ่งผมไม่ขอลงรายละเอียด แต่รัฐบาลก็ยังซื้อซิโนแวค (Sinovac) มาอย่างต่อเนื่อง ซื้อไม่เลิก 
ผมคิดว่ารัฐบาลต้องยอมรับได้แล้ว ท้ังหมดท้ังมวลนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีน ๖๑ ล้านโดส ท่ีได้โกหกหลอกลวง
ประชาชนเอาไว้ รัฐบาลอุปโลกน์ขึ้นมาหลอกประชาชนท าไม และต้องยอมรับได้แล้วว่ า 
เรามีวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ณ วันนี้คือไม่พอ จึงจ าเป็นต้องซื้อซิโนแวค 
(Sinovac) ท่ีเป็นวัคซีนท่ีส่งมอบได้เร็วมาฉีดให้กับประชาชนอย่างไม่มีทางเลือก วันท่ี ๖ 
กรกฎาคม มติ ครม. ก็ซื้อซิโนแวค (Sinovac) อีก ๑๐.๙ ล้านโดส วันท่ี ๑๗ สิงหาคม  
ก็มีมติให้ซื้ออีก ๑๒ ล้านโดส ผมยืนยันครับว่าไม่มีใครเขาด้อยค่าวัคซีนซิโนแวค (Sinovac)  
หรอกครับ ท่ีผ่านมามีแต่รัฐบาลเท่านั้นล่ะท่ีด้อยค่าสติปัญญาของประชาชน ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ แต่ต่อให้ฉีดแบบไขว้ปัญหาการส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
ท่ีไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้โกหกประชาชนเอาไว้ก็เสียวไส้อยู่ดี และเดือนท่ีน่ากังวลและ
ประชาชนตั้งค าถามมากท่ีสุดก็คือเดือนกันยายนนี้ คือเดือนนี้ การฉีดแบบไขว้นั้นได้เริ่ม 
อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ตามหนังสือ ท่ี สธ ๐๔๑๐.๓/ว ๔๖๗ ลงวันท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม จากปลัดกระทรวงสาธารณสุขถึงผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพท้ัง ๑๓ เขต  
โดยให้ฉีดแบบไขว้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดท่ีมีสถานการณ์การระบาดสูง ก็ยังให้ฉีด  
แอสตร้าเซนเนก้ า (AstraZeneca) ท้ั งเข็มแรก เข็ม ๒ อยู่  แสดงว่าแอสตร้าเซนเนก้ า  
(AstraZeneca) ก็ยังมีฉีดเป็นเข็มแรกอยู่บ้าง ดังนั้นในเดือนกันยายนนี้รัฐบาลต้องเตรียม 
วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ท่านประธานไล่ดี ๆ นะครับ เพื่อฉีดเป็นเข็ม ๒ ให้กับ 
คนท่ีฉีดแอสตร้าเซนเนก้า(AstraZeneca) เป็นเข็มแรก ท่ีฉีดในเดือนมิถุนายนนี้วันนั้น 
มีคนฉีดไปแล้ว ๒.๙๗ ล้านคน ก็ต้องเตรียม ๒.๙๗ ล้านโดส เพราะคนท่ีฉีดแอสตร้าเซนเนก้า  
(AstraZeneca) เข็มแรกก็ต้องได้เข็ม ๒ ใช่ไหมครับ ใช้ส าหรับฉีดเป็นเข็มแรกในเดือน
กันยายนอีกจ านวนหนึ่งซึ่งถ้าเอายอดเดือนสิงหาคมมาประมาณการ อย่างน้อย ๆ ก็ต้อง
เตรียมไว้ ๒ ล้านโดส และใช้ฉีดเป็นเข็มท่ี ๒ ให้กับคนท่ีฉีดซิโนแวค (Sinovac) ในเดือน 
สิงหาคม เพราะซิโนแวค (Sinovac) ฉีดเยอะเท่าไร เดือนต่อมาต้องฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ให้เขาเท่านั้นใช่ไหม อีก ๕.๗๓ ล้านโดส รวม ๆ แล้วในเดือนกันยายนนี้ 
ต้องมีสต็อก (Stock) แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สูงถึง ๑๐.๗ ล้านโดส และต่อให้ 
เลิกฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เป็นเข็มแรก ก็ต้องเตรียมไว้อย่างน้อยราว ๆ  



  ๕๔๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๖๗/๒ 
 
๘.๗ ล้านโดส แต่พอมาดูแผนการส่งมอบวัคซีนในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมท่ีรัฐบาล
ประชาสัมพันธ์ในเพจ (Page) ไทยรู้สู้โควิดเมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคมนี้เอง ในแผนระบุว่าจะมีการ
ส่ งมอบวัคซีนแอสตร้าเซน เนก้ า  (AstraZeneca) ๕ .๘  ล้ าน โดสใน เดื อนสิ งหาคม  
เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมจะมีการส่งมอบเดือนละ ๗ ล้านโดส ถ้าเดือนกันยายนมีการ 
ส่งมอบ ๗ ล้านโดสจริง พลเอก ประยุทธ์ ต้องตอบค าถามแล้วว่ามั่นใจหรือเปล่าว่าในเดือน
กันยายนนี้จะมีสต็อก (Stock) แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) พอฉีดให้กับประชาชน 
ท้ังเข็มแรก เข็ม ๒ และบางส่วนท่ีเพิ่งได้ประกาศไปว่าจะฉีดเข็ม ๓ ส าหรับคนท่ีได้ซิโนแวค 
(Sinovac) ไป ๒ เข็มแล้ว จะพอหรือไม่ จะมีหนทางอย่างไร เร่ืองนี้ผมคิดว่าต้องการค าชี้แจง  
  นอกจากนี้เมื่อผมน าเอาแผนการจัดหาวัคซีนสิงหาคมถึงธันวาคมมารวม  
ตามข่าวเขาบอกว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้รับมอบไปแล้ว ๑๑.๓ ล้านโดส พอผมมา 
รวม ๆ กัน ได้ ๔๕.๑ ล้านโดส ไม่ถึง ๖๑ ล้านโดส ตามท่ี พลเอก ประยุทธ์ มอบหมาย 
ให้โฆษกออกมาแถลงยืนยันว่า ๖๑ ล้านโดส จะได้รับภายในปีนี้ ปรากฏว่าวันท่ี ๒๖ ปรากฏ
ประชาชนจับโป๊ะได้ว่าไม่ถึง ๖๑ ล้านโดส มาวันท่ี ๒๘ สิงหาคม จากการแถลงการณ์ของ 
กรมควบคุมโรค พอมาดูท่ีตารางแผนการจัดหาวัคซีน ปรากฏว่าแผนการจัดหาวัคซีน
เปลี่ยนตัวเลข ซึ่งถ้าเปลี่ยนได้ก็ดี ผมไม่ได้ว่าอะไร เดือนตุลาคมเปลี่ยนจาก ๗ ล้านโดส  
เป็น ๑๐ ล้านโดส เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเปลี่ยนจาก ๗ ล้านโดส เป็น ๑๓ ล้านโดส 
รวมแล้วเป็น ๖๑ ล้านโดส เป๊ะครับ แต่ผมว่ามันก็เป็นความชอบธรรมของประชาชนท่ีต้อง 
ตั้งค าถามกับ พลเอก ประยุทธ์ และนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่า ตัวเลขท่ีปรับเพิ่มขึ้น 
ในเดือนตุลาคมนี้  ในเดือนธันวาคมนี้  ปรับเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไร มาจากการไปจ ากัด  
การส่งออกวัคซีนท่ีผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด หรือไม่ หรือมาจากการจัดหา
วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จากแหล่งอื่น หรือความพยายามท่ีจะท าให้
แผนการจัดหาวัคซีนท่ีไม่เป็นไปตามแผนท่ีโกหกประชาชนนี้สามารถส่งมอบได้ ๖๑ ล้านโดส 
ภายในปีนี้จริง ๆ ต้องแลกมากับการจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เพ่ิมอีก  
๖๐ ล้านโดสในปี ๒๕๖๕ หรือไม่ เกี่ยวพันกันหรือไม่ ----------------------------------------------- 
 

- ๒๖๘/๑ 
 



  ๕๔๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๖๘/๑ 
 
อย่างไรก็ตาม ต่อให้เดือนตุลาคมมีการส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
๑๐ ล้านโดสจริง ก็ยังเสียว ๆ ครับท่านประธาน เพราะรัฐบาลต้องเตรียมวัคซีนแอสตร้า 
เซนเนก้า (AstraZeneca) ไว้ฉีดเป็นเข็ม ๒ ให้กับคนท่ีฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  
เป็นเข็มแรกในเดือนกรกฎาคม คราวนี้ต้องเตรียมไว้สูงถึง ๔.๑๙ ล้านราย เพราะฉีดให้เขา  
๔ ล้านรายเศษ เดือนนี้ครบ ๓ เดือนแล้ว ก็ต้องฉีดให้ เขา ๔ ล้านราย ต้องฉีดเป็น 
เข็ม ๒ ให้กับคนท่ีฉีดซิโนแวค (Sinovac) เป็นเข็มแรกในเดือนกันยายน ผมบอกแล้วครับ  
ฉีดซิโนแวค (Sinovac) เข็มแรกเยอะเท่าไร อีกเดือนหนึ่งถัดมาต้องเตรียมแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) มากเท่านั้น ซึ่งถ้าเกิดเดือนสิงหาคมฉีดได้พอ ๆ กับเดือนกรกฎาคมก็ต้อง
เตรียมไว้ ๕.๗๓ ล้านโดส และยังต้องเอามาฉีดเป็นเข็มแรก สมมุติถ้ายังมีนโยบายฉีด 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มแรกอยู่ ก็ต้องเตรียมไว้อีก ๒ ล้านโดส รวม ๆ แล้ว
เดือนตุลาคม ต้องเตรียมสต็อก (Stock) แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ไว้อย่างน้อย 
ก็ต้องมีสักเกือบ ๑๒ ล้านโดส ถึงจะพอฉีด หรือจะเอาไฟเซอร์ (Pfizer) ท่ีรับมอบมา  
๘ ล้านโดส มาฉีดแบบไขว้อีก เร่ืองนี้ พลเอก ประยุทธ์ก็ต้องชี้แจงว่าจะไขว้กันกี่สูตร นี่เป็น
นายกรัฐมนตรีหรือเป็นโรนัลโด (Ronaldo) ครับ ไขว้กันเหลือเกิน ประเด็นการมีสต็อก 
(Stock) วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เพียงพอต่อการฉีดเป็นเข็ม ๒ ประชาชน
เป็นห่วงอย่างมากเพราะเขากังวล เพราะรัฐบาลประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดว่าการฉีด  
แบบไขว้มีข้อดีท่ีกระตุ้นภูมิท่ีสูงได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแค่ ๓-๔ สัปดาห์เท่านั้นเอง  
ซึ่งแตกต่างจากการฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ท่ีต้องรอเข็ม ๒ ถึง ๓ เดือน  
แล้วท าไมการประชาสัมพันธ์ล่าสุดท่ีเพจ (Page) ไทยรู้สู้โควิด แต่ลบไปแล้วนะครับ รัฐบาล
ถึงบอกกับประชาชนว่า ท่านประธานอ่านนะครับ ประชาชนท่ีฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) 
เป็นเข็มแรกจะทยอยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เป็นเข็ม ๒ เมื่อ ๒ เดอืน
ผ่านไป ตกลงนี่คือการสื่อสารผิดพลาด หรือเป็นเพราะรัฐบาลเสียว ๆ หรือรู้อยู่แก่ใจว่าต่อให้
ฉีดแบบไขว้ก็อาจจะมีปัญหาวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ไม่พอฉีดเป็นเข็ม ๒ 
ให้กับประชาชนหรือเปล่า จากแผนการจัดหาวัคซีนท่ีโกหกประชาชนลวงโลก ๖๑ ล้านโดสนี้ 
ท่านประธาน ผมกลัวจริง ๆ คนเราพอเริ่มต้นโกหกประชาชนแล้ว มันก็ต้องโกหกพันกันไป 
เร่ือย ๆ อย่างนี้ใช่หรือไม่ต้องตอบ ในประเด็นนี้ พลเอก ประยุทธ์ต้องเป็นคนตอบให้ชัดเจน 
 



  ๕๔๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๖๘/๒ 
 
  (นายวิรัช พันธุมะผล ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายวิรัช พันธุมะผล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขอประท้วงครับ 
คุณวิโรจน์พูดใส่ร้ายผู้อื่นตลอดเวลา ท้ัง ๆ ท่ีตัวเองก็ยังไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ  
วัคซีนเลย เรียนมาทางสังคมศาสตร์แต่สอดรู้แสดงความรู้ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านประท้วง 
ประธานเร่ืองอะไรครับ 
  นายวิรัช พันธุมะผล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เพราะว่าใช้ค าพูดใส่ร้าย
ตลอดเวลา ขอให้ถอนค าว่า โกหก ลวงโลก ครับ คนท างานเพื่อบ้านเมือง แต่มาฟังคนท่ี
พูดจาใส่ร้ายตลอดเวลา ขอให้ถอน อย่าใช้ค าพูดท่ีใส่ร้ายผู้อ่ืนตลอดเวลา ขอบคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานวันนี้ 
งูชุมจริง ๆ ครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ  
ก็ยังอยู่ในประเด็นอยู่นะครับ และค าพูดก็เป็นค าพูดท่ีอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
   นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  โอ้ โฮ เสียวไส้ครับ 
   (นายคารม พลพรกลาง ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม  
นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ผมขอเรียนท่านประธาน 
คือผู้อภิปรายก็เก่ง แล้วก็ท าหน้าท่ีในสภาตรวจสอบ ผมก็ฟัง 
   (นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ  
   นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมก าลังพูด 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ไม่ได้ครับ 
ต้องทีละท่าน เดี๋ยวจะอนุญาตท่าน เดี๋ยวก่อนนะครับ เอาท่านคารมก่อน ท่านประท้วงอะไร 
 



  ๕๔๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๖๘/๓ 
 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมประท้วง เมื่อสักครู่ 
ผู้อภิปรายบอกว่างูชุม อันนี้เสียดสีครับ ผมนี่เป็น ส.ส. นะครับ จะบอกว่าผมงูเห่า คุณพูดมาเลย 
ผมเป็น ส.ส. ท่ีมีจิตส านึกต่อบ้านเมือง รักษาประโยชน์ประชาชน 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เข้าใจครับ 
อันนั้นเรื่องส่วนตัวแล้ว ไม่เป็นอะไร ท่านนั่งลงครับ ท่านวิโรจน์ สภาคงไม่มีงูหรอกครับ  
ถอนค าพูดเถอะครับ  
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ไม่มีครับ  
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่าน ส.ส. 
นครปฐมมีอะไร ประท้วงอะไรครับ  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ดิฉันชื่ออมรัตน์นะคะ  
ไม่ได้ชื่อนครปฐม  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ผมเรียก 
ส.ส. นครปฐมครับ ถูกไหมครับ ท่านเป็น ส.ส. นครปฐมไหม จะได้จ าได้ โอเค (OK) ครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน  
อมรัตน์  พรรคก้าวไกล ดิฉันขอประท้วงผู้ประท้วงเมื่อสักครู่นี้  ท่ีคุณวิโรจน์เรียกว่างู  
ท่ีว่าเรียกผิดนะคะ ลุกขึ้นประท้วงผิด ขอให้ท่านวินิจฉัยนิดหนึ่งนะคะ ว่าผิดข้อบังคับ ข้อ ๗๑  
หรือเปล่า เพราะท่านผู้ประท้วงไม่ได้บอกว่าอยู่พรรคอะไร แนะน าตัวว่าชื่อ นามสกุล  
แต่ไม่บอกว่าอยู่พรรคอะไรนะคะ ดิฉันไม่ทราบว่าท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่นี้สังกัดพรรคอะไร 
แล้วนั่งอยู่ท่ีไหนคะ นั่งอยู่ในท่ีนั่งของพรรคอะไร ขอบคุณค่ะ 
 

-  ๒๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



  ๕๕๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๖๙/๑ 

 

  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ไม่เป็นอะไร 
อันนั้นเป็นหน้าท่ีประธาน ไม่เป็นอะไร ผมรู้จักแล้ว ไม่เป็นอะไร เชิญท่านวิโรจน์ต่อครับ  
จะได้จบครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานต่อเลยแล้วกัน 
คือ พลเอก ประยุทธ์ต้องตอบให้ชัดเจนครับว่า เพราะประชาชนท่ีเขามาฉีดซิโนแวค 
(Sinovac) เข็มแรก เขาก็ยอมให้รัฐบาลเอาชีวิตของเขามาทดลองฉีดแบบไขว้ในสถานการณ์
ท่ีจ าเป็นแบบหลีกเล่ียงไม่ได้แล้ว ผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรม ถ้าปรากฏว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับ 
สายพันธุ์เดลตา (Delta) ด้วยซิโนแวค (Sinovac) เข็มเดียวถึง ๒ เดือน ตรงนี้สื่อสารผิดพลาด 
หรือว่ามันมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ผมว่า พลเอก ประยุทธ์ ต้องชี้แจง  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมขอวิงวอนไปท้ังนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางนายอนุ ทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับว่า ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ณ วันนี้
ประชาชนรับได้ ก็สื่อสารข้อเท็จจริงออกมา ก็ปล่อยให้เป็นข้อเท็จจริงไปตามนั้น อย่าพยายาม 
บิดเบือนโกหกหรือเลือกเอาข่าวท่ีดีมาบอกประชาชนอย่างเดียว อย่างล่าสุดเมื่อวันท่ี ๒๓  
สิงหาคมท่ีผ่านมา ศูนย์ข้อมูลโควิด ๑๙ ของกรมประชาสัมพันธ์ ก็เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ 
บอกได้อย่างไร ว่าไทยฉีดวัคซีนเข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่ ๕๐ ล้านคนตามแผน จากข้อมูล 
ของ ศบค. เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคมวันเดียวกันนี้  ประชาชนท่ีฉีดครบ ๒ เข็มแล้วมีแค่  
๖ ล้านคนเศษ คิดเป็นเพียงแค่ ๙ เปอร์เซ็นต์เศษเท่านั้นเอง จริง ๆ ไม่ควรต้องนับคนท่ี 
ฉีดซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็มด้วย เพราะไม่รู้ว่าป่านนี้ภูมิเหลือแค่ไหน รับมือกับเดลตา 
(Delta) ได้หรือไม่ ส าหรับประชาชนท่ีฉีดวัคซีนเข็มเดียวก็มีเพียงแค่ ๒๐ ล้านคนเศษเท่านั้น 
ยังมีประชาชนอีก ๔๐ กว่าล้านคน ท่ียังไม่ได้รับวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียว นี่หรือครับ 
เข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่ พูดมาได้อย่างไร สื่อสารมาได้อย่างไร คิดว่าประชาชนโง่หรือครับ  
การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รัฐบาลจ าเป็นต้องใช้วัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพสูง แม้แต่วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ 
(mRNA) อย่างไฟเซอร์ (Pfizer) ในวันนี้ มีนักวิชาการค านวณแล้วว่าก็ต้องฉีดถึงมากกว่า  
๙๐ เปอร์เซ็นต์ ถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หลายประเทศอย่างประเทศอังกฤษผมเรียนตรง ๆ 
เขาเลิกคิดท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปแล้ว เขาพยายามท่ีจะวางกลยุทธ์ในการมุ่งลดทอน
อันตรายของการติดเชื้อโควิด (COVID) ลง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและด าเนิน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับโควิด (COVID) ไปได้ ไม่เข้าใจว่า พลเอก ประยุทธ์และ 



  ๕๕๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๖๙/๒ 

 
นายอนุทินจะโกหกประชาชนเรื่องภูมิคุ้มกันหมู่ไปท าไม อย่างไม่กี่วันก่อนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 
ผมไปนั่งดูท่ีอัฒจันทร์ ผมไปดูภาพในอัฒจันทร์ปรากฏเขาถอดแมสก์ (Mask) กันแล้ว 
ท่ีประเทศอังกฤษ สิ่งท่ีประชาชนสงสัยมาก ๆ ก็คือท าไมตัวเลขผู้ติดเชื้อก็มีแนวโน้มลดลง  
ผู้ท่ีหายป่วยกลับบ้านก็เพิ่มขึ้น แต่ท าไมผู้เสียชีวิตถึงยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท่านประธานไปดูข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผมไม่พูดซ้ ามากนะครับ จะพบอัตรา
การตรวจพบเชื้ อเพิ่ มขึ้นมาเรื่อย ๆ ไต่ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนปัจจุบันนี้ เจอในระดับสูงถึ ง  
๒๔-๒๕ เปอร์เซ็นต์แล้ว ตรวจ ๔ คน เจอ ๑ คน ข้างหน้าเรา ข้างหลังเรา ซ้ายเรา ขวาเรา 
มันนี่ล่ะ ต้องมีคนใดคนหนึ่งนี่ล่ะติดโควิด (COVID) ๑ คน แต่จ านวนการตรวจปัจจุบันนี้ 
ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้คุณหมอวาโยก็พูดแล้วว่าเฉลี่ย ๗ วันล่าสุดไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ คนด้วยซ้ า 
เอาง่าย ๆ รัฐบาลนี้ถ้าไม่อยากติดก็ไม่ต้องไปตรวจครับ ตรวจน้อยเจอน้อย ตรวจร้อยเดียว  
ก็เจอร้อยเดียว ในประเด็นของจ านวนผู้หายป่วยกลับบ้านรัฐบาลก็ไม่สื่อสารความจริง 
ว่ามีการรวมเอาจ านวนผู้ ท่ีกลับไปรักษาตัวต่อท่ีบ้านรวมเข้าไปด้วย ผมไม่ เข้าใจว่า  
พลเอก ประยุทธ์ จะไปกลบตัวเลขเหล่านี้ท าไม จะบิดเบือนข้อมูลกับประชาชนท าไม  
เพราะสุดท้ายจ านวนการเสียชีวิตก็สะท้อนความจริงของมันออกมาเอง การล้มตายของ
ประชาชนจ านวนมากอย่างนี้ ผมยืนยันว่ามีประชาชนจ านวนไม่น้อยท่ีตายโดยไม่สมควรตาย 
หลายรายต้องตาย เพราะเข้าถึงการรักษาพยาบาลท่ีล่าช้า ไม่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) 
ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสอย่างทันท่วงที ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ 
หลายต าแหน่ง ไม่ว่านายกรัฐมนตรี ผอ.ศบค. ผอ. ศูนย์อ านวยการแก้สถานการณ์โควิด 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประธานศูนย์บริหารจัดการวัคซีนแบบเบ็ดเสร็จ ซิงเกิลคอมมานด์  
(Single Command) รวบอ านาจ พ.ร.บ. ไว้ ๓๑ ฉบับ ถืออ านาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบไม่ได้ครับ ท่านประธานลองมาดูวิธีคิดของ พลเอก ประยุทธ์ ในคลิป (Clip) 
คลิป (Clip) นี้ดู แล้วจะรู้ว่าท าไมประชาชนถึงเข้าถึงการรักษาได้ช้า กว่าจะได้ยามันถึง
ยากเย็น ท าไมถึงต้องสาละวนกับกระบวนการต่าง ๆ ตรวจแล้วตรวจอีก ตรวจซ้ าตรวจซ้อน  
ท่านประธานดูคลิป (Clip) นี้ครับ 

 
- ๒๗๐/๑ 
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สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๗๐/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  “...............  :  อันนี้ ก็ มาขั้ นตอนก่อน  ถ้ าครั้ งแรกแล้วมันดูติ ด เชื้ อ  
รอสักระยะหนึ่งสัก ๗ วัน จะอยู่ท่ีบ้านอะไรก็ได้ แล้วตรวจอีกสักทีสิ พอตรวจอีกสักทีแล้ว 
คราวนี้ถ้า ๒ ครั้งชัด ไปสวอบ (Swab) ได้ เลย มันถึงเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล  
เพราะฉะนั้นท้ังหมดมันจะไปยืนยันอีกทีก็ตอนสวอบ (Swab) ใช่ไหม ให้มันชัดเจน  
ไม่อย่างนั้นทุก ๆ คนตรวจครั้งเดียวแล้วป่วยหมด โอโห ยอดมันยิ่งมาใหญ่ ไม่ได้ปกปิดเลยนะนี่” 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่ อ)  :  ไม่ได้ปกปิดเลยนะนี่  
ท่านประธานครับ ตรวจเอทีเค (ATK) ครั้งแรกติดเชื้อ ให้ไปอยู่บ้าน ๗ วัน ผมยังรอด 
ถ้าผมรอดมาได้ ผมมาตรวจอีกครั้งหนึ่ง แล้วเกิดว่าติดเชื้อ ผมก็คิดว่าผมน่าจะได้ถึงหมอ  
ถึงยา เปล่าครับ เอาผมไปสวอบ (Swab) อีก แล้วถึงจะนับเป็นผู้ป่วย นี่หรือครับความคิด 
ของคนท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี นี่หรือครับ คน ๆ นี้คือประยุทธ์หรือเปล่า หรือเป็นคน 
หน้าเหมือน พูดอย่างนี้ได้อย่างไร ไม่เข้าใจถึงอาการของโรคเลย ๗ วันให้เขาไปอยู่ท่ีบ้าน  
พูดได้อย่างไรครับท่านประธาน ท้ัง ๆ ท่ีกรมการแพทย์พยายามท่ีจะท าให้ประชาชนเข้าถึง 
ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ได้เร็วท่ีสุด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ท่ี สธ. ๐๓๐๕/๑๘๖๔ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ถึงโรงพยาบาลทุกสังกัดว่า 
ให้ดูแลผู้ ท่ีตรวจด้วยชุดเอทีเค (ATK) แล้วพบผลเป็นบวกให้เข้าถึงยาได้ทันที วันท่ี ๗ 
สิงหาคม กรมการแพทย์ก็กรุณามาก ออกหนังสืออีกฉบับหนึ่ง ท่ี สธ. ๐๓๐๕/๑๘๙๖  
แจ้งโรงพยาบาลทุกสังกัดให้พิจารณาจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ให้แก่ผู้ป่วย 
ท่ีอยู่ระหว่างการรอเข้ารับการรักษา และแนวเวชปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม วันท่ี ๔ 
สิงหาคม ก็เน้นให้แพทย์พิจารณาจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยง คือผู้สูงอายุ ผู้ท่ีมีน้ าหนักตัวมาก และผู้ท่ีมีโรคประจ าตัวให้เร็ว พร้อมกับแนะน า 
อีกว่าการได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ภายใน ๔ วัน นับจากวันท่ีเริ่มมีอาการ จะลด
ความเสี่ยงท่ีจะเจ็บป่วยหนักได้ ผมต้องขอบคุณคุณหมอสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ด้วยใจจริง ๆ 
คุณหมอท าดี ท่ีสุดแล้ว แทนท่ี พลเอก ประยุทธ์ จะน าเอาค าสั่งและข้อเสนอแนะจาก 
กรมการแพทย์ไปขยายผล เพื่อให้ประชาชนท่ีตรวจว่าตัวเองติดเช้ือนี้ เข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์  
(Favipiravir) ได้เร็วท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีชีวิตรอด พลเอก ประยุทธ์กลับมีความคิดท่ีจะ
กลบตัวเลข ไม่อยากให้มีการรายงานตัวเลขผู้ป่วยท่ีเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน จนถึงกับมีความคิด  
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ตามคลิป (Clip) ท่ีจะทอดท้ิงผู้ติดเชื้อให้ ทุกข์ทรมานตามยถากรรม คิดแต่จะเพิ่ ม
กระบวนการในการเข้าถึงยา การรักษาต้องให้มีการตรวจซ้ าตรวจซ้อน กว่าผู้ป่วยจะเข้าถึงยา
อาการก็หนัก กว่าจะได้เตียงอาการก็ทรุด จากท่ีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็ต้องมาใส่ จากท่ี
ไม่ต้องตายสุดท้ายก็ต้องมาตาย สุดท้ายหากการฉีดวัคซีนของรัฐบาลนี้ยังคงอยู่ในรูปแบบนี้
ผนวกกับการเข้าถึงการรักษาท่ียังยากแบบนี้ เข้าถึงยาได้ล าบากแบบนี้ เจอกับการตรวจซ้ า
ตรวจซ้อน งานธุรการวุ่นวายแบบนี้ ทุก ๆ คน ท้ังผม ท้ังประธาน ท่ีอยู่ในสภาและนอกสภาท่ี
วันนี้ยังไม่ติดก็คือรอติด เมื่อรอติดแล้วก็ยังต้องรอตรวจ รอตรวจแล้วก็ยังต้องรอผลตรวจ 
จากนั้นก็รอเตียงรอยา รอนานเข้าก็รอความตาย 
  (พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบุรี)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต 
ประท้วงครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  มีผู้ประท้วง 
  พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (จันทบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ี เคารพครับ กระผม พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดจันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ กระผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ (๓)  
ไม่ควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากว่าท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ ผิดข้อบังคับ 
ข้อ ๖๙ ใส่ร้ายป้ายสี หาว่าท่านนายกรัฐมนตรีปกปิดข้อมูล ท้ัง ๆ ท่ีนายกรัฐมนตรีอภิปราย 
พูดแล้วหลายครั้งด้วยกัน ว่าท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูล ไม่มีการปกปิดข้อมูลจ านวนผู้ป่วย 
แต่อย่างใด เพราะว่าข้อมูลนี้ต้องเผยแพร่ไปยังต่างประเทศในองค์การอนามัยโลกด้วย  
อยากให้ท่านประธานควบคุมการประชุมตามข้อ ๙ (๓) ด้วย กราบขอบพระคุณครับ 
 

- ๒๗๑/๑ 
 
 
 
 
 



  ๕๕๔ 
สผ ๑๖/๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         นววันท์ ๒๗๑/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ผมฟังอยู่ 
ขอความกรุณาอย่าประท้วงเลยครับ เพราะว่าถ้าประท้วงเดี๋ยวไม่จบเสียที เพราะผมฟังอยู่ 
ถ้านอกประเด็นหรือผิดข้อบังคับ เดี๋ยวผมจะท้วงเอง ส่ิงท่ีท่านประท้วงก็ไม่ถูก เพราะว่ายังอยู่ 
ในประเด็นอยู่ เป็นการกล่าวหาถูกแล้ว เพราะว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วทุกอย่างนี้อยู่ใน
เนื้อหาสาระของญัตติท้ังนั้น คือไม่ได้อยู่นอกประเด็น ก็มีสิทธิท่ีจะกล่าวหาตามประเด็น 
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในญัตติ ผู้ท่ีจะตอบก็คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีเอง เพียงแต่ว่าถ้าท่านพูดอะไร 
ท่ีมันเกินเลย ท่านก็ต้องรับผิดชอบในการถูกฟ้องร้องเอง แค่นั้นเอง เชิญต่อครับ 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิสร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ วันนี้คนท่ี
ยังไม่ติดก็คือรอติด พอติดแล้วก็คือรอตรวจ พอตรวจแล้วก็รอผลตรวจ รอผลตรวจแล้ว 
ต้องรอเตียง รอยา รอนานเข้าก็รอความตาย แม้ตายไปแล้วจะเผายังต้องต่อคิวรอเตา  
ท่ีไม่ต้องรอเห็นมีอย่างเดียวคือรอสวด เพราะเดี๋ยวนี้ตายปุ๊บเผาเลย พลเอก ประยุทธ์  
บริหารจัดการได้ล้มเหลวอย่างนี้ มีคนตายด้วยน้ ามือมากขนาดนี้ แทนท่ีจะยอมรับผิด ไม่เลย 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โยนบาปมาให้ประชาชนโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นวันท่ี ๒๐ 
กรกฎาคมก็ไปกล่าวหาว่าประชาชนบางส่วนท าตัวเป็นภาระ วัน ท่ี ๒๗ กรกฎาคม  
ก็มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยออกมาเป็นหนังหน้าไฟ ผมอยากให้ท่านประธานดูคลิป (Clip) นี้ 
ท่ีสะท้อนถึงจิตใต้ส านึกของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  “……………  :  โดยคุณสาธิตระบุนะคะว่า นายกบอกว่าถ้าเกิดเดินคู่ขนาน 
ไปแบบนี้ระยะหนึ่ง เชื่อว่าอีกประมาณ ๓ สัปดาห์ จะเริ่มเห็นแสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์” 
  “……………  :  วันนี้ประชุม ครม. กัน ท่านนายกก็ให้นโยบายว่าเราจะ 
ประกาศสถานการณ์ให้ประชาชนได้เข้าใจว่า เราต้องอยู่กับสถานการณ์อย่างนี้ไปอีก 
ระยะหนึ่ง ซึ่งอาจจะ ๒ อาทิตย์ ๓ อาทิตย์ สถานการณ์นี้อีกอะไร คือเราก็จะพบผู้ป่วยท่ีอยู่ 
ท่ีบ้าน รอคอยเตียงอยู่ อาจจะโชคร้ายบ้างท่ีอาจจะมีเสียชีวิตที่บ้าน” 
  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิสร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ เรื่องนี้ 
ผมไม่โทษท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ เพราะทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการก็ต้องพูดตามท่ี  
พลเอก ประยุทธ์ใช้ให้ออกมาพูด แต่ผมเชื่อจริง ๆ ว่า พลเอก ประยุทธ์คิดแบบท่ีท่านสาธิต
พูดจริง ๆ คิดว่าการตายของประชาชนบางส่วนท่ีต้องรอเตียงจนตายคาบ้านเป็นความโชคร้าย 



  ๕๕๕ 
สผ ๑๖/๑ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         นววันท์ ๒๗๑/๒ 
 
ของพวกเขาเอง นี่คือความใจด าของคนท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแม้แต่จะพูด
ด้วยตัวเองยังไม่กล้า ต้องใช้ให้คนอื่นมาพูดแล้วรับบาปแทน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ท าให้คนป่วยเป็นล้านคน ตายเป็นหมื่น ความคับแค้นของประชาชนท้ังแผ่นดินท่ีต้องสูญเสีย
ชีวิต สูญเสียอนาคต สูญเสียพ่อแม่ สูญเสียคนท่ีรัก สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง พลเอก ประยุทธ์  
รู้ดีว่าคับแค้นขนาดไหน แทนท่ี พลเอก ประยุทธ์จะส านึกในบาปบุญคุณโทษท่ีตัวเอง 
ได้ก่อกรรมท าเข็ญไว้กับประชาชน ยอมรับผิดหาทางชดเชยเยียวยาให้กับผู้สูญเสีย หาทาง 
ท่ีจะตรากฎหมายเพื่อดูแลเด็ก ๆ ท่ีต้องมาเป็นก าพร้าตั้งแต่วัยเพียงไม่กี่ขวบ เพ่ือจะได้ดูแล
ฟูมฟักเด็ก ๆ เหล่านี้ เพื่อให้พ่อแม่ของเด็ก ๆ เหล่านี้ได้ตายตาหลับ มองดูการเติบโตของ  
ลูกเขาบนสรวงสวรรค์ด้วยความสบายใจ เปล่าเลยครับ พลเอก ประยุทธ์ กลับคิดท่ีจะออก
กฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมล่วงหน้าให้กับตัวเองและพวก ผ่านการออก พ.ร.ก. จ ากัดความรับผิด 
ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ท่ามกลางความสงสัยของบุคลากรทางการแพทย์ท้ังประเทศว่า
จะออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่ออะไร เพราะบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบันก็มีกฎหมาย
คุ้มครองการท าหน้าท่ีของเขาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็ดี 
พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉินก็ดี พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีก็ดี และบุคลากร
ทางการแพทย์เขาถาม พลเอก ประยุทธ์ ว่า ถ้าห่วงใยเขาจริง ๆ ในการประชุมมีความเห็นข้อ
ท่ี ๑๐ ออกมาได้อย่างไร ท่ีบอกว่าถ้าให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดไฟเซอร์ (Pfizer)  
จะเท่ากับเป็นการยอมรับว่าวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ไม่มีผลในการป้องกันและจะท าให้แก้
ตัวได้ยากล าบากมากขึ้น และใครเป็นคนก าหนดเงื่อนไขในการฉีดไฟเซอร์ (Pfizer)  
ในตอนแรกท่ีให้ฉีดเฉพาะคนท่ีฉีดซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็มเท่านั้น ก่อนท่ีจะมีการกลับล า 
แล้วเปลี่ยนแปลงในเวลาถัดมา นี่หรือครับห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ แต่พอผมมา
พิจารณาเนื้อหาในเอกสารท่ีหลุดออกมา ผมเข้าใจโดยทันทีครับว่ามีความพยายามในการท่ี
จะเอาบุคลากรทางการแพทย์มาบังหน้า เพราะเขามีกฎหมายดูแลพวกเขาอยู่แล้ว เพื่อออก
กฎหมายนิรโทษกรรมล่วงหน้าให้กับคณะบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาและบริหาร
จัดการวัคซีนท้ังหมดในข้อท่ี ๗ ------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๗๒/๑ 
 



  ๕๕๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๗๒/๑ 
 
แถมในบทเฉพาะกาลเลวร้ายยิ่งกว่าครับ ยังมีการนิรโทษกรรมล่วงหน้า  ถ้าตีความตามนี้ 
ครอบคลุมไปถึงฝ่ายนโยบายท้ังหมดด้วย นั่นอาจจะเข้าใจได้ว่ารวมถึงฝ่ายบริหารใน ศบค.  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการครอบคลุมการระบาด การรักษาพยาบาล ให้พ้นจากความรับผิดท้ังปวง  
ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่ง ทางอาญา ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี หรือแม้แต่ทางวินัย 
ก็จะไม่ได้รับโทษใด ๆ ล่าสุดมีการถอนจากการเป็น พ.ร.ก. ไปแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะมีความ
พยายามจะเข้าไปแก้ไขโดยสอดไส้เนื้อหาเข้าไปใน พ.ร.บ. โรคติดต่อ ซึ่งก็ต้องมาดูครับ  
จากการแถลงการณ์บอกว่าจะไม่นิรโทษกรรมให้กับฝ่ายทางการเมือง ก็ต้องติดตามดูว่า 
ในท้ายท่ีสุดแล้วฝ่ายนโยบายจะมีไหม เร่ืองนี้สังคมต้องตามดูแน่ครับท่านประธาน  
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ถ้ากฎหมายในลักษณะนี้ออกมาได้ ประชาชน 
ท่ีถูกเลื่อนฉีดวัคซีนจากการแทงม้าตัวเดียว และการจัดฉีดวัคซีนที่ล่าช้าถูกเล่ือนการฉีดวัคซีน 
จนในท่ีสุดตัวเองต้องมาติดและต้องมาตาย ประชาชนท่ีต้องรอเตียงเข้าไปไม่ถึงยาฟาวิพิราเวียร์ 
(Favipiravir) ท้ัง ๆ ท่ีกรมการแพทย์ก็บอกว่าให้จ่ายยาได้ทันที จนต้องมาตายคาบ้าน  
หลายรายต้องตะเกียกตะกายมาตายกลางถนน เด็กตัวเล็ก ๆ ตัวน้อย ๆ ตาด า ๆ ท่ียังไม่รู้
เดียงสาท่ีต้องมาเสียพ่อแม่ไปด้วยโควิด (COVID) จากความล้มเหลวของการบริหารจัดการ
ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ พวกเขาไม่ได้มีโอกาสท่ีจะกอดพ่อแม่เขาอีกแล้วนะครับ 
ท่านประธาน พวกเขาจะไม่สามารถร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญาลากคอคนท่ีท าให้พ่อแม่พวกเขา 
ต้องตายมาเข้าคุกได้เลย ความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น รัฐบาลต่อไปก็ไม่สามารถฟ้อง
ไล่เบี้ยจากคนท่ีอยู่บนหอคอยงาช้างเหล่านี้ได้เลย ท่านประธานท่ีเคารพครับ การด ารงอยู่ 
ในต าแหน่งของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ทุก ๆ ชั่วโมงจะมีคนตาย
ประมาณ ๑๐ ศพ วันหนึ่งตาย ๒๐๐ กว่าศพ มันแย่แค่ไหนครับท่านประธาน นี่คือการ
เทียบเคียงได้เท่ากับว่าประเทศนี้มีเหตุการณ์เครื่องบินตกทุกวัน หากสภาผู้แทนราษฎร 
ยังคงปล่อยให้คนท้ัง ๒ คนนี้ก่อกรรมท าเข็ญกับประชาชนไม่สิ้น ในฐานะผู้แทนราษฎรเราจะ
มองหน้าประชาชนท่ีต้องสูญเสียพ่อแม่และคนท่ีเขารักได้อย่างไร จะมีหน้าไปมองตาเด็ก  
ตัวเล็ก ๆ ท่ีต้องมาเป็นก าพร้า ท่ีท้ังชีวิตนี้พวกเขาจะไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่เขาอีกต่อไป 
ได้อย่างไร การแทงม้าตัวเดียวไม่กระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน น าเอาเงินแผ่นดิน 
๖๐๐ ล้านบาท ไปอุดหนุบริษัทเอกชน โดยท่ีประชาชนไม่ได้รับความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างท่ี 



  ๕๕๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๗๒/๒ 
 
โฆษณ าชวนเชื่ อ  เหิ ม เกริมคิ ดการณ์ ใหญ่  หมายจะเอาวัคซีนแอสตร้าเซน เนก้ า 
(AstraZeneca) ท่ีผลิตโดยบริษัทเอกชนท่ีตัวเองตั้งธงเอาไว้ มาสร้างความนิยมทางการเมือง 
ไม่ว่าวัคซีนยี่ห้อไหน คุณภาพดีอย่างไร ก็จะปล่อยให้มาแย่งซีน (Scene) ไม่ได้ ท่ียอมซื้อ 
ในภายหลังก็เพราะจวนตัวถูกสถานการณ์บีบจนยื้อไม่ไหว อุปโลกน์แผนวัคซีนลวงโลกมา
หลอกลวงประชาชน ซ้ าร้ายยังบริหารระบบสาธารณสุขล้มเหลว ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่าง
ล่าช้า ชีวิตสิ้นหวัง รอติด รอตรวจ รอเตียง รอตาย แม้สุดท้ายตายแล้วยังต้องรอเตา แผดเผา
อนาคตของประชาชนจนหมดสิ้น จากพฤติกรรมท่ีผ่านมาของท้ัง พลเอก ประยุทธ์ และ 
นายอนุทิน โดยเฉพาะ พลเอก ประยุทธ์ ผมอยากจะบอกผ่านท่านประธานว่าลูกคุณคุณก็รัก 
ผมมีลูกสาวของผมคนหนึ่งอายุเพียงแค่ ๗ ขวบ เรียนอยู่ ป. ๑ เมื่อวานนี้ผมเห็นชื่อของเขา 
อยู่ในเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ถึงขั้นตามเด็ก ป. ๑ แล้วหรือ ถ้าอยากจะตาม ไปตาม 
พ่อผมโน่น พ่อผมรอท่านประยุทธ์อยู่นานแล้ว หัวเด็ดตีนขาดครับ ท้ัง ๒ คนนี้ก็คงไม่ยอม
ลาออกจากต าแหน่งแน่ ๆ ขอให้พวกเขาลาออกจากความเป็นคนยังดูจะง่ายกว่า นี่จึงเป็น
หน้าท่ีของสภาผู้แทนราษฎร ท่ีต้องช่วยกันกอบกู้ความหวังของประชาชนท้ังประเทศ 
ให้กลับคืนมา ด้วยการดึงให้ท้ัง ๒ คนให้พ้นจากต าแหน่ง ไม่ให้ก่อกรรมท าเข็ญกับประชาชน
ได้อีกต่อไป ปลายทางของคนท้ังสองคงไม่พ้นนรกโลกันต์ แต่ก่อนหน้านั้นความหวังของ
ประชาชนคืออยากเห็นคนท้ังสองอยู่ในคุกตะราง ขอบพระคุณครับท่านประธาน 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านศุภชัยครับ 
 

- ๒๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๕๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๒๗๓/๑ 
 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ศุภชัย  
ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ผมขอปรึกษา 
ท่านประธานก็แล้วกันนะครับ ไม่มีการประท้วง แต่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านสมาชิกท่ีได้อภิปราย 
ท่านใช้ถ้อยค าซึ่งเกินกว่าท่ีเราจะใช้กัน พูดถ้อยค าท่ีรุนแรง ผมจะไม่พูดซ้ า ผมคิดว่าถ้าเรา 
จะปล่อยมาตรฐานว่า ถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะใช้ถ้อยค ารุนแรงกันอย่างนี้ได้ ผมว่ า 
มันไม่ดีแน่ครับท่านประธาน นี่คือสิ่งท่ีอยากจะเรียน ผมคิดว่าผมไม่พูดถึงท่าน แต่จะบอกว่า 
สิ่งท่ีเราก าลังจะอภิปรายให้กับประชาชนได้รับรู้นี้ มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุภาพด้วย 
การใช้ถ้อยค าบอกว่าตายไปแล้วมันต้องตกนรกแน่อะไรอย่างนี้ หรือว่าพ่อผมรออยู่ มันเป็น
ถ้อยค าซึ่งผมคิดว่ามันเกินสมควรของปัญญาชนท่ีจะใช้ถ้อยค า ผมไม่เกี่ยวกับท่านหรอก  
แต่ผมก าลังยกค าพูดท่ีคนบางคนได้พูดไปเมื่อสักครู่ ๒. ก็คืออีกเรื่องเดียวครับ วันนี้
สถานการณ์โควิด (COVID) เกิดขึ้นจริงในประเทศนี้และมีความรุนแรงหลายเรื่อง  
  (นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมขอประท้วงครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมก าลังหารือท่านประธานครับ
ท่านไม่มีสิทธิท่ีจะมาประท้วงอะไรครับ 
  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
นี่ไม่ใช่เวลาหารือ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านเลยครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เดี๋ยวผม 
ให้โอกาสท่าน 
  นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ครับท่านประธาน 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ผมฟังอยู่ 
ไม่เป็นอะไรครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อีกเรื่องหนึ่งครับ ผมปรึกษาว่า 
มีผู้อภิปรายท่ีอภิปรายในลักษณะท่ีจะท าให้พี่น้องประชาชนรู้สึกตื่นตระหนก ตื่นกลัว เช่น 
รัฐบาลก าลังจะมีการฉีดไขว้ ถ้าเกิดใครท่ีฟังไม่ศัพท์ จับไปกระเดียด บอกว่า ส.ส. ในสภา 



  ๕๕๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๒๗๓/๒ 
 
บอกว่าการฉีดไขว้อันตราย ผมว่าก่อให้เกิดความปั่นป่วนให้กับประเทศแน่ เพราะฉะนั้น 
ในล าดับต่อ ๆ ไป เมื่อกี้ไม่ทันแล้ว ผมก็ไม่อยากประท้วง เพราะท่านก็พูดของท่านไปเรื่อย 
แต่ผมคิดว่าอยากจะฝากท่านประธานครับ ขอความกรุณาได้ก าชับให้ผู้อภิปรายได้โปรด
ค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยจะเป็นพระคุณย่ิง ขอบพระคุณครับ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านวิโรจน์ 
เมื่อสักครู่นี้ก่อนท่านจะจบ ผมก็เปิดไมโครโฟนจะประท้วงท่านเหมือนกัน ก็คือมันเป็นการ  
ใส่ร้ายเสียดสีว่าขอให้ปลายทางต้องไปสู่นรกโลกันต์อะไรนี่นะครับ มันไม่ดีครับ  มันเป็นค า 
ใส่ร้าย แล้วก็ไม่สุภาพด้วยในการใช้ในสภา เหมือนกับไปแช่งเขา ตรงนี้ขอถอนนะครับ  
ท่านวิโรจน์ถอนนะครับ 
   นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับท่านประธาน 
ผมเคารพท่านประธานครับ ผมถอนประโยคนั้นครับ แต่ผมขออนุญาตเรียกพี่ศุภชัยนะครับ  
ท่านศุภชัยนี้ด้วยความเคารพจริง ๆ เพราะว่าทางท่านศุภชัยก็มีลูกครับ แล้วถ้าเกิดท่านเห็น 
ชื่อลูกของท่านปรากฏในเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) แล้วลูกผม ๗ ขวบ ป.๑ ผมคิดว่า 
ท่านก็คงจะรู้สึกแบบผม แล้วผมคิดว่าคนท่ีท าแบบนี้ทบทวนตัวเองเถอะครับ อย่าท า 
แบบนั้นเลย อย่าท าแบบนี้กับใคร มันเป็นพฤติกรรมท่ีเลวร้ายท่ีสุด ผมฝากท่านประธาน 
ด้วยแล้วกันนะครับ ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ เพื่อให้ 
ท่านวิโรจน์ได้เกิดความสบายใจ เมื่อ ๓๐ ปีท่ีแล้ว ผมก็โดน กอ.รมน. สันติบาล ตามเหมือนคุณ 
นั่นล่ะ ผมสู้มาก่อนคุณเยอะแล้ว ขอบพระคุณครับ  
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  จบแล้วครับ 
ผ่านข้อ ๙ ไปแล้ว ยังอยู่ในความเรียบร้อยดีครับ ท่านจตุพรเชิญครับ 
  นายจตุพร เจริญเชื้อ (ขอนแก่น)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม จตุพร 
เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย จากจังหวัดขอนแก่น ผมอภิปราย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีนะครับ ผมขอเริ่มต้นด้วยการให้ภาพต่อไปนี้ได้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
เพ่ือให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เห็นนะครับว่าทุกวันนี้พี่น้องคนไทยอยู่ในสภาพอย่างไร เชิญครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 



  ๕๖๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๒๗๓/๓ 
 
  นายจตุพร เจริญเชื้อ (ขอนแก่น)  :  เป็นความทุกข์ของประชาชน คนไทย
จ านวนมากตกงาน ไม่มีรายได้ ร้านอาหารถูก ปิด ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้านนวด 
แผนโบราณ ร้านสปา หลายคนไม่มีแม้กระท่ังเงินท่ีจะซื้อข้าวกิน ต้องไปนั่งเข้าแถวรออาหาร 
จากผู้ ใจบุญน ามามอบให้ เรามาถึงจุดท่ีคนไทยต้องหันมาช่วยเหลือกันเองแล้วครับ  
โดยไร้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ในขณะท่ีอีกด้านหนึ่งคนไทยจ านวนมากต้องไปนอนรอ 
ข้ามคืน เพ่ือท่ีจะได้รับการตรวจโควิด (COVID) และมีคนอีกหลายหมื่นหลายแสนคนต้องไป
แออัดยัดเยียดเพื่อจะได้รับการฉีดวัคซีน และเป็นเรื่องท่ีน่าเศร้ามากและสะเทือนใจก็คือ  
มีคนนอนตายอยู่ข้างถนนมากมาย -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๗๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๖๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๗๔/๑ 
 
หลายคนเสียชีวิตโดยท่ีไม่ได้มี โอกาสในการเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาล  
การผลัดพราก การสูญเสียคนท่ีรักในครอบครัวทั้ง ๆ ท่ียังไม่ได้ล่ าลากัน แม้กระท่ังวันเผาศพ
ก็ไม่มีโอกาสในการเห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้าย จึงเป็นความรู้สึกท่ีหดหู่ สะเทือนใจ แล้วก็
เสียใจเป็นอย่างมาก ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะปิดหูปิดตาของท่านนะครับ ท่านอาจจะ  
ไม่อยากจะเห็นและไม่ต้องการท่ีจะรับฟัง แต่ขอให้ท่านจงรู้ไว้เถอะครับว่านี่คือเรื่องจริง  
ท่ีเกิดขึ้นกับคนไทยในเวลานี้ ไม่ใช่เฟกนิวส์ (Fake news) ไม่ใช่ข่าวปลอม และไม่ใช่นักแสดง
อย่างท่ีท่านเข้าใจ วันนี้คนไทยตกอยู่ในความทุกข์ ทุกข์ท้ังกาย ทุกข์ท้ังใจ หาทางออกไม่เจอ 
มองไปทางไหนมีแต่ความมืดมนและตีบตัน จนมีค าพูดท่ีบอกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร 
ประเทศเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านได้ยิน
เสียงร้องไห้ของประชาชนไหม นี่คือเสียงสะท้อนของคนไทยในเวลานี้ ท าไมจึงเป็นเช่นนี้ครับ 
ท้ัง ๆ ท่ีผู้น าของประเทศคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือ  
ของท่าน ท่านมีท้ังอ านาจและงบประมาณมหาศาลอยู่ในมือท่าน ท่านนายกรัฐมนตรี 
มีอะไรบ้าง อันท่ี ๑ ท่านมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีออกและประกาศบังคับใช้ เมื่อวันท่ี ๒๖ 
เมษายน ผ่านมา ๑ ปีกับ ๕ เดือนแล้วนะครับ ผลจากการออกประกาศนี้ท าให้ท่านมีอ านาจ 
ออกข้อก าหนด ออกประกาศ ออกค าส่ังอะไรก็ได้ มาบังคับใช้กับประชาชน เช่น ท่านห้ามคน
ออกนอกบ้าน ๓ ทุ่ม ถึงตีสี่ให้อยู่ท่ีบ้าน ห้ามรวมกลุ่มกันเกิน ๕ คน ห้ามนั่งทานอาหาร 
ในร้าน ให้ใส่ถุงกลับบ้าน ให้ปิดร้านตัดผมเสริมสวย ปิดร้านนวดแผนโบราณ ปิดร้านสปา 
ปิดสนามกีฬา ปิดฟิตเนส (Fitness) ปิดสนามมวย ปิดโรงเรียนให้นักเรียนไปเรียนออนไลน์ 
(Online) นี่คือข้อห้ามของท่านมากมายสามารถห้ามประชาชนได้ ทุกอย่าง พอมีคน
วิพากษ์วิจารณ์ท่าน ท่านก็ออกข้อก าหนด ฉบับท่ี ๒๙ สั่งปิดปากประชาชน อ านาจของท่าน
ล้นฟ้ามาก นอกจากท่ีท่านมีอ านาจออกข้อก าหนด ออกประกาศ ออกค าส่ังกับประชาชนแล้ว 
ท่านยังออกประกาศรวบอ านาจกับรัฐมนตรีของท่าน ๓๑ ฉบับ มาไว้ในมือของท่านเพียงคนเดียว 
เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายนท่ีผ่านมา ท่านรวบอ านาจจากกระทรวงสาธารณสุข ๑๒ ฉบับ  
มีทุกอย่าง ทุก พ.ร.บ. ท่ีส าคัญ  โรคติดต่อ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ร.บ. องค์การเภสัชกรรม พ.ร.บ. อาหาร พ.ร.บ. การสาธารณสุข ทุกอย่าง ๑๒ ฉบับ  
ท่านรวบมาไว้ท่ีมือของท่านหมดคนเดียว นอกจากนั้นยังมีของกระทรวงคมนาคม ๓ ฉบับ 
กระทรวงมหาดไทย ๖ ฉบับ กระทรวงอุตสาหกรรม ๑ ฉบับ กระทรวงพาณิชย์ ๑ ฉบับ  



  ๕๖๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๗๔/๒ 
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒ ฉบับ กระทรวงพลังงาน ๑ ฉบับ และนอกจากนั้น 
นายกรัฐมนตรียังออกประกาศรวบอ านาจจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ฟังดูแปลก ๆ ไหมครับ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกประกาศ  
รวบอ านาจจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาไว้ในมือของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
๒ ฉบับ แล้วนอกจากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังรวบอ านาจจาก พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีก ๓ ฉบับ รวมแล้ว พลเอก ประยุทธ์  
รวบอ านาจมาท้ังหมด ๓๑ ฉบับ จากประกาศของท่าน นอกจาก พลเอก ประยุทธ์จะมี
อ านาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินมากมายขนาดนี้แล้ว ท่านยังมีงบประมาณมหาศาลอยู่ในมือ 
ของท่าน ท่านออก พ.ร.ก. กู้เงิน ๒ ฉบับ ฉบับแรกกู้เงิน ๑ ล้านล้านบาท เมื่อวันท่ี ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๓ และอีกฉบับหนึ่ง ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีออกไปเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม  
ท่ีผ่านมา รวม ๒ ฉบับ ท่านกู้เงิน ๑.๕ ล้านล้านบาท ท่านประธานครับ ประเทศไทย 
มีนายกรัฐมนตรีมาท้ังหมด ๒๙ คน ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนท่ีมีท้ังอ านาจและมีท้ังเงิน
เท่ากับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะนี้ ค าถามคือท าไมคนท่ีมีท้ังอ านาจและมีเงิน
มากมายขนาดนี้อยู่ในมือ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดขึ้น 
ในเวลานี้ได้เลย ค าตอบครับ เพราะอยู่ท่ีตัวของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เอง ------------ 
 

- ๒๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๖๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๗๕/๑ 
 
ท่านเป็นบุคคลท่ีไร้ภูมิปัญญา ไร้องค์ความรู้ ไร้จิตส านึกรับผิดชอบ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เป็นบุคคลท่ีไร้คุณธรรมจริยธรรม ไร้ความสามารถ ไม่มีวิสัยทัศน์ จึงท าให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของท่านเกิดความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เสียหายอย่างรุนแรง 
ในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจและด้านสังคม ท่านล้มเหลวอย่างรุนแรง 
ใน ๒ เร่ืองใหญ่ ท่ีน ามาสู่ความทุกข์ของคนไทยในเวลานี้ครับท่านประธาน 
  เรื่องแรก การท่ีท่านปล่อยปละละเลยต่อมาตรการการควบคุมการระบาด
ของโรค จนมีการแพร่ระบาดของโรคจากกลุ่มก้อนเล็ก ๆ แพร่กระจายไปยังพื้นท่ีต่ าง ๆ  
ท่ัวประเทศอย่างรวดเร็วจนยากในการท่ีจะควบคุม อันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียหายท่ีรุนแรงมาก  
ส าหรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยากให้ท่านประธานได้ดูกราฟ ท่านประธานครับ  
การระบาดมันเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่เดือนท่ีผ่านมานี้เอง ระบาดระลอกใหญ่ ๆ นี้ ช่วงก่อนหน้านั้น 
เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม คนติดเชื้อไม่มาก หลัก ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน แต่ท่ีติดเชื้อ 
มาก ๆ จริง ๆ คือช่วง ๓ เดือนท่ีผ่านมานี้ เอง คนทะลุเป็น ๑ ล้านคน จากกราฟนี้มันเป็น
มาตรการท่ีท่านเริ่มออกมาทีละขั้น ๆ ตามช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่ท่านสั่งปิดแคมป์ (Camp) 
คนงานเมื่อวัน ท่ี  ๒๖ มิถุนายน แต่ก็มีผลวัน ท่ี ๒๘ ท่านสั่ งล็อกดาวน์  (Lockdown)  
๑๐ จังหวัดในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม แล้วก็เพิ่มมาเป็น ๑๓ จังหวัด วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  
เพ่ิมมาเป็น ๒๙ จังหวัด ในวันท่ี ๓ สิงหาคม ผลจากค าสั่งปิดแคมป์ (Camp) และล็อกดาวน์ 
(Lockdown) นี้  ประชาชนต้องท าตามท่านครับ ไม่สามารถฝ่าฝืนค าสั่ งของท่านได้  
แต่ท่านประธานทราบไหมว่าคนท่ีได้รับผลกระทบจากค าสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีนี้  
พวกเขาจะอยู่อย่างไร พวกเขาจะใช้ชีวิตกันอย่างไร ท่ีอยู่ ๆ ต้องมาตกงานทันทีจากค าสั่ง 
ล็อกดาวน์ (Lockdown) ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัด  
คนหาเช้ากินค่ า คนรับจ้างท่ัวไป เด็กเสิร์ฟ เด็กล้างจาน คนขับรถ พ่อครัว แม่บ้าน  
คนท าความสะอาด คนมากมายหลายแสนหลายล้านคนท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
ไม่มีประกันสังคม คนเหล่านี้ต้องตกงาน ขาดรายได้ ทุกคนเจ็บปวด แต่น่าเสียดาย เจ็บแต่ไม่จบ 
ประชาชนเจ็บปวดแต่โควิด (COVID) ไม่จบ ไม่จบเพราะอะไร มาดูกันครับ เพราะมาตรการ
การควบคุมของท่านนั้น ไร้ทิศ ไร้ทาง ไม่รอบคอบ ไม่มีแผนรองรับ สะเปะสะปะ ล็อกดาวน์ 
(Lockdown) แต่ไม่มีมาตรการควบคุม ท่านมาดูนะครับ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน มีการประกาศ
ปิดแคมป์ (Camp) คนงาน แต่ให้มีผลวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ปรากฏว่าระหว่างวันท่ี ๒๕ วันท่ี ๒๖ 



  ๕๖๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๗๕/๒ 
 
วันท่ี ๒๗ วันท่ี ๒๘ คนก็เริ่มออกจากต่างจังหวัด เพราะว่าพอประกาศปิดแคมป์ (Camp)  
ความหมายก็คือไม่มีงานท าแล้ว คนไม่มีงานท าเขาก็ต้องกลับบ้าน กลับต่างจังหวัด มันจึงเป็น
จุดเริ่มต้นท่ีส าคัญมากท่ีเชื้อได้แพร่กระจายไปสู่คนต่างจังหวัด หลังจากนั้นมีการล็อกดาวน์ 
(Lockdown) ๑๐ จังหวัดวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ปรากฏว่าคนก็ยิ่งออกต่างจังหวัดใหญ่เลย 
คราวนี้ร้านอาหารถูกปิด ร้านนวดร้านอะไรถูกปิดหมด คนก็เริ่มออกต่างจังหวัดกลับไป 
อยู่บ้านของตัวเองท่ีต่างจังหวัด ล็อกดาวน์ (Lockdown) เพื่อมาเป็น ๑๓ จังหวัด วันท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม และวันท่ี ๓ สิงหาคม เพิ่มมาเป็น ๒๙ จังหวัดจนถึงทุกวันนี้ คนออกต่างจังหวัด 
เชื้อก็ไปแพร่ท่ีคนต่างจังหวัด ก่อนหน้านั้นบางจั งหวัดไม่เคยมีโควิด (COVID) แต่วันนี้ 
ไม่มีจังหวัดไหนท่ีโควิด (COVID) ไปไม่ถึง ท่านประธานทราบไหม ทุกวันนี้สัดส่วนของ 
ผู้ติดเชื้อ กทม. และปริมณฑลเพียงแค่ ๔๒ เปอร์เซ็นต์ คนต่างจังหวัด ๕๘ เปอร์เซ็นต์ 
ความหมายคือคนติดเชื้อ ๑๐๐ คน คนต่างจังหวัด ๕๘ คนอยู่ ในนั้น คนกรุงเทพฯ  
และปริมณฑลเพียงแค่ ๔๒ คน ท่ีเป็นแบบนี้เพราะว่าความสะเปะสะปะไม่มีแผนการรองรับ
ของท่านนายกรัฐมนตรี จึงท าให้เชื้อแพร่กระจายจากจุดเล็ก ๆ กระจายท่ัวทุกพื้นท่ี 
อย่างรวดเร็ว คนติดเชื้อหลักพันกลายเป็นหลักหลายพัน และเพิ่มมาเป็นหลักหมื่นกลายเป็น
หลักหลายหมื่น และพุ่งสูงสุดถึง ๒๓,๔๑๘ คน ท านิวไฮ (New High) ในวันนั้น และหลังจากนั้น 
ก็เร่ิมดาวน์ (Down) ลงมานิดหน่อย  
 

- ๒๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๖๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๗๖/๑ 
 
  นอกจากนี้เมื่อท่านสั่งล็อกดาวน์ (Lockdown) แต่ท่านไม่มีมาตรการตรวจ
แบบปูพรมท่าน ดูกราฟนะครับ กราฟต่อไปท่านจะเห็นว่าการตรวจของรัฐบาลน้อยมาก 
ในขณะท่ีเชื้อพุ่งสูงขึ้น ในขณะท่ีท่านมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้นทีละสเตป (Step) 
ทีละขั้นตอน ตั้งแต่ปิดแคมป์ (Camp) ตั้งแต่สั่งล็อกดาวน์ (Lockdown) แต่มาตรการ
เหล่านั้นมันไม่มีมาตรการรองรับ ไม่มีแผนรองรับเลยครับ สะเปะสะปะมาก การตรวจ  
ช่วงเดือนมิถุนายนก่อนท่ีจะมีการเปิดแคมป์ (Camp) ท่านตรวจแค่ ๔๘,๕๐๐ กว่าคน  
ในวันท่ี ๑ มิถุนายน พอท่าสั่งปิดแคมป์ (Camp) ท่านก็ตรวจประมาณนี้ ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ คน 
เหมือนเดิม พอสั่งล็อกดาวน์ (Lockdown) ตรวจเพิ่มขึ้นมาหน่อย จาก ๔๐ ,๐๐๐ คน 
ก็เป็น ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ คน แต่หลังจากนั้นมาตรการเข้มข้น แต่การตรวจของท่านกลับ
น้อยลงเร่ือย ๆ ประชาชนเสียอีกต้องดิ้นรนในการท่ีจะตรวจหาเชื้อตัวเอง ประชาชนต้องไป
นอนข้ามคืนในการท่ีอยากจะตรวจว่าตัวเองติดโควิด (COVID) หรือเปล่า ท่านไปเห็นไหม 
หน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารคนไปนอนรอข้ามคืนเพื่อท่ีจะตรวจโควิด (COVID) เพราะ
อะไร เพราะเขากลัวว่าเขาจะติดเชื้อ แล้วพอติดเชื้อกลัวว่าจะเอาเชื้อไปแพร่ให้กับคนใน
ครอบครัว เพราะการตรวจปูพรมของรัฐบาลแทบไม่มีเลย เราจึงพบการติดเช้ือในครอบครัว
สูงมากในช่วงเวลาท่ีผ่านมา พ่อเอาเชื้อไปติดกับลูกกับเมีย ลูกเอาเชื้อไปติดให้พ่อ ให้แม่  
ให้ปู่ยาตายาย ท้ังครอบครัวติดหันหมด เพราะเหตุผลแบบนี้ละครับ เพราะความล้มเหลวของ
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งความล้มเหลวอันนี้เป็นความล้มเหลวท่ีไม่
สมควรจะต้องได้รับการอภัย เพราะความเสียหายมันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ โดยเฉพาะ
ชีวิตของคนไทย คนติดเช้ือ คนตายไปเป็นจ านวนมากความล้มเหลว ความสะเปะสะปะไม่มี
แผนการรองรับในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล มาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) ของท่าน
จึงล้มเหลวไม่เข้าท่า เพราะไม่มีมาตรการการตรวจแบบปูพรมมารองรับ  
  นอกจากนี้การตรวจของท่านนายกรัฐมนตรีได้ถูกน ามาใช้เพื่อผลประโยชน์
ทางการเมือง เพราะท่านจงใจท าให้ยอดของผู้ติดเชื้อลดลง ท่านตกแต่งตัวเลขให้สวย 
ก่อนการอภิปราย ท่านตกแต่งตัวเลขไว้สวยก่อนการอภิปรายไม้ไว้วางใจด้วยการลดจ านวน 
การตรวจให้น้อยลง วิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่สกปรกท่ีสุดถ้าท่านท าแบบนี้ เพราะท่านก าลัง
เอาชีวิตของคนไทยมาเป็นเครื่องมือ โดยละเลยการตรวจหาเชื้อตามหลักวิชาการ ผมอยากให้ 



  ๕๖๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๗๖/๒ 
 
ท่านประธานได้ดูภาพนี้ก่อนครับ วันนี้เป็นการรายงานสถานการณ์ ณ วันนี้ วันนี้เรามียอด 
ผู้ติดเชื้อ ๑๔,๘๐๒ คน เป็นเรื่องท่ีดีครับ ทุกคนอยากเห็นยอดติดเชื้อลดลง ผมก็อยากเห็น
ยอดคนติดเชื้อของเรานี้ลดลงเป็น ๐ ให้เร็วท่ีสุด เพราะว่าถ้ายิ่งลดลงเป็น ๐ มากเท่าไร 
ประเทศของเราก็จะได้กลับคืนมาได้เร็วเท่านั้น แต่ถ้ายอดการติดเชื้อลดลงเพราะการตั้งใจ
ตรวจให้น้อยลงเพื่อให้ตัวเลขดูดี  ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าคนไทยไม่ให้อภัยท่านนายกรัฐมนตรี 
แน่นอน ท่านดูตารางสีน้ าตาลช่องสุดท้าย ท่านเห็นไหมครับกราฟมันดิ่งหัวลงตลอดทุก ๆ วัน 
กราฟดิ่งหัวลงตลอดความหมายก็คือว่าท่านตรวจน้อยลงในแต่ละวัน โดยเฉพาะช่วงใกล้ 
วันอภิปรายท่านตรวจน้อยลงอย่างน่าผิดสังเกตมาก ท่านตกแต่งตัวเลขใช่หรือเปล่าไม่รู้   
มาดูกันครับ วันท่ี ๒๖ วันท่ี ๒๗ วันท่ี ๒๘ วันท่ี ๒๙ วันท่ี ๓๐ วันท่ี ๓๑ ท่านดูนะครับ  
วันท่ี ๒๖ คนติดเช้ือ ๑๘,๐๐๐ คน วันท่ี ๒๗ ก็ ๑๘,๐๐๐ คน เรื่อยมาจนถึงวันท่ี ๓๑ -------- 
 

- ๒๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๖๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๗๗/๑ 
 
แล้วดูสีน้ าตาล ยอดการตรวจหาเชื้อโควิด (COVID) ๕๒,๐๐๐ คน ในวันท่ี ๒๖ ลงมาเหลือ 
๕๐,๐๐๐ คน แล้วลงมา ๔๙,๐๐๐ คน ลงมาเหลือ ๔๘,๐๐๐ คน ๔๗,๐๐๐ คน ๔๗,๐๐๐ คน 
ท่านท าอะไร แบบนี้ท่านตกแต่งตัวเลขหรือเปล่า ท่านตรวจให้น้อยลงเพื่อท่ีจะมีการพบเชื้อ
น้อยลงใช่หรือไม่ เพราะก าลังจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือเปล่า ท่านประธาน 
ทราบไหมครับ ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีท าแบบนี้ ท่านก าลังเอาคนท่ี ติดเชื้อ แล้วท่าน 
ปล่อยปละละเลยไม่ให้มีการตรวจ นั่นย่อมท าให้คนท่ีติดเชื้อออกไปแพร่เชื้อกระจาย 
ต่อ ๆ ไปได้อีก หากท่านคิดและท าอย่างนี้จริง ผมขอกล่าวหาท่านว่าท่านไม่เห็นคุณค่าของ
ชีวิตของคนไทยเลย ท่านใช้ไม่ได้เลย ถ้าท่านใช้วิธีการแบบนี้ ตรวจน้อยลง ท าไมท่านไม่ตรวจ
เสียเลยละครับ จะได้เป็น ๐ เลยครับ ยอดผู้ติดเชื้อท่านจะเอาแบบนี้ไหมละครับ ไม่ได้เลย 
นะครับท่านประธาน ชีวิตคนไทยท่านอย่ามาล้อเล่นแบบนี้ ปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นท่ีแท้จริง ผมกล่าวหาท่านว่าท่านจงใจท่ีจะตรวจน้อยลง เพื่อ ท่ีจะได้เจอผู้ติดเชื้อ
น้อยลงด้วย  
  ความล้มเหลวประการต่อมา และเป็นความล้มเหลวท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง 
ก็คือความล้มเหลวเรื่องวัคซีนครับ วัคซีนถือเป็นอาวุธท่ีส าคัญท่ีสุดในการต่อสู้กับไวรัส  
แต่ส าหรับประเทศไทยวัคซีนกลับกลายเป็นจุดอ่อนมากท่ีสุดในการรับมือกับโควิด (COVID) 
ในครั้งนี้  โจทย์ท่ีส าคัญส าหรับการต่อสู้กับไวรัสในการจัดหาวัคซีนก็คือ อันแรกวัคซีน 
ต้องหลากหลาย อันท่ี ๒ วัคซีนต้องเพียงพอ และอันท่ี ๓ วัคซีนต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการรับมือกับไวรัส โดยเฉพาะไวรัสกลายพันธุ์ในปัจจุบัน แต่โจทย์เหล่านั้นวัคซีนของ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผิดหมดท้ัง ๓ ข้อเลยครับ วัคซีนของท่านไม่หลากหลาย วัคซีน 
ของท่านไม่เพียงพอ วัคซีนของท่านไม่มีประสิทธิภาพสูงพอท่ีจะรับมือเดลตา (Delta) ได้  
เพราะอะไรมาดูกันครับท่านประธาน จริง ๆ เรื่องโคแวกซ์ (COVAX) มีคนพูดไปเยอะ  
แต่ในเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อคืน ผมก็เลยต้องพูดเรื่องโคแวกซ์ (COVAX) การท่ีท่าน
ไม่ร่วมโคแวกซ์ (COVAX) เป็นการปิดโอกาสท่ีประเทศไทยจะได้รับวัคซีนท่ีหลากหลาย  
นั่นประเด็นแรก ท าให้วัคซีนเราไม่หลากหลาย ท่านเคยพูดในสภาแห่งนี้นะครับว่าเหตุผล 
ท่ีไม่ร่วมโคแวกซ์ (COVAX) ไม่อยากจะพูดนะครับ เพราะว่ามีคนพูดไปเยอะ ผมจะบอกว่า
อย่างนี้ ท่ีท่านบอกว่าไทยมีฐานะปานกลาง ก็เลยไม่สามารถเข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX)  
ไม่จริงหรอกครับ ไทยมีฐานะปานกลาง ประเทศอาเซียน (ASEAN) เอาท่ัวโลกก่อนนะครับ  



  ๕๖๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๗๗/๒ 
 
ท่ัวโลกตอนนี้เข้าโคแวกซ์ (COVAX) ไม่ต่ ากว่า ๑๘๔ ประเทศ ในอาเซียน (ASEAN ) เอง  
อาเซียน (ASEAN) ของเรามี ๑๐ ประเทศนะครับ ๙ ประเทศเข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) 
ยกเว้นประเทศไทย แต่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรามีฐานะปานกลางเราก็เลยไม่เข้า  
แล้วถามว่าสิงคโปร์ละครับ ท าไมเขาเข้า อินโดนีเซียท าไมเข้า ฟิลิปปินส์ท าไมเข้า มาเลเซีย
ท าไมเข้า ๙ ประเทศเข้าหมดเลย ยกเว้นพี่ไทยคนเดียวไม่เข้า ก็ไม่ทราบว่าเราฉลาดหรือว่า
เราโง่กว่าเขา ท่านประธานคิดเองนะครับ อันนี้คือค าอธิบายของท่าน ผมก็เลยตอบแทนว่า 
ไม่ใช่ ท่ีท่านบอกว่าไทยมีฐานะปานกลางไม่เข้า อาเซียน (ASEAN) เข้าครับ อันนี้อันแรก 
  อันท่ี ๒ ท่านบอกว่าถ้าเข้าแล้วได้เลือกวัคซีนน้อย อันนี้ก็ไม่จริง ท่านดูสิครับ 
วัคซีนของประเทศเรามีแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) กับซิโนแวค (Sinovac) แต่วัคซีน
ของโคแวกซ์ (COVAX) มีทุกอย่างเลยนะครับ มีไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา (Moderna)  
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) 
สปุตนิก วี (Sputnik V) ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) มีหมดเลยครับ ดังนั้นค าอธิบายของท่าน 
ท่ีบอกว่าไม่เข้า แล้วก็ท าให้เราไม่สามารถเลือกวัคซีนได้ จึงเป็นค าอธิบายท่ีฟังไม่ขึ้น  
แล้วเมื่อคืนท่านนายกรัฐมนตรีอธิบายเรื่องโคแวกซ์ (COVAX) อีกแล้ว เมื่อคืนท่านบอกว่า 
ประเทศท่ีเข้าก็แทบไม่ได้รับวัคซีน บางประเทศได้แค่ ๑๐,๐๐๐ กว่าโดส อันนี้ก็ไม่จริงอีก 
ผมไปค้นข้อมูลเมื่อคืนจากเว็บไซต์ (Website) ของอยู่ยูนิเซฟ (UNICEF) ปรากฏว่าแบบนี้ 
ข้อมูล ณ วัน ท่ี  ๓๑ คือเมื่อคืน บรูไนนี้  โดเซส ชิพ เพด คูมู เลทีฟ (Doses Shipped 
Cumulative) แปลว่าส่งของสะสมมอบมาแล้ว เขาได้มาแล้ว ๑๐๐,๘๐๐ โดส แคมโบเดีย 
(Cambodia) กัมพูชา ๒.๓ ล้านโดส เวียดนาม ๑๐.๒ ล้านโดส ลาว ๑.๘ ล้านโดส ฟิลิปปินส์ 
๑๓.๒ ล้านโดส มาเลเซีย ๘๐๐,๐๐๐ โดส อินโดนีเซีย ๑๙.๗ ล้านโดส -------------------------- 
 

- ๒๗๘/๑ 
 
 
 
 
 



  ๕๖๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๗๘/๑ 
 
อันนี้เขาได้แล้วนะครับ ท่ีบอกว่าหมื่นกว่าโดสอย่างท่ีท่านนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อคืนผิดนะครับ  
อันนี้คือข้อมูลจริง ท่ีเขาได้แบบนี้เขาได้ตามสัดส่วนประชากร โคแวกซ์ (COVAX) เขาจะให้
ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร ถ้าเราเข้าเราอาจจะได้ประมาณ ๑๐ กว่าล้านโดส 
เหมือนเวียดนาม เพราะฉะนั้นการไม่เข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) ท าให้ประเทศไทยเสียโอกาส
อย่างมาก ในการท่ีจะได้รับวัคซีนอย่างหลากหลาย ส่วนประเด็น ผอ. วัคซีน ผมไม่ต้องพูด 
มีคนพูดไปแล้วเมื่อสักครู่  
  อีกเรื่องหนึ่งท่ีท่านล้มเหลวนะครับท่านประธาน คือการวางแผนผิดพลาด
อย่างรุนแรงในเร่ืองวัคซีน ท่านวางแผนผิดพลาดมาโดยตลอด ท่านก้าวช้ากว่าปัญหาทุกเร่ือง 
ทุกครั้ง ทุกตอน เรื่องวัคซีนท่านก็วางแผนผิดพลาดมาโดยตลอด ดูกราฟ ดูรูปนะครับ  
อันนี้เป็นรูปท่ีมาจากของท่านเอง แผนจัดหาวัคซีนของท่าน อันนี้แผนมาตั้งแต่ต้นปีและ  
แผนนี้ยังคงใช้อยู่จนถึงกลางปี ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงกลางปี ทุกคนเห็นแผนนี้ด้วยกันหมดทุกคน 
เราจะมีแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๖๑ ล้านโดส เราจะมีซิโนแวค (Sinovac) ๒ ล้านโดส 
เป็นแผนของท่าน แผนนี้มันผิด ผิด ท้ังในแง่ของมันไม่หลากหลายและไม่ เพียงพอ  
ไม่หลากหลายคืออะไร ไม่หลากหลายก็คื อ เรามี แค่  ๒  ตั ว มี แอสตร้าเซน เนก้ า 
(AstraZeneca) กับซิโนแวค (Sinovac) ไม่เพียงพอคืออะไร ไม่เพียงพอก็คือไม่เพียงพอต่อ
การท่ีจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ ท่านดูนะครับ แผนแรกของท่านท่ีออกมาเมื่อตอนต้นปีและคงใช้
มาถึงกลางปีเลย เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคมท่านยังใช้แผนนี้อยู่ แผนนี้เพิ่งปรับเปลี่ยน
ใหม่มาไม่กี่เดือนท่ีผ่านมา เดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมานี้เองมีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ แผนแรก
ท่ีท่านบอกว่าจัดหาวัคซีน ๖๓ ล้านโดสนี้ ปรากฏว่า ๖๓ ล้านโดส ถ้าฉีดคนละ ๒ โดส ก็คือ 
คนจะได้รับวัคซีน ๓๑ ล้านคนครับ ๓๑ ล้านคนมันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศเลยนะครับ 
ดังนั้นแผนการจัดหาของท่านมันผิดพลาด มันล้มเหลว มันไม่ใช่ แผนท่ีแท้จริงมันต้อง  
๗๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ท่านต้องวางแผน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร ๖๘ ล้านคน  
๗๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร คือ ๔๗.๖ ล้านคน ท่านต้องมีวัคซีนไม่ต่ ากว่า ๙๕ ล้านโดส 
ส าหรับการฉีดให้กับประชาชนคนไทย เพราะฉะนั้นแผนท่ีท่านออกมานี้มันใช้ไม่ได้ตั้งแต่ 
แรกเลย ไม่หลากหลาย ไม่เพียงพอ แล้วก็มั่วด้วย แต่ท่ีส าคัญท่านทราบไหม ๖๑ ล้านโดส  
ท่ีท่านบอกว่าจะได้จากแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) นี้ กลายเป็นวัคซีนทิพย์ครับ 
ท่านประธาน มันไม่มีอยู่จริง ท่านบอกว่าจะมีแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๖๑ ล้านโดส 



  ๕๗๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๗๘/๒ 
 
ปรากฏว่า ๖๑ ล้านโดสนี้มันไม่มีอยู่จริง นอกจากไม่หลากหลาย ไม่เพียงพอ แล้วยังมั่ว  
แล้วยังกลายเป็นวัคซีนทิพย์อีก เพราะอะไร ท่านประธานจ าได้ไหม วันท่ี ๗ มิถุนายน กลางปี
ท่ีผ่านมา มีการประกาศเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาฉีดวัคซีนกันเถอะ ออกมาฉีดวัคซีนกัน 
มากมาย มาคิกออฟ (Kick off) กัน วันท่ี ๗ มิถุนายน ปรากฏว่าประชาชนก็เตรียมตัว 
ในการฉีด ท่านบอกให้ลงทะเบียนอะไร ลงหมดเลยครับ ไทยชนะ หมอพร้อมอะไร ลงมั่ว 
ไปหมดเลย ปรากฏว่าพอถึงวันจริง ๆ ประชาชนพร้อม แต่วัคซีนไม่มา ประชาชนพร้อมฉีด  
แต่ไม่มีวัคซีนฉีดให้เขา ประชาชนถูกเทเลยครับ วันท่ี ๗ มิถุนายน คิกออฟ (Kick off)  
ของท่าน เพราะมันไม่มีอยู่จริง มันเป็นวัคซีนทิพย์ จดหมายจากแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) วันท่ี ๒๕ มิถุนายนท่ีส่งถึงรัฐบาล กลายเป็นว่าจดหมายฉบับนี้เป็นหลักฐาน
ส าคัญท่ีท าให้เห็นว่าขบวนการปกปิดข้อเท็จจริงเรื่องวัคซีนมันไม่จริงเลยครับ ผมไม่อธิบาย
เพราะว่ามีคนอธิบายไปแล้ว ผมจะพูดสั้น ๆ ว่าจากจดหมายฉบับนี้มันจึงได้เห็นความ 
ไม่ เข้าท่า ความล้มเหลว ความไม่มีการวางแผนของรัฐบาลอย่างชัดเจน มันเปลือย  
เปลือยรัฐบาลอย่างชัดเจนจากจดหมายฉบับนี้ในเรื่องของวัคซีน --------------------------------- 
 

- ๒๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๗๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๗๙/๑ 
 
ผมสรุปง่าย ๆ ว่าจดหมายฉบับนี้ของแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ท่านบอกว่า ๖๑ ล้านโดส 
เขาบอกว่าไม่ใช่ ตอนแรกท่านขอแค่ ๓ ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) บอกว่า 
๓ ล้านโดส ไม่น่าจะเพียงพอ ถ้าประเทศไทยควรจะต้อง ๕-๖ ล้านโดส เขาจะมอบให้  
๕-๖ ล้านโดสต่อเดือนก็แล้วกัน เขาผลิตได้ ๑๕ ล้านโดสต่อเดือน เขาให้ไทย ๑ ใน ๓ คือ  
๕ ล้านโดสต่อเดือน เขายังแนะน าอีกว่าประเทศไทยควรจะต้องไปเข้ากับโคแวกซ์ (COVAX)  
เพราะว่าจะได้มีวัคซีนท่ีหลากหลาย ดูสิครับท่านประธาน ขนาดผู้บริหารแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) เขายังมีวิสัยทัศน์มากกว่านายกรัฐมนตรีของไทยอีก ผมผ่านเรื่องนี้ แผนการ
จัดหาวัคซีนของท่านล้มเหลว ท่านก้าวเดินช้ากว่าปัญหาในทุกเรื่อง คนไทยจึงไม่มีวัคซีน 
ท่ีหลากหลายและเพียงพอจนถึงทุกวันนี้ นอกจากท่านวางแผนวัคซีนผิด อะไรผิดหมดแล้ว 
ท่านก็ยังปฏิบัติกับวัคซีนอย่าง ๒ มาตรฐาน ท่านมีวัคซีนท่ีเป็นวัคซีนท่ีเป็นขวัญใจของท่าน 
วัคซีนอันไหนท่ีเป็นขวัญใจของท่านแล้ว ทุกขั้นตอนจะถูกปฏิบัติอย่างรวดเร็วท่ีสุด  
แต่ถ้าวัคซีนนั้นไมใช่วัคซีนขวัญใจของท่าน ทุกขั้นตอนจะถูกดึงให้นานท่ีสุด มาดูกันครับ  
นี่คือวัคซีนขวัญใจของท่าน ขอรูปด้วยครับ เป็นวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ผมไม่ได้ด้อยค่า  
ซิโนแวค (Sinovac) แต่ผมก าลังจะพูดถึงเรื่องกระบวนการในการจัดหา เราไม่ได้พูดถึง
ประสิทธิภาพ ท่านดูนะครับ ซิโนแวค (Sinovac) เข้ามาตั้งแต่ต้นปี ๒๐๐,๐๐๐ โดสแรก 
มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และหลังจากนั้นก็หลั่งไหลกันมาตลอดเวลา ไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อน 
มาตลอดตั้งแต่ต้นปี ยาวจนไปถึงปลายปีเลย ปลายปี ๒๕๖๔ เป้าหมายท่ีท่านต้องการ 
คือ ๓๑ ล้านโดส ส าหรับซิโนแวค (Sinovac) ไม่ว่าไวรัสจะกลายพันธุ์หรือไม่กลายพันธุ์ 
ท่านไม่ได้สนใจตรงนั้นเลย ตอนต้นปีผมรับได้นะครับ ท่ีท่านสั่งมา ๒ ล้านโดส เพราะว่า 
ในขณะนั้นไวรัสท่ีระบาดท่ีจังหวัดสมุทรสาครนั้นมันเป็นไวรัสแบบอู่ฮั่นดั้งเดิม แต่พอมัน 
มีการกลายพันธุ์มาเป็นอัลฟา (Alpha) ในช่วงซอยทองหล่อ ตอนนั้นคลัสเตอร์ (Cluster) 
ทองหล่อท่านประธานจ าได้นะครับ ช่วงเวลานั้นมันมีอัลฟา (Alpha) เข้ามา อันนี้ก็ยอมรับได้อยู่ 
แต่พอมาถึงช่วงเดือนมิถุนายนช่วงปิดแคมป์คนงาน ไวรัสกลายพันธุ์เป็นเดลตา (Delta)  
เข้ามา และขณะนี้ไวรัสพันธุ์เดลตา (Delta) เกือบท่ีจะครอบคลุมประเทศไทยหมดแล้ว 
แต่ซิโนแวค (Sinovac) ผมไม่รู้ล่ะครับ ผมจะสั่งซิโนแวค (Sinovac) อย่างเดียว ซิโนแวค 
(Sinovac) ซิโนแวค (Sinovac) ซิโนแวค (Sinovac) ท่านดูสิครับทุกเดือนเลย จะเดลตา 
(Delta) จะอั ลฟ า (Alpha) จะอู่ ฮั่ น  ซิ โน แวค  (Sinovac) ม าทุก เดื อน  ไม่ เคยขาด  



  ๕๗๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๗๙/๒ 
 
เดื อนกุมภาพันธ์  เดื อนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน  
เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม ไปเรื่อย ๆ ทะลุไปจนถึง  
ปลายปีเลย ๓๑ ล้านโดส ประชาชน หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เหล่าบรรดา 
เซเลป (Celeb) คนดัง นักร้อง นักดนตรีท้ังหลายออกมาคอลเอาต์ (Call out) ออกมา
เรียกร้องครับ ออกมาเรียกร้องว่าเขาอยากได้วัคซีนอย่างอื่นบ้างได้ไหม เอ็มอาร์เอ็นเอ 
(mRNA) ได้ ไหม ท่ีพอจะช่วยในการต่อสู้กับเดลตา (Delta) ท่านไมได้ยินหรอกครับ  
ท่านแกล้งไม่ได้ยิน นอกจากท่านแกล้งไม่ได้ยินแล้ว ท่านยังออกกฎหมาย ออกข้อบังคับ 
ฉบับท่ี ๒๙ จะมาปิดปากดาราอีก เห็นไหมครับ มันมีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรไม่รู้สิครับ
ส าหรับวัคซีนขวัญใจของท่าน ท่ีเขาออกมาเรียกร้อง ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธาน 
อย่างนี้นะครับ ทุกคนไม่ใช่ด้อยค่าซิโนแวค (Sinovac) ทุกคนอยากได้วัคซีน แล้วคนไทย 
ผมเรียนตรงนี้เลยนะครับ คนไทยต้องขอบคุณรัฐบาลจีนด้วยซ้ า คนไทยทราบไหมครับว่า 
รัฐบาลจีนท่านได้มอบวัคซีนให้กับพวกเราถึง ๑ ล้านโดส เป็นวัคซีนซิโนแวค (Sinovac)  
ต้องขอบคุณรัฐบาลจีนแล้วก็ขอบคุณหลาย ๆ รัฐบาลท่ีได้มอบวัคซีนให้กับเรา เพราะฉะนั้น
เราไม่ ได้ ด้ อยค่ าซิ โนแวค  (Sinovac) แต่ ท่ี ก ารพู ดครั้ งนี้ ก็ เพื่ อต้ อ งการให้ เห็ น ว่ า 
ทุกคนมีหลักฐาน เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายจากสถาบันทางการแพทย์ ท้ังจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มข. ก็มี งานวิจัย มหาวิทยาลั ยมหิดลก็มี งานวิจัยท่ีบ่ งบอกว่า 
ประสิทธิภาพของซิโนแวค (Sinovac) อาจจะไม่เพียงพอในการรับมือกับเชื้อไวรัสท่ี 
กลายพันธุ์มาเป็นเดลตา (Delta) ได้ ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๗๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๘๐/๑ 
 
ถ้าเป็นอู่ฮั่นหรือเป็นอัลฟา (Alpha) แรก ๆ ไม่ เป็นอะไร เอาเลยซิโนแวค (Sinovac)  
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นว่าท าไม อะไร จึงเป็นแรงจูงใจให้กับรัฐบาลนี้  
ในการสั่งแต่ซิโนแวค (Sinovac) แล้วท่านปฏิบัติกับวัคซีนยี่ห้ออื่นอย่างมี ๒ มาตรฐาน  
อย่างมีนัยส าคัญครับท่านประธาน  
  ท่านดูภาพต่อไปครับ ผมกล่าวหาท่านเลยนะครับว่าท่านจงใจจริง ๆ ท่ีจะ
ปฏิบัติกับวัคซีนอย่าง ๒ มาตรฐาน ท่านดูซิโนแวค (Sinovac) อันแรก ตอนนี้เรามีวัคซีน
ท้ังหมด ๗ ตัว ท่ีขอ อย. อยู่ ซิโนแวค (Sinovac) ยื่นขอ อย. วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ โดยองค์การ
เภสัชกรรม กลายเป็นว่าซิโนแวค (Sinovac) องค์การเภสัชกรรมเป็นตัวแทนให้อีกต่างหาก 
ท้ัง ๆ ท่ีบริษัทอื่นยี่ห้ออื่นเขามีตัวแทนบริษัทตัวแทนของเขา แต่ของเราพิเศษสุดซิโนแวค 
(Sinovac) องค์การเภสัชกรรมยื่นขอ อย. วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ อนุมัติวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ 
หลังจากอนุมัติ ๒ วันเท่านั้น ท่านเห็นไหมครับตัวขาว ๆ ๒ วัน ซิโนแวค (Sinovac) บินตรง 
เข้าสู่เมืองไทยเลยครับ ๒๐๐,๐๐๐ โดสแรก เห็นไหมครับมันเร็วมาก อย. อนุมัติวันท่ี ๒๒ 
กุมภาพันธ์ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ บินเข้าสู่ประเทศไทย แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  
ไม่เป็นอะไร แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เป็นวัคซีนหลักของเราไม่ต้องพูดถึงมากก็ได้  
ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ก็เป็นวัคซีนท่ีทางสถาบันท่านจัดซื้อมาไม่ใช่รัฐบาล เพราะฉะนั้น
เราไม่พูดถึง เราพูดถึงซิโนแวค (Sinovac) แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ไฟเซอร์ 
(Pfizer) โมเดอร์นา (Moderna) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) และ 
สปุตนิก วี (Sputnik V) ท่านจะเห็นความแตกต่างอย่างนี้ ซิโนแวค (Sinovac) อย. อนุมัติ 
๒ วันถึงเมืองไทย ในขณะท่ียี่ห้อละครับ ไฟเซอร์ (Pfizer) อนุมัติตั้งแต่วันท่ี ๒๔ มิถุนายน  
โมเดอร์นา (Moderna) อนุมัติตั้งแต่วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(Johnson & Johnson) อนุมัติตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มีนาคม ไหนครับ สักเข็มมีไหม ไม่มีสักเข็มเลย 
ไม่มีสักเข็มบินเข้าประเทศไทยเลยครับ ท่านจงใจใช้อ านาจท่ีมีอยู่ในมือของท่านเลือกปฏิบัติ
กับวัคซีนแตกต่างกัน ผมกล่าวหาท่านเลยนะครับ กรณีแบบนี้ท่านจงใจใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ 
ในมือของท่าน เลือกปฏิบัติกับวัคซีนท่ีแตกต่างกัน ท่านจะให้เร็วก็ได้ ท่านจะให้ช้าก็ได้  
ขึ้นอยู่กับท่ีท่านต้องการ เพราะท่านถือกฎหมายทุกอย่างอยู่ในมือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ถือกฎหมายท้ัง อย. ท้ังองค์การเภสัช ท้ังทุกอย่างอยู่ ในมือของท่าน ท่านรวบกฎหมาย 
มาทุกอย่างอยู่ในมือของท่าน ท่ีน่าประหลาดใจท่านทราบไหม สปุตนิก วี (Sputnik V) ครับ 



  ๕๗๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๘๐/๑ 
 
สปุตนิก วี (Sputnik V) ยื่นขอตั้งแต่วันท่ี ๒๖ เมษายน แต่ปรากฏว่าช่วงเวลานั้นมีคลับเฮาส์ 
(Clubhouse) มีท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านไม่เสียหาย 
ท่านพูดถึงเรื่องวัคซีน ท่านพูดท านองว่าถ้าไทยหาไม่ได้ ให้ผมไปหาให้ก็ได้ เดี๋ยวผมไปติดต่อ
กับปูตินให้ เห็นไหมครับท่านพูดแบบนี้ ท่านพูดท านองแบบนี้ ถ้ารัฐบาลไทยหาไม่ได้บอกผม 
เดี๋ยวผมไปพูดกับประธานาธิบดีปูตินให้ พอพูดเท่านี้ล่ะครับ ปรากฏว่าสิ่งท่ียื่นมาเมื่อ 
วันท่ี ๒๖ เมษายน ทีนี้กลายเป็นถูกตั้งด่านสกัดทุกขั้นตอนเลย สปุตนิก วี (Sputnik V)  
ยื่นมาตั้งแต่เดือนเมษายน ถูกแก้ไขเอกสารกลับไปกลับมาหลายรอบแล้ว ท่านประธาน 
เห็นไหมเวลาเราขับรถไปด่านตรวจ เวลาเขาจะตรวจเรา ถ้าเขาจะหาเรื่องเราเดินรอบคัน  
ไฟท้ายแตกหรือเปล่า มีไฟเบรกไหม กันชนหลุดไหม ท่ีปัดน้ าฝนใช้ได้ไหม หาเรื่องได้ทุกอย่าง 
เช่นเดียวกันครับ ท่านจงใจท่ีจะหาเรื่องเขาใช่หรือไม่ และจงใจในการท่ีจะถ่วงเวลา 
ท้ังไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา (Moderna) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & 
Johnson) ใช่ห รือ ไม่  เพราะท่ านมีอ านาจอยู่ ในมือ เต็มมื อ  ท่ านท าอะไรก็ ได้ครับ  
ท่านอยากจะช้าก็ได้ ท่านอยากจะเร็วก็ได้ ผมขอตั้งข้อสังเกตที่ส าคัญก็คือว่าไฟเซอร์ (Pfizer) 
โมเดอร์นา (Moderna) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) มันคุยยากใช่ไหม 
เจรจายากใช่ไหมท่ีจะต้องมีอะไรตกหล่นใต้โต๊ะกัน ใช่หรือไม่ท่านตอบมา พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๗๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                 สาริศา ๒๘๑/๑ 
 
แล้วท าไมซิโนแวค (Sinovac) อย. อนุมัติ ๒ วันถึงเมืองไทย ท าไมไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา 
(Moderna) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) สปุตนิกวี (Sputnik V) 
ความคืบหน้ามันไม่มีจนถึงทุกวันนี้ แรงจูงใจอะไร ท่ีท าให้ท่านปฏิบัติและจงใจเลือกปฏิบัติ
กับวัคซีน ๒ มาตรฐานเช่นนี้  
  ขอดูราคาครับ ราคาท่ีแตกต่างกันแบบนี้มันจึงกลายเป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญ 
ในการท่ีจะต้องสกัดวัคซีนอื่น ๆ ใช่หรือไม่ท่านประธาน ต้องถาม พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๑๖๒ บาทต่อโดส อันนี้ผมไปเอามาจาก 
มติ ครม. วันท่ี ๒ มีนาคม เป็นค่าวัคซีนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นมติ ครม. ท่ีประชุมกัน 
ในวันนั้นแยกหมด ค่าภาษีเท่าไร ค่าตัววัคซีนเท่าไร ผมหารเฉลี่ยออกมาได้ ๑๖๒ บาทต่อโดส 
ในขณะท่ีไฟเซอร์ (Pfizer) ท่ีเพิ่งซื้อไปเมื่อวันท่ี ๑๗ ท่ี ครม. อนุมัติเมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
ท่ีผ่านมา ตัววัคซีนบวกแวต (VAT) เฉลี่ยออกมาแล้วได้ ๔๒๑ บาทต่อโดส ซิโนแวค (Sinovac) 
วัคซีนขวัญใจของ พลเอก ประยุทธ์ เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ผมเอาตัวเลขจากวันท่ี ๒๗ 
เมษายนนะครับ ส่วนท่านใดจะมากล่าวว่าซื้อ ๘-๙ เหรียญก็ว่ากัน แต่ผมยึดเอาตัวเลข 
ในมติ  ครม. วันท่ี ๒๗ เมษายน หารเฉลี่ยออกมาแล้วคือ ๕๘๐ บาทต่อโดส นี่คือราคา 
ท่ีผ่านมติ ครม. ผมยังไม่ได้พูดถึงโมเดอร์นา (Moderna) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(Johnson & Johnson) หรือสปุตนิก วี (Sputnik V) เพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้น เอา ๓ ตัวนี้
เราจึงเห็นได้ว่าราคาท้ัง ๓ ตัวมันมีความแตกต่างกันมากท้ังราคาและประสิทธิภาพ มีค าถาม
เกิดขึ้นมากมายต่อคนไทยท่ีได้ดูราคาในขณะนี้ว่า ท าไมรัฐบาลจึงกระเหี้ยนกระหือรือ 
หรือเปล่าไม่รู้ ใช้ค านี้ได้ไหมท่านประธาน จงใจท่ีจะต้องสั่งซิโนแวค (Sinovac) ตลอดเวลา
อย่างนั้นหรือ เพราะราคาแบบนี้มันเย้ายวนใจท่านใช่ไหม ไฟเซอร์ (Pfizer) มันไม่เย้ายวนใช่ไหม 
หรือมันคุยกันยาก ไฟเซอร์ (Pfizer) มันหาเงินตกหล่นไม่ได้หรือครับ แอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ไม่เป็นอะไร ถูกครับ ๑๖๒ บาทต่อโดส ผมจึงกล่าวหาท่านว่าท่านจงใจ 
ให้เกิด ๒ มาตรฐานของวัคซีน อันเนื่องมาจากราคามันเป็นสิ่งท่ีเย้ายวนใจท่าน ท่ีท าให้ท่านนั้น 
ตามืดตามัวจนมองไม่เห็นความทุกข์ มองไม่เห็นความตายของประชาชน เพราะราคาแบบนี้
ใช่หรือไม่ ท่ีท าให้บางคนต้องลูบปากเพราะน้ าลายไหลตลอดเวลา พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ท่านตอบมาครับ 
 



  ๕๗๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                 สาริศา ๒๘๑/๒ 
 
  สุดท้ายครับท่านประธาน ผมไม่อาจไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ให้บริหารประเทศชาติอีกต่อไป เพราะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านเป็นคนท่ี 
ไร้ภูมิปัญญา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไร้องค์ความรู้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ไร้จิตส านึกรับผิดชอบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไร้คุณธรรมจริยธรรม ไร้ความสามารถ  
ท่ีจะเป็นผู้น าประเทศ ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินเสียหายอย่างรุนแรงทุกด้าน ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้มเหลวในเรื่องของการควบคุม  
การระบาดของโควิด (COVID) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของ
การจัดหาวัคซีน หากปล่อยให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไป ประชาชนจะต้องทนทุกข์ทรมาน
จากโรคและการด ารงชีวิต บ้านเมืองจะไร้ซึ่งความสงบร่มเย็น อันจะน ามาซึ่งความหายนะ  
ของประเทศชาติอย่างแท้จริง ตามท่ีมีคนกล่าวกันว่าผู้น าโง่เราจะตายกันหมด เพราะคนโง่  
คือภัยอันตรายร้ายแรงเมื่อกลายเป็นผู้มีอ านาจ ผมจึงไม่อาจไว้วางใจให้ท่านบริหารราชการ
แผ่นดินอีกต่อไป ผมไม่ไว้วางใจท่าน กราบขอบพระคุณครับท่านประธาน  
 

- ๑๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๗๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๒๘๒/๑ 
 
  (การประชุมด าเนินมาถึ งตอนนี้  นายสุชาติ  ตัน เจริญ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไปเชิญ 
พลต ารวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี ๒๐ นาที ตามด้วยท่านประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ๔๐ นาที  
เชิญครับ 
  พลต ารวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน
ท่ีเคารพ กระผม พลต ารวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย  
ท่านประธานครับ วันนี้ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยเจาะจงไปท่ีท่าน 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและในฐานะประธานคณะกรรมการ
ข้าราชการต ารวจ ท่านประธานครับ มีคนพูดถึงท่าน พลเอก ประยุทธ์ กับโควิด (COVID)  
มา ๒ วัน วันนี้ต้องจะขออนุญาตพูดถึงท่าน พลเอก ประยุทธ์ กับต ารวจหน่อย เพราะว่า
ต ารวจนี้ก็ชอกช้ าเจ็บปวดจากการบริหารงาน ในฐานะของหัวหน้ารัฐบาลและในฐานะของ
ประธาน ก.ตร. มา ๗ ปีเต็ม ๆ ท่านประธานครับ องค์กรต ารวจเป็นองค์กรท่ีใหญ่มีอ านาจ 
มีหน้าท่ี มีผลต่อความเป็นอยู่ ต่อความสงบเรียบร้อย ต่อความสงบสุขของประชาชน 
ประเด็นท่ีผมจะอภิปรายท่าน พลเอก ประยุทธ์ ในวันนี้ใน ๓ ประเด็น ก็คือการบริหารงาน 
ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในฐานะประธาน ก.ตร. ล้มเหลวและปล่อยปละเลยให้มี 
การทุจริตการเลือกตั้ง มีการแต่งตั้งพวกพ้องไปด ารงต าแหน่งต่าง ๆ เพื่อจะสืบทอดอ านาจ
ทางการเมือง ใช้ค าสั่งของ คสช. มายุบแท่งพนักงานสอบสวน ท าให้พนักงานสอบสวน  
ท้ังผู้ใหญ่ ผู้น้อยฆ่าตัวตายกันถึงเกือบ ๒๐ คน และประเด็นท่ี ๓ การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน ปล่อยปละละเลยให้กองร้อยควบคุมฝูงชนน ากระสุนยาง น าแก๊สน้ าตา 
ไปไล่ยิงประชาชนผู้ชุมนุมประท้วงขับไล่ท่านโดยขัดกับหลักสากล ท่านประธานครับ 
ท่าน พลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีมา ๗ ปี ในรัฐบาล คสช. ๕ ปี ในรัฐบาลเลือกตั้ง ๒ ปี 
รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับ เมื่อวานท่านเสรีพิศุทธ์หัวหน้าผมก็พูดถึง
เรื่องนี้ด้วยว่า ในรัฐธรรมนูญจะต้องปฏิรูปต ารวจให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี ถึงวันนี้ ๓ ปีครึ่ง 
ยังไม่จบเลย กฎหมายปฏิรูปต ารวจ หรือ พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติเพิ่งเข้า เพิ่งผ่านสภาวาระ ๑ ไป 
ไปอภิปราย ไปปรับปรุงแก้ไขกันอยู่ ผมเป็นกรรมาธิการคนหนึ่ง ไปไม่ถึงไหนเลยครับ  



  ๕๗๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๒๘๒/๒ 
 
๑๗๒ มาตรา ไปได้แค่ ๑๕-๑๖ มาตราเท่านั้นเอง ผมอยากเรียนท่านประธานว่าคนถามกัน 
มากมาย เพื่อนข้าราชการต ารวจก็ถามว่าดึงไว้ท าไม ท าไมต้องดึงไว้ด้วย ดึงไว้ท าไม  
ท้ัง ๆ ท่ีประกาศว่าจะปฏิรูปต ารวจให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว มีการตั้งคณะกรรมการมา ๒ คณะ  
ผมเป็นกรรมาธิการการต ารวจด้วย คณะกรรมาธิการการต ารวจถูกเชิญไปร่วมประชุมกับ
คณะยกร่าง พ.ร.บ. ต ารวจหรือปฏิรูปต ารวจกับท่านอาจารย์มีชัย ผมถามท่านอาจารย์มีชัยว่า 
ถ้าตราบใดท่ีประธานคณะกรรมการต ารวจ หรือประธาน ก.ตร. เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมาจาก 
การเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีมาจากทหาร มาจาก คสช. อะไรก็แล้วแต่ มันจะปฏิรูปได้หรือครับ 
เพราะว่าทุกคนก็อยากเข้ามาควบคุม มาก ากับดูแล มาแสวงหาต ารวจท้ังทางตรง ทางอ้อม 
ท้ังทางการเมือง ไม่คิดท่ีจะปฏิรูปอย่างแท้จริง ------------------------------------------------------ 
 

- ๒๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๗๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๘๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นการท่ีท่าน พลเอก ประยุทธ์ เข้ามามันก็ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย  
เมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดถึง ๓ ประเด็น ใน ๓ ประเด็นนี้มันจะมีค าสั่ง คสช. ซึ่งมีอยู่ ๓ ค าสั่ง 
ท่ีเป็นผลโดยตรงเลยกับการเข้ามาควบคุมส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก็เป็นรังสีอ ามหิตท่ียัง
แผ่ซ่านอยู่กระท่ังทุกวันนี้ ค าสั่ง คสช. มีท้ังหมด ๔๕๖ ฉบับ สิ้นผลไปแล้ว ๒๐๐ กว่าฉบับ 
แต่ ๓ ฉบับนี้ เป็นค าสั่ง คสช. ท่ีมีผลกระทบต่อเพื่อนต ารวจ มีผลกระทบไปถึงประชาชน
อย่างยาวนานในปี ๒๕๕๙ บางค าสั่งก็ปี ๒๕๖๐ บางค าสั่งก็ปี ๒๕๖๑ ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่  
เมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงค าสั่งท่ีเข้ามาควบคุมดูแลต ารวจ  
  ค าสั่งแรก ก็คือค าสั่งท่ีรวบอ านาจการแต่งตั้งมาอยู่ท่ีผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติเพียงผู้เดียว หมายถึงแต่งตั้งท่ัวประเทศในทุกระดับ ท่านประธานครับ ในช่วงรัฐบาล 
คสช. มีการทุจริตกันอย่างมโหฬาร จนในท่ีสุดท่าน พลเอก ประยุทธ์คงจะรู้เห็น คงจะอะไร
ต่าง ๆ ก็เลยเรียก ก็เลยเอาต าแหน่งประธาน ก.ตร. มาก ากับดูแลด้วยตัวเอง แต่ก็ยังมีครับ 
ไม่ใช่ไม่มี แต่ก็อาจจะแนบเนียนขึ้นกว่าเดิม การรวบอ านาจก่อให้เกิดการทุจริต มีอ านาจมาก
การทุจริตยิ่งสูง ทุจริตท้ังในเรื่องของผลประโยชน์ ในเรื่องของเงินทอง ในเรื่องของอ านาจ
ทางการเมือง ท่านประธานครับ เรื่องท่ีผมจะเล่าต่อไปนี้ผมไม่ทราบว่าผมควรจะพูดหรือไม่ 
เพราะมันเป็นความเลวร้ายในสภาแห่งนี้ ซึ่งผมก็เป็นสมาชิกอยู่คนหนึ่งด้วย ความเลวร้ายนี้ 
ก็คือว่ามีการแจกจ่ายต าแหน่งต่าง ๆ ของใครก็ไม่รู้ ก็ของผู้มีอ านาจไปให้รัฐมนตรี ช่วงนี้ 
เป็นช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีท่านนั้นเขาเอาต าแหน่งสารวัตรมาแลกกับมือของ  
ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน คุณโหวตให้ผมด้วยนะ แล้วผมจะให้ต าแหน่ง ส.ส. คุณต าแหน่งหนึ่ง  
ขออภัยครับ ผมจะให้ต าแหน่งสารวัตรคุณต าแหน่งหนึ่ง นี่มันมีด้วยหรือครับ ผมไม่เคยได้ยิน
มาก่อนเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นความเลวร้ายในเรื่องของการแต่งตั้ง ก็ใครจะเอาต าแหน่ง
เหล่านี้ไปแจกละครับ นอกจากผู้มีอ านาจใน ก.ตร.  
  อีกเรื่องหนึ่ง ก็คือเรื่องผมไปควบคุมไปดูแลการเลือกตั้งท่ีล าปาง ปรากฏว่า 
ผมไปดูท่ีอ าเภอเสริมงาม สารวัตรสืบอ าเภอเสริมงามไปตรวจพื้นท่ีไปเจอชายหนุ่มผมเกรียน 
๒ คนขับรถปิกอัป (Pickup) มา แล้วมีกล่องอยู่ข้างหลัง ตรวจค้นปรากฏว่าพบเงิน ยังไม่ทัน
ท่ีจะด าเนินการต่ออะไร ชาย ๒ คนนั้นก็โทรศัพท์ไปหา ผมขออนุญาตรายงานนายหน่อย  
แค่นาทีเดียวเท่านั้นเอง สารวัตรสืบนั้นถูกผู้ก ากับเรียกกลับไปท่ีโรงพัก แล้วคนท่ีคอยอยู่ก็คือ
ผู้การล าปางขณะนั้น ประโยคแรกท่ีผู้การล าปางพูดกับสารวัตรสืบก็คือว่า เฮ้ยลื้อจะขัดขวาง 



  ๕๘๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๘๓/๒ 
 
การซื้อเสียงเลือกตั้งหรือ มันไม่ผิดครับ เฮ้ยลื้อจะขัดขวางการซื้อเสีย งการเลือกตั้งหรือ  
อันนี้ก็เป็นท่ีชัดเจนเลย พอสืบสาวไปคนนี้ก็คือมาจากคนท่ีแวดล้อมผู้มีอ านาจ แวดล้อมคนท่ี 
เป็นบริวารของท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเอง ------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๘๔/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๘๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๘๔/๑ 
 
ท่านประธานครับ ค าสั่ง คสช. ท่ีมีผลต่อข้าราชการต ารวจค าสั่งนั้น ก็คือค าสั่งท่ียุบแท่ง 
พนักงานสอบสวน อันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมาก เพราะผมก็เคยอภิปรายเคยยืนญัตติในสภา 
เคยพูดเรื่องนี้มารอบหนึ่งแล้ว แก้ค าสั่งมีผลบังคับ พันต ารวจโท จันทร์ก็ฆ่าตัวตาย  
ท่านหัวหน้าของผมท่านเสรีพิศุทธิ์เคยให้สัมภาษณ์ว่า มันเป็นการฆาตกรรมโดยผู้มีอ านาจ
หรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยตัวเอง ด้วยความคับแค้น ถูกบีบคั้น วันนี้ก็ยังเป็นท่ีสงสัยอยู่ 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็น เป็นปัญหาท่ีหมักหมมอะไรกันมายาวนาน เรื่องการยุบแท่ง 
พนักงานสอบสวน ปัญหามีเกิดในทุกระดับครับท่านประธาน ระดับรองสารวัตรคนท่ี
สอบสวนไม่เป็น มีแค่วุฒิกฎหมายก็ถูกจับยัดเข้าไป เพราะว่าพอยุบแท่งปั๊บเขาก็จะ  
ขาดอนาคตประเมินไม่ได้ การเล่ือนต าแหน่งก็ต้องวิ่งเต้น ต้องซื้อ ต้องใช้เส้นสาย คนท างาน 
ก็ไปไม่เป็น ต าแหน่งสารวัตรสูงขึ้นมาอีก นี่ต้องรับผิดชอบคดีอุกฉกรรจ์ ก็เหมือนกันครับ  
ไม่มีเส้นก็ถูกจับยัดเข้ามา มาจากจราจร มาจาก ป มาจากสืบอะไรต่าง ๆ แล้วก็เอาต าแหน่ง
ท่ีสบาย ๆ มีเงิน มีทอง มีผลประโยชน์เหล่านั้น เอาไปให้พรรคพวกตัวเองและคนท่ีจ่ายเงิน
จ่ายทอง จริง ๆ แล้วเรื่องนี้มันก็พัฒนามา ๒๐ ปีแล้ว เรื่องของการสร้างมืออาชีพ  
สร้างอนาคต สร้างความหวังให้กับเพื่อนต ารวจ มีมา ๒๐ ปีแล้วอยู่ดี ๆ ก็มายกเลิก มายุบ
โดยท่ีไม่มีการศึกษา ไม่มีการท าประชาพิจารณ์ ไม่มีการท าอะไรเลยครับ ๒๐ ปีให้เวลา 
ผมอาจจะคิดว่า ๒ นาที ใช้เวลา ๒ นาทีในการท่ีท่านตวัดลายเซ็น เซ็นฉึบไป ในทุกอย่าง
สลายทันทีเลย แล้วปัญหาต่าง ๆ ก็ตามมา เดี๋ยวผมได้เรียนนะครับ ระดับรองผู้ก ากับเอง 
ก็ต้องบริหารงานสอบสวน พออาวุโสปุ๊บย้ายเข้ามา ถูกจับยัดเข้ามาก็บริหารงานไม่ได้ 
เพราะว่ายิ่งเป็นพนักงานสอบสวนยิ่งต้องมีความรู้  เพราะต้องตรวจส านวนต้องดูต้องให้
ค าแนะน าอะไรต่าง ๆ กับน้อง ๆ ผู้ใต้บังคับบัญชา อันนี้ก็เป็นเรื่องท่ีเลวร้ายท่ีสุด  แล้วก็ 
ยังไม่จบด้วย ในการปฏิรูปต ารวจใน พ.ร.บ. ต ารวจเอง พูดถึงเรื่องของงานสอบสวนไว้น้อยมาก 
ชุดของท่านอาจารย์มีชัยในยกร่างนี้ ยกร่างเป็น ๒ ฉบับ ฉบับแรกก็คือ พ.ร.บ. ต ารวจ  
ฉบับท่ี ๒ คือ พ.ร.บ. สอบสวน แต่ก็ไม่ผ่าน ครม. ไม่ส่งเข้ามาในสภาแห่งนี้ ขออนุญาตครับ  
โสตทัศนูปกรณ์ขึ้นภาพนิดหนึ่ง ท่ีผ่านไม่เป็นอะไรครับ โอเค (OK) เดี๋ยวช่วงท่ีผมพูดช่วย 
เปิดคลิป (Clip) ด้วยนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 



  ๕๘๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๘๔/๒ 
 
  พลต ารวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมมีเวลานิดเดียว 
อันนี้ก็เป็นเรื่องท่ีจะน าเรียนว่าเป็นอะไรท่ีเพื่อนต ารวจรับไม่ได้จริง ๆ แล้วจะก่อความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย  
  ประเด็นท่ี ๓ เรื่องการละเมิดสิทธิ การละเมิดรัฐธรรมนูญ การละเมิดสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานของผู้ชุมนุมประท้วง เมื่อวานท่าน พลต ารวจตรี สุพิศาล เพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกล 
พูดเรื่องนี้ไปเยอะมาก ผมเองก็จะไม่พูดซ้ านะครับ แต่ผมอยากให้คลิป (Clip) เดี๋ยวผมจะ
ขยายความเรื่องคลิป (Clip) นิดหนึ่ง ไปตรงคลิปเลยครับ เพื่อนสมาชิกก็ชมภาพไปด้วย  
แล้วก็ฟังผมพูดไปด้วยก็แล้วกันนะครับ ก็จะได้ไม่เสียเวลาผมด้วย ท่านประธานครับ ผมดูนี้ 
ผมก็สงสัยว่านี่มันเป็นฝีของต ารวจหรือฝีมือของใคร เพราะว่าผมเคยฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน 
เคยควบคุม เคยพากองร้อยควบคุมฝูงชนลงสนามปฏิบัติหน้าท่ี ผมคิดว่ากองร้อยควบคุมฝูงชน 
มันไม่น่าจะท าอย่างนี้ ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๘๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๘๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๘๕/๑ 

 
ท่านดูในภาพสิครับ มีการทุบตี มีการใช้กระสุนยางไล่ยิงด้วยครับ นี่ผมคิดว่านี่มันฝีมือ 
ของต ารวจหรือนี่ ผมสงสัยครับ ไม่ใช่ผมสงสัยคนเดียว คนท่ีอยู่ในโลกโซเชียล (Social)  
ก็สงสัย เขาก็ไปสืบเสาะมาว่ามันเป็นต ารวจจริง ๆ หรือว่ามันเป็นใครกันแน่  
  ต่อไปท่ีภาพต่อจากนี้ผมก็เบลอ (Blur) แล้วนะครับ ว่านักสืบโซเชียล (Social) 
ไปตามมาว่าคนเหล่านี้เป็นใคร เปิดไปเรื่อย ๆ จนถึงภาพสุดท้ายเลย ว่าใครท่ีมาแต่งชุด
กองร้อยควบคุมฝูงชนแล้วมาปฏิบัติหน้าท่ี เป็นใครก็คงพอคาดเดาได้ แต่ว่าผมถามว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรี หรือ ผบ.ตร. ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไร ถ้าเป็นต ารวจ  
ก็ต้องด าเนินการ เป็นต ารวจจริง ๆ นะครับ เพราะลักษณะอย่างนี้มันก็จะเข้าข่ายร่วมกัน  
ท าร้ายร่างกาย ร่วมกันพยายามฆ่า มันเกินกว่าเหตุ มันขัดหลักสากลแน่นอน แต่ถ้าเป็น 
หน่วยอื่น เป็นใครก็ต้องหาค าตอบมาให้ประชาชนให้หายสงสัยให้ได้ นี่ก็เป็นสิ่งท่ีผมจะ  
น าเรียนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับท่านประธาน  
  ท่านประธานครับ มี ผบ.ตร. ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าต าแหน่งกับต านานนั้น 
ต่างกัน ต าแหน่ งมาแล้วก็ ไป แต่ต านานจะอยู่ตลอดไป ผมก็ฝากเรียนไปถึงท่าน
นายกรัฐมนตรีด้วยว่าต าแหน่งมาแล้วก็ไป แต่ต านานนั้นจะอยู่ตลอดไป ท่านจะถูกจดจ า
ตลอดไป ว่าท่านได้ท าดี ท าชั่ว ท าประโยชน์ให้ประเทศชาติ หรือสร้างความเลวร้ายให้เกิดขึ้น
อย่างไร จากเร่ืองต่าง ๆ ท่ีผมได้อภิปรายมาท้ัง ๓ ประเด็นนี้ ผมก็ไม่สามารถจะไว้วางใจท่าน
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ ขอภาพสุดท้ายนิดหนึ่งครับ ขออนุญาตจบด้วยปราชญ์ในเร่ือง
ของสามก๊กครับ คนป่วยท่ีเป็นอันตรายที่สุด คือคนป่วยท่ีมีอ านาจปกครองบ้านเมือง ผู้น ามัก
คิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษ มีอ านาจพิเศษ และที่เลวร้ายท่ีสุดคือหลงเชื่อตัวเองด้วยขอบคุณมาก
ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ๔๐ นาที ตามด้วยนางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา  
๒๐ นาที แล้วก็ท่านจิรายุ ห่วงทรัพย์ ๕๐ นาที เชิญท่านประเดิมชัยครับ  
  นายประเดิมชัย  บุญช่ วยเหลือ  (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต ๕ ดินแดง ห้วยขวาง พรรคเพื่อไทย  
ขออนุญาตท่านประธานในการท่ีจะได้อภิปรายสนับสนุนในญัตติท่ีพวกเราฝ่ายค้านได้เสนอ 



  ๕๘๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๘๕/๒ 
 
ต่อประธานสภา ในการท่ีจะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ  พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีอีก ๖ ท่าน ในครั้งนี้ ท่านประธานครับ ประเทศชาติบ้านเมือง
ของเรามีผู้น าท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาแล้วอย่างน้อย ๗ ปี เปรียบเสมือน 
ปลา ๒ น้ า ท่ีอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ ในยุคแรกช่วงแรกท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีจากการ
ปฏิวัติรัฐประหารยึดอ านาจมาจากรัฐบาลของพี่น้องประชาชนท่ีมาจากการเลือกตั้ง หลังจากนั้น 
ท่านก็ได้มาเขียนกฎหมาย เขียนกติกาท่ีเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ  ฉบับปี ๒๕๖๐  
เพื่อวางกติกาในการท่ีจะท าให้ท่านนั้นสามารถสืบทอดอ านาจได้ โดยการเขียนให้มี ส.ว. 
๒๕๐ คน ให้มีสิทธิในการท่ีจะยกมือสนับสนุนเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านประธานครับ ผมถึง
บอกว่าเป็นปลา ๒ น้ า ท่านวางกติกาไว้เพื่อสืบทอดอ านาจในการท่ีจะล้างความผิดให้กับ
ตั ว เอ ง ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๘๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๘๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๘๖/๑ 
 
แต่ ๗ ปี ของการบริหารงานภายใต้คนท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านประธาน 
คงทราบดีครับว่าปัญหาความทุกข์ยาก ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีเกิดขึ้ น 
อยู่ตลอดเวลา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอย่างมากมาย 
ภายใต้การบริหารงานในช่วงยุครัฐบาลของท่าน ท่านเป็นผู้น าท่ีขาดวุฒิภาวะในการน า 
ในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง ถึงแม้ว่าจะมีการเขียนกติกาว่าประเทศชาติจะต้องมีการ
ปฏิรูป โดยเขียนเป็นแผนปฏิรูปไว้ในกรอบ ๒๐ ปี ท่ีจะต้องปฏิรูปประเทศของเรา  
ท่านประธานครับ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ท่านประธานก็เห็นดีอยู่แล้วนะครับว่า แนวทาง 
ในการปฏิรูปไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลย ในองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถท่ีจะท าให้
เกิดความเชื่อมั่นในมวลหมู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยได้ จากคนท่ีท าผิดกลายเป็นท าถูก  
คนท่ีท าถูกกลายเป็นท าผิด มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ท่านประธานครับ  
มันน ามาซึ่ งการไม่ เชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน และรวมท้ังในสถานการณ์ปัจจุบัน 
จวบจนกระท่ังมาถึงวันนี้ ท่ีพวกเรา ในฐานะท่ีเป็นฝ่ายตรวจสอบการท างานของรัฐบาล  
ในฐานะท่ีเป็นฝ่ายค้าน พวกเราทนดูไม่ได้ ท่ีเรามีผู้น าประเทศท่ีสร้ างความทุกข์ยาก  
สร้างความล าบากให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายในขณะนี้  ท้ังในเรื่องของ
สถานการณ์เรื่องของโรคระบาด โดยเฉพาะในเรื่องของโควิด  ๑๙ (COVID-19) ท่ีระบาด
อย่างรุนแรง จนน าไปสู่การบาดเจ็บล้มตายเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนกันท่ัวทุกหัวระแหง 
พูดง่าย ๆ ว่ากระจายไปทุกจังหวัดท่ัวประเทศไทยในขณะนี้  ผมเองเป็น ส.ส. กทม.  
มีผู้ท่ีพบผู้ท่ีป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ (COVID-19) มากท่ีสุดในประเทศไทย จนถึงวันนี้ในทุกวัน
สถิติของผู้ท่ีป่วยเป็นโควิด ๑๙ (COVID-19) ใน กทม.ก็ยังมีให้เห็นอย่างมากมายทุกวัน  
แต่กระบวนการในการบริหารจัดการเรื่องของโควิด ๑๙ (COVID-19) ของรัฐบาล เมื่อวานนี้
ผมนั่งฟังจนกระท่ังอยู่ถึงประมาณเกือบเท่ียงคืน ท่านประธานครับ ฟังเพื่อนสมาชิก 
ได้อภิปรายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของโควิด  ๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่เรื่องของ 
การบริหารจัดการในเรื่องการตรวจ การรักษาท้ังในส่วนของการรักษาตัวอยู่ท่ีบ้านท่ีเรียกว่า
โฮมไอโซเลชั่น (Home Isolation) หรือว่าการรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาล ----------------------- 
 

- ๒๘๗/๑ 
 



  ๕๘๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๘๗/๑ 
 
และรวมท้ังในเรื่องของการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉีดวัคซีนเรื่องของโควิด (COVID) 
สมาชิกได้ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงอย่างมากมายท่ีปรากฏอยู่ในขณะนี้ และผมเชื่อว่าพี่น้อง
ประชาชนท่ีฟังอยู่ทางบ้านและคิดตามก็คงจะถึงบางอ้อ ว่าสิ่งท่ีฝ่ายค้านทุกท่านได้ลุกขึ้นมา 
อภิปรายในข้อบกพร่อง ในข้อผิดพลาดในการบริหารงานท่ีล้มเหลวภายใต้การน าของ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด ๑๙ (COVID-19) 
เป็นอย่างไร อันนั้นผมคงไม่ต้องไปพูดถึง  
  แต่ผมขออนุญาตท่านประธานในการท่ีจะได้น าท่านประธานไปสู่ประเด็น 
ท่ีผมคิดว่ามันอยู่ภายใต้จิตส านึกของคนท่ีเป็นผู้น า คนท่ีเป็นผู้น าท่ีถูกปลูกฝังมาอย่างไร 
ในระยะเวลาอันยาวนาน ผมคิดว่าจิตส านึกของเขาคงเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นผมไม่แปลกใจเลย 
ว่าท าไมทางฝ่ายค้านถึงได้เสนอญัตติ ท่ีบอกว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าท่ีโอหังและคลั่งอ านาจ ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๑ ครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ  
จากการโอหังคลั่งอ านาจ น าไปสู่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่ีบาดเจ็บล้มตาย 
โดยท่ีผู้น าไม่เคยสนใจเลย ท่านประธานครับ จากเหตุการณ์คลัสเตอร์ (Cluster) ทองหล่อ  
จนกระท่ังมาถึงวันนี้ ท่านประธานเคยเห็นผู้น าท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีเป็น
นายกรัฐมนตรีเคยออกไปดูแล เคยออกไปสนใจในปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง  
ในทุกเรื่องหรือไม่ ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของโรคระบาด คือโควิด ๑๙ (COVID-19) ซึ่งผมคิดว่า
ท่านคงกลัวตายครับ ถึงไม่กล้าที่จะออกไปเย่ียม ไปพบ ไปให้ก าลังใจส าหรับพี่น้องประชาชน 
คนท่ีป่วยท้ังประเทศ ต่างกับผู้น าในนานาอารยประเทศท่ีพวกเราทราบกันดี เขาเป็นผู้น า 
ท่ีสมกับค าว่า ผู้น าอย่างแท้จริง ยกตัวอย่าง นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ นายกรัฐมนตรี
ประเทศอังกฤษคนในอังกฤษเจ็บป่วยล้มตายด้วยโควิด (COVID) มากมายมาก่อนประเทศไทย 
ผู้น าของเขาออกไปพบ ออกไปดูความเดือดร้อนของประชาชนของเขา จนกระท่ังเจ็บป่วย 
ติดเชื้อโควิด (COVID) แล้วรักษาหายหายไม่รู้กี่รอบ แต่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่ีชื่อ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับกลายเป็นว่าไม่เคยออกไปไหน ประชุมก็ประชุมผ่านทาง  
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) หรือว่าประชุมผ่านซูม (Zoom) แม้แต่คนท่ีอยู่
รอบข้างท่านท่ีร่วมลงหอลงเรือล าเดียวกันท่ีเป็นคณะรัฐมนตรี ท่านยังไม่กล้าเชิญมาประชุม 



  ๕๘๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๘๗/๒ 
 
เพื่อท่ีจะระดมความคิดในการท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง
ประชาชนแบบตาต่อตาแบบให้เห็นหน้ากันเลย แล้วอย่างนี้ท่านประธานลองคิดดูสิครับว่า 
คนท่ีเขาอยากท่ีจะแสดงความคิดเห็น ในการท่ีจะเสนอให้ท่านน าไปสู่การไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เขาจะเสนอความคิดเห็นได้อย่างครบถ้วนและรอบคอบ  
หรือไม่ อย่างไร เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนั้น ท่านคิดว่าเรื่องของโรคระบาดเอาไม่อยู่ ท่านก็ใช้ 
กลไกตามท่ีท่านแต่งตั้งมา โดยการรวบอ านาจไปไว้อยู่ท่ีตัวของท่าน ตั้งเป็นศูนย์บริหารงาน 
ภายใต้การก ากับดูแลของท่าน ท่ีเรียกว่า ศบค. สรุปว่าให้มีการล็อกดาวน์ (Lockdown)  
หรือว่าปิดจังหวัดในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดรุนแรง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

- ๒๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๘๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๘๘/๑ 
 
ท่านประธานครับ จากการท่ีท่านได้ตัดสินใจในการท่ีจะใช้วิธีการในการหยุดยั้งเรื่องของ  
การระบาดของโรค หลังจากท่ีท่านได้เปิดโอกาสให้โรคระบาดแพร่ไปก่อนหน้านี้แล้ว  
ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ท่ีปล่อยให้คนกลับบ้าน ซึ่งวันนั้นมีผู้คนทักท้วงมากมาย 
ว่าถ้าท าอย่างนั้นมันจะท าให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด  ๑๙ (COVID-19) ไปท่ัว 
ท้ังประเทศ ต่อเมื่อท่านล็อกดาวน์ (Lockdown) ท่านก็เปิดโอกาสให้คนต่างจังหวัดเดินทาง
กลับไปจังหวัดของตัวเอง ซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีพี่น้องประชาชนคนต่างจังหวัดเขามีความจ าเป็น 
ท่ีจะต้องเดินทางกลับไปภูมิล าเนา เพราะว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพฯ ทุกคนก็จะอดตาย เพราะว่า
ประกาศให้ปิดสถานประกอบการต่าง ๆ ท้ังอาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจขนาดเล็ก  
เอสเอ็มอี (SMEs) มากมาย การก่อสร้างถูกสั่งให้หยุด ทุกคนก็ต้องกลับไปบ้าน เพราะว่าถ้า
อยู่กรุงเทพฯ ไม่มีกินแน่นอน ก็กลายเป็นว่าต้องเอาเชื้อกลับไประบาดในจังหวัดของตัวเอง  
ท่านประธานครับ นี่คือมูลเหตุท่ีท าให้เกิดการผิดพลาด เกิดการล้มเหลวในการแพร่ระบาด  
ของโควิด ๑๙ (COVID-19) จากเหตุการณ์ดังกล่าว ท่านประธานครับ มันก็เปรียบเสมือน 
ไฟสุมขอนท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้านี้มีเพื่อนพ้องน้องพี่มากมายได้ออกมา
เรียกร้อง เพื่อต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย เพราะว่าเขาเหล่านั้นเห็นว่า
ถ้าปล่อยให้ประเทศไทยของเราอยู่ภายใต้การน าของคนท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
บริหารราชการแผ่นดินต่อไป ประเทศชาติและประชาชนเดือดร้อนแน่ จึงท าให้ผู้คนมากมาย 
หลากหลายกลุ่มได้มารวมตัวกัน ในการแสดงออกถึงการเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลาออกหรือว่ายุบสภา  
  จวบจนกระท่ังปัจจุบันนี้ ท่านประธาน ก็ยังเห็นว่ายังมีพี่น้องประชาชน 
เกือบทุกจังหวัดได้ออกมารวมตัวในการเรียกร้อง ท้ัง ๆ ท่ีเขาจะต้องเสี่ยงโควิด (COVID) 
เสี่ยงการท าผิด พ.ร.บ. การชุมนุมท่ีอาจจะน าไปสู่การเสี่ยงคุก เสี่ยงตะราง รวมท้ังเสี่ยงความตาย 
ท่ีอาจจะต้องมาติดเชื้อโควิด (COVID) กลับไป หรือว่าเสี่ยงความตายในเรื่องของการท่ีจะต้อง 
ถูกควบคุมโดยใช้วิธีการปราบปราม ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๘๙/๑ 
 
 



  ๕๘๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๘๙/๑ 
 
อีกสักครู่ผมจะได้น าให้ท่านประธานได้ เห็นว่า ความตายท่ีเกิดขึ้นจากการปราบปรามนี้ 
นอกจากในเรื่องท่ีเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าท่ี ยังมีวิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีของบ้านเรา 
ถนัดในการใช้รูปแบบท่ีไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ผมขออนุญาตท่านประธานในการท่ีจะ 
ได้น าท่านประธานไปดูประมวลเหตุการณ์ในเรื่องของการควบคุมการชุมนุมของเพื่อนพ้อง
น้องพี่ของคนไทยท่ีออกมาเรียกร้องให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลาออก ขออนุญาต 
เปิดวิดีโอครับ  
  ท่านประธานครับ อันนี้ เป็นประมวลเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นท่ีรัฐบาลของ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้ก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีกินเงินเดือนภาษีของพี่น้องประชาชน 
ไปดูแลเพื่อท่ีจะปกป้องคุ้มครองให้ตัวเอง ได้มีอ านาจอยู่ในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยท่ี  
ไม่ได้ค านึงถึงรูปแบบและวิธีการว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะใช้วิธีการอย่างไรในการท่ีไปควบคุม  
ฝูงชนท่ีออกมาแสดงการเรียกร้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญภายใต้สิทธิเสรีภาพ ท่ีทุกคน 
ทนไม่ได้ ทุกคนบอกว่าถ้าอยู่อย่างนี้  อยู่ต่อไปวันข้างหน้าลูกหลานเดือดร้อน รวมท้ัง 
วันต่อ ๆ ไปพวกเราไม่รู้จะอยู่กันอย่างไร การท ามาหากินเศรษฐกิจฝืดเคืองเดือดร้อน 
ไปทุกหย่อมหญ้า แต่เจ้าหน้าท่ีท่ีไปควบคุมฝูงชนไม่ได้ค านึงเลยแม้แต่นิดว่าพวกเขาเหล่านั้น 
ก็คือพี่น้องคนไทยของเราท่ีเขาต้องการมาแสดงออกถึงสิทธิอันชอบธรรม ในการท่ีจะได้
เรียกร้องให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลาออก การใช้วิธีการอย่างป่าเถื่อนทุกรูปแบบ  
ท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ใช้ท า นี่คือเหตุการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ใช้วิธีการในการยิงเข้าไปในชุมชน ผมเป็น
ผู้แทนของเขตดินแดง เขตดินแดงมีแฟลตมากมาย เจ้าหน้าท่ียิงท้ังกระสุนยาง ยิงท้ัง 
แก๊สน้ าตาเข้าไปในอาคารที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชนคนดินแดงเกือบทุกเย็น โดยท่ีไม่ได้ 
ยึดหลักมาตรฐานสากลในวิธีการคุมฝูงชนท่ีนานาอารยประเทศเขาใช้กัน แต่เจ้าหน้าท่ีเหล่านี้ 
ใช้ความรู้สึกในการกระท าของตัวเอง แม้แต่พี่น้องคนท่ีอยู่บนแฟลตออกมายืนดูอยู่ 
บนเหตุการณ์ เจ้าหน้าท่ีกลับฉายท่ีเรียกว่าแสงเลเซอร์ (Laser) ขึ้นไป แล้วเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอาวุธ
ก็ยิงสวนขึ้นไปบนแฟลต ท าให้พี่น้องท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมท่ีมาเรียกร้องมาชุมนุมต้องได้รับ
บาดเจ็บ ถามว่าจนถึงทุกวันนี้นายกรัฐมนตรีเองยังไม่เคยออกมาพูดหรือว่าปริปาก ออกมา
จากปากตัวเองแม้แต่ค าเดียว ว่าจะรับผิดชอบอย่างไรกับการกระท าภายใต้ลูกน้องของตัวเอง 
ท่ีปล่อยให้มีการไปสลายการชุมนุม อย่างท่ีผมได้น าเรียนให้ท่านประธานได้เห็นไปเมื่อสักครู่
จนกระท่ังทุกวันนี้ ท่านประธานครับ ก็ยังมีการใช้ก าลังเจ้าหน้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตดินแดง 



  ๕๙๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๘๙/๒ 
 
อย่างมากมาย ท้ังท่ีอยู่บริเวณถนนจตุรทิศ ท้ังท่ีอยู่บริเวณถนนประชาสงเคราะห์ โดยเฉพาะ
ปากซอยประชาสงเคราะห์ซอย ๕ สี่โมงเย็นเป็นต้นไปมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจมายืนเต็มไปหมด 
ตรวจค้นรถทุกคันท่ีวิ่งผ่านไปผ่านมา โดยเฉพาะเยาวชน คนหนุ่มสาว วัยรุ่น ถ้ายิ่งขับขี่
มอเตอร์ไซค์ ทุกคนจะต้องถูกเรียกตรวจค้นและถ่ายรูป ------------------------------------------- 
 

- ๒๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๙๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๒๙๐/๑ 
 
ท่านประธานครับ ในเวลาตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นเวลาท่ีทุกคนจะต้องเดินทางกลับเข้าบ้าน 
เพราะว่าเขตดินแดง เขตห้วยขวาง โดยเฉพาะเขตดินแดงมีคนอาศัยอยู่ท้ังในทะเบียนราษฎร์ 
และผู้ ท่ีพักอาศัยท่ีมาเช่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน เป็นชุมชนคนหนาแน่น  
เขต ๑ ของกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ีก็ไม่ได้สนใจใยดี เพราะว่ามีผู้ใหญ่สั่งการบอกว่า 
อย่าให้เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น อย่าให้กระเทือนไปถึง  
  ในพื้นท่ีภาพท่ีเห็นอยู่บนจอ ในบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต จะมีหน่วยงานทหาร 
ท่ีเรียกว่ากรมทหารราบท่ี ๑ รอ. ด้านหนึ่งติดถนนวิภาวดีรังสิต ด้านหนึ่งติดถนนพหลโยธิน  
ท่านประธานครับ จริง ๆ กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องต้องการท่ีจะไปแสดงออกในการท่ีจะได้
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุบสภาหรือลาออก ท่ีบริเวณหน้าบ้านพักนายกรัฐมนตรีท่ีอยู่ 
ในกรมทหารราบท่ี ๑ รอ. ท่ีถนนวิภาวดีรังสิตตามในแผนท่ี แต่เจ้าหน้าท่ีได้น าเครื่องกีดขวาง
มากีดกั้นไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องการเดินทางไปแสดงออกท่ีนั่น น าเอาอุปกรณ์ทุกรูปแบบ
มากีดขวาง กีดกั้น ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนท่ีต้องการไปแสดงออก  
ท้ังตู้คอนเทนเนอร์ (Container) ท้ังลวดหนามหีบเพลง ท้ังก าลังเจ้าหน้าท่ีวางขวาง 
เต็มถนนไปหมด มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการกระจายตัว เพราะว่า 
ไม่สามารถเข้าไปในจุดท่ีตัวเองต้องการไปแสดงออกได้ ทุกคนก็เลยกระจัดกระจายไปตาม  
ถนนอโศก-ดินแดง ไปตามถนนประชาสงเคราะห์ โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง 
เพราะว่าเป็นจุดท่ีอยู่ก่อนถึงบ้านนายกรัฐมนตรี พี่น้องประชาชนก็จะไปแสดงออก  
เพ่ือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีท่ีบริเวณจุดตรงนี้ แต่เหตุการณ์ท่ีมันเกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีถูกสั่งให้ไปป้องกันบ้านนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ระคายเคือง
ผิวหนัง แม้แต่เสียงตะโกนเรียกร้องให้ลาออก ก็บอกว่าอย่าให้ได้ยินเสียงเรียกร้องของคนท่ี 
ต้องการไปแสดงออก เจ้าหน้าท่ีใช้อาวุธท่ีมีอยู่ในมือทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปืนท่ีใช้ยิง 
กระสุนยาง ซึ่งตามหลักสากลแล้วท่านประธานก็ทราบดีว่าคนท่ีจะไปควบคุมดูแลเรื่องของ 
ผู้ชุมนุมถ้ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้อาวุธในการเข้าควบคุม โดยเฉพาะปืนท่ีใช้ยิงกระสุนยาง 
เขามีข้อจ ากัดในการยิงเพ่ือเป็นการปรามผู้ชุมนุม แต่ท่านประธานดูในภาพสิครับ คนท่ีถูกยิง  
ในภาพ ไม่ได้รู้เรื่องเลย --------------------------------------------------------------------------------- 
 

– ๒๙๑/๑ 



  ๕๙๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๙๑/๑ 
 
เขาไปช่วยคนท่ีถูกท าร้ายจากเจ้าหน้าท่ี กลับถูกยิงท่ีศีรษะจ านวนหลายแผลเลือดตกยางออก 
ต้องเข้าโรงพยาบาล ในทุกภาพท่ีปรากฏท่านประธานก็จะเห็นนะครับว่าวิธีการของเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีใช้ในการควบคุมฝูงชนดูแล มีแต่ความรุนแรงเป็นการกระท าท่ีขาดสติ เป็นการกระท า 
ท่ีขาดความยั้งคิด เป็นการกระท าท่ีเต็มไปด้วยโมหะและโทสะ เพื่อต้องการท่ีจะเอาชนะและ 
เอาใจนายเท่านั้น ไม่ได้สนใจว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นลูกหลานตัวเองหรือไม่ หรือว่าเป็นญาติ 
พ่ีน้องของตัวเอง  
  เพราะฉะนั้นในทุกเหตุการณ์ ท่ีมีการกระท าก็จะเห็นว่าผู้คนท่ีถูกกระท า  
ก็จะเห็นว่าผู้คนท่ีถูกกระท า ท่านประธานครับ ภาพคนท่ีเห็นอยู่ในภาพ โดยเฉพาะด้านบน 
เป็นภาพเด็กไม่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ถูกยิงด้วยกระสุนยางเข้าท่ีศีรษะ ส่วนภาพด้านล่างเป็น 
ภาพผู้ชายท่ีพักอาศัยอยู่บนแฟลตของการเคหะดินแดง ถูกยิงด้วยกระสุนยางเข้าท่ีใบหน้า 
เพราะว่าออกมาดูการชุมนุมท่ีถนนอโศก -ดินแดง โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่ได้สนใจใยดีว่า 
เขาเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ จนกระท่ังพี่น้องประชาชนคนดินแดงออกมาเรียกร้อง 
ให้มีการรื้อย้ายหรือว่าเอาตู้คอนเทนเนอร์ (Container) ออกไป กลุ่มผู้เรียกร้องจะได้ไม่มา
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยท่ีอยู่บริเวณท่ีพักอาศัยในพื้นท่ีแฟลตดินแดง เจ้าหน้าท่ี
ผู้ควบคุมฝูงชนจะได้ไปดูแลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับบ้านนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะในส่วนของ
ถนนอโศก-ดินแดง ตรงนี้เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ท่านประธานครับ 
อย่างท่ีผมน าเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่ว่า การชุมนุมประท้วงครั้งนี้มีการใช้อาวุธปืน  
ท่ีเป็นกระสุนจริงเข้ามาท าร้ายผู้ชุมนุม โดยเฉพาะการชุมนุมเรียกร้องท่ีบริเวณหน้า สน. ดินแดง 
เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคมท่ีผ่านมา ท่านประธานครับ ในเย็นวันนั้นในคืนวันนั้นท่านประธาน 
ลองดูสิครับ อันนี้คือพื้นท่ีท่ีอยู่บนอาคารสถานีต ารวจนครบาลดินแดง แต่กลับมีกลุ่มสุ่มยิง  
ท่ีอยู่บนอาคารยิงลงไปในกลุ่มผู้ชุมนุมท่ีอยู่บนถนนมิตรไมตรี หน้า สน.ดินแดง แล้วก็ 
มีเหตุการณ์เสียงปืนจริงดังขึ้น มีคนถูกยิงเข้าไปท่ีท้ายทอย ในขณะนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัว 
รักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลราชวิถี ท่านประธานครับ วันนั้นมีเหตุการณ์ท่ีมีการน าเอามวลชน
ในพื้นท่ีท่ีอยู่หลังแฟลต ช. ๗ ถึง ช. ๑๑ โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผู้ไปชักจูงให้ออกมา 
ปะทะกับผู้ท่ีไปชุมนุมเรียกร้องท่ีหน้า สน. ดินแดง ท้ังกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีหลัง สน. ดินแดง  
ซึ่งอยู่ในบริเวณกับแฟลต ช. ๗ ถึง ช. ๑๑ ถนนมิตรไมตรี ท้ังในกลุ่มคนท่ีอยู่ในซอย 
ประชาสงเคราะห์ ๑๔ ตรงท่ีเรียกว่าโค้งโรงเรียนพร้อมพันธ์ ออกมาเพื่อปะทะกับกลุ่ม 



  ๕๙๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๙๑/๒ 
 
ผู้ชุมนุม แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น ทราบว่าเจ้าหน้าท่ี ท่ีไปปลุกระดมให้ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ออกมาปะทะกับผู้ชุมนุมชื่อว่าชู  เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นายชูได้ไปติดต่อกับนายบอย 
ท่ีเป็นคนท่ีอยู่ในพื้นท่ี ซึ่งคนในดินแดงรู้จักหมด ท้ังนายชูท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังนายบอย 
ท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีใกล้กับ สน. ดินแดง ได้ให้ไประดมสมัครพรรคพวกท่ีเป็น  
กลุ่มวัยรุ่นออกมา เพ่ือปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุม แล้วก็น าไปสู่เสียงปืนท่ีดังขึ้นมา ------------------ 
 

- ๒๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๙๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๙๒/๑ 
 
จนกระท่ังมีผู้บาดเจ็บ ซึ่งไม่ทราบว่าจะรอดชีวิติหรือไม่ในขณะนี้  ท่านประธานครับ  
นี่คือเหตุการณ์ ท่ีมันเกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก่อนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น  ด้วยการท่ี 
ตัวท่านนายกรัฐมนตรีท่ีเต็มไปด้วยความโอหังและคลั่งอ านาจ ท่านก็ได้ไปออกประกาศ  
เพื่อท่ีจะมีการปิดปากสื่อ หรือว่าปิดปากคนท่ีจะใช้ช่องทางการสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) โดยออกเป็นประกาศห้าม เพื่อท่ีจะให้มีการเผยแพร่ ซึ่งในประกาศบอกว่า 
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือว่าข้อความท่ีจะรุนแรงน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีจะท าให้บ้านเมือง 
เกิดวิกฤติมากยิ่งขึ้น ท่านก็ไปออกเป็นประกาศ จนกระท่ังพี่น้องกลุ่มสื่อมวลชนได้ไปร้องต่อ 
ศาลแพ่ง เพ่ือคุ้มครองว่าการออกประกาศนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
  ท่านประธานครับ จนกระท่ังศาลแพ่ง ท่านออกประกาศเมื่อวันท่ี ๒๙  
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดบริหารราชการ
แผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับท่ี ๒๙ ด้วยความลุแก่อ านาจ ต้องการท่ีจะ
ปิดหู ปิดตา ปิดปากของพี่น้องประชาชน ไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้เห็นข้อเท็จจริง 
ท่านไปออกประกาศ แต่ด้วยเดชะบุญศาลท่านยังมีความยุติธรรมท่านได้ออกค าพิพากษา 
ศาลแพ่งท่านได้ออกค าพิพากษาให้มีการคุ้มครองชั่วคราว ว่าให้สามารถท่ีจะเผยแพร่  
ให้สามารถท่ีจะท าข่าวได้ตามวิชาชีพท่ีตัวเองมีอยู่ ก็ด้วยเหตุท่ีว่าถ้ากระท าผิด เพราะว่า 
มีกฎหมายฉบับอื่นสามารถท่ีจะบังคับใช้ได้อยู่แล้ว หลังจากท่ีศาลแพ่งออกค าสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราว เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม นายกรัฐมนตรีเองเสียหน้าไป ๔ วัน เพราะว่าอย่างไรก็คง 
ไม่สามารถท่ีจะฝืนค าสั่งของศาลได้ ท่านก็เลยมาออกประกาศเพื่อยกเลิกค าสั่งท่ีท่านออก 
เมื่อวันท่ี ๒๙ ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ท่านประธานดูสิครับว่าคนอย่างนี้ เป็นผู้น า ผมถึง 
บอกครับว่าถ้าผู้น าท่ีถูกปลูกฝังจิตส านึกเป็นอย่างไร เพราะว่าในชีวิตของท่าน  ท่านรับ
ราชการในการเป็นทหาร ผมไม่ได้บอกว่าทหารทุกคนไม่ดี ไม่ใช่แต่บังเอิญทหารท่ีชื่อ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นี้  ท่านไต่เต้าได้ดิบได้ดีจนกระท่ังมาเป็นผู้บัญชาการทหารบก  
ท่านอยู่ด้วยการสั่ง แล้วสั่ง แล้วสั่ง ใครไม่ฟังท่านจัดการ ------------------------------------------ 
 

- ๒๙๓/๑ 
 

 



  ๕๙๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๙๓/๑ 
 
แม้แต่การบริหารงานภายใต้ท่ีท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะนี้ ทราบว่าใน ครม. ก็ยังมี 
ปัญหาออกมาให้เห็นอยู่เป็นระยะ ๆ ใครไม่ท าตาม ใครไม่เห็นด้วยไปในทิศทางเดียวกับท่าน 
รับรองได้ว่าเก้าอี้ร้อน ท่านประธานครับ ฉะนั้นการท่ีประเทศชาติบ้านเมืองของเรามีผู้น า 
อย่างนี้ ขาดซึ่งวุฒิภาวะ ไร้ซึ่งความรับผิดชอบ ไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบในส่ิงใด ๆ  
ท่ีตัวเองได้กระท าขึ้นในฐานะท่ีเป็นผู้น าแม้แต่ครั้งเดียว  
  นอกจากนั้นท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีดูแลสั่งการหรือว่าก ากับ ในส่วนของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติต ารวจถือว่าเป็นต้นทางของกระบวนการ 
ยุติธรรม ล่าสุดท่านประธานครับ ก่อนหน้านี้มีคดีที่ดังเป็นท่ีสนใจของพี่น้องประชาชนคนไทย
ท่ัวประเทศ คดีของลูกเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ขับรถชนต ารวจตาย แต่ไม่ติดตาม 
เอาผิดมาลงโทษ ซึ่งก็ได้มีการหยิบยกมาอภิปรายไปในครั้งท่ีแล้ว ในครั้งนี้ท่านประธานครับ  
จะเป็นไปด้วยความตั้งใจหรือเหตุบังเอิญไม่ทราบได้ คดีเกิดขึ้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ก็ด้วยเหตุ
ท่ีผู้ก ากับได้ใช้ถุงด าในการไปคลุมผู้ต้องหาจนกระท่ังขาดใจตาย นายกรัฐมนตรีเองก็ไม่เคย  
ออกมาพูดอะไร ท่ีเป็นความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ีตัวเอง  
ก ากับดูแลแม้แต่ครั้งเดียว ท่านกลับให้ ผบ.ตร. มาแถลงข่าว ซึ่งในการแถลงข่าวของ 
ท่าน ผบ.ตร. ก็จะด้วยเหตุการณ์ ท่ีมีการเขียนบท แต่งละครหรืออย่างไรไม่ทราบ 
กลับกลายเป็นว่าให้ผู้ต้องหาได้โฟนออกทางโทรศัพท์ เพื่อ ท่ีจะได้ให้แสดงออกถึง 
พฤติกรรมท่ีตัวเองเอาถุงด าไปคลุมผู้ต้องหานี้  ด้วยเหตุ ท่ีตัวเองต้องท าเพราะอะไร  
ท่านประธานครับ ผู้ต้องหามี ๖-๗ คน ให้คน ๆ เดียวพูด คนอื่นไม่ได้พูด ผมไม่ทราบ
วัตถุประสงค์ของท่าน ผบ.ตร. ว่าต้องการท่ีจะเอาตัวผู้กระท าผิดไปลงโทษอย่างแท้จ ริง 
หรือว่าต้องการท่ีจะให้ผู้กระท าผิดแก้ตัว เพื่อเป็นเหตุในการน าไปสู่การบรรเทาโทษ  
ในอนาคตหรือเปล่าผมไม่ทราบ ผมก็อยากจะเรียกร้องไปถึงนายกรัฐมนตรี อยากจะให้  
ได้กลับเข้ามาก ากับดูแลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ท่านประธานครับ ฉะนั้นสิ่งท่ีผมได้น าเรียน
ท่านประธานไปท้ังหมดจะเห็นว่าประเทศชาติของเรา ถ้าเรามีผู้น าท่ีบ้าอ านาจ คลั่งอ านาจ 
ไร้วุฒิภาวะ มันก็จะท าให้พี่น้องประชาชนมีแต่ความเดือนร้อน ----------------------------------- 
 

 - ๒๙๔/๑ 
 



  ๕๙๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           บุศกร ๒๙๔/๑ 
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้นโยบายในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชน บีบให้จน 
แล้วแจก กดให้โง่แล้วปกครอง ปล่อยให้ป่วยแล้วรักษา ครอบให้คนอยู่ในกะลา อย่างท่ีผม 
ได้น าเรียนท่านประธานไป คือว่าออกประกาศออกมาเพื่อจ ากัดสิทธิเสรีภาพของพี่น้อง 
ประชาชน ใช้ภาษีท่ีรีดมาเพื่อสร้างบุญคุณ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ท่านประธานครับ ประเทศชาติ
เดินไปไม่ได้แน่ ๆ ถ้าเรายังมีผู้น าท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  
  ฉะนั้นอย่าได้แปลกใจว่าท าไมถึงมีท้ังบรรดาสารพัดม็อบ (Mob) ท้ังคาร์ม็อบ 
(Mob) ท้ังในส่วนของทะลุแก๊ส ท้ังในส่วนของม็อบ (Mob) ต่าง ๆ มากมายท่ีออกมา 
รวมตัวกันเรียกร้องทุกวัน และในวันข้างหน้าก็จะมีมากขึ้น ก็เพราะว่าเขาเห็นว่าถ้าเขาไม่ได้
ลุกสู้วันนี้เขาก็จะต้องทนอยู่กับความตาย ฉะนั้นแทนท่ีเขาจะทนอยู่กับความตาย แม้เขา
จะต้องตายเขาคิดว่าเขาตายดีกว่าเขาจะต้องไปเป็นทาสของความอดอยาก และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในอนาคต รุ่นลูก รุ่นหลาน จะอยู่อย่างไรถ้าประเทศชาติของเรายังถูกปกครอง  
ด้วยคนท่ีขาดวุฒิภาวะ ขาดซึ่งภาวะของการเป็นผู้น า ขาดซึ่งความกล้าในการท่ีจะ 
เผชิญปัญหากับความจริง ฉะนั้นประชาชนทุกคนท่ีเป็นเจ้าของประเทศนี้เขาย่อมมีสิทธิ
เสรีภาพ ในการท่ีจะได้ทวงสิทธิเสรีภาพของท่านเพื่อคืนไปให้กับเขา ผมขออนุญาตน าเรียน
ท่านประธาน วันนี้ถ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีท่ีเป็นผู้น าของ  
ประเทศ ถ้าท่านคิดว่าท่านบริหารประเทศแล้วประชาชนชอบ ผมกล้าท่ีจะเดิมพันกับ 
ท่านนายกรัฐมนตรี โดยการใช้ต าแหน่ง ส.ส. ของผมมาเป็นตัวเดิมพัน ถ้าวันนี้นายกรัฐมนตรี 
ขึ้นมาตอบว่า ส่ิงท่ีผมจะพูดต่อไปนี้แล้วถือว่าเป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนเอาเฉพาะ
แค่คนดินแดงและห้วยขวางก็พอ วันนี้ผมเป็น ส.ส. ของพรรคเพื่อไทยท าหน้าท่ีตรวจสอบ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก ๖ ท่าน ผมกล้าท่ีจะลาออกจากการเป็น ส.ส. ถ้าผลของ 
การลาออกจากการเป็น ส.ส. แล้ว กกต. จัดให้มีการเลือกตั้ง แล้วพรรคท่ีหนุนนายกรัฐมนตรี
ส่งแข่งกับพรรคเพื่อไทย แล้วพรรคของท่านชนะ นั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนคนไทย  
โดยเฉพาะคนดินแดง ห้วยขวางของผม ยอมรับท่ีจะให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ ผมก็เช่ือว่า 
พี่น้องประชาชนคนไทยก็พร้อมท่ีจะรับฟัง ----------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙๕/๑ 
 



  ๕๙๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๒๙๕/๑ 
 
ถ้าท่านกล้านะครับ มาบอกว่าถ้าผมลาออกแล้วเลือกตั้งใหม่ คนของพรรคท่าน คนของท่าน
ลง ส.ส. แข่งกับคนของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคฝ่ายค้าน แล้วท่านชนะ ผมลาออกให้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เลยครับ จะมีเวลาอีกประมาณ ๙๐ วัน จะรู้ว่าท่านจะได้บริหาร 
ประเทศต่อไปได้อีกต่อไปหรือไม่ ฉะนั้นผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ ผมไม่อยาก
เห็นพี่น้องประชาชนคนไทยต้องอดอยาก ต้องบาดเจ็บล้มตาย ต้องทนทุกข์ทรมานกับ 
การเจ็บป่วยด้วยโควิด ๑๙ (COVID-19) แบบไร้การเยียวยาการรักษาอย่างท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ 
เพราะว่าผมต้องการท่ีให้มีผู้น าของประเทศท่ีมีวุฒิภาวะ ท่ีมีความรู้ความสามารถมาแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ฉะนั้นผมขออนุญาตท่านประธานว่า 
ผมขออนุญาตท่ีจะไม่สามารถไว้วางใจคนท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็น  
นายกรัฐมนตรีอีกต่อไปได้ กราบพระขอบคุณท่านประธานครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญคุณนภาพร เพ็ชร์จินดา ตามด้วยท่านจิรายุ ห่วงทรัพย์ เชิญครับ  
  นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพค่ะ ดิฉัน นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเสรีรวมไทย วันนี้ดิฉันจะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ด้วยเหตุผลท่ีว่าท่านไม่ควรท าหน้าท่ีนายกรัฐมนตรีต่อไป  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ของนายกรัฐมนตรีท่ีดิฉันคิดว่า ดิฉันต้องการให้ท่านประยุทธ์ออกไป เนื่องจากว่าท่านบริหาร
ผิดพลาด ล้มเหลว ปล่อยปละละเลย ลุแก่อ านาจ สั่งการให้มีการใช้ก าลังปราบปราม
ประชาชนท่ีออกมาชุมนุมรุนแรงเกินกว่าเหตุ ตามนิสัยความถนัดของตนเอง จนกล่าวได้ ว่า
ประเทศเราก าลังขับเคลื่อนไปด้วยความคับแค้นเกลียดชัง ท่านเป็นผู้ ท่ีไร้ภูมิปัญญา  
ไร้องค์ความรู้ ไร้จิตส านึกรับผิดชอบ ไร้คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถท่ีจะเป็น  
หัวหน้ารัฐบาลและผู้น าประเทศต่อไปได้ การแก้โควิด (COVID) ผิดพลาด คนตายนับหมื่น  
ท่ีผู้ คนจะต้องเจ็บตายมากมายขนาดนี้ ไม่ ใช่ เป็น เพราะโรคระบาดท่ีควบคุมไม่ ได้  
แต่เป็นเพราะ พลเอก ประยุทธ์ บริหารผิดพลาด ไร้ความเป็นผู้น า ปล่อยปละละเลย  
ยอดผู้เสียชีวิตมากขึ้นจนเกินทะลุ ๑๐,๐๐๐ คน จนบางคนได้ตั้งฉายาให้ท่านว่า ยุทธ์หมื่นศพ 



  ๕๙๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๒๙๕/๒ 
 
ท่านจ าฉายาท่านไว้ให้ดีนะคะ มันจะเป็นอะไรท่ีติดตัวท่านไปตลอด แม้ว่าท่านได้ลงจาก 
ต าแหน่งแล้ว ดิฉันสงสัยว่าท่านรวบอ านาจมานั่งเป็นหัวโต๊ะในการจัดการบริหารโควิด (COVID) 
เพราะว่าท่านได้เห็นช่องทางการบริหารประโยชน์หรือไม่ ขอย้ านะคะ ช่องทางการบริหาร
ประโยชน์นะคะ ในขณะท่ีโรงพยาบาลได้รับสิทธิในการตรวจโควิด (COVID) เชิงรุก  
หรือในจุดใหญ่ ๆ ก็มีแค่บางโรงพยาบาลไม่กี่โรงพยาบาลท่ีได้รับสิทธินั้น ซึ่งโรงพยาบาลนั้น  
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่ม สปสช. เลย หรือโรงแรมบางท่ีท่ีได้รับการเป็นท่ีให้กับตัว ก็ไม่ได้
ถูกจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าเศรษฐกิจดิ่งเหวกู้จนตัวตาย เก่งแต่กู้ค่ะ แต่ท่าน  
ไม่ได้เก่งในการหารายได้เข้าประเทศเลย ท่านอาจมีประสบการณ์ในการเบิกงบหลวง 
อยู่ในค่ายทหารมันง่ายค่ะ แต่พอมาวันนี้ท่านมาเป็นผู้น าในภาวะวิกฤติ ท่านกลับท าอะไรไม่ถูก 
ท่ีผ่านมาสยามประเทศเรามีแต่คนท่ีเขาสู้จนตัวตาย เพื่อปกป้องแผ่นดินเกิด แต่มายุคนี้ 
ประเทศไทยเป็นอย่างไร ผู้น าเรากู้จนตัวตายเพื่อท่ีจะรักษาเก้าอี้ตนเอง ดังนั้นถ้าท่านจะ  
กู้เพิ่มอีก ๑.๕ ล้านล้านบาท ก็ควรเปลี่ยนตัวผู้น าเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นท่านคนเดิมนอกจาก
ท่ีจะไม่ช่วยให้ประเทศเรามีทางออกท่ีดีแล้วได้ ประเทศเราก็จะติดหล่มอยู่แบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้น 
ล้างผลาญงบประมาณแต่ฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้ รัฐบาลชุดนี้ให้ความส าคัญกับการจัดซื้อ 
ยุทโธปกรณ์มากเป็นพิเศษ ท้ังท่ีภัยความมั่นคงในปัจจุบันคือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 
(COVID) ไม่ใช่ทุ่มงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ให้กองทัพ เพราะมันไม่มี 
ความจ าเป็น --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๙๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๙๖/๑ 
 
เดี๋ยวนี้เขาใช้เทคโนโลยี ใช้การค้า ใช้สิ่งแบบนี้ในการท าสงคราม ไม่ใช่อาวุธ เพราะอาวุธ  
ท่ีท่านสั่งมามันมีแต่เรื่องคอมมิชชัน (Commission) ใช่ไหม ถ้าท่านสนใจท่านไปไล่เบี้ยเรื่อง
กรณีจีที ๒๐๐ (GT 200) ก่อนค่ะว่า คดีมันไปถึงไหนแล้ว มันจบอย่างไร มันจบแบบเงียบ ๆ 
แบบนั้นได้อย่างไร ยิ่งฟังค าพูดของผู้น ากองทัพท่ีว่าซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ก็เหมือนซื้อทิชชู 
ท่ีหมดแล้วต้องซื้อใหม่ เปรียบเปรยเสียแบบคนในประเทศส่ายหัวกันเป็นแถว ว่าท าไมระดับ
ผู้น ากองทัพคิดแบบนี้ได้อย่างไร ดังนั้นถ้าต้องใช้แล้วท้ิงเพื่อจะรีบซื้อใหม่ ก็ย่อมสะท้อนว่า 
สิ่งท่ีท่านซื้อมากันนี้มันไม่มีประสิทธิภาพใช่หรือไม่ เป็นการผลาญงบโดยไม่จ าเป็น ท่านมี
พฤติกรรมคลั่งโอหัง โอหังคลั่งอ านาจ ใช้มาตรา ๔๔ จนถึง พ.ร.ก. ฉุกเฉินจนติดเป็นนิสัย  
ซึ่งการคลั่งอ านาจนี้มันเป็นโรคชนิดหนึ่งท่ีท่านอาจจะยังไม่รู้ตัวเอง โดยท่ีท่านอ้างว่าการใช้  
พ.ร.ก. ฉุกเฉินนี้ เพื่อท่ีจะควบคุมสถานการณ์โควิด (COVID) แต่ในทางปฏิบัติเป็นท่ีทราบกันดี 
ว่ากฎหมายนี้มันมีไว้ส าหรับการควบคุมหรือจัดการกับประชาชนท่ีเห็นต่าง หรือม็อบ (Mob) 
เยาวชนท่ีออกมาประท้วงขับไล่ท่าน โดยท่ีไม่ได้ใช้ในการควบคุมโควิด (COVID) แต่อย่างใดเลย 
เพราะการแก้ไขสถานการณ์โควิด (COVID) นี้ มันเป็นไปอย่างล่าช้าเหลือเกิน แต่ส่วนการ 
สกัดกั้นปราบปรามผู้ชุมนุมมันท าไมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากเลยคะ เมื่อท่านเอาอ านาจ  
ไว้ท่ีตนเอง ท่านก็ต้องเอาความรับผิดชอบไปด้วย ท่านต้องอย่าลืมว่าอ านาจมาพร้อมกับ 
ความรับผิดชอบนะคะ  
  ท่านบ้าอ านาจหลงตัวเองยังไม่รู้อีก เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนท่านได้โพสต์ 
(Post) ภาพนี้ใช่ไหมคะ ท่านดูจะเป็นคนหลงตัวเอง อยากต้องการจะสื่อสารให้คนอื่นเห็นว่า
ท่านเป็นคนตั้งใจท างาน ขยันท างาน แม้ว่าท่านจะเวิร์ก ฟรอม โฮม (Work From Home) 
แม้ว่าใครจะไม่รู้ก็ตาม แต่ท่านก็ยังคงต้องท างาน จึงเปรียบเสมือนได้ว่าท่านเป็นผู้ ท่ี 
ปิดทองหลังพระ แต่ชาวเน็ต (Net) เขาก็จับข้อสงสัย ท่านอยู่บ้านเวิร์ก ฟรอม โฮม  
(Work From Home) อย่างไร ท าไมใส่แมสก์ (Mask) ท าไมแต่งตัวเสียเต็มยศ ใส่สูท (Suit) 
ใส่เนกไท (Necktie) เรียบร้อย ต่างกับหัวหน้าดิฉันนะคะ เวลาอยู่บ้านท างานหรือว่าแจกของ 
ในพื้นท่ีเส้ือยืด กางเกงขาสั้น ชิล ๆ ค่ะ นั่นคือคนท างานตัวจริงท่ีไม่จ าเป็นจะต้องมาเอ่ยอ้าง
ถ่ายรูปลงโซเชียล (Social) ว่าปิดทองหลังพระแต่อย่างใดเลย  
  เอ้ือประโยชน์เครือญาติและพวกพ้อง ทุจริตเชิงโครงสร้างอ านาจ ท่านได้ยิน
ค า ๆ นี้กันบ้างไหมคะ ทุจริตเชิงโครงสร้างอ านาจ มันไม่ต่างอะไรจากทุจริตเชิงนโยบายเลย  



  ๖๐๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๒๙๖/๒ 
 
มันน่ารังเกียจนะคะ น่ารังเกียจกว่าการท่ีตอนนั้น ครั้งนั้นท่ีมีการปล่อยกู้พม่า แล้วให้พม่า
กลับมาซื้ออุปกรณ์สื่อสารของเอไอเอส (AIS) ท่านก็ต้องทราบดีว่า เมื่อไรท่ีมีงานของ 
กลุ่มค่ายทหารของท่านเอง แล้วเมื่อไรลูกหลานของท่านนายกรัฐมนตรีไปซื้อซองเพื่อการ
ประกวดราคา จะมีใครหน้าไหนเข้าไปซื้อซองแข่งด้วยคะ เขาก็ถอยกันหมดแล้ว หรือว่าท่าน
ไม่เข้าใจประเด็นแบบนี้ มันน่าละอายมากเลยค่ะ โทษอดีต แต่ปัจจุบันไม่แก้ไข ได้แต่แก้ตัว 
ท่านมีพฤติกรรมนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากเลย ท่ีชอบว่าคนอื่น ไม่เคยมองความผิดคนอื่น  
อีกความหมายหนึ่ง คือท่านเก่งแต่แก้ตัว แต่ไม่เคยแก้ปัญหา ท้ังท่ีชอบอ้างมาตลอดว่าท่าน 
เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ อย่างกรณีเรื่องจ าน าข้าว ท่านก็บอกว่าหนี้สินท่านต้องมา 
ชดใช้ แต่ท่านไม่ได้คิดค านึงถึงเลยว่าชาวนาจะได้รับประโยชน์นั้นมากน้อยเพียงใด เอาแต่  
โทษคนอื่น อ้างรัฐธรรมนูญปราบโกง แต่เลี่ยงท่ีจะแสดงบัญชีทรัพย์สิน เรื่ องนี้บอกเลยว่า 
ท่านน่าอายท่ีสุด ชายชาติทหารแต่ว่าไม่ยอมท าตามแบบรัฐธรรมนูญท่ีเขาก าหนดมา  
ใคร ๆ เขาก็ดีแคลร์ (Declare) ทรัพย์สินกันท้ังนั้น การท่ี ป.ป.ช. ไม่ยอมเปิดเผยทรัพย์สิน 
ของท่าน ตามค าสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร โดยอ้างเทคนิคทางกฎหมายคุ้มครอง  
มันยิ่งท าให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยในตัวท่านมากยิ่งขึ้น ว่าท่านมีทรัพย์สินอะไรมันงอก  
ออกมาอีกหรือเปล่าถึงไม่อยากให้ใครเห็น ท่ีดินท่ีท่านได้ขายไป มันเป็นยอดเท่านั้น  
จริงหรือไม่ หรือมันจะมากขึ้น ชาวบ้านเขาอยากรู้ ถ้าท่านแฟร์ (Fair) ท่านเปิดมาเลย  
ไม่มีอะไรที่น่าจะต้องปิดบังอะไร ท าตามรัฐธรรมนูญเหมือนคนอื่นเขา --------------------------- 
 

- ๒๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๐๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๙๗/๑ 
 
ท่านเป็นตัวหลักเลยท่ีท าให้คนในชาติสิ้นหวัง สิ้นหวังอย่างไร การบริหารประเทศท่ีล้มเหลว 
ตลอดใน ๗ ปีท่ีผ่านมา ท่ีท่านเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ แล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองได้ ท่านก็ยังท าเป็นพวกขัดแย้งเสียเอง ท่านอ้างว่า
จะมาจัดการปัญหาม็อบ (Mop) เสื้อแดง เส้ือเหลือง แต่ตอนนี้งานงอกกลายเป็นม็อบ (Mop) 
๓ นิ้วออกมาอีก ท่านไม่สามารถท่ีจะจัดการตรงนี้ได้ ท่านท าให้คนในชาติรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง 
มองไม่เห็นอนาคตท่ีจะเดินต่อไปได้ หมดเนื้อประดาตัว คิดฆ่าตัวตาย มีคนฆ่าตัวตายกัน
มากมาย แม้กระท่ังดาราเซเลบ (Celeb) ท่ีมีศักยภาพทางด้านการเงินหน่อยบอก 
ขอย้ายประเทศแล้ว ประเทศนี้อยู่ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ถ้ายังมีการบริหารด้วยนายกรัฐมนตรีคนนี้ 
ท่านเป็นผู้น าท่ีไม่สามารถท าตามนโยบายท่ีหาเสียงได้แม้แต่เรื่องเดียว ท่านจะอ้างว่า 
ท่านไม่ใช่เป็นคนของพรรคพลังประชารัฐ ก็ไม่ใช่นะคะ บรรดาองครักษ์ท่ีมากมายหรือว่า 
ท่านมาในโควตาท่ีใครเสนอนี้ มันเด่นชัดอยู่แล้วว่าท่านคือคนของพรรคใด นโยบายต่าง ๆ  
ท่ีท่านหาเสียงไว้ท่านก็ไม่เคยท าตามเลย ท่ีดิฉันพูดแบบนี้เพราะดิฉันคิดว่า นี่อาจจะเป็นการ
อภิปรายท่านประยุทธ์เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ดิฉันคิดว่าดิฉันอาจจะไม่ได้อยู่ในต าแหน่งนี้อีกแล้ว 
ดังนั้นคือต้องการท่ีจะตอกย้ าว่า สิ่งท่ีท่านได้พูดในการหาเสียงเมื่อครั้งท่ีผ่านมานั้น ท่านยัง 
ไม่ท าอะไรเลยนะคะ  
  ค่าโง่ ญัตติท่ีฝ่ายค้านยื่นมาบอกว่านายกรัฐมนตรีโง่ ดิฉันเถียงตายเลยว่า  
ไม่จริง ใครว่าลุงตู่ของดิฉันโง่ ไม่จริงเลย ถ้าโง่จะไม่เกิดกรณีค่าโง่ของประเทศไทยออกมา  
เยอะมาก เหตุเกิดตั้งแต่รัฐบาลยุคไหน ดิฉันไม่สนใจว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่รัฐบาลยุคไหน  
ดิฉันสนใจว่า บางคดีมันเป็นคดีท่ีมีเรื่องยาวนานมากว่า ๓๐ ปีแล้ว ฟ้องกันมาอย่างยาวนาน
มันท าไมถึงจบให้รัฐบาลจะต้องชดใช้ในรัฐบาลของท่าน ท าไมประเทศไทยจะต้องชดใช้เงิน
หรือว่าการต่อสัมปทานต่าง ๆ ให้กับเอกชนในรัฐบาลของท่าน ค่าโง่นี้ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองค่าโง่ 
โฮปเวลล์ท่ีศาลปกครองสูงสุดสั่งให้กระทรวงคมนาคมจ่ายพร้อมดอกเบ้ีย ๒.๔ หมื่นล้านบาท 
กรณีนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าต่างด้าวไม่มีสิทธิในโครงการตั้งแต่แรกแล้ว แต่รัฐก็ท าโง่ หรือเพราะ 
มีไอ้โม่งคนไหนท่ีใกล้ตัวรัฐบาล ไปซื้อบริษัทนั้นมาเพื่อให้ได้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
เพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาสนิทกับคนในรัฐบาล จะต้องได้เงินจากการฟ้องร้องแน่นอน ซื้อมา  
ไม่กี่ร้อยล้านบาท แต่ได้เงินกลับมาเป็นหมื่นล้านบาทมันคุ้มไหม มันคุ้มมากเลยใช่ไหม 
แม้กระท่ังหวยออนไลน์ (Online) โอเค (OK) มันมีมาในยุคอื่น แต่ท าไมมาถูกศาลสั่งให้รัฐ 



  ๖๐๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๙๗/๒ 
 
จะต้องชดใช้เงินอีก ๑.๖๕ พันล้านบาท ในยุคนี้เช่นกัน แม้กระท่ังเหมืองทองอัคราท่ีท่าน 
เป็นคนสร้างเรื่อง ท าให้มันเกิดปัญหาท่ีเกือบจะเสียเงินท่ีเขาฟ้องร้องมา ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
แต่สุดท้ายท่านก็ไม่ได้รับผิดชอบต่อสิ่งท่ีท่านกระท า ท่านจะเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือท่านจะเป็น
อะไรก็ไม่ชัดเจน สุดท้ายอะไรจะต้องให้สัมปทานเขา เราต้องแลกผลประโยชน์ของชาติ 
กับพฤติกรรมการท างานบริหารผิดพลาดของท่านประยุทธ์อย่างนั้นหรือแม้กระท่ัง 
กรณีเรื่องค่าทางด่วนบีอีเอ็ม (BEM) เราถูกเขาฟ้องเป็นหลักแสนล้านเช่นกัน การต่อสัมปทาน 
พอเขาฟ้องเราปุ๊บ เราไม่สามารถท่ีจะชดใช้ค่าเสียหายเขาได้ เพราะเขาเรียกค่าเสียหาย  
มาเว่อร์เกินไป เว่อร์เกินจนเราจะต้องให้เขาต่อสัมปทานไปอีก ๑๕ ปี ๘ เดือนมันใช่ไหม  
มันเพราะอะไร ท่ีค่าโง่ต่าง ๆ มันถึงจะมารุมอยู่ในรัฐบาลชุดนี้มันมีการคุย มันมีการเคลียร์  
(Clear) เพื่ อให้แพ้ ไหม ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีดิฉันคิดว่าท่านประยุทธ์นี้ ไม่ ได้ โง่นะ  
ใครอย่ามาว่านะ นี่ไม่อย่างนั้นค่าโง่มันไม่มารวมมาลงอยู่ท่ีนี่ท้ังหมดนะคะ  
  ต่อไปความรับผิดชอบของผู้น าในต่างประเทศ แล้วย้อนมองท่านประยุทธ์ 
ของเรา หากมองย้อนในคุณธรรมจริยธรรมหรือความรับผิดชอบทางการเมือง เปรียบเทียบกับ 
พลเอก ประยุทธ์แล้วก็ประเทศอื่น ๆ ในหลาย ๆ ประเทศจะเห็นว่าประเทศของพวกเขา  
ได้แสดงสปิริต (Spirit) ลาออกหลังจากท่ีเขาบริหารงานกันผิดพลาด อย่างเช่น นายกรัฐมนตรี 
มองโกเลีย (Mongolia) ลาออก เพราะว่าประชาชนประท้วงไม่พอใจต่อการบริหารจัดการ 
โควิด (COVID) ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน หรือแม้กระท่ังนายกรัฐมนตรีตูนิเซีย 
(Tunisia) ลาออก หลังจากประชาชนประท้วงเรื่องโควิด (COVID) แล้วมีเหตุให้ประชาชน 
เกิดปะทะกันกับต ารวจ แม้กระท่ังสโลวาเกียก็ลาออก เพราะว่าเขาแอบไปตกลงสั่งซื้อ  
วัคซีนสปุตนิก (Sputnik) ของรัสเซีย 
 

- ๒๙๘/๑ 
 
 
 
 



  ๖๐๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๙๘/๑ 
 
ซึ่งในเวลานั้นยุโรปเขายังไม่ให้การรับรอง คุ้นๆ นะคะ คุ้นประเทศเรา นายกรัฐมนตรีอิตาลี  
ก็ลาออกเหมือนกัน หลังถูกวิจารณ์หนักเลย ต่อนโยบายท่ีไม่สามารถท่ีจะควบคุม 
โควิด (COVID) ได้ แล้วประเทศเราละคะ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์เราละคะ ส านึกบ้างไหม  
คิดบ้างไหม แม้แต่ค าพูดนี้สักค าหนึ่งท่ีจะเห็นใจขอโทษประชาชนต่อการบริหารผิดพลาดนี้ 
มีบ้างไหม ไม่เคยได้ยินเลยจากตัว พลเอก ประยุทธ์เรา  
  สไลด์ (Slide) สุดท้ายดิฉันอยากจะบอก จริง ๆ ดิฉันอยากจะให้  พลเอก 
ประยุทธ์ นั่งฟังท่ีดิฉันจะพูดดังต่อไปนี้ เมื่อวานนี้ท่านได้ลุกขึ้นมาตอบโต้หน้าพรรคดิฉั น 
ท่านเสรีพิศุทธิ์ พรรคเสรีรวมไทยเรานี้ ว่าเขามีประสบการณ์แค่ ผบ.ตร. ต่างกับท่าน 
เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านเสรีพิศุทธิ์ของดิฉันนี้เป็นอดีต ผบ.ตร. ยังไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีก็จริง 
แต่ต าแหน่ง ผบ.ตร. ของท่านนี้มีเกียรติค่ะ มีเกียรติเพราะอะไร เพราะไม่เคยใช้ต าแหน่ง  
ผบ. นั้นไปยึดอ านาจจากเจ้านายเก่าของตัวเอง ไม่เคยไปยึดอ านาจจากผู้หญิง ผู้หญิงคนนั้น  
ยังเป็นเจ้านายเก่าด้วย ไม่เคยใช้ต าแหน่ง ผบ. ท าเช่นนั้น ดังนั้นดิฉันจึงไม่รู้สึกว่ าต าแหน่ง 
นายกรัฐมนตรีท่ีท่านได้มานี้มันน่าภูมิใจอะไรเลย ครั้งแรกยึดอ านาจเขามา ครั้งท่ี ๒ มา 
ท่านท าอะไรบ้าง มาท าสบาย ๆ เลย ก็ให้เขามาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีเลย มันน่าภูมิใจไหม 
แบบนี้ท่ีท่านจะมาเปรียบเทียบกับหัวหน้าดิฉัน นายกรัฐมนตรีท่านตอกย้ าเสมอว่าที่ผ่านมานี้ 
ท่านท างานในรูปแบบของคณะกรรมการ นั่งหัวโต๊ะท าหน้าท่ีบริหาร ไม่เคยรู้รายละเอียด  
อะไรเลย หรือพูดง่าย ๆ ว่าท่านแทบจะไม่รู้เร่ืองอะไรเลย นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็เท่านั้นล่ะ  
ท่านคิดว่าท่านนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีจะรู้มากกว่าคนอื่นหรือ ไม่ใช่ เพราะว่าท่านนั่งเป็น  
นายกรัฐมนตรีก็แค่นั่ง เพราะมีลูกน้องคอยชงเรื่องขึ้นมา อันไหนมันมีผลดี ตอบรับดี ท่านก็
จะสมอ้างว่าผลงานฉัน ฉันท าเองคิดเอง แต่ถ้าอันไหนผิดพลาดโน่นลูกน้อง ทีมงาน  
ฉันบริหารอย่างเดียว ผู้ปฏิบัติรับไป ดิฉันอยากจะบอกท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าทุกอาชีพ
ความเก่งท่ีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ชาวนานี้เขาอาจจะปลูกข้าวเก่งนะคะ ปลูกข้าวเก่ง 
แล้วยังขี่ควายเก่งด้วย อาจจะขี่ควายเก่งกว่าคนท่ีบ้านท่านก็ได้ จากภาพนี้หลาย ๆ คนถามว่า 
ควายมันหายไปไหนตัวหนึ่งหรือเปล่า ดิฉันก็คิดว่าเขาอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้  
เลยเหลือแค่ ๒ ตัว เขาจึงไปแล้ว พอเหลือ ๒ ตัวนี้ท่านเห็นล าน้ าข้าง ๆ ไหม ล าน้ าอยู่ข้าง ๆ 
ลงไปเลย ลงไปแช่น้ าให้สบายใจเลย ไปแช่น้ าเลย ก่อนท่ีรถสิบล้อนี้จะมาเฉี่ยวชนท่าน  
เพราะมีผู้น า น าทางแบบนี้อะไรมันก็ติดขัดไปหมด ดั งนั้นดิฉันจึงขอสรุปว่าดิฉัน 



  ๖๐๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๙๘/๒ 
 
ไม่ไว้วางใจให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปได้  
ขอบพระคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านจิรายุ ห่วงทรัพย์ แล้วก็ขอรายชื่อท่านทางวิป (Whip) ฝ่ายค้านส่งรายชื่อ 
ผู้อภิปรายด้วย หมดแล้วนะครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะวิป (Whip) ฝ่ายค้านครับท่านประธาน 
ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านวันนี้เราก็เดินเวลาได้ตามข้อตกลงคือ ๑๐ ชั่วโมง แต่ส่วนเวลา 
ท่ียังเหลือมากนี้  ก็ เป็นส่วนของ ครม. ซึ่งไม่ค่อยได้ตอบ ๒ วันนี้ ใช้ เวลาไปประมาณ  
๑ ชั่วโมงเศษเท่านั้น ถ้า ครม. จะมีการตอบในช่วงนี้ก็ยินดีนะครับ ส่วนวันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้าน 
จบท่ีท่านจิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นท่านสุดท้าย แล้วจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ จะมีผู้อภิปรายท่านแรก 
เป็นท่านจิราพร สินธุไพร ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มันจะไม่ปิด 
เร็วเกินไปหรือครับ เสียดายเวลาท่ีเหลือ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  คือเราค านวณว่าทาง ครม. จะใช้เวลา 
ในการตอบบ้างครับ แต่ ครม. เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีไม่ค่อยตอบ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เผื่อเหลือ 
เผ่ือขาดเอาไว้วันสุดท้ายบ้างนะครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ตามนี้ครับ ตามท่ีทางท่ีวิป (Whip)  
ฝ่ายค้านได้แจ้ง แล้วเราเป็นไปตามข้อตกลงท่ีมีไว้กับทางวิป (Whip) รัฐบาลด้วยครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่านจิรายุครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ให้ ครม.  
ตอบสักหน่อยได้ไหมครับ 
 

 - ๒๙๙/๑ 



  ๖๐๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๙๙/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ก็มันคงบังคับ
ไม่ได้หรอกครับ 
  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  (กรุงเทพมหานคร)  :  เห็นนั่ งอยู่หลายท่านก็ 
หร็อมแหรม็พอสมควร  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ครม.  
จะตอบก็คงจะยกมือเองครับ เชิญจิรายุ ไม่ใช่หน้าท่ีท่าน 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ไม่ใช่ ท่านประธานครับ พี่น้อง
ประชาชนเขาก็อยากฟังเหมือนกัน เพราะว่าสมาชิกอภิปรายหลายเรื่อง ผมก็อยากฟัง
เหมือนกัน ท่านประธานท่านสหายแสนท่ีเคารพครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่าน
อภิปรายเถอะครับ เดี๋ยว ครม. เขาจะตอบ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  มันน้อยเหลือเกิน ท่านประธานครับ 
ดู ครม. เหลืออยู่ ๔ ท่าน หร็อมแหร็มครับ แล้วสมาชิกฝ่ายรัฐบาลก็กลับบ้านนอนกันหมด 
ไม่ค่อยมีใครประท้วงเลย ปล่อยนายกรัฐมนตรี ลอยแพนายกรัฐมนตรีอยู่คนเดียว 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญเข้าเรื่อง 
เข้าประเด็นเลยครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
เขต ๑๖ คลองสามวา ในฐานะฝ่ายค้านผู้ติดตามตรวจสอบการท างานของรัฐบาล 
ท่านประธานครับ ผมใช้เพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) เยอะหน่อยนะครับ เนื่องจากจะให้
บรรยากาศตั้งแต่นี้ไปจนกว่าจะปิดสภาในคืนนี้ ก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีใจร่ม ๆ อดทน  
มาได้ตั้ง ๗ ปี จะ ๘ ปีแล้ว อดทนอีก ๒ วัน ไม่เป็นอะไรหรอกครับ แล้วท่ีผ่านมาตลอดท้ังวัน
เมื่อกลางวันนี้ผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีหัวเสีย จริง ๆ ไม่ต้อง ไปหัวเสียหรอกครับ 
ตามระบอบประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องปกติ ฝ่ายค้านจะให้มาท่านนายกรัฐมนตรีรูปหล่อ 
สวัสดีนะจ๊ะ สวัสดีวันจันทร์ วันอังคาร มันเป็นไปไม่ได้ครับท่านประธาน เพราะฉะนั้น  
ผมอยากจะบอกท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี สภามันเหงา
เหลือเกินตอนนี้เพิ่ง ๒ ทุ่มเอง ท่านช่วยให้คณะรัฐมนตรีมาฟัง จิรายุ ห่วงทรัพย์ ฝ่ายค้าน 



  ๖๐๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๙๙/๒ 
 
หน่อยได้ไหมครับ มันไม่ได้ ท่านประธานครับ สภามันต้องมีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรีนั่ง รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฟังแล้วน าไปแก้ไขปฏิบัติเพื่อให้ 
พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ผมชื่นชม ๓ ท่านนะครับ เมื่อกี้ ๔ ท่าน ลงไปแล้ว ๑ ท่าน 
ขอบคุณนะครับ ท่ียังกรุณาทนนั่งรากงอกอยู่ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมจะขออนุญาต
แนะน ากราฟิก (Graphic) ซึ่งท่านประธานอาจจะลืมไปแล้ว 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ดูกราฟิก (Graphic) อันแรกครับ 
ข่าว ๒ ทุ่ม นายกรัฐมนตรี เห็นไหมครับ สวัสดีวันจันทร์ ประชาชนท่ีผ่านมาเขารอตรวจ  
รถติด รอเตียง รอตาย รอเตา เนื่องจากรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลท่ีอมโรค  
แถมชอบพ่นโรคใส่ประชาชนอีกด้วย ท่ีผมพูดเช่นนี้ไม่อยากไปเลยซ้ า ท่านประธานครับ 
เพราะว่าอภิปรายกันมา ๒ วัน หลายคนก็พูดกันไปเยอะแล้ว แต่อยากท่ีจะบอกท่านประธาน  
ก็คือวันนี้เราเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง โจรเต็มบ้าน คนพาลเต็มเมือง รัฐสภาเป็นตัวแทน 
พี่น้องประชาชนในการติดตามตรวจสอบ สวัสดีวันอังคาร โจรเต็มบ้าน คนพาลเต็มเมือง  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ กราฟิก (Graphic) นี้สมัย คสช. ไม่รู้ท่านประธานเคยได้รับบ้างไหม 
ผมได้รับนี่รีบลบแทบขาดใจเลยนะครับ กลัวจะหลอนนอนไม่หลับ ท่านประธานครับ  
ผมจึงตั้งฉายานายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ๕ บาป  
เหตุผลท่ีผมอภิปรายและสนับสนุนนายกรัฐมนตรี ๕ บาป ดังต่อไปนี้ ก่อนหน้านี้ผมเห็น 
ท่านนายกรัฐมนตรีแหกเสื้อ ท่านนายกรัฐมนตรีชอบแหกเสื้อโชว์พระ ผมคะเนด้วยสายตา 
เป็นคนไม่ได้เล่นพระ แล้วก็ไม่ได้ถนัดเรื่องของท่ีเขาห้อยคอกัน แต่ดูแล้วจะมีราคาค่างวด 
พอสมควร แต่นั่นไม่ใช่สาระส าคัญครับท่านประธาน สาระส าคัญก็คือว่าคนพุทธเขา 
ไม่ท าบาปครับ ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรี ๕ บาป  
  เนื่องจากบาปท่ี ๑ ของท่าน ท่านได้ขโมยความสุขหลอกประชาชน ตอนนั้น 
หลอกแบบ คสช. ครับว่าเราจะคืนความสุขให้กับประชาชน เราจะท าตามสัญญา แล้วสิ่งดีงาม 
จะกลับคืนมา นี่หลอนจนถึงปีท่ี ๘ นะครับท่านประธาน เหตุผลท่ีผมบอกว่าท่านหลอก 
เป็นบาปที่ ๑ ของท่านนายกรัฐมนตรี ดังท่ีขึ้นกราฟิก (Graphic) นี้ ------------------------------ 
 

- ๓๐๐/๑ 



  ๖๐๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๐๐/๑ 
 
เนื่องจากว่าผ่านไปแล้ว ๗ ปี ท่านนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศผิดพลาด กู้ เงิน ๗ ปี  
เป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาอีกแล้วครับท่าน กู้ไปจ านวนมากแต่ก็ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประเทศไทยด ารงชีวิตได้อย่างผาสุกสถาพรได้ นอกจากนี้ตลอด ๒ วันท่ีผ่านมา 
สม่ าเสมอไม่มีเปลี่ยน ท่านนายกรัฐมนตรีครับ คิดอะไรไม่ออก โดนด่ามาก ๆ ก็ด่ารัฐบาลท่ีแล้ว 
คิดอะไรไม่ออก บอกไม่ถูก หงุดหงิด นอนไม่หลับ ก็ด่ารัฐบาลชุดท่ีแล้ว ซึ่งจริง ๆ แล้วรัฐบาล
ชุดท่ีแล้วมันก็คือรัฐบาลท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่นล่ะ แต่จริง ๆ ท่านคงลืมไป 
ท่านประธานครับ เอะอะอะไรก็รัฐบาลชุดท่ีแล้วมันท าไม่ดี ถ้าตอนผมเป็นรัฐบาลผมก็ด่า
รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ได้ ก่อนหน้านั้นผมก็ด่าได้อีก มัน ๘ ปีแล้ว ท่านประธานครับ 
เหตุใดจึงยังด่าอยู่ แล้วท่ีส าคัญองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีหายเลียบ ไม่มีใครอยู่เลย  
ในภาวะปกติไม่มีแรงกระเพื่อมในพรรคพลังประชารัฐนี่นะครับ โอ้โฮเดี๋ยวลุก เดี๋ยวติ๊ก ๆ  
เมื่อกี้ เห็นแต่พรรคภูมิใจไทย พี่ซุปผมขึ้นตลอด พรรคพลังประชารัฐเงียบไม่มีใคร เลย  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจแก้ไม่ยาก แต่ท่านประธาน 
ดูกราฟิก (Graphic) นี้ได้นะครับ นายกรัฐมนตรี ๒๘ คน ท่านกู้ไปแล้วจ านวนท้ังหมด  
๒.๓๙ ล้านล้านบาท นี่ท่านนายกรัฐมนตรี ๒๘ คนของประเทศไทย ท่านรัฐมนตรีอย่าเพิ่งไป 
อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนครับ ยิ่ง ครม. มีน้อยอยู่ เดี๋ยวมานะครับ โอเค (OK) ขอบพระคุณครับ 
บรรยากาศมันจะได้คึกคัก  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านจิรายุ 
คุยกับประธานนะครับ อย่าออกนอกเร่ืองมาก แซวหน้าแซวหลังอยู่ เอาตรงประเด็นเลยครับ
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ หนังมัน 
ต้องมีไตเติ้ล (Title) มันต้องมีทีเซอร์ (Teaser) มันต้องมีเกริ่น ท่านประธานใจเย็น ๆ  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ดูนะครับ นายกรัฐมนตรี ๒๘ คน กู้ไปแล้วรวมกัน ๒.๓๙ ล้านล้านบาท 
เฉลี่ยคนละประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาทต่อปี แต่ท่านประธานท่ีเคารพครับ ไปดูท่านนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของผม คือถ้ากู้แล้วแก้โควิด (COVID) ได้ กู้แล้วท าเศรษฐกิจดีได้ 
ไม่มีใครว่า ท่านประธานครับ ดูกราฟิก (Graphic) ต่อไป ท่านนายกรัฐมนตรีจัดเต็มเหนี่ยว  
กู้ เฉลี่ยปีละประมาณ ๕๕๐ ,๐๐๐ ล้านบาท สิริรวมแล้วคนเดียวกู้ ไปแล้วท้ั งหมด  
๓.๒๘ ล้านล้านบาท จนเป็นท่ีมาของฉายานักกู้แห่งลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  



  ๖๐๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๐๐/๒ 
 
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมอยากจะบอกว่าบาปท่ี ๒ นายกรัฐมนตรี 
เป็นนายกรัฐมนตรี ๕ บาปนะครับ เมื่อกี้ผ่านไปแล้ว ๑ บาป บาปท่ี ๒ ก็คือมีพฤติกรรม 
ค้าความตายบนคราบน้ าตาของพี่น้องประชาชน พูดกันมา ๒ วัน ฟังจนไม่รู้ท่านทนอยู่ 
ได้อย่างไร เปลี่ยนคนบ้างก็ได้ เอาท่านประธานมาเป็นนายกรัฐมนตรีบ้าง อาจจะมีอะไร  
ดีขึ้นบ้างก็ได้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ พฤติกรรมของท่านนายกรัฐมนตรีผมรู้สึกว่าท่าน 
อาจจะเหี้ยมโหดเกินไป นะจ๊ะบ้าง อะไรของแกไปเรื่อย ปล่อยประชาชนตายเป็นเบือ  
มีพฤติกรรมค้าความตาย ท่ีส าคัญประชาชนเจ็บตายกันก็หนักหนาสาหัสแล้ว ท่านประธานครับ 
ยังมีปัญหาเรื่องของปล่อยให้พวกพ้องทุจริตจนน่ารังเกียจ เดี๋ยวผมฉายไปเรื่อย ๆ จนถึง 
บาปท่ี ๕ นะครับท่านประธาน เดี๋ยวไฮไลต์ (Highlight) มันจะอยู่บาป ๔ บาป ๕ นี่มันส์  
ท่านประธานครับ ยุคปัจจุบันนี้เป็นยุค ๒๕๖๔ ยุคคนเขลาครองเมือง คนเขลานะครับ  
แปลเป็นไทยก็คือคนโง่ครองเมือง มันมี ๒๔๙๙ อันธพาลครองเมือง แต่ตอนนี้ยุค ๒๕๖๔  
คนเขลาครองเมือง ท่านบริหารราชการแผ่นดินด้วยความโอหัง คลั่งอ านาจ อีโก้ (Ego) สูง  
ไม่สนใจโลก คิดว่าตัวเองเก่ง กู้ เงินมหาศาล แค่ถุงยังชีพ หน้ากาก ยังแจกไม่ได้ เลย  
ท่านประธานครับ นี่โชคดีมีโควิด (COVID) ปีท่ีแล้วท่านประธานจ าได้ไหม พีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) 
ขายอยู่หน้าท าเนียบแผ่นละ ๑๐ กว่าบาท รัฐบาลท่านพลเอก ประยุทธ์ ขายหน้ากากอนามัย 
ป้องกันพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) หน้าท าเนียบ อย่างนี้ท่านประธานท่ีเคารพครับ ๖-๗ เดือน 
ท่ีผ่านมาพวกผมจะเป็นลม ลงพื้นท่ีช่วยเหลือพี่น้องท้ัง ๆ ท่ีไม่ได้มีส่ วนเกี่ยวข้องอะไร 
กับรัฐบาลเลย เรื่องพวกนี้ท่านสะทกสะท้านบ้างไหมละครับ ไม่ ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
บาปต่าง ๆ ของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมันมีมากเหลือเกิน คนไทยเขาบอกว่าแค่ยืนดูเฉย ๆ 
ไม่ช่วยถือว่าบาป คนจะจมน้ าตายไม่ช่วยถือว่าบาป คนจมลงไปแล้วไปยืนหัวเราะ ท าตลกใส่ 
นึกว่ามันแกล้ง อ้ายอย่างนี้บาปหนา บาปหนัก  

 
- ๓๐๑/๑ 

 

 
 
 



  ๖๐๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๐๑/๑ 
 
  ท่านประธานครับ และผมอยากจะบอกท่านประธานต่อไปครับว่าบาปท่ี ๓  
ท่ีนายกรัฐมนตรีท าในปัจจุบันนี้  ก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้พรากลูกพรากเมียผู้อื่น 
ด้วยความตาย ท่านประธานครับ ผมน้ าตาไหลแล้วก็เศร้าใจหลายครั้ง และผมก็เช่ือว่าพี่น้อง 
ประชาชนท่ีเขาติดตามชมการอภิปรายของฝ่ายค้าน หลายท่านอาจจะบอกว่าพูดกันเรื่องเดิม ๆ 
ซ้ า ๆ แต่ถ้าท่านตั้งใจฟังดี ๆ มันจะมีเรื่องหลากหลายท่ีสามารถน ามาขยายความและเตือน 
ให้กับรัฐบาลได้ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ บาปท่ี ๓ ของท่านมันเป็นบาปท่ีน่าตกใจ หลายคน
สิ้นเนื้อประดาตัว เพราะแนวความคิดแบบท่านนายกรัฐมนตรี และท่านประธานครับวันนี้
วันท่ี ๑ กันยายน ตั้งแต่ช่วงเช้าผมรับโทรศัพท์ ถามบอกว่าห้างเปิดแล้วจะไปทานได้ไหม  
บ้างก็บอกว่าจะเข้าไปต้องพกใบเหมือนแบบฉีดยาแล้ว ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีอะไรห้อยคอหน่อย  
ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่ง เขาถึงจะให้ไปรับประทานอาหารในร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้า 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ บอกว่าร้านนวดเปิดได้ แต่ให้นวดเท้า ท่านประธานครับถ้าเกิดเขา 
ไต่ระห่ าขึ้นไปเรื่อย ๆ ถึงหัวเข่านี่ไม่ได้นะ เพราะเขาให้นวดเท้า โควิด (COVID) มันอยู่แค่ 
ส้นเท้า มันไม่ได้ขึ้นไปหัวเข่า นี่ครับท่านประธาน ศบค. ไทยแลนด์ (Thailand) เช้าพูดอย่าง 
เย็นพูดอย่าง ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าวันนี้ ๑ กันยายน ตกลงแล้ว ท าอะไรได้บ้าง  
เมื่อสักครู่นี้ร้านท าผมโทรหาผม บอกว่าท่าน ส.ส. จะตัดผมไหม เผอิญ ผมหั่นไปเป็นท่ี
เรียบร้อย ๒ วันแล้ว ผมถามว่าวิธีการท าอย่างไร ต้องลงทะเบียนบ้าง มานี่แคะหูไม่ได้  
โกนหนวดไม่ได้ กันหน้าไม่ได้ ท่านประธานครับ ตัดผมมันก็ใกล้กันแทบจะกินหูกันอยู่แล้ว 
แต่ก็ยังออกกฎกติกาอะไรท่ีมันหยุมหยิม งง ๆ และท่ีน่าสนใจไปกว่านั้น ก็คือภาวะเศรษฐกิจ
ของการกระตุ้นในช่วงนี้มันเป็นศูนย์ไปหมด และท่านประธานท่ีเคารพครับ การพรากลูก 
พรากเมียผู้อื่นด้วยความตายเป็นบาปมหันต์ จริง ๆ แล้วผมอยากจะให้ท่านประธาน 
ได้ลองชมคลิปวิดีโอ (Clip Video) ชิ้นนี้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด (COVID) ผมขี้เกียจ
อภิปรายแล้วล่ะ ผมจะขออนุญาตน าเสนอด้วยคลิปวิดีโอ (Clip Video) เช่นนี้ เรียกน้ าตา
ท่านประธาน เชิญเลยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  “...............  :  ๓ วันก่อนติดเช้ือแค่ ๑-๒ คน” 
  “...............  :  วันนี้เพียงวันเดียว ตัวเลขขึ้นไปสูงท่ีสุด”  
  “...............  :  ๑๙,๙๘๓ ราย” 



  ๖๑๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๐๑/๒ 
 
  “...............  :  คือคุณตาท่านเสียชีวิต 
  “...............  :  เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าค่ะ” 
  “...............  :  จนกระทั่งเสียชีวิตคาบ้าน” 
  “...............  :  นี่คือประเทศไทย ท่ี พลเอก ประยุทธ์ เคยภาคภูมิใจเหลือเกิน
ว่าเราเป็นประเทศอันดับ ท็อปเทน (Top 10) ของโลกท่ีป้องกันโควิด (COVID) ได้ดี  
ไม่มีทางท่ีจะระบาดระลอกใหม่ เหมือนในประเทศอินเดียท่ีประชาชนต้องตายข้างถนน  
และนี่คือศพของประชาชน ท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คุยนักคุยหนาเมื่อต้นปีท่ีผ่านมา
ว่าเรามีวัคซีนเพียงพอ ระบบสาธารณสุขของเรารับได้ ไม่มีทางท่ีประเทศไทยจะเกิด
สถานการณ์เช่นนี้ ๓ ผู้สูญเสียนี้นอนตายข้างถนนตั้งแต่ช่วงสาย และเพิ่งได้รับการเก็บร่าง
เมื่อประมาณ ๔ ทุ่ม ในสภาพท่ีเราไม่เคยเห็นมาก่อน ในประเทศท่ีสวยงามเช่นนี้ เหตุการณ์
เหล่านี้เกิดขึ้นจากการบริหารราชการแผ่นดินท่ีผิดพลาด ผู้น าประเทศมีพฤติกรรมค้าความตาย 
ไร้ความรู้ความสามารถในการน าพาคนไทยกว่า ๗๐ ล้านชีวิต ให้รอดจากสงครามโรคระบาด
ครั้งนี้ได้ ท้ัง ๆ ท่ีผู้เชี่ยวชาญได้เตือนไว้หลายครั้ง แต่ก็ยังมัวเมาในค าป้อยอของบริวาร 
ว่านเครือและอวดตนว่าสามารถคุมได้ แต่กลับไม่มีแผนการท่ีชัดเจนรองรับ และยังกล่าวโทษ 
ประชาชนอยู่บ่อยครั้ง วันนี้คนไทยติดเชื้อนับล้านคน ตายนับหมื่นคนอย่างไม่ควรจะเกิดขึ้น 
เป็นผลมาจากผู้น าประเทศไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่สนใจ 
ต่อชีวิตและผลประโยชน์ของประเทศชาติ มีพฤติกรรมค้าความตาย และโอหัง คลั่งอ านาจ 
ปัญหาท่ีมากไปกว่านั้น ก็คือการบริหารงานในสถานการณ์วิกฤติหลายเดือนท่ีผ่านมา  
เป็นไปด้วยความสับสนอลหม่านไร้ทิศทาง เอาชีวิตของประชาชนเป็นเดิมพัน การประกาศ
มาตรการต่าง ๆ กลับไปกลับมา ไม่มีการเตรียมรับมือถึงปัญหาท่ีจะตามมา จนประชาชน 
ไม่สามารถด ารงชีวิตได้ แต่ก็ยังคุยโวไม่สะทกสะท้าน ยังเห็นชีวิตของประชาชนเป็นเร่ืองตลก 
และลิ่วล้อรอบกาย ก็มักจะอวยอยู่เสมอว่าท่านคุมโควิด (COVID) ได้ดีจนไม่มีท่ีติ” 
 

-  ๓๐๒/๑ 
 

 
 



  ๖๑๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๐๒/๑ 
 
  “...............  :  กลุ่มแคมป์ (Camp) แรงงานเหล่านี้นะจ๊ะ เราต้องดูแลเป็น
พิเศษนะจ๊ะ เราต้องมีมาตรการเฉพาะออกมานะจ๊ะ 
  มาตรการจัดวัคซีนเพิ่มเติมผมพูดไปแล้วไม่ว่าจะสปุตนิกวี โอเคนะจ๊ะ อะไร 
ถ่ายทอดสดนะจ๊ะ ก็ขอโทษทีนะ ถ่ายทอดสดเขาเพ่ิงมาบอกผมนี่” 
  จากคลั ส เตอ ร์  (Cluster) ใน รอบ ท่ี  ๓  เมื่ อ เดื อน มี น าคม ท่ี ผ่ าน ม า 
ย่านทองหล่อและระบาดไปยังจังหวัดอื่น ๆ พลเอก ประยุทธ์ ยังกู้เงินจ านวนมหาศาล เพื่อน า
ภาษีประชาชนไปรับมือกับโควิด (COVID) หลายแสนล้านบาท แต่ไม่สัมฤทธิ์ผล อวดสรรพคุณ 
อยู่เสมอว่ารัฐบาลมีวัคซีนเพียงพอให้กับประชาชนทุกคนก่อน เดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา  
การระบาดรอบ ๓ ตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายนจนถึงปัจจุบัน ระบบสาธารณสุขไม่สามารถช่วยเหลือ 
ประชาชนได้ เพียง ๓ เดือน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า ๑๐ เท่า จนวันนี้มีผู้ติดเชื้อไปกว่า ๑ ล้านคน 
และมีผู้เสียชีวิตกว่า ๑๐,๐๐๐ คน จนน้ าตาท่วมแผ่นดิน นี่คือสิ่งท่ีไม่ควรเกิดขึ้นกับคนไทย
ในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมาท่ีประชาชนต้องเสียน้ าตา เสียพ่อ เสียแม่ ปู่ย่าตายาย บ้างก็ 
เสียลูกในครรภ์ ซึ่งผู้สูญเสียหลายหมื่นคนไม่มีโอกาสแม้จะท าพิธีกรรมทางศาสนา บางราย
ต้องท าพิธีฌาปนกิจผ่านออนไลน์ (Online) นี่คือบาปท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าไว้
กับประชาชนคนไทยท่ีจะต้องถูกจารึกไว้กับประวัติศาสตร์ของชาติ และนี่คือภาพสุดท้ายของ 
นายมานิต พ่วงรอด คนคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้อาสาท างานช่วยเหลือประชาชน
หลังจากน าถังออกซิเจนและถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและป่วยจนเสียชีวิต” 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  จบพอดี ท่านประธานครับ  
ผมท าคลิปวิดีโอ (Clip Video) ชุดนี้ ๒ วันด้วยตัวเองนะครับ เพื่ออยากจะสะท้อนให้กับ 
ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักรู้ถึงความสูญเสียของพี่น้องประชาชน ผมเป็นผู้เสี่ยงอยู่กับ
ผู้เสียชีวิตท่ีเขตคลองสามวา ถ่ายรูปอยู่ข้าง ๆ กัน เมื่อวันท่ี ๒ สิงหาคมท่ีผ่านมา แล้วผม 
ก็ต้องถูกกักตัวอยู่ท่ีบ้าน ๑๕ วัน ไม่มีใครไปให้ความช่วยเหลือ ไม่จ าเป็นต้องเป็นผมนะครับ 
ผมช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้ว ทุกคนเรียกร้อง ทุกคนหาเตียง ทุกคนหาเส้น หาสาย เพื่อจะ  
ซื้อชีวิตตัวเองท้ังสิ้น ไม่น่าเชื่อนะครับท่านประธานว่าจะเกิดขึ้นในยุคของ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ได้ และหลายคนก็รู้สึกเศร้าสะเทือนใจ มันมาถึงตรงนี้ได้อย่างไร ไม่เป็นอะไรครับ 
ผมไม่อภิปรายซ้ า เพราะสมาชิกพูดกันไปตลอด ๒ วันแล้ว แต่ผมอยากจะบอกท่านประธาน 



  ๖๑๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๐๒/๒ 
 
ผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าเวลาฝ่ายค้านอภิปรายท่านอย่าโกรธ คนเป็นผู้น าประเทศ 
มันต้องหายใจลึก ๆ ฟังแล้วก็น าไปปรับปรุงแก้ไข ฝ่ายค้านไม่มีหรอกครับ ท่านนายกรัฐมนตรี
หน้าตาดี หล่อ คิ้วเข้ม จมูกโด่ง หูสวย ไส้ติ่งงาม ไม่มีหรอกครับท่านประธาน เพราะฉะนั้น 
มันก็เป็นเรื่องปกติท่ีนายกรัฐมนตรีจะต้องน าไปแก้ไขปรับปรุง แต่ถ้าไม่ไหวท่านก็พักครับ  
อีกไม่กี่ปีท่าน ๗๐ ปีแล้ว แทนท่ีจะอยู่แบบสบาย ๆ เลี้ยงหลาน ก็มีปัญหาแบบปัจจุบันนี้นะครับ 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรี ๕ บาป เรื่องโควิด (COVID) 
ว่ากันไปแล้ว  
  แต่บาปท่ี ๔ ท่ีผมอยากจะบอกท่านประธาน ก็คือว่าก่อนปี ๒๕๕๗ เราถูกหลอก 
อยู่เสมอว่าจะมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง เอาเข้าจริง ๆ ก็ไม่ได้มีการปฏิรูปอะไร เราเป็น
สมาชิกรัฐสภากันมา ๒ ปี ยุทธศาสตร์ชาติเข้ามารายงานหนาตึ๊บคืบไปอยู่ ๓ บรรทัด  
ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จนทุกคนบอกว่าปฏิรูปในคืนหลอกลวง เขาอยากอยู่ยาว 
ท่านประธานครับ บาปท่ี ๔ ของท่านนายกรัฐมนตรีท่านโกหกพี่น้องประชาชนว่าจะปฏิรูป 
เพราะท่านอยากอยู่ยาว -------------------------------------------------------------------------------- 
 

    - ๓๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๑๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๐๓/๑ 
 
และถ้าเกิดท่านอยากอยู่ยาวแล้วประเทศชาติเจริญก็คงจะมีคนสรรเสริญ ปัญหาของ 
การไม่ปฏิรูปเกิดอะไรขึ้น สัปดาห์ท่ีผ่านมาโจ้เฟอร์รารี่  ผู้ก ากับนครสวรรค์ก็เป็นข่าวโด่งดัง 
ไม่ฉายซ้ าครับ แต่ผมอยากจะบอกท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าผมนี่รู้จัก
แวดวงสีกากีดีครับ ท่ีบอกว่าดีก็เพราะว่าตั้งแต่เกิดมานี้ ผมก็อยู่วงการสีกากีมาตั้งแต่  
๑๕ วันเกิด ไม่เช่ือก็ดูรูปครับท่านประธาน ผมนี้รู้จักวงการสีกากีดีกว่านายกรัฐมนตรีแน่นอน  
เพราะพ่อผมเป็นต ารวจ พี่สาวผม ๒ คน ท่านประธานครับ ฟาดต ารวจเรียบ ได้สามี 
เป็นต ารวจ น้าผมน้องแม่เป็นต ารวจ อาผมเป็นต ารวจ นี่ครับผม โดนต ารวจใกล้ชิดตั้งแต่เด็ก  
เด็ก ๆ นี่ผมหน้าตาดีครับท่านประธาน จ้ าม่ าเห็นไหมครับ ท่ีผมจะอภิปรายเรื่องของ 
การปฏิรูปต ารวจ แล้วท่ีท่านบอกว่ามันมีปัญหาแบบนี้ท่านไม่ต้องไปโทษใครครับ มาจากผู้น า
สูงสุดของประเทศ ไม่ได้มีความสนใจใส่ใจท่ีจะแก้ไขปัญหาต ารวจอย่างจริงจัง มันจึงมา 
ในบาปท่ี ๔ สวัสดีวันศุกร์อย่างไรครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมอยากจะให้ท่านประธาน
ดูนะครับว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรี 
ควบหลายเก้าอี้นะครับท่านประธาน ถ่างขาเสียจนขาแทบฉีก คน ๆ เดียวสมองมันก็เท่ากันนี่ล่ะ 
มันจะไปรับผิดชอบอะไรเยอะ แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็รวบตัวเองเอามาท าเองหมด  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ถ่างขาแทบฉีกก็เกิดปัญหาต่อมา ไม่ว่าจะเป็นเด็กนาย เด็กใคร 
ต ารวจชั้นผู้น้อยบอกว่าถ้าเกิดไม่ใช่เด็กนาย ไม่ใช่เด็กพ่อบ้าน ไม่ใช่เด็กผู้บังคับการจังหวัด 
ไม่ใช่เด็กผู้บังคับการภาค ไม่ใช่เด็กรอง ฝันไปเถอะว่าจะได้เก้าอี้ดี ๆ ผมจึงท าสกู๊ป (Scoop) 
ชิ้นนี้มาให้ท่านประธานได้ชมครับว่า ตัวแปรของต ารวจที่เขาจะสามารถยืนยงคงกระพันและ 
มีต าแหน่งหน้าท่ีดีงามนั้น มันต้องผ่านมรสุมอะไรมาบ้าง ลองฟังสกู๊ป (Scoop) นี้ดูครับ 
  “...............  :  ทางด้านคุณจิรายุ  ห่วงทรัพย์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร  
ของพรรคเพื่อไทยนั้น ไปเอาคลิป (Clip) มาเปิดโปงแบบว่ามีการตั้งตู้เกม มีการตั้งตู้สล็อต 
(Slot) ต่าง ๆ ไว้แบบโจ่งครึ่มไม่มีใครไปด าเนินการ ไม่มีใครไปจัดการ” 
  “...............  :  บ่อน ธุรกิจสีเทา ส่วยจราจร การซื้อขายต าแหน่งล้วนเป็นท่ี
หอมหวนของวงการสีกากี ท่ีต ารวจชั้นผู้น้อยท าได้ก็คงเพียงแค่มองตาปริบ ๆ เท่านั้น” 
  “...............  :  การซ้อมทรมานเพื่อรีดข้อมูลหรือเรียกรับสินบน หรือการจัดฉาก
การตายเพื่อปกปิดในคดีในวงการต ารวจ นี่ไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึ้นครั้งแรก ถึงแม้วิธีการเหล่านี้ไม่มี
ในหลักสูตรการเรียนการสอน แต่นี่คือสิ่งท่ีอดีตต ารวจชี้ว่าเกิดจากการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น” 



  ๖๑๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๐๓/๒ 
 
  “...............  :  อีกคดีท่ีพบต ารวจเกี่ยวข้องและอยู่ในความสนใจของสาธารณะ 
ไม่น้อย คือคดีอุ้มฆ่าแม่ลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ์” 
  “...............  :   นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีคนไทยถูกหลอกมาตลอดว่า คสช.  
ยึดอ านาจมาเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ และต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งในปี ๒๕๕๗ มีการ
ระบุว่าจะปฏิรูปท้ังหมด ๑๓ ด้าน อาทิ กระบวนการยุติธรรม การบริหารราชการแผ่นดิน 
การเมืองและด้านกฎหมาย เป็นต้น และผ่านไปแล้วกว่า ๘ ปี จาก คสช. จนถึงสภาปฏิรูป
แห่งชาติ แล้วมาสู่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนมาถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ในปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรท่ีเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ท่ีจับต้องได้ ส่งผลให้คุณภาพของประเทศ 
และชีวิตของประชาชนตกต่ าลงทุกวัน จนวันนี้ประเทศไทยอาจถูกปรับเปลี่ยนจากประเทศ
ก าลังพัฒนาให้กลายมาเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้ การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งจึงเป็นเพียง 
ลมปากในรักแท้ในคืนหลวกลวงเป็นมหกรรมการโกหกหมู่ ท าเพียงเพื่อซื้อเวลา ซึ่งสอดรับ
กับค าว่า เขาอยากอยู่ยาวเท่านั้น จากนั้นพี่น้องประชาชนอย่าคาดหวังอะไรจากลมปากของ  
รัฐบาลชุดนี้” 
 

- ๓๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๑๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๐๔/๑ 
 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  เป็นอย่างไรบ้างครับท่านประธาน 
การอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านยุคใหม่ มันต้องมีองค์ประกอบให้เห็นภาพ
และจินตนาการด้วยเหตุผลท่ีเราเห็นได้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่ีผมพูดเรื่องบ่อนเมื่อกี้ 
เมื่อปีท่ีแล้ว แล้วผมพูดในสภานี้ ถามว่าโดนย้ายไหม โดน เขาเรียก ๕ เสือ ๑. ผู้ก ากับ  
ลงมา สวป. รองผู้ก ากับสืบ รองสอบสวน รองใครก็แล้วแต่ ๑๕ นี้ไปก่อน ไปพักร้อนประมาณ 
๑๕ วันแล้วก็กลับมา เมื่อหลายปีท่ีผ่านมา ไม่กี่ปี ท่ีผ่านมาหลงจู้ชื่อดัง กองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค ๒ ชลบุรี แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรท่านประธานครับ กลับมาไหม ต ารวจท่ี 
อยู่ในพื้นท่ีผมก็กลับมา แล้วตอนนี้ก็ย้ายไปแล้ว ผมจึงถามครับว่าท าไมเขาจึงต้องปล่อยให้ 
มีการพนัน ปล่อยให้มีส่วย ปล่อยให้มีส่วยจราจร ปล่อยให้มีสารพัดคดีมากมายในท้องท่ี  
ก็เพราะว่าเงินอย่างไรล่ะครับท่านประธาน แล้วเงินผู้ก ากับเก็บคนเดียวหรือครับ ไม่ครับ  
เขาก็บอกว่าส่งให้กับรองผู้การบ้าง ผู้บังคับการบ้าง ผู้บัญชาการภาคบ้าง เดี๋ยวผมฉายต่อไป
ให้เห็นครับว่า ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ยอมปฏิรูปต ารวจ ก็จะมีลักษณะเหมือนนครสวรรค์ 
ปากน้ าโพแบบนี้อีกต่อไป ท่านประธานทราบไหมครับว่าเมื่อไม่กี่เดือนท่ีผ่านมานี้มีการย้าย 
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปรากฏว่าย้ายเพราะอะไรรู้ไหมครับ 
แม่สอดนี้เขาเรียกว่าเป็นท าเลท า ท าเลทอง มันเป็นจุดสกัดจากภาคเหนือ วงการต ารวจ  
เขาวนขวาขึ้นไป ท่านประธานครับ ภาค ๑ ภาค ๒ แถวชลบุรี ระยอง ภาค ๓ แถวบ้าน 
ท่านประธาน ภาค ๔ ขึ้นไป ภาค ๕ เชียงใหม่ เชียงราย ภาค ๖ นครสวรรค์ ภาค ๗  
แถวนครปฐม ภาค ๘ ไล่ลงไปภาคใต้ อันนี้ เขาเรียกกันว่าผู้บัญชาการภาค แม่สอดนี่ 
แหล่งท าเลทอง แล้วตอนนี้ย้ายไปแล้ว ย้ายกลับหรือยังครับ แรงงานต่างด้าว บ่อนฝั่งเมียวดีบ้าง 
ข้ามไปมันก็รัฐกะเหรี่ยง ไปท่ีเมืองพะอานต่อหงสาวดี พุกาม มัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง เส้นทาง
การเงินข้ามมาท้ังนั้น ช่องทางธรรมชาติ ๑๒ แห่ง ท่านประธานครับ เข้ากูเกิล เอิร์ท  
(Google Earth) นี่เห็นเลยนะครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่ีผมพยายามย้ าเรื่องการ 
ปฏิรูปต ารวจว่ารัฐบาลชุดนี้ ไม่ได้จริงจังสนใจท าหรอกครับ ท่านดูนะครับ คลัสเตอร์ 
(Cluster) ท่ีทองหล่อ ดูภาพเมื่อสักครู่นี้ครับ เด้งผู้ก ากับการทองหล่อเซ่นผับดังแพร่พิษ 
โควิด ๑๙ (COVID-19) ตอนนั้นก็มีท้ังนักการเมืองดัง ไฮโซ นักร้อง ดารา อัปกันตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด 
แร็ปโย่วกันท้ังคืน กลับมาหายใจไม่ออก ไปตรวจโควิด (COVID) ติดไป ๖๐๐ กว่าคน โรงพัก
ทองหล่อติด ๑๐ กว่าคน ถูกกักตัวท้ังโรงพักเกือบ ๕๐๐ คน ท่านประธานครับ คนไปแจ้งความ 



  ๖๑๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๐๔/๒ 
 
ไม่กล้าไปแจ้งท่ีทองหล่อ ไปแจ้งโรงพักอื่น บัตรประชาชนหายไม่ไปทองหล่อ ท่ีผมพูดเช่นนี้
ไม่ได้ไปว่าอะไรท่านนะครับ ก็ย้ายไป แต่ท่านประธานท่ีเคารพครับ แต่ตอนนี้ท่านก็กลับมา  
เป็นท่ีเรียบร้อย ภาพต่อไปครับ ผมก็ไม่ได้ติดใจครับ ท่านจะกลับมาหรือท่านจะอยู่ต่อ 
แต่หนังสือพิมพ์เดอะเนชัน ทีวีเนชัน ท่านมาเขียนเรื่องนี้ บอกว่ารู้จักผู้ก ากับด้วงเจ้าของ
ฉายาราชบุตรเขย ไม่อยากพูดนะ ท่านอาจจะมีฝีมือ ท่านกลับมาแล้วก็ดี จะได้อย่าให้มัน 
เกิดคลัสเตอร์ (Cluster) ทองหล่ออีก เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนฉาย พรุ่งนี้จะมีการอภิปราย 
เรื่องคลัสเตอร์ (Cluster) ทองหล่อ มีคนไปตื๊ด ๆ อยู่แถวนั้น ผมนี่ เด็กเทพนะครับ 
ท่านประธาน ไม่ค่อยได้ไปทองหล่อมันจอดรถยาก คนก็เยอะ สาวก็ไฮโซ แพง นั่งกินคืนหนึ่ง
แสนกว่าไม่กล้าไป แต่รู้จักแถวนั้นหมด เพราะเกิดท่ีกรุงเทพฯ ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ท่ีผมอยากจะบอกว่าผลประโยชน์ สน.ท้องท่ี ยาเสพติด ส่วย บันเทิง ค้ามนุษย์ต่างด้าว  
มันจึงท าให้ต ารวจน้ าดีที่เขาขยันท างานเติบโตไม่ได้ในสังคมต ารวจ ผมเป็นผู้ใกล้ชิดกับต ารวจ 
พ่อผมเป็นต ารวจ แล้วผมฟังมาตลอดว่าต ารวจเขาท าอะไรกันบ้าง ห้องแบบร้านกาแฟ 
นครนครสวรรค์มันไม่ได้เพ่ิงมีหรอก ท่านประธานครับ สมัยก่อนเขามีสารวัตรใหญ่ ไม่ได้เป็น
โครงสร้างผู้ก ากับแบบนี้ -------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๑๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           บุศกร ๓๐๕/๑ 
 
สารวัตรใหญ่นี่ใหญ่จริง ๆ เขาจะมีห้องข้าง ๆ โรงพักไว้ตบ สอบผู้ต้องหา เขาเรียกพวกสืบ 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมจะบอกท่านประธานอีกอย่างหนึ่ง อันนี้คือต ารวจท้องท่ี  
มีต ารวจนักบิน ขออภัยด้วยครับ ใครท่ีเป็นนักบิน ไม่ใช่ต ารวจนักบินท่ีขับเฮลิคอปเตอร์ 
เครื่องบินนะครับ เขาเรียกว่าต ารวจนักบิน ท่านประธานดูรูป นี่ผมนะ ไม่ใช่ผมเป็นต ารวจ
นักบินนะ แต่ผมจะบอกว่ารถข้าง ๆ ผมมันยี่ห้อเบนลี (Bentley) ขวานี่จีที (GT) คันหนึ่ง 
๒๐-๓๐ ล้านบาท แล้วจิรายุไปยืนอะไรตรงนั้น เคยติดตามเรื่องนี้ แต่ไม่คิดว่ามันจะมาแดง 
ในยุคผู้ก ากับโจ้ เดี๋ยวเราต่อ ท่านประธานดูครับ จอดท่ีไหน ภาพท่ีเห็นนี้ ท่านประธานครับ
อยู่ท่ีกรมศุลกากร เขามีการเปิดประมูลรถ รถคันนี้ราคาในท้องตลาด ๒๐ ล้านบาทขึ้น  
ข้าง ๆ จีที (GT) นี้ ๑๕ ล้านบาท ถ้าซื้อสด ๆ นะครับ ท่านประธานดูรูปต่อไปครับ แล้วผม 
จะบอกว่าต ารวจนักบินเขาท ากันอย่างไร อย่าหลงทิศ ท่านประธานเอาไหมครับ คันนี้พอร์ช 
(Porsche) นี่คือปอร์เช่ (Porsche) ท่านประธานครับ ถ้าซื้อจาก บริษัท เอเอเอส ออโต 
เซอร์วิส จ ากัด นี่โฆษณาให้เขา เป็นดิสทริบิวเตอร์ (Distributor) ท่ีขายในประเทศไทย 
ผู้แทนเราหลายคนก็ขับ ท่านประธานครับ คันนี้จอดอยู่ท่ีกรมศุลกากรเป็น ๙๑๑ คาร์เรร่า เอส 
(911 Carrera S) ถูกจับมาแล้วก็น ามาประมูล ให้ท่านประธานทายครับว่าเขาประมูลกัน
เท่าไร ดูราคาก่อนครับ ภาพต่อไปเป็นราคาท่ีเขาซื้อขายกันอยู่ในท้องตลาด มี ๒ รุ่นด้วยกัน 
รุ่นแรก ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท รุ่นท่ี ๒  ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท นี่ราคานะครับท่านประธาน  
แต่ท่านประธานบุคลิกไม่ได้ ท่านประธานต้องขับพวกฮัมวี (Humvee) พวกรถใหญ่ ๆ  
โฟร์วีล (Four Wheel) ลักษณะแบบนี้  อย่างผมพอไหวรถสปอร์ต (Sport) แต่ว่าไม่มี 
ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่อยู่กรมศุลกากร พวกต ารวจนักบินเขาจับมาแล้วเขาก็มาให้  
กรมศุลกากร เดี๋ยวผมเล่ารายละเอียด ดูภาพต่อไปเมื่อกี้ขายคันละเท่าไร เขาประมูลเท่าไร 
ท่านประธานดูต่อไปนะครับ ราคาท่ีเปิดประมูล ๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท ดูป้ายนี่ครับผมถ่ายมาให้  
คันเมื่อกี้ ท่านประธานจะซื้อคันไหน ซื้อใหม่ ๑๓ ล้านบาท ซื้อแบบนี้  ๒ ล้านกว่าบาท  
นี่ราคาเปิดนะครับ ปรากฏว่าห้ามเปิดดูเครื่อง กล่องอีซียู (ECU) ไม่อยู่ คุณพระ อีซียู (ECU) 
กล่องหนึ่งเป็นล้านนะครับท่านประธาน วงการรถยนต์ผมเล่นรถอยู่ สุดท้ายก็มีตัวแสบ 
ไปประมูลครับ เต็มท่ีเลยผมให้ ๕ ล้านบาท ได้อะไรครับ ก็ได้อย่างท่ีข่าวครับ ผู้ก ากับโจ้ 
ก็ได้สตางค์ไป ท่ีผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่า ท่านอย่าไปตื่นเต้นนะครับ 
ท่ีบอกว่ารถมาจากมาเลเซีย เอาจริง ๆ แล้วมันมาแถวอ่าวไทยนี่ล่ะท่านประธานครับ มันไม่มี 



  ๖๑๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           บุศกร ๓๐๕/๒ 
 
ใครขับมาจากด่านปาดังเบซาร์หรอก โอ้โฮ กรุงเทพฯ ไปบ้านท่านประธานบุรีรัมย์ ผมเคยขับรถ 
เจอด่านแล้วเจอด่านอีก เป่าแล้วเป่าอีก 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  บ้านผม 
อยู่นครพนมนะครับ เอาผมไปบุรีรัมย์ ไม่ไปนะครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ  
ท่านประธานก็สีสันน่ารัก ผมอยากจะบอกว่าขั้นตอนการหาเงินของต ารวจ ต ารวจท่ีไม่ดีนะครับ 
ต ารวจดีเขาท างานกันแทบตาย มันไม่ได้มาแต่เฉพาะภาคใต้ ท่านประธานครับ ท่ีแม่สอดก็เยอะ 
ท่านลองไปดูท่ีเขาพักรถกรมศุลกากร ถ้าวิ่งไปถึงด่านแม่สอดปุ๊บ เลี้ยวขวาวิ่งไปเรื่อย  ๆ  
มันจะเวิ้งเก็บรถ พวงมาลัยขวาท้ังนั้น ท าไมต้องพวงมาลัยขวารู้ไหมครับท่านประธาน 
ก็คนไทยมันขับพวงมาลัยขวา แล้วมาเลเซียขับพวงมาลัยขวา สิงคโปร์พวงมาลัยขวา  
มาจากไหนอีกครับ อังกฤษ ญี่ปุ่น ส่วนใหญ่พวกนี้ก็ตัดครึ่งทางมาบ้าง ตัดหัวบ้าง ถอดล้อบ้าง  
ผมบอกว่าถ้าเกิดจะปฏิรูปจริง ๆ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ มันต้องปฏิรูปท้ังระบบ ต ารวจด้วย 
ศุลกากรด้วย ท่าเรือด้วย เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีอยู่ระหว่างทางด้วย รถมันไม่ใช่โดราเอมอน  
ตัวเล็ก ๆ นะท่านประธาน จะใส่กระเป๋าแล้วก็ผ่านมาได้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
รถเหล่านี้มันไม่แปลกหรอกครับ ท่ีเขาจะมีข่าวว่าเขาจับแล้วได้ตัวเลขเยอะ เพราะอะไรครับ 
เพราะท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้สนใจในการปฏิรูปต ารวจ เดี๋ยวผมไปฉายต่อว่าท าไมจึงเกิด
กรณีแบบนี้ขึ้น ตั๋ว เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปเยอะครับ เรื่องตั๋วช้าง ตั๋วอะไรผมไม่ได้สนใจ  
ขอให้มันเป็นตั๋ว นี่เขาเรียกว่ามันมาโดยไม่มีพลังครับท่านประธาน ต ารวจหลายคนท างาน
แทบตาย ปรากฏว่าอะไร ไม่ได้ดีครับ ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 



  ๖๑๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๐๖/๑ 
 
ก่อนท่ีจะมาอภิปราย ท่านประธานครับ ผมได้สอบถามสุ่มตัวอย่างต ารวจท้ังหมด ๔ ภาคด้วยกัน 
กองบัญชาการภาค ๑ กองบัญชาการภาค ๒ กองบัญชาการภาค ๖ กองบัญชาการภาค ๘ 
ตอบตรงกันเป๊ะเหมือนท่องกันมาเลยว่า พี่ครับ ผมนี่นั่งขั้วรองผู้ก ากับมา ๕-๖ ปี อาวุโสก็ถึง 
ผลงานก็แท้ จะขึ้นผู้ก ากับพี่มีตั๋วไหมครับ ผมบอกมี มีโรงหนังสกาล่าแถวหน้าเอาไหม  
ตั๋วดูหนังอ่ะ ท่านประธานท่ีเคารพครับตั๋วมันมีจริง และตั๋วเหล่านี้ผู้บังคับการระดับจังหวัด 
เล่าให้ผมฟังเมื่อวานนี้ครับว่า ท่านจิรายุผมไม่มีปัญญาหรอกครับ เดี๋ยวนี้ระดับผู้บัญชาการภาค 
เขาท าโผ ผู้ก ากับจะย้ายไปโรงพักเกรดเอ (A) บี (B) ซี (C) ไม่ได้หรอกครับ ต้องไประดับภาค 
ผมก็ไม่เชื่อครับ เพราะอะไร ตั๋วภาคมันมาแรง ถ้าไม่ใช่ตั๋วภาค มันมีตัวเส่ีย ก ท่านประธาน
เคยได้ยินไหมครับ เสี่ย ก ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นต ารวจพวกท่าน แต่เขาบอกว่า 
เส่ีย ก นี่ ถ้าเปรียบเทียบเป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจก็รุ่น ๔๗ เส่ีย ก ถ้าเป็นตัวเส่ีย ก นี่แม่น 
แล้วท่านนายกรัฐมนตรีครับ ถ้ าท่านฟั งผมนะครับ  ส่วนใหญ่ เขาอ้างท่าน ไม่อ้ าง 
ท่านนายกรัฐมนตรี ก็อ้างท่าน พลเอก ประวิตร สมัยก่อนท่าน พลเอก ประวิตรดูต ารวจ 
โอเค (OK) แต่ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีดูต ารวจ ท่านรู้ไหมครับว่าโผแต่ละภาค ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๖ ๗ ๘ ๙ นี้  ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดูแค่ไหน คนท่ีเขาท ามาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
รับเงินเดือน เข้าเวร ตรวจ จับ ปรับ ท าตามหน้าท่ีไม่มีรีดไถ ฝันไปเถอะครับท่ีจะได้ขึ้น
ต าแหน่งดี ๆ ท่ีผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ ก็เพราะว่าการปฏิรูปต ารวจนั้น มี ก.ตร. 
เขาเรียกกันว่าคณะกรรมการ นี่ไอลอว์ (iLaw) ท าไว้นะครับว่า ถ้าการปฏิรูปต ารวจต้องมี
ภาคเอกชนเข้าไปให้คะแนน เหมือนต ารวจอเมริกัน ยศเต็มท่ีก็ ร้อยเอก แคปเทน (Captain) 
บ้านเรายศเยอะ พันตรี พันโท พันเอก พลตรี พลโท พลเอก ใหญ่สุดของอเมริกัน ร้อยเอก  
แล้วก็ขึ้นกับนายกเทศมนตรี รัฐบาลไทยเคยคิดว่าจะแก้ไขปัญหาแบบนี้ แต่สุดท้ายแล้ว 
ก็ท าไม่ได้ เพราะว่าต าแหน่งมันหอมหวนชวนดม ได้ครับพี่ ดีครับท่าน ทันครับผม เหมาะสม
ครับนาย สะบัดหน้า ท่านประธานท่ีเคารพครับ ก.ตร. คณะกรรมการต ารวจระดับ สน.  
ผมเคยถามครับว่าไปท าอะไรบ้าง ไม่ค่อยได้อะไรหรอกครับ ส่วนใหญ่ท่านผู้ก ากับก็จะขอ 
คนละหมื่น ๙ คน ก็ ๙๐,๐๐๐ บาท จัดงานเลี้ยงโน่นนี่นั่นก็เอา ก.ตร. นั่นล่ะไปจ่ายสตางค์  
นี่ ก.ตร. โรงพักนะครับท่านประธาน ถ้าเป็น ก.ตร. ระดับจังหวัดก็ไปอีกราคาหนึ่ง ระดับภาค
ก็อีกราคาหนึ่ง ผมจึงบอกว่าแล้วมันจะปฏิรูปอย่างไร ในเมื่อ ก.ตร. หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการต ารวจท่ีมาจากเอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เข้าไปเพื่อจะให้รู้ว่าฉันเป็น ก.ตร.  



  ๖๒๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๐๖/๒ 
 
อย่ามายุ่งกับฉันนะ ฉันโดนจับล็อกล้อก็ช่วยไปปลดให้หน่อย ขับรถโดนต ารวจเรียก พวกกัน  
ผมอยู่ ก.ตร. สน. จิรายุ นี่ล่ะท่านประธานครับมันจึงเกิดปัญหาแบบนี้อย่างไร การปฏิรูปด้วย 
กต.ตร. ท่ีอยู่ในแผนพัฒนาคณะกรรมการต ารวจไม่ได้ถูกแก้ไขเลย เริ่มมาตั้งแต่ คสช.  
มาปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ วันนี้ปี ๒๕๖๔ ก็เหมือนเดิมอย่างท่ีเห็นนี่ล่ะครับ ท่านประธานครับ 
ท่านประธานจ าต ารวจประเทศไทยได้ไหมว่ามีกี่หน่วยงาน ผมลองฉายภาพให้ท่านประธาน  
ได้ดูนะครับ ถ้าท่านประธานขึ้นรถไฟท่านก็เจอต ารวจรถไฟใช่ไหม ถ้าท่านประธานลงจากรถ
จะขับรถเข้าบ้าน เข้าทางหลวงท่านก็เจอต ารวจทางหลวง ถ้าท่านประธานจะไปเจอปราสาท
หินพิมาย ท่านประธานก็เจอต ารวจท่องเท่ียว ถ้าท่านประธานจะไปลงน้ าเจอ ท่านก็เจอ  
ต ารวจน้ า แต่ท่านประธานจะเข้าป่าท่านประธานก็ต้องเจอต ารวจป่าไม้ ถ้าท่านประธาน 
จะไปเท่ียวไหนก็แล้วแต่ แล้วใช้เน็ต (Net) ท่านประธานก็เจอต ารวจอินเทอเน็ตเทคโน 
(Internet Techno) แล้วปฏิรูปอะไรมันจึงเกิดต ารวจนักบิน ขอโทษนักบิน ท่ีเป็นนักบินจริง ๆ 
บินเฮลิคอปเตอร์ บินเครื่องบินไม่ใช่นะครับ วงการต ารวจเขาเรียกกันต ารวจนักบิน  
คืออยู่หน่วยนี้แต่บินไปทุกอ าเภอ ทุกจังหวัดแล้วตบทรัพย์ บ้านคนขุดบ่อ ท าธุรกิจเกี่ยวกับ
น้ าบ้าง ท าธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พวกนี้ก็ไปแจ้งข้อกล่าวหา ท าอย่างนี้ไม่ได้ ต้องเดิน
เท่านั้น เอาน่ารู้กัน ลูกต ารวจ ผมจึงบอกท่านประธานครับว่านี่คือการปฏิรูปปราสาททราย
แบบแหกตาประชาชน ต ารวจหนุ่ม ๆ ไม่ว่ากันครับ ขึ้นไปก็เก่ง นี่ครับ บัญชา คามิน กูว่าแล้ว 
ก็เลยเขียนการ์ตูนเมื่อสักครู่นี้ ถูกแล้วครับ บอกว่าคนนี้ลงมือคลุมถุง ใบเดียวใจก็จะขาดแล้ว 
ท่านประธาน เล่นเสีย ๖ ใบ คนนี้ยืนดูเฉย ๆ มา ๗ ปี นี่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ 
 

- ๓๐๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



  ๖๒๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๓๐๗/๑ 
 
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ไปดูบาปสุดท้าย บาปท่ี ๕ พาดพิงหลายหน่วยงาน  
จริง ๆ มีท้ังหมด ๑๓ หน่วยงาน ท่ีส านักปราบโกงของพรรคเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้าน  
ท างานตรวจสอบข้าราชการทุจริต ข้าราชการชั่ว โกงกันหน้าด้าน ๆ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
ท่านยังปล่อยให้ข้าราชการเหล่านี้ ถ้าท่านฟังอยู่ จริง ๆ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ช่วยมาฟัง 
จิรายุหน่อยเถอะ ผมจะเอาหลักฐานให้ท่านวางเต็มไปหมดเลย เยอะแยะไปหมด เอาอย่างไร 
ดีครับท่านนายกรัฐมนตรี เดี๋ยวผมจะบอกท่านนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ครับว่า พรรคเพื่อไทย 
ได้ตรวจสอบท้ังกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง จุด จุด จุด ผมจะส่งส านวนนี้ให้ท่านประธานโดยตรง กระทรวงแรก
ก่อนแล้วกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของท่านท็อป วราวุธ ศิลปอาชา 
พรรคร่วมรัฐบาล ท่านประธานดูแล้วกัน ต่อไปเป็นภาพถังน้ าบาดาล ส านวนครบครับ  
เดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่าท าไมรัฐบาลชุดนี้จึงปล่อยปละละเลยปานประหนึ่งเหมือนกับรู้ 
แต่ไม่ตาม ไม่เป็นอะไร นับจากวันนี้ผมจะส่งข้อมูลตรงให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้จับทุจริต  
กันเสียที เอากันสักทีเถอะน่าอยากเห็น ท่านประธานท่ีเคารพครับ ลูกน้องท่ีเซ็นมอบงาน 
ของกรมนี้ ซึ่งมันต้องตรวจสอบอีกเยอะ เอกสารมันเยอะครับท่านประธาน จิรายุจะเอา
ปัญญาท่ีไหนหา ท่านประธานดูนะครับ คนในกรมท้ังนั้นล่ะ คนในกระทรวงท่านท้ังนั้นล่ะ  
ละเอียดยิบ มีเยอะ ผมถึงบอกครับ พอร้องท่านนายกรัฐมนตรี แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็เฉยอีก 
อารมณ์เสีย  
  ท่านประธานครับ ดูภาพต่อไป คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ 
องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน มีคณะท างานลงไปตรวจสอบในพื้นท่ี 
เป็นบริษัทท่ีประมูลงานกับกรมน้ าบาดาล เป็นลูกค้ารายใหญ่ของกรมน้ าบาดาลชื่อ  
บริษัท สิทธิยนต์กรุ๊ป จ ากัด ดูจากกูเกิล (Google) ก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ บริษัท ไทยอินเตอร์ 
คอนติเนนตัล กรุ๊ป จ ากัด อยู่แถววัดปรินายก แถว ๆ กับเราเขตพระนคร คณะกรรมาธิการ
ไปตรวจสอบพบว่า ๒ บริษัทนี้เพิ่งมาขายดีเมื่อปี ๒๕๖๒ ท่านประธานครับ ลูกค้ารายใหญ่
ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ท่านวราวุธครับ ท่านท็อปครับ ท่านต้องสั่งให้นายศักดิ์ดา 
วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลไปตรวจสอบว่าลูกน้องโกงหรือเปล่า ทุจริตไหม  
ดูต่อครับท่านประธาน ภาพต่อไป ผมไม่แน่ใจว่า ๒ บริษัทนี้เขาท าอะไรกันอยู่ ปรากฏว่า 
ไปตรวจสอบบริษัท หจก. พิษณุชลกิจ อยู่จังหวัดสุโขทัย ห้องแถวนี้ครับท่านประธาน  



  ๖๒๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๓๐๗/๒ 
 
ประมูลงานมาท้ังหมด ๑๐ ปี ส่งเอกสารมา ๑๐ กว่าปี ไม่เคยได้งานเลย แต่ขยัน ส่งเอกสาร
ประมูลตลอด ซื้อซอง วางเงินค้ าประกัน บริษัทท่ีเห็นนี้ นี่ทีมไปถ่ายมาให้ท่ีจังหวัดสุโขทัย  
ปรากฏว่าเมื่อปี ๒๕๖๓ เพิ่งได้งานครั้งแรก ครั้งแรกอะไร ประกวดงานกับ บริษัท สิทธิยนต์ 
กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือเขาผิด แต่กรรมาธิการตรวจสอบเชิงลึก ปรากฏว่า
ชนะเลิศไปท้ังหมด ๒๔ ,๐๐๐ บาท หจก. พิษณุชลกิจ ท่านประธานครับ ท่านวราวุธ 
ปล่อยไม่ได้นะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีอุ้มพรรคฝ่ายรัฐบาลพรรคเดียวกันไม่ได้นะครับ  
ท่านต้องตั้งคณะกรรมการแล้วก็ตรวจสอบ ท่านวราวุธแห่งสุพรรณบุรีท่านอย่าเฉยนะครับ  
แล้วท่านนายกรัฐมนตรีเฉย ผมก็บี้ต่อ ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๒๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๐๘/๑ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ปรากฏว่า หจก. พิษณุชลกิจ อยู่จังหวัดสุโขทัยอาคารแบบนี้ 
ประมูลงานมา ๑๐ ปี ส่งเอกสารทุกปีไม่เคยได้เลย แต่ขยันส่ง ขยันชื้อซอง ทีมคณะกรรมาธิการ 
กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ก็ไปค้น 
รายละเอียด ชื่อมันละม้ายคล้ายกัน ปรากฏว่าไปเดินด้วยกันหลายคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ  
เดี๋ยวค่อยเล่าต่อ เพราะว่าเอกสารครบแล้ว เดี๋ยวจะไป ป.ป.ช. ไป ป.ป.ท. ไปฟอกเงินนะครับ 
  ท่านประธานท่ีเคารพครับอีกเร่ืองหนึ่ง จริง ๆ ผมอยากให้พรรคประชาธิปัตย์ 
อยู่เยอะ ๆ ผมจะพูดเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
ผมจะดูน้ ายาท่านนายกรัฐมนตรี ว่าทุกวันนี้ไม่กล้ายุ่งกับพรรคร่วมรัฐบาลเพราะอะไร  
กลัวเขาไม่ยกมือให้ล่ะสิ ท่านประธานครับ กรรมาธิการตรวจสอบหนาตึ้บขนาดนี้ ภาพนี้ 
ผมบุกไปถึงท าเนียบรัฐบาล ปรากฏว่าบุกไปปุ๊บ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ แบบนี้ก็ได้หรือ  
แล้วพวกผมจะไว้วางใจท่านได้อย่างไร ท่านดูนะครับ ขอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบกรณี 
เรื่องร้องเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาและสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ด าเนินโครงการบ้านเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อยบ้านเคหะ 
สุขประชา นายกรัฐมนตรีโดนหลอกไปเปิดงานไม่รู้กี่รอบ ปรากฏว่าคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จ ส่งไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเซ็นเองหรือเปล่า 
หรือท่านสั่งเองไหม ถ้าไม่ใช่ท่านตรวจสอบเรื่องนี้ให้ดี เตี้ยอุ้มค่อมนะ ท่านดูครับ ปรากฏว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการ ผมบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับ เรียนผม ประธาน
คณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 
สภาผู้แทนราษฎร อ้างถึงหนังสือท่ีผมส่งไป เรื่องร้องเรียนผลสอบเล่มนี้ หนานี้ตึ้บผลสอบ  
ท่านตอบว่าอย่างไร ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้ว มีบัญชาให้รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ก ากับบริหารราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณา 
และรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป โดยเน้นความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สุจริต  
และตรวจสอบได้ โอ้โฮ ท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านจิรายุ 
ก็อย่าใช้อารมณ์มากนักนะครับ ใจเย็น ๆ ครับ 
 



  ๖๒๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๐๘/๒ 
 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ถ้าท่านประธานเป็นผม 
มันเจ็บปวดใจนะครับ คือคุยนักคุยหนาว่าตรวจสอบทุจริตเก่งอย่างโน้น ประเทศเราโปร่งใส  
ผมไม่มีทุจริต อย่างนี้เขาเรียกละเว้น ท่านประธานครับ กรรมาธิการผลสอบว่าผิด จะผิด  
จะถูกหรือไม่ อย่างไร นายกรัฐมนตรีตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คุณจุรินทร์ตรวจสอบ  
คุณจุติ ไกรฤกษ์ แล้วไปเขียนท้ายจดหมายแบบนี้ผมไหวหรือครับ ผมก็ท าหนังสือโต้แย้งไป 
นี่ท่านจุติมา ท่านประธานครับ ผมส่งไปขอเปลี่ยนตัวกรรมการ ท่านตอบมาว่าอย่างไรรู้ไหม 
นี่ลงเมื่อวาน ๒ วันนี้เอง เพิ่งมาผมเลยขยายไม่ทัน ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ได้ เรียนนายกรัฐมนตรีแล้ว จะท าให้การตรวจสอบโปร่งใส รวมท้ังเกิดความโปร่งใส  
คือเรียนแล้ว แต่ไม่รู้ว่าแกตอบว่าอย่างไร ท่านประธานครับ ของอย่างนี้ผมเชื่อว่า 
นายกรัฐมนตรีไม่รู้หรอก หรือจะรู้ หรือท่านกลัวพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่ยกมือให้ ไม่เป็นอะไร
ท่านประธานครับ แล้วผมบอกท่านรัฐมนตรีนะครับ ผมกับรัฐมนตรีนี้เอาตรง ๆ นะครับ 
ท่านประธานครับ รู้จักท่านมานานมาก แล้วผมเชิญท่านเข้าไปในห้องกรรมาธิการ  
อธิบายแล้วอธิบายอีกว่าท่านครับ มันผิดอย่างนี้ อย่างนั้น ช่วยแก้ไขปรับปรุงด้วย ไม่มีเสียง 
ตอบรับครับ จนต้องท าหน้าท่ี ถ้าผมไม่ท าผมก็ละเว้นในฐานะเจ้าพนักงาน จนเป็นท่ีมาเล่มนี้ 
ท่านประธานครับ แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ตั้งหัวหน้าพรรคสอบลูกพรรค แบบนี้ก็ได้ด้วยหรือ 
  เรื่องสุดท้ายท่านประธานครับ รถไฟฟ้าสายสีส้มผมอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ ไปเมื่อต้นปี ท่านประธานรู้ไหม จนถึงวันนี้ไม่สามารถประมูลได้ 
โครงการนี้ เกิดอะไรขึ้น ท่านบอกว่าอยู่ในกระบวนการศาล ไม่ว่ากัน ก็ไปฟ้องร้องกัน  
แต่การท างานในลักษณะเช่นนี้รัฐบาลไม่มีความรอบคอบและรัดกุมเลย ใครจะได้ประมูล 
ก็เป็นเรื่องของเขา ไม่ได้เกี่ยวกับจิรายุ แต่ท่ีเกี่ยวตรงท่ีสุดก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้มันผ่าน 
บ้านจิรายุ มันวิ่งจากคลองสามวาไปบางขุนนนท์ แล้วมันวิ่งจากคลองสามวามาถึงศูนย์รัชดา  
จะเสร็จแล้ว และท่ีประมูลกันนี้จากรัชดาข้ามไปฝั่งธนบุรีล้มประมูล ----------------------------- 
 

- ๓๐๙/๑ 
 
 
 



  ๖๒๕ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๐๙/๑ 
 
ท่านประธานครับ ผมก็ท าจดหมายไปถึงสภาพัฒน์ครับ สภาพัฒน์ตอบมาว่าอย่างไรรู้ไหม 
กรณีท่ีรัฐบาลล้มโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้ มีมูลค่าความเสียหายถึง ๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ช้าไปปีกว่า เพราะอะไร ท่านประธานมีลูกท่านประธานอยากจะซื้อคอนโดมีเนียมฝั่งธนบุร ี
ให้กับลูก ท่านประธานลงทุนไปแล้วรถไฟฟ้ามันไม่ไป แล้วจะเวนคืนท่ีดินตอนนั้นผ่านไปอีกปี 
ราคามันขึ้น รัฐบาลต้องใช้เงินภาษีประชาชน ผมถามว่านี่หรือรัฐบาลไทย สุดท้ายปลายทาง 
ท่านประธานครับ ท่ีผมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจกับรัฐบาลชุดนี้ว่าดีแต่พูด ดีแต่คุยโม้โอ้อวด 
ว่าตรวจสอบทุจริต แค่ตรวจสอบอย่างนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ท าเลย แล้วเรื่องใหญ่  ๆ  
เรื่องระดับชาติประชาชนเขาจะคาดหวังอะไรได้ นี่ขนาดสมาชิกรัฐสภา นี่ขนาดสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนทักแล้วทักอีก พูดแล้วพูดอีก 
รัฐมนตรีก็ยังเพิกเฉย นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้สนใจ แต่งตั้งโยกย้ายก็ท ากันเหมือนเดิม โผตอนนี้ 
ไปถึงแล้ว แล้วตอนนี้หลุดมาท่ีฝ่ายค้านแล้ว คือโผแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้บังคับการ ถัดไป  
จะเป็นโผผู้ก ากับ ผมถามหน่อยเถอะครับ ท่านเอาชื่อมาเรียงดูไหม ต ารวจเป็นแสนนาย  
ท่ีเขาท างานจริง ๆ มีเท่าไร ท่านเคยตั้งใจในการตรวจสอบต่าง ๆ ให้มันตรงไปตรงมาไหม  
ผมไม่เคยว่าท่านรัฐมนตรีจุติเลย แต่ผมบอกลูกน้องท่านนี่แสบ ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ท้ังหมดท่ีผมเอ่ยมานี้  เจตนาเพื่อจะให้รัฐบาลนั้นได้คิดและทบทวนว่าผ่านมาแล้ว ๗ ปี  
ท่านได้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบเช้าชามเย็นชามหรือไม่ ท่านคุยโอ้อวดว่า 
อย่างโน้นอย่างนี้ สุดท้ายท่านด่าใครไม่ได้ท่านก็ด่ารัฐบาลท่ีแล้ว ผมจึงไม่สามารถไว้วางใจ
ท่านนายกรัฐมนตรีให้บริหารราชการแผ่นดินได้ และผมจะดูวันเสาร์นี้ท่ีลงมติครับว่าสมาชิก 
จะโหวตให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลมากน้อยขนาดไหน ขอบพระคุณ 
ท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณ 
ท่านจิรายุนะครับ เชิญท่านรัฐมนตรีจุติชี้แจงครับ 
  นายจุติ ไกรฤกษ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ กระผม จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็ขอกราบเรียนชี้แจงท่านสมาชิก  
ผู้ทรงเกียรติ ซึ่งได้กรุณาตรวจสอบรัฐบาล แล้วก็ได้กล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีว่าเพิกเฉย 
ต่อการสอบเรื่องการทุจริตของการเคหะแห่งชาติ เรื่องนี้อยากจะกราบเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรี 



  ๖๒๖ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๐๙/๒ 
 
ก็คงไม่ได้ละเลยครับ เพราะว่ามีเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการเคหะแห่งชาติ  แม้กระท่ังเรื่อง 
การจัดสรรที่อยู่อาศัยท่ีไม่เป็นธรรม ท่ีลัดคิวหรือไม่โปร่งใส ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้สั่งการ 
ไปยังการเคหะแห่งชาติ ท้ังด้วยวาจา ท้ังในท่ีประชุม ครม. ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ท าต่อเนื่อง ล่าสุดกราบเรียนท่านว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้น 
ได้มีบัญชาใน ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีด้ วยว่ า เรื่องของการสร้างท่ีอยู่ อาศัยให้กับ 
พี่น้องประชาชนท่ัวประเทศ วันนี้ทุกคนก็ทราบว่าเศรษฐกิจแย่ เศรษฐกิจมีปัญหา และ 
การเคหะแห่งชาตินั้นเคยสร้างบ้านเพื่ อขายให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็นบ้านราคาถูก  
วันนี้รัฐบาลก็ได้ปรับว่าคนท่ีมีปัญหาตกงานรายได้ลดผ่อนบ้านไม่ได้ หรือถูกขับออกจากบ้าน 
ท่ีถูกยึด การเคหะแห่งชาติก็ได้รับนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีว่าให้สร้างบ้านให้กับ 
ผู้มีรายได้น้อยอยู่เป็นจ านวนปีละ ๒๐,๐๐๐ หลัง กราบเรียนว่าส่ิงท่ีท่านประธานกรรมาธิการ 
ซึ่งอภิปรายบอกว่าไม่ได้กล่าวหาผมเป็นผู้ทุจริต บอกว่าลูกน้องแสบท้ังนั้น ก็ได้ไปสอบสวน 
ตามท่ีท่านได้กล่าวหานะครับ แล้วท่านก็ได้เคยเชิญผม เชิญท่านประธานคณะกรรมการ 
การเคหะแห่งชาติ เชิญท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติไปชี้แจงในท่ีกรรมาธิการท่าน  
เราก็ต้องไปกันครบ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๒๗ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๑๐/๑ 
 
แล้วในวันนั้นท่านก็ได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาว่ามีการกระท าท่ีไม่โปร่งใส บอกว่าผมนั้นลักไก่ 
ไม่ เอาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี บอกว่าผู้บริหารการ เคหะแห่งชาตินั้นไม่ได้ปฏิบัติตาม
คณะรัฐมนตรี ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ก็ปรากฏว่าหลังจากท่ีกลับไปแล้ว  เขาก็ชี้แจง
ข้อเท็จจริงในท่ีประชุมกรรมาธิการอย่างละเอียดรอบคอบ หลังจากกลับไปแล้วผมก็บัญชา 
ให้ท ารายงานขึ้นมา ท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ แล้วทางประธานคณะกรรมการ 
การเคหะแห่งชาติก็ได้ยืนยันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ท าตามมติคณะรัฐมนตรี  ท าตาม
กฎหมายทุกฉบับ ท าตามกฎข้อระเบียบท่ีผ่านเกณฑ์มา แล้วเรื่องท่ีผ่านนั้นก็ไม่ได้ 
ละเลยอย่างใดท้ังสิ้น ก็คือให้ผ่านการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ  จากส านักงาน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้วเรื่องนี้ก็เรียนให้ท่ีประชุมได้ทราบว่าโครงการนี้ 
จริง ๆ อยากจะท าให้เร็วกว่านี้ แต่ติดท่ีระเบียบราชการ เรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่าเรา 
ก็พยายามเป็นเด็กดีท าทุกอย่างตามขั้นตอน เข้าตามตรอกออกทางประตู เราจะไม่ลัดคิว  
ไม่ลัดวงจรใด ๆ ท้ังสิ้น วันนี้โครงการน าร่องเสร็จแล้วเพียง ๕๐๐ กว่าหลัง ซึ่งเป็นโครงการ 
ท่ีมีมาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาลว่าจะให้ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยนั้น ได้อยู่ท่ีอยู่อาศัย 
อย่างมีคุณภาพไม่แออัดและมีคุณภาพชีวิต ท่ีดี เยี่ยม ซึ่งก็ ได้สร้างเสร็จแล้ว แต่ ท่าน 
นายกรัฐมนตรีนั้นยังไม่ได้ไปเปิดงาน เพราะว่าติดเรื่องของการลงพื้นท่ีของโควิด (COVID) 
อยากจะกราบเรียนว่าสิ่ งท่ี ท่านได้ตั้ งข้อสังเกต ได้ท าหน้าท่ีตรวจสอบข้อสงสัยนั้น 
ก็ได้ลงไปดู ได้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว แล้วก็ก าลังจะน าเรื่องเข้าเสนอความคืบหน้า
ของการสอบสวน หรือค้นหาข้อเท็จจริงให้กับท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้  
แต่อยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีมีข้อสงสัยว่า วันท่ีผม 
เข้ามาการเคหะแห่งชาตินั้น ต้องยอมรับว่าการเคหะแห่งชาตินั้นมีปัญหาจริง ๆ มีปัญหา  
ในเรื่องของการจัดล าดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสของการเคหะแห่งชาติ เมื่อผมมานั้น
อันดับความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาตินั้นอยู่อันดับท่ี ๓๕ ในจ านวน 
รัฐวิสาหกิจท้ังหมด ๕๐ กว่าแห่ง ก็ได้ท าการแก้ไขตามข้อสังเกตของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นได้แจ้งมาหลายครั้ง แต่อดีตผู้บริหารท่ีผ่านมานั้น 
ก็ไม่ได้ด าเนินการแก้ไขตามท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นตั้งข้อสังเกต ได้แก้ไขระเบียบ 
ในการบริหารทรัพย์สิน ระเบียบในการท างานทุกอย่าง ปีนี้ ป.ป.ช. นั้นได้ประกาศว่าอันดับ 
การจัดล าดับของคะแนนความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาตินั้นได้ปรับเลื่อน  



  ๖๒๘ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๑๐/๒ 
 
จากอันดับท่ี ๓๕ มาเป็นอันดับท่ี ๘ แล้วสิ่งท่ีส าคัญอยากจะกราบเรียนท่านสมาชิก 
ให้สบายใจได้ว่า คะแนนความโปร่งใสในเรื่องการป้องกันการทุจริตของการเคหะแห่งชาติ 
ในปีนี้นั้นได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คะแนนเต็มครับ ฉะนั้นและกราบเรียนว่าได้ท าทุกอย่าง 
ตามท่ีท่านได้ตั้งข้อสังเกต ได้ท าทุกอย่างตามท่ีท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้สั่งการ ได้ท าทุกอย่าง
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีนั้นได้สั่งให้ไปสอบสวนหาผู้กระท าผิด แล้วก็บอกว่าแก้ไขให้ถูกต้อง  
แล้วก็ท าให้เรียบร้อย แล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์  
  อยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า สิ่งท่ีอยากจะกราบเรียน 
ท่านสมาชิกท่ีจะต้องลงคะแนนในวันสุดท้าย ว่าเรื่องของการปราบปรามการทุจริตการเคหะ
แห่งชาตินั้นมีการทุจริตสะสมไว้เยอะมาก ท่ีเข้ามานั้นต้องยอมรับว่าวันนี้การเคหะแห่งชาตินั้น
อยู่ในสภาพการเงินท่ีไม่แข็งแรง การเคหะแห่งชาตินั้นแบกหนี้ไว้เกือบ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
นอกจากนั้นท่ีแบกหนี้ ไว้ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทแล้ว ยังมีภาระต่าง ๆ อีกมากมายรวมท้ัง 
คดีความท่ีต้องท า เพื่อให้ไม่เสียเวลาของคณะรัฐมนตรีนั้น ก็อยากจะบอกว่าการเคหะแห่งชาตินั้น 
มีปัญหาในเร่ืองของทรัพย์สินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ -------------------------------------------------- 
 

- ๓๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๒๙ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๑๑/๑ 
 
อยากกราบเรียนท่านสมาชิกท่ีเป็นฝ่ายตรวจสอบว่ากรุณาไปดูด้วย ว่าท่ีดินท่ีซื้อมาในอดีต 
หลายสิบแปลง ๙๔ แปลงนั้นไม่ก่อให้เกิดรายได้เลย แล้วเราก็ได้น าท่ีดินเหล่านั้นมาปรับปรุง 
เพื่อให้มีค่ามากขึ้น มีรายได้ให้กับการเคหะแห่งชาติมากขึ้น โดยจะท าเป็นท่ีอยู่อาศัยให้กับ 
ผู้มีรายได้น้อยท่ัวประเทศ กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่าตั้งใจจะท าไว้ปีละ ๒๐,๐๐๐ ยูนิต  
(Unit) ๒๐,๐๐๐ หลังให้กับประชาชนอยู่ เพื่อผู้มีรายได้น้อยนั้นจะได้เข้าอยู่อาศัย วันนี้เพียงแค่ 
ท่ีดินท่ีรุกล้ าท่ีสาธารณะท่ีอยู่ผิดกฎหมาย ในแนวของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นมีประชาชน 
ท่ีต้องการท่ีอยู่อาศัยมากจนถึง ๔๓,๐๐๐ ครอบครัว ก็เป็นเรื่องท่ีเราจะต้องท าให้กับ 
ผูม้ีรายได้น้อยนั้นอย่างรวดเร็ว แต่อยากจะกราบเรียนท่านว่าเรื่องการถมดินท่ีท่านตั้งข้อสงสัยนั้น 
ทางผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินั้นได้ยืนยันว่าได้ท าตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน แล้วก็ 
เทคนิคในการถมดินอย่างครบถ้วน แต่ต้องยอมรับว่าท่ีดินท่ีเกิดปัญหานั้นมันเป็นเรื่องของ 
ท่ีดินท่ีซื้อมาในอดีต และเป็นท่ีดินท่ีตั้งท าเลไม่เหมาะ แล้วก็ท่ีดินท่ีต่ ากว่าถนน ก็จึงจ าเป็น 
ท่ีจะต้องถมดิน ท่ีบางแปลงถม ๑ เมตร บางแปลงถมสูงถึง ๓ เมตร ถ้าจะไปดูตรงนั้นแล้ว 
ก็ต้องบอกว่าไม่โทษใครในอดีตนะครับ แต่บอกว่าความจริงคือว่าท่ีดินนั้นซื้อมา ท าเลท่ีไม่เจริญ 
แล้วก็ไม่ได้ดูสภาพท่ีเลย วันนี้ถ้าเราปล่อยท่ีดินนั้นท้ิงไว้ก็ต้องจ่ายดอกเบ้ียทุก ๆ ปี ก็ต้องท า 
ท่ีดินนั้นให้เกิดรายได้ เพื่อน ารายได้นั้นมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้มีรายได้ให้กับการเคหะแห่งชาติ 
การเคหะแห่งชาตินั้นอยากจะกราบเรียนท่านสมาชิกว่า มีปัญหาในเร่ืองของบริหารทรัพย์สิน 
ในอดีตไม่เคยมีใครสนใจเรื่องการบริหารทรัพย์สิน เป็นไปได้อย่างไรว่าการเคหะแห่งชาตินั้น 
มีทรัพย์สินมากถึงประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่การจัดเก็บรายได้นั้นการเคหะแห่งชาติ 
ได้ประมาณปีละ ๓๐๐-๕๐๐ ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งมันต่ ามาก การเคหะแห่งชาติควรจะต้องได้ 
ไม่น้อยกว่า ๒ ,๐๐๐ -๓ ,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ก็ เป็นเรื่องท่ีต้องเข้าไปตรวจสอบว่า 
จะท าอย่างไรให้ท่ีดินเหล่านี้เกิดมูลค่ามากขึ้น แล้วก็ได้พยายามแล้วว่าทุกอย่างท่ีท านั้น  
ก็ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริต แม้กระท่ังโครงการท่ีถมดินก็เป็นบทเรียนว่า 
ในอดีตนั้นมีโครงการถมดินสร้างบ้าน ก็เร่งรีบถมดิน เร่งรีบสร้างบ้าน แล้วหลายแห่งท่ีถมดินนั้น 
ไม่ได้ตรงสเปก (Spec) ก็ท าให้บ้านร้าวเกิดขึ้น มีความเสียหายกับการเคหะแห่งชาติ 
ต้องเข้าไปซ่อม บางแห่งก็สร้างไม่ส าเร็จ ฉะนั้นอยากจะกราบเรียนว่า ไม่ได้ละเลยการตรวจสอบ 
แล้วก็เนื่องจากท่านสมาชิกก็ไม่ได้อภิปรายโดยตรงเกี่ยวกับการท างานของการเคหะแห่งชาติ  



  ๖๓๐ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๑๑/๒ 
 
ผมก็ไม่จ าเป็นจะต้องชี้แจงรายละเอียดมากพอ แต่อยากจะยืนยันว่าสิ่งท่ีท่านนายกรัฐมนตรี 
ได้สั่งการไป ให้ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบการทุจริตแล้วก็ด าเนินการ แม้กระท่ังเรื่องท่ีท่าน 
เสนอกรรมาธิการเข้าไปตรวจสอบ เสนอผมมาผมก็ไม่ได้ละเว้น ก็ได้สั่งให้ตรวจสอบ  
แต่เนื่องจากเขายืนยันว่าเขาปฏิบัติถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี เขายืนยันว่าเขาปฏิบัติ 
ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วเขายืนยันว่าโครงการนั้นได้เสนอให้ทดลอง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาตินั้นได้พิจารณา โครงการมากมายถึง ๒๐,๐๐๐ ยูนิต (Unit) ก็ไม่ได้ท า
แบบในอดีต ท าเพียงแค่ ๕๐๐ ยูนิต (Unit) เพื่อดูว่าโครงการนี้มีความบกพร่องอย่างไร  
ถ้าบกพร่องแล้วก็ต้องแก้ไขก่อนท่ีจะไปสร้างหมดท้ัง ๒๐ ,๐๐๐ ยูนิต (Unit) เพราะว่า 
เรามีบทเรียนมาแล้ว เพราะในอดีตนั้นรัฐบาลชุดก่อน ๆ นั้นก็ได้จัดสร้างบ้านทีเดียว 
๖๐๐,๐๐๐ ยูนิต (Unit) แล้วก็เร่งสร้างโดยท่ีมีดีมานด์ (Demand) เทียม มีความต้องการเทียม 
ก็ท าให้บ้านนั้นเหลือขายไม่ได้ เป็นภาระกับการเคหะแห่งชาติอยู่จนถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้น 
กราบเรียนท่านประธานว่าผมจะใช้เวลาของสภาไม่มาก เพียงแต่จะให้ทราบว่าวันนี้  
ปัญหาทุจริตการเคหะแห่งชาติ ก็จะรับปากท่านประธานกรรมาธิการ ท่านสมาชิกท่ีอภิปราย 
มาว่า เรื่องทุจริตของการเคหะแห่งชาติท่ีมีท้ังหมดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ก็จะไปตรวจสอบ 
ให้ครบตามท่ีท่านปรารถนา แล้วก็จะน ามารายงานท่านนายกรัฐมนตรี เรื่องในอดีต  
เรื่องในปัจจุบัน เรื่องในอนาคต ก็จะไม่ให้การเคหะแห่งชาติมีการทุจริต แต่ยืนยันว่าวันนี้ 
การเคหะแห่งชาตินั้น เสียหายมากจากการทุจริตในอดีต ท่านก็อย่าเอาบทเรียนในอดีตนั้น 
มาตัดสินว่าปัจจุบันนั้นจะต้องเหมือนเดิม 

- ๓๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๓๑ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๑๒/๑ 
 
ผมยืนยันว่าปัจจุบันนั้นไม่เหมือนเดิม เพราะว่าเราจะต้องไปแก้ไขว่ามูลค่าทรัพย์สินสูงถึง 
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท าไมจึงเก็บรายได้เพียงแค่ ๓๐๐ ล้านบาท แทนท่ีจะเป็น ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
แทนท่ีจะเป็น ๔,๐๐๐ ล้านบาท มันรั่วไปท่ีไหน ต้องกราบเรียนท่านนะครับว่า ยกตัวอย่าง 
เช่น การเคหะแห่งชาตินั้นเสียประโยชน์อย่างมาก ก็คือว่าในอดีตได้ลงทุน ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
เพื่อสร้างห้องให้ผู้มีรายได้น้อยเช่า แต่ว่า ๖,๗๐๐ ล้านบาทนั้น สร้างหลายหมื่นครอบครัว 
แต่ปรากฏว่าห้องต่าง ๆ เหล่านั้น  การเคหะแห่งชาติไม่ได้บริหารเองเอาไปปล่อยเช่า  
ให้เอกชนเช่าจับเสือมือเปล่า เอกชนไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียว เอกชนลงทุนไปเช่าห้อง 
จากการเคหะแห่งชาติเพียงแค่ ๙๐๐ บาทต่อเดือน แต่ไปเก็บเงินจากประชาชนถึง  
๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขออนุญาต
ท่านรัฐมนตรีครับ ท่านสรุปเฉพาะประเด็นท่ีท่านสมาชิกพาดพิงถึงเท่านั้นก็พอนะครับ 
เพราะว่าหน่วยงานท่านไม่ได้ถูกอภิปรายโดยตรงนะครับ 
  นายจุติ ไกรฤกษ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์)  :  ขอบพระคุณครับ ก็เลยกราบเรียนว่าผมจะไปตรวจสอบเร่ืองทุจริตทั้งหลายท่ีมี 
แล้วผมก็กราบเรียนว่าผมก็จะได้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ แล้วขอกราบ
ขอบพระคุณท่านสมาชิกท่ีกรุณาให้เกียรติ แล้วก็ตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ ก็รับปาก 
ครับท่าน ว่าจะไม่ละเลย จะไปท าหน้าท่ีให้เต็มที่ ขอบพระคุณครับท่านประธาน 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต 
ใช้สิทธิเล็กน้อยครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่านจิรายุครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ยังไม่ดึกมากครับท่านประธาน 
๓ ทุ่ม ท่านประธานท่ีเคารพครับ จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคเพื่อไทย ในฐานะฝ่ายค้าน ผมเป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ 
องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน คือผมไม่ได้ติดใจท่านรัฐมนตรี 
ท่ีจะชี้แจงนะครับ แต่ผมว่าถ้าเป็นไปได้วันไหนท่านเจอกับผมตัวต่อตัว และมาดีเบต (Debate)  
เรื่องเอกสารกัน จิรายุนะครับท่านประธาน ไม่ใช่อยู่ดี ๆ จะไปมั่วนิ่ม ไปกล่าวหาคนง่าย ๆ  
กว่ามันจะมาเป็นเล่มนี้ มันผ่านกระบวนการมาเยอะมาก ท้ังตรวจสอบเชิงลึก เส้นทางการเงิน 



  ๖๓๒ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๑๒/๒ 
 
วิธีคิด วิธีท า ท่านก็ลักษณะคล้ายนายกรัฐมนตรีอีกแล้ว โยนรัฐบาลชุดท่ีแล้ว ซึ่งรัฐบาล 
ชุดท่ีแล้วก็รัฐบาลนายกรัฐมนตรี ผมจึงอยากจะบอกท่านรัฐมนตรีจุติว่าวันไหนเชิญผม 
ไปนั่งคุย แล้วผมจะชี้ประเด็นให้ท่านทีละประเด็น  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คือในกรณี
อย่างนี้ ท่านจิรายุใช้กรรมาธิการตรวจสอบก็ได้ครับ  
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ท่านใช้เวลา
ไป ๑๗ นาที ผมใช้ยัง ๓๐ วินาทีเองครับ ผมขอสัก ๑ นาทีครึ่ง สั้น ๆ ท่านจะได้เข้าใจ  
คืออย่างนี้ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่านประธานท่ีผมเคารพอย่างยิ่งนะครับ สังเกตได้  
ผมจะพูดด้วยวาจายิ้มแย้มกับท่านประธานเสมอ คือท่านรัฐมนตรีครับ ผมไม่ได้บอกว่า 
การจะไปถมท่ีถมทางอะไรของท่านมันจะถูกหรือมันจะผิด มันจะดีหรือมันไม่ดีก็เรื่องของท่าน 
ก็มันเป็นหน้าท่ีของท่าน ท่ีดินจะมี ๑๐ แปลง ๑๐๐ แปลง ท่านจะไปถม แต่มันไปถม 
ด้วยการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คือประเด็น ท่านกับผมเป็นเจ้าพนักงาน ตามมาตรา ๑๕๗  
ผมเห็นแล้วผมไม่ตรวจสอบ ผมก็ผิดในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล  
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน แต่ท่านก็มาอธิบายว่า
มันต้องไปถม มันไม่ใช่เรื่องครับ เราตรวจสอบทางข้อกฎหมายถ้าถมได้ก็ถม ท่านประธานครับ 
ท่านรัฐมนตรีเสนอผ่านท่านจุรินทร์เข้า ครม. เช้า เสนอเพื่อทราบ ท่านนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีรับทราบ เพื่อทราบ แล้วท่านก็ไปใช้วิธีการบอกว่าอนุมัติ กรรมาธิการก็สอบว่า
ตกลงเพื่อทราบกับอนุมัติแตกต่างกันอย่างไร ท าได้หรือไม่ได้ แค่นั้นล่ะครับ แล้วไปจ้างบริษัท
ท่ีเขาไม่มีรถแบ็กโฮ (Backhoe) แล้วท่านไปจ้างได้ไหม มันผิดกฎหมายไหม ประเด็นมันอยู่
แค่นี้  แล้วท่านมาอธิบายมันเหลือเท่านั้น มันเป็นเรื่องของท่าน ท่าน เป็นฝ่ายบริหาร 
เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีครับ ท่านรัฐมนตรีจุติ ไกรฤกษ์ ท่ีผมเคารพนะครับ ผมบอกท่าน
เสมอว่าผมเคารพ ผมสนิทกับพ่อท่านมาก ตั้งแต่ ๒๐ ปีท่ีแล้ว ท่านโกศล ไกรฤกษ์ ด้วยความ
ขอบพระคุณท่าน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  อย่าไปไกล 
ขนาดนั้นครับ 

-  ๓๑๓/๑ 
 



  ๖๓๓ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๑๓/๑ 
 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  สั้น ๆ ท่านประธานครับ ผมจะบอก 
ท่านว่า ท่านรัฐมนตรีครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสรุป 
ได้แล้วครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านช่วยนัดผมสักวันหนึ่งเลยครับ 
แล้วเอาสื่อมวลชนมานั่ง แล้วผมจะชี้แจงให้ท่านฟังว่าท่านโดนลูกน้องท่านบอกไม่หมด  
อย่างไรบ้าง และมันจึงเป็นท่ีมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สอบท่านจุติ 
แล้วผมรับได้หรือครับ อันนั้นคือปัญหาการบริหารจัดการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรี
มากกว่า ขอบพระคุณครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรัฐมนตรี 
เอาส้ัน ๆ นะครับ 
  นายจุติ ไกรฤกษ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผมก็เคารพกติกาของสภาผู้แทนราษฎร 
มีรัฐบาลก็ต้องมฝี่ายตรวจสอบ แต่เมื่อมีการกล่าวอ้างว่ามีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
ท่ีผมก ากับนั้น ผมก็จ าเป็นท่ีจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีอะไรท่ีเราจะละเลย  
ไม่ตรวจสอบทุจริต แล้วผมก็เชื่อว่าผมกับท่านจิรายุนั้นก็จะคิดเหมือนกัน คือต้องรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศ ผมก็ยืนยันว่าผมยึดมั่นประโยชน์ของประชาชน ยึดมั่นประโยชน์
ของประเทศ แล้วก็ยินดี ให้ตรวจสอบนะครับ  แล้วก็มาแล้วผมก็จะได้น าผู้ ว่าการ 
การเคหะแห่งชาติแล้วก็ประธานมาด้วย ก็จะได้รู้กันว่าใครโกหก ขอบพระคุณครับ 
ท่านประธาน 

นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านจุลพันธ์ครับ 
ยืนยันว่าไม่มีผู้อภิปรายอีกแล้วใช่ไหมครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  
พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ ก็อย่างท่ีได้เรียนในเบื้องต้นครับ หมดผู้อภิปรายของวันนี้  
ฝ่ายค้านเราเดินเวลามาได้ประมาณ ๒๒ ชั่วโมงเศษ ก็ตามสัดส่วนท่ีได้ตกลงกันไว้ครับ  
 



  ๖๓๔ 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๑๓/๒ 
 
พรุ่งนี้จะเดินการประชุมอีกประมาณ ๑๐ ชั่วโมง และวันสุดท้ายเหลืออีกประมาณ  
สัก ๖-๗ ชั่วโมง จบภายในวันศุกร์ตามข้อตกลง แต่ต้องเรียนปรึกษาท่านประธานฝากผ่านไปยัง 
ครม. ผมขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีหลายท่านนั่งรับฟังการอภิปราย จนกระท่ังถึงสิ้นสุด 
การอภิปราย ตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะครับ แต่ต้องเรียนด้วยความเคารพครับ คณะรัฐมนตรี 
ท่ีโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ค่อยอยู่ ท่านนายกรัฐมนตรีก็อยู่เป็นช่วง ๆ ท่านบริหารประเทศ  
๘ ปี ผมพวกอภิปราย ๓-๔ วัน ขอความกรุณาฝากท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรี รับฟัง
พวกเราเถอะครับ 

นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสมาชิกครับ 
เมื่อทางวิป (Whip) ยืนยันว่าหมดผู้อภิปราย วันนี้เราก็ได้ประชุมกันมาเป็นเวลาพอสมควร 
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุก ๆ ท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก็จะขอพักการประชุม 
เอาไว้เพียงเท่านี้ และจะประชุมกันใหม่ในวันพรุ่งเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ขอพักการประชุมครับ 
 

พักประชุมเวลา ๒๑.๐๘ นาฬิกา 
ของวันพุธท่ี ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(มีต่อเล่ม ๓) 
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r~~ya~i1uoaiiu6i~a1u?nis~u~mw"iu%oadszbww~u~ 
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nos?unishr%~41sP]3rrww (International Monetary Fund: 
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&ar j is iu imsi is  7 n iud  Line iirnun 
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NPL 

Online 

Platform 

d i p  ~~lnm'1~01nkii~~~ldd~9~ld~;~~30~i~)l~~i~nw"1lfi 
mi8 ~ba~m'ia8inTmiiuvCm~~afawiwa (Viral Vector 

Vaccine) ~%~uilmu u?& Modernam) Inc. 8w'?&U1?m &I 
o'~~flu~m~u$~ds~~w5niw~uniad~an"u1m?m-19 qab?JuCu$u 
i u  7 voalan 
wuiu& um~~udn8u~duuul~a.iv wuii l<~8uni~nismkusn 
\mu Bill Gross ~nbflsqfliam~9i?ow3n"u ~ Q R I & W ~ ? P ~  

hood C u i u n n i a a m s w ~ ~ ~ l a n ~ ~ m ~ o u  ~3mnisvgaoni uaa 
n ~ u u i d o k w r k  &~~unis~~u~~ar f is~ f i inrn i  ~ d i l 0 ~ l j ~ d i i  
n i s ~ i u i ~ ~ u ~ a i u ~ ~ u i n B u  finu~awiaiiu5iFj~Iwai wt~anis 
uwisruiml$mSn~8ola Jalmlsui b o ~ d  (COVID-ID) dioa 
ds'uhfiu#o~n n 
~u"&fi~1~b~msiu16 (Non-Performing Loan : NPL) 

nis~d~um'siiusauubm~o$iuwiamou~abmoj 

aS?i!dn~m~db~laj (Pfizer) ~ d a w i a m s i i  BNT162b2 du 
Tm~udoafiulsnln?rn ad viim mRNA i ~ m ~ u ~ r n u u ? ~ y I t ~ b ~ o i  
(Pfizer) i a u ~ u u ? ~ ~ ~ ~ i ~ ~ u o s ~ u ~ o l o ' i u ~ ~ u ~ ~ m  
(BioNTech) l6?um3oy$~$flunsdqnb5u~in~96nis 
a i ~ i s b ~ a a u i a w ~ ~  (Food and Drug Administration: FDA) 

~$adoafiu~sdm?n ~ c z  uasoaAnisouiQulan (WHO) If inis 
fusoado?~ldd m a  Zuainu bhcn diw?ujblddsubn~lwu 

- a  2: dirinciunnrmssumsoiwisua~ui (ou.) Iiiinism.pol~wollouu 
w;ub~uu~?Iua'w'l7u'brl~~oi (Pfizer) %fiaiuisn~~rn"buds::~~fl~wu 
do% bd riquiuu b&d ~ u b ~ u ~ m i i u ~ m ~ m s i d  b dd iu  
nisoyGain ou. 
mulu54 &dwnm (Components) ~ m 3 a d n u a <  Htdmre) 

aodn'u?i (Software) glflvoams~fiu?f~is (Service Modules) 

~~na~ f l 7~mu~ fS . l  (Architecture) b~nan~sabGuu (Rules) 

sau:auim.ip.iu (Standard) &mou%ni3 (Protocol) J u u i u  
(~ol iq) w~8q.jt-y (Contract) dn"mrnmiu~u~u~~~aIms~iia 

Y I  d 4  Y d  srwiiagl~lu~urrmi~kcnndian"u ~m"u6 $#9~3ni7 (End User) 

~GiuuiunllwR~mdt (Application Developer) $fiu?ni3 
uw61owJoiu (platform Provider) d a r ~ u ~ a n n ~ d i ~ u l f i ~ ~ u ~ n i s  
aiuimrdi8a~b~~w5~m.iiu ~~faar"uquurrrlnAoiu (Platform 

Sponsor) ~~u~~5vBw~~~aan"iwurnu~uuiulunis~.iii~a 
uwamdoiuuos~~iudasau 

da Y ~~u~uwu~auiiuqudnaiala.i~iiu b.c lumsou $iminnisai 
Iwi#aoinuiuwiwur ninwifaanis~nras ldili uaa 
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Sinovac 

SMES 

SMS 
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Soft Loan 

Sputnik / Sputnik V 

elsrmouii?uuopa8dilduqn"u ~w"u~a"98uia OR code niuiso 
~fluCoqalAminmiuzduuu ~41.4 i!a$j,nv.s 6ab~l.u ruo3ws~wM' 
Cna iu  BudAulaii URL ~flu6u 
a1iw"nsiunmanssunisn'iCuwa"n~?wu'uazmai(il~~n~%"~6 
(Securities & Exchange Commission : SEC) 

~ a ~ r n ~ ~ o u d ~ a ~ ~ ~ d ~ ( i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? ' ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ a " ~ a z ~ a " w a " ~  

&~UIR~A~I~UIU~R w~nio4lu~~an (Sinovac) ~ i ~ ~ ~ o r i l ~ ~ f l u  
~iqni.sa'i "?m%olFnlsu~uam (c~ronavac)~~ ~guaYBI4uflaqEu 
b~ COVlD-19 01ni71bl ~ ~ ? ~ ~ 3 ~ 1 r l ~ ~  $~~M~IL~I~IL~IuI 

~~ldbusnuazr$uiimRq~~'i bd qunivhd babd I+~wnIuIali 
ni.swam~~~~uuuurdomiu (Inactivated vaccine) 16?uoyfi 
sino~rimsmnCulan (WHO) lfl+i'LunsiqnGuu6a d o  r 
~ u i u u  lomd liuAu~~iiuT.minaiind b 4n%m"~uo~rii, 
?n~wfiouuimnai~bcaauu~(ilriou 
(Small and Medium Enterprises : SMEs) 

(Short Message Service : SMS) ~ ~ u n i m i n i r i a ~ o ~ a i u k u ~  
~IUWI~~M$~WYI"~Q&I 

dsmooula6di$+~fluidoais w?n~$uudi ~ ~ B W I  d m ~ i a  
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v w  val A gu~oa niowuraoainlodu 7 u6ariiuiuidiluhnuyou~od 
~ULR~Q~ IUPF I~~U  ~IUMI(~~,%J~& Social Network #hh%l i3  

uulanooulari i ~ o ~ r j u n i z d o r n ~ ~ u u  0ziiilCiiu~1q 
tu u 

Internet ~ ~ 5 1 t : ~ M 5 f i i ~ v 1 ~ 0 ~ 8 b ~ l u " ~  

~u~u~iuuvw'oudsu (Soft Loan 

?'m+uflodn"ukin~n?n-19 uos?3~!u 
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th 

nrulrauquIan U R I ~  
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Startup 

Twitter 

UNICEF 

Unicorn 

VAT 

Web / Website 

Whip 

WHO 

A'2IUWB118 

~4u'lonisdduhqs~ooin~fiba"n 7 muirob6u~m\~o~id 
sandauuuiilanszTnsl oonuuuq3Aol~inisw'i~7'b3nu4iu 
(Repeatable) bba1."uuiuiioni3lm"4iu (Scalable) finisGi 
mn'bula~~iouTmnssuui"t~~4uGalo~a"nluni~a4iaqsZo u'n 

d e  2' r ~ u q ~ f t o n ~ n n o u o i n I o ~ ~ u ~ d o ~ b n " ~ Q ~ i " t u ~ ~ m ~ ~ : : ~ i T ~ ~ ~ o  
~ ~ u l o n i ~ n i a q ~ i i a ~ u " a l ~ ~ ~ ~ ~ n u ~ n w ~ o i i u i f i ~ u  
r~uu?nis~~iodiu&~uoou'bad~iwanb~~~un"~n ha$$ 
aiuimziaConaiuuia~~Zu bdo iYa6nw <i~u~o~liii6aii 
odsod ku~unmsda+o~nuu"-di nim 

d d oan'msqurworm~~9/idawd3z~i~i? 
(United Nations Children's Fund : UNICEF) 

yirnoh uioinniwn16u UNUS = via UAI CORNU = LUI 

ds~~un"u~~~naiuwuiu<i UNICORN W . O ? ~ ~ ~ < $ G L V I L Z U ~  b4u 
~ i f ; h ~ i l u h u i u i n u ~ ~ u d i ~ i a m o u b ~ ~ o ~ ~ d ~ ~ d ~ ~ ~ ~ l  

v 44 ~ ~ u ~ i n u ~ ~ i a u ~ q ~ ~  i i b ~ i b n ~ ~ a d n a 1 ~ ~ 6 i w i n ~ d ~ b " ~ i  
Pin'iqQnofu B d ~ ~ ~ l a r u 3 m a ~ ~ ~ ~ ~ & d  y~iu3.r 'miin 
Zd" (Startup) ~dsaaunaiuh~iaorii.~uin ddq+'io Startup 

3siYu unicorn Zo q.iiiondiiUad~mzs~n~quu~nnii $u 
hufinnadaw~ 
n i ~ ~ n r i i r i i ~  (Value Added Tax : VAT) 
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ua~'bi i iniari~lu~~~a~w"i~ivi~u~~diuiiaum"a r ~ o l ~ i i  
~aiuaiuisnuiniu b?iu PHP , SOL ;Java in? 

n ~ ~ n s . i u n i ~ d ~ ~ ~ i u ~ i u a n i ~ ~ ~ u z i ' 1 3 ~ ~  

adini.soui~ulan (World Health Organization : WHO) 






